Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Author: Tiếu Giai Nhân
Date: 2019-12-22 17:00:00+00:00
Keywords: Ngôn Tình
Publisher: www.dtv-ebook.com

Mục lục

Chương 1: Rơi Xuống Nước
Chương 2: Thất Thân
Chương 3: Tên Ngốc
Chương 4: Lưu Lại
Chương 5: Bị Thương
Chương 6: Chăm Sóc
Chương 7: Xin Lỗi
Chương 8: Ngủ
Chương 9: Chuyện Cũ
Chương 10: Nổi Máu Ghen
Chương 11: Vụng Trộm
Chương 12: Tò Mò
Chương 13: Mắng Chửi Người
Chương 14: Tình Yêu
Chương 15: Răn Dạy
Chương 16: Nhị Thẩm
Chương 17: Cãi Nhau
Chương 18: Dỗ Dành
Chương 19: Làm Lành (H Nhẹ)
Chương 20: Kiên Định
Chương 21: Chăm Sóc
Chương 22: Xú Đản
Chương 23: Va Chạm
Chương 24: Trả Thù
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 33+2: H
Chương 34: H+
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39+1
Chương 39+2
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47+1
Chương 47+2
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55+1
Chương 55+2
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60+1
Chương 60+2
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64+1
Chương 64+2
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76+1
Chương 76+2
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87: (Thượng)
Chương 87+2: Hạ
Chương 88
Chương 89
Chương 90+1: Thượng
Chương 90+2: Hạ
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99+1: Thượng
Chương 99+2: Hạ
Chương 100
Chương 101: Phiên Ngoại 1
Chương 102: Phiên Ngoại: Xuân Hạnh

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 1: Rơi Xuống Nước

Năm mười một tuổi Diệp Nha bị cha mẹ bán vào Tôn phủ làm nha hoàn.

Tính tình nàng hiền lành, từ lúc vào Tôn phủ, nàng thường xuyên bị các tỷ muội khác khi dễ, nhưng hầu như việc gì có thể chịu đựng nàng đều nhẫn nhịn bỏ qua. Không cam chịu thì có thể làm gì? Phản kháng lại sao? Nếu ngày nào cũng phải đấu tranh lục đục với nhau như vậy, không bằng nàng chăm chỉ làm nhiều việc hơn một chút để cuộc sống được bình yên. Về sau, bọn họ thấy nàng không phản kháng nên không thèm để ý, cũng không hùa nhau khi dễ nàng nữa.

Nhưng trên đời vẫn còn có cái gọi là “trong phúc có họa, trong họa có phúc”, tính cách an phận không tranh đấu của nàng đã lọt vào mắt xanh của quản gia Tôn phủ, hai năm sau nàng được điều sang làm việc ở phòng bếp, nhưng sau đó biết nàng thực ra không có khả năng nấu ăn, lại điều nàng vào hầu hạ trong khuê phòng của các tiểu thư. Nếu so với việc phải giặt quần áo, quét sân trong mùa đông khắc nghiệt năm đó, thì công việc của Diệp Nha đã rất tốt rồi, nàng cảm thấy rất thỏa mãn. Vì vậy cho dù bị các tỷ muội hầu hạ trong phòng thiếu gia ghen ghét, khinh thường nàng, Diệp Nha cũng không buồn để ý đến.

Kỹ năng thêu thùa may vá của nàng không tốt lắm, nhưng nàng là người hiền lành hiểu chuyện, vì vậy cuộc sống ở khuê phòng cũng rất bình yên. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng cái ba năm ngắn ngủi đã trôi qua, tiểu nha đầu gầy yếu trước kia, giờ đã tựa như cành liễu đâm chồi trở thành một đại cô nương mắt hạnh má đào, ngũ quan thanh tú, khi bước đi một đôi đẫy đà nhẹ nhàng lắc lư, chọc không ít gã sai vặt quay đầu lại nhìn.

Diệp Nha không biết mình có bao nhiêu xinh đẹp, dù sao trong phủ vẫn còn ba vị tiểu thư quốc sắc thiên hương, nha đầu xuất thân bần hàn như nàng thì tính là gì. Nàng không thích bị mấy gã sai vặt nhìn chằm chằm bàn luận, nên thường xuyên làm việc trong khuê phòng, nếu quản gia không phân phó nàng cũng không bước ra khỏi cửa nửa bước.

Ngàn trốn vạn trốn nàng vẫn bị người ta theo dõi.

Khi nàng đang trên đường từ ngoài về, đột nhiên có hai gã sai vặt mặc áo xám xông ra chặn đường nàng, một tên bịt miệng nàng, một tên trói tay chân của nàng lại, mang nàng đến hậu hoa viên, cuối cùng nhốt nàng vào một cái đình giữa hồ. Trước khi rời đi một gã sai vặt còn cố sờ nắn ngực nàng, lại bị gã khác quở trách: “Nàng ta là người biểu thiếu gia nhìn trúng, cẩn thận sau này nàng ta cho ngươi biết tay!”

Diệp Nha cảm thấy sợ hãi, nàng không muốn bị biểu thiếu gia bại hoại kia làm nhục, nàng muốn chạy trốn!

Tay chân đều bị dây thừng trói chặt, nàng dùng chút sức lực yếu ớt đụng vào cái bàn khiến bình hoa trên bàn rơi xuống, mất rất nhiều thời gian nàng mới lấy được mảnh vỡ để cắt dây thừng, nàng cởi bỏ dây thừng dưới chân rồi vội vàng bỏ chạy, đang muốn chạy đi, đã bị vị biểu thiếu gia mập mạp kia chặn đón đầu.

”Tiểu nha đầu, nàng thật thông minh, đáng tiếc, hôm nay nàng có chắp thêm cánh cũng không thể thoát ra khỏi đây, ngoan ngoãn nghe lời ta đi!”

Diệp Nha sợ tới mức run rẩy cả người, xoay người bỏ chạy, xung quanh đình hồ đều bị biểu thiếu gia hạ lệnh vây kín, chỉ còn một hồ nước trước mặt nàng.

”Ha ha, đừng trốn, nói thật cho nàng biết, ta đã nói với phu nhân là muốn lập nàng làm thiếp, bây giờ nàng bỏ chạy cũng sẽ có người bắt nàng đem lại cho ta!” Biểu thiếu gia nhe răng cười đi về phía nàng.

Thấy khuôn mặt rỗ của hắn càng ngày càng tới gần, Diệp Nha không chút suy nghĩ liền nhảy xuống hồ.

Nàng rất sợ nước nhưng nàng thà chết cũng không muốn bị người như hắn làm nhục.

Đỉnh đầu truyền đến tiếng quát tháo của biểu thiếu gia, nhưng hắn có nói gì nàng cũng không nghe rõ được nữa. Nước trong hồ nhanh chóng tràn vào miệng nàng, cơ thể nàng liền dãy dụa theo bản năng, nhưng bây giờ còn sống sót để làm gì cơ chứ? Phu nhân đã tặng nàng cho biểu thiếu gia rồi, thà chết đi như vậy còn đỡ hơn chịu nhục nhã.

Nàng không dãy dụa nữa, nhắm mắt lại để thân mình từ từ chìm xuống.

Ý thức trở nên tán loạn, trong đầu chỉ có một ý niệm: cảm giác trước khi chết thật sự khó chịu quá...

**********

Trong rừng núi âm u, Tiết Tùng và Tiết Thụ ngồi xổm bên bờ sông rửa mặt uống nước. Hai huynh đệ đều để trần cánh tay, ánh mặt trời chiếu lên tấm lưng màu đồng ẩm ướt, phản xạ hình bóng hai người xuống mặt hồ.

”Đại ca, đệ đói bụng rồi, trong người huynh còn bánh không?” Bụng Tiết Thụ phát ra tiếng kêu lợi hại, đôi mắt đáng thương của hắn tha thiết nhìn về phía đại ca.

”Không có, đệ uống nước nhiều vào sẽ không đói nữa.” Tiết Tùng nhìn hắn rồi tiếp tục uống nước, hy vọng dùng nước tráng bụng để qua cơn đói này. Nghĩ đến sáng sớm bận rộn chưa kịp ăn sáng, trong nhà lại không còn bao nhiêu tiền, đôi mày hắn nhíu chặt lại.

“Không còn bánh sao?” Tiết Thụ nhỏ giọng nói thầm một câu, thở phì phì đứng lên đi về phía tàng cây ngồi xuống.

Hắn vừa mới giơ chân lên, phía sau bỗng truyền đến một tiếng “bõm” cực kỳ lớn, giống như có ai đó ném một tảng đá lớn xuống hồ!

”Đại ca, cái gì rơi xuống hồ vậy?” Hắn quay đầu nhìn mặt nước gợn sóng trong hồ hỏi.

Người bình tĩnh trấn định như Tiết Tùng cũng bị một màn vừa rồi làm cho choáng váng, hắn vừa nhìn thấy cái gì? Hắn vừa nhìn thấy một nữ nhân từ trên trời rơi xuống hồ!

”Không có gì đâu, chúng ta mau đi đi!” Chuyện kỳ lạ như vậy chắc chắc phải có lý do của nó, hắn không muốn gánh thêm phiền toái, nhanh chóng kéo Tiết Thụ rời khỏi nơi này.

”A, nơi đó có người!” Tiết Thụ vừa quay đầu gọi Tiết Tùng, vừa chỉ tay về hướng một bóng người màu xanh đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, thấy đại ca không quan tâm, hắn giãy mạnh thoát khỏi cánh tay đại ca, không nói một lời đã nhảy xuống cứu người!

”Đệ quay lại cho ta!” Tiết Tùng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, mặc kệ hắn gọi lớn như thế nào nhị đệ ngốc của hắn cũng làm như không có nghe thấy, ra sức bơi về phía bóng người trong hồ. Lo lắng nhanh chóng trở thành kinh sợ, Tiết Tùng vội vàng nhảy xuống theo, xuất ra toàn bộ khí lực đuổi theo Tiết Thụ.

Tiết Thụ tuy nhỏ hơn Tiết Tùng bốn tuổi, nhưng sức lực của hắn không yếu hơn Tiết Tùng chút nào, cho dù đói bụng hắn cũng có thể bơi rất nhanh, trong nháy mắt đã bơi đến chỗ người nọ bị rơi xuống nước. Hít sâu một hơi, hắn nhanh chóng lặn xuống dưới, từ xa hắn nhìn thấy một thân ảnh đang từ từ chìm xuống, vội vàng đuổi theo, bắt lấy tay người nọ, dùng sức kéo mạnh vào trong lòng, bất chấp tất cả ngoi lên. Tiếng nước “Rào rào” đổ xuống, hai người cùng nhau nổi trên mặt nước.

Tiết Thụ cúi đầu nhìn, sau đó mở to hai mắt bởi vì người hắn đang ôm trong lòng là một cô nương vô cùng xinh đẹp, còn đẹp hơn Hạ Hoa trong làng nữa, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng...

Đang đánh giá tiểu mỹ nhân trong lòng, bỗng nhiên bị một bàn tay chụp đến đoạt mất người.

Phải rời xa thân thể mềm mại kia, hắn rất mất hứng, trừng mắt nhìn Tiết Tùng muốn đoạt người lại: “Nàng là của đệ!”

Tiết Tùng không để ý tới hắn, xoay người sang chỗ khác kiểm tra hơi thở của nữ nhân, vẫn còn hơi thở nhưng có chút yếu ớt, hắn nhẹ nhàng thở ra, người này vẫn còn sống, hắn vốn không tin vào mấy truyện yêu ma quỷ quái, nhưng phương thức xuất hiện của nàng quả thực có chút dọa người. Trước mắt phải đưa nàng vào bờ đã có chuyện gì thì tính sau.

”Nhị đệ, chúng ta bơi vào bờ trước đi.” Tiết Tùng ôm Diệp Nha đang hôn mê, quay đầu nói với Tiết Thụ.

Tiết Thụ không dám cãi lời đại ca, đành chu miệng đi theo, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Diệp Nha.

Khi vào đến bờ, tay Tiết Tùng như bị phỏng vậy, nhanh chóng thả Diệp Nha xuống, không dám nhìn nàng nữa, lôi kéo Tiết Thụ muốn bỏ đi.

Tiết Thụ không chịu rời đi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Nha:“Đại ca, chúng ta mang nàng về nhà đi, để nàng ở lại nơi này, chẳng may bị sói tha đi thì làm sao?” Mấy ngày trước hắn chạy lên núi chơi, đại ca đã nói trong núi có sói, làm hắn sợ tới mức không dám lên núi một mình nữa.

Tiết Tùng không còn cách nào khác đành phải kiên nhẫn giải thích: “Nhị đệ, nữ nhân này từ trên trời rơi xuống, chúng ta mang nàng về nhà sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái, chúng ta đi thôi, đệ không phải đã nói rất đói bụng sao? Chúng ta không đi săn nữa, về nhà ta sẽ nấu cơm cho đệ ăn.”

Có cơm ăn sao? Tiết Thụ nuốt nước miếng, nhưng hắn vẫn luyến tiếc cô nương xinh đẹp kia, hắn quay đầu nhìn Tiết Tùng với ánh mắt chờ mong:“Nàng từ trên trời rơi xuống, chẳng lẽ là tiên nữ trên trời sao? Nếu đệ dấu xiêm y của nàng, nàng sẽ trở thành nương tử của đệ đúng không?”

Tiết Tùng sửng sốt, nhị đệ ngốc của hắn muốn cưới vợ sao?

Thấy Tiết Tùng không nói lời nào, Tiết Thụ gỡ tay của đại ca ra rồi chạy tới chỗ Diệp Nha, hắn muốn dấu xiêm y của nàng, đến lúc đó nàng sẽ trở thành nương tử của hắn. Người khác mười lăm mười sáu tuổi đã cưới vợ, hắn năm nay đã mười chín tuổi, khó khăn lắm mới có một tiên nữ từ trên trời rơi xuống, hắn không thể để người khác cướp mất...

Mới lấy lại được tinh thần Tiết Tùng lại khiếp sợ vì nhị đệ ngốc của hắn đang tháo đai lưng của nàng ra!

Hắn vội vàng ngăn lại, “Được rồi, được rồi, chúng ta sẽ mang nàng về nhà, đệ mau chóng mặc quần áo vào đi, lát nữa đệ sẽ cõng nàng. Đến khi chúng ta trở về làng, mọi người có hỏi cái gì, đệ cũng không được nói, cũng không được nói cho người khác lai lịch của nàng, biết không?”

”Biết… biết!” Có thể mang tiên nữ về nhà, Tiết Thụ rất cao hứng, nghe lời đại ca chạy đi mặc quần áo vào.

Nhìn bộ dạng hưng phấn của hắn, Tiết Tùng không khỏi thở dài, cúi đầu nhìn Diệp Nha, ánh mắt không tự chủ được dừng lại ở nơi đẫy đà của nàng, xiêm y xanh nhạt vì ướt đẫm mà dính sát vào người, làm lộ ra thân thể lả lướt. Mặt chợt nóng lên, hắn cuống quít dời tầm mắt, đứng dậy mặc quần áo, trong đầu lóe lên một một ý tưởng.

Hai nam nhân cõng một nữ nhân về nhà, không tránh được bị người khác chỉ trỏ.

”Không biết huynh đệ Tiết gia vừa nhặt được một cô nương ở đâu về.”

”Coi chừng là do bọn họ đi qua núi bên kia mua một cô nương về làm vợ đó. Ba người họ cũng trưởng thành rồi, nói không chừng chuyện này là thật đó!”

”Thật sao, vậy ta chắc chắn đó là nương tử của lão đại rồi, hắn đã hai mươi ba tuổi rồi còn gì!”

”Ai biết được, nhưng dù sao thì trong làng chúng ta sắp có thêm một cô vợ nhỏ rồi, haizz, hy vọng nàng là cô nương nhà tử tế, lỡ đâu nàng được chuộc ra từ kỹ viện thì, chậc chậc...”

Toàn bộ lực chú ý của Tiết Thụ đều dồn vào hai khỏa tròn tròn mềm mại kề sát vào lưng hắn, trong lòng hắn rất tò mò, nên không hề nghe thấy lời xì xào bán tán của người khác. Nhưng Tiết Tùng nghe rõ mồn một, đôi mi nhíu chặt lại, không biết trong lòng đang suy tính cái gì.

Tiết gia nằm ở phía đông bắc của làng Hồ Lô, chỉ là một ngôi nhà có ba gian phòng làm bằng cỏ tranh, cơ hồ chính là ngôi nhà cũ nát nhất thôn rồi.

Tiết Bách đọc sách ở thị trấn chưa về, Tiết Tùng bước nhanh về phía trước mở cửa, dặn Tiết Thụ đặt người trên lưng nằm xuống giường đất ở phòng tây. Phòng tây vốn là phòng của Tiết Bách, là nơi hắn an tĩnh đọc sách, bây giờ trong nhà có nữ nhân, đành phải chuyển hắn đến phòng đông vậy.

Tiết Tùng đứng ngoài cửa đưa một bộ quần áo cho Tiết Thụ rồi nói: “Nhị đệ, đệ thay quần áo cho nàng đi, mặc y phục ẩm ướt rất dễ sinh bệnh, còn nữa…đệ chỉ được phép thay quần áo, không được sờ loạn người nàng, biết không? Ta ở bên ngoài đếm, nếu ta đếm xong mà đệ không đi ra, ta sẽ đi vào đánh mông đệ.” Dứt lời hắn bắt đầu đếm.

Tiết Thụ đã xem cô nương từ trên trời rơi xuống này nương tử của hắn, tất nhiên không muốn thấy nàng bị bệnh, hắn nhanh tay thoát quần áo ẩm ướt ra dùm Diệp Nha, ánh mắt không tự chủ được thoáng nhìn qua thân mình trắng nõn của nàng, hắn thấy nàng rất đẹp, vốn dĩ còn định kiểm tra thân thể nàng, nhưng thấy đại ca đã đếm được một nửa, đành phải áp chế cảm giác khác thường trong lòng, nhanh chóng thay bộ quần áo rộng thùng thình của mình cho nàng, rồi ôm đống quần áo ướt sũng ra ngoài.

”Đại ca, đệ nên giấu xiêm y của nàng ở chỗ nào đây?” Hắn nhớ lúc tam đệ kể chuyện cho hắn nghe đã nói ràng, phải giấu xiêm y ở nơi tiên nữ không tìm thấy.

Tiết Tùng bất đắc dĩ nhìn hắn, chỉ vào thùng gỗ nói: “Đệ ra bờ sông gánh nước đi, sẵn tiện giặt sạch xiêm y của nàng rồi phơi khô luôn. Chờ nàng tỉnh lại, đệ hãy hỏi xem nàng có đồng ý ở lại làm nương tử của đệ không.”

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 2: Thất Thân

Diệp Nha tỉnh lại, thấy mình nằm trên chiếc giường đất cứng rắn, bên cạnh còn có một nam nhân.

Nghiêm trọng nhất là, “chỗ nào đó” của nam nhân đang nằm sâu trong cơ thể nàng.

Trời tối nên nàng không thấy rõ khuôn mặt của nam nhân này, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của hắn, cảm nhận được cơ thể hắn đang ra sức va chạm. Cả người của hắn đều đè lên người nàng, hai tay nắm chặt thắt lưng nàng, đầu chôn vào cổ nàng, hơi thở ấm áp phả ra bên tai nàng, làm cho nàng khó chịu muốn né tránh.

Nhưng đến lúc nàng muốn quay đầu lại, mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì, cảm giác nóng bỏng, đau đớn ở bên dưới càng ngày càng rõ rệt...

Cảnh tượng nhảy xuống hồ tự sát lại hiện lên trong đầu nàng, Diệp Nha tuyệt vọng nhắm mắt lại, nàng không thể thoát khỏi kiếp nạn này sao? Ngay cả chết cũng không thể?

Con người lúc hôn mê và khi tỉnh lại sẽ có chút khác nhau. Mặc dù từ khi tỉnh lại Diệp Nha cũng không có bất cứ động tác gì, nhưng nam nhân nằm trên người nàng vẫn cảm thấy được.

”Nương tử, nàng tỉnh rồi sao?” Lúc hỏi nàng, hắn hơi dừng hành động lại, nhưng Diệp Nha vẫn cảm giác được “chỗ nào đó” của hắn đang trướng phồng bên trong cơ thể nàng.

Giọng nói xa lạ truyền vào trong tai, Diệp Nha khiếp sợ nhìn mặt hắn, ánh sáng mơ ảo nhưng cũng đủ để nàng nhìn thấy đây không phải là khuôn mặt rỗ của biểu thiếu gia, nàng thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó lại trở nên giận dữ, dùng sức đẩy mạnh nam nhân trên người ra. Dù đã không còn trong sạch, nhưng nàng cũng không muốn để người khác khi dễ.

Không ngờ hành động của nàng lại kích thích nam nhân, hắn bắt lấy tay nàng nắm thật chặt hai bên hông hắn, cố gắng động mấy cái: “Nương tử, ta thấy rất thoải mái đó!”

Bên dưới bị ma sát liên tục khiến Diệp Nha đau đớn vô cùng, nghe được lời nói vô sỉ của nam nhân, nàng đè nén không để khóc lên thành tiếng, vừa bi thương vừa tuyệt vọng. Mặc kệ này người nam nhân là ai, nàng cũng đã mất cái quan trọng nhất của nữ tử.

Tiếng khóc của nàng càng ngày càng lớn, cuối cùng ngay cả thân mình cũng nhịn không được run rẩy.

Nam nhân luống cuống, hắn không biết tại sao nữ nhân bên dưới lại khóc.

Hắn dùng bàn tay thô ráp xoa lên khuôn mặt trắng noãn của Diệp Nha: “Nương tử, nàng đừng khóc...”

Giọng điệu của hắn rất chân thành, như một đứa nhỏ phạm lỗi, Diệp Nha sửng sốt một chút: “Vậy ngươi ra ngoài đi!”

Nam nhân thánh thật trả lời: “Tối rồi, phải lên giường ngủ.”

”Ý ta là...ngươi…ngươi ra khỏi người ta đi!” Diệp Nha thở mạnh, nén giận nói.

Giọng nói tức giận của nàng làm cho nam nhân hoảng sợ, hắn lặng lẽ nhìn Diệp Nha, thấy khuôn mặt của nàng tái nhợt, hàm răng cắn chặt vào đôi môi phấn nộn, khóe mắt có chút đỏ hồng. Bộ dạng này của nàng càng làm hắn luyến tiếc không muốn rút ra, hắn cọ cọ lên người nàng làm nũng, nói ra một câu làm cho Diệp Nha vừa xấu hổ vừa giận dữ.

”Ta không ra! Nương tử, phía dưới của nàng hút chặt ta rất thoải mái, trách không được Đại Hoàng thường thường đuổi theo chó cái để đi vào!”

Trong đầu “rầm” một tiếng, Diệp Nha khiếp sợ không nói nên lời, nửa câu đầu của hắn làm nàng xấu hổ, nửa câu sau của hắn lại làm nàng choáng váng, loại chuyện này, ai lại lấy chó để so sánh bao giờ... Là do hắn quá hạ lưu, hay do đầu óc hắn có vấn đề vậy?

”A!”

Phân thân của nam nhân đang chôn trong cơ thể nàng bỗng nhiên bị kích thích từ từ trướng phồng lên, Diệp Nha nhịn không được phát ra một tiếng rên nhẹ, giãy giụa muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn giữ chặt không nhúc nhích được, muốn nâng chân lên đá hắn, lại bị hai chân của hắn kìm chặt, rõ ràng đây là cơ thể của nàng, thế mà vào giờ phút này nàng không có cách nào sai khiến nó được, tất cả cố gắng dãy dụa của nàng đều là vô ích.

Có lẽ bởi vì vừa rồi đã mất chút thời gian nói chuyện, nàng xem như được nghỉ tạm một lát, chỗ đó của nàng cũng dần thích ứng với vật cứng rắn của hắn, không còn khó chịu như trước, chỗ sâu nhất trong cơ thể nàng trào ra một chút xuân thủy, ẩm ướt lối vào khô khốc của nàng, vật cứng rắn nóng rực theo xuân thủy của nàng nhanh chóng rút ra đâm vào, một nỗi khoái cảm không biết từ đâu lan khắp toàn thân, nàng dần dần không khống chế được bản thân, nhỏ tiếng rên rỉ.

Nàng cảm thấy rất khó chịu, không những hai tay bị đè chặt, bên dưới cũng bị nam nhân chèn ép thực sâu, nàng không còn chút sức lực để phản kháng nữa.

Nàng thử vặn vẹo thân mình, lại đổi lấy va chạm càng thêm mãnh liệt, cộng thêm một chút khoái cảm tê dại, cảm giác xa lạ này làm nàng không thể khống chế bản thân. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải nàng đã nhảy xuống hồ tự vẫn sao? Vì sao lại bị nam nhân này làm nhục? Vì sao hắn lại gọi nàng là nương tử?

Mấy vấn đề này rất nhanh đã biến mất bởi vì nam nhân trên người nàng cứ ra sức liên tục va chạm vào.

Ban đầu, nam nhân chỉ biết mù mờ thẳng tiến về phía trước thăm dò, khi đó Diệp Nha chưa tỉnh, nên nơi đó rất khó tiến vào làm phân thân của hắn bị kẹp chặt đau đớn. Tình cảnh bây giờ lại không giống như vậy, nơi đó của nàng đã dần trở nên ẩm ướt hơn, phân thân của hắn có thể thẳng tiến mà vào không gặp trở ngại, phản kháng của Diệp Nha càng khiến cho hắn cảm thấy kích thích, hắn kìm lòng không được thúc mạnh vào trong.

Hắn vô sự tự thông (không cần học cũng biết), lúc nhanh lúc chậm, trêu chọc khắp nơi, mỗi lần va chạm đều thẳng tiến vào nơi sâu nhất, đến khi chạm đến một viên thịt nhỏ hơi lồi ra nằm sâu trong mật động, nhè nhẹ run run hút mạnh phân thân hắn, làm trái tim hắn muốn nổ tung, không ngừng đụng mạnh vào nó... Mà mỗi lần hắn đụng vào điểm đó nàng lại rên lên một tiếng, nơi đó của nàng sẽ càng chặt chẽ bao vây lấy phân thân của hắn, chèn ép hắn, lúc bài xích lúc lại gắt gao bao bọc hắn, hắn say mê cảm giác run rẩy này, chuyển động càng lúc càng nhanh, miệng không ngừng gọi “Nương tử…Nương tử...”

Bị hắn đánh vào liên tiếp như vậy, tinh thần Diệp Nha sớm đã tan rã, thậm chí nàng còn không biết bản thân mình đang ở nơi nào.

Giống như thuyền nhỏ bị sóng biển thổi quét, theo mưa gió đánh sâu vào bờ, lênh đênh trôi nổi không có chỗ dựa.

Nàng muốn vươn tay nắm lấy thứ gì đó, nhưng nam nhân lại nghĩ nàng muốn chạy trốn, liền nhấp mạnh một cái tiến thật sâu vào phía trong.

Diệp Nha đần độn, nàng thật sự không nhịn được, dù đã cắn chặt môi, cũng không thể ngăn chặn tiếng rên rỉ phát ra từ trong miệng hòa vào bóng đêm.

Nàng không ngừng cựa quậy nửa người trên, khẩn cầu nam nhân buông tha nàng, hoặc làm nhanh hơn, mau chóng chấm dứt mộng cảnh hoang đường này, mặc dù, nàng cũng không biết đến khi nào giấc mộng này mới kết thúc.

Trước khoái cảm xa lạ như vậy, nàng đã trầm luân vào nó.

Nam nhân dần dần phát hiện, khi hắn rút ra ngoài, nữ nhân sẽ rụt cơ thể lại một chút, khi hắn tiến vào, nàng lại chủ động đưa người ra nghênh đón hắn, trong phòng không ngừng phát ra tiếng thân thể va chạm. Hắn càng thêm hưng phấn, cúi đầu nhìn nàng, muốn nhìn xem nàng có thoải mái giống hắn hay không, lại nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng khẽ nhếch lên thở hổn hển, áo vải thô mở rộng, lộ ra một mảnh da thịt tuyết trắng, dường như có vật đẫy đà nào đó cũng đung đưa theo từng cú va chạm chạm của hắn...

Hắn không biết đó là vật gì, hắn cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu, hoàn toàn đắm chìm trong nỗi khoái cảm sung sướng này.

Không biết qua bao lâu, một cảm giác tê dại lan truyền khắp người nàng, nam nhân không kiềm chế được đẩy nhanh tốc độ.

Diệp Nha cảm thấy bản thân sắp bị hắn đẩy ngã xuống giường mất, trong lòng đang lo lắng khẩn trương bỗng bị hắn đụng một cái thật sâu vào... Ngón chân đều quắp lại.

Sau cơn kịch liệt, là một hồi thở dốc.

Toàn bộ cơ thể của nam nhân đều nằm trên người Diệp Nha, bàn tay ôm chặt thắt lưng nàng, phía dưới còn chôn chặt trong cơ thể nàng.

Diệp Nha chỉ cảm thấy trong đầu như có pháo hoa nổ tung, mờ mịt không biết bản thân đang ở nơi nào.

Nam nhân nghiêng người, ngã xuống bên cạnh nàng, ôm nàng vào ngực, bàn tay thô ráp vói vào bên trong quần áo của nàng.

Cơ thể vừa mới bị chà đạp không chịu được sự trêu chọc, Diệp Nha không nhịn được phát ra một tiếng than nhẹ.

Nam nhân thử đưa tay thăm dò về phía trước, lúc đặt tay lên ngực nàng, giống như phát hiện được món đồ chơi vậy, kéo mạnh quần áo của nàng xuống, thò đầu vào nhìn.

Diệp Nha không còn chút sức lực nào, đành để mặc nam nhân tùy ý quan sát ngực mình.

Hai viên quả nhỏ xinh đứng thẳng trên một chỗ thịt đẫy đà, mềm mại, nam nhân tò mò lấy tay chỉ vào.

Diệp Nha giật mình, xoay người lại, xấu hổ rúc vào trong lòng nam nhân, hai luồng nhuyễn thịt run rẩy không ngừng cọ vào ngực hắn.

Bỗng nhiên nam nhân cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, dưới thân lại dâng trào đứng lên. Phân thân thẳng tắp đặt giữa hai chân nàng.

”Nương tử, ta muốn đi vào nữa...” Giọng nói của hắn đã trở nên khàn khàn, bàn tay thô ráp lại đặt lên eo nhỏ của nàng.

Diệp Nha kinh hoảng, vội vàng đẩy tay hắn ra, nhưng nam nhân vừa mới hưởng qua cực độ khoái cảm như vậy làm sao chịu nổi, hắn áp lên người nàng một lần nữa, thân thể rắn chắc của hắn rất nặng, hắn chỉ dùng chút sức lực là có thể tách nàng ra, phản kháng yếu ớt của Diệp Nha vốn dĩ không đáng vào đâu, trong lúc còn đang khẩn trương sợ hãi đã bị hắn đẩy mạnh một cái tiến sâu vào.

”Nương tử…nương tử, nàng kẹp chặt ta như vậy rất thoải mái đó!” Nam nhân nói xong mấy lời cảm thán, liền rên lên vài tiếng rồi tập trung chuyển động thắt lưng ra vào nàng.

Diệp Nha khóc lóc cầu hắn buông tha, nhưng nam nhân chỉ biết không ngừng kêu nàng là nương tử, nương tử, dưới thân lại chưa từng dừng lại, tiếng khóc lóc cầu xin của nàng dần biến thành tiếng rên rỉ yếu ớt, hòa vào tiếng thở dốc nặng nề của hắn dây dưa phát tán vào bóng đêm.

=-=-=-=-=Ta là đường phân cách phòng đông và phòng tây=-=-=-=-=

Tương phản với phòng tây mưa rền gió dữ, phòng đông lại im lặng dị thường, im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở.

Tiết Tùng và Tiết Bách ngủ trên giường đất ở phòng đông, cách phòng tây một khoảng khá xa.

Giọng nói đứt quãng kịch liệt ở phòng tây truyền đến làm hai người ngủ không yên, Tiết Bách buông sách xuống, từ từ ngước đầu lên, nhìn về phía đối diện.

Đêm mùa hè thời tiết nóng bức, hai người đều không đắp chăn, đại ca của hắn nằm cứng đờ như một khối thi thể.

Hắn không nhịn được được nhìn xuống phía dưới Tiết Tùng, quả nhiên phân thân của đại ca cũng đứng lên giống hắn.

Hắn không nhịn được mở miệng hỏi: “Đại ca, huynh cũng không ngủ được sao?”

”Ừ.”

Tiết Bách ngồi dậy, dựa lưng vào tường đất hỏi: “Đại ca, tại sao lại nhường nàng cho nhị ca? Huynh cưới nàng không phải tốt hơn sao?”

Lúc hắn trở về nhà, thấy phòng tây có một nữ nhân đang bất tỉnh, định vào xem một chút, lại bị đại ca ngăn cản. Hắn chỉ nghĩ đơn thuần là đại ca cứu cô nương đó, nhưng không ngờ đến buổi tối, đại ca lại bảo nhị ca qua bên đó ngủ. Tuy rằng đại ca có dặn dò nhị ca không được chạm vào cô nương đó, nhưng bây giờ... rõ ràng nhị ca đã làm chuyện đó với con gái nhà người ta rồi!

Tiết Tùng thực sự rất buồn phiền.

Hắn cũng không muốn Tiết Thụ ép buộc cô nương nhà người ta như vậy, hắn chỉ muốn để hai người ngủ chung một giường, nếu cô nương đó tỉnh lại cảm thấy danh tiết bị hao tổn, hắn sẽ bắt nhị đệ cưới nàng. Nếu nàng nhất quyết rời khỏi đây, hắn cũng không ép buộc nàng ở lại. Điều kiện trong nhà không tốt, không nhà nào nguyện ý gả nữ nhi cho hai đệ đệ của hắn, hôm nay hắn làm trái với lương tâm mình, phá lệ một lần tạo cơ hội cho nhị đệ, nhưng hắn thật sự không ngờ, nhị đệ ngốc của hắn lại biết mấy việc nam nữ này!

Động tĩnh ở phòng tây dường như càng ngày càng lớn, cũng không biết nàng có tự nguyện hay không... Cho dù là bị nhị đệ bắt buộc, hiện tại cũng không còn cách nào, chỉ hy vọng ngày mai sau khi tỉnh lại nàng sẽ không khóc nháo. Bọn hắn thực sự xin lỗi nàng... Hắn thề, hắn sẽ cố gắng kiếm tiền, không để nàng phải chịu ủy khuất, khiến nàng cam tâm tình nguyện đi theo Tiết Thụ!

”Đại ca?” Thật lâu không thấy tiếng trả lời, Tiết Bách lớn tiếng một chút.

Nhận thấy được tầm mắt của Tiết Bách, Tiết Tùng mặt tỉnh bơ khép chân lại, ngăn trở nơi nào đó mà hắn không khống chế được, giọng nói bình thản: “Đệ cũng biết nhị ca của đệ đầu óc không tốt, nên ta muốn chiếu cố đệ ấy nhiều một chút, đệ an tâm đọc sách, chờ một thời gian trong nhà có tiền, ta sẽ lo việc hôn sự cho đệ.” Hôn sự của nhị đệ xem như đã giải quyết xong, tam đệ mới mười sáu... Cũng may hắn thích đọc sách, năm sau có thể tham gia khoa cử thi tú tài, đến lúc đó sẽ có người coi trọng hắn.

Tiết Bách không nghĩ tới Tiết Tùng lại đem đề tài này kéo tới trên người hắn, bất đắc dĩ nói: “Đại ca, sao huynh lại nói mấy lời này, đệ chỉ muốn chuyên tâm đọc sách, huynh hãy lo cho lo hôn sự của mình trước đi!” Vì lo cho hai huynh đệ bọn họ, không biết đại ca đã trải qua bao nhiêu khổ cực, ngay cả đến việc lấy vợ của mình cũng xếp ra sau cùng, thật sự là làm cho người khác thấy khó chịu.

Tiết Tùng không thèm nhắc lại, yên lặng tính toán chuyện ngày mai.

Không biết đến ngày mai, nàng rốt cuộc có chịu ở lại hay không?

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 3: Tên Ngốc

Sắc trời vừa sáng, khói bếp nhà Tiết gia đã bay ra.

Ngoại trừ Tiết Thụ tinh thần thoải mái, hai huynh đệ của hắn đều rất trầm mặc, bọn họ cố ý thả nhẹ động tác rửa mặt ăn cơm của mình, sợ đánh thức nữ nhân ở phòng tây.

Sau khi ăn xong, Tiết Tùng mang theo túi đựng tên, chuẩn bị đi cùng với Tiết Bách, trước khi đi lại nhịn không được dặn dò nhị đệ ngốc của hắn: “Một lát nữa nàng tỉnh lại, đệ không được khi bắt nạt nàng nữa.”

Vẻ mặt Tiết Thụ đều là ý cười: “Đệ có bắt nạt nương tử đâu!”

Tiết Tùng lắc đầu, cùng đi với Tiết Bách đang gấp lên thị trấn đi học, hai người sóng vai rời đi, hắn thừa nhận, hắn không dám ở nhà đối mặt nàng, hắn sợ nàng khóc nháo. Tiết Bách thông minh tiếp tục im lặng, không hỏi đại ca vì sao sớm như vậy đã muốn lên núi. Đi đến chỗ ngã rẽ, bọn họ nhìn thoáng qua nhau, sau đó mỗi người đi theo một hướng khác, nhưng bọn họ biết, cả ngày hôm nay chắc chắn bọn họ cũng sẽ lo lắng cho hai người ở nhà.

Tiết Thụ trở lại phòng, thấy nương tử còn ngủ, nghĩ đến lời dặn dò trước khi đi của đại ca, hắn quay ra sân sau, ôm bó củi đi nấu nước, chuẩn bị để lát nữa nương tử có thể tắm rửa.

Vì vậy, đến khi Diệp Nha tỉnh lại, nàng phát hiện bản thân đang ở trong một thùng gỗ thật to, chung quanh là hơi nước nóng ấm.

Nàng bị nam nhân ôm vào ngực, nam nhân đó đang giúp nàng chà lau đầu vai.

Bỗng nhiên nhớ đến đêm hôm qua, Diệp Nha khẩn trương nhắm mắt lại, nhất thời không biết nên làm cái gì. Nàng bị người nam nhân luôn miệng kêu nương tử này chiếm đoạt, mà nàng chỉ phản kháng vài cái ban đầu, sau đó thế nhưng có phản ứng... Đã như vậy rồi, bây giờ nên mở to mắt đối mặt xấu hổ, hay vẫn tiếp tục giả chết?

Bàn tay to thô ráp cầm khăn chà lau xuống ngực nàng, Diệp Nha cũng bất chấp tất cả, giãy mạnh muốn thoát khỏi vòng tay của nam nhân, hai tay che ngực: “Ngươi đi ra ngoài!”

Nàng biết, nữ tử mất trong sạch nên tự sát, nhưng nàng đã trải qua cảm giác thống khổ trước khi chết, nàng không có can đảm thử lại một lần nữa, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy mặc cho nam nhân này làm nhục, nàng không làm được. Mờ mịt luống cuống, bây giờ nàng chỉ muốn tự bảo vệ bản thân mình. Còn những chuyện khác, như là tại sao nàng lại rơi vào tay nam nhân này, hắn là ai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau này phải làm sao, nàng không có thời gian quan tâm tới.

Nàng cúi đầu trốn tránh, không dám nhìn mặt nam nhân này. Nàng sợ hắn rất xấu, nếu vậy chuyện đêm qua nghĩ lại càng thêm kinh hãi.

Tiết Thụ nhìn thân hình trắng noãn của Diệp Nha, không rõ nương tử vì sao muốn trốn hắn, hắn thong dong chà xát hai cái, thấy nàng vẫn cúi đầu ôm ngực không nói lời nào, duỗi tay phải tới giúp nàng: “Nương tử, để ta lau dùm nàng, sẽ rất thoải mái đó.”

Diệp Nha né tránh tay hắn, quay lưng về phía hắn, ánh mắt quét nhanh chung quanh.

Gian phòng không nhỏ, ngay tại trên nền đất cạnh cửa sổ là một chiếc giường lớn màu vàng, trên giường đã trải sẵn mấy tấm chiếu cũ kỹ, có chỗ đã muốn bị bào mòn, đầu giường có đặt chăn đệm... Trước mắt là tủ quần áo cũ nát, lớp sơn trên bề mặt có nhiều chỗ bị tróc ra, cũng không biết đã dùng bao nhiêu năm. Phía bắc là vách tường đất, mặt trên có một cái cửa sổ bằng gỗ nhỏ, nhìn ra có thể được một góc bầu trời xanh thẳm.

Bên cạnh thùng gỗ có một cái kệ tủ, trên đó có đặt khăn lau, thoạt nhìn trông cũng khá sạch sẽ, nhưng không có xiêm y của nàng.

Một nơi hoàn toàn xa lạ, Diệp Nha nhắm hai mắt lại.

Nàng không có can đảm bước ra khỏi thùng nước trước mặt nam nhân này, càng không có can đảm trần truồng đi ra ngoài tìm quần áo, đoạn trí nhớ ngắn ngủi tối qua, làm cho nàng biết được dáng người nam nhân này rất cao lớn, dù cho nàng có bỏ chạy, thì cũng chỉ cần hai ba bước là hắn có thể bắt nàng lại rồi.

Nàng nên làm cái gì bây giờ, có thể làm được gì bây giờ?

Phía sau truyền đến tiếng động nam nhân đang nghịch nước, hình như hắn không có ý định đùa giỡn nàng nữa, Diệp Nha lặng lẽ mở mắt ra, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, dưới làn nước gợn són, thân thể cường tráng của hắn giống như đang run lên nhè nhẹ.

Nàng cố hết can đảm, giương mắt nhìn hướng nam nhân.

Hắn đang rất nghiêm túc tắm rửa, một mành vải màu xám buộc cao tóc hắn lên, hiện ra cái trán rộng lớn, lông mi cao ngất, dày rậm cúi xuống che đi đôi mắt. Bờ môi của hắn có chút dày, bị hơi nóng bốc lên khiến nó trở nên hồng nhuận. Cánh tay trước ngực dường như đã phơi nắng trong thời gian dài, lộ ra một màu đồng cổ, chỉ có những chỗ xoay vào trong màu sắc mới nhạt một chút.

Nam nhân chà lau bắp đùi xong, không hề báo trước ngẩng đầu.

Chống lại đôi mắt phượng hẹp dài kia, Diệp Nha ngây dại, người này tại sao lại...đẹp trai như vậy?

Tiết Thụ thấy Diệp Nha nhìn trôm hắn, giống như con thỏ nhỏ ẩn mình trong bụi rậm len lén nhìn xung quanh, cảm thấy nương tử nhất định là sợ hãi, nên nhe răng cười với nàng, lộ ra hàm răng trắng sáng, có chút ngốc, nhưng khuôn mặt tuấn tú bức người của hắn, so với tất cả những nam tử mà Diệp Nha đã gặp qua còn chói mắt hơn rất nhiều, khiến nàng không dám nhìn thẳng.

Mặt lập tức nóng lên, nàng nhanh chóng xoay qua, tức giận bất mãn đêm qua cũng lặng lẽ phai nhạt hai phần. Năm nay nàng mười sáu tuổi, lúc đêm dài yên tĩnh cũng từng nghĩ tới tương lai sẽ gả cho nam nhân như thế nào, nàng cũng từng chờ mong có một tướng công ôn nhu tuấn lãng, nhưng nàng chỉ là một nha hoàn, cùng lắm chỉ xứng với một gã sai vặt mà thôi... Mà bây giờ, nàng vậy mà lại bị một nam nhân xa lạ còn anh tuấn hơn cả thiếu gia trong phủ gọi nàng là nương tử...

”Nương tử, để ta chà lưng cho nàng!” Tiết Thụ vừa mở miệng, khóe miệng đã cong cong, đôi mắt phượng mang theo tràn đầy lấy lòng và chờ mong.

Nam nhân anh tuấn như thế lại bày ra tư thái trẻ con như vậy ở trước mặt nàng... Diệp Nha thiếu chút nữa nhịn không được đồng ý với hắn.

”Không cần, ta, ta tắm xong rồi, quần áo của ta đâu?”

Nàng cúi đầu, giọng nói như muỗi kêu, hiện tại nàng thầm nghĩ mặc xong quần áo, cứ quang lõa như vậy nói chuyện với một nam nhân xa lạ, nàng cảm thấy rất sợ hãi.

Tiết Thụ mím môi, bất mãn nhìn nàng: “Nàng nói dối, ta vừa mới đem nàng ôm vào, còn chưa có rửa mông nữa mà! Đại ca đã từng nói, không tắm rửa sạch sẽ không cho phép bước ra!”

Nghe lời nói quá mức trắng trợn của hắn, Diệp Nha xấu hổ đỏ mặt, “Đại ca của ngươi đâu?” Vạn nhất bị hắn thấy bộ dáng của hai người lúc này...

Hai tay Tiết Thụ lo vắt khăn mặt, chậm rãi tới gần nàng: “Đại ca ra ngoài săn thú rồi, nương tử, để ta kỳ cho nàng nha?” Trước kia đều là hắn đi săn thú cùng đại ca, nhưng bây hắn có nương tử, thầm nghĩ ngốc ở nhà nhìn nàng.

Không có người khác là tốt rồi, Diệp Nha trộm đánh giá Tiết Thụ, thấy ánh mắt hắn trong suốt, dường như chỉ là đơn thuần muốn giúp nàng tắm rửa, lại nhớ đến cuộc trò chuyện đứt quãng tối qua, nàng mơ hồ cảm thấy, nam nhân này hình như có chút vấn đề, nên thay đổi cách đòi quần áo:“Không cần, ngươi tắm xong chưa? Tắm xong rồi thì giúp ta...”

Tiết Thụ cao hứng đánh gãy lời của nàng: “Ta tắm xong rồi, để ta chà lau cho nàng!” Nương tử cho phép hắn chà lưng cho nàng kìa!

Diệp Nha vội vàng trốn sang một bên, quay đầu nói: “Ta thích tự mình tắm, ngươi mang quần áo của ta vào trước đi!” Nàng cảm thấy hắn không có ý định tiếp tục xâm phạm nàng, người lại có chút ngu ngu, giọng điệu nàng cứng rắn thêm vài phần. Bắt nạt kẻ yếu, sợ là bản năng của con người đi.

”A, vậy cũng được”, Tiết Thụ dừng một chút, nương tử không thích thì thôi, mắc công chọc giận nàng. Nhưng hắn có chút luyến tiếc, nhìn nàng giống con thỏ nhỏ bị chấn kinh cuộn mình lại trốn tránh, hắn lặng lẽ lấy tay gãi gãi lòng bàn chân của nàng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàn càng đỏ hơn, hắn cảm thấy rất thỏa mãn, cười hắc hắc đứng lên, “tiểu huynh đệ” giữa hai chân hắn rục rịch đứng lên chào hỏi trước mặt Diệp Nha.

Diệp Nha xấu hổ và giận dữ muốn chết, nhắm mắt thúc giục hắn đi nhanh chút, không nghĩ Tiết Thụ chỉ là đơn giản đứng lên, “tiểu huynh đệ” liền lắc lư mấy cái, sau đó mới bay người ra ngoài. Hắn không coi ai ra gì chà lau sạch sẽ, phía dưới mặc quần vải thô, phía trên là áo ngắn xanh nhạt, hông đeo đai lưng màu đen, một bộ dáng ngườii nhà nông. “Nương tử, ta đi lấy quần áo cho nàng”. Nói xong đi ra ngoài.

”Ha...”

Rốt cục cũng chịu đi, Diệp Nha thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn cửa sổ gỗ phía nam, nàng cảm thấy mê mang, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng rõ ràng ở Tôn phủ, tại sao lại đến nơi này? Lại nghĩ đến trong sạch đã mất, trong lòng Diệp Nha tràn đầy buồn bã.

Không bao lâu sau, Tiết Thụ ôm váy của nàng vào, tranh công nói: “Ngày hôm qua ta cùng đại ca lên núi săn thú, nàng bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, may mắn là rơi ở trong hồ, nếu rơi trên mặt đất, khẳng định té chết!” Nói xong, cầm quần áo và quần áo lót của Diệp Nha khoác lên giá áo, trên cao nhìn xuống nàng. Nương tử thật đẹp, giống như tiên nữ hắn đã mơ ước bấy lâu nay, nhưng đại ca nói nàng không phải tiên nữ, không cho hắn giấu xiêm y của nàng.

Từ trên trời rơi xuống? Rơi vào trong nước?

Diệp Nha thật sự khó có thể tưởng tượng được cảnh tượng này, cũng không suy nghĩ thêm nữa, dù sao việc quan trọng nhất bây giờ chính là chạy nhanh mặc quần áo, “Ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn mặc quần áo.” Đáy lòng có chút chua xót, nàng sẽ không khóc, nếu không có nam nhân này, nàng đã chết, nàng nên cảm kích hắn, nhưng, vì sao hắn lại làm ra loại chuyện này với nàng?

Tiết Thụ không động đậy, hắn muốn nhìn nương tử mặc quần áo, thân thể nương tử trắng thiệt.

Diệp Nha đã lãnh giáo qua sự cố chấp của hắn, đành phải khuyên bảo chính mình, cả người cũng bị hắn sờ rồi, còn để ý chuyện này làm gì?

Nàng vội vàng lau mình, dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào.

”Ta đi đây.”

Nàng vốn muốn cám ơn hắn đã cứu mình, nhưng nghĩ đến hành vi của hắn tối hôm qua, nàng cũng tò mò bản thân vì sao không khóc mắng hắn. Thôi, mắng thì như thế nào, cứ như vậy đi, coi như là trả ân cứu mạng cho hắn...

Tiết Thụ nghe nàng nói muốn đi, gấp đến độ bắt lấy tay nàng, “Nàng đi đâu? Nàng là nương tử ta nhặt về, ta không cho nàng đi!”

Cổ tay Diệp Nha bị hắn bấu đau, nàng tức giận ủy khuất, hung hăng hất tay hắn ra: “Ai nói ta là nương tử của ngươi! Ta muốn đi thì đi!”

Tiết Thụ ủy khuất vô cùng, chặn ở cửa nhìn nàng: “Đại ca nói, ta cõng nàng về, nhất định phải phụ trách với nàng, từ nay về sau, nàng chính là nương tử của ta!”

Hắn cao lớn như vậy làm cho Diệp Nha sợ hãi lui về phía sau hai bước, chẳng lẽ bọn họ muốn giam cầm nàng? Nghĩ như vậy, nước mắt khống chế không được tràn ra.

Nương tử khóc!

Tiết Thụ gấp đến độ xoay quanh, gặp Diệp Nha nói cái gì cũng không để ý đến hắn, hắn bùm một tiếng quỳ xuống trước mặt nàng, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào nàng: “Nương tử, nàng đừng đi, ta khó khăn lắm mới có nương tử, ta xin nàng đừng đi! Ta sẽ hầu hạ nàng thật tốt, có cái gì ăn ngon đều cho nàng trước, nàng đừng đi được không!” Nói xong, đôi mắt ngận đầy nước mắt, chớp chớp nhìn nàng, hắn thích nương tử, hắn luyến tiếc nàng đi.

Nhìn nam nhân cao lớn đang quỳ trước mặt nàng, nhìn nước mắt trên mặt hắn, tâm Diệp Nha giống như bị đánh một cái.

Từ trước đến nay, chưa từng có người nào đối với nàng như vậy.

Năm đó cha mẹ nhẫn tâm đem nàng bán làm nô tài, nàng cũng từng quỳ xuống khóc cầu, nhưng cuối cùng nàng vẫn bị bán đi. Đến Tôn phủ, địa vị của nàng là thấp nhất, bị người kêu đến kêu đi, không có một chút tôn nghiêm, cuối cùng suýt chút nữa còn bị thất thân...

Trong lúc hoảng hốt, một bàn tay to lớn ấm áp bỗng nhiên phủ lên gương mặt của nàng, động tác mềm nhẹ thay nàng lau đi nước mắt. Diệp Nha khiếp sợ ngẩng đầu, đã thấy nam nhân này không biết đứng lên từ lúc nào, trong mắt rưng rưng, đau lòng nhìn nàng, “Nương tử, nàng đừng khóc...”

Ma xui quỷ khiến, Diệp Nha hỏi ra một vấn đề.

”Tối hôm qua tại sao ngươi bắt nạt ta như vậy?” Nàng rất ủy khuất, nàng sợ hãi khóc lóc cầu xin hắn, vì sao còn muốn làm như vậy với nàng!

Trong mắt Tiết Thụ hiện lên nghi hoặc, hắn bắt nạt nàng khi nào? Nàng là nương tử của hắn, hắn hận không thể mỗi ngày đều tốt với nàng.

Nhìn ra hắn đang đờ đẫn, biết hắn không rõ, hai gò má Diệp Nha nóng lên, nhắm mắt lại hỏi: “Tối hôm qua tại sao ngươi lại... Nằm đè lên người ta? Hay là do đại ca ngươi dạy ngươi?” Nếu là như vậy, đại ca hắn chắc chắn không phải người tốt!

Tiết Thụ lập tức lắc đầu: “Không có, đại ca không cho ta chạm vào nàng, nhưng đến nửa đêm, nàng giống như bị bệnh, cái trán ướt đẫm, còn rất nóng, ta dùng khăn ướt lau người cho nàng, lúc lau đến mông nàng, phía dưới của ta khó chịu vô cùng, sau đó ta nghĩ đến Đại Hoàng cũng thường thường bổ nhào vào trên người mẫu cẩu run run, hình như rất sung sướng, cho nên ta học theo nó, đúng là rất sung sướng đó. A, nàng nói ta bắt nạt nàng, chẳng lẽ là do nàng không thấy sung sướng sao?”

Lông mi hắn nhíu lại, đôi mắt phượng trong suốt vô tội nghi hoặc nhìn nàng, giống như hắn căn bản không biết, vấn đề hắn vừa hỏi là vô sỉ cỡ nào, khiến người ta không thể trả lời được.

Sung sướng sao? Bắt đầu là muôn vàn đau đớn, sau đó lại biến thành thủy triều cuộn trào mãnh liệt...

Nhưng vấn đề cơ bản ở đây không phải là có sung sướng có được hay không!

Hai gò má Diệp Nha như bị đốt nóng lên, xấu hổ xoay người không nhìn hắn. Nhìn hắn làm gì? Ánh mắt vô tội của hắn, khiến nàng ngay cả lời trách cứ đều không thể nói nên lời, hắn rõ ràng chính là một tên ngốc, nàng có thể nói đạo lý gì với hắn?

Nàng không nói lời nào, trong lòng Tiết Thụ thấy bất an, hắn thử thăm dò xoay người nàng lại, “Nương tử, nàng còn muốn đi hay không?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: lấy nhu thắng cương, lấy ngốc khắc nhu, ta hết cứu được rồi, ai bảo ta đặc biết thích mấy tên ngốc chứ!!!

Ta chưa biết mần mấy vụ update chương như thế lào nên các bạn chịu khó tìm kiếm xíu vậy!!! Ta cũng mới lần đầu edit, nên có j góp ý các bợn cứ cmt thoải mái nha... ka ka

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 4: Lưu Lại

Có đi hay không? Diệp Nha cảm thấy rất mâu thuẫn.

Đi, trên người nàng không có lấy một đồng, cũng không biết bên ngoài thế nào, có thể bị Tôn phủ phát hiện bắt trở về hay không? Về nhà sao? Không, cha mẹ chỉ biết bắt nàng bán lấy tiền, nếu biết biểu thiếu gia có ý đồ với nàng, nói không chừng còn chủ động tặng nàng cho hắn... Không trở về nhà, nàng, một nữ tử yếu ớt có thể đi chỗ nào đây?

Nhưng nếu không đi, chẳng lẽ chấp nhận không danh không phận ở lại như vậy?

”Nương tử...” Diệp Nha ngồi im không nói câu nào, tâm Tiết Thụ tựa như đôi mày xinh đẹp của nàng, gắt gao nhíu lại.

Bị giọng nói nhỏ nhẹ làm nũng của hắn đánh thức, Diệp Nha cắn môi, ép buộc bản thân nhìn thẳng vào nam nhân ngốc này: “Ta, có thể không đi, nhưng ngươi không được chạm vào ta!” Nàng thật sự không biết nên đi nơi nào, nàng đã là người của hắn...

Chân mày Tiết Thụ nhíu lại, tối hôm qua hắn thật sự cảm thấy sung sướng muốn chết, nếu không được chạm vào nàng, vây từ bây giờ phải làm sao đây?

Diệp Nha đoán được ý tưởng của hắn, lập tức uy hiếp nói: “Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ đi ngay!” Con người chính là như thế, nếu như Tiết Thụ cậy mạnh ép buộc nàng ở lại, dù nàng có khóc đến chết cũng không thể làm gì, nhưng ngược lại nếu Tiết Thụ lại mềm giọng cầu xin nàng, nàng sẽ ỷ thế lên mặt.

”Ta đồng ý với nàng là được chứ gì!” Tiết Thụ thở phì phò quát lên, xoay người đưa lưng về phía Diệp Nha. So với việc nương tử rời đi, hắn thà rằng không chạm vào nàng để nàng có thể ở lại, nhưng hắn bị nương tử ép buộc phải đồng ý, hắn cảm thấy rất không vui!

Hành động trẻ con như vậy làm tâm phòng bị của Diệp Nha thoáng thả lỏng, giọng nói tự động ôn nhu: “Ngươi tên gì vậy?” Nếu đã quyết định ở lại đây, nàng phải thử hòa hợp với hắn.

Cảm thấy thái độ của nàng thay đổi, Tiết Thụ lập tức quên bất mãn vừa rồi, vui rạo rực xoay người, đôi mắt phượng nhìn nàng, nói rõ ràng:“Nương tử, ta tên là Tiết Thụ!”

”Tiết Thụ...” Diệp Nha nhẹ nhàng gọi một tiếng, định tiếp tục hỏi về gia đình hắn, bụng đột nhiên không khống chế được kêu vang lên “ọt ọt”, nàng xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, lại nghe Tiết Thụ nói: “Nương tử, nàng đói bụng rồi đó, ta dọn cơm cho nàng ăn nha!”

Đến khi nàng ngẩng đầu, hắn đã xốc rèm cửa lên đi ra ngoài, bên ngoài vang lên tiếng giở nắp nồi, không bao lâu sau, Tiết Thụ đã rinh một cái bàn nhỏ đi vào, đặt ở trên giường đất, sau đó lại chạy đi bưng đồ ăn lên.

Một tô cháo nhỏ, một đĩa dưa chuột xào tỏi và một mâm thịt thỏ nướng vàng ươm.

Diệp Nha lại nhìn xung quanh một vòng, tường đất cũ nát, mái nhà cỏ tranh, trong phòng không có một đồ dùng gì. Vừa nãy nàng cũng thừa dịp hắn vén lên rèm cửa nhìn xem bên ngoài, phòng bếp rất đơn sơ, vừa nhìn đã biết Tiết gia rất nghèo.

Nàng chỉ vào mâm thịt thỏ trên bàn hỏi: “Thịt này là do các ngươi mua hả?” Nhà nghèo như vậy, làm sao có thể được ăn thịt ngon như vậy?

Tiết Thụ vừa múc cháo cho nàng, vừa lắc đầu: “Không phải, thịt này là do đại ca mấy bữa trước lên núi đi săn, trước kia thì đem vào thị trấn bán, nhưng đại ca nói cơ thể nàng còn yếu, phải ăn uống bồi bổ mới được, vì vậy sáng nay huynh ấy đã giết con thỏ này làm thịt nướng cho nàng ăn, nương tử, mau lại đây ăn cơm đi!”

Diệp Nha cũng là con nhà nghèo, nàng biết một con thỏ có thể bán năm mươii, sáu mươi quan tiền. Nhà Tiết gia nghèo như vậy, đại ca hắn lại giết thỏ cho nàng ăn… Nhìn một bàn đầy thịt thỏ, nhiều như vậy, chắc hẳn hai huynh đệ bọn họ ăn không dám ăn bao nhiêu, đều để dành lại cho nàng ăn...

Trong lòng nàng cảm thấy chua xót, vừa nãy còn thầm oán giận đại ca của Tiết Thụ không nên an bài đệ đệ chiếu cố nàng, nhưng bây giờ, nàng không có phản cảm như vậy đối với người đại ca chưa từng gặp mặt này nữa.

”Nương tử, mau lại đây đi!” Tiết Thụ thấy nàng sững sờ ngồi đó, tự tay đến kéo nàng đi.

Diệp Nha giật mình tránh tay hắn, đỏ mặt ngồi ở phía trước Tiết Thụ, “Ngươi đừng gọi ta là nương tử nữa...”

Tiết Thụ không chịu: “Nương tử chính là nương tử, tại sao có thể không gọi nương tử được!”

Diệp Nha giật mình, nàng xuất thân là nông dân, từ nhỏ đã được dạy, thân thể nữ nhân chỉ có thể để cho một mình tướng công xem, nếu không sẽ không phải nữ nhân tốt. Tiết Thụ chiếm thân thể của nàng, trừ phi nàng chết, nếu không từ nay nàng chỉ có thể sống chung với hắn... Bây giờ hắn luôn miệng kêu mình là nương tử, vậy đây là ý tứ của hắn, hay là của đại ca hắn? Hắn là muốn thành thân với nàng sao?

”Nương tử, ăn cơm!”

Tiết Thụ thấy Diệp Nha nhìn chằm chằm mình, không động đũa, nhịn không được hối thúc nàng.

Diệp Nha bỗng giật mình tỉnh lại, nàng đang suy nghĩ vẩn vơ gì vậy chứ? Nàng còn không biết đây là chỗ nào, nếu lỡ Tôn gia đuổi đến đây...

Nàng không yên tâm ăn hai muỗng cháo, rồi thử thăm dò hỏi: “Nơi này là chỗ nào vậy?”

Tiết Thụ một ngụm răng trắng cắn dưa chuột giòn vang, cũng không ngẩng đầu lên: “Ở đây là làng Hồ Lô.”

Làng Hồ Lô? Diệp Nha chưa từng nghe nói tới, tiếp tục hỏi: “Vậy ngươi có biết trấn Bình Dương không? Hoặc là thành Lâm Dương?” Nhà nàng ở trấn Bình Dương, Tôn phủ ở thành Lâm Dương.

Tiết Thụ gấp thịt thỏ vào chén của nàng, như cũ lắc đầu: “Không biết, ta mới chỉ đi qua trấn Đông Kiều.”

Diệp Nha cảm thấy an tâm một chút, ngay cả thành Lâm Dương mà Tiết Thụ cũng chưa từng nghe nói đến, chứng tỏ nơi này cách thành Lâm Dương rất xa, ít ra trong một thời gian nàng cũng không cần lo lắng bị Tôn phủ phát hiện...Nhưng mà, nhìn Tiết Thụ ngu ngốc như vậy, nàng có chút không dám chắc, hay là vì hắn quá ngốc mới không biết nơi đó? Không được, nàng phải tìm người khác hỏi một chút.

Trong lòng có tâm sự, tuy rằng Diệp Nha rất đói bụng, lại ăn không vô, ăn một chút cháo thì buông đũa xuống, “Ta ăn no rồi, ngươi ăn thịt nhiều một chút đi, nhớ chừa lại cho đại ca của ngươi.” Mặc dù trời rất nóng, nhưng thịt thỏ chỉ mới nướng, có lẽ có thể giữ được đến trưa.

Tiết Thụ cảm thấy một mình hắn cũng có thể ăn hết thịt thỏ, nhưng vừa nghĩ đến đại ca vất vả săn thú và tam đệ gầy yếu, hắn cố tình gắp dưa chuột ăn.

Cơm nước xong, Tiết Thụ để Diệp Nha nghỉ ngơi trên giường đất, chủ động đi dọn dẹp chén đũa.

Bên dưới Diệp Nha hơi đau, vì thế nàng không muốn nhúc nhích, dù sao trong nhà cũng chỉ có Tiết Thụ ngốc, nàng không cần để ý cái gì, lười biếng ngồi ở đầu giường, yên lặng ngẫm nghĩ một đống ý nghĩ lộn xộn trong đầu.

Theo lời của Tiết Thụ, nàng từ trên trời rơi xuống, thật sự rất kỳ lạ, nàng rõ ràng đã nhảy vào trong hồ, cùng lắm là bị nước cuốn trôi đi, tạo sao lại có thể rơi từ trên trời xuống được? Chẳng lẽ là do lúc nàng qua cầu Nại Hà đứng không vững, không cẩn thận ngã xuống? Mà lúc này nàng đã bị luân hồi đến một thế giới khác.

Nếu đây là sự thật, Diệp Nha không biết nên cao hứng hay khổ sở, cao hứng là, nàng không cần lo lắng bị Tôn phủ bắt trở về, khổ sở là, nàng sẽ không còn được gặp lại cha mẹ, tuy rằng bọn họ bán nàng đi, nhưng dù sao đó vẫn là người thân ruột thịt của nàng.

”Nương tử, chúng ta đi đến nhà thôn trưởng đi? Đại ca nói, nếu nàng nguyện ý ở lại làm nương tử của ta, chúng ta phải nói với thôn trưởng một tiếng, làm như vậy người khác mới biết nàng là nương tử của ta.” Tiết Thụ đột nhiên tiến vào, cười hắc hắc nói với nàng, giọng nói khàn khàn thật thà, rất êm tai.

Diệp Nha kinh ngạc nhìn Tiết Thụ, thì ra Tiết gia bằng lòng cho nàng danh phận, nàng sẽ không phải không danh phận bị Tiết Thụ chiếm đoạt, như vậy, phải đi gặp thôn trưởng sao? Nếu đi, nàng sẽ là nương tử của hắn, không thể hối hận nữa...

Ánh mắt của nàng trống rỗng, giống như con mèo nhỏ không có chỗ nương tựa, Tiết Thụ không hiểu khó chịu.

Hắn đi tới, thử ôm Diệp Nha vào ngực, thấy nàng không có trốn, hắn cao hứng không biết phải làm gì nữa, vừa rồi nương tử đã nói hắn không được chạm vào nàng, nhưng coi bộ ôm nàng như vậy cũng không sao cả. Cao hứng qua đi, hắn nhớ tới hình như nương tử rất khó chịu, vụng về vỗ nhẹ sau lưng nàng: “Nương tử, nàng làm sao vậy? Thôn trưởng rất tốt, nàng không cần phải sợ ông ấy. Đại ca nói, chỉ cần chúng ta không nói, sẽ không ai biết nàng từ trên trời rơi xuống.”

Trong lồng ngực rắn chắc rộng lớn, quần áo xa lạ lại mang mùi hương dễ chịu, Diệp Nha đột nhiên cảm thấy nam nhân này có thể dựa vào. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn nam nhân cao lớn tuấn mĩ: “Ta làm nương tử của ngươi, vậy cả đời này ngươi đều không được khi dễ ta, được hay không?”

Nàng từng nghe bà quản gia nói, lời thề của nam nhân thối lắm, không thể tin, nhưng giờ phút này, chỉ có hỏi một câu như vậy, có được cam đoan của hắn, nàng mới có thể thuyết phục bản thân gả cho hắn, an tâm sống qua ngày với hắn.

Tiết Thụ mím môi thật chặt, không nói gì.

Trong lòng Diệp Nha cảm thấy căng thẳng, thì ra một tên ngốc cũng không dễ dàng hứa hẹn.

Ngay khi nàng định buông hắn ra rời đi, nàng nghe Tiết Thụ nói lắp bắp: “Nương tử, như thế nào mới là khi dễ? Có phải giống như...tối hôm qua... ta nằm trên người nàng sao? Nhưng ta cảm thấy rất thích, trừ bỏ chuyện này, chuyện khác ta đều nghe lời nàng được không?” Hắn còn nhớ rõ, nương tử nói làm chuyện đó chính là khi dễ nàng, vừa nghĩ đến chuyện đó cả người hắn đã run rẩy sung sướng, hắn không thể đồng ý được, hắn muốn, hắn muốn mỗi đêm đều ôm nương tử làm như vậy.

Mặt Diệp Nha nhất thời đỏ bừng lên, Tiết Thụ quả nhiên là đồ ngốc mà...

Đã quyết định làm vợ hắn, chuyện này khẳng định không thể tránh được...

Nàng gục đầu xuống, nhìn xuống cổ tay áo của mình, cúi đầu nói:“Chuyện đó, chuyện đó không tính, nhưng mà, nếu ngươi... muốn... sờ ta, phải được ta đồng ý mới được.” Tối hôm qua nàng mê man mới để cho hắn thực hiện được, hiện tại nàng tỉnh, muốn cùng hắn làm chuyện như vậy, mới nghĩ thôi mà nàng đã cảm thấy xấu hổ muốn chết.

Tiết Thụ cái hiểu cái không, thấy gương mặt nương tử đỏ hồng lên rất đẹp mắt, trong lòng thích vô cùng, ngốc hồ hồ đồng ý.

”Nương tử nói sao thì làm vậy.”

Diệp Nha cảm thấy kiên định, không có bất kỳ lý do gì, nàng chính là tin tưởng Tiết Thụ có thể nói được làm được.

”Tên của ta là Diệp Nha, ngươi không nên gọi ta là nương tử, gọi ta Diệp Nha đi.” Ở Tôn phủ dù là một nha hoàn cũng có tên riêng, nhưng nàng không bao giờ muốn dùng cái tên đó nữa.

Tiết Thụ không vui, dính sát vào Diệp Nha, giống như đứa nhỏ quấn quít lấy mẫu thân đòi ăn kẹo, “Nương tử chính là nương tử, ta muốn gọi nàng là nương tử.”

Diệp Nha chịu không nổi hành động này của hắn, vội nói: “Được rồi được rồi, vậy trước mặt người ngoài ngươi gọi ta là Diệp Nha, lúc chỉ khi có hai chúng ta thì gọi ta là nương tử!”

Tiết Thụ còn muốn tiếp tục chơi xấu, Diệp Nha lạnh lùng nói: “Vừa rồi ngươi đã nói cái gì cũng sẽ nghe lời ta, chẳng lẽ đều là lừa gạt ta?”

Tiết Thụ vội vàng lắc đầu, xua tay: “Không lừa nàng, tuyệt đối không lừa nàng!”

Diệp Nha bị bộ dáng ngốc ngếch của hắn làm cho nở nụ cười, đôi mắt đen bóng giống trăng trên trời: “Vậy ngươi thử kêu một tiếng nghe chút?”

Tiết Thụ nhìn xem ngây dại, chớp chớp mắt: “Bảo bối!”

Giọng nói trầm thấp như du dương như tiếng mưa rơi, tiếng kêu bảo bối kia làm cả người Diệp Nha như nhũn ra...

Tiết Thụ thực thích cách gọi mới này, ôm Diệp Nha gọi không ngừng: “Bảo bối, nương tử, bảo bối, bảo bối...”

Chưa từng có người nào gọi nàng thân thiết như vậy, Diệp Nha mặt nóng bừng lên, vội vàng cắt dứt lời hắn: “Được rồi được rồi, chúng ta đi đến nhà thôn trưởng đi.” Nếu quyết định ở lại, phải sớm dàn xếp mọi việc ổn thỏa, nếu không vô danh vô phận như vậy sẽ bị người khác lên án.

Tiết Thụ cười hắc hắc, nương tử bằng lòng đi với hắn đến nhà trưởng thôn có nghĩa là đã đồng ý làm nương tử của hắn! Hắn cuối cùng cũng có nương tử rồi, mà nương tử còn đẹp đến thế, so với cô nương đẹp nhật trong thôn là Hạ Hoa, nàng còn đẹp hơn nhiều!

Thấy hắn ngây ngốc nhìn mình, Diệp Nha rất lúng túng, đi ra ngoài trước.

Ra cửa, nhìn thấy một khoảng trời trong xanh, rừng cây thay lá, đồi núi trập trùng liên tiếp bao quanh thôn xóm.

Diệp Nha quay đầu, đằng sau Tiết Thụ đã khóa cửa kỹ, cười lộ ra hàm răng trắng tinh với nàng, đôi mắt xinh đẹp cong thành một đường vòng cung.

Nàng bất giác nở nụ cười.

Hắn tuy ngốc, nhưng rất dễ gần, làm cho nàng yên tâm rất nhiều. Sống đến nay, nàng không cầu mong gì nữa, nếu có thể bình yên sống qua ngày, cũng đã đủ rồi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: bảo bối, bảo bối, ta kêu thử vài tiếng, ôi, thật buồn nôn mà...

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 5: Bị Thương

Từ nhà thôn trưởng đi ra, mặt Diệp Nha đỏ sắp nhỏ máu luôn rồi, trong đầu quanh quẩn lời nói của thôn trưởng và Tiết Thụ.

Thôn trưởng hỏi: “Tiết Thụ, hai người các ngươi thành thân, là chủ ý của ai vậy?”

Tiết Thụ đáp: “Đại ca ta nói, ta đã ngủ với ngủ, nàng chính là nương tử của ta.”

Thôn trưởng cười: “Hắc hắc hắc...” Lộ ra một hàm răng vàng.

Lúc đó, Diệp Nha thật hận trên mặt đất không có cái lỗ để chui vào, đỡ phải nhìn thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của thôn trưởng.

Cũng may thôn trưởng cười gượng vài tiếng đã dời đề tài, hỏi Diệp Nha là người ở nơi nào, trong nhà có những ai. Diệp Nha rất hồi hộp, dựa theo lời dặn dò trước khi đi của Tiết Tùng nói với Thụ mà nói dối theo:“Nhà cháu ở phía sau núi, trong nhà cháu là đại tỷ, cháu còn có hai người đệ đệ... Tiết gia muốn kết thân, phụ thân lập tức hứa gả cháu cho Tiết Thụ...” Nói những lời này làm nàng nhớ đến thân thế của mình, cảm thấy khổ sỡ vô cùng, vành mắt phiếm hồng.

Thôn trưởng thở dài, cũng không hoài nghi điều gì.

Chung quanh đây toàn là đồi núi, làng Hồ Lô ở gần chân núi, người trong làng cũng nhiều, trên dưới ước chừng một trăm hộ, từ đó đến nay vẫn rất bình yên, càng vào sâu bên trong, cũng có chừng hai ba mươi hộ tụ tập ở cùng nhau tạo thành một thôn nhỏ hơn, thường có gia đình nghèo khó bất đắc dĩ phải bán con gái để nuôi sống con trai, những gia đình giống như Diệp Nha, hắn cũng từng thấy nhiều rồi.

”Được rồi, ta nhớ kỹ, sau này cháu chính là thôn dân làng Hồ Lô chúng ta.” Thôn trưởng vuốt râu, thấy Diệp Nha quay lưng lại lau nước mắt, nói thêm hai câu: “Từ bây giờ cháu là nương tử Tiết Thụ, nếu đã gả cho Tiết Thụ, hãy sống thật tốt với nó, tuy rằng nhà nó nghèo, nhưng tính tình ba huynh đệ nó đều rất tốt, lão đại trầm ổn biết chăm chỉ làm việc, lão tam thích đọc sách, chờ hắn thi đậu tú tài, cuộc sống của mọi người sẽ tốt hơn, còn Tiết Thụ, Tiết Thụ cũng là một đứa tốt, cháu cũng đừng ủy khuất, trở về sớm một chút đi.”

”Được, cháu biết rồi, chúng cháu về trước, ngài mau đi làm việc đi!” Diệp Nha hành lễ với thôn trưởng, lôi kéo Tiết Thụ chào tạm biệt rồi về.

Bởi vì Tiết Thụ ăn nói lung tung, Diệp Nha không thèm để ý đến hắn.

Trở lại ngôi nhà nhỏ, nàng đi dạo sân trước một vòng. Hiện tại, nàng đã là con dâu Tiết gia, nên làm tròn bổn phận con dâu, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Nhà nghèo cũng không sao, nhưng trong nhà nhất định phải quét tước sạch sẽ, tránh để người khác đến đây chê cười.

Thừa dịp mặt trời còn chưa lên cao, nàng cầm lấy chổi đi quét sân, sau đó dọn dẹp sạch sẽ cả ba gian phòng từ trong ra ngoài, những vật dụng không cần thiết thì ném đi, những đồ còn có thể xài được thì sắp xếp lại đàng hoàng, rửa hết tất cả những chén bát dơ bẩn rồi quét dọn kệ bếp kỹ càng, sau khi làm xong hết thảy, cũng đã đến trưa rồi.

Tiết Thụ vẫn ngu ngốc đi theo phía sau nàng, nàng không nói một câu, hắn cũng không nói, chăm chú nhìn nhất cử nhất động của nàng, cho dù Diệp Nha có tức giận hơn nữa, cũng bị bộ dáng lấy lòng của hắn làm buồn cười. Có lẽ, Tiết Thụ vốn dĩ không biết hắn làm sai chỗ nào, cũng không biết nàng tức giận cái gì.

”Ta đói bụng rồi, chàng đi nấu cơm đi!” Nhìn khuôn mặt ngốc nghếch tươi cười của hắn, Diệp Nha giận dỗi sai sử hắn, vốn dĩ buổi sáng nàng cũng không có ăn bao nhiêu, lại làm việc lâu như vậy, bây giờ nàng đã rất mệt, bắp chân cũng phát run lên rồi, thật sự không thể tiếp tục được nữa.

”Được! Nương tử, nàng hãy vào phòng nghỉ ngơi đi!”

Tiết Thụ không chút suy nghĩ đã vui vẻ đồng ý, dù sao trước kia cũng đều là hắn nấu cơm, nay nấu cơm cho nàng ăn, hắn càng cam lòng.

Thấy hắn nghe lời như vậy, trái lại Diệp Nha càng cảm thấy vì mình đã lười biếng, nghĩ đến trên giường đất phòng đông còn vài bộ quần áo bẩn, nàng đi đến bờ sông múc nước, ngồi ở trong sân giặt quần áo.

Bốn bộ quần áo, hai bộ này chắc là của đại ca và tam đệ, cũng không biết hình dáng bọn họ như thế nào, ở chung được không. Diệp Nha vừa giặt đồ vừa thấp thỏm lo âu.

Trời nóng bức, một miếng gió cũng không có, ống khói toát ra khói bếp lượn lờ bay lên cao, dần dần tiêu tán giữa không trung.

Diệp Nha phơi quần áo lên sào trúc, kiên nhẫn vuốt thẳng từng nếp nhăn, sau đó cầm thùng gỗ trở về nhà, không ngờ vừa quay người đã thấy Tiết Thụ để trần cánh tay ngồi xổm trước bếp lò, bờ vai rộng lớn, cánh tay cường tráng rắn chắc màu mạch nha chói mắt vô cùng. Diệp Nha chợt nhớ tới tối hôm qua, hai tay nàng vô lực ôm lấy cái lưng rắn chắc của hắn, trên mặt phút chốc bay lên hai đóa mây đỏ, vội vàng dùng tay vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ bé của mình, không dám nhìn hắn nữa.

Thời tiết quá nóng, Tiết Thụ đặt cái bàn ở phòng bếp, đối diện cửa bắc.

Diệp Nha cúi đầu, nhịn không được nói: “Chàng mặc áo khoác ngoài vào đi.”

”Mặc vào rất nóng!” Tiết Thụ không đồng ý lắc đầu, thấy mặt Diệp Nha đỏ hồng, nghĩ rằng nàng cũng thấy nóng như vậy, vội vàng khuyên nhủ:“Nàng cũng cởi áo ngoài ra đi, như vậy sẽ mát hơn, ta với đại ca cũng luôn để trần cánh tay ăn cơm, có đôi khi tam đệ cũng sẽ như vậy, nhưng mà thân thể đệ ấy trắng lắm, ừm, giống như nàng vậy đó!”

”Đừng nói nữa, mau ăn cơm đi!” Nghe hắn càng nói càng xa, Diệp Nha lập tức lựa chọn buông tha, không khuyên hắn mặc thêm quần áo nữa, chỉ cúi đầu ăn cơm.

Tiết Thụ uất ức chớp chớp mắt, không hiểu tại sao nương tử lại đột nhiên nổi giận với hắn.

Cơm nước xong, trong nhà cũng không có gì để làm, Diệp Nha trở về phòng tây, chuẩn bị ngủ trưa. Lúc ở trên đường, Tiết Thụ đã nói với nàng, đại ca và tam đệ phải đến chiều tối mới trở về, cho nên nàng còn có nửa ngày thời gian chuẩn bị thật tốt để gặp mặt.

Trên giường đất có chiếu, hơn nữa trời nóng như vậy, Diệp Nha định mặc nguyên y phục mà ngủ, mà khi nàng đi lấy gối đầu, đột nhiên nhớ đến một chuyện, thừa dịp Tiết Thụ ở bên ngoài rửa chén, nàng đỏ mặt giở lên chăn đệm, quả nhiên thấy mấy vết máu màu đỏ sậm.

Đó là minh chứng cho tấm thân hoàn bích của nàng.

Nên vụng trộm đi giặt, hay là…

Diệp Nha lại lâm vào mơ hồ. Tiết gia đã nhận nàng làm con dâu, có nghĩa là đã không để bụng lai lịch của nàng rồi, nếu bản thân là người chết không thể đầu thai chuyển thế, chuyện này nói ra chỉ sợ sẽ không có ai tin đâu. Cho nên nàng tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài, nhưng trinh tiết là thứ quan trọng nhất của nữ nhân, nàng không nghĩ đem vật chứng duy nhất có thể chứng minh trong sạch của nàng tẩy đi.

Nàng cắn môi, tháo tấm trải giường ra, gọi Tiết Thụ.

Tiết Thụ lập tức đi đến, “Nương tử, có chuyện gì vậy?” Trong tay còn cầm một cái chén lớn.

Diệp Nha cảm thấy trước nay chưa từng xấu hổ như vậy, nhưng nàng vẫn là kéo tấm trải giường đến mép giường, chỉ vào chỗ đó cho hắn xem: “A Thụ, chàng có biết, đây là cái gì sao?”

Tiết Thụ cúi đầu, “Ồ” một tiếng, buổi sáng hắn lung tung cuộn chăn, không có chú ý tới mặt trên đã bẩn, nhưng mới nhìn một chút, chén trong tay đã rớt xuống, “Nương tử nàng chảy máu sao? Bị thương ở đâu?” Hắn kéo tay Diệp Nha, vén ống tay áo lên muốn kiểm tra.

Diệp Nha xấu hổ cáu lên, giãy khỏi bàn tay to lớn ẩm ướt của hắn, xoay qua nói: “Ta không có bị thương, chàng, chàng phải nhớ cho kỹ, chàng, chàng là...tối hôm qua là lần đầu tiên của ta, ta, ta chảy mấy giọt máu vì ngươi... Cầm giặt sạch!” Dùng sức ném tấm trải giường vào người hắn, xoay lưng không để ý tới hắn, chỉ lấy hai tay bụm mặt.

Tiết Thụ mờ mịt nhìn bóng lưng của nàng, không rõ rốt cục nương tử muốn nói gì, cái gì là lần đầu tiên? Lần đầu tiên chảy máu sao?

Phía sau không có tiếng bước chân, Diệp Nha biết hắn còn đứng tại chỗ, bình ổn cảm xúc lại, nhỏ giọng hỏi hắn: “Còn nhớ kỹ lời ta nói sao?”

”Nhớ kỹ, nhưng ta không hiểu, nương tử nàng...”

”Không cần chàng phải hiểu, chỉ cần chàng nhớ kỹ là được. Được rồi, mau chóng đi làm việc đi, nhớ dọn dẹp chỗ này.” Diệp Nha đầu cũng không nâng.

”A, vậy nàng mau ngủ đi.” Tiết Thụ nghe nàng nói, tiếp tục chờ trong chốc lát, thấy Diệp Nha không có xoay người lại, khom lưng người nhặt cái chén rơi trên mặt đất, ôm tấm trải giường đi ra ngoài, trong lòng có chút tiếc nuối, còn phải giặt xong đệm giường mới có thể ngủ với nương tử sao...

Diệp Nha cũng không biết suy nghĩ trong lòng hắn, nằm trên giường nhìn lên mái nhà, cũng không biết trong lòng là cảm giác gì, cuối cùng cảm thấy quá mệt mỏi, mí mắt dần dần sụp xuống, rất nhanh đã chìm vào giấc mộng.

Không biết qua bao lâu, chợt nghe bên tai có tiếng người nói nhỏ: “Nương tử, ta muốn bắt nạt nàng...”

Diệp Nha ngủ mê man, nhắm mắt lại nghĩ, làm sao lại có người nhỏ giọng nói muốn bắt nạt người khác như vậy, mãi đến khi Tiết Thụ cứng rắn đè lên người nàng, nàng mới phản ứng lại “bắt nạt” trong miệng hắn có hàm nghĩa đặc biệt gì, không còn chút buồn ngủ nào, nàng dùng hết sức lực đẩy hắn: “Đi xuống!” Có lẽ là không ngờ tới nàng lại mạnh như vậy, Tiết Thụ thật sự bị nàng đẩy ra, nhìn cả người nam nhân chỉ còn lại một cái quần đùi, Diệp Nha cảm thấy vô cùng ủy khuất, bụm mặt gào khóc lên.

”Nương tử, đừng khóc, đừng khóc...” Tiết Thụ tay chân luống cuống ngồi chồm hổm bên cạnh nàng, muốn ôm người vào trong lòng an ủi, lại bị Diệp Nha hung hăng đẩy ra, trên đầu hắn mồ hôi tuôn ra, càng không ngừng cầu xin.

Diệp Nha khóc đủ, nức nở nói: “Buổi sáng chàng đã đồng ý sẽ không bắt nạt ta, thì ra đều là gạt người!” Hại nàng tin tưởng hắn như vậy...

Tiết Thụ bất an nhìn vào mắt Diệp Nha, ngập ngừng nói: “Ta thấy nàng nằm như vậy rất đẹp, nhịn không được muốn hôn nàng, không tính đi vào.” Lời nói này có chút không đáng tin, kỳ thật hắn đã thử thăm dò gọi nàng một tiếng, thấy nàng không có mở mắt, nghĩ rằng nương tử đã ngủ rồi, muốn giống tối hôm qua len lén đi vào.

”Ngươi đi ra ngoài, không được ta cho phép, ngay cả chạm vào ta đều không được!” Nghe hắn còn muốn nói dối, Diệp Nha trừng mắt hung ác trách cứ hắn, chỉ ngắn ngủn nửa ngày, nàng đã hiểu tính tình của Tiết Thụ, đừng nhìn hắn cao lớn, kỳ thật tâm tư đơn thuần tựa như đứa nhỏ, tuyệt đối không dám nói cứng.

Tiết Thụ không hề động đậy, bĩu môi đáng thương nhìn Diệp Nha. Trước kia đại ca cũng sẽ la mắng hắn, hắn chỉ cần nhìn đại ca như vậy, đại ca sẽ hết giận ngay, nương tử chắc cũng sẽ giống như đại ca phải không?

Diệp Nha đích thực có chút mềm lòng, nhưng nghĩ đến hành vi quá đáng vừa rồi của hắn, một chút mềm lòng này cũng biến mất.

”Được, chàng không đi, ta đi!” Nàng nhấc chân xuống giường, mang hài muốn đi ra ngoài.

Tiết Thụ hoảng sợ, để chân trần liền nhảy xuống, bàn tay to đúng lúc túm được cánh tay Diệp Nha, hơi dùng sức kéo người ôm vào lòng. Hắn ôm thắt lưng nàng, nước mắt ào ào rơi xuống, khóc ủy khuất còn hơn cả Diệp Nha: “Nàng đã nói sẽ làm nương tử của ta, nàng nói chuyện không giữ lời!”

Hắn lặng lẽ khóc, đôi mắt phượng xinh đẹp lẳng lặng nhìn nàng, nước mắt làm cho ánh mắt hắn trở nên trong suốt thuần khiết, dù cho ai thấy đều cảm thấy không đành lòng.

Diệp Nha vừa tức, vừa hận lại đau lòng, đánh một quyền vào ngực hắn,“Khóc khóc khóc, chỉ biết giả bộ đáng thương trước mặt ta!”

”Nương tử, đau quá!”

Tiết Thụ nhỏ giọng lên án, nhưng cũng không trốn tránh, hình như nương tử rất tức giận, nếu bị đánh có thể làm cho nàng ở lại, dù đau hơn nữa hắn cũng không sợ.

Hắn đau, tay nàng còn đau hơn đó!

Diệp Nha giận không chỗ phát, phẫn nộ cực kỳ, sau đó, mới nhận ra bản thân đang bị hắn ôm vào trong ngực, trước mặt chính là lồng ngực cường tráng ấm áp của Tiết Thụ, mặt đỏ lên, lắc lắc thân mình giãy dụa muốn thoát ra.

Thân thể mềm mại vặn vẹo trong ngực, Tiết Thụ vừa mới quên đi, lại dâng trào đứng lên, bị nương tử cọ xát như vậy, có chút thư sướng lại khó chịu, hận không thể đặt người xuống giường, tiến sâu vào nàng giống như đêm qua vậy. Vừa nghĩ như vậy, đôi bàn tay to không thành thật của hắn lặng lẽ mò vào, vuốt ve dọc theo lưng Diệp Nha. Nương tử nhìn không mập, nhưng sờ vào nhưng lại rất thoải mái, gương mặt trắng trẻo của nàng phiếm hồng đẹp hơn tất cả những nữ nhân hắn từng gặp.

Hô hấp trên đỉnh đầu đột nhiên trở nên dồn dập, Diệp Nha vừa rồi chỉ lo giãy dụa bỗng nhiên cảm giác được có vật cứng rắn đang đặt trên bụng nàng, đôi bàn tay trên lưng lại như cố ý kìm chặt eo nàng, cố gắng ra sức cọ xát vật cứng rắn vào người nàng. Nghĩ đến nam nhân hung mãnh trên giường, Diệp Nha sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám, hai mắt đẫm lệ lưng tròng cầu xin nói: “A Thụ, buông ra!”

Mắt hạnh đen bóng, tựa như nai con chạy trốn, khẩn trương sợ hãi nhìn hắn, trong lòng Tiết Thụ tê rần, nhưng cố tình phía dưới càng ngày càng trướng lên khó chịu.

Một bên là nương tử cầu xin, một bên là khát vọng sung sướng, Tiết Thụ ôm Diệp Nha luyến tiếc buông tay, lại không dám manh động nữa. Suy nghĩ thật lâu, hắn đột nhiên cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, sau đó chậm rãi buông người ra, lấy lòng nói: “Nương tử, ta nghe lời nàng, nàng đừng đi...”

Đây là lần đầu tiên Diệp Nha bị nam nhân hôn môi, còn là ban ngày ban mặt, cực kỳ khẩn trương và sợ hãi, vừa định đẩy Tiết Thụ ra, hắn đã thành thật thối lui trước, làm cho nàng muốn đánh cũng không được mà mắng cũng không xong, đành phải xấu hổ xoay người, đưa lưng về phía hắn nói: “Vậy sau này chàng đừng cưỡng ép ta nữa...”

Tiết Thụ bĩu môi, có chút không tình nguyện, nhưng nhìn thân hình nương tử mảnh khảnh, lại nhớ đến đến nàng vừa mới khóc lóc sợ hãi như vậy, hắn kéo tay nàng, chờ nàng quay đầu nhìn hắn, mới gật đầu, “Ta sẽ không làm vậy nữa.”

”A Thụ thật tốt... Được rồi, chàng đến phòng đông ngủ đi, ta mệt.” Diệp Nha ngoài miệng khen hắn, tay lại không chút do dự vén rèm cửa lên.

Tiết Thụ lưu luyến nhìn nàng, một hồi lâu mới bước ra cửa.

Diệp Nha nhẹ nhàng thở ra, cởi giày lên giường, cũng không chờ nàng ngồi lâu, phòng bếp đột nhiên truyền đến tiếng kêu hoảng sợ của Tiết Thụ, làm cơn buồn ngủ của nàng cũng bay mất, nàng cảm thấy bất an, bất chấp mọi thứ mang giày xong liền chạy ra ngoài.

Tiết Thụ đã chạy ra phòng bếp, Diệp Nha bị bóng dáng cao lớn của hắn chắn hết tầm nhìn, không thấy rõ tình hình ở cửa, đang muốn bước ra, một nam nhân áo vải thô bỗng nhiên xuất hiện trước tầm mắt nàng, hắn ôm bụng lảo đảo hướng đi vào trong, nhưng vừa đi được hai ba bước đã nặng nề té ngã xuống đất, đôi tay ôm bụng cũng đã không còn sức lực, rơi xuống theo, lộ ra một mảnh đỏ sẫm ở bụng.

”Đại ca, huynh làm sao vậy!”

Tiết Thụ quỳ gối khóc bên người nam nhân.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ấm áp ấm áp, không ngược không ngược...

Hờ hờ, chương trước có một chi tiết nhỏ, không biết mọi người có chú ý tới không, lão đại, lão nhị đều đen, thế mà lão tam lại trắng, cùng một mẹ sẽ có màu da chênh lệch lớn như vậy sao? Đáp án là có, cho nên, nếu viết đến miêu tả hình dang bên ngoài của lão tam, mọi người không cần cảm thấy kỳ lạ nha ~

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 6: Chăm Sóc

Diệp Nha hợp lực với Tiết Thụ khiêng Tiết Tùng đến trên giường đất ở phòng đông.

Nhìn nam nhân hôn mê bất tỉnh, Diệp Nha kéo ghé tới mép giường, không ngừng lau nước mắt cho Tiết Thụ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh hỏi: “A Thụ, trong làng có đại phu không? Đại phu là người biết xem bệnh...” Sợ hắn không rõ, lại giải thích thêm một câu.

Tiết Thụ khó hiểu nhìn nàng, mờ mịt lắc đầu.

Diệp Nha bối rối, nàng mới đến đây, cơ bản là không biết tình hình trong làng Hồ Lô, muốn đi ra ngoài hỏi thăm, lại sợ Tiết Thụ không thể chăm sóc tốt cho Tiết Tùng. Nhìn quần áo Tiết Tùng đầy máu, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tiết Thụ, “A Thụ, chàng mau đi đến nhà thôn trưởng, nói với thôn trưởng rằng đại ca bị bệnh, xin ông ấy dẫn chàng đi tìm đại phu!”

”Đại ca có thể chết hay không?” Tiết Thụ đột nhiên hỏi, giọng nói có chút run run, đại ca chảy nhiều máu như vậy...

Diệp Nha vỗ vỗ tay hắn, ôn nhu trấn an: “Không có đâu, chỉ cần A Thụ mời được đại phu về, đại ca sẽ không sao nữa, chàng mau đi đi, nhanh chóng tìm đại phu, nhớ phải nói với đại phu, đại ca bị thương rất nặng, biết không?” Nàng không dám nói nhanh quá, Tiết Thụ còn đang lo lắng, nàng chỉ có thể trông cậy vào hắn đi tìm đại phu.

”Ta biết rồi!” Tiết Thụ lau nước mắt, chạy cái vèo ra ngoài.

Diệp Nha bình tĩnh lại một chút, vén rèm lên buộc lại gọn gàng, nhanh chóng đi vào phòng bếp múc một thau nước, muốn rửa sạch vết thương cho Tiết Tùng. Mười một tuổi nàng đã bị bán vào Tôn phủ, lúc vừa mới vào phủ, nàng không biết gì cả luôn làm sai chuyện, bị đánh không ít, cũng nhờ mạng lớn mới vượt qua được. Trải qua năm năm làm nô bộc, tuy rằng cuộc sống rất gian khổ, nhưng cũng học được không ít thứ, biết nếu chậm trễ xử lý, vết thương sẽ dễ dàng sinh mủ.

Kéo ghế gỗ qua kế bên mép giường, Diệp Nha đặt thau nước lên đó, đứng dậy vén vạt áo của Tiết Tùng lên, “Đại ca, muội lau vết thương dùm huynh.” Mặc kệ hắn có nghe thấy hay không, nàng đều phải giải thích hành động của mình, nếu không trong lòng nàng rất bất an.

Tiết Tùng tất nhiên không thể nghe thấy giọng nói của nàng, lẳng lặng nằm ở đó, chân mày nhíu chặt vì đau đớn.

Cởi ra quần áo dính đầy máu, lồng ngực gầy gò bên trong liền hiện ra trước mắt nàng, cơ bắp rắn chắc, Diệp Nha xấu hổ nhắm mắt lại, trong quan niệm của nàng, ngoại trừ trượng phu, nàng không thể để người khác thấy thân thể của nàng, càng không thể chủ động nhìn xem thân thể nam nhân khác. Nhưng mà, nếu không cởi quần áo ra, nàng không thể nào rửa sạch miệng vết thương cho Tiết Tùng được, so với an nguy của Tiết Tùng, việc này thì tính là gì chứ?

Cố gắng khuyên nhủ bản thân, Diệp Nha hít sâu một hơi, quyết định cởi sạch sẽ áo của Tiết Tùng ra. Lúc nàng cởi đến bụng hắn, bởi vì vải thô dính chặt vào miệng vết thương đầy máu, nên dù cho nàng đã rất cố gắng nhẹ nhàng nhưng vẫn làm nam nhân đang hôn mê đau đớn, hắn không phát ra bất cứ tiếng động nào, nhưng toàn thân lại run lên nhè nhẹ.

Chỉ một thoáng mà mùi máu tươi đã tỏa ra nồng nặc khắp phòng, bụng bên trái Tiết Tùng lộ ra một lỗ hổng rộng cỡ một ngón tay, máu tươi liên tục trào ra bên ngoài.

Chỉ liếc mắt một cái, trên người Diệp Nha đã nổi lên một tầng da gà, với tâm tính thiện lương của mình, Diệp Nha cảm thấy rất đau lòng, miệng vết thương lớn như vậy, chắc sẽ đau đớn lắm!

Nhìn khuôn mặt Tiết Tùng và Tiết Thụ có ba phần tương tự, nghĩ đến hắn là ca ca của Tiết Thụ, Diệp Nha cảm thấy đau xót trong lòng, không khỏi lo lắng cho hắn.

Cũng không dám kéo dài thời gian nữa, nàng nhúng khăn mặt vào trong thau nước rồi giặt sạch, sau đó vắt khô, từ từ lau vào miệng vết thương của Tiết Tùng, nàng lau rất nhẹ rất nhẹ, nàng sợ làm đau hắn.

Thời tiết vốn nóng hừng hực, nàng lại dùng toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm vào miệng vết thương của Tiết Tùng, nên dù mới lau được một nửa, trên trán Diệp Nha cũng đã toát ra một tầng mồ hôi.

Trong phòng im ắng, chỉ có tiếng chà lau “sột soạt”, tiếng nhúng khăn vào nước, cùng với tiếng nước rơi tí tách xuống thau, trong trẻo, êm tai.

Lúc Tiết Tùng tỉnh lại, cảm nhận đầu tiên chính là đau đớn khắc cốt ghi tâm, giống như chỉ cần thở một chút cũng có thể đụng đến miệng vết thương, từng chút từng chút đau. Hắn nhớ rõ bản thân gắng gượng chống chọi về tới cửa nhà, sau đó đã lập tức ngất đi, hắn muốn mở mắt nhìn xem, trên bụng có cảm giác mát mẽ, có người đang dịu dàng chà lau giúp hắn.

Là ai vậy?

Trước đây hắn cũng từng bị thương, có đôi khi là Nhị đệ xử lý cho hắn, có đôi khi là Tam đệ, nhưng hai người đó vốn dĩ không hề biết dịu dàng là gì, chẳng lẽ là cô nương hôm qua mới nhặt về?

Một là sợ dọa đến nàng, hai là lo lắng tỉnh lại hai người sẽ xấu hổ, Tiết Tùng không hé răng, lặng lẽ he hé mắt, ánh mắt che giấu dưới lông mi dày đậm của hắn, nếu không nhìn kỹ, sẽ không ai biết hắn đã tỉnh lại.

Quả nhiên là nàng.

Cô nương này chắc chừng mười sáu mười bảy tuổi, đôi má tròn trịa, lông mày thanh tú, đôi mắt to, hai hàng lông mi cong cong lại, thỉnh thoảng lay động. Da nàng rất trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn, trông còn nhỏ hơn mấy cái chén kiểu thường được bày bán nữa, nhưng như vậy, lại làm nổi bật lên cái miệng nhỏ nhắn hồng nộn... Nàng không cao lắm, thân mình mượt mà lại không tính là béo, nhưng nàng cúi người đứng bên giường, đầu cúi xuống giúp hắn rửa vết thương, cằm nho nhỏ giống như biến thành cằm đôi, rất đáng yêu.

Tiết Tùng không đánh giá nữa, an tâm nhắm mắt lại.

Nàng cẩn thận chăm sóc mình như vậy, hẳn là đã bằng lòng ở lại làm nương tử của nhị đệ rồi nhỉ? Nàng nhất định là một cô nương thiện lương, Tiết Tùng lặng lẽ nghĩ, đáy lòng đối với phương thức xuất hiện kinh người của nàng không còn mâu thuẫn nữa, thậm chí còn có chút áy náy.

Cha mẹ mất sớm, hắn vất vả lắm mới nuôi lớn được hai đứa em trai, tam đệ phải đọc sách, trong nhà nghèo rớt mồng tơi, không có người nào nguyện ý gả lại đây. Bản thân hắn thì cảm thấy không sao cả, nhưng hắn không hy vọng hai đệ đệ của mình cũng không cưới được cợ, vì vậy ngày đó khi quyết định mang nàng về nhà, hắn đã có ý định để nhị đệ lấy nàng rồi.

Vốn dĩ hắn tính để nhị đệ ngủ chung với nàng một đêm, nếu nàng xem trọng thanh danh của mình, tất nhiên phải đồng ý gả cho nhị đệ, còn nếu nàng không muốn, hắn cũng không thể làm gì, dù sao việc này là do hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn trước. Ai ngờ rằng, nhị đệ ngu ngốc như vậy, thế nhưng tối hôm qua đã... Nghĩ đến tiếng rên rỉ tối hôm qua, tim Tiết Tùng đột nhiên đập nhanh hơn, ngay cả động tác chà lau nhẹ nhàng của nàng lúc này, cũng làm cho hắn xúc động.

”Không được, nàng là đệ muội của ngươi, tại sao ngươi có thể có ý nghĩ như vậy với nàng?”

Tiết Tùng âm thầm trách cứ bản thân, cuối cùng cũng có thể xóa sạch ý nghĩ đó, khôi phục lại bình tĩnh, may mắn nàng đang rất chú tâm lau vết thương dùm hắn, nên mới không chú ý tới nơi nào đó khác thường.

Diệp Nha đối với biến hóa của Tiết Tùng hồn nhiên không biết, kiên nhẫn rửa sạch miệng vết thương một lần, thấy máu đã từ từ ngừng rỉ ra, trái tim kinh hoảng của nàng cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại, xách thau nước đi ra sân sau, hắt nước vào rễ táo gai ở góc tường, sau đó rửa sạch khăn đầy máu, lại múc một chậu nước nữa, dự định để cho đại phu dùng.

Làm xong tất cả, nàng đứng trước cửa phòng phía đông, do dự có nên vào hay không.

Hắn ở trần nửa người trên, bởi vì thương thế nên nàng mới phải chăm sóc hắn, nhưng bây giờ hắn đã đỡ rồi, nàng đi vào có ổn không đây? Nhưng vết thương của hắn thật sự không có vấn đề sao?

Do dự một lúc, cuối cùng nàng vẫn quyết định đi vào nhìn xem hắn thế nào rồi.

Hắn vẫn mê man như cũ, sau đó, nàng lại thấy một con ruồi bay xuống đậu trên vết thương của hắn...

Diệp Nha trong lòng cả kinh, vội vàng bước nhẹ vào đuổi ruồi đi, lại cầm quạt hương bồ ở đầu giường quạt nhẹ cho Tiết Tùng, nàng không dám nhìn vào lồng ngực hắn, quay đầu nhìn về phía phòng bếp, vì vậy nàng đã không phát hiện, Tiết Tùng từng mở mắt nhìn nàng rồi lại nhắm lại.

Tiết Tùng vô cùng vui mừng.

Cẩn thận chiếu cố, xuất phát từ tấm lòng, chứng tỏ nàng đã chấp nhận nhị đệ rồi, bằng lòng coi người đại ca như hắn là người thân. Nàng cố ý đẩy rèm cửa ra, là vì chứng minh hai người quang minh chính đại. Tiết gia bọn họ quả thật là nhặt được bảo vật mà, vậy mà cũng nhặt được con dâu dịu dàng thủ lễ như vậy...

Cảm thụ được làn gió mát trên bụng, Tiết Tùng âm thầm hạ quyết tâm, ngày sau nhất định phải đối xử với đệ muội thật tốt, không để nàng chịu khổ.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, ngoài cửa rốt cục truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Diệp Nha vội vàng chạy ra ngoài đón, thấy trên vai Tiết Thụ đeo một cái hòm thuốc, tay còn lôi kéo lão đại phu tóc trắng xám, vội vã chạy qua bên này.

”Trời ơi, ngươi mau buông ta ra, ta sắp không thở nổi nữa rồi!” Lão đại phu vô cùng chật vật, thở hồng hộc.

Tiết Thụ giống như không nghe thấy, chỉ cắm đầu chạy, lúc nhảy qua hàng rào tre, ngẩng đầu lên nhìn thấy Diệp Nha, la to: “Nương tử, ta dẫn đại phu về rồi!”

Diệp Nha vừa thẹn vừa giận, chạy nhanh tới ngăn tay Tiết Thụ, thành khẩn xin lỗi với lão đại phu: “Đại phu, thật làm phiền ngài chạy đến đây, chắc ngài đã mệt lắm rồi phải không? Tiết Thụ cũng không cố tình làm thế đâu, nhưng thương thế của đại ca cháu rất nghiêm trọng, tướng công hắn là vì lo lắng cho huynh trưởng mới mạo phạm ngài, hy vọng ngài xem thấy tấm chân thành của hắn, cứu giúp đại ca của cháu đi!”

Lão đại phu mệt mỏi, nói không nên lời, ôm bụng thở dốc, thật vất vả bình tĩnh chút, tức giận trừng mắt nhìn Tiết Thụ, đoạt lấy hòm thuốc bước nhanh vào trong, trong miệng mắng to: “Thằng nhóc con, thấy nương tử ngươi hiểu chuyện như vậy, ta sẽ giúp đại ca của ngươi một lần, lần sau còn dám làm vậy, cho dù ngươi khiêng ta đến, ta cũng không xem!”

Tiết Thụ theo sát bên cạnh hắn, căn bản không biết “thằng nhóc con” là đang mắng hắn, hắn nghĩ: dẫn đại phu về nhà thì đại ca sẽ không sao nữa, còn việc lão đại phu nghĩ như thế nào, hắn hoàn toàn không để ý.

Lão đại phu bôi thuốc cho Tiết Tùng, quấn hai vòng băng gạc từ thắt lưng lên trên, nói với Diệp Nha: “Sáng trưa chiều, mỗi buổi đổi thuốc một lần, hai miếng băng gạc thay phiên dùng, thay xong nhất định phải rửa sạch sẽ phơi nắng.” Lại dặn dò một ít món ăn kiêng kị.

Diệp Nha gật đầu liên tục, ghi nhớ kỹ càng, chờ hắn nói xong mới hỏi:“Đại phu, thương thế của đại ca cháu khi nào mới có thể lành?”

Lão đại phu sờ sờ râu, liếc qua Tiết Tùng rồi nói, “Hắn tuổi trẻ, thân thể khôi phục nhau, tĩnh dưỡng chừng mười ngày miệng vết thương có thể hoàn toàn khép lại. Thôi vậy đi, ta cho cháu mười ngày thuốc trị thương, đến lúc đó nếu còn chưa đỡ, các cháu lại đến tìm ta, à, lão phu họ Tôn, sống ở bên cạnh Lý gia trang, cháu đến đó tùy tiện tìm người hỏi thăm sẽ tìm được nhà của ta.” Nói xong, chậm rãi bỏ dụng cụ vào lại hòm thuốc, hơi híp mắt đánh giá bài trí trong phòng.

Đây là muốn thu tiền thuốc.

Diệp Nha kéo Tiết Thụ đến phòng bếp, nhỏ giọng hỏi: “A Thụ, nhà chúng ta để tiền ở chỗ nào?”

”Nương tử, nàng cần đòi tiền để làm gì? Đại ca từng nói, không cho ta loạn tiêu tiền!” Tiết Thụ cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Nha, hơi giống như nhìn kẻ trộm.

Diệp Nha nhịn xuống xúc động lấy tay bóp hắn, kiên nhẫn giải thích:“Vị đại phu kia chữa bệnh giúp đại ca, chúng ta phải đưa tiền thuốc cho ông ấy, nếu không, ông ấy sẽ không đưa thuốc cho chúng ta, đại ca sẽ không khỏi bệnh được!”

Tiết Thụ trừng mắt nhìn, lại sờ sờ đầu, sau một lúc lâu mới “A” một tiếng, xoay người đi phòng đông, quay đầu lấy ra một túi đầy bụi bẩn,“Đây, tiền nhà chúng ta tất cả đều ở đây!”

Diệp Nha cầm lấy túi tiền, nhìn nhìn, rất nhẹ, trong lòng liền cảm thấy không ổn, cẩn thận đếm lại, quả nhiên chỉ có bốn mươi sáu văn tiền. Nàng cắn môi, cầm tiền, tiến đến hỏi lão đại phu: “Tôn đại phu, tiền chuẩn bệnh và thuốc trị thương tổng cộng là bao nhiêu ạ?”

*--Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:--*

Đối với lão đại và lão tam, ta muốn viết một thứ cảm tình thật tự nhiên lại khắc sâu tận tâm can, bởi vì cách biệt thân phận nên mọi người phải kiên nhẫn một chút. Nhưng dù thế nào, đến một ngày nào đó hai người họ chắc chắn cũng không nhịn được nữa, củi khô bốc lửa rung chuyển đất trời ( hãy chú ý trình tự, che mặt)..

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 7: Xin Lỗi

Tình cảnh của Tiết gia, người sáng suốt vừa nhìn vào đã biết.

Tôn đại phu thở dài, “Nha đầu, ta biết nhà các cháu không có điều kiện, hay như vậy đi, phí chẩn bệnh ta sẽ không thu, mười ngày thuốc ước chừng là hai trăm văn tiền, hai điều băng gạc...Thôi, cháu đưa ta tiền thuốc là được.” Hắn trước kia làm đại phu tại y quán ở thị trấn, hai năm trước đã về nhà dưỡng lão, ngẫu nhiên hàng xóm cũng sẽ mời hắn đến xem bệnh, nếu gặp người nghèo khổ, hắn cũng chỉ thu tiền thuốc, coi như làm việc thiện tích đức.

Diệp Nha mặt đỏ lên, nàng đưa tất cả tiền ra, ngập ngừng nói: “Tôn đại gia, nhà chúng cháu chỉ có bấy nhiêu tiền, ngài xem, số còn lại có thể thư thả vài ngày hay không, chờ chúng cháu có tiền, sẽ đem đến trả lại cho ngài được không?” Nàng biết lão đại phu là người tốt, nếu không bị Tiết Thụ lôi kéo như vậy, lại lớn tuổi, đã sớm không để ý tới bọn họ.

Tôn đại phu lắc đầu, đang muốn nói, Tiết Tùng bỗng mở mắt ra: “Tôn đại phu, thương thế của ta không nặng, không cần dùng nhiều thuốc như vậy, ngài để lại một ngày thuốc là được.”

”Đại ca, huynh tỉnh rồi!” Tiết Thụ cao hứng tiến đến trước mép giường, nhìn Tiết Tùng nói.

Tiết Tùng gật đầu, nhanh mắt liếc sang Diệp Nha một cái, tầm mắt dừng lại trên người Tôn đại phu, khuôn mặt trầm ổn, ánh mắt kiên định. Hắn biết rõ trong nhà có bao nhiêu tiền, chỉ có một ít tiền, không đáng lãng phí tiền mua thuốc.

Diệp Nha cúi đầu, không biết nên nói cái gì cho tốt, khuyên đại ca uống thuốc, trong nhà xác thực không có tiền, nếu không khuyên, đại ca có thể hiểu lầm nàng không muốn tiêu tiền cho hắn hay không?

”Haizz, thật đáng thương, tên nhóc kia, ngươi cũng đừng cậy mạnh, hiện tại trời rất nóng, miệng vết thương của ngươi ít nhất cũng phải dùng năm ngày thuốc, nếu không thật uổng công ta đến đây! Hay là như vậy đi, ngươi đưa trước cho ta hai mươi văn tiền, còn lại chờ thương thế của ngươi tốt lên, hãy đến trả cho ta.” Hắn lắc đầu, hắn không phải không đồng ý cách của Diệp Nha, mà là tính nói nàng đưa trước hai mươi văn tiền, chừa chút tiền chi dùng ăn uống, không ngờ bị tưởng Tiết Tùng hiểu lầm.

Tiết Tùng nhíu mày, cuối cùng gật đầu, “Tiết Tùng tạ ơn Tôn đại phu, đệ muội, ngươi trả tiền đi.” Hắn là trụ cột trong nhà, không thể vì chuyện nhỏ mà làm ảnh hưởng đến chuyện lớn được, nếu sớm bình phục một chút, mới có thể tiếp tục kiếm tiền nuôi gia đình.

Diệp Nha lấy ra hai mươi văn đưa cho lão đại phu, tự mình tiễn hắn ra ngoài.

Nhìn bóng dáng mảnh khảnh của nàng biến mất tại cửa, lại nhìn đệ đệ ngốc đang ngây ngô cười hắc hắc bên cạnh, Tiết Tùng trong lòng dâng lên cảm giác áy náy mãnh liệt, “Nhị đệ, đệ phải đối xử thật tốt với nương tử của đệ, phải nghe lời nàng.”

”Không cần huynh nói, đệ cũng sẽ nghe lời nương tử!” Tiết Thụ cười, đôi mắt cong thành nửa vầng trăng, quay đầu nhìn về phía phòng bếp, ngóng trông nương tử mau trở lại, bỗng “A” một tiếng, từ trên giường đất nhảy xuống, “Nương tử cũng bị thương, phải để đại phu xem một chút cho nàng!” Nói xong đã muốn chạy ra ngoài.

Tiết Tùng đúng lúc giữ chặt tay hắn, cố nén miệng vết thương bị động đau, cả kinh hỏi: “Nàng bị thương ở đâu? Có phải đệ bắt nạt nàng hay không?”

”Không có, đệ cũng không biết nàng chảy máu ở chỗ nào, trên đệm giường có máu, nàng không cho đệ xem, chỉ nói hai câu rất kỳ lạ.” Tiết Thụ vò đầu nói, muốn thoát khỏi tay đại ca đuổi theo đại phu, lại sợ làm đau hắn.

Tiết Tùng mơ hồ hiểu được cái gì, nhưng có chút không xác định: “Kỳ lạ chỗ nào?”

”A, nương tử bảo đệ nhớ kỹ, nói tối hôm qua là lần đầu tiên của nàng, nàng vì đệ mà chảy mấy giọt máu... Đại ca, huynh buông ra để đệ đi!” Tiết Thụ rất sốt ruột.

Bên tai không hiểu sao lại vang lên tiếng động tối hôm qua, tim Tiết Tùng lại đập loạn, nghe thấy tiếng bước chân “lộp cộp” từ trong sân truyền đến, hắn rất nhanh nhỏ giọng nói: “Nàng không bị thương, chuyện này đệ không được tùy tiện nói với người khác, được rồi, đệ đắp chăn cho ta đi.” Nửa người trên của hắn trừ bỏ quấn lấy băng gạc, bả vai đều để trần, vừa rồi đệ muội vẫn không dám nhìn hắn, e là xấu hổ.

Lời đại ca nói luôn luôn là đúng, nếu huynh ấy nói nương tử không bị thương, thì nhất định nương tử không bị thương, cho nên trong lòng Tiết Thụ lập tức thả lỏng, thế nhưng hắn không hiểu ẩn ý của đại ca hắn,“Chăn nóng lắm!”

”Ta kêu đệ làm thì đệ làm đi!” Tiết Tùng nhíu mày, giọng nói lạnh lùng, thấy Tiết Thụ quệt miệng, tiếp tục răn dạy: “Sau này trừ bỏ lúc ngủ và tắm rửa, không được để trần cánh tay, đừng hỏi tại sao, ta nói không được là không được!”

”Huynh chỉ biết mắng đệ!” Tiết Thụ cảm thấy bất mãn, quay đầu nắm lấy góc chăn định hung hăng đập về hướng Tiết Tùng, thoáng nhìn thấy băng gạc nhiễm máu bên hông hắn, lại ném không nổi nữa, vành mắt phiếm hồng, cúi đầu đắp chăn cho Tiết Tùng.

Lúc Diệp Nha tiến vào, vừa vặn thấy một màn này, trong lòng giống như chảy qua một dòng nước ấm, lo lắng không yên khi sắp đối mặt với Tiết Tùng bị xua tan đi mất. Nàng nhanh chân chạy vào, đưa những đồng tiền còn lại cho Tiết Thụ: “A Thụ, chàng cầm lấy đi.”

Tiết Thụ thò tay cầm lấy, Tiết Tùng lại ngăn lại nói: “Đệ muội, ta thực xin lỗi muội, để muội gả cho nhị đệ như vậy... Nay nếu muội đã ở lại, chứng tỏ muội là một nữ tử tốt lại có tấm lòng lương thiện, nguyện ý theo nhị đệ, một khi đã như vậy, sau này chúng ta chính là người một nhà, chuyện trong nhà còn phải phiền muội chăm sóc, tiền này muội giữ lấy bảo quản đi. Muội yên tâm, ta sẽ cố gắng kiếm tiền, sẽ không để muội theo chúng ta chịu khổ.” Giọng nói hùng hồn, không tránh né nhìn thẳng vào mắt Diệp Nha, để chứng minh rằng, Tiết Tùng hắn nhất định nói được thì làm được.

Diệp Nha cúi đầu, nước mắt tràn mi.

Gả cho một trượng phu ngốc, nàng quả thực cảm thấy tủi thân, dù cho Tiết Thụ rất tốt với nàng, cũng không thể bù đắp sự tiếc nuối trong lòng. Nhưng bây giờ, nam nhân trụ cột trong nhà này lại chính miệng xin lỗi nàng, hắn không lấy thái độ cứng rắn của trưởng bối, mà là thái độ thành khẩn giao mọi việc trong nhà cho nàng, còn hứa hẹn sẽ cho nàng những ngày tháng an lành, sự tín nhiệm cùng chiếu cố này cho dù là cha mẹ ruột thịt của nàng cũng chưa từng cho nàng!

”Nương tử, sao nàng lại khóc, đại ca, huynh khi dễ nương tử của đệ?”

Thấy nàng im lặng rơi lệ, Tiết Thụ đau lòng, đứng dậy ôm Diệp Nha vào trong ngực, trừng mắt nhìn Tiết Tùng nói.

Tiết Tùng không nói gì, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú vào Diệp Nha, đợi chờ câu trả lời của nàng.

Diệp Nha tựa vào bả vai rộng lớn của Tiết Thụ, lặng lẽ lau nước mắt, sau đó giãy khỏi ôm ấp của hắn, nói với Tiết Tùng: “Đại ca, huynh yên tâm đi, muội sẽ chiếu cố A Thụ thật tốt, cũng sẽ cố gắng lo toan mọi việc trong nhà, huynh cứ an tâm dưỡng thương đi.”

Thần kinh căng thẳng của hắn rốt cục lơi lỏng xuống, chợt nhớ tới một chuyện, Tiết Tùng phân phó với Tiết Thụ: “Nhị đệ, hôm nay huynh săn được một con heo rừng, giấu ở chỗ trước kia của chúng ta, bây giờ đệ đi khiêng nó về đi.” Ngày hè trời nóng, hắn sợ thịt heo rừng phân hủy, cố ý chừa lại một hơi thở cho nó, cột vào một nơi bí mật trong khe núi, ngày mai nói tam đệ mang lên thị trấn, không chừng có thể bán được một ít tiền.

Tiết Thụ vào trong núi mang con mồi về, Diệp Nha không tiện ở lại trong phòng, thấy Tiết Tùng nhắm mắt nghỉ ngơi, thì lui ra.

Góc tường phía tây bắc phòng bếp khắp nơi là những tảng đá đã được san bằng, mặt trên là tấm ván gỗ thật dày, bên trong dùng để chứa lương thực, bên ngoài là giá để bày bát đũa. Nàng sờ sờ túi tiền trong tay áo, đi qua nhìn xem lương thực có còn không.

Bột mì trong bao chỉ còn lại một nửa. Bên cạnh còn đặt hai thùng gỗ, thùng bên trái chỉ còn chút gạo thô, thùng bên phải là một chút gạo trắng vừa mới mua, còn khá nhiều, một bình bột bắp cũng được đặt ngay bên cạnh... Mấy thứ này cũng đủ bọn họ ăn một thời gian, Diệp Nha thoáng nhẹ nhàng thở ra.

Sân trước với sân sau đều có hàng rào tre vây quanh, sân trước trồng hai luống đậu cùng hai luống dưa chuột nên không còn bao nhiêu chỗ trống, sân sau rất lớn, bên trái trồng cây táo gai, thân cây to bằng bắp đùi hai người trưởng thành, trên cành nở đầy những đóa hoa nhỏ màu trắng, bên phải xếp một đống củi gỗ. Dưới mái hiên phòng đông, đặt hỗn loạn rất nhiều loại nông cụ để trồng trọt như cày bừa, cuốc... và cả thùng tắm. Phía đông bắc là mấy tấm ván gỗ ghép thành nhà xí, bốn phía nhà xí đều được che kín bằng mấy tấm chiếu làm bằng lau sậy. Phía sau nhà xí là một chuồng heo được tạo thành từ những tảng đá lớn nhỏ không đồng nhất xếp chồng lên nhau, đáng tiếc bên trong không có heo.

Tiết gia còn nghèo hơn cả nhà nàng, ít nhất nhà nàng cũng còn có một con heo, ba mẫu đất, còn Tiết gia thì không có gì cả, thật không biết ba huynh đệ nhà này làm sao mà lớn lên được. Diệp Nha lắc đầu, xoay người trở về, không ngờ vừa mới ngẩng đầu, đã thấy một thiếu niên tuổi có lẽ xêm xêm với nàng đứng ở cửa. Nàng hơi sửng sốt, ánh mắt nhìn vào túi vải xanh trên vai thiếu niên, thử kêu: “Tam đệ?”

Tiết Bách màu da trắng nõn, trên đầu bọc một chiếc khăn, mặc xiêm y màu xanh đã hơi bạc màu, nhưng rất sạch sẽ thẳng thóm, làm nổi bật dáng người cao lớn tuấn tú như một cây bạch dương đứng dưới ánh mặt trời. Hắn có một đôi mắt đào hoa rực rỡ, hàng mi dài cong vui, so với Tiết Tùng và Tiết Thụ, thì thiếu một phần hào khí, lại thêm một phần nho nhã lễ nghĩa, khóe môi cong lên như đang cười, cứ như vậy đứng nhìn nàng không chớp mắt.

Diệp Nha bị hắn nhìn đến mức ngượng ngùng, mất tự nhiên hơi cúi đầu xuống.

Đại ca trầm ổn tin cậy, không biết tam đệ như thế nào, hắn là người có học, liệu có thể xem thường nàng hay không...

Đây xem như là lần đầu tiên Tiết Bách chính thức nhìn thấy Diệp Nha, tiểu tẩu của hắn. Ngày hôm qua hắn chỉ kịp liếc mắt một cái một cái, đã bị đại ca kéo ra ngoài, chỉ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt và bộ ngực phập phồng của Diệp Nha. Mà giờ đây nàng đứng ở nơi này, để lại ấn tượng đầu tiên cho hắn chính là, nàng rất thấp, đứng còn không tới bả vai của nhị ca.

Thấy gương mặt nàng càng ngày càng hồng, đôi tay bất an vò vò làn váy, Tiết Bách nhẹ nhàng cười, “Nhị tẩu, đệ đã trở về, sao không thấy nhị ca?”

Hắn xưng hô rõ ràng lại quen thuộc làm Diệp Nha thoáng tự nhiên một ít, nhỏ giọng trả lời: “Nhị ca đệ đi lên núi rồi, đúng rồi, đệ vẫn còn chưa biết đại ca bị thương...” Lời còn chưa dứt, đã thấy Tiết Bách sắc mặt trắng nhợt, chớp mắt liền chạy đến phòng đông, “Đại ca, huynh bị thương chỗ nào vậy?” Giọng nói lo lắng, không hờ hững như lúc nói chuyện với nàng.

Coi bộ quan hệ của huynh đệ họ rất tốt, Diệp Nha có chút hâm mộ. Ở nhà nàng là đại tỷ, hai đệ đệ luôn bắt nạt nàng, ngay cả đêm trước khi nàng bị bán đi, bọn đệ đệ cũng chỉ biết vây quanh mẫu thân, líu ríu nói muốn cái gì đó, thảo luận xem dùng tiền bán nàng có thể mua được nó hay không, mặc kệ nàng nằm trong chăn khóc đến hết nước mắt...

Trong phòng vang lên tiếng nói chuyện thì thầm của bọn họ, cắt đứt hồi tưởng của Diệp Nha, nàng nhìn về phía Tây, mặt trời sắp xuống núi.

Không biết Tiết Thụ có thể trở về trước khi trời tối hay không, đại ca kêu hắn đi, chắc là hắn sẽ không lạc đường chứ?

Ngây người một lát, nàng cất bước đi vào, đứng tại cửa phòng hỏi nhỏ: “Đại ca, tam đệ, chiều nay hai người muốn ăn gì?”

Tiết Tùng nhìn về phía Tiết Bách, thấy hắn lắc đầu, liền nói: “Đệ muội, muội xem rồi làm đi, cái gì cũng được.” Bọn họ cũng không kiêng ăn, ngay cả nhị đệ làm khó ăn đến vậy cũng đều có thể nuốt được, tay nghề của nàng chắc chắn phải tốt hơn Tiết Thụ chứ nhỉ?

”Được, vậy muội sẽ làm mì sốt đậu que được không, ăn rất mát.”

Diệp Nha suy nghĩ một chút, trả lời xong liền xoay người đến phòng bếp tìm một vòng, không tìm thấy bao tay, đành phải vén cổ tay áo lên, bắt đầu rót nước nhào bột. Vài năm làm việc ở Tôn phủ, nàng đã từng làm ở phòng bếp, sau đó là khuê phòng, thời gian hầu hạ ở đó cũng học hỏi được không ít, tốt xấu gì cũng biết cách làm. Chỉ có điều thật ra món này là do mẹ nàng dạy.

Tiết Bách ngồi nói chuyện với Tiết Tùng một lát, rồi đứng dậy vén màn cửa lên, vừa nhìn ra ngoài đã thấy Diệp Nha đang ra sức nhào bột mì, trên trán lấm tấm đổ mồ hôi, gương mặt trắng nõn hiện lên màu đỏ ửng nhàn nhạt, khuôn mặt thanh tú tăng thêm vài phần quyến rũ.

Tiết Bách giật mình nhẹ, ánh mắt không khỏi nhìn dọc theo cái gáy trắng noãn của nàng rồi từ từ dời xuống, bởi vì cái bàn quá thập, nàng phải khom người xuống dưới một chút, cỏ tròn thả lòng một ít, mơ hồ lộ ra một mảnh da thịt tuyết trắng...

Phảng phất bị cái gì đâm vào mắt, Tiết Bách cuống quít nhắm mắt lại, quay đầu nhìn về phía Tiết Tùng, thấy đại ca đang nhắm mắt, không có phát hiện sự khác thường của hắn, mới nhẹ giọng nói: “Nhị tẩu, đệ có thể giúp cái gì cho tẩu không?”

Mặc dù hắn không ở nhà, nhưng cũng đoán được, hôm nay nàng chắc chắn đã rất bận rộn rồi, nhị ca ngu ngốc, đại ca bị thương, trong nhà nghèo khổ... Làm khó nàng còn phải chiếu cố bọn họ. Nếu có thể, hắn muốn giúp nàng, cũng như đại ca đã nói, nàng là một cô nương tốt, ba huynh đệ bọn họ đã thua thiệt nàng rất nhiều.

*--Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:--*

Hôm nay coi lại mới phát hiện đã viết sai một chỗ rồi, lúc đó do ta mắt quáng gà mới không phát hiện được, nếu mọi người tìm được, xin đừng “gạch đá” ta nặng quá nha!

Đã gặp được cả ba huynh đệ rồi, cả quyển truyện này chỉ cần tóm tắt trong vòng một câu, đó chính là: “Đại bá lạnh lùng - tướng công ngốc ngếch - tiểu thúc ôn nhu”, hắc hắc...

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 8: Ngủ

“Không cần, đệ nói chuyện với đại ca đi, nếu không thì đi đọc sách, ta làm một mình là được rồi.”

Diệp Nha giơ tay lên, vén mấy sợi tóc lòa xòa của mình ra sau tai, cười nói với Tiết Bách. Nghe Tiết Thụ nói, Tiết Bách đã được nhận là “đồng sinh” (**) rồi, tháng tư năm sau sẽ tham gia thi hương, nếu không chừng sẽ thi đỗ tú tài, làm sao nàng có thể làm chậm trễ việc đọc sách của hắn được, đây chính là đại sự làm rạng rỡ tổ tông.

(**Đồng sinh: dùng ở thời Minh – Thanh, chỉ những người đọc sách đã có tư cách khảo thí (do đã vượt qua cuộc thi sát hạch tư cách tham gia khoa cử))

Chống lại ánh mắt sùng bái của nàng, Tiết Bách khó được đỏ mặt, “Ừ” nhỏ một tiếng, theo thói quen đi về phòng tây ôn tập.

Diệp Nha nhìn hắn vào nhà, rồi tiếp tục nhào bột.

Nhào bột xong xuôi, nàng đi vào sân hái một ít đậu que, rửa sạch, thuần thục cắt nhỏ, lúc này bột mì cũng được rồi, nàng hốt đậu để vào một cái dĩa, sau đó chuyển sang nhào bột mì thành một sợi mì thật dài, cuối cùng dùng dao cắt thành những sợi mì nhỏ dài, vừa vặn.

Nhóm lửa, bỏ sợi mỳ vào nước sôi nấu chín, trụng qua ba lần nước.

Một lần nữa đảo nồi cho nóng, rồi từ kệ bếp bên cạnh Diệp Nha lấy ra một ít dầu đậu phộng bỏ vào nồi, thêm chút tỏi và muối, chờ tỏi tỏa ra mùi thơm, thì bỏ đậu vào... Nguyên liệu chỉ có chừng này, nàng chỉ có thể làm được như vậy.

Vừa dọn bàn xong, chợt nghe tiếng Tiết Thụ hưng phấn kêu to: “Nương tử, ta về rồi!”

Diệp Nha kinh hỉ xoay người, đúng lúc Tiết Bách cũng đi ra, hai người nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía cửa.

Trên vai Tiết Thụ khiêng một con heo rừng to lớn, rõ ràng còn sống, yếu ớt kêu rên mấy tiếng, thỉnh thoảng giãy dụa một chút, cũng không mảy may ảnh hưởng đến Tiết Thụ chút nào.

Heo lớn như vậy ít nhất cũng phải đến hai trăm cân đó! Diệp Nha trừng to hai mắt, sức lực của Tiết Thụ thật là lớn!

”Hắc hắc, tam đệ đã về rồi!” Tiết Thụ đặt heo rừng dưới mái hiên, lau mồ hôi, cười vui vẻ đi tới bên này.

”Chờ chút, huynh nhìn trên người huynh kìa, bẩn quá, đi tắm rửa xong rồi hãy về đây ăn cơm.” Tiết Bách nhìn vết máu trên vai hắn, nhíu mày nói, phòng bếp còn tỏa ra mùi thơm mê người, không thể để huynh ấy phá hủy.

Tiết Thụ hít hít mũi, duỗi cổ nhìn vào trong, thấy khuôn mặt Tiết Bách nhăn nhó, biết không thể nói lại, ủy khuất bĩu môi, chậm rãi đi tới cửa, vừa đi vừa tỏ ra đáng thương quay đầu lại nhìn Diệp Nha, hy vọng nàng mở miệng xin cho hắn.

Lúc này sắc trời mới vừa tối, Tiết Thụ còn quang minh chính đại đi ra sông tắm, hình như không được tốt lắm. Diệp Nha liếc mắt nhìn mấy nhà xung quanh, có chút lo lắng.

Tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của nàng, Tiết Bách giải thích nói: “Nhị tẩu yên tâm đi, bờ sông có chỗ rất kín đáo, đệ...nhị ca cũng thường tắm ở đây, chưa từng bị người bắt gặp bao giờ.” Thật ra hắn mới là người đầu tiên phát hiện ra vị trí đó, từ từ đã biến thành chỗ tắm chuyên dụng của cả ba người.

Đề tài này có chút xấu hổ, Diệp Nha gật đầu lấy lệ, đỏ mặt nói: “Tam đệ, đệ đi tìm quần áo đưa cho nhị ca đệ đi.” Nói xong bỏ đi dọn bàn.

Nhìn bóng dáng bận rộn của nàng, Tiết Bách không khỏi giơ lên khóe môi, tiểu tẩu tử thật đúng là rất dễ dàng thẹn thùng mà.

*

Mì sốt tương thơm ngào ngạt, Tiết Tùng ăn hai chén, Tiết Thụ ăn ba chén như cũ mà vẫn chưa thỏa mãn, Tiết Bách cũng ăn hai chén, trên mặt lại là nụ cười thỏa mãn, chỉ đáng thương Diệp Nha, tuy rằng ăn một chén không đủ no, nhưng trên bàn đã hết rồi, ai bảo nàng đã xem nhẹ sức ăn của ba huynh đệ bọn họ chứ? Đặc biệt là Tiết Tùng, rõ ràng là không dám ăn nhiều, phải nhường nhịn cho mọi người trong nhà, xem ra sau này nấu cơm phải làm nhiều một chút.

Rửa chén xong, bên ngoài trời đã tối.

Cũng đến lúc thay thuốc cho Tiết Tùng rồi.

Diệp Nha đỏ mặt, bây giờ đã có Tiết Thụ và Tiết Bách ở đây, nàng thật ngại thay thuốc cho Tiết Tùng, nhưng hai người bọn họ thì làm sao có thể làm nhẹ nhàng được chứ?

Tiết Tùng nhìn ra sự xấu hổ của nàng, mở miệng nói: “Đệ muội, mọi người đi nghỉ trước đi, một lát nữa tam đệ sẽ thay thuốc cho ta.”

Tay phải Tiết Thụ kéo áo Diệp Nha, “Nương tử, chúng ta đi thôi.” Ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, mặc kệ ai nhìn thấy đều biết hắn suy nghĩ cái gì.

Diệp Nha xấu hổ và giận dữ muốn chết, xoay người chạy ra ngoài. Tiết Thụ muốn đuổi, lại bị Tiết Tùng kêu lại.

Trên mặt Tiết Bách lộ ra tươi cười bí ẩn, vừa định nói chuyện, Tiết Tùng đã lạnh lùng nghiêm mặt nói: “Tam đệ, ngày mai đệ ôm sách chuyển qua bên này đi, sau này nơi đó là phòng ở của nhị ca, không có việc gì đệ đừng đi qua. Đệ ra ngoài trước đi, ta có lời muốn nói với nhị ca của đệ.”

”Huynh muốn nói cái gì, bây giờ không nói được không?” Tiết Thụ duỗi cổ ngóng ra bên ngoài, không biết nương tử đã chạy đi đâu.

Tiết Tùng trừng mắt lắc đầu, Tiết Bách lại cười nói: “Nhị ca có nương tử, quả thực đã khác trước rồi!” Nhị ca ngốc như vậy, không ngờ lại là người đầu tiên trong bọn họ cưới vợ.

Tiết Thụ dường như cũng không có nghe thấy lời hắn nói, cũng không nhìn hắn.

Tiết Bách đành phải đi ra ngoài, muốn ra sau sân, nhưng vừa thoáng nhìn đã thấy một thân ảnh mơ hồ, bước chân liền rẽ hướng, đi sân trước.

Đợi tiếng bước chân của Tiết Bách đi xa, Tiết Tùng hạ thấp giọng dặn dò Tiết Thụ: “Nhị đệ, một lát nữa lúc đi ngủ, nếu nàng không muốn, đệ không được bắt buộc nàng, biết không?” Ngày hôm qua Diệp Nha hôn mê bất tỉnh, hắn không nắm chắc tính tình của nàng, cũng không biết hai người này rốt cuộc như thế nào lại làm chuyện đó, hôm nay quan sát, cảm thấy nàng không phải là loại người chủ động lấy thân báo đáp, vậy chỉ có một khả năng là do nhị đệ ngốc của hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà làm bậy rồi. Dù cho bây giờ nàng đồng ý ở lại đây, nhưng trong lòng chắc chắn cảm thấy không vui đối với việc nhị đệ ép buộc tối qua. Thêm một thời gian nữa, nàng sẽ dần dần dung nhập vào gia đình này, nhưng bây giờ không thể dọa nàng sợ được.

”Biết rồi, biết rồi, vậy đệ đi đây!” Tiết Thụ căn bản không hề chú tâm nghe, thấy Tiết Tùng nói xong, thì thuận miệng đồng ý, lập tức bỏ chạy ra ngoài, hắn còn muốn đi tìm vợ nữa.

Tiết Tùng bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nếu đêm nay nhị đệ dám ép nàng, ngày mai sẽ đánh hắn một trận.

Tiết Thụ đi sân trước, không thấy Diệp Nha, liền xoay người chạy đến sân sau.

Tiết Bách vừa mới trở lại, dưới mái hiên níu lại cánh tay Tiết Tùng, nhỏ giọng nói: “Nhị ca, nhớ lấy nước tắm cho nhị tẩu.”

Vì thế, lúc Tiết Thụ tìm được Diệp Nha ở sân sau, liền tranh công lôi kéo tay nàng: “Nương tử, nàng vào phòng trước đi, ta múc nước cho nàng tắm!”

Tay hắn cực nóng, bá đạo cầm chặt tay nhỏ bé của nàng, Diệp Nha chỉ cảm thấy lúc này hắn chính là một nam nhân bình thường, uy nghiêm ban ngày của nàng ở trước mặt hắn không còn sót lại chút gì. Bây giờ đại ca và tam đệ đều ở nhà, nàng không thể làm bộ tức giận la mắng hắn được, đành phải nhỏ giọng nói: “Chờ đại ca và tam đệ ngủ rồi, chàng hẵng đi.” Phòng ở lớn như vậy, nghĩ đến nếu lúc nàng tắm rửa, cách vách còn có hai đại nam nhân thanh tỉnh, gương mặt của nàng nóng lên như bị phỏng vậy.

”Vậy cũng được, chúng ta về phòng trước đi.” Điều Tiết Thụ quan tâm chỉ là việc hắn và nương tử ngủ chung với nhau, kéo tay Diệp Nha đi vào phòng.

Trong phòng rất tối, Diệp Nha ngồi ở trên giường, Tiết Thụ đứng trước mặt nàng, lôi kéo tay nàng thưởng thức, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng.

Diệp Nha như đứng đống lửa như ngồi đống than, ánh mắt không biết nên nhìn nơi nào, Tiết Thụ kề sát như vậy, thậm chí nàng có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của hắn, hơi thở ấm áp của hắn phất lên mặt nàng, ngưa ngứa.

”A Thụ, chàng đi thay thuốc cho đại ca đi, không biết tam đệ có biết đổi thuốc được không.” Nàng thật sự không chịu nổi bầu không khí này, ý đồ lừa hắn rời đi.

”Không đi, trước kia đều là tam đệ giúp đại ca bôi thuốc.” Tiết Thụ không nỡ đi, nhìn chằm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thầm nghĩ nếu hắn vụng trộm hôn nàng một cái, không biết nương tử có tức giận giống ban ngày hay không? Nếu chọc nàng khóc, đêm nay cũng đừng hòng ôm nàng ngủ.

Diệp Nha hết cách, đành phải mặc hắn nhìn chằm chằm, lỗ tai lắng nghe động tĩnh ở phòng đông.

Một lát sau, Tiết Bách đi ra sân hắt nước, giọng nói khe khẽ truyền vào: “Nhị ca, chúng ta đi ngủ đây, huynh cũng ngủ sớm một chút đi, sáng sớm sáng sớm phải đi lên thị trấn đó.” Sau đp1 truyền đến tiếng hắn đóng cửa phòng.

”Nương tử, nàng chờ một chút, ta đi lấy nước cho nàng tắm rửa!”

Tiết Thụ thầm thì nói vào trong tai Diệp Nha, ngay lúc lúc Diệp Nha định tránh né, đã bay nhanh hôn nàng một cái, vui vẻ chạy ra ngoài.

Diệp Nha cũng không thể nói rõ trong lòng có cảm giác gì, tất cả suy nghĩ trong đầu đều là chuyện một lát nữa phải tắm rửa như thế nào đây. Nàng không thể đuổi Tiết Thụ ra ngoài, nếu để Tiết Tùng và Tiết Bách biết được, nhất định sẽ nghĩ nàng bắt nạt Tiết Thụ ngu ngốc, mà thôi, cũng hên là trong phòng tối đen như mực... A, chết rồi, nàng chỉ có một bộ quần áo này, bận bịu cả một ngày, đã sớm ướt đẫm mồ hôi, nhất định phải giặt sạch, không biết ngày mai có thể khô hay không... Nếu trời nắng còn tốt, nếu lỡ trời mưa thì biết làm sao bây giờ?

Miên man suy nghĩ, Tiết Thụ đã mang thùng tắm vào, đổ đầy nước, rồi hưng phấn nhìn nàng: “Nương tử, mau tắm rửa đi!”

”Chàng nhỏ giọng chút!” Diệp Nha thấp giọng giáo huấn, thừa dịp Tiết Thụ không chú ý trốn vào bên cạnh thùng gỗ, cực nhanh cởi ra quần áo ném vào trong ngực hắn: “Váy bẩn rồi, chàng ra bờ sông giặt nó dùm ta đi, sau đó vắt khô rồi đem về phơi.” Chờ hắn vừa đi, nàng phải nắm chặt thời gian tắm rửa, như vậy có thể tránh cho xấu hổ.

Tiết Thụ lẳng lăng nhìn Diệp Nha, nàng đưa lưng về phía hắn, ngồi xổm xuống phía sau thùng nước, mái tóc dài bị xổ xuống, tấm lưng tuyết trắng, chỉ lộ ra đầu vai khéo léo mượt mà, run nhè nhẹ. Hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, muốn đi qua nhìn thật kỹ, Diệp Nha dường như biết tâm tư của hắn, sẵng giọng: “Không được lại đây, mau đi giặt quần áo cho ta!”

”Ừ, vậy nàng tắm từ từ thôi nha...” Giọng nói nương tử có chút nức nở, Tiết Thụ rất đau lòng, lưu luyến đi ra ngoài, lại sợ nương tử tắm quá nhanh, vừa ra đến cửa liền chạy thật nhanh đến bờ sông.

Đáng tiếc chờ hắn trở về, Diệp Nha đã trốn vào chăn, trùm kín mít.

”Nương tử, sao nàng tắm nhanh vậy!” Tiết Thụ bất mãn đứng trước giường Diệp Nha buồn bực nói.

Diệp Nha nằm hướng vào tường, giả chết không để ý tới hắn.

Mùi thơm ngát chợt bay vào chóp mũi, Tiết Thụ hít sâu một hơi, nhớ lại đây là hương vị trên người nương tử, nghĩ đến nương tử trơn mềm nằm trong chăn, hắn cũng không tức giận, hưng phấn đi đổ nước tắm, khóa cửa phòng xong, cũng cởi quần áo chui vào trong chăn, “Nương tử, ta muốn ôm nàng ngủ.”

Thân thể nương tử rất mềm mại, thơm thơm, sờ vào cực kỳ dễ chịu, nếu, nếu nương tử chịu cho hắn đi vào, vậy thì càng tốt, Tiết Thụ mặt nóng lên tưởng tượng.

*--Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:--* Liệu tưởng tượng của ngốc Thụ có thành hiện thực không?

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 9: Chuyện Cũ

Diệp Nha biết, nếu đêm nay nàng để Tiết Thụ thực hiện được, ngày sau nhất định phải nghe theo hắn, bởi vậy, lúc Tiết Thụ chìa tay tới túm chăn, nàng xoay người, ôm thật chặt cái chăn, rủ mi xuống nói nhỏ với hắn: “A Thụ, ta đau bụng, chàng ngủ một mình đi, đừng nháo ta được không?” Giọng điệu ôn hòa, khiến người ta nghe xong sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt, tuy rằng chỉ mới một ngày, nhưng nàng đã hiểu được tính tình của Tiết Thụ, hắn sẽ quan tâm, đau lòng vì nàng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nương tử còn không lớn bằng bàn tay hắn, đôi mắt to ngập nước lăng lăng nhìn hắn. Tiết Thụ cảm thấy Diệp Nha nhất định đã rất đau rồi, cho nên sắp khóc, vội vàng thử thăm dò lấy tay để trên bụng nàng, “Đau chỗ nào? Ta xoa xoa cho nàng!” Trước đây, khi hắn bị đụng đầu, đại ca sẽ xoa xoa cho hắn, kết quả rất tốt.

Nhìn vẻ mặt khẩn trương của hắn, trong lòng Diệp Nha có chút áy náy, nhưng nàng cũng không có cách nào, nghĩ đến đau đớn lúc làm chuyện đó, nàng liền nhịn không được co rúm lại, “A Thụ, ta không sao, nhưng mà tốt nhất ta nên ngủ một mình, sợ chàng xoay người đụng vào người ta, tối hôm qua cùi chỏ của chàng đụng trúng ta, rất đau... Chàng mau ngủ đi, sáng mai chàng phải dậy sớm lấy quần áo của ta vào, biết không?” Không thể để Tiết Bách thấy quần áo của nàng được.

Lúc nàng nói chuyện, lông mày nhăn lại, Tiết Thụ chỉ nghĩ nàng đau thật, lửa trong lòng nhất thời tắt ngúm. Hắn vươn tay phải, vụng về vỗ vào trán nàng, “Nương tử ngoan, ngày mai sẽ hết đau, ta sẽ ngủ bên cạnh nàng, bảo đảm không đụng vào nàng, sáng mai cũng sẽ lấy quần áo vào cho nàng, ừ, vậy ta ngủ đây.”

Hắn cố tìm vị trí ngủ bên cạnh Diệp Nha, đáng tiếc gối đầu quá nhỏ, trừ phi ôm nàng, nếu không sẽ rất dễ dàng rớt xuống, sau vài lần cố gắng không có kết quả, Tiết Thụ chán nản gãi đầu, không cần nằm gối đầu nữa, nghiêng người nằm ở một bên, chớp mắt vài cái với Diệp Nha, rồi từ từ nhắm mắt lại.

Người không có tâm sự đôi khi là hạnh phúc.

Ban đêm yên tĩnh, rất nhanh đã vang lên tiếng hít thở đều đặn của nam nhân.

Diệp Nha không ngủ được, nàng yên lặng nhìn Tiết Thụ ngủ say, lâu lâu lại xoay qua xoay lại.

Tiết gia chỉ có ba bộ chăn đệm, nàng chiếm của Tiết Thụ, hắn chỉ có thể nằm trên chiếu không. Chiếu này cũng không biết đã dùng bao nhiêu năm, rách mấy chỗ, có mấy cành trúc gãy đâm lên, nếu không mặc quần áo mà nằm ở mặt trên, tuyệt đối sẽ bị đâm đau.

Vả lại, hiện tại là mùa hè, hắn không có chăn thì không sao, còn nếu đến mùa thu, mùa đông thì sao? Cũng không thể để hắn bị đông lạnh được.

Sớm muộn gì cũng không tránh khỏi...

”Nương tử, nàng đừng đi...”

Tiết Thụ đột nhiên mơ hồ lẩm nhẩm vài câu, người cũng xích lại gần Diệp Nha, hắn giống một đứa nhỏ vùi vào đầu vai nàng, cánh tay cường tráng dùng sức ôm nàng, ngay lúc Diệp Nha lo lắng không biết hắn sẽ làm chuyện gì, Tiết Thụ chỉ cọ cọ vài cái vào bả vai nàng, nói thầm hai câu gì đó, rồi im lặng, chỉ nghe tiếng hít thở.

Rõ ràng là đêm mùa hè oi bức, rõ ràng nàng có đắp chăn, nhưng bị hắn ôm, nàng lại không có cảm thấy khó chịu chút nào, nàng thật muốn khóc thầm.

Nàng không đành lòng lại nhìn gương mặt ngủ an bình của Tiết Thụ, dường như trốn tránh nhắm mắt lại.

Hãy cho nàng một ít thời gian nữa đi...

”Nhị ca, nhị tẩu còn chưa dậy sao?” Tiết Bách vén rèm cửa ở phòng bếp lên, lại thấy người nấu cơm dĩ nhiên là Tiết Thụ, không khỏi sửng sốt.

Tiết Thụ nhìn ngọn lửa trên bếp, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Bụng của nương tử ta còn đau, đệ đừng làm ồn nàng.” Nói xong, lại bỏ thêm một cành củi vào, cháo trắng trong nồi đang sôi ùng ục, tỏa ra hương thơm mê người.

Tiết Bách ánh mắt sâu xa, coi bộ nhị ca vô cùng thích nàng rồi!

Gạo rất quý, trước kia chỉ khi nào đại ca bị thương, nhị ca mới dám dùng nó để nấu cháo, bây giờ hắn cũng dám lấy nó để nấu cháo, còn không biết là vì đại ca, hay là vì nàng, Tiết Bách nhàm chán nghĩ, nhìn rèm cửa phòng phía tây liếc mắt một cái, rồi đi rửa mặt.

Trong phòng, Diệp Nha đang mặc quần áo, kinh ngạc với sự cẩn thận săn sóc của Tiết Thụ. Thực ra Tiết Thụ cũng không phải quá ngốc, hắn biết giặt quần áo nấu cơm, cũng biết thông cảm cho người khác, chỉ là ý nghĩ có chút ngây thơ, tựa hồ còn dừng lại lúc là con nít... Rất cố chấp, nhưng cũng rất dễ lừa gạt.

Ăn bữa sáng xong, Tiết Bách qua nhà bên mượn xe đẩy, chuẩn bị đẩy heo rừng lên thị trấn.

Tiết Tùng ngồi dựa vào tường, nhìn Diệp Nha và Tiết Thụ một chút, bỗng nói: “Đệ muội, muội đi với bọn họ đi, heo rừng bán được bao nhiêu, muội cứ cầm lấy, nếu cảm thấy trong nhà cần mua cái gì, muội sẵn tiện đi mua luôn, cũng mua thêm vài bộ quần áo cho mình đi.” Thịt heo rừng quý hơn thịt heo nuôi trong nhà một chút, có thể bán được mấy lượng bạc, đủ bọn họ dùng một thời gian nữa.

”Vâng, muội biết rồi.” Diệp Nha không cự tuyệt, nàng quả thực cần mua thêm vài bộ quần áo.

Ba người cùng rời khỏi nhà, Tiết Thụ đẩy xe, Diệp Nha và Tiết Bách đi hai bên.

Làng Hồ Lô chỉ có chừng một trăm hộ, chuyện Tiết Thụ cưới vợ đã sớm truyền khắp nơi, bây giờ thấy Diệp Nha, các nam nhân đều nói Tiết Thụ mệnh tốt, nhóm phụ nữ thì lắm mồm hơn, vụng trộm bàn tán lung tung, âm thầm suy đoán lai lịch của Diệp Nha.

Diệp Nha hơi cúi đầu, có chút mất tự nhiên đi theo phía sau Tiết Thụ, Tiết Bách cười chào hỏi với hàng xóm xung quanh.

Lúc đi đến cửa thôn, một cô nương mặc váy đỏ đột nhiên chạy tới đuổi theo bọn họ, vội vàng giữ chặt tay áo Tiết Bách: “Tam đệ, đại ca của đệ bị thương sao?” Khuôn mặt của nàng hồng hồng, lo lắng nhìn Tiết Bách, lọn tóc trước ngực cũng phập phồng theo hô hấp của nàng.

Tiết Bách mặt lạnh rút tay ra, nhìn thoáng qua hai người đang đứng bên gốc cây bạch dương trước nhà, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Hạ Hoa tỷ, đại ca của ta không có việc gì, tỷ mau về nhà đi, nếu không mẹ của tỷ lại mắng chúng ta.”

Hạ Hoa được xem là cô nương đẹp nhất trong làng, tính tình dịu dàng, có tay nghề thêu thùa, gần như tất cả nam nhân trong làng đều thích nàng. Khi biết được nàng thích đại ca, Tiết Bách còn âm thầm vui mừng dùm đại ca, bất cứ khi nào Hạ Hoa hỏi hắn chuyện của đại ca, hắn đều cố gắng nói cho nàng, cũng sẽ ở trước mặt đại ca nói lời hay về nàng, chỉ có điều tính tình của đại ca quá cứng nhắc, chỉ nói một câu không cần ở sau lưng nghị luận về cô nương nhà người ta, rồi không tỏ vẻ gì nữa.

Trung thu năm ngoái, Hạ Hoa khéo léo bày tỏ muốn cùng đại ca đi lên thị trấn xem hoa đăng, đó cũng là lần đầu tiên nàng chính thức bày tỏ tâm ý của mình.

Chuyện này trong thôn cũng rất bình thường, chỉ cần cha mẹ đồng ý, thanh niên nam nữ vừa ý nhau có thể hẹn một ngày nào đó cùng ra ngoài chơi, không bị coi là đồi phong bại tục, Tiết Bách truyền lời lại cho đại ca, đến bây giờ hắn còn nhớ rõ, lúc đó đại ca có chút sững sờ, trầm mặc nửa ngày mới gật đầu. Hắn vụng trộm nghĩ, thì ra đại ca cũng không phải hoàn toàn vô tình.

Ai biết, đêm đó hai người còn chưa đi đến thị trấn, đã bị cha mẹ của Hạ Hoa đuổi theo, mẹ của Hạ Hoa chỉ vào đại ca mà mắng, mắng hắn cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, trong nhà nghèo đến nỗi ngay cả chuột cũng không dám chạy vào, còn dám đánh chủ ý lên khuê nữ của bà ta. Lúc ấy, hắn và nhị ca trốn cách ở gần đó, rõ ràng nghe thấy tiếng Hạ Hoa khóc nức nở, còn có giọng nói lạnh lùng của đại ca, hắn nói với Hạ Hoa: “Cha mẹ ngươi đã không muốn, ta cũng không dám trèo cao, sau này ngươi đừng tới tìm ta nữa.”

Ngày mười lăm tháng tám, ánh trăng tròn vằng vặc trên bầu trời đêm, chiếu lên bóng dáng cô tịch của đại ca...

Sau đêm đó, hắn sợ đại ca thương tâm khổ sở, suy nghĩ mọi biện pháp để khuyên nhủ đại ca, kết quả đại ca bất đắc dĩ nói cho hắn, hắn căn bản không có tình yêu nam nữ với Hạ Hoa, chẳng qua thấy rằng nàng thích mình, trong nhà lại cần có nữ nhân chiếu cố, mới đáp ứng thử tiếp xúc với nàng, nhưng nếu trong nhà nàng không muốn, hắn sẽ hoàn toàn chặt đứt ý niệm này trong đầu.

Biết được tâm tư của đại ca, Tiết Bách không hề quan tâm Hạ Hoa nữa, chuyện không có kết quả, hắn không muốn tạo cơ hội cho người khác nói xấu đại ca, cố tình Hạ Hoa luôn chủ động tìm tới. Giống như bây giờ, Hạ Hoa lại còn dám lôi kéo hắn nói chuyện, là nàng rất si tình với đại ca, hay là tự cảm thấy bản thân mình quá xinh đẹp nên bọn hắn nhất định phải để ý đến nàng?

Nghe được Tiết Tùng không sao, thần sắc Hạ Hoa buông lỏng, lập tức chán nản gục đầu xuống, nhìn bóng người thật dài trên đất, cô đơn nói:“Tam đệ, đệ biết ta đối với đại ca đệ...”

Nàng thích Tiết Tùng, đã thích từ rất sớm, thích đến nỗi biết hai người vô duyên với nhau cũng không nhịn được quan tâm hắn. Hắn cao lớn như vậy, lại rất có trách nhiệm, không ai bằng hắn. Nàng tin rằng Tiết Tùng nhất định cũng thích nàng, nếu không năm ấy hắn sẽ không đồng ý hẹn với nàng, bây giờ hắn bị thương, nhưng nàng không thể tự mình chiếu cố hắn, chỉ có thể cho hắn biết quan tâm của nàng, hy vọng hắn sẽ dễ chịu một chút.

”Ta biết,“ Tiết Bách lạnh lùng cắt đứt lời nàng, “Nhưng ta còn biết, mẹ tỷ đã hứa gả tỷ cho nhà lão địa chủ làm tiểu thiếp, nếu không phải ông ta muốn giữ đạo hiếu, đáng lẽ bây giờ tỷ đã gả đi rồi. Hạ Hoa tỷ, đại ca của ta là người thành thật, tỷ an tâm gả đi, đừng gây phiền toái cho huynh ấy nữa.” Nói xong, nhìn sang Tiết Thụ, ý bảo hắn tiếp tục đầy xe. Con người chỉ biết “bỏ nghèo theo giàu”, trong nhà Hạ Hoa có tiền, còn đặt chủ ý lên nhà địa chủ, cho dù là nàng dây dưa trước, người bên ngoài cũng sẽ hiểu lầm đại ca hắn, hắn không muốn nghe người khác nói đại ca là con cóc.

Tiết Thụ mờ mịt nhìn Hạ Hoa, tiếp tục đẩy xe đi.

Đây là việc riêng của Tiết Tùng, Diệp Nha không dám thể hiện quá mức tò mò, nhưng mới đi được chừng trăm bước, nàng không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Hạ Hoa vẫn như cũ, cô đơn đứng ở đó, trong lòng có chút tiếc hận. Đại ca năm nay đã hai mươi ba tuổi, luận bộ dáng, Hạ Hoa cũng rất xứng với hắn, đáng tiếc trong nhà không có tiền, làm chậm trễ hôn sự, haizz...

Nghe Diệp Nha thở dài, Tiết Bách lại khó chịu, trong nhà vì sao không có tiền? Còn không phải bởi vì hắn muốn đọc sách, một năm tiền sách đều phải năm lượng bạc!

Đại ca từ năm mười tuổi đã bắt đầu lên núi săn thú, không có ai chỉ dẫn, chỉ có thể tự tìm tòi học hỏi, không biết bị thương bao nhiêu lần, mà con mồi trong núi cũng có hạn, ngẫu nhiên săn được chim trĩ hay con thỏ đều đã vui lắm rồi, sao có thể tình cờ gặp heo rừng được? Cho dù thật sự tình cờ gặp được đi nữa, cũng không chắc lần nào cũng có vận khí tốt như vậy, lần bị thương này chính là ví dụ.

Nhị ca hồi nhỏ nóng sốt cháy hỏng đầu óc, nay miễn cưỡng lắm mới có thể tự chăm sóc bản thân, đây là kết quả do đại ca kiên nhẫn dạy dỗ mới được, nhiều lúc hắn nghĩ nhị ca giả vờ ngớ ngẩn, ngay cả hắn đều cảm thấy chán ghét, chỉ có đại ca chưa từng từ bỏ, nhị ca kiên trì muốn đi hướng đông, hắn sẽ tự tay lôi kéo người đi hướng tây, một lần lại một lần, thẳng đến khi nào nhị ca nhớ kỹ mới thôi.

Cho nên, đại ca muốn hắn học hành, hắn quyết tâm đọc sách thật tốt, sau này lớn lên sẽ chia sẻ vất vả nuôi sống gia đình với đại ca, khi hắn nghe được mẹ của Hạ Hoa nhục mạ đại ca, hắn đã thề nhất định phải đạt được công danh, khiến bọn họ hối hận ngày ấy đã ngại bần yêu phú!

”Nương tử, nàng có mệt hay không, nếu không ta đẩy nàng đi?”

”Không cần, ta đi được...”

Giọng nói có chút xấu hổ, làm Tiết Bách tỉnh lại, hắn nhìn hình bóng mảnh khảnh của Diệp Nha, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Cũng không phải tất cả mọi người đều ghét bỏ bọn họ, nhị tẩu chính là người tốt, tương lai, hắn cũng muốn lấy một cô gái giống như nhị tẩu vậy, không cần phải thật xinh đẹp, chỉ cần thật lòng với hắn, thật lòng nhận huynh đệ của hắn là được.

”Tam đệ, đệ suy nghĩ gì vậy, mau đi nhanh đi!”

Đi một hồi, Diệp Nha bỗng phát hiện bên cạnh không có thân ảnh Tiết Bách, thấy hắn chậm rì rì đi ở phía sau, không khỏi dậm chân hối thúc.

Tiết Bách “Ừ” một tiếng, cười đuổi theo.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: kỳ thật, ta cực kỳ đau lòng cho đại ca...

Hố hố, bật mí cho mọi người biết một chuyện, trước mắt xem ra, trừ phi tương lai ta chịu kích thích muốn trả thù xã hội, nếu không dưới ngòi bút của ta thì mối tình đầu của nam chính, nụ hôn đầu tiên, đêm đầu tiên, tất cả đều phải dành cho nữ chủ, nếu không, điều đó có nghĩa là người đó nhất định không phải nam chính. Cho nên, mặc kệ xuất hiện bất cứ nữ phụ nào, mọi người cũng phải tin tưởng ta rất yêu nữ chính.

Thân thể có thể chịu chút vết thương, nhưng cảm tình tuyệt đối không thể có ngược!

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 10: Nổi Máu Ghen

Vùng này nằm dưới núi Thanh Sơn, mà làng Hồ Lô nằm ngay ở khu vực cửa ngõ của vùng. Đi ra khỏi lòng núi chật hẹp, chính là một vùng đất rộng lớn, ngay cả đất đai hoa mầu, phòng ốc trong thôn xóm đều rất chỉnh tề, tràn ngập hơi thở cuộc sống.

Tiết Bách chỉ về địa phương phía trước, nói với Diệp Nha: “Nhị tẩu, đối diện chính là trấn Đông Kiều, ta thường đi học ở đó.”

”A, vậy chẳng lẽ mỗi ngày đệ phải đi mất hai canh giờ mới đến trường sao?”

Diệp Nha giật mình nhìn hắn, bọn họ đi một mạch từ nãy đến giờ, đã mất gần một canh giờ rồi, bây giờ mặt trời cũng mọc đến ngọn cây rồi.

Tiết Bách cười nhẹ: “Đi lâu cũng quen thôi mà.”

”Vậy đệ có bạn học không?” Không lẽ ngày nào hắn cũng đi một mình qua nơi hoang vu hẻo lánh này?

”Không, đi một mình cũng tốt, rất yên lặng, buồn thì lấy sách vở ban ngày ra ôn lại, về nhà không cần học nữa.” Tiết Bách cười với nàng, thấy nàng đã lấy lại sức hắn liền kêu Tiết Thụ tiếp tục đi tiếp.

Diệp Nha đi sau vài bước, nhìn bóng dáng gầy gò của Tiết Bách, có chút đau lòng.

Nhà nàng tuy nghèo nhưng dù gì cũng nằm ở thị trấn, còn như làng Hồ Lô này, muốn đến nơi khác thì phải đi xa như vậy. Nàng thử tưởng tượng tình cảnh Tiết Bách đi một mình trên đường, trong đầu nàng không phải hình ảnh hắn tự do tự tại thoải mái, mà là hình ảnh hắn vào ngày mùa đông ngược gió mà đi, ngày hè mưa to đi lại chật vật...

Cũng may, tam đệ là người có thể chịu khổ.

Ở con sông phía trước là một chiếc cầu đá trông có vẻ cũ kĩ, bên cạnh còn có một ít cỏ dại mọc thưa thớt. Khi đi qua cầu Diệp Nha và Tiết Bách đẩy xe phụ Tiết Thụ.

Cơn gió nhẹ nhàng khoan khoái từ mặt hồ thổi tới, mang theo mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người Tiết Thụ, Diệp Nha len lén nhìn hắn một chút.

Có lẽ là do hai ngày này bọn họ đã sống chung rất tự nhiên, hoặc là do dọc đường đi ba người nói nói cười cười với nhau rất vui vẻ nên sự bất mãn của nàng đối với ba huynh đệ nhà họ Tiết càng lúc càng nhạt dần, cuộc sống ở trong núi tuy có chút khổ cực nhưng lại rất yên bình. Nàng có tướng công ngốc biết quan tâm chăn sóc nàng, có hai người huynh đệ đáng tin cậy, nàng không cần lo lắng nếu mình làm sai sẽ bị người khác đánh chửi, cũng không cần phải nhớ mấy cái quy củ hà khắc kia nữa...

Nàng vẫn nhớ mấy lão quản sự thường thường nhắc tới một câu: đời người không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, hoặc là trước sướng sau khổ, hoặc là trước khổ sau sướng, trong họa có phúc, trong phúc có họa, chưa đến phút cuối cùng cũng không ai biết trước được kết quả của mình.

Nhưng nàng mơ hồ cảm thấy, gặp được ba huynh đệ Tiết gia chính là phúc khí của đời nàng.

*

Qua sông chính là trấn Đông Kiều, trên đường người đến người đi rất náo nhiệt.

Tiết Bách dẫn đường phía trước, cuối cùng dừng lại trước một hàng bán thịt, xoay người nói với nam nhân phúc hậu đang bận rộn xử lý công việc bên trong: “Trương thúc, thúc nhìn xem chúng ta mang thứ gì đến này?” Trước kia, mỗi khi đại ca săn được thú đều mang đến nơi này, Trương Phú Quý là người rất tốt bụng, đã chiếu cố bọn họ rất nhiều.

Trương Phú Quý nghe vậy liền đứng thẳng người dậy, lộ ra gương mặt sáng bóng và cái bụng đầy mỡ của mình, “Ái chà, hôm nay tam lang không cần đến trường sao!” Hắn chào hỏi thân thiết với Tiết Bách, thấy rõ vật trên xe đẩy, lập tức cười toe tóe: “Ha ha, là heo rừng sao, loài này cực kỳ hung mãnh, đại lang thật là có bản lĩnh! Ồ, nhưng sao hắn lại không tới?”

Tiết Bách mỉm cười, nói: “Đại ca của ta bị thương, ở nhà dưỡng sức, A, đúng rồi, đây là nhị tẩu của ta, sau này nàng có đến đây mua thịt, mong ngài hãy chiếu cố nàng một chút!” Vừa nói hắn vừa xoay người để lộ ra Diệp Nha đang đứng đằng sau lưng hắn.

Diệp Nha đỏ mặt gọi một tiếng “Trương thúc.”

Nàng vẫn mặc trên người quần áo của nha hoàn của Tôn phủ, áo ngắn màu hồng phấn, váy dài xanh nhạt, vóc người tinh tế lung linh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nỏn có chút phiếm hồng, đôi mắt trong suốt, trên đầu không có một vật trang sức nào, lại càng làm cho người khác kinh diễm với vẻ đẹp mộc mạc của nàng. Ở trấn nhỏ xa xôi này, nàng giống một đóa hoa nhỏ nằm lẫn trong bụi cỏ xanh biếc làm người khác chói mắt.

Bình thường Trương Phú Quý cũng giao tiếp với nhiều phụ nhân, nhưng khi nhìn thấy nàng hắn lại sửng sốt một lúc lâu, mãi đến khi Tiết Bách ho vài tiếng, hắn mới định thần lại, vội vàng dời tầm mắt, vẻ mặt tươi cười khen ngợi Tiết Thụ: “Tốt lắm, tốt lắm, phúc khí nhị lang thật là tốt đó!” Trong mắt hắn lại hiện lên một tia nghi hoặc, Tiết gia tại từ nơi nào kiếm được một cô nương tốt như vậy? Vì sao đại lang lại không lấy nàng?

Bất quá, hắn cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, không biểu lộ ra ngoài, hắn gọi hai tiểu nhị mang heo rừng vào bên trong, quay đầu nói với Tiết Bách: “Tam lang, ta trả cho ngươi giá cao hơn thị trường một chút, ba mươi văn tiền một cân, ngươi thấy thế nào?”

Tiết Bách chắp tay cảm tạ hắn: “Đa tạ Trương thúc!”

Hắn từng nghe đại ca nói qua, trước kia từng tình cờ thấy Trương Phú Quý mua heo rừng, lúc ấy chỉ cho đối phương hai mươi lăm văn tiền, nay hắn chủ động nâng lên năm văn, đúng là chiếu cố bọn họ rồi.

Hai người lại tán gẫu một lúc, tiểu nhị mới chạy tới tính tiền, con heo rừng này nặng hai trăm năm mươi sáu cân.

Không đợi Trương Phú Quý mở miệng, Tiết Bách đã đứng dậy nói: “Trương thúc, chỉ cần tính giá của hai trăm năm mươi cân thôi, còn sáu cân lẻ là chúng ta hiếu kính ngài.”

”Ha ha, tiểu tử ngươi nói như vậy cũng được, được, thúc sẽ nhận, bất quá thúc cũng không thể nhận hết, chân sau của con heo rừng này ngươi cầm lại đi, nhị lang thành thân, ta cũng không có quà gì.” Nói xong, cầm một cái chân heo bỏ vào trong giỏ, tự tay đặt lên xe đẩy, xoay người lấy ra một cái túi tiền cẩn thận đưa cho Tiết Bách, nhỏ giọng dặn dò hắn: “Tổng cộng là bảy lượng bạc và năm văn tiền, trên đường người đông ngươi hãy cẩn thận một chút, đừng để người ta lấy mất.”

”Vâng, ta biết rồi, ngài tiếp tục công việc đi, chúng ta đi đây.” Tiết Bách cười gật đầu, rồi cáo biệt hắn.

Trương Phú Quý thấy bóng họ đã đi xa thì quay đầu tiếp đón mấy người khách mới.

Có tiền, Tiết Bách dẫn Diệp Nha tới cửa hàng bán tơ lụa.

”Nhị tẩu, quần áo của chúng ta đã đủ mặc rồi, tẩu chỉ cần chọn quần áo cho mình thôi, ta và nhị ca sẽ ở bên ngoài đợi tẩu.” Tiết Bách đưa cho Diệp Nha năm lượng bạc, rồi kéo Tiết Thụ qua quán nhỏ bên cạnh.

Diệp Nha kinh ngạc ngẩn người đứng đó, nàng không cần đến năm lượng bạc chỉ để mua quần áo đâu. Thôi, một lát nữa trả tiền dư lại cho hắn là được.

Cửa hàng này không chỉ bán vải vóc mà còn nhận may y phục, Diệp Nha chọn một xấp vải thô để may yếm bên trong, đây là đồ nàng cần dùng gấp, sau đó lại chọn một tấm vải thô màu xanh, một tấm màu xám và một tấm màu chàm để may trung y cho mình và ba huynh đệ Tiết gia, mỗi lần ra thị trấn đều có chút khó khăn, nên nàng muốn mua nhiều một chút để dành sau này dùng tới. Cuối cùng nàng chọn thêm một xấp vải trắng để làm ngoại y, thêm một bộ kim chỉ nữa. Chưởng quầy tính toán, tổng cộng hết bảy trăm sáu mươi văn tiền.

Trả tiền xong, Diệp Nha xoay người nhìn ra ngoài, nhiều vải như vậy phải đặt ở trên xe đẩy mới được. Tiết Bách đứng bên kia đường vẫn để ý đến nàng, hắn lặng lẽ đem gương đồng và cây lược gỗ vừa mua cho Tiết Thụ, thấp giọng dặn dò hắn không được nói lộ ra, rồi thúc giục hắn đẩy xe đến chỗ Diệp Nha.

Ra khỏi hàng tơ lụa Diệp Nha liền kêu Tiết Bách dẫn nàng ra chợ mua các loại gia vị và chén dĩa, rồi mua thêm một giỏ trứng gà để bồi bổ cho Tiết Tùng. Lúc gần đi, lại nhìn thấy một sạp bán gà, bọn họ liền mua hai mươi con gà con về nuôi, thuận tay mua thêm một bao lương ngũ cố, một ít hạt giống cải trắng, su hào về trồng, tất cả hết hơn ba trăm văn tiền.

”Được rồi, không có gì cần mua nữa, chúng ta về nhà đi.” Nhìn đồ dùng chất đầy trên xe đẩy Diệp Nha vừa lòng nói, có mấy thứ này trong nhà cuộc sống sau này sẽ bớt khó khăn hơn.

Tiết Thụ nóng nực đổ đầy mồ hôi, hắn đã thúc giục mọi người về từ sớm, đến bây giờ nương tử mới chịu lên tiếng.

Về đến làng Hồ Lô, Tiết Bách giao bạc trên người cho Diệp Nha, “Nhị tẩu, hai người về nhà trước đi, đệ đến nhà Tôn lang trung trả tiền thuốc còn thiếu lần trước.”

Nhìn bóng lưng hắn xa dần, Diệp Nha vốn muốn nói gì đó nhất thời lại không nhớ ra, mãi đến khi bóng dáng Tiết Bách sắp biến mất tại góc đường, nàng mới nhớ ra, la lớn: “Tam đệ, nhớ nói với Tôn lang trung chúng ta muốn mua thêm năm ngày thuốc trị thương nữa!” Bây giờ trong nhà đã có tiền, đại ca cũng nên dưỡng thương thật tốt.

Tiết Bách quay đầu, vẫy vẫy tay với bọn họ, tươi cười như gió xuân làm say lòng người.

Diệp Nha nhịn không được nhìn hắn một lúc, xoay người lại thấy Tiết Thụ bĩu môi, có chút ủy khuất nhìn nàng, nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?”

”Nương tử, nàng không thích ta đúng không?” Tiết Thụ nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Nha, ủy khuất hỏi. Hôm nay, nương tử luôn nói chuyện với đệ đệ, mua cái gì cũng thương lượng với tam đệ, căn bản không quan tâm hắn, Tiết Thụ cảm thấy thực bị thương, bộ dạng tam đệ trắng nõn đẹp mắt, lại biết đọc sách, nương tử chắc chắn là thích tam đệ.

”Nói bậy bạ gì đó, mau về nhà đi!” Diệp Nha đỏ mặt liếc hắn một cái, đi thẳng về nhà, trời đang nóng, nàng không muốn nghe Tiết Thụ nói hươu nói vượn.

Nhìn bóng dáng của nàng, nước mắt Tiết Thụ lộp độp rơi xuống đất, đợi thật lâu cũng không thấy nương tử quay đầu gọi hắn, trong lòng cảm thấy khủng hoảng. Khi nãy tam đệ đi tụt lại phía sau, nương tử đã dừng lại kêu hắn, bây giờ đến lượt mình tụt lại phía sau, nương tử lại không quan tâm, xem ra nương tử thật sự không thích mình!

Hắn thương tâm gục đầu xuống, nâng xe đẩy chậm rãi đi về phía trước, vì sao nương tử lại không thích hắn, là vì hắn ngốc sao?

”A Thụ, sao chàng lại khóc?” Diệp Nha quay đầu lại, đưa tay lau nước mắt cho hắn, “Đang yên bình vì sao lại khóc?”

Tiết Thụ ngây ngốc nhìn khuôn mặt tươi cười của Diệp Nha, hàng mi cong cong, đôi mắt trong veo của nàng phản chiếu hình bóng của hắn.

Được nàng ôn nhu lau nước mắt, nước mắt hắn rơi càng nhiều, đột nhiên hắn bỏ tay khỏi xe đẩy rồi kéo Diệp Nha vào trong lòng làm nàng không kịp phòng bị, khoác đầu lên bờ vai nhỏ gầy của nàng, nức nở nói: “Nương tử, nàng không thích ta đúng không?”

Câu nói này làm Diệp Nha quên mất việc đẩy hắn ra, Tiết Thụ không ngừng lặp lại vấn đề này chắc chắn là có nguyên nhân, nàng áp chế nghi hoặc trong lòng, ôn nhu hỏi hắn: “A Thụ đừng khóc, ta nói không thích chàng khi nào?”

Tiết Thụ cọ cọ vào cổ nàng, “Nàng không nói chuyện với ta, chỉ nói chuyện với tam đệ, vừa rồi nàng cũng không quay đầu gọi ta...”

Nước mắt ấm áp thấm vào trong áo, Diệp Nha không biết xoay sở thế nào đành vỗ vỗ bả vai Tiết Thụ, “Không phải lúc đó ta cũng nói chuyện với chàng sao, lúc còn ở thị trấn, ta cũng hỏi chàng có muốn ăn bánh bao hay không, còn nhờ chàng chọn giúp ta mấy con gà con nữa, ta không để ý tới chàng lúc nào?” Muốn mua thêm mấy thứ trong nhà, đương nhiên nàng phải phải thương lượng với Tiết Bách rồi, khó tránh khỏi việc vắng vẻ Tiết Thụ, không nghĩ tâm tư hắn tinh tế như vậy.

Tiết Thụ mở mắt nhìn nàng, nước mắt ngừng rơi, nhếch miệng cười, “Vậy là nương tử thích ta?”

Diệp Nha không nghĩ hắn lại hỏi như vậy, khuôn mặt đỏ lên, vừa định quay người bỏ đi, lại thấy hốc mắt Tiết Thụ nổi lên một tầng hơi nước, vội nói: “Thích, ta... Thích A Thụ nhất.” Nói xong, bất an nhìn chung quanh, nếu như bị người khác nghe thấy, nàng không còn mặt mũi để gặp ai.

Tiết Thụ nghe xong, trong lòng so với ăn mật còn ngọt hơn, nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của Diệp Nha, không cần nàng nói, chủ động nâng xe đẩy đi về phía trước.

Nương tử thích tam đệ cũng không sao, chỉ cần nàng thích hắn nhất là được.

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 11: Vụng Trộm

Heo rừng bán được giá tốt, Tiết Tùng cố ý để cho Diệp Nha làm cơm tẻ ăn, Diệp Nha còn làm thêm một chén canh trứng gà lớn, chuẩn bị cho hắn bồi bổ.

Nàng ở phòng bếp làm đồ ăn, Tiết Thụ không biết từ nơi nào ôm đến một nhánh cây bạch dương khô héo to bằng ngón cái, dùng cây đước trong núi vây quanh làm hàng rào nho nhỏ cho gà con, tuy nhìn đơn sơ, nhưng cũng có thể sử dụng được. Diệp Nha tranh thủ lúc rảnh rỗi ra sân sau nhìn thoáng qua, đã thấy hắn ngồi xổm ngoài hàng rào, vẫn không nhúc nhích xem những con gà con đang líu ríu bên trong, thường thường phát ra tiếng cười hắc hắc ngây ngô.

Cây xanh cao lớ vươn ra một nhánh cây rậm rạp lá che trên đầu hắn, Diệp Nha cũng không sợ hắn bị phơi nắng, để mặc hắn tự chơi một mình.

Đợi cho đồ ăn đều chuẩn bị tốt, Tiết Bách đi Lý gia trang đã trở lại, Diệp Nha dời cái bàn đến giường đất ở phòng đông, trước người Tiết Tùng, một nhà bốn người ăn cơm vô cùng náo nhiệt.

”Đồ ăn của nương tử là ngon nhất!”

Tiết Thụ gắp cho Diệp Nha một miếng thịt, lại tự gắp vào chén mình, vẻ mặt hạnh phúc nhìn nàng, vừa ăn vừa khen nói.

Tiết Tùng và Tiết Bách đều gật đầu.

Diệp Nha bị khen ngượng ngùng, thấy trong tô còn nửa cái bánh ngọt, cầm muỗng lên múc một muỗng gắp đưa cho Tiết Tùng, “Đại ca, huynh ăn cái này nhiều một chút đi.” Tiết Tùng thoáng chần chờ, cúi mâu, cầm chén đựng lấy.

”Ta cũng muốn ăn!” Tiết Thụ liếc mắt nhìn Tiết Tùng, chu miệng nói.

Diệp Nha vốn làm rất nhiều, tiện tay đưa muỗng cho hắn nói: “Đây, thích ăn bao nhiêu thì múc bấy nhiêu.” Bụng Tiết Tùng có vết thương, không tiện gắp đồ ăn, nàng phải chiếu cố hắn nhiều hơn một chút.

Ánh mắt Tiết Thụ tối sầm lại, gục đầu xuống, nương tử vừa rồi rất vui vẻ gấp cho đại ca...

Tiết Bách mím môi cười trộm, trêu tức nói: “Nhị tẩu, nhị ca muốn tẩu gắp cho huynh ấy đó.” Ngốc nhị ca này, thế nhưng còn biết ghen tị.

Diệp Nha kinh ngạc, giây lát nghĩ đến vấn đề Tiết Thụ hơi ngốc, sợ hắn lại đột nhiên hỏi nữa, liền múc cho hắn một muỗng lớn, “A Thụ cũng ăn nhiều một chút.”

Tiết Thụ nhìn chén của Tiết Tùng, nhìn nhìn lại chén của mình, thấy nương tử gắp trứng gà cho hắn nhiều hơn đại ca, lập tức vui vẻ nở nụ cười, nâng chén lên há to mồm ăn cơm.

Tiết Tùng bất đắc dĩ lắc đầu, bình tĩnh nhìn về phía Diệp Nha, thấy hai gò má của nàng phiếm hồng, đôi mắt trong veo cúi thấp xuống, hai hàng mi nhẹ nhàng mấp máy, bộ dáng muốn nâng lên nhưng lại không dám, dường như ngay cả cơm cũng không dám ăn, chiếc đũa đưa tới miệng, để thật lâu mới lấy ra, thật là một bộ dáng ăn chậm nuốt chậm.

Đang nhìn ngẩn ngơ, nàng bỗng ngẩng đầu, Tiết Tùng chấn kinh, lập tức thu hồi ánh mắt lại, cực lực áp chế khẩn cảm giác khác thường trong lòng, bưng chén lên chuẩn bị ăn cơm.

Hắn nghe nàng khuyên Tiết Thụ từ từ ăn, giọng nói nhỏ nhẹ.

Hẳn là không phát hiện hắn nhìn chăm chú chứ? Tiết Tùng giả vờ lơ đãng theo thứ tự nhìn quét một vòng, nhị đệ đang nhìn nàng cười, trên mặt nàng đã khôi phục tự nhiên, tam đệ, tam đệ lại nhìn nàng chằm chằm...

Hắn muốn ho một cái, lại không hiểu sao cảm thấy chột dạ, đành tập trung ăn cơm.

Cơm xốp vị bánh thanh thuần, thật sự ăn rất ngon.

Lại ngẩng đầu, tam đệ đã thu hồi tầm mắt.

Tiết Tùng thoải mái, trong nhà đột nhiên có thêm một nữ nhân, tò mò là khó tránh khỏi, huống chi, đệ muội, nàng...lại đẹp như vậy.

Sau khi ăn xong, Tiết Thụ kéo Diệp Nha tới phòng tây, vô cùng nhiệt tình: “Nương tử, nàng ngủ trưa đi, ta rửa chén cho!”

”Không cần, để ta làm“. Diệp Nha cho dù muốn nhàn hạ, cũng sẽ không chọn lúc Tiết Tùng cùng Tiết Bách đều ở nhà, không ngờ thái độ Tiết Thụ vô cùng kiên quyết như vậy, dám không cho nàng bước ra khỏi cửa nửa bước. Hai người rối rắm tranh nhau, từ phòng đông bỗng nhiên truyền đến tiếng cười trong trẻo của Tiết Bách, Diệp Nha thẹn quá thành giận, hung hăng trừng mắt nhìn hắn rồi giận dỗi đi ngủ trưa.

Tiết Thụ cũng không hề tức giận một chút nào, đối với rèm cửa nhếch miệng cười không ngừng.

Tối hôm qua bụng nương tử đau, hiện tại hẳn là đỡ để rồi phải không?

Tiếng ve sầu kêu râm ran, liên miên không dứt trên những tán lá cây, sau giữa trưa trời oi bức, ngược lại càng thúc giục con người nhập mộng.

Diệp Nha buổi sáng đi xa, trở về lại vội vàng nấu cơm, nằm trên giường đất, nàng cảm thấy rất mệt mỏi, rất nhanh đã ngủ say.

Dọn dẹp xong phòng bếp, Tiết Thụ cố ý chạy đến phòng đông, thông báo cho hai huynh đệ hắn buồn ngủ, lại dường như muốn cảnh cáo bọn hắn, thế này mới lặng lẽ trở về phòng, hai tay nhanh nhẹn đóng cửa.

Nương tử của hắn ngoan ngoãn nằm trên giường, khuôn mặt tròn tròn đỏ bừng, hắn nhịn không được ghé vào mép giường, xoay người hôn nàng một cái, vừa vụng trộm đánh giá thần sắc nàng, thấy nàng nhíu nhíu mày, nhưng không có tỉnh lại, không tiếng động nở nụ cười.

Ngày hè trời nóng, nương tử không đắp chăn, váy dài xanh nhạt đặt trên đệm giường được tẩy trắng, có một cảm giác đẹp không nói nên lời. Tiết Thụ nhẹ tay nhẹ chân cởi giầy, cởi luôn cả quần vải thô ngắn, chỉ để lại quần đùi, ngồi xếp bằng bên người nương tử, tìm kiếm nơi bắt đầu xuống tay. Thôi, trước tiên cởi quần áo ra, tránh làm nhăn quần áo.

Giốgn như ngày ấy giúp Diệp Nha lau người, Tiết Thụ nhẹ nhàng xoay người nàng lại, làm cho nàng nằm thẳng, mở hai cánh tay mảnh khảnh của nàng ra. Chuẩn bị xong, hắn đột nhiên có chút khẩn trương, nương tử hình như không thích hắn chạm vào nàng, nhưng hắn thật sự rất muốn ôm nương tử một cái...

Hiện tại nương tử đang ngủ, chắc là không sao đâu nhỉ?

Hắn yên lặng hít sâu một hơi, ngừng thở, thật cẩn thận tháo đai lưng màu hồng nhạt của nàng ra, cũng thật nhẹ nhàng cởi bỏ váy dài của nàng, cởi ra, lộ ra cái yếm màu hồng cánh sen thêu hoa và tiết khố màu trắng, còn có da thịt tinh tế trắng noãn. Tiết Thụ chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, chăm chú nhìn chòng chọc vào Diệp Nha một hồi, vừa muốn tiếp tục cởi tiết khố, Diệp Nha bỗng mặt nhăn mày nhíu, xoay người vào trong.

Hắn mở to hai mắt nhìn.

Đập vào mắt là lưng tuyết trắng, phần giữa lưng và trên cổ thắt một sợi dây lưng màu ngọc bích, lại càng tôn lên vẻ đẹp trắng nõn mê người của nàng. Cánh tay trái của nàng che trước ngực, đường cong nhu hòa một đường xuống phía dưới, tại eo nhỏ nơi đó là độ cong kinh người nhất, lại hướng về phía trước, sau đó xuống chút nữa...

Thân thể nương tử so với đại ca, tam đệ dễ xem hơn nhiều, Tiết Thụ kìm lòng không được vươn tay, cởi dây lưng xanh biếc trên cổ nàng. Hắn nhớ rõ ràng, trước ngực nương tử có hai luồng trắng bóng thịt mềm, hắn chỉ cần sờ nhẹ hai cái, hai luồng thịt mềm mại nơi đó sẽ đứng vểnh lên, hai quả nhỏ hồng hồng phía trên so với quả cây táo gai vào mùa thu còn mê người hơn.

Tiết Thụ tay rất thành thục, hai ba cái đã mở hết dây lưng của Diệp Nha, hắn run run xoay người lại một lần nữa, đẩy cánh tay trái của nàng qua, nhẹ nhàng kéo, cái yếm hoàn toàn rời bỏ nàng...

Eo nhỏ gáy ngọc, bạch thỏ thành đôi...

Đối mặt thân thể xinh đẹp trước mắt, một loại khô nóng quen thuộc nhanh chóng lan khắp toàn thân, phía dưới cứng rắn, căng trướng khiến hắn hận không thể lập tức nằm đè lên người nương tử, dùng sức đi vào nơi làm cho hắn tâm tâm niệm niệm tuyệt vời kia. Nhưng hắn không dám, lần trước hắn còn chưa cởi quần áo nương tử, vậy mà nương tử đã hung ác đẩy hắn xuống đất, nước mắt lưng tròng nhìn hắn chằm chằm, hắn tuy rằng nóng vội, cũng không nỡ để nương tử khổ sở rơi nước mắt.

Yên lặng cân nhắc trong chốc lát, Tiết Thụ tạm thời buông tha ý niệm thoát tiết khố của nương tử, cúi người chậm rãi tiến đến gần quả hồng mê người này, hắn rất muốn nếm thử. Càng đến gần, hắn càng nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm, hơi mằn mặn, nhưng hắn không thấy khó ăn chút nào, tiếp tục mở miệng ngậm nó vào trong, nhẹ nhàng liếm mút, giống như đứa nhỏ nghịch ngợm gặp chuyện thú vị, hắn ngậm phi thường vui vẻ, khi thì nhẹ nhàng liếm, khi thì đầu lưỡi vòng quanh nơi đó đảo quanh, tóm lại là vui đến quên mất trời đất.

Diệp Nha đột nhiên cảm thấy có chút khác thường, đó là một cảm giác nói không rõ, có chút ngứa, làm cho nàng nhịn không được muốn né tránh, nhưng cũng rất thoải mái, làm cho nàng không nhịn được muốn để sát vào một tí... Như mộng như tỉnh, ý thức dần dần tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy ngực bị người ngậm trong miệng, mở to mắt!

”A Thụ!” Nàng gọi nhỏ một tiếng, che ngực ngồi dậy, nắm chăn bên cạnh muốn kéo lên che trên người, Tiết Thụ lại một tay ôm người kéo vào trong lòng, giọng nói ồ ồ: “Nương tử, ăn ngon lắm!” Bình thường đôi mắt phượng trong suốt, lúc này đã có chút u ám, bên trong có dục vọng làm cho Diệp Nha không dám nhìn thẳng.

Nàng thử giãy, lại bị Tiết Thụ siết chặt chẽ, cánh tay cường tráng không tha cự tuyệt vòng lấy cánh tay nàng, làm cho ngực nàng loã lồ trước mặt hắn. Ánh sáng nóng cháy xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu vào, đẫy đà hồng nộn hiện ra rõ trước mặt hắn, chỗ này ngay cả nàng cũng ngượng ngùng nhìn, thế mà hắn lại sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm nơi đó, bàn tay to siết bàn tay nàng thậm chí đổ ra một tầng mồ hôi ẩm ướt, xuyên thấu qua da thịt truyền vào trong lòng nàng.

Diệp Nha chưa từng cảm thấy xấu hổ đến như vậy, cố tình ngại phòng đông có người không thể nổi giận, đành phải ôn nhu cầu xin: “A Thụ, buông ta ra!” Ban ngày ban mặt, chẳng lẽ hắn muốn “bắt nạt” nàng ngay bây giờ sao? Nếu bị đại ca và tam đệ nghe thấy, sẽ nghĩ nàng như thế nào đây!

Nương tử vừa nói, hai luồng đẫy đà mềm mại cũng run run hai cái, trong đó một quả hồng nho nhỏ còn bị hắn ngậm đỏ au, càng khiến người ta yêu thích. Tiết Thụ thấy Diệp Nha không có răn dạy hắn, cũng không khóc, chứng tỏ nàng cũng không phản đối, hơi thở gấp gáp, bắt lấy cánh tay đẩy nàng nằm trên giường đất, thuận thế cũng đè người lên, “Nương tử, để ta ăn đủ đi!” Nói xong, vùi đầu vào khe rãnh kinh người bên trong, liếm láp lung tung, phía dưới cũng không có quy luật đặt loạn giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng cọ xát. Trí nhớ đêm đó nháy mắt tràn về, hắn muốn, rất muốn!

Diệp Nha bị hắn đè nặng ở phía dưới, hai tay không thể nhúc nhích, trong lòng kinh hoảng không thôi, sợ Tiết Thụ dùng sức mạnh, “A Thụ, đừng náo loạn, ta...” Nói chưa dứt lời, trước ngực bỗng bị hắn cắn nhẹ một cái, khoái cảm thư sướng làm nàng cả kinh suýt chút nữa kêu ra thành tiếng.

”A Thụ, đừng như vậy, đừng...”

Cảm thụ được cứng rắn giữa hai chân, Diệp Nha sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám, giọng nhỏ nhẹ như muỗi kêu liên tục cầu xin, còn muốn liều mạng ngăn cản tư vị tê dại từ ngực truyền khắp toàn thân, nước mắt từ từ tràn ra.

Nàng cũng không biết tại sao bản thân lại muốn khóc, có lẽ là ủy khuất đi, tuy nàng đã xem hắn là trượng phu, hắn cũng rất tốt với nàng, muốn làm chuyện này cũng là bình thường, nhưng nàng quả thực không thể khống chế được nước mắt tràn mi. Người ngốc như vậy, đơn thuần như vậy, vì sao vừa đến trên người nàng tựa như thay đổi thành một người khác? Ngốc Tiết Thụ làm cho nàng an tâm, mà nam nhân bá đạo muốn giữ lấy nàng này lại chỉ khiến nàng thấp thỏm lo âu.

Nhỏ giọng cầu xin dần dần biến thành khóc nức nở, Tiết Thụ ngẩng đầu hít thở, mới phát hiện trong mắt nàng tất cả đều là nước mắt.

”Nương tử, nàng làm sao vậy, có phải bụng lại bị ta làm đau hay không?” Hắn bối rối nghiêng người quỳ một bên, bàn tay thử thăm dò đặt trên bụng nàng, bất an hỏi, trong giọng nói còn mang theo tình dục khàn khàn.

Diệp Nha nhắm mắt lại không thèm nhìn tới hắn, nước mắt lại theo khóe mắt không ngừng rơi xuống.

Tiết Thụ hoảng hốt, vươn tay lau nước mắt cho nàng, nhưng nước mắt tựa như tuyến hạt châu bị chặt đứt, lau một chuỗi, lại ra một chuỗi, cuối cùng hắn thật sự không còn cách nào khác, cúi đầu hôn lên mắt nàng, ăn hết tất cả nước mắt của nàng, đau lòng thì thào: “Nương tử đừng khóc, đừng khóc...”

Diệp Nha khóc lóc liền ngừng lại, không nói gì, mặc cho Tiết Thụ ôm nàng.

Tiết Thụ không dám lộn xộn nữa, ngốc ngếch vỗ lưng nàng, “Nương tử, còn đau không?” Vỗ một chút thì biến thành vuốt ve yêu thích không buông tay.

Trong lòng Diệp Nha run lên, biết mục đích đã đạt tới, nếu lại để cho hắn sờ nữa, chỉ sợ cũng kiếm củi ba năm thiêu một giờ, đành hạ giọng nói: “Chàng đưa quần áo cho ta đi, ta mặc vào sẽ không đau bụng nữa.”

Tiết Thụ không nghi ngờ gì, gom quần áo bị hắn ném sang một bên cầm lại đây, tự tay mặc cho Diệp Nha, trong miệng còn nói: “Nương tử nàng đừng động nữa, lập tức sẽ hết đau thôi.”

Diệp Nha lén quan sát Tiết Thụ, thấy trong mắt hắn đã khôi phục trong trẻo, trong lòng an tâm một chút, lại vụng trộm liếc mắt dưới thân hắn, hoàn toàn yên lòng, chờ sau khi Tiết Thụ mặc quần áo cho nàng, mới từ từ ngồi dậy, thương lượng nói: “A Thụ, sau này không được thừa dịp ta ngủ thoát quần áo của ta nữa, biết không?” Người này thật là xấu, trách không được vừa rồi giành rửa chén để nàng đi ngủ!

Tiết Thụ gật gật đầu, lại lắc đầu, ủy khuất nhìn nàng: “Nương tử ăn ngon, ta muốn ăn nương tử...”

Chống lại cặp mắt phượng hẹp dài “thâm tình cầu xin”, Diệp Nha vội vàng giả vờ đáng thương nhìn lại: “Nhưng nếu chàng ăn ta một lần, ta sẽ đau bụng ngay...” Mỗi lần phạm sai lầm lại làm bộ đáng thương, thật không biết hắn là ngốc thật hay giả ngốc nữa, nhưng dù sao cũng không thể để hắn tập thành thói quen này.

Có lẽ đây là lần đầu tiên có người cũng giả vờ đáng thương đáng trước hắn, đôi mắt Tiết Thụ mờ mịt chớp vài cái, “Ta không muốn nương tử bị đau bụng, nhưng ta cũng muốn ăn nương tử, vậy phải làm sao bây giờ?”

Thật sự là đứa nhỏ không chịu thiệt, Diệp Nha nhất thời quật khởi, ra vẻ vô tội nhìn hắn: “Ta cũng muốn để cho A Thụ ăn, nhưng chàng ăn một lần ta sẽ đau bụng một lần, vậy phải làm sao bây giờ?”

Tiết Thụ hoàn toàn choáng váng, nhìn ánh mắt Diệp Nha một hồi, lại nhìn vào bụng nàng một hồi, gấp đến độ vò đầu.

Diệp Nha “Xì” một tiếng bật cười, chung quy không đành lòng nhìn hắn khó xử, bay nhanh hôn mặt hắn một cái, đỏ mặt nói: “A Thụ, nếu lần sau chàng còn muốn ăn ta, ta sẽ chàng một cái, như vậy được không?” Dù sao cũng phải cho hắn chiếm chút tiện nghi, nếu không hắn sẽ tiếp tục suy nghĩ mấy chuyện xấu.

Tiết Thụ sờ sờ nơi vừa mới được nương tử hôn, cảm giác tốt hơn khi hắn hôn nương tử nhiều lắm, vội vàng gật đầu không ngừng, đưa mặt qua:“Nương tử, hôn ta một cái nữa đi!”

”Chàng...”

”Lão đại có nhà không?”

Diệp Nha vừa định đẩy Tiết Thụ ra, ngoài phòng bỗng nhiên vang lên một giọng nói khàn khàn của nam nhân, người nọ dường như rất quen thuộc với Tiết gia, vừa nói, vừa đẩy cửa phòng bếp, nghe tiếng bước chân, đúng là đi về phí bọn họ!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: kỹ năng ăn thịt của lão nhị: chơi xấu. Ưu điểm: sẽ không bị nương tử mắng cầm thú. Khuyết điểm: dễ dàng bị lừa, bỏ dở nửa chừng.

Lão đại cùng lão tam: kỹ năng chưa có, hoan nghênh mọi người tự bổ não.

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 12: Tò Mò

Diệp Nha hoảng sợ, tuy bây giờ nàng có mặc quần áo, nhưng Tiết Thụ lại để trần hai cánh tay và đùi, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào đây?

Đang lúc hoảng loạn, chợt nghe Tiết Bách nói: “Nhị thúc, thúc tới chơi sao?” sau đó mời người vào phòng đông.

Diệp Nha vội vàng bắt Tiết Thụ mặc quần áo vào, lại nhỏ giọng hỏi hắn: “A Thụ, nhà chúng ta có họ hàng thân thích sao?” Hai ngày này bọn họ không có nói với nàng, cũng không có ai tới chơi, nàng tự động lý giải thành Tiết gia chỉ có ba huynh đệ.

Chuyện tốt bị đánh gãy, Tiết Thụ cực kỳ mất hứng, buồn bực nói: “Có, cả nhà nhị thúc, chỉ có điều nhà bọn họ ở đầu tây.”

”Người trong nhà nhị thúc tính tình như thế nào?” Làng Hồ Lô cũng không lớn, cho dù ở đầu tây cũng có thể đã nghe nói chuyện của nàng, hoặc là chuyện Tiết Tùng bị thương, nếu như thế, nhị thúc sao lại có thể không đến thăm được? Chẳng lẽ quan hệ hai nhà không tốt sao?

Tiết Thụ mặc quần áo xong, thấy Diệp Nha đã đứng trên đất, chỉ phải theo xuống dưới, nói lầm bầm: “Nhị thúc tốt lắm, hồi bé còn thường dẫn ta đi chơi, nhưng nhị thẩm đặc biệt không tốt, không cho nhị thúc đến nhà chúng ta, mỗi lần đến đây nàng sẽ mắng nhị thúc, nhị thúc nói không lại bà ấy, đại ca mới khuyên thúc ấy không cần thường xuyên đến đây nữa. Đúng rồi, Xuân Hạnh cũng rất tốt, muội ấy đặc biệt rất khéo tay, thường làm giày cho chúng ta, chỉ có điều đệ đệ Hổ Tử lại rất ham chơi phá phách, thường xuyên bắt nạt muội ấy...”

Phòng đông.

Tiết Sơn Lương tỉ mỉ hỏi thăm thương thế Tiết Tùng, biết hắn không sao nữa, cuối cùng cũng thả lỏng, dòm phòng tây nói: “Chúng ta mới từ nhà nội của Hổ Tử trở về, nghe nói con đã cưới vợ cho lão nhị? Cháu ấy đang ở đâu?” Trong nhà cháu trai như thế nào, hắn rất rõ ràng, căn bản là không có tiền cưới vợ, hay là có chuyện mờ ám gì?

”Nhị thúc, con biết thúc đang lo lắng cái gì, thúc yên tâm đi, muội ấy là cô nương tốt, cam tâm tình nguyện muốn sống với nhị đệ. Con vốn định chờ thúc trở về sẽ nói cho thúc, không ngờ tới bởi vì thương thế lại làm chậm trễ. Đúng rồi, buổi sáng muội ấy đã đi theo nhị đệ lên thị trấn mua đồ, bây giờ chắc cũng mệt mỏi nên ngủ rồi, buổi trưa thúc và mọi người hãy đến đây, chúng ta cùng ăn một bữa cơm, cũng để làm quen luôn.” Tiết Tùng sắc mặt bình tĩnh nói.

Tiết Sơn Lương trầm mặc một lát, cuối cùng thở dài, “Con là một đứa hiểu chuyện, nếu con đã nói như vậy, ta cũng sẽ không lo lắng nữa. Vậy đi, ngày mai chúng ta nhất định sẽ đến đây, các con cũng không cần tốn kém ăn uống làm gì, chỉ là người một nhà gặp mặt thôi. Vậy mọi người nghỉ ngơi đi, ta cũng phải trở về đây.” Nếu không đi, cọp mẹ sẽ đuổi tới cửa.

”Vậy thúc đi thong thả, tam đệ, đệ ra tiễn nhị thúc đi.” Tiết Tùng biết hắn lo lắng cái gì, cũng không giữ lại.

Diệp Nha nghe được Tiết Tùng giải vây cho nàng, rất cảm kích. Dù sao nàng cũng là con dâu mới cưới, nếu ngủ trưa bị truyền ra ngoài không tốt. Cho nên chờ Tiết Sơn Lương đi rồi, nàng kêu Tiết Thụ cùng đi vào phòng đông. Đương nhiên, nàng cũng không biết Tiết Thụ muốn làm “chuyện tốt” gì đó, trước đó đã nhá trước với hau huynh đệ, nếu không nàng nói cái gì cũng sẽ không đi.

”Đại ca, ngày mai cả nhà nhị thúc đến đây ăn cơm, có cần chuẩn bị cái gì không?” Nàng nghiêm túc hỏi.

Ngồi ở trước bàn Tiết Bách hơi hơi ghé mắt, nhìn xem nhị ca ngốc đứng thẳng bên cạnh giường đất, đại ca ngồi dựa vào tường mặt tỉnh bơ, lại nhìn tiểu tẩu lo lắng đứng bên cạnh nhị ca, hắn thực muốn cười, mãi khi nhận được được ánh mắt cảnh cáo của Đại ca, mới nhẹ giọng ho khan một cái, tiếp tục đọc sách.

Tiết Tùng có chút không dám nhìn Diệp Nha, dù cho hắn biết mới vừa rồi, nàng và nhị đệ cũng không có làm chuyện gì.

”Không cần, nhị thúc biết trong nhà chúng ta như thế nào, chuẩn bị nhiều ngược lại sẽ khiến thúc ấy không vui. Ngày mai để nhị đệ ra sông bắt cá, coi như là món mặn, sau đó trong nhà có gì thì làm cái đó thôi.” Dừng một chút, ngước mắt nhìn Diệp Nha, giọng nói trầm thấp: “Đệ muội, hôn sự này, đã ủy khuất muội rồi, cũng chưa từng chuẩn bị tốt cho muội.” Không có kiệu hoa, không có một mâm tiệc nào, cũng không có thân bằng quyến thuộc tham dự...

Diệp Nha sửng sốt, vội nói: “Đại ca, huynh đừng nói như vậy, nếu không phải A Thụ cứu muội, muội đã sớm... Vậy mọi người nghỉ ngơi đi, muội ra sân sau nhìn một chút, muội muốn chuẩn bị một số rau củ.” Chuyện quá khứ, nàng không muốn truy cứu nữa, nàng thầm muốn quý trọng cuộc sống yên ổn hiện tại.

”Được, vậy muội đi đi, gọi nhị đệ phụ giúp cho muội nữa.” Tiết Tùng gật đầu, nói với Tiết Thụ.

Tiết Thụ lập tức nhảy cỡn lên, cười hì hì đi theo sau Diệp Nha.

Làm cỏ, xới đất, tưới nước, Diệp Nha và Tiết Thụ bận bịu tới gần giờ ngọ (11h-1h), cuối cùng tạo ra hai luống đất trồng rau ở hướng tây bắc sân sau, trồng riêng hai loại cà rốt và bắp cải trắng. Trong lúc đó, Tiết Bách cũng muốn hỗ trợ, nhưng bị Diệp Nha khuyên đi trở về.

Sau khi dùng xong cơm chiều, Tiết Bách kéo Tiết Thụ đến dưới mái hiên, cầm gương đồng và một số vật dụng của nữ nhân, hắn mua vào lúc sáng đưa cho Tiết Thụ: “Nhị ca, nếu lát nữa nhị tẩu có hỏi, huynh hãy nói cái này là của huynh mua, tẩu ấy nghe xong chắc chắn sẽ rất vui vè.” Cô nương nào cũng thích chưng diện, càng thích được người dỗ, hắn mua mấy thứ này là muốn cho nàng, lại muốn giúp nhị ca ngốc sớm ngày thắng được lòng nàng. Nhị ca mặc dù ngốc, tính tình lại rất tốt, tin tưởng chỉ cần cho nàng thời gian, nàng sẽ thích nhị ca.

”Đây là đệ mua mà, vì sao phải nói là ta mua?” Tiết Thụ đùa nghịch gương đồng và hương cao trong tay, tò mò hỏi.

Tiết Bách nhìn hắn cười: “Nếu nói là đệ mua, nàng sẽ thích đệ, nói là huynh mua, nàng sẽ thích huynh, nhị ca, huynh muốn nàng thích ai?”

”Nương tử của ta tất nhiên phải thích ta!” Tiết Thụ trừng mắt nhìn hắn gầm nhẹ, ôm đồ đạc xoay người bước đi.

Tiết Bách bật cười, đi múc nước đổi thuốc cho đại ca. Có lẽ, đêm nay có thể nghe được chút động tĩnh?

Phòng tây, Diệp Nha trải đệm giường đặt ngang ra, nếu vậy lúc hai người nằm sẽ thoải mái hơn chút, ngày mai lại thêu gối đầu, tạm thời cứ như vậy đỡ cũng được.

”Nương tử, ta mua thứ tốt cho nàng nè!” Tiết Thụ chạy nhanh tiến vào, đặt những thứ trong lòng lên giường.

Diệp Nha nhìn chăm chú mấy thứ này, thấy có gương đồng, lược gỗ, hương cao (là dầu thơm ngày xưa, nhưng dạng kem), xà bông, đều là những vật mà sáng nay nàng muốn mua nhưng không tìm được chỗ bán. Nàng cực kỳ kinh ngạc, cầm lấy hộp hương cao ngửi, là hương hoa quế nhè nhẹ, ngước mắt hỏi Tiết Thụ: “Sáng nay chàng mua ở thị trấn sao? Hết bao nhiêu? Tam đệ có biết không?” Nhưng thứ này cũng không đắt, nhưng đối với Tiết gia, đã được coi là vật xa xỉ rồi.

Tiết Thụ nhức đầu, ấp a ấp úng nửa ngày mới lấp bấp nói: “Là của ta mua... Nhưng mà...do tam đệ trả tiền, nương tử, thật sự là ta mua, nàng sẽ thích ta sao?”

Diệp Nha làm sao còn không rõ, Tiết Thụ cảm thấy áy náy, hắn không thể nói rành mạch được, nhất định là do Tiết Bách mua, muốn giúp hắn lấy lòng mình đây.

Nàng cười giao mấy thứ này cho Tiết Thụ: “Thích. Được rồi, cất trong ngăn tủ đi, đi ngủ sớm một chút, đã mệt mỏi cả ngày nay rồi.” Mặc kệ là ai, nàng đều cảm thấy ấm lòng.

”Ừ!” Tiết Thụ thấy nàng nở nụ cười, trong lòng rất thỏa mãn, cất đồ đạc, khóa cửa xong, nhanh chóng bò lên giường, nhìn Diệp Nha chằm chằm.

Tối hôm qua quá mức vội vàng, Diệp Nha chuẩn bị không đủ, đến nỗi không có quần áo để thay phải ngủ lỏa thân mình. Nhưng hôm nay nàng đã có một bộ trung y, vừa rồi mới mặc vào. Cho nên dù có bị Tiết Thụ nhìn chằm chằm, nàng cũng không cảm thấy quá ngượng ngùng, hắn ngốc như vậy, xem hắn như đứa nhỏ là được, thử hỏi nếu ngủ với một đứa nhỏ, có cái gì phải thẹn thùng? vỗ vỗ gối đầu bên cạnh, nói với Tiết Thụ: “Ngủ đi.” Tự mình nằm xấp lên trên quần áo.

”Nương tử, bụng nàng còn đau không?” Tiết Thụ cũng nằm xuống bên cạnh nàng, muốn khoác tay lên lưng nàng, nhưng không dám.

”Có một chút... Nếu không đau, ta sẽ nói với chàng.” Diệp Nha đưa lưng về phía hắn, không nhìn thấy động tác của hắn, chỉ buồn bực trả lời.

Tiết Thụ liền ngoan ngoãn rút tay về, nhắm mắt lại ngây người trong chốc lát, lại nhịn không được sờ mái tóc dài của nàng: “Nương tử, nàng hôn ta một chút đi? Ta ngủ không được.”

Diệp Nha không nói gì.

Tiết Thụ liền nói lại lần nữa.

Diệp Nha đành phải xoay người, nhìn đôi mắt của nam nhân ngốc này, bên trong đều là khát vọng, bất đắc dĩ nói: “Vậy chàng nhắm mắt lại trước đi.”

Tiết Thụ cười hắc hắc, thành thật nhắm mắt lại.

Trong bóng đêm, hắn nghe được tiếng nương tử lại gần mình, hơi thở ấm áp phả vào mặt hắn, hắn muốn mở to mắt nhìn một cái, lại sợ nương tử mất hứng, tâm tình khẩn trương làm cho hơi thở của hắn lập tức trở nên nặng nề, cố tình cảm giác mềm nhẹ trong ấn tượng đó lại chậm chạp chưa đến. Đừng nói nương tử muốn đổi ý nha?

Ngay tại lúc chờ mong của hắn dần dần chuyển thành lo lắng, chợt có một đôi môi mềm mại phớt qua mặt hắn, vừa chạm vào đã rời khỏi.

Tiết Thụ cảm thấy hắn sắp bay lên trời, toàn thân như nhũn ra, không thể kiềm được mở mắt, nhìn thấy Diệp Nha muốn đứng dậy rời khỏi. Nàng tựa hồ không dự đoán được hắn sẽ mở mắt, nhẹ nhàng nhíu mày lại, cắn môi trừng mắt nhìn hắn, tóc dài mềm mại trút xuống, so với tiên nữ trong mộng còn đẹp hơn.

”Nương tử...” Hắn nuốt nước bọt, muốn ôm nàng. Nương tử cáu giận lại có điểm thẹn thùng, so với ban ngày còn muốn làm cho tâm hắn ngứa ngáy hơn.

”Mau ngủ đi.” Nhưng hắn vừa ngẩng đầu muốn xoay người, nương tử đã nói với hắn như vậy, sau đó đặt lưng xuống cạnh hắn.

Nhìn nương tử đưa lưng về phía hắn, Tiết Thụ đột nhiên có chút khổ sở. Khi nào thì nương tử mới không đau bụng nữa? Khi nào thì, nương tử mới có thể chủ động ôm hắn, hôn hắn?

Lần đầu tiên trong đời, hắn… mất ngủ.

*

Hôm sau, Tiết Bách đi học sớm, Tiết Tùng miễn cưỡng có thể hoạt động, chỉ cần không vận động mạnh là được.

Hắn đi đến sân sau, nói với Diệp Nha đang cho gà ăn: “Đệ muội, ta tính mua ít ruộng đất, muội nghĩ thế nào?”

Săn thú không phải kế dài lâu, mạo hiểm cũng rất lớn, không bằng bây giờ trong nhà có chút tiền, đặt mua ba mẫu đất hoang, hắn với nhị đệ chịu khó chăm sóc hai ba năm, ít nhất có thể thu hoạch được một chút, nhàn hạ lại lên núi đi săn kiếm thêm ít tiền.

Diệp Nha đưa muỗng gỗ cho Tiết Thụ đang ngồi xổm bên cạnh, để hắn tiếp tục đút thức ăn cho gà con, đứng dậy nói: “Được đó đại ca, hiện tại mua sẽ kịp cho mùa bắp sắp tới, cũng vừa lúc.” Trừ bỏ tiền mua sách cho Tiết Bách, trong nhà chi tiêu chủ yếu là dành cho lương thực, ngày hôm qua từ thị trấn trở về, nàng đã dự định muốn khuyên Tiết Tùng, chẳng qua nàng vừa mới đến đây, mạo muội mở miệng không tốt.

Tiết Tùng nhìn ánh mắt nàng, nhất thời có chút tìm tòi nghiên cứu.

Ngày đó nàng từ trên trời rơi xuống, nếu không phải nàng có mạch đập, nếu không phải trong nhà nghèo không thể lấy được vợ, hắn thật không dám mang nàng về nhà. Đến khi nàng tỉnh lại, hắn phát hiện tính tình của nàng dịu dàng, là cô nương tốt, thì không tra xét lai lịch của nàng nữa. Lúc đó, trên người nàng mặc váy tơ lụa bóng loáng, làn da cũng dưỡng mịn màng, hắn tự động nghĩ nàng là tiểu thư nhà giàu nào, không nghĩ đến nàng chẳng những giỏi quản lý trong nhà, thế nhưng còn biết được việc nhà nông!

Hắn đột nhiên rất muốn biết thân thế của nàng...

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chương sau sẽ có nhân vật trọng yếu xuất hiện, mọi người đoán là ai? Trong chính văn cũng có nhắc tới, ai đoán được sẽ cho người đó ăn thịt! ( mỗi người chỉ có thể đoán một lần nha~)

Bởi vì chỉ là chi tiết nhỏ, lão đại lão nhị lão tam, hai người cứ chọn đại đi, đừng tham quá, chỉ được chọn một thôi! Ai đoán đúng sẽ do ngườ đó quyết định, tới trước làm chủ!

Thịt nướng tinh luyện của Giai nhân ( càng để lâu vị càng đậm) đang chờ đón các ngươi, đừng làm cho ta thất vọng nha, hắc hắc, đoán không đúng, chỉ có thể đợi may mắn lần sau thôi...

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 13: Mắng Chửi Người

“Đại ca, huynh có biết nhà ai muốn bán đất sao? Đại ca?”

Bởi vì hiện tại đúng là mùa thu hoạch lúa mì, hiếm có người muốn bán, Diệp Nha hỏi một câu, không nghĩ đến lâu như vậy chưa nghe được câu trả lời, ngẩng đầu thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Tiết Tùng đang nhìn nàng.

Dung mạo của Tiết Tùng và Tiết Thụ có ba phần tương tự, đều là da màu đồng cổ, khuôn mặt đường nét kiên nghị, mắt phượng hẹp dài. Nhưng khác với Tiết Thụ trong sáng tinh thuần, mắt hắn thâm thúy mà nội liễm, như một đầm nước yên tĩnh, làm cho người ta không thể nhìn thấu, hơn nữa hắn trầm mặc không thích cười, Diệp Nha ít khi dám nhìn thẳng hắn. Nay mạo muội gặp phải ánh mắt hắn như vậy, trong lòng nàng giật mình, bản năng quay đầu nhìn về phía hàng rào nuôi gà con, lập tức lại có chút buồn cười, đại ca cũng không phải quái vật, nàng sợ cái gì chứ.

Mặt trời vừa ló dạng, tia sáng ấm áp chiếu khắp nơi, vì mặc váy dài thuần sắc, váy nàng lung linh tản ra một tầng ánh sáng. Gương mắt trắng noãn của nàng hơi hơi phiếm hồng, lông mày thanh tú hơi nhíu lại sau đó lại giãn ra, khóe môi mang theo ý cười nhạt, như nghĩ đến chuyện gì thú vị, một người ở đằng kia vụng trộm cười.

Tiết Tùng chưa từng gặp qua tư thái tiểu nữ nhi tươi mát rực rỡ như vậy, không khỏi nhìn xem ngây người.

”Nương tử, ta đút gà ăn xong rồi, chúng ta ra bờ sông bắt cá đi.” Tiết Thụ vung ra chút thức ăn cuối cùng, đứng lên, vừa lúc chắn giữa hai người.

Diệp Nha “Ừ” một tiếng, nghi hoặc nhìn về phía Tiết Tùng.

Tiết Tùng đã khôi phục bình tĩnh, nhớ tới câu hỏi của Diệp Nha, nói:“Nhà chúng ta cũng không còn nhiều tiền lắm, mua ruộng tốt chỉ có thể mua một mẫu, sau đó chi tiêu đều phải dè chừng. Không bằng mua ba mẫu đất hoang, đến lúc đó ta với nhị đệ sẽ chịu khó một chút, thu hoạch cũng không đến mức quá kém, muội cảm thấy thế nào?”

Tiền trong nhà đều ở trong tay Diệp Nha, buổi sáng nàng cho Tiết Bách hai thỏi bạc phòng khi cần dùng đến, số còn lại chưa đến sáu lượng. Nàng thực tán thành chủ ý của Tiết Tùng, xung quanh làng Hồ Lô có rất nhiều đất hoang không ai muốn, một lượng bạc có thể mua một mẫu lận.

”Rất tốt đó đại ca, vậy huynh tính khi nào thì đi đàm phán với thôn trưởng? Nếu không muội đưa tiền trước cho huynh đi?”

Tiết Tùng gật đầu, “Cũng tốt, để chốc lát huynh đi xem.” Sớm một chút quyết định, sớm một chút khai hoang.

Cứ như vậy, Tiết Tùng chậm rãi đi đến nhà thôn trưởng, Diệp Nha ôm thùng gỗ ra bờ sông giặt quần áo với Tiết Thụ.

Sông rộng đến ba trượng, thượng nguồn hơi sâu, nghe Tiết Thụ nói có thể hụt tay hắn, nhưng ở hạ nguồn lại có chỗ sâu chưa tới đầu gối hắn. Diệp Nha dặn dò hắn bắt cá cẩn thận, tự mình ngồi xổm xuống chỗ nước cạn giặt quần áo, nhìn hắn mang theo gậy nhọn bắt cá chạy về phía trên.

Chờ nàng giặt xong áo ngoài của Tiết Bách, bên kia đã không thấy bóng người.

Tuy nói hắn bơi quen nước, nhưng nàng cũng có chút lo lắng, thường thường quay đầu hướng bên kia nhìn dáo dác.

”Ồ, tiểu muội chính là nương tử của Tiết Thụ phải không? Cũng rất chịu khó đó, sớm như vậy đã ra đây làm việc.”

Đang ra sức giặt quần áo, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, nhìn lại, chỉ thấy một thiếu phụ mặc váy sam đỏ thẫm đi về phía nàng, trên đầu người nọ cắm trâm hoa tinh xảo, mặt mày trang điểm đậm nhạt thích hợp, bước chân thướt tha lay động, như bước ra từ trong bức họa.

Hẳn là con dâu nhà ai trong làng đi?

Diệp Nha hơi chần chờ, đứng lên cười cười với nàng: “Cô là?”

Liễu Ngọc Nương đặt thay gỗ xuống cạnh Diệp Nha, nhiệt tình giữ chặt tay Diệp Nha, quan sát tỉ mỉ nàng một lúc, vô cùng thân thiết nói: “Cái gì mà cô chứ, ta họ Liễu, tên Ngọc Nương, lớn hơn muội cũng chừng sáu bảy tuổi, nếu muội không chê, cứ gọi ta một tiếng tỷ tỷ là được.” Nói xong cúi đầu xem tay Diệp Nha, trong lòng bàn tay, mu bàn tay đều nhìn mấy lần.

Diệp Nha thực không quen thái độ nhiệt tình vồ vã như vậy, gọi một tiếng “Liễu tỷ tỷ”, rồi dùng sức rút tay ra, làm bộ như muốn giặt quần áo. Nàng bề ngoài tuy rằng ngốc, nhưng đầu cũng không ngốc, tại địa phương nhỏ bé hẻo lánh như làng Hồ Lô này, một hoàng hoa khuê nữ trong sạch làm sao có thể ăn mặc rêu rao như vậy? Ngày ấy nàng mặc xiêm y nha hoàn Tôn phủ xuất môn, đã bị rất nhiều người chỉ trỏ một phen, cho nên ở trong cửa hàng cố ý chọn quần áo vải thô, cũng hạ quyết tâm không bao giờ mặc quần áo đầu nữa. Mà cử chỉ người này cũng có chút ngả ngớn.

Kháng cự của nàng rất rõ ràng, tươi cười trên mặt Liễu Ngọc Nương cứng đờ.

Gặp Diệp Nha vùi đầu giặt quần áo, nàng cười khẽ một tiếng, cũng bắt đầu giặt quần áo, trên miệng lại nói: “Tiểu muội, tỷ tỷ nên gọi muội là gì đây?”

Dù ý thức trong đầu Diệp Nha không thích người này, nhưng đối phương thân thiện bắt chuyện với nàng như thế, nàng cũng không thể không để ý tới, liền trả lời tên của mình. Trong lòng lại ngóng trông Tiết Thụ trở về sớm một chút, nàng mới có cớ rời đi.

”Thì ra là Diệp tiểu muội, đừng nói, ngươi cùng ngốc lão nhị quả thực rất xứng, một người Thụ một người Diệp, cũng không phải là trời sinh một đôi! Đúng rồi, muội là người nơi nào vậy? Nhìn làn da của muội trắng nõn mịn màng như vậy, hẳn không phải là người trong núi đi?” Liễu Ngọc Nương nhìn chằm chằm làn da của bản thân, tuy rằng cũng trắng nõn nhưng không mịm màng bằng Diệp Nha, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, nói xong lời cuối cùng, giọng nói nhẹ nhàng, làm cho người ta đoán không ra nàng ta rốt cuộc có ý tứ gì.

Diệp Nha nghe giọng điệu kỳ lạ của nàng ta, lại càng không muốn để ý đến nàng ta, chỉ nói mình ở phía sau núi.

Liễu Ngọc Nương bỗng nở nụ cười, tiếng cười như chim hoàng oanh, theo ào ào tiếng nước phiêu tán ra ngoài. Nàng nghiêng đầu xem xét Diệp Nha, trong ánh mắt xinh đẹp tràn ngập châm chọc: “Muội nói như vậy là để lừa ai vậy, chỉ cần nhìn bộ dạng yếu đuối của muội, đôi tay hiển nhiên chưa từng làm việc nặng, còn có tơ lụa xiêm y ngày đó, nếu sống ở trong núi, cũng nhất định là được cha mẹ nuông chiều từ bé, ký thác kỳ vọng cao, sao có thể bán muội cho Tiết gia? Hừ, nhìn muội cũng giống ta năm đó thôi, là bị bọn họ mua từ kỹ viện về chứ gì? Nói xem, muội ở lầu xanh nào, tuổi còn nhỏ như vậy đã bị ma ma ghét bỏ? Chẳng lẽ có bệnh không tiện nói ra?” Tư sắc như vậy, lại thêm tuổi tác là lợi thế, nếu không phải thân thể không tốt sao có thể bị bán tống bán tháo, Tiết gia huynh đệ làm sao có thể mua thứ tốt như vậy?

”Ngươi đừng nói bậy!” Diệp Nha bưng thau gỗ lên muốn đi, làm sao có thể có người ác độc như vậy, vô duyên vô cớ nói bừa!

Liễu Ngọc Nương mang theo váy nhảy dựng lên, thân thủ chặn trước người Diệp Nha, cười nhạo xem nàng: “Nơi này không có người khác, ta đã nói với muội lai lịch của ta, mọi người là cùng một mặt hàng, muội còn giả bộ đàng hoàng cái gì! Hừ, tỷ tỷ ta mười bảy tuổi đã đến chỗ này, không biết bị người trong thôn thầm rủa bao nhiêu lần, ngay cả tỷ muội chơi thân đều không có, mấy năm trước đồ đoản mệnh kia cũng ra đi, hại ta thành quả phụ, bị người trong thôn mắng chửi cả ngày. Nay vất vả lắm mới có muội tới, muội trăm ngàn lần đừng xa lạ với ta, muội cứ chờ đấy, sau này ăn khổ, đến lúc đó nếu muội cảm thấy không chỗ nói ra ủy khuất của mình, trăm ngàn nhớ kỹ tới tìm ta, ta hiện tại đang sống một mình, nói gì cũng đều thuận tiện!”

Nàng cả ngày trong làng hồ lô, nói khổ cũng không đúng, nói không khổ cũng không phải. Hai năm đầu nàng còn có thể buồn bực người bên ngoài nói bậy nói bạ nàng, nhưng hiện tại nàng cũng suy nghĩ thông suốt rồi, nàng theo thường lệ thông đồng nam nhân, bà mẹ chồng lôi thôi có bản lĩnh thì dùng nước miếng dìm chết nàng đi, không có bản lĩnh nên chỉ biết lâu lâu mắng nàng hai câu. Với nàng mà nói không đau không ngứa. Nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhân, cũng muốn có bạn bè thân thiết tán gẫu với nhau. Ngày ấy nhìn thấy huynh đệ Tiết Thụ cõng Diệp Nha trở về, nàng đã lưu ý đến, nay nàng nhận định Diệp Nha cũng từ kỹ viện đi ra, liền muốn mượn sức nàng, đứng cùng một chiến tuyến với nàng.

”Ta không có gì để nói với ngươi! Ngươi tránh ra!”

Diệp Nha nghe nàng ta nói với vẻ mặt vui vẻ như vậy, thực hận không thể bịt lỗ tai mình, miễn cho nghe mấy câu ô uế này. Muốn chạy, lại bị nàng ta chặn kín đường.

”Ta đã nói đến nước này rồi, tại sao muội còn phòng bị ta như vậy, ta...”

Liễu Ngọc Nương nũng nịu cười nói, lời còn chưa dứt, từ dưới sông chợt có người xông ra, ngay sau đó một cột nước từ trên trời giáng xuống, tất cả đều hắt lên người nàng, chẳng những tóc với mặt ẩm ướt, vạt áo cũng ướt mẹp xuyên thấu, hồng y mỏng manh dính sát vào ngực, lộ ra hai bầu ngực rất tròn. Nàng sửng sốt, lau quệt nước trên mặt, muốn mở to mắt, chợt nghe có người rống to trước mặt nàng: “Ngươi không được bắt nạt nương tử của ta!”

Giọng nói này nàng nhận ra, đúng là Tiết gia ngốc lão nhị ai ai cũng biết!

Nàng mở miệng liền muốn mắng chửi người, mà khi nàng vừa nhìn nam nhân trước mắt, không khỏi sững sờ.

Tiết Thụ mặt bình tĩnh chắn giữa nàng cùng Diệp Nha, toàn thân chỉ mặc quần đùi, lộ lồng ngực màu đồng cổ. Bởi vì lửa giận, trong mắt hắn không có bình thường ngu đần, chỉ nhíu mày trừng mắt nàng, ngược lại có loại khí chất mạnh mẽ của nam nhân, phá lệ hấp dẫn người. Bọt nước theo gương mặt tuấn lãng chảy xuống, chậm rãi tụ đến cằm, lại một đường rơi xuống phía dưới, chảy qua bộ ngực cường tráng rắn chắc, cái bụng bằng phẳng, sau đó, bị quần đùi ướt đẫm của hắn ngăn trở.

Liễu Ngọc Nương trong lòng giật mình, kìm lòng không đậu nhìn xuống phía dưới, quần đùi ẩm ướt dán sát trên người hắn, hiện ra thứ to lớn của nam nhân...

Không nghĩ tới tên ngốc này cũng rất có bản sự đó chứ!

Phát hiện ngoài ý muốn xua tan xấu hổ của nàng, Liễu Ngọc Nương chậm rãi giơ mấy đầu ngón tay, vỗ nhẹ ngực mình, ngón tay ngọc cố ý di động xung quanh nơi đẫy đà làm rất nhiều nam nhân thèm nhỏ dãi, quyến rũ nhìn Tiết Thụ, giọng nói mềm mại: “Tiết Thụ, sao ngươi lại hắt nước ta? Ngươi nhìn xem xiêm y của ta đều ẩm ướt rồi...”

Tiết Thụ thở phì phì trừng mắt nàng: “Ai bảo ngươi bắt nạt nương tử của ta!”

Bắt cá xong, hắn bơi dọc theo bờ sông lại đây, vốn định dọa nương tử, lại nhìn thấy Liễu quả phụ trong thôn không chịu đi, chắn trước mặt nương tử lải nhải. Tam đệ nói với hắn, Liễu quả phụ không phải người tốt, muốn hắn thấy nàng thì phải tránh xa chút. Hiện tại lời nàng nói chọc nương tử mất hứng, còn chắn đường không cho nương tử đi, đây còn không phải là đang bắt nạt nương tử sao?

”A Thụ, chúng ta đi, không cần để ý nàng!” Diệp Nha nhìn thấy ánh mắt, động tác của Liễu Ngọc Nương, biết là thủ đoạn câu dẫn nam nhân của nàng, liền lôi kéo Tiết Thụ rời khỏi.

”Xiêm y và gậy bắt cá của ta còn nằm ở bên kia, chúng ta đi cầm lại đã.” Tiết Thụ trở tay cầm ngược lại tay Diệp Nha, nắm tay nàng bỏ đi.

Liễu Ngọc Nương hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới ngốc Tiết Thụ thế nhưng không để mình bị mình mê hoặc. Nàng đối với bản thân mình vẫn rất có tự tin, chẳng lẽ là do hắn còn chưa hưởng qua tư vị nữ nhân, không biết nơi này ngon ngọt?

Nàng nhìn nhìn bốn phía, thấy không có người bên ngoài, liền cười duyên đi đến phía sau hai người, “Tiết Thụ, ngươi hắt nước vào xiêm y của ta, nên bồi thường ta thế nào đây? Nương tử của ngươi còn chưa động phòng với ngươi chứ gì, muốn tỷ tỷ dạy cho ngươi hay không?” Nàng xuất thân từ kỹ viện, công phu câu dẫn nam nhân, lời nói thô tục quả thực là nói thuận miệng. Đương nhiên, nếu là bình thường, nàng cũng không dám quang minh chính đại làm chuyện xấu trước mặt mấy nương tử người ta như thế, nhưng nàng nhận định Diệp Nha là cùng loại với nàng, mới muốn nói kích nàng.

Diệp Nha không nghĩ tới da mặt nàng ta dày như vậy, tức giận đến tay đều run run, thoáng nhìn qua đôi chân trần và bộ ngực thấm nước của Tiết Thụ, nghĩ đến Liễu Ngọc Nương không kiêng nể gì ở phía sau đánh giá hắn, nàng không áp chết được lửa giận trong lòng, đột nhiên dừng lại, xoay người che trước người Tiết Thụ, mắng thẳng Liễu Ngọc Nương: “Ngươi còn biết xấu hổ hay không?” Nàng lớn như vậy, đây là lần đầu tiên mắng chửi người, mắng xong mặt đều đỏ.

Liễu Ngọc Nương kinh ngạc nhìn nàng, nghi nói: “Diệp tiểu muội tử, muội dễ dàng thẹn thùng như vậy, chẳng lẽ còn là xử nữ sao?”

”Ngươi...”

”Ngươi có đi hay không? Ngươi nếu còn đi theo chúng ta, ta sẽ... Ta sẽ kêu Đại Hoàng cắn ngươi!” Tiết Thụ kéo Diệp Nha, vốn định sẽ nói rằng muốn đẩy Liễu Ngọc Nương xuống sông, nhưng bỗng nhiên ánh mắt sáng ngời, chỉ vào phía sau Liễu Ngọc Nương sửa miệng uy hiếp. Đại ca từng nói, không được đánh nữ nhân, vậy nếu để cho đại hoàng là được rồi chứ gì?

Đại Hoàng?

Liễu Ngọc Nương sắc mặt trắng bệch, run rẩy xoay người, quả nhiên trông thấy một con chó to lớn đứng trong bụi cỏ, dùng một đôi tròng mắt thâm nâu nhìn chằm chằm nàng!

Nghĩ đến người trong thôn kính sợ Đại Hoàng, nàng sợ tới mức rút lui từng bước, không ngờ con chó to lớn này bộng nhảy vụt ra, nháy mắt đã đứng trước người nàng, bộ lông mềm mại dưới ánh nắng buổi sáng lòe lòe tỏa sáng, nhưng bộ lông có sáng đến đâu, cũng không bằng hai hàm răng trắng của nó cực kỳ chói mắt lúc nhe răng với nàng, đặc biệt mấy cái răng nanh rất sắc bén...

Tiết Thụ sẽ không thật sự muốn kêu Đại Hoàng cắn nàng chứ?

Liễu Ngọc Nương hai chân như nhũn ra, muốn ngã xuống đất, nhưng nàng không dám động đậy, sợ con súc sinh đó thật sự nhào vào nàng!

*--Tác giả nói ra suy nghĩ của mình--*: Thế nào, mọi người đoán được chưa, nhân vật trọng yếu đó chính là Đại Hoàng.

Cái gì, mọi người không thấy Đại Hoàng trọng yếu sao? Làm sao có thể như thế, không có Đại Hoàng, ngốc lão nhị làm sao biết ăn thịt như thế nào??? ( hắc hắc, tiểu thịt nướng vẫn là cất vào tủ lạnh để dành thôi ~~~)

Hố hố, ai chơi thua, thì không được sử dụng bạo lực nha...

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 14: Tình Yêu

Đại hoàng là một con chó săn có thân hình cực lớn, nhưng thoạt nhìn bộ lông thâm nâu của nó giống như một con sói.

Bình thường chó đều nhận thức chủ, cho dù chạy ra ngoài, cuối cùng vẫn sẽ chạy về nhà. Nhưng con chó săn này lại vô chủ, ít ra chủ nhân nó không phải ở làng Hồ Lô. Đầu năm kia, con chó săn này tháng nào cũng đều chạy đến làng Hồ Lô hai lần, hoặc là chạy đến trong sân nhà ai đó đùa giỡn chó cái, hoặc là nằm phơi nắng trên cát, rất thích ý.

Lâu dài, người trong thôn không còn e ngại ngoại hình hung mãnh của nó nửa, cũng có người có chủ ý muốn nuôi nó, lúc nó chạy đến thì quăng thịt cho nó ăn. Nhưng con chó này lại không biết đạo lý, cho thịt liền ăn, ăn xong bỏ chạy, quả thực chính là một con bạch nhãn lang không quen được nuôi dưỡng! Sau đó không còn ai muốn nuôi nó, những kẻ vô lại tham ăn muốn bắt nó làm thịt, bọn đó cũng liều lắm, đừng nhìn bình thường nó ngoan ngoãn, lúc bộc phát sẽ trở nên hung mãnh lạ thường, một cái nhào tới đã cắn nát chân người đó, bởi vì cứu không kịp mà đi đời nhà ma. Thôn nhân sợ nó tiếp tục đả thương người, liên hợp lại muốn bắt nó, nó liền lắc lắc đuôi chạy vào núi, đã lâu cũng chưa xuất hiện.

Lần nó xuất hiện, đó là do Tiết Thụ ôm về, thì ra nó đấu nhau một hồi với mãnh thú, bị cắn máu chảy đầm đìa, ngã xuống đất không thể nhúc nhích, vừa may bị Tiết Thụ bắt gặp... Khi đó cách lần trước nó đả thương người hơn nửa năm, thôn nhân đã bớt tức giận, hơn nữa Tiết Thụ lại liều mình che chở nó, một bộ ai muốn đánh chết chó, trước hết đánh chết hắn, thôn nhân đành tha nó một mạng, cũng không dám trêu chọc nó nữa.

Chó săn ở Tiết gia đã chừng mười ngày, với Tiết Tùng, Tiết Bách đều có vẻ xa lạ, lại cực kỳ thân thiết với Tiết Thụ, cho dù Tiết Thụ đặt cho nó một cái tên quê mùa không phù hợp với diện mạo cũng như uy danh của nó, nó cũng không tức giận, chỉ cần Tiết Thụ gọi một tiếng “Đại hoàng”, nó sẽ ngoan ngoãn chạy về bên cạnh Tiết Thụ, mặc kệ có ai cho nó ăn thịt, hay đang lúc cùng chó cái xxx, tóm lại Tiết Thụ kêu nó làm gì nó đều làm. Thôn nhân thấy, đều nói đại hoàng có linh tính, coi Tiết Thụ là chủ nhân của nó.

Đáng tiếc Đại Hoàng cũng không nghĩ như vậy, nó vẫn còn chạy vào trong núi, vừa đi chính là hơn nửa tháng, chơi đủ lại chạy về làng Hồ Lô, chạy thẳng đến Tiết gia.

Liễu Ngọc Nương đương nhiên biết quan hệ của Tiết Thụ với Đại Hoàng, cho nên khi đại hoàng nhe răng, nàng đã run run xin tha với Tiết Thụ:“Tiết Thụ, vừa rồi ta chỉ là muốn nói giỡn với nương tử của ngươi thôi, các ngươi tuyệt đối đừng để trong lòng. A, nhà của ta còn có việc, sẽ không quấy rầy vợ chồng son các ngươi nữa, ta đi, ta đi, ngươi kêu Đại Hoàng đứng sang một bên được không?”

Tiết Thụ không nói chuyện, nhìn xem Đại Hoàng, lại nhìn nhìn nữ nhân vô cùng chật vật này, giống như cân nhắc rốt cuộc có nên để nàng đi hay không.

Liễu Ngọc Nương lại nhìn về phía Diệp Nha: “Diệp tiểu muội, là ta không đúng, không nên nói hươu nói vượn, muội yên tâm đi, sau này ta sẽ không bao giờ nói bừa nữa, cầu muội hãy nói với Tiết Thụ buông tha ta đi! Muội không biết, con súc sinh... Đại Hoàng này trước kia từng cắn chết người, nó lại đặc biệt nghe lời Tiết Thụ, chẳng lẽ muội nhẫn tâm trơ mắt nhìn ta bị chó cắn chết sao? Ta có sai, cũng không đáng tội chết đi? Van cầu muội khuyên nhủ Tiết Thụ dùm ta đi!” Nàng thật sự sợ hãi a, nói xong nước mắt cũng chảy ra.

Từ lúc Đại Hoàng chạy tới, Diệp Nha đã rất lo lắng bắt lấy cánh tay Tiết Thụ, trốn ở đằng sau hắn, sợ bị chó cắn.

Nàng không sợ chó, nhưng đây là lần đầu nàng gặp loại chó săn hung mãnh như vậy, thậm chí cũng không dám nhìn ánh mắt nó, cho nên nàng hoàn toàn có thể hiểu sợ hãi trong lòng Liễu Ngọc Nương, dùng sức nhéo nhéo Tiết Thụ, “A Thụ, chàng cho nàng ta đi đi.” Cho dù chán ghét cũng không thể vì vài câu vô nghĩa mà kêu chó cắn người được.

Tiết Thụ thấy nương tử nép vào mình, trong lòng rất vui vẻ, cứ như vậy mà hết tức giận, hừ nói với Liễu Ngọc Nương: “Vậy ngươi đi mau, sau này nếu lại bắt nạt nương tử của ta, ta sẽ kêu Đại Hoàng cắn ngươi!” Lại cúi đầu gọi Đại Hoàng, nắm tay Diệp Nha chạy về hướng bờ sông.

Đại Hoàng thu hồi thế công, nhìn chằm chằm Liễu Ngọc Nương lui về hai bước, sau đó chạy như điên đuổi theo hai người Tiết Thụ.

Đợi hai người một chó đi xa, Liễu Ngọc Nương rốt cục chống đỡ không được, ngã ngồi dưới đất, cả người sớm đã ướt đẫm. Cái gì kêu sống sót sau tai nạn, nàng xem như đã được chân chính trải qua!

Nhưng may mắn trong lòng rất nhanh bị phẫn nộ thay thế, cùng là trong kỹ viện đi ra, nàng ta giả vờ cái gì? Hừ, nghĩ đến có nam nhân ngốc che chở là được sao? Hừ, nàng sẽ khiến cho nàng ta cũng nếm thử cảm giác của bản thân năm đó bị mọi người xem thường hèn mọn...

Bên kia, Diệp Nha còn kém không nhảy lên trên người Tiết Thụ, nàng nhanh ôm chặt cánh tay hắn, nhỏ giọng năn nỉ: “A Thụ, nó không phải nghe lời chàng nói sao? Chàng mau kêu nó đi đi!” Sau khi Đại Hoàng đuổi theo, vẫn luôn đi theo bên chân nàng, cái mũi ghé vào đùi nàng ngửi tới ngửi lui, nàng thực sự sợ nó đột nhiên cắn một ngụm.

Tiết Thụ làm sao nghe được nàng đang nói gì, toàn bộ lực chú ý đều tập trung tại cánh tay mềm mại đang cọ xát cánh tay hắn, thấy Diệp Nha cúi đầu nhìn xuống dưới chân, hắn vụng trộm liếc mắt nhìn ngực nàng một cái, nơi đó đã bị hắn dính nước thấm ướt, mặc dù không bị ướt nhiều như Liễu quả phụ, nhưng cũng mơ hồ hiện ra hình dạng. Nghĩ đến ngày đó nhìn thấy hai luồng mềm mại đẫy đà, hơi thở của hắn trở nên nặng nề, cố ý lấy cánh tay cọ nàng, ngoài miệng lại nói: “Nương tử không cần sợ, Đại Hoàng không cắn người.” Hắn thích được nương tử dựa vào, tất nhiên sẽ không bảo Đại Hoàng đi.

Hắn mơ mộng hão huyền, nhưng bởi vì là lần đầu tiên sỗ sàng như vậy, không nắm giữ tốt độ mạnh yếu, rất nhanh đã bị Diệp Nha phát hiện động tác nhỏ của hắn.

Trên gương mặt Diệp Nha lúc hồng lúc trắng, vừa thẹn vừa giận, bất chấp bị chó cắn, đẩy mạnh hắn ra, “Ngay cả chàng cũng khi dễ ta...” Nói một nửa liền không nói nữa, nhớ đến lời Liễu Ngọc Nương vừa nói, cảm thấy rất uất ức, nước mắt tràn mi.

Làm chuyện xấu bị phát hiện, Tiết Thụ ngượng ngùng gãi đầu, không dám mở mắt nhìn nàng, thấy nàng khóc, lập tức đuổi Đại Hoàng sang một bên, bước qua muốn kéo tay Diệp Nha: “Ta cũng không dám nữa, nương tử nàng đừng khóc...”

Diệp Nha tránh hắn, quay đầu nhìn về phía đông dòng sông, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Hắn đều đã nói vài lần không dám, nàng tin hắn, kết quả thế nào, còn không phải một lần lại một lần nhân cơ hội làm mấy chuyện xấu? Nàng xem như nhìn thấu, nam nhân đều là sắc lang bại hoại, cả ngày đều nghĩ chuyện đó, không liên quan đến hắn có ngốc hay không!

Nàng ở bên kia ủy khuất khổ sở, Tiết Thụ lo lắng, muốn chạm vào lại không dám, muốn nói lại không biết nên nói gì, đành phải đứng đối diện nàng, Diệp Nha nhìn hướng đông hắn liền đứng phía Đông, nàng quay sang hướng bắc hắn liền đuổi tới phương bắc, đáng thương nhìn nàng.

Thật sự là vô lại! Diệp Nha cắn răng trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt dừng trước ngực trần của hắn, vội vàng cúi đầu, lại bỗng nhớ tới sự quyến rũ vừa rồi của Liễu Ngọc Nương, không khỏi có chút nghi ngờ, nếu hắn ham thích chuyện nam nữ như vậy, vừa rồi sao không hề có chút động tâm nào?

Hắn không động tâm, nàng rất cao hứng, dù sao cũng không có nữ nhân nào cam lòng để nam nhân của mình bị câu dẫn, nhưng nàng tức hắn vào lúc nàng sợ muốn chết lại chỉ lo chiếm tiện nghi nàng, nổi giận nói: “Chàng đã thích... sờ như vậy, chàng đi mà sờ nàng ta, nàng ta còn ước gì bị chàng sờ đó!” Tuy là đang tức giận, nhưng phải nói trắng ra như vậy, nàng cũng đỏ mặt.

Tiết Thụ ngây ngốc nhìn nàng: “Sờ ai?”

”Liễu quả phụ vừa rồi đó, nàng ta đẹp như vậy, chàng tìm nàng là được rồi!” Diệp Nha lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn, muốn nhìn phản ứng của hắn một chút.

Tiết Thụ bĩu môi, không chút suy nghĩ trả lời: “Nàng ta cũng không phải nương tử của ta, tại sao t phải sờ nàng ta!”

”Chàng không phải thích động thủ động cước sao? Chàng tìm nàng ta, nàng ta sẽ bằng lòng cho chàng sờ!” Diệp Nha cả giận, nói chuyện với hắn thật là lao lực.

Tiết Thụ sửng sốt, ánh mắt đều có chủ trương nhìn vào vạt áo trước của nàng, nhức đầu, nhỏ giọng nói thầm: “Ta không thèm sờ nàng ta, ta chỉ thích nàng thôi!”

Diệp Nha nghe thấy, làm cho nàng kỳ quái là, trừ bỏ xấu hổ, trong lòng nàng thế nhưng có chút vui sướng. Nói thật, Liễu Ngọc Nương khuôn mặt xinh đẹp, nàng thật sợ ngày sau Tiết Thụ bị nàng ta câu đi, hiện tại Tiết Thụ đã thẳng nói nói không có hứng thú với nữ nhân kia, nàng cũng an tâm phần nào, nhưng vẫn có chút nghi hoặc: “Tại sao chàng không muốn sờ nàng ta?”

”Tam đệ từng nói, nam nhân tốt cũng chỉ sờ nương tử nhà mình!” Tiết Thụ ưỡn ngực, cực kỳ nghiêm túc nhìn Diệp Nha: “Nương tử, ta là nam nhân tốt, ta chỉ sờ nàng!”

Nghe lý do đơn giản của hắn, lại nhìn bộ dáng trịnh trọng khác thường của hắn, Diệp Nha nhịn không được nở nụ cười, buồn cười, một cái ý niệm trong đầu bỗng dâng lên. Hắn trong mắt nhìn không thấy nữ nhân khác, là vì hắn nhớ kỹ lời nói của Tiết Bách, chỉ có thể chạm vào nương tử của hắn. Như vậy hắn tốt với nàng, là vì thích nàng, hay chỉ đơn thuần là vì nàng là nương tử của hắn? Đổi cách nói khác, có phải chỉ cần hắn lấy ai làm vợ, hắn đều sẽ tốt với người đó?

”A Thụ, tại sao chàng lại tốt với ta như vậy?” Nàng nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi. Khó được có người tốt với nàng, nàng hy vọng đối phương là thích con người nàng, mà không phải là thân phận nương tử của nàng, chẳng sợ, bản thân nàng còn chưa có trả giá cái gì.

”Bởi vì nàng là nương tử của ta!” Tiết Thụ cười đáp, mắt phượng cong cong, đơn thuần tựa như đứa nhỏ.

Ngực Diệp Nha đột nhiên có chút khó chịu, “Vậy nếu ta không phải nương tử của chàng, chàng còn có thể tốt với ta như vậy sao?”

Tiết Thụ trên mặt tươi cười nhất thời cứng đờ, nương tử chính là nương tử, làm sao có thể không phải?

”Nàng là nương tử của ta!” Như muốn chứng minh cái gì, hắn la lớn, giọng nói to lớn làm Đại Hoàng nằm bên cạnh cả kinh ngẩng đầu lên, nhìn trái nhìn phải, nghi hoặc nhìn bọn họ, không rõ mới vừa rồi hai người còn nhỏ giọng nói chuyện với nhau, sao bây giờ lại đột nhiên ầm ỹ vậy.

Diệp Nha rũ mắt xuống, Tiết Thụ căn bản không có trả lời vấn đề của nàng...

Có lẽ là hắn không hiểu khác biệt trong đó?

Ngẩng đầu, khẩn trương nhìn chằm chằm nam nhân của mình, nàng áp chế chua sót không hiểu trong lòng, cười cười với hắn: “Đúng vậy, ta là nương tử của chàng. Được rồi, mau mặc quần áo vào đi, chúng ta về nhà!”

Nàng thật sự là hy vọng xa vời, sao có thể trông cậy vào một tên cái ngốc biết nói chuyện yêu đương chứ?

Mặc kệ Tiết Thụ hiểu hay không, hắn bằng lòng đối đãi tốt với nàng, cũng đã rất khó được. Con người sống trên đời này, nên thấy đủ, nếu không cũng chỉ có thể đổi lấy thêm phiền não.

Nhưng là, vì sao trong lòng vẫn có chút mất mát?

Có phải bọn họ tốt với nàng, đều là vì thân phận con dâu của nàng hay không?

*--Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:--* ai, tiểu nữ nhân cảm thấy mất mát a...

Tình yêu không có khả năng một lần là có thể tiếp nhận, ta muốn viết chính là tình cảm từ từ thấu hiểu lẫn nhau, tiến độ có thể hơi chuyện, hy vọng mọi người vẫn đồng hành cùng ta.

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 15: Răn Dạy

Lúc hai người trở về nhà, Tiết Tùng chưa về.

Diệp Nha kêu Tiết Thụ đi cất đồ, nàng vào sân phơi quần áo, xoay người ngẩng đầu, Đại Hoàng thong thả lắc lư tiến vào, đi một vòng quanh nàng, cuối cùng nằm một bên, đầu tựa trên mặt đất, đôi mất nâu nhìn chằm chằm nàng, vẫn không nhúc nhích, chỉ khi nàng giũ quần áo, nó mới có thể chớp chớp mấy cái, hai lỗ tai dựng thẳng đứng.

Diệp Nha còn có chút sợ nó, mang theo tâm lý lo lắng, lâu lâu lại nhìn nó một cái, phơi đồ xong nàng quay về phòng, thấy nó không đứng lên theo, nhẹ nhàng thở ra.

”Nương tử, ta làm cá cho nàng nha?” Tiết Thụ mang theo hai con cá lớn và một con cá nhỏ đứng dưới mái hiên, cười xem nàng.

”Chàng biết làm sao?” Diệp Nha có điểm hoài nghi, ngẩng đầu nhìn sắc trời, cũng nên chuẩn bị cơm trưa.

Tiết Thụ gật đầu liên tục, hắn rất thích ăn cá, nhưng thường thường vận khí không tốt, rất khó bắt được cá, hôm nay không biết sao lại thế này, một lần bắt được ba con!

”Vậy chàng làm đi, ta đi nấu cơm.”

Chờ nàng vét hết túi gạo, Tiết Thụ đã làm xong cả ba con cá.

Diệp Nha nhìn mấy con cá, suy nghĩ một chút, rồi quyết định lát nữa sẽ nấu hết cả ba con, sẽ để dành con cá nhỏ kia cho Tiết Bách.

”Chàng đi hái dưa chuột và đậu que đi, nhớ rửa sạch luôn.” Nàng cầm mấy con cá, đặt trên tấm thớt, vừa vung dao cắt mình cá, vừa nói với Tiết Thụ, ba món ăn, mỗi loại làm hai dĩa, chắc cũng đủ rồi.

Có thể giúp nương tử lúc bận rộn, Tiết Thụ rất vui vẻ, vô cùng cao hứng mà đi. Hái xong đậu thì lập tức chạy tới hỏi đủ không, Diệp Nha nói không đủ, hắn lại trở về hái, tới tới lui lui vài lần, cuối cùng cũng xong.

Khi Tiết Tùng trở về, chỉ thấy Diệp Nha xoay người bận việc trong phòng bếp, Tiết Thụ đứng ở cửa nhìn nàng, Đại Hoàng cũng đến, duỗi đầu lưỡi canh giữ dưới mái hiên, đầu hướng vào phòng bếp.

Mùi thơm mê người và âm thanh va chạm khi nấu ăn đồng thời truyền đến, hắn kìm lòng không đậu hít sâu một hơi, lo lắng trong lòng dần dần bị biến mất. Từ sau khi nương mất, trừ bỏ ở nhà nhị thúc ăn cơm vài lần, hắn đã mười mấy năm không nghe thấy hương thơm như thế này.

”Đệ muội, sớm như vậy đã làm cơm? Nhị thúc bọn họ phỏng chừng một lát nữa mới đến.” Hắn đi tới cửa, vỗ bả vai Tiết Thụ, nhìn nồi cá kho nói.

Diệp Nha đảo ba con cá một lần rồi đậy nắp nồi lại: “Muội biết, nhưng mà kho cá này hơi lâu, muội chuẩn bị món này trước, món khác chờ họ gần đến mới làm.” Nàng lau tay vào tạp dề, ngẩng đầu nhìn Tiết Tùng: “Huynh mua đất được chưa?”

Tiết Tùng lập tức chú ý tới, vành mắt của nàng có chút hồng, rõ ràng là đã khóc!

Hắn cố nén không quay đầu nhìn Tiết Thụ, sắc mặt bình tĩnh đi vào: “Ta mua được rồi, ngay tại bờ sông, ngày mai ta và Nhị đệ sẽ đến đó làm cỏ.” Chỉ đi giắt một chút, tại sao lại khóc, chẳng lẽ nhị đệ lại bắt nạt nàng?

Nghe hắn nói ngày mai sẽ khai hoang, Diệp Nha rất lo lắng: “Đại ca, thương thế của huynh còn chưa tốt lắm, việc đồng ánh giao cho muội với A Thụ đi. Ba mẫu đất, chỉ cần hai chúng ta là được rồi.” Nàng sáu tuổi bắt đầu làm việc, nhổ cỏ trồng trọt cũng rất quen tay, nếu không phải bị bán đến Tôn phủ, phỏng chừng cả đời sẽ sống cùng với hoa mầu.

”Không cần, vết thương của ta không sao, việc đồng áng không cần muội nhúng tay, muội giúp đỡ việc trong nhà là được.” Tiết Tùng lập tức trả lời, bọn họ không thể cho nàng cẩm y ngọc thực (cơm ngon áo đẹp), nhưng cũng không cần bắt nàng làm lụng vất vả việc đồng áng, nàng vừa thấy liền biết chưa từng làm qua việc nhà nông, dáng người mảnh khảnh trắng bóc, hắn không muốn nàng bị phơi nắng giống những phụ nữ nhà nông bình thường.

Không cho Diệp Nha có cơ hội phản bác, hắn đi đến cửa sau, kêu Tiết Thụ đi cùng: “Đệ muội, muội tiếp tục nấu ăn đi, ta có chút chuyện muốn nói với nhị đệ.” Nói xong liền đi ra ngoài.

Sắc mặt của hắn có chút lạnh lùng, tuy nói cũng không khác bình thường, nhưng Diệp Nha vẫn nhận thấy được hắn hình như có chút không vui, là do nàng nói sai cái gì sao? Nàng cúi đầu, nhìn Tiết Thụ chầm chậm bước qua bên người nàng, cuối cùng nhỏ giọng nói thầm đi sân sau, chỉ có Đại Hoàng còn nằm dưới dưới mái hiên cùng nàng. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy, kỳ thật nàng không hiểu ba huynh đệ Tiết gia, trong mắt bọn họ, nàng chỉ là người ngoài sao?

Trầm mặc một lát, nàng lấp tức phấn chấn lên, chuyện trọng yếu nhất hôm nay là chiêu đãi cả nhà nhị thúc, còn những chuyện khác, để sau hẵng nói, cùng lắm thì cái gì cũng nghe theo Tiết Tùng, không bao giờ tự chủ trương nữa. Hắn kêu nàng đi nấu cơm nàng liền nấu cơm, hắn không cho nàng làm ruộng nàng sẽ không đi...

Bên kia Tiết Tùng gọi Tiết Thụ vào dưới tàng cây, mặt lạnh giáo huấn: “Có phải đệ lại bắt nạt nàng hay không?”

”Đệ không có...” Tiết Thụ trong lòng có quỷ, không dám nhìn thẳng hắn, quay đầu nhìn chuồng gà bên hàng rào, đếm một con lại một con. Vừa đếm tới năm, chợt nghe đại ca hình như cố nén tức giận hỏi hắn: “Đệ không khi dễ nàng, tại sao nàng lại khóc? Đừng hòng nói dối ta, ta biết nàng đã khóc!”

Tiết Thụ bĩu môi, đại ca vẫn lợi hại như vậy, trước đây hắn trộm đồ ăn trong nhà nhị thúc, rõ ràng đã lau miệng sạch sẽ, nhưng sau cùng vẫn bị đại ca nhìn ra, mang hắn tới trước nhà nhị thúc, trước mặt nhị thẩm hung hăng đánh hắn một trận, đến nay hắn đều nhớ rõ ngày đó mông đau đến nở hoa.

Nghĩ đến hậu quả nói dối, hắn cảm thấy mông lại đau, vụng trộm nhìn đại ca, liền chống lại một khuôn mặt lạnh như băng. Hắn hoảng sợ, vội nhỏ giọng giải thích nói: “Không phải đệ, người đầu tiên bắt nạt nương tử là Liễu quả phụ kia, đệ bơi tới trước mặt nương tử, chợt nghe nàng ta nói liên miên cái gì đó, còn chặn đường không cho nương tử đi, đệ liền hắt nước nàng ta...”

Liễu quả phụ?

Tiết Tùng nhíu mày, cắt đứt lời nói vô nghĩa của hắn: “Vậy đệ nghe thấy nàng nói gì không?”

Tiết Thụ nhức đầu, cẩn thận hồi tưởng tỉ mỉ, nhớ rõ cái gì đều kể hết với Tiết Tùng, trước sau có chút không liền mạch, nhưng Tiết Tùng nghe hiểu được, Liễu quả phụ nói Diệp Nha đi ra từ kỹ viện!

Người đàn bà lắm miệng kia, nếu nàng ta là nam nhân, bây giờ hắn lập tức sẽ đi đập nát miệng của nàng!

Hắn rất nhanh nắm chặt nắm tay, thật lâu sau mới bình phục cơn tức giận trong lòng, nhìn xem ngốc nhị đệ vẫn như cũ không dám ngẩng đầu, nhớ tới lời nói của hắn vừa rồi, lại hỏi: “Vậy đệ tại sao lại khi dễ nàng? Chẳng lẽ đệ tin lời nói của Liễu quả phụ nên mắng nàng?” Chuyện như thế này không phải chưa từng có, lần đó Liễu quả phụ bị vợ của Lý Kim tát vào mặt, nàng không biết làm gì, liền cố ý xúi giục nhị đệ nói chút lời khó nghe, cũng may bị tam đệ phát hiện đúng lúc, mới không chọc tới vợ của Lý Kim.

”Đệ không có mắng nương tử!” Tiết Thụ bị oan uổng, lập tức ngẩng đầu quát, vô cùng tức giận.

Tiết Tùng hoảng sợ, “Đệ ồn ào cái gì! Đệ không mắng nàng, vậy đệ đã làm gì?” Lo lắng nhìn về phía cửa sau, sợ bị Diệp Nha nghe thấy.

Tiết Thụ lập tức ủ rũ xuống, “Nương tử sợ Đại Hoàng, kêu đệ đuổi nó đi, đệ không đuổi, còn lấy tay sờ ngực nàng, vì thế nàng đã khóc...” Nói cho cùng, quả thực nương tử vẫn là bị hắn chọc khóc.

Đại Hoàng dọa người, nàng sợ hãi, tay sờ ngực...

Tiết Tùng rất nhanh đã đoán được đại khái, dùng sức đá Tiết Thụ một cước: “Ta không phải đã nói chỉ cần nàng không muốn, thì không cho phép đệ chạm vào nàng sao? Có phải đệ đã ép buộc nên nên nàng mới không vui hay không?” Nàng vốn đã chịu ủy khuất vì lời nói của Liễu quả phụ, thế mà hắn còn làm ra những hành động lỗ mãng như vậy, nàng có thể buồn hay sao?

Tiết Thụ không trốn, chỉ là có chút ủy khuất: “Nơi đó của nương tử mềm mại, đệ rất thích sờ, không tin huynh cứ thử xem, sờ vào rồi, sau này nhất định sẽ muốn sờ nữa!” Hắn thích ăn cá, nhưng cũng không phải mỗi ngày đều muốn ăn, nhưng nương tử thì không giống vậy, chỉ hưởng qua một lần, hắn liền nhớ kỹ tư vị cực kỳ sung sướng đó, hơn nữa nương tử lại không giống cá, khó bắt như vậy, nàng lắc lư ngay trước mắt hắn, đại ca có biết hắn nhẫn nhịn vất vả lắm không?

Càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, Tiết Thụ chạy đến trước cái bóng Tiết Tùng, oán hận giẫm lên đầu cái bóng của hắn: “Huynh chỉ biết đánh ta! Hừ, chờ huyni cưới vợ, đệ mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào huynh, nếu huynh vụng trộm sờ nương tử của mình, ta cũng sẽ đánh huynh cho xem!” Nói xong, dường như sợ Tiết Tùng đánh hắn, chạy nhanh như chớp, tất nhiên cũng sẽ không nhìn thấy, đại ca hắn…đỏ mặt.

Diệp Nha đang cắt đậu, thấy Tiết Thụ vội vội vàng vàng chạy vào, vừa định hỏi hắn chạy cái gì, chợt nghe hắn quay ra sân trước la lớn “Nhị thúc“.

Nàng lập tức sợ run một cái, vội vàng bỏ công việc, cởi tạp dề, sửa sang lại quần áo, đi ra nghênh đón.

Tiết Sơn Lương và vợ của ông ấy, Lâm thị sóng vai đi ở phía trước, đều mặc quần áo vải thô, thoạt nhìn mới bốn mươi tuổi. Người trước thân hình cao lớn, màu da ngăm đen, lưng có chút khòm, nhìn thấy Diệp Nha, hắn thả chậm cước bộ một chút, lập tức tỏ ra thân thiết cười cười với nàng, Diệp Nha vội kêu nhị thúc, sau đó nhìn về phía Lâm thị.

Lâm thị trên đầu bọc khăn vải xám, búi tóc sơ cẩn thận tỉ mỉ, cả người có vẻ vô cùng chỉnh tề. Bà có chút gầy, xương gò má hơi cao, nhưng trừ bỏ nhìn nghiêm khắc chút, thì vẫn còn đẹp lắm, chỉ có làn da trắng nõn do hàng năm lao ngoài đồng trở nên thô ráp hơi ngâm.

Sau khi Lâm thị vào cửa liền nhanh chóng nhìn lướt qua góc sân, thấy mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng, khóe miệng căng thẳng mới nới lỏng chút, mà khi bà nhìn thấy cháu dâu mặc dù một thân vải thô, nhưng cũng khó nen tư sắc, trong mắt liền hiện lên một vẻ nghiêm nghị, đối với sự bắt chuyện của Diệp Nha, cũng chỉ hừ một tiếng trả lời.

Diệp Nha đối với thái độ của bà đã chuẩn bị tâm lý, dù sao Tiết Thụ nói bậy về bà ấy rất nhiều, nàng chỉ lúng túng đỏ mặt, cũng không có lộ ra sự sợ hãi không vui.

Tiết Sơn Lương biết vợ của mình là đức hạnh gì, ho khan một tiếng, xoay người, nói với đôi tỷ đệ phía sau: “Đây là là nhị tẩu của các con, còn không mau thưa một tiếng!”

”Nhị tẩu!” Gần như đồng thời, hai giọng nói, một mềm nhẹ một thanh thúy truyền đến tai Diệp Nha.

Nàng “Ồ” một tiếng, đến lúc thấy rõ bộ dạng hai đứa trẻ này, khóe miệng không khỏi mang theo ý cười.

Thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi bên trái hẳn chính là Xuân Hạnh, gương mặt trắng noãn như trứng gà, mũi cao thanh tú, đôi mắt đào hoa như nước trong veo, cứ như vậy mang theo ý tò mò hiền lành nhìn nàng. Trên người nàng, Diệp Nha thấy được tất cả ưu điểm vẻ ngoài của dòng họ Tiết gia, thật sự là một cô nương xinh xắn, để cho người ta vừa nhìn một lần đã thấy thích.

Mà trong miệng Tiết Thụ, thằng nhóc thường thường bắt nạt Xuân Hạnh, đệ đệ Hổ Tử, kỳ thật chính là một bé trai sáu bảy tuổi, bụng nhỏ tròn vo bước ra, khuôn mặt cũng tròn tròn, mặc dù có đôi mắt đào hoa giống như tỷ tỷ, lại không có xuất chúng như vậy, nhưng cũng được coi là thật thà đáng yêu.

Hắn gọi xong mốt tiếng nhị tẩu, chớp mắt, nhìn thấy Đại Hoàng nằm trước phòng bếp, lập tức không kiên nhẫn giãy khỏi tay Xuân Hạnh, chạy nhanh tới phòng bếp, bởi vì Tiết Thụ và Diệp Nha sóng vai đứng trước cửa, động tác của hắn lại quá mức đột ngột, khiến Diệp Nha trốn tránh không kịp, bị đụng trúng một chút, may mà bên cạnh chính là cánh cửa, nàng vịn vào nó một hồi mới đứng vững lại được.

Bé trai nào cũng đều như vậy sao, đệ đệ của nàng cũng là thích chạy nhảy đụng chạm khắp nơi, Diệp Nha không để ý, cười che giấu, muốn mời ba người vào nhà.

Phía sau lại đột nhiên truyền đến tiếng Hổ Tử giãy dụa: “Đại ca, huynh buông ra, đệ muốn chơi với Đại Hoàng!”

Tiết Tùng trực tiếp nhấc người tới trước mặt Diệp Nha, đè nặng vai hắn: “Xin lỗi nhị tẩu của đệ trước!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đại ca, tại sao ngươi lại đỏ mặt? Có phải suy nghĩ quá nhiều hay không? Ngươi nghĩ gì vậy?

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 16: Nhị Thẩm

Hổ Tử chưa từng bị người nào la mắng như vậy, nó không muốn, nhưng đầu vai bị đại ca đè mạnh khiến nó sợ hãi, cũng không chạy được, bèn ủy khuất nhìn hướng Lâm thị kêu một tiếng “Nương”, giọng nói thanh thúy kéo thật dài, cuối cùng vòng mấy vòng, rất đáng thương.

Lâm thị không hé răng, nhìn thoáng qua Diệp Nha.

Diệp Nha không ngờ rằng Tiết Tùng sẽ vì chuyện nhỏ này mà chấp nhất với một đứa nhỏ, cho nên sửng sốt vô cùng, nhưng rất nhanh đã bị tiếng gọi của Hổ Tử làm tỉnh lại, trông thấy ánh mắt thâm trầm đầy ẩn ý của Lâm thị. Nàng bỗng nhớ lại đệ đệ trong nhà cũng thường đụng trúng nàng xong liền bỏ chạy, lúc nàng đuổi theo răn dạy đệ ấy không được nghịch ngợm, thì nhất định sẽ bị nương mắng, mắng nàng không biết làm tỷ tỷ, sao lại tính toán chi li với đệ đệ như vậy.

Đại đa số nông dân đều trọng nam khinh nữ, huống chi Tiết Thụ từng nói với nàng, lúc Hổ Tử giành ăn với Xuân Hạnh, Lâm thị sẽ mặc kệ hai người. Như vậy về mặt dạy con, chắc bà ấy cũng giống nương nàng, cho dù bây giờ bà ấy không nói gì, trong lòng hẳn cũng không vui khi nhi tử nhà mình bị trách mắng chỉ vì cháu dâu mới cưới.

”Đại ca, Hổ Tử cũng không cố ý, huynh đừng giận nó nữa, chúng ta mau mời nhị thúc và nhị thẩm vào nhà đi!” Nàng nhẹ giọng khuyên nhủ, tay đặt lên vai Hổ Tử, muốn để nó chạy đi. Cần gì phải vì chuyện nhỏ này mà khiến mọi người không vui?

Nàng nhìn vào mắt hắn mang theo chút cầu xin khó có thể phát hiện, trong lòng Tiết Tùng run lên, nhưng cũng không buông tay. Hổ Tử càng lớn càng khó dạy, tính tình nhị thúc hiền lành không dạy được nó, nhị thẩm thì không muốn dạy, nếu tiếp tục như thế sớm muộn gì cũng sẽ gây họa, hôm nay nó nghĩ đụng vào người nhà thì không sao, vậy nếu ngày mai nó lỡ đụng trúng người bên ngoài thì sao, Diệp Nha dung túng nó, nhưng người bên ngoài cũng dung túng nó sao? Đại họa thường xuất phát từ những chuyện nhỏ nhặt như vậy, tính tình Hổ Tử phải sửa. Hơn nữa, hắn cũng không muốn nàng bị Hổ Tử khinh thường, tiểu hài tử bây giờ rất khôn, biết bắt nạt kẻ yếu.

Hắn không thả người, Hổ Tử lại không chịu xin lỗi, không khí trở nên căng thẳng.

Tiết Sơn Lương nhìn vẻ mặt đỏ bừng của cháu dâu, ho khan một tiếng, “Hổ Tử, mau nhận lỗi với nhị tẩu của con!”

Diệp Nha vội vàng xua tay: “Nhị thúc, không cần đâu, con...”

”Còn không mau xin lỗi, không để mắt nhìn đường, cả ngày chỉ biết chạy loạn!” Lâm thị đột nhiên mắng, cắt đứt lời của nàng, nói xong giơ tay lên, vờ như muốn đánh Hổ Tử nếu nó không nghe lời.

Hổ Tử sợ nhất là nương hắn, thấy bà ấy như vậy, biết không tránh khỏi, bĩu môi, mắt to liếc nhìn Diệp Nha, quay đầu hừ nói: “Nhị tẩu, đều là lỗi của đệ, tỷ đừng giận đệ!”

Tiết Tùng thu tay về, như vậy là được rồi, không thể bắt nó sửa đổi trong một ngày.

Hổ Tử lập tức chạy về phía Đại Hoàng.

Diệp Nha cười xấu hổ, dẫn mọi người vào trong: “Vậy mọi người mau vào phòng nghỉ ngơi đi, đồ ăn sẽ xong ngay.”

Tiết Sơn Lương “Được” một tiếng, vào nhà cùng huynh đệ Tiết Tùng, Tiết Thụ không muốn đi, bị đại ca trừng mắt nhìn, đành dùng ánh mắt truyền tải thông điệp cho Diệp Nha “Nàng đừng sợ, nếu bà ấy bắt nạt nàng, nàng hãy gọi ta ngay”, cẩn thận bước theo vào phòng.

Diệp Nha thật muốn nhéo hắn một cái, hắn nghĩ mọi người đều mù sao?

Nhìn cá kho tộ trong nồi đã sắp chín, nàng mặc tạp dề một lần nữa, cười nói với Lâm thị: “Nhị thẩm, Xuân Hạnh, hai người cũng vào trong ngồi đi, con đảo cá thêm chút nữa là xong rồi.”

Lâm thị nhìn lướt qua phòng bếp, sau đó nhìn đồ ăn trên bàn, tiến vào, đứng bên cạnh bệ bếp, mặt không chút thay đổi nói: “Con cứ làm việc của mình, không cần để ý hai chúng ta.”

Diệp Nha cũng hiểu, con dâu mới cưới, đều phải làm hai món cho mẹ chồng nếm thử tay nghề, nhất định là nhị thẩm muốn nhìn tay nghề nấu nướng của nàng rồi. Nghĩ như vậy, nàng chợt cảm thấy mình không sợ bà ấy nữa, Tiết Thụ luôn nói nhị thẩm không tốt với ba huynh đệ họ, nếu quả thật không quan tâm, bà ấy cần gì phải khảo nghiệm tay nghề nấu nướng của cháu dâu?

Nàng cười đồng ý, lúc quay đầu, nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Xuân Hạnh, tiểu cô nương còn vén ống tay áo lên: “Nhị tẩu, muội giúp tỷ nhóm lửa nha?”

”Không cần không cần, một mình ta làm là được!” Diệp Nha thụ sủng nhược kinh, vội ngăn cản nàng, vừa khẩn trương vừa hưng phấn mà lu bù lên.

Một tô cá kho tộ màu vàng đậm, thơm ngào ngạt. Một dĩa đậu que xào tỏi xanh mướt, lại thêm dưa chuột xào trứng, bánh quế trà xanh, trứng chiên vàng ươm, mỗi món làm hai dĩa, tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn trên bàn dài, tuy không quá nhiều, nhưng lại phong phú đẹp mắt, khiến người ta vừa nhìn đã thấy đói bụng.

Hổ Tử đã sớm ngồi vào bàn, nhìn tô cá kho tộ chảy nước miếng, Đại Hoàng ngồi xổm bên người nó, không ngừng le lưỡi.

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 17: Cãi Nhau

Sau khi ăn xong không có việc gì làm, Tiết Tùng muốn dọn dẹp nhà cửa một chút, hắn thử nhấc hai cái cuốc lớn khiêng vào, vết thương liền đau âm ỉ, hắn không dám cậy mạnh nữa. Tự mình thay thuốc, nằm trên giường gần kệ bếp, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Diệp Nha nghĩ ngày mai phải ra đồng làm việc, nhất định sẽ đổ đầy mồ hôi, mà nàng chỉ còn cái váy thô này, không đủ mặc, nhưng nàng lại không muốn mặc bộ xiêm y thượng hạng kia. Vì vậy nàng liền đem ba sấp vải mua hôm trước ra, cắt đo một chút, chuẩn bị may thêm váy cho mình.

Trưa hè trời oi bức, không có gió, mặc dù đã mở toang hết mấy cánh cửa sổ và cửa chính, mồ hôi trên người cũng tuôn dần ra.

Chợt có làn gió mát thổi qua, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Tiết Thụ ngồi khoanh chân trước mặt nàng, trong tay phe phẩy quạt hương bồ, cười nhìn nàng: “Nương tử, ta quạt cho nàng nha!”

(**Quạt hương bồ: quạt làm bằng lá cây hương bồ)

Hắn ngồi thẳng lưng, nàng hơi ngửa đầu lên mới nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn, đôi mắt phượng trong suốt tràn đầy ý cười. Cũng không biết là do sự khôi ngôi tuấn tú của hắn hay do tình ý đơn thuần đầy nóng bỏng trong mắt hắn, mà khiến tim Diệp Nha đột nhiên đập lỡ một nhịp, hoảng hốt gục đầu xuống, không dám nhìn nữa. Ngốc cũng tốt, khờ cũng tốt, nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là hắn rất tuấn tú, bị nam nhân như vậy cẩn thận chăm sóc, lấy lòng, còn nhìn nàng chăm chú như vậy, nàng thấy rất ngượng.

“Không cần đâu, chàng tự quạt cho mình đi, ta không nóng...”

“Nàng nói dối, nàng nhìn xem nàng đổ đầy mồ hôi rồi!”

Bởi vì cúi đầu, nên nàng thấy rõ hắn giơ tay trái thô ráp, sạch sẽ của mình lên, chậm rãi đưa đến trước mặt nàng, trong lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, đã lau nhẹ hai cái trên mũi nàng.

Nàng biết, hắn thật lòng muốn lau mồ hôi cho nàng, nhưng không hiểu sao nàng lại thấy hoảng hốt trong lòng, bất giác lui về sau một ít. Trong lúc vô ý, lỡ đâm kim vào tay.

“A...” nàng nhịn không được kêu nhỏ một tiếng.

Nương tử khẽ la lên, Tiết Thụ lo lắng, tưởng mình làm đau nàng. Nhưng khi hắn nhìn theo ánh mắt nàng xuống tay, mới phát hiện tay trái của nàng đã rỉ ra một giọt máu chói mắt.

“Nàng chảy máu rồi!” Hắn đau lòng kêu to, nắm tay nàng lên, không chút suy nghĩ ngậm vào miệng. Hắn còn nhớ có lần đại ca cũng lỡ cắt trúng tay, huynh ấy liền ngậm vào miệng, hắn hỏi đại ca vì sao phải làm vậy, đại ca trả lời ngậm như vậy sẽ không đau nữa.

Đầu lưỡi nếm được mùi sắt rỉ, đó là hương vị máu của nương tử, Tiết Thụ thấy đau lòng, nhưng lại có cảm giác khác thường. Hắn không biết phải ngậm bao lâu mới được, len lén liếc nhìn nương tử, chỉ thấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng khẽ nhếch lên, khuôn mặt đỏ bừng, bốn mắt nhìn nhau, nàng cắn môi quay đầu sang chỗ khác, muốn rút tay về.

Bộ dạng nương tử như vậy thật đẹp, Tiết Thụ không chút suy nghĩ siết chặt tay nhỏ bé của nàng, thử thăm dò lè lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay nàng. Vốn hắn cũng không cảm thấy gì, nhưng đột nhiên nghe nương tử khẽ rên rỉ một tiếng, làm cho hắn thấy hưng phấn vô cùng. Tiết Thụ nuốt nuốt cổ họng, buông quạt hương bồ cản trở xuống, hai tay bắt lấy tay nàng khẽ liếm, chỗ nào của nương tử cũng thơm thơm mềm mềm hết, nếu không thể đụng vào chỗ đó, hôn nhẹ chỗ này cũng được.

Lúc hắn thè lưỡi liếm qua tay nàng, Diệp Nha bừng tỉnh từ cảm giác tê dại: “A Thụ, buông ra!” Dùng sức rút tay về.

“Nương tử, ta muốn...” Tiết Thụ ngẩng đầu, hơi thở nặng nhọc, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, đôi mắt nàng ngập nước, gương mặt đỏ ửng, môi hồng nhuận, xuống chút nữa, chính là nơi đẫy đà mềm mại đang phập phồng kịch liệt, mặc dù có quần áo che khuất, nhưng hắn vẫn nhớ rõ hình dạng hai luồng đẫy đà đó, hắn muốn sờ chúng nó!

Diệp Nha bị cặp mắt đầy dục vọng của hắn làm hoảng sợ, nàng biết hắn muốn gì. Không được, không thể ở trong phòng nữa, nàng sợ hắn nhịn không được.

Nàng cố trấn định bản thân, thả tay hắn ra, nhấc chân muốn xuống đất: “A Thụ, ta đi uống nước, chàng...”

Tuy nhiên, trước khi nàng kịp thoát đi, Tiết Thụ đã duỗi tay lôi nàng đến trên giường, thuận thế đè lên, vụng về hôn mặt nàng, “Nương tử yêu dấu, nàng cho ta vào đi, một lần thôi mà, một lần...” Một tay vội vã luồn vào xiêm y nàng, một tay cầm một bên đẫy đà vuốt ve, tay kia kéo nút thắt xuống, muốn cởi xiêm y của nàng ra, phân thân cứng rắn đặt giữa hai chân nàng, chà xát mấy cái, bá đạo muốn thư giải dục vọng của mình. Hắn muốn, hắn không nhịn nổi nữa!

Diệp Nha kinh hoảng vô cùng, nàng lấy tay đẩy lồng ngực nóng rực phía trên ra, cố gắng gọi lý trí của hắn về: “A Thụ, đừng như vậy. Chàng đã nói sẽ không khi dễ ta nữa, chàng...A!” Đỉnh vú bị lòng bàn tay thô ráp của hắn lướt qua, khơi dậy xúc cảm mãnh liệt trong lòng nàng.

Một tiếng gọi nũng nịu của nàng khiến nam nhân đang do dự hoàn toàn trở nên mù quáng, bây giờ hắn không biết gì hết, hắn chỉ muốn tiến vào, nếu không tiến vào hắn sẽ chết, hắn nhịn đủ rồi!

Tiết Thụ tựa như một con báo điên cuồng, mặc nàng khóc thét hay cào cấu, cũng không thể ngăn cản được hắn. Chỉ kéo mạnh vài cái, hắn đã cởi sạch quần áo của nàng ra, cầm phân thân cứng rắn, nóng như sắt của mình chuẩn bị tiến vào.

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 18: Dỗ Dành

“Nương tử, ta sai rồi, sau này ta sẽ không khi dễ nàng nữa, nàng đừng tức giận được không?”

Tiết Thụ đứng trước cửa, miệng không ngừng cầu xin, chờ mong người bên trong sẽ ra khỏi chăn, mở cửa cho hắn vào.

Đáng tiếc hắn cầu xin nửa canh giờ, Diệp Nha cũng không thèm để ý đến hắn.

Hắn ủ rũ ra ngoài phòng đông, “Đại ca, nương tử không để ý tới đệ, huynh khuyên nhủ nàng giúp đệ đi...”

Tiết Tùng không hé răng, nếu hai người bọn họ cãi nhau vì chuyện khác, hắn còn có thể đến nói vài câu, thế nhưng hai người họ cãi nhau vì “chuyện đó”, một đại nam nhân như hắn làm sao dám nói? Nói nhị đệ là do kìm lòng không đậu, chứ không phải cố ý sao? Chỉ nghĩ thôi hắn cũng thấy mình không thể mở miệng rồi.

“Đệ cầu xin thêm vài lời nữa đi, chắc nàng sẽ nguôi giận thôi.” Ngoại trừ việc bảo Tiết Thụ tiếp tục nhận lỗi, hắn thật sự không nghĩ ra biện pháp nào khác.

Tiết Thụ đành phải đi qua, nói một hồi nghỉ một hồi, đi tới đi lui, bất tri bất giác mặt trời đã lặn về tây, liền đi nấu cơm.

“Nương tử, nàng không nấu cơm cho ta ăn sao?” Tiết Thụ ngồi trên ghế nhỏ, bộ dáng tội nghiệp hỏi khe cửa.

Tiết Tùng ở bên ngoài nghe được, thật muốn khâu cái miệng của hắn lại, đã gây ra chuyện như vậy mà còn muốn nàng nấu cơm cho hắn ăn?

Lát nữa tam đệ sẽ về, hắn suy nghĩ một lát, kéo Tiết Thụ ra ngoài, nhỏ giọng nói: “Được rồi, có lẽ nàng đã ngủ rồi, đệ đi nấu cơm đi, chờ đệ nấu xong, nàng sẽ ra ngoài ăn.”

Ánh mắt Tiết Thụ sáng lên, hưng phấn ra sân sau nhặt bó củi.

Tiết Tùng nhịn không được liếc mắt vào trong phòng, nàng nằm quay lưng ra cửa, đắp chăn mỏng trên người, cũng không ngại nóng, chùm kín từ đầu tới chân. Hắn bất đắc dĩ buông rèm cửa, vừa muốn xoay người, trong lòng bỗng cả kinh, vội vàng vén rèm cửa nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường, thấy nàng không cử động, trong lòng càng bất an mãnh liệt, cân nhắc một lúc mới mở miệng hỏi: “Đệ muội, muội còn tỉnh không?”

Không có tiếng trả lời, nhưng trong chăn có chút động đậy.

Hắn nhẹ nhàng thở ra, thật may nàng không làm chuyện điên rồ, lập tức thấy khó mở miệng, nếu không nói gì bỏ đi, dường như không được ổn lắm, đành kiên trì khuyên nhủ: “Đệ muội, nhị đệ nó... nó... Nó đang nấu cơm, lát nữa muội cũng dậy ăn một chút đi?” Nói xong câu này, sau lưng hắn đã phủ một tầng mồ hôi.

Đợi trong chốc lát, cũng không thấy hồi âm, mặt hắn hơi nóng lên, không nói thêm gì nữa, xách ghế đẩu ra ngồi trước cửa, nhìn ánh chiều tà đỏ rực phía tây, không biết đang nghĩ gì.

Ở trong chăn Diệp Nha lại hối hận muốn chết, từ khi nằm xuống nàng đã thấy hối hận rồi, đợi Tiết Tùng ra ngoài ngồi, nàng càng thấy xấu hổ cực kỳ.

Giận Tiết Thụ thì giận hắn thôi, việc gì phải ném cả xiêm y ra ngoài? Bây giờ nháo đến mức đại ca cũng biết, sau này nàng biết đối mặt với huynh ấy thế nào?

Bất quá, cho dù nàng không ném xiêm y, Tiết Thụ khỏa thân chạy ra ngoài, đại ca khẳng định cũng đã đoán được.

Nói đến nói đi, đều do Tiết Thụ rất vô lại!

Quên đi, truy cứu những chuyện này thì có ích gì, dù sao bây giờ nàng cũng không dám nói câu nào, không dám tỉnh dậy lại càng không dám ra cửa, không còn mặt mũi để gặp người.

Ba người, một người trốn ở trong phòng không muốn ra, một người ôm hy vọng ngoan ngoãn đi nấu cháo, một người yên lặng ngồi ở cửa không nói gì. Tiết Bách vừa tan học về, mới bước vào sân đã thấy có chuyện không đúng.

“Đại ca, tại sao lại là nhị ca nấu cơm?” Hắn nhìn thoáng qua phòng tây, theo bản năng nói nhỏ tiếng, đứng trước mặt Tiết Tùng nói.

Tiết Tùng nhìn hắn, cảm thấy chuyện này không thể nói với hắn, liền nói cho qua chuyện: “Nhị tẩu của đệ thấy không thoải mái nên phải nghỉ ngơi.”

Không thoải mái? Tiết Bách có chút lo lắng, đang muốn hỏi Diệp Nha bị bệnh gì, lại thấy Tiết Thụ đang ngồi xổm trong phòng bếp nhìn về phía hắn, đôi mắt phượng sưng lên, sắp không thể thấy rõ con mắt luôn rồi. Hắn há miệng thở dốc, nhưng không phát ra tiếng.

Lúc ăn cơm, không khí trên bàn cơm yên lặng khác thường, Tiết Bách thấy Diệp Nha cố ý chừa lại cá kho cho mình, càng nghĩ càng thấy không đúng. Buổi sáng trước lúc hắn đi học nàng vẫn rất tốt, sao đột nhiên lại sinh bệnh? Nếu không phải sinh bệnh, tính tình nàng vốn hiền lành, vì sao lại không nấu cơm, vừa rồi nhị ca kêu nàng nhiều lần, nàng cũng không trả lời?

Hắn muốn hỏi nhị ca rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đại ca liền lạnh như băng cắt đứt ý định của hắn.

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 19: Làm Lành (H Nhẹ)

Nghe thấy lời nói của Tiết Bách, trong đầu Diệp Nha nhanh chóng hiện ra một vài ý nghĩ, chẳng lẽ hắn đã biết chuyện trưa nay sao!

Nhưng hắn muốn nói gì với nàng?

Nàng thấp thỏm xoay người, vén rèm cửa, cúi đầu đi vào, cũng không nhìn Tiết Bách, đi thẳng đến nơi đựng kim chỉ, sau đó ngồi ở chỗ khác, tìm chỗ rách trên quần áo, thông thạo vá lại. Hắn muốn nói gì thì cứ nói, nàng ngoan ngoãn nghe là được, nhưng nếu hắn tới khuyên nàng phải nghe theo Tiết Thụ... Nàng không làm được.

Tiết Bách nhìn Diệp Nha, thấy nàng mặc dù bày ra bộ dáng thuận theo, nhưng môi lại gắt gao mím chặt, liền biết nàng có lẽ đã hiểu lầm ý đồ của hắn. Đợi một lát, mới nhẹ giọng mở miệng nói: “Nhị tẩu, ban ngày đệ không ở nhà, nhị ca có phải luôn dính bên cạnh tẩu hay không?”

Động tác của Diệp Nha dừng lại một chút, ngoài ý muốn với vấn đề của hắn.

Tiết Bách cũng không chờ mong nàng sẽ trả lời, tiếp tục nói: “Tẩu không nói đệ cũng biết, nhị ca chắc chắn là một tấc cũng không rời khỏi tẩu. Huynh ấy chính là như vậy, từ nhỏ đã thế, huynh ấy thích ai nhất thì cả ngày đều đi theo bên cạnh người đó. Trước khi tẩu tới, huynh ấy luôn đi theo phía sau đại ca, đại ca lên núi săn thú, huynh ấy cũng đi, đại ca ở phía sân sau chẻ củi, huynh ấy liền ngồi xổm ở một bên nhìn, đại ca giao cho huynh ấy làm cái gì, huynh ấy sẽ cố gắng làm thật tốt. Bất quá, từ ngày chúng ta cùng đi thị trấn, đệ đã nhìn ra, người bây giờ huynh ấy thích nhất không phải đại ca, mà là tẩu.”

“Nhị tẩu, mấy ngày nay nhất định nhị ca đã khiến tẩu chịu nhiều ủy khuất rồi. Đệ nói những lời này, không phải muốn thay huynh ấy giải thích, chỉ là, tẩu cũng biết, huynh ấy, huynh ấy... Đầu óc không được tốt lắm, toàn “thích gì làm đó”, không để ý đến cảm giác của người khác. Có một số việc, huynh ấy chỉ làm theo ý muốn của mình, lại không biết người khác không thích huynh ấy làm như vậy. Hệt như năm Hổ Tử bốn tuổi, cả ngày đều ồn ào đòi lên núi chơi, nhị thẩm không cho, nhị ca liền lén lút dẫn nó đi, huynh ấy chỉ muốn Hổ Tử thấy vui, lại không biết nhị thẩm sẽ lo lắng. Chắc huynh ấy cũng từng làm rất nhiều chuyện ngu ngốc với tẩu phải không?”

Diệp Nha cúi đầu, nhìn quần áo đã vá xong, không biết nên trả lời thế nào. Tiết Thụ ở bên nàng nhiều ngày như vậy, thì ra là vì hắn đã xem nàng là người quan trọng nhất sao?

Nói thật, ngoại trừ mấy lần động thủ động cước đó, thật ra hắn rất tốt với nàng.

“Nhị tẩu, vá xong chưa?”

Đang suy nghĩ xuất thần, giọng nói trong trẻo của Tiết Bách bỗng truyền tới, Diệp Nha vội vàng qua loa ừ một tiếng, cắn đứt chỉ, rồi đưa xiêm y cho hắn.

Tiết Bách cầm lại xiêm y, xoay người ra ngoài, trước khi bước ra cửa nói: “Nhị tẩu, nhị ca thật lòng thích tẩu, huynh ấy ngốc nên không biết cách săn sóc, nhưng xem ở tấm lòng thành của huynh ấy, tẩu có thể cho huynh ấy thêm một cơ hội không? Nếu đến cuối cùng tẩu vẫn không thể chấp nhận huynh ấy, đệ với đại ca sẽ nói với huynh ấy, tuyệt không để huynh ấy khi dễ tẩu nữa.”

“Ừ, ta biết.” Diệp Nha nhẹ giọng đáp.

“Nhị tẩu?”

“A?” Nàng nghi hoặc ngẩng đầu, còn muốn nói gì sao?

Tiết Bách cười ôn hòa với nàng, “Giờ này chắc tẩu cũng đã đói bụng phải không? Nhị ca cố ý nấu cháo cho tẩu, đệ để huynh ấy tiến vào, tẩu thông cảm bỏ qua cho huynh ấy đi. Nghe đại ca nói, nhà chúng ta đã mua mấy mảnh đất hoang, mấy ngày kế tiếp chỉ sợ sẽ vất vả cho tẩu, nếu tẩu đói bụng thì không làm nổi đâu.” Nói xong, lại nhìn nàng trong chốc lát, xoay người buông rèm cửa, bước ra ngoài.

Diệp Nha ngây người đứng ở đó, lỗ tai vẫn quanh quẩn giọng nói tự nhiên của Tiết Bách, hắn nói “Nhà chúng ta”, bọn họ đã xem nàng là người nhà...

Đúng vậy, đã là người nhà, thì nên chiếu cố, thông cảm cho nhau. Tiết Thụ ngốc, hắn căn bản không biết nàng không thích hắn làm vậy, nàng nên giải thích tỉ mỉ cho hắn nghe, chứ nếu chỉ một mặt cự tuyệt, rồi dỗ hắn lừa hắn như trước đây, đó vốn dĩ không phải là kế lâu dài, cho dù là tiểu hài tử, một lời nói dối nhiều lần, cũng sẽ biết đó là gạt người, thậm chí sẽ nghĩ nàng cố ý không muốn cho hắn, chọc hắn phí hết tâm tư muốn tự mình ra tay.

Nghĩ đến mình trước kia chỉ biết vừa mắng vừa lừa hắn, hoàn toàn coi hắn là tên ngốc, Diệp Nha đột nhiên cảm thấy rất áy náy. Cuộc sống phu thê là cần hai người sống chân thành với nhau, nếu đã quyết định làm thê tử của hắn, vậy không thể chỉ nói ngoài miệng. Mấy ngày nay, nàng chiếu cố mọi việc trong nhà, băn khoăn đến suy nghĩ của đại ca và tam đệ, lại cô đơn không nghĩ tới nên ở chung với Tiết Thụ như thế nào, vẫn đều là hắn làm nũng, nàng liền dỗ, hắn tự mình chơi, nàng liền buông tay mặc kệ...

“Nương tử, ta mang cơm vào cho nàng, có thể cho ta vào không?” Giọng nói bất an của Tiết Thụ vang lên sau rèm cửa.

Nghĩ đến nửa ngày nay hắn luôn đứng ngoài cửa xin lỗi nàng, trong lòng Diệp Nha cảm thấy mềm nhũn, đi tới mở rèm, đối diện là đôi mắt tràn đầy nước của hắn, cố gắng trợn to nhìn nàng.

Nàng vừa đau lòng vừa buồn cười, thực chưa từng thấy người nào thích khóc như vậy!

“Vào đi.” Nàng nghiêng người, giúp hắn mang bàn vào phòng.

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 20: Kiên Định

Sáng sớm ngày hè trên núi, gió thổi lồng lộng, mang theo cảm giác mát mẻ.

Diệp Nha mông lung tỉnh lại, còn chưa mở mắt đã cảm thấy có một cánh tay ấm áp ôm eo mình, hơi nặng.

Nàng lặng lẽ mở một con mắt mới phát hiện cả người đều nằm trong lòng Tiết Thụ, đầu gối lên vai hắn, khuôn mặt kề sát bờ ngực rắn chắc mạnh mẽ đang phập phồng theo hơi thở của hắn, mà tay nàng cũng đang ôm lấy vòng eo cứng rắn của hắn...

Trong nháy mắt khuôn mặt của nàng liền phiếm hồng, cảnh tượng đêm qua lập tức tràn vào đầu.

Hắn ngậm vành tai nàng liếm mút, ghé vào tai nàng nói những lời làm cho người ta nghe xong liền mặt đỏ tim đập, nhưng nàng nghe xong lại thấy mê mẩn, luyến tiếc làm cho niềm vui của hắn bỏ dở giữa chừng, thà chịu đựng sự xấu hổ và đau nhức cũng muốn thỏa mãn ước nguyện của hắn, nàng cầm “tiểu huynh đệ” của hắn lên lên xuống xuống, hắn thở dốc hổn hển, cuối cùng ôm nàng thật chặt, run rẩy vui sướng tiết ra.

Khi đó nàng đã mệt mỏi cùng cực, không muốn làm gì nữa, tùy tiện lau tay vào quần của hắn, không thèm quan tâm hắn nói mấy câu ngu ngốc nữa, xoay người sang chỗ khác ngủ. Nàng dường như đang nghe đến chỗ hắn kể bữa nay đã làm gì, ý thức sau cùng, nàng chỉ nhớ mình bị hắn ôm vào lòng, nhẹ nhàng hôn mặt nàng, rồi tới lỗ tai, sau đó khẽ nói: “Nương tử yêu dấu, nàng chính là tiên nữ mà ông trời đã ban cho ta.”

Thật đúng là tên ngốc, nếu nàng thật sự là tiên nữ thì sẽ không để mặc hắn tùy ý khi dễ như vậy...

Nhìn ra bên ngoài, sắc trời đã sáng, hôm nay phải ra đồng làm việc, nàng giở tay hắn lên thật nhẹ, muốn xuống giường đi chuẩn bị đồ ăn sáng.

Nhưng nàng vừa mới trở mình, hắn liền mơ hồ nói thầm vài tiếng, bàn tay to ôm nàng chặt hơn, thuận thế luồn vào trong vạt áo, chuẩn xác đặt lên ngực nàng, sờ soạng hai cái, sau đó ngoan ngoãn dừng lại.

Diệp Nha sửng sốt, nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn, đã thấy lông mày của hắn giãn ra, tiếp tục ngủ say, khóe môi mang theo ý cười thỏa mãn.

Ngay cả ngủ cũng muốn làm mấy chuyện xấu, nàng tức giận đẩy hắn ra, thấy hắn vẫn ngủ mê mệt, liền kéo chăn phủ lên người, nhẹ nhàng cởi trung y, chuẩn bị thay ngoại sam.

Tiết Thụ bỗng nhiên bừng tỉnh, trợn mắt liền thấy nàng vươn cánh tay trắng nõn tìm quần áo ở đầu giường.

Hắn chớp chớp mắt, thì ra nương tử luôn thừa dịp hắn ngủ say lén lút thay y phục!

Nhớ lại cảnh đẹp dưới chăn, hắn hoàn toàn tỉnh lại, không chút suy nghĩ liền tiến tới, giở chăn đang che trên người nàng, mặt ngốc nghếch nhìn chằm chằm dáng người yểu điệu đột nhiên hiện ra của nàng, “Nương tử, ta còn muốn, nàng sờ ta một chút nữa đi!” Hắn không để ý khuôn mặt vừa ngượng ngùng vừa kinh hoảng của nàng, nắm lấy tay nàng đặt lên hạ thân đang dâng trào của hắn.

Diệp Nha chấn động, bản năng muốn trốn tránh, nắm chặt quần áo che lên người. Nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu xin của hắn, nàng không kích động nữa, hắn ngốc như vậy, có lẽ nàng nên sớm làm quen với thói đánh bất ngờ của hắn mới được.

“A Thụ, hôm nay chúng ta ra đồng làm việc, ta phải nấu cơm sớm, chàng đừng nháo nữa, để ta mặc quần áo.”

Nàng thản nhiên như vậy, làm Tiết Thụ cảm thấy không quen, sờ sờ đầu, không cam lòng buông tay nàng.

Diệp Nha cố gắng không để ý tới phân thân cứng rắn, nóng rực dưới tay, kiên nhẫn giải thích cho hắn: “Ý ta là nếu không nấu cơm, lát nữa đại ca và tam đệ thức dậy, chàng muốn khiến bọn họ chờ cơm sao? Tam đệ còn phải đi học, chúng ta phải thừa dịp mặt trời chưa lên cao sớm đi ra ruộng, ta làm sao còn thời gian cho chàng nữa? Đúng rồi, đại ca còn đang bị thương, chàng chính là người duy nhất trong nhà có thể làm việc, phải cố gắng làm thật tốt đó, biết không?”

Lửa nóng trong mắt Tiết Thụ chậm rãi thối lui, hắn lưu luyến buông tay nàng ra, “Đêm nay nàng phải làm giúp ta!”

Diệp Nha còn có thể nói gì?

***

Rửa mặt xong, chạy nhanh ôm củi nhóm lửa, Diệp Nha kêu Tiết Thụ nấu một nồi cháo, còn nàng ở bên cạnh nhào bột làm bánh, làm việc nặng phải ăn như này mới chịu được cơn đói. Nàng bận rộn vô cùng, lúc Tiết Tùng và Tiết Bách cùng đi ra, nàng vẫn còn say sưa với việc nướng bánh, hoàn toàn không có thời gian nhớ tới chuyện hôm qua, chào hỏi tự nhiên với hai người.

Khóe mắt đuôi mày của Tiết Tùng tràn đầy ý cười, vừa nhìn đã biết biết hai người làm lành rồi.

Tiết Bách lén nháy mắt với đại ca hắn, cười bưng chậu gỗ ra ngoài rửa mặt. Tiết Tùng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng chắc Diệp Nha đã nghe Tiết Bách khuyên nhủ nên mới tha thứ cho Tiết Thụ.

Lúc ăn cơm, mọi người đều cố ý lảng tránh không nhắc tới chuyện này.

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 21: Chăm Sóc

Tiết gia khai hoang gieo trồng, tổng cộng bận rộn mất năm ngày, may mắn thời gian không có chậm trễ, hộ khác thu hoạch xong lúa thóc, bọn họ cũng thuận lợi làm xong công việc.

Mặt trời ngã về tây, kéo dài bóng lưng của bọn họ, gió đêm chầm chậm thổi phớt qua, xua tan mỏi mệt mấy ngày nay. Mặc kệ làm việc vất vả cỡ nào, lúc ba người đứng trên bờ ruộng, nhìn thửa ruộng được khai khẩn sạch sẽ, trong lòng thấy rất vui mừng, cảm giác này không gì có thể so sánh được.

Điều đáng mừng hơn là, vết thương của Tiết Tùng đã khá hơn rất nhiều. Người nhà khỏe mạnh, năm sau lương thực bội thu, đây chính là cuộc sống giản dị mà người nhà nông luôn ao ước.

Buổi tối Diệp Nha làm mì sốt, đáng tiếc Tiết Bách vẫn chưa về.

“Đã trễ vậy rồi, sao tam đệ còn chưa về?” Diệp Nha đứng ở cửa, có chút lo lắng, nàng hỏi Tiết Tùng: “Trước kia cũng có khi đệ ấy về trễ thế này sao đại ca?”

Tiết Tùng yên lặng nhẩm tính ngày, rồi giải thích với nàng: “Mấy ngày qua bận rộn, ta quên nói với muội, cứ đến cuối tháng, đệ ấy đều ở lại thị trấn viết thư dùm người ta, đến trời tối mới về. Chúng ta ăn trước đi, chừa cho đệ ấy chút đồ ăn là được.”

Thì ra là vậy, Diệp Nha yên tâm, nàng còn tưởng Tiết Bách xảy ra chuyện gì trên đường chứ, dù sao đường núi buổi tối cũng rất nguy hiểm.

Tiết Bách đang ở thị trấn, thấy mấy người quen thường thuê hắn viết thư đã về hết, đường xá càng ngày càng vắng, từ xa truyền đến tiếng phụ nhân gọi con về ăn cơm, hắn cũng bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, trả mấy dụng cụ bài sạp lại cho chưởng quầy, chào từ biệt với ông ấy, sau đó ung dung trở về nhà. Hôm nay tiền lời rất khá, kiếm được ba mươi văn tiền, về nhà đưa cho nhị tẩu, chắc nàng sẽ vui lắm nhỉ?

Nghĩ đến đôi mắt phảng phất biết nói chuyện của nàng, hắn bất tri bất giác bước nhanh hơn.

Sắc trời đã tối, trên đường người đi lại rất ít, tầm mắt của hắn không tự chủ dừng lại trên người một lão phu nhân, người nọ vừa đi ra từ trong ngõ, trông khoảng năm mươi tuổi, nhìn dáng vẻ của bà ấy, đoán chừng thân thể còn rất khỏe mạnh.

Ý niệm trong đầu vừa lóe, lão phu nhân đó đột nhiên đứng lại, giơ tay lên muố đỡ trán, ngay sau đó ầm một tiếng ngã xuống phía trước!

Tiết Bách kinh ngạc, vội vàng chạy tới đỡ người dậy.

“Đại nương, bà có sao không?” Lão phu nhân hé mắt, hình như vẫn còn mê man, chư phản ứng kịp.

“Ta làm sao vậy, choáng đầu quá, ui da, thắt lưng của ta...” Lão phu nhân nhắm mắt một lúc, cảm thấy đỡ hơn chút, mới mở ra, vừa hỏi chuyện Tiết Bách, vừa nhờ hắn giúp đỡ người đứng lên, không nghĩ tới vừa mới đứng hơi ngồi dậy, thắt lưng lại thấy đau.

Tiết Bách không dám dùng sức kéo bà dậy, “Hay cháu đưa bà đến y quán nhìn xem thế nào?” Xương của người già vốn không tốt, không thể qua loa tùy tiện bỏ mặc được.

“Không cần không cần, thắt lưng của ta luôn đau như vậy, là bệnh cũ rồi, cố thêm chút nữa sẽ đỡ thôi, chỉ là không thể đi nổi. Chàng trai trẻ, ta có việc gấp phải về nhà, cháu có thể đỡ ta một đoạn đường không? Ui da... Nếu cháu có việc gấp, vậy đỡ ta qua bên kia ngồi một lát, rồi ta sẽ tự đi.”

Lão phu nhân tóc đã hoa râm, thân mình gầy gò, vẻ mặt bất lực ngửa đầu nhìn hắn. Tiết Bách thật sự không nhẫn tâm để bà lại nơi này, liền nói: “Cháu không vội, cháu sẽ đưa bà về nhà, không biết nhà bà ở đâu?” Cùng lắm sau khi làm xong hắn sẽ tức tốc chạy về nhà, mùa hè ngày dài, vẫn có thể về nhà trước khi trời tối.

Đáy mắt lão phu nhân lộ ra tia vừa ý, chỉ ngón tay về phía trước, ý bảo Tiết Bách đỡ bà đi hướng đằng kia.

Nhà lão phu nhân cách đầu đường vừa rồi cũng không xa, nhưng Tiết Bách không dám đi quá nhanh, vì vậy mất không ít thời gian.

Cuối cùng hai người cũng dừng lại trước một cánh cửa lớn. Ngoài cửa được dọn dẹp sạch sẽ, cửa lớn được sơn đen không chút tỳ vết, nhìn lại quần áo trên người lão phu nhân có lẽ gia đình bà cũng rất khấm khá.

Hắn một tay đỡ lão phu nhân, một tay gõ cửa.

Bên trong truyền đến tiếng bước chân vội vàng, cánh cửa liền mở ra, đi tới là một tiểu nha hoàn mới mười một mười hai tuổi.

Tiết Bách đỡ người giao cho tiểu nha hoàn, dặn dò hai câu, rồi xoay người rời đi.

Lão phu nhân có ý giữ hắn lại, mời hắn uống chén trà rồi đi, Tiết Bách đành phải nói rõ nhà hắn ở trong núi, nếu không đi sớm thì sẽ không về kịp trước trời tối, lão phu nhân nghe vậy mới đồng ý cho hắn về.

Đợi bóng dáng hắn biến mất ở góc đường, tiểu nha hoàn nhịn không được hỏi: “Lão phu nhân, người lão gia chọn là thư sinh kia sao?” Bộ dạng rất anh tuấn, có lẽ tiểu thư sẽ rất vừa lòng?

Dương lão phu nhân cười gật đầu, buông tay tiểu nha hoàn, không nhanh không chậm đi vào trong viện, dáng đi thẳng tắp, nào còn bộ dáng của người đau lưng chứ?

Dương lão gia nhàn rỗi ngồi bên bàn ăn, nhắm mắt dưỡng thần, bình chân như vại chờ phu nhân tiến vào.

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 22: Xú Đản

Diệp Nha thật sự rất mệt mỏi, đặt người xuống giường đất, cảm giác thoải mái khi thân thể chạm đến chăn đệm làm nàng thở dài thỏa mãn. Nàng không gối đầu lên gối, liền nằm úp sấp lên giường, mí mắt cao thấp không ngừng đánh nhau, trong bóng đêm dần dần hiện ra thân ảnh mơ hồ của Tiết Thụ, hai mắt nàng hoàn toàn khép chặt.

Từ sau ngày đó, hai người đã mấy ngày không có thân thiết.

Tiết Thụ biết nương tử rất mệt, cho nên trước đó hắn đều ngoan ngoãn không trêu trọc nàng, nhưng ngày mai không phải ra ngoài làm việc nữa, đêm nay kêu nương tử giúp hắn một chút, chắc cũng không có vấn đề gì?

Hắn hưng phấn mà nghĩ, lau xong người, lại cố ý cẩn thận xoa xoa chỗ đó, nương tử rất thích sạch sẽ.

Bất quá chờ đến khi hắn nằm xuống cạnh Diệp Nha, hắn mới phát hiện nàng đã ngủ say, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy rất nhỏ.

Hắn không cam lòng chọc chọc thắt lưng của nàng, nương tử rất sợ ngứa chỗ đó, trước kia mỗi lần hắn chọc vào nàng, nàng đều trốn sang một bên, nhưng lần lại không thấy nàng nhúc nhích, giống như không có cảm giác là hắn đang chọc vào người nàng.

”Nương tử, sờ ta một chút, đã mấy ngày ngươi không giúp ta làm...” Hắn tiến đến bên tai nàng, thấp giọng cầu xin.

Hơi thở ấm áp phả vào trong tai, rốt cục Diệp Nha cũng thanh tỉnh chút ít, xoay người sang phía bên cạnh, đầu gối lên cánh tay, nhỏ giọng than thở: “Khốn tử, đừng nháo ta...”

Hắn thật sự xấu xa như vậy sao?

Tiết Thụ đau đầu, nhất thời không rõ nương tử có phải cố y mắng hắn hay không. Hắn yên lặng nhìn chằm chằm thân ảnh kiều nhỏ của nàng một lát, bỗng nghĩ đến một biện pháp, vụng trộm cười đem gối đầu đặt bên cạnh nương tử, cánh tay duỗi ra liền đem người kéo vào trong lòng, làm cho nàng nằm ở bả vai hắn. Nàng bất mãn nhíu mày, cọ cọ vào hắn, rất nhanh liền an tĩnh lại.

Bộ dáng nương tử lúc ngủ thật là đẹp mắt, Tiết Thụ vén lên mấy sợi tóc tán loạn trên mặt nàng, nhẹ nhàng hôn một cái vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng.

Hắn đặt tay lên thắt lưng của nàng, không thấy nàng nhúc nhích. Hắn chậm rãi theo da thịt mềm mại của nàng tiến lên phía trước, nắm lấy một khỏa tròn, vẫn không thấy nàng nhúc nhích. Hắn miệng đắng lưỡi khô nhéo vào hai khỏa mềm mại, nàng vẫn như cũ không nhúc nhích.

Tiết Thụ lưu luyến sờ soạng hai ba cái, ngoan ngoãn rút tay về, rồi ôm nàng ngủ. Xem ra nương tử thật sự rất mệt, hắn không thể ầm ỹ nàng.

Trong táo phòng, Tiết Bách vội vàng ăn cơm, đem bát đũa dọn rửa sạch sẽ, rửa mặt qua loa rồi về phòng đóng cửa, chuẩn bị đi ngủ.

”Hôm nay thực sự không xảy ra việc gì?” Tiết Tùng còn chưa ngủ, mở miệng hỏi hắn, tam đệ làm việc rất có chừng mực, không bao giờ làm cho bọn họ lo lắng.

Tiết Bách liền đem chuyện gặp lão phụ nhân kể lại một lượt.

Đây đúng là việc nhỏ, hai người cũng không cần giữ lại trong lòng.

Ngày hôm sau, cả người vẫn đau nhức, nhưng Diệp Nha vẫn dậy sớm như mọi ngày.

Nàng búng cánh tay Tiết Thụ, định xoay người, kết quả bả vai cùng phần eo lại truyền đến một trận đau nhức, nàng nhịn không được hừ một tiếng.

”Nương tử, ngươi sao vậy?” Tiết Thụ nghe thấy tiếng kêu liền tỉnh, lo lắng nhìn nàng.

Khi bên cạnh luôn có một người nguyện ý cưng chiều, dù người có kiên cường đến đâu cũng sẽ muốn ỷ lại một chút, huống chi Diệp Nha lại chỉ là một nữ nhân bình thường, nàng đã có thói quen được hắn đối xử tốt.

Cho nên, trái ngược với ánh mắt lo lắng của Tiết Thụ, nàng có điểm ủy khuất chôn ở trong lòng hắn, “Bả vai đau, thắt lưng cũng đau.”

Tiết Thụ thực đau lòng: “Vậy ngươi nằm sấp xuống, ta xoa bóp cho ngươi.”

”Ân.” Diệp Nha xoay người, đầu đặt lên cánh tay, nhắm mắt chờ Tiết Thụ giúp nàng xoa bóp, sắc trời còn sớm, qua hai khắc nữa dậy nấu cơm cũng chưa muộn.

Bả vai truyền đến một cỗ đại lực, nàng thấy đau liền kêu một tiếng:“Nhẹ chút, ân, lại nhẹ chút, tốt lắm, cứ như vậy, ở giữa cũng xoa xoa...”

Tiết Thụ ngồi một bên, dựa theo chỉ thị của nàng mà xoa bóp, hai bên đầu vai, cột sống, lưng, còn có eo nhỏ, từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên bóp nhẹ vài lần. Nương tử rất sợ đau, hắn hơi dùng sức một chút nàng đều chịu không nổi, nếu cứ như vậy, hắn chính là xoa bóp một ngày cũng sẽ không mệt.

Dưới sự xoa bóp của hắn, cơn đau trên người cũng dần dần bị đánh tan, tinh thần Diệp Nha tốt lên rất nhiều. Nàng mở to mắt, nhìn giường đất rắn chắc, cảm nhận được sự săn sóc của Tiết Thụ, đột nhiên cảm thấy, lập gia đình là một chuyện rất tốt.

Ở nông thôn không có nhiều quy củ, mấy cô nương đến tuổi, có gả cho thanh mai trúc mã, hay gả cho nam tử vừa độ tuổi ở cùng thôn, hoặc gả cho đối tượng do người thân giới thiệu hay bà mối làm thân, ngày lễ ngày tết còn có thể nhìn thấy tướng công tương lai vài lần, mọi người quen thuộc nhau, khi động phòng cũng sẽ bớt xấu hổ.

Còn mấy vị đại tiểu thư, tựa như đại tiểu thư ở Tôn phủ, từ sớm đã định hôn với trưởng tử của quan tam phẩm ở tận kinh thành, hai người ngàn dặm xa xôi, căn bản không có cơ hội gặp mặt, chỉ có thể thông qua nha hoàn bên người lặng lẽ tìm hiểu tin tức, chờ đến khi gả qua xốc khăn voan lên mới biết được bộ dạng đối phương, sau đó liền trực tiếp làm chuyện đó, thành vợ chồng cả đời. Từ hai người xa lạ trở thành vợ chồng, cũng chỉ có như thế.

Nghĩ như vậy, nàng cùng Tiết Thụ cũng không sai biệt lắm a.

Chính là các tiểu thư đó còn được cưới hỏi đàng hoàng, còn nàng là bị Tiết Thụ lượm về cưỡng bức, nhưng chuyện đó cũng không có quan hệ gì? Nam nhân của nàng đối với nàng tốt, huynh đệ của hắn cũng đối tốt với nàng, nàng có thể sống tốt qua ngày là được. Mệnh của nàng từ nhỏ đã khổ, bị cha mẹ bán, bị chủ tử sai sử, làm sai liền bị đánh chửi, về sau còn bị ác bá khi dễ. Hiện tại có thể an ổn sống qua ngày như vậy, nàng cảm thấy đây là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời nàng.

Chuyện khác thì không nói, thử hỏi mấy người được cưới hỏi đàng hoàng, liệu có mấy người tướng công giống Tiết Thụ nguyện ý thay nương tử bóp vai đấm lưng?

Nương tử tướng công, ngủ chung một ổ chăn, ăn chung mâm cơm, làm việc cùng nhau, ngươi đối xử tốt với ta, ta đối xử tốt với ngươi, từ hai người xa lạ trở thành người đi cũng nhau đến cuối đời, thật sự không cần thời gian dài. Ở chung với nhau vài ngày rồi sẽ thành quen, rất nhiều chuyện ngày đầu không dám làm, nhưng về sau nghĩ lại không còn thấy xấu hổ. Tựa như nàng cùng Tiết Thụ, mấy ngày hôm trước nàng còn không dám cho hắn chạm vào, hiện tại nàng còn dám sai sử hắn.

Còn chuyện đó...

Mặt Diệp Nha không ngừng đỏ lên, nếu hiện tại Tiết Thụ muốn, nếu lúc đó hắn ôn nhu săn sóc, nàng cũng sẽ nguyện ý, bất quá hắn tựa hồ rất mê phương thức này, da mặt nàng không đủ dày chủ động câu dẫn hắn...

”Nương tử, còn đau không?” Đợi thật lâu không thấy nàng lên tiếng, Tiết Thụ nhỏ giọng hỏi.

”Ân, tốt hơn nhiều, dừng lại đi.” Diệp Nha chống tay ngồi dậy, nhìn ngốc tướng công tuấn lãng bên cạnh, trong lòng cảm thấy ấm áp.”Bả vai ngươi có đau không, ta cũng giúp ngươi xoa bóp?” Nàng cũng không phải là nương tử hư hỏng, sẽ không vì hắn ngốc mà bắt nạt hắn.

Tiết Thụ nhìn nàng đỏ bừng mặt, nắm tay nàng đặt xuống hạ thân, “Ta không cần ngươi xoa bả vai, ngươi giúp ta sờ một chút là được.” Vừa rồi giúp nương tử xoa bóp, thấy nàng phát ra tiếng rên nhẹ, hắn đã rất muốn.

Đụng tới vật vừa nóng lại vừa cứng đó, không cần hắn nói, Diệp Nha cũng biết hắn muốn đến lợi hại, chính là, nghĩ đến đêm đó nàng làm tới khi hai tay vô lực hắn cũng không có phóng thích, hiện tại làm, căn bản là không có thời gian a!

Nàng cúi đầu, lui tay về sau thăm dò: “Không được, ta còn phải nấu cơm, nếu không… nếu không chờ buổi tối ta sẽ giúp ngươi...” Tuy rằng trong lòng đã tiếp nhận hắn, nhưng tiếp xúc thân mật như vậy, nàng vẫn không thể tự nhiên, mặt thực nóng.

Bị bàn tay tinh tế nhỏ bé của nàng vây lấy, Tiết Thụ làm sao nhịn được, hắn mở to mắt phượng nhìn nàng, làm nàng thấy khát vọng của hắn:“Ta hiện tại liền muốn!”

Diệp Nha xấu hổ, nhưng rốt cuộc vẫn nhìn thấy hạ thân bừng bừng khí thế của hắn, toàn thân nàng nhũn ra, muốn rút tay về, lại bị hắn nắm chặt, đành phải quay đầu đáp ứng nói: “Vậy ngươi nhanh chút, nếu giống ngày đó nghẹn không được, ta sẽ không quản ngươi!”

Nương tử đáp ứng rồi, Tiết Thụ dục hỏa đã sơm bùng phát, hắn biết nương tử sáng sớm phải nấu cơm, vội vàng nằm xuống, thanh âm thúc giục:“Vậy nàng mau làm đi... Ân...”

”Ngươi không được kêu ra tiếng!” Diệp Nha sợ huynh đệ Tiết Tùng nghe thấy, khẩn trương vươn tay trái che miệng hắn, Tiết Thụ bất mãn liếm liếm lòng bàn tay nàng, nơi đó thoải mái như vậy, hắn thực sự rất muốn kêu!

Một trận tê dại mãnh liệt truyền đến, Diệp Nha cả kinh rút tay về, tay phải dùng sức nhéo hắn một cái: “Nếu ngươi không thành thật, ta sẽ ra ngoài!”

Sau đó, bàn tay nắm chặt làm cho Tiết Thụ cả người sảng khoái, hắn không nghĩ tới mấy chuyện xấu, gắt gao ngậm miệng, chuyên tâm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Diệp Nha. Nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không dám nhìn hắn cũng không dám xem nó, hắn bỗng dâng lên một ý niệm trong đầu, nếu nương tử nhìn nó, không biết sẽ như thế nào... Chỉ nghĩ như vậy, nơi đó của hắn càng trở nên cứng rắn.

Nhưng hắn không dám mở miệng, hắn sợ nương tử tức giận bỏ đi.

Miên man suy nghĩ, tầm mắt chậm rãi nhìn theo cánh tay đang di động phía dưới của nàng, rơi xuống cánh tay nàng. Tay nương tử tinh tế trắng nõn, nơi đó của hắn thô to, mà hiện tại, nương tử lại dùng bàn tay bé nhỏ gắt gao nắm nó, từ trên xuống dưới...

Thị giác kích thích làm cho Tiết Thụ đỏ mắt, hai tay chống giường đất ngồi dậy, mắt nhìn chằm chằm tay Diệp Nha, nhìn nàng đang cho hắn khoái hoạt mãnh liệt như nước.

”Bảo bối...” Thanh âm hắn khàn khàn gọi nàng.

Diệp Nha nhắm mắt lại, cũng không biết hắn đã ngồi dậy, thấy hắn không nhịn được muốn kêu, không khỏi tăng nhanh tốc độ, “Ngươi nhanh chút, đại ca bọn họ chuẩn bị đi lên.” Nàng chợt nghe thấy động tĩnh phát ra từ đông ốc.

Tiết Thụ miệng đắng lưỡi khô, hắn cảm thấy bản thân sắp bạo phát, rất muốn rất muốn, nhưng vẫn còn kém một chút, hắn cố gắng tập trung tinh thần cảm thụ khoái cảm, chính là hắn không thể bỏ được ý niệm trong đầu, bởi vì khát vọng, sau đó khoái hoạt giống như thủy triều, trướng đi lên, mắt thấy đã muốn vọt ra ngoài, khi sắp tới lại chậm rãi thối lui.

Hắn nghe được tiếng mở cửa ở đông ốc, sợ nương tử tại thời điểm nguy cấp này rời đi, cho nên hắn thở phì phò dùng tay trái cầm tay nàng rất nhanh kích thích, đồng thời vươn tay phải giữ lấy đầu nàng, làm khuôn mặt của nàng đối diện với nơi đó.

”Ngươi...” Diệp Nha không nghĩ tới Tiết Thụ đột nhiên sẽ như vậy, nàng không kịp tránh, kinh hoảng mở mắt ra, lại nhìn thấy cảnh tượng dâm mỹ đó, vừa định nhắm mắt, cũng đã không còn kịp rồi, trơ mắt nhìn hắn tiết ra trong tay nàng...

Nàng mở to hai mắt nhìn hắn, còn chưa kịp mắng chửi, người mới đây còn ngồi trước mặt nàng lấy tốc độ xưa nay chưa từng thấy tránh nhanh sang một bên!

Nàng nhìn hắn lau lung tung một hồi, sau đó cầm lấy quần nhảy xuống đất, rất nhanh đã mặc xong, ngây ngô cười chạy ra ngoài, trong tiếng cười tràn ngập thỏa mãn đắc ý không nói nên lời.

”Ngươi chạy lung tung cái gì?” Bên ngoài truyền đến thanh âm vừa nghiêm khắc vừa nghi ngờ của Tiết Tùng.

”Không nói cho ngươi!”

Diệp Nha nghe thấy Tiết Thụ đáp như vậy, gương mặt của nàng trong nháy mắt liền phiếm hồng, cắn chặt răng, đấm xuống giường đất.

Ai nói Tiết Thụ là ngốc tử? Hắn xấu lắm!

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 23: Va Chạm

Trời sáng, Diệp Nha đem chăn đệm lung tung cuốn gọn, nàng vội vàng xỏ giày, quần áo bẩn đã tích lại nhiều ngày, quay đầu lấy ga trải giường mang ra bờ sông giặt.

Xốc rèm cửa lên, trong phòng không có một bóng người, hai cái bệ bếp đều sạch sẽ, hiển nhiên Tiết Bách cũng không để lại bát đũa bẩn tối hôm qua cho nàng rửa. Diệp Nha bất đắc dĩ lắc đầu, tam đệ chính là khách khí như vậy, nhưng không thể phủ nhận, trong lòng nàng rất cao hứng. Nàng hướng phía trước viện liếc mắt một cái, Tiết Tùng cùng Tiết Bách sóng vai đứng tại giá gỗ rửa mặt, một người cao lớn khỏe mạnh, một người gầy gò cân xứng, tản ra tinh thần phấn chấn bất đồng.

Hậu viện truyền đến tiếng bước chân, nàng liếc mắt nhìn qua đi, chỉ thấy Tiết Thụ trong tay ôm bó củi, vẻ mặt lấy lòng nhìn nàng, “Nương tử, ngươi nghỉ ngơi đi, hôm nay ta nấu cơm!”

Làm chuyện xấu còn biết lấy lòng, làm sao giống một ngốc tử?

Diệp Nha tức giận đoạt lấy củi trong tay hắn, đại ca tam đệ đều nhìn thấy, nàng là kẻ ngốc mới dám sai khiến hắn!

Tiết Thụ ngây ngô cười, nương tử trừng hắn nghĩa là không tức giận, nếu tức giận nàng sẽ không để ý đến hắn.

Tiết Tùng từ ngoại viện tiến vào, thấy bộ dáng ngây ngô cười của hắn, rõ ràng liền cùng thường lui tới chiếm tiện nghi sau một dạng đắc ý, nhìn lên mặt hắn bộ dạng thỏa mãn vẫn chưa lui, Diệp Nha khuôn mặt ửng đỏ cúi đầu cố gắng giả bộ trấn định, cho dù chưa thành thân, hắn ít nhiều cũng đoán được vợ chồng son buổi sáng nhất định sẽ có chuyện gì. Hắn cảm thấy vui mừng, xem ra đệ muội đã hoàn toàn chấp nhận nhị đệ, chính là trong lòng lại có loại cảm giác thản nhiên không thể diễn tả, làm hắn không dám tiếp tục tìm hiểu xem hai người đã làm chuyện gì.

”Nhị đệ, hôm nay ta lên núi, ngươi có đi hay không?” Trồng trọt đã xong, trong khoảng thời gian ngắn không có việc gì để làm, hắn cũng nên đi săn thú kiếm thêm tiền.

Tiết Thụ lắc đầu, hắn muốn ngốc ở nhà bồi nương tử.

Diệp Nha cũng không nghĩ hắn lại ở nhà, một bên nhóm lửa một bên vụng trộm trừng mắt với hắn, ngữ khí ôn hòa như bình thường: “Ngươi đi cùng đại ca đi, nhiều người càng dễ dàng săn được này nọ.” Nàng đã lên xong kế hoạch, buổi sáng thu thập quần áo đi giặt, buổi chiều khâu gối đầu, lại làm cho bốn người một bộ thu sam dự bị. Nga, đúng rồi, tam đệ có đôi giày hỏng, nàng phải làm thêm một đôi. Nếu Tiết Thụ ở nhà, khẳng định hắn sẽ lại trêu trọc nàng.

Tiết Thụ bĩu môi, làm mặt xấu, Tiết Tùng liền quyết định: “ Nhị đệ cùng đi theo ta.”

Tiết Thụ dỗi chạy, về phía sau viện xem gà con.

Tiết Bách tiến vào, thấy đại ca nhị ca không ở trong phòng, trong lòng vừa động, lấy ra cái túi trong tay áo đưa tới trước mặt Diệp Nha: “Nhị tẩu, đây là tiền ngày hôm qua ta kiếm được, ngươi cầm lấy đi.”

Tà xuyên trong đột nhiên vươn ra một bàn tay trắng nõn thon dài, trong lòng bàn tay còn nâng một chuỗi đồng tiền, Diệp Nha ngẩn người, vội vàng đứng dậy, nói cái gì cũng không chịu cầm: “Nhà chúng ta vẫn còn có tiền, ngươi một mình ở bên ngoài, vẫn là tự mình cầm đi, vạn nhất có chuyện muốn dùng...”

Tiết Bách cười khẽ, ở tay áo bên kia lấy ra hai giác bạc vụn: “Ta đọc sách ở nhà Triệu tiên sinh, buổi trưa cũng ắn ở đó, căn bản không cần phải tiêu tiền. Lần trước ngươi cho ta hai giác bạc ta còn chưa có động đến. Bạc dễ dàng mang theo người, đồng tiền liền chỉ có điểm hơn, vẫn là để ở nhà đi.”

”Nga, vậy đi, bây giờ ta cầm, khi nào ngươi muốn dùng, nhất định phải nói cho ta biết a!”

Thấy lửa sắp cháy ra bên ngoài, Diệp Nha vội vàng nhận tiền, rồi ngồi xuống.

Ngón tay ấm áp của nàng đụng tới bàn tay mát lạnh của hắn, khi rời đi, móng tay sạch sẽ nhẹ nhàng xẹt qua lòng bàn tay của hắn, mang đến loại cảm giác hơi hơi ngứa...

Tiết Bách dụt bàn tay về rồi dừng một chút, chỉ đụng chạm ngắn ngui như vậy mà lưu lại trong lòng hắn một gợn sóng nhỏ. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc thân thể với một nữ tử cùng tuổi, cảm giác, có điểm kỳ quái.

Lấy lại tinh thần, hắn bất động thanh sắc thu hồi tay, ly khai nàng.

Tiễn bước huynh đệ ba người, Diệp Nha bắt đầu thu thập việc trong sân, chủ yếu là vườn rau cần bạt cỏ tưới nước.

”Nhị tẩu, ngươi ra bờ sông giặt quần áo không?”

Thanh âm mềm nhẹ từ ngoài cửa truyền đến, Diệp Nha nghiêng thắt lưng đỡ giá dưa chuột, vừa ngẩng đầu, đã thấy Xuân Hạnh ôm một chậu quần áo lớn đứng ở đằng xa, bên cạnh là Hổ oa sáu tuổi.

Nàng chạy nhanh ra đón, “Ta cũng muốn đi, chính là còn có một vườn rau không đánh để ý, ngươi vội không? Nếu không chờ ta một lát?” Giặt quần áo tốn rất nhiều thời gian, nếu có Xuân Hạnh đi cùng, trò chuyện với nhau như vậy cũng rất tốt.

”Không vội không vội, để ta giúp ngươi làm đi.” Xuân Hạnh cười đi vào trong viện, buông mộc bồn, đi đến vườn rau Diệp Nha vừa mới đứng. Diệp Nha ngăn đón nàng, nàng liền chu miệng lên ủy khuất nhìn nàng: “Nhị tẩu, ngay cả mấy việc nhỏ này ngươi cũng khách khí với ta, cũng quá khách khí đi? Ta nhưng là muốn cùng ngươi học nấu cơm, ngươi như vậy, ta cũng không dám tới tìm ngươi!”

Diệp Nha đành phải để nàng hỗ trợ.

Hổ tử nhanh chân chạy về phía sau viện, trong chốc lát lại chạy trở về, đứng ngoài vườn rau nhìn Diệp Nha: “Nhị tẩu, đại hoàng đâu?”

”Đại hoàng cùng đại ca ngươi lên núi, buổi chiều mới trở về.” Diệp Nha vừa bạt cỏ vừa trả lời hắn.

Hổ tử bất mãn rầm rì, “Ta đây về nhà, giặt quần áo là chuyện của nữ nhân, ta mới không cùng chơi với các ngươi!” Nói xong liền muốn đi ra ngoài.

Xuân Hạnh đứng dưới dàn dưa chuột, hướng về phía bóng dáng của hắn lớn tiếng kêu: “Nương cho ngươi đi theo ta, nếu ngươi vụng trộm đến nơi khác, cẩn thận ta nói với nương!” Cha mẹ ra ruộng bạt cỏ, hắn làm sao lại về nhà, rõ ràng là muốn tìm đám nhỏ kia để chơi, hừ, cả ngày chỉ biết cùng người khác đánh nhau, cố tình còn đánh nữa thôi qua những người đó, mỗi hồi đều làm người dính đầy bụi.

Hổ tử dừng bước chân, quay đầu hướng nàng làm cái mặt quỷ, rút cuộc vẫn không dám đi, tự vào táo phòng chơi.

Nhìn hai tỷ đệ, Diệp Nha đột nhiên nhớ tới hai đệ đệ của nàng, có chút thương cảm, nhưng rất nhanh liền tan biến. Cha mẹ thân thể cường tráng, tiền bán mình của nàng cho dù là báo đáp ơn bọn họ dưỡng dục, ở Tôn phủ vài năm, bọn họ chưa bao giờ qua thăm nàng, có lẽ trong mắt bọn họ, vốn không có nữ nhi này? Nếu như thế, nàng hiện tại có nhà của mình, làm gì lại đa sầu đa cảm? Mọi người có mệnh của mọi người, nàng có thể làm, chính là đi con đường của mình.

Tưới xong nước, hai người rửa tay. Diệp Nha đem quần áo mấy ngày nay không kịp giặt xếp lại với nhau, thừa dịp Xuân Hạnh ra sau viện xem con gà con khi bay nhanh hủy đi bị Tiết Thụ dơ bị đan, sau đó gọi bọn họ ra, khóa kỹ cữa, xuất phát ra sông Bắc Hà.

Thời tiết ngày mùa, thôn dân đều bận rộn, bận xong rồi, mấy đại cô nương, tiểu nương tử cũng không hẹn mà cùng chạy đến bờ sông giặt quần áo, gặp nhiều thì quen, liền ngồi cùng một chỗ, vừa giặt vừa nói chuyện phiếm, líu ríu rất náo nhiệt.

Thời điểm Diệp Nha cùng Xuân Hạnh xuất hiện, bờ sông cao thấp bất đồng ong ong thanh tĩnh một chút, mọi người đều đánh giá Diệp Nha, trong ánh mắt có tò mò, có tìm tòi nghiên cứu, cũng có hèn mọn.

Hai người chọn một chỗ cách xa mọi người rồi ngồi xuống, Xuân Hạnh dặn dò hổ tử không được chạy xa, thấy sắc mặt nàng nhìn không tốt lắm, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Nhị tẩu, bọn họ chỉ thích nói chuyện bậy bạ, ngươi đừng để trong lòng, chúng ta biết ngươi là người tốt. Chúng ta tự mình sống qua ngày, để ý tới các nàng làm cái gì!”

Diệp Nha hướng nàng cười cười, cúi đầu giặt quần áo.

Đạo lý này ai cũng biết, nhưng đến phiên đổ lên người mình, không phải ai cũng có thể rộng rãi giống như khuyên người khác như vậy. Nàng chính là không rõ, nàng quy củ, chiêu ai chọc ai, vì sao lại dùng những lời khó nghe như vậy để nói nàng? Chỗ trú tỷ chỗ trú tỷ, nàng có thể nghĩ đến tối vũ nhục nhân trong lời nói, bất quá là hai chữ này.

Nước mắt chậm rãi trào ra, hòa vào quần áo, biến mất không thấy.

Nàng sợ bị Xuân Hạnh phát hiện, bắt buộc bản thân phải nghĩ đến những chuyện vui vẻ, như vậy nước mắt mới ngừng rơi, ổn định tinh thần, mở miệng cùng nàng tán gẫu chút việc nhà.

”Ai u, này không phải diệp muội tử sao? Sao hôm nay ngốc lão nhị không đi cùng ngươi a?”

Ngay khi hai người đã giặt xong phân nửa số quần áo, một đạo cười chói tai sau người đột nhiên vang lên, Diệp Nha nhíu mi quay đầu, quả nhiên thấy ngay Liễu quả phụ. Nàng hôm nay mặc một thân váy hồng đào, cổ áo cực thấp, lộ ra da thịt tuyết ngấy, ngay cả hai luồng rất tròn đều không cam lòng muốn nhảy ra ngoài, phá lệ xuyên nhân mắt.

Diệp Nha không muốn để ý, Liễu Ngọc Nương lại cố tình muốn trêu chọc, đi tới phía các nàng đi!

”Ai là muội tử của ngươi, ngươi gọi lung tung!” Diệp Nha phẫn nộ đứng lên, đem Xuân Hạnh chắn ở sau người, không chút khách khí lớn tiếng trách cứ. Loại tình huống này, nếu cứ để nàng tới gần, thôn nhân khẳng định càng muốn nghĩ nhiều. Nhân lấy đàn phân, Liễu quả phụ thanh danh cực thối, cùng nàng đi lại khẳng định cũng không phải người tốt.

”U, diệp muội tử hôm nay thật tức giận a, ngày đó ngươi còn ngọt ngọt kêu ta tỷ tỷ, như thế nào hôm nay liền trở mặt?” Liễu Ngọc Nương cười hì hì đứng đối diện các nàng, cách tám bước, thanh âm Diệp Nha lớn, thanh âm của nàng lại càng không nhỏ, khiến mấy nương tử xung quanh đều ngừng tay, nhất tề quay đầu nhìn phía bên này.

Liễu ngọc nương phi thường vừa lòng loại hiệu quả này, liền càng vui vẻ: “Diệp muội tử, ngày đó ngươi chính mồm nói với ta, nói ngươi mới đến, sợ bị người chê cười, muốn ta làm tỷ tỷ hảo hảo chỉ điểm ngươi, hay là đã nhiều ngày ngươi nghe được tỷ tỷ nói bậy, sợ bị ta liên lụy, không muốn có quan hệ cùng ta? Ai, tỷ tỷ ta hiểu được nỗi khổ của ngươi chúng ta đều giống nhau, ở địa phương kia ngốc một ngày, đời này cũng đừng nghĩ có được sắc mặt hòa nhã, cho dù ngươi cố gắng làm nương tử tốt, cũng vô pháp thay đổi chuyện đã qua a!”

Ngày đó bị Tiết Thụ uy hiếp, nàng vẫn hận trong lòng, trở về liền cố ý bôi đen Diệp Nha, nói cho mấy gã hán tử buổi tối hay tìm đến nàng nghe, sau đó mấy gã đương nhiên sẽ không trực tiếp nói với phụ nữ trong nhà, nhưng bọn hắn không phải người tốt, sẽ quanh co lòng vòng hỏi thăm, hoặc là đem đề tài hướng oai chỗ mang, thôn phụ sao có thể không suy nghĩ nhiều? Mấy ngày nay nàng cũng không nhàn rỗi, chuyên môn dọc lỗ tai nghe thôn nhân đồn đãi về Diệp Nha, cũng không nghĩ Diệp Nha liên tục vài ngày giả vờ giả vịt làm việc, trang điểm mộc mạc dị thường, giống như nữ tử đàng hoàng, đổi lại làm cho rất nhiều người nghi ngờ, không chịu tín nàng.

Hừ, tin hay không, nàng khắc có biện pháp, phải biết rằng, lời đồn đãi truyền lâu, cũng chậm chậm biến thành thật sự.

”Thiên tài cùng ngươi đã nói cái loại này nói, ngươi đừng ngậm máu phun người!”

Diệp Nha cái gì cũng không nghĩ đến Liễu quả phụ lại vô căn cứ chửi bới nàng như vậy, nhất thời tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng tự mình biện giải.

Liễu Ngọc Nương chính là nhận thức chuẩn Diệp Nha da mặt nộn tính tình, tới gần vài bước: “Diệp muội tử, hai ta không oán không cừu, ta làm gì hãm hại ngươi đâu, ngươi nói đúng không?”

”Ngươi...”

”Phi, nhị tẩu không phải cái loại người này, ai biết ngươi bị chó cắn thế nào, chuyên môn chạy đến chửi bới nhị tẩu ta! Ngươi là dạng người gì, nhị tẩu ta là dạng người gì, mọi người ở đây đều biết! Ngươi bất quá là khi dễ nhị tẩu ta ít nói hiền lành thôi, thiếu ở trong này làm phiền!” Xuân Hạnh tức giận, từ sau lưng Diệp Nha chạy đến, trừng mắt mắng Liễu quả phụ.

Liễu Ngọc Nương trên mặt cười quyến rũ không có nửa điểm biến hóa, nàng chậc chậc hai tiếng, cao thấp đánh giá Xuân Hạnh: “Xuân Hạnh a, ngươi nữ tử chưa lấy chồng cúc hoa khuê nữ, nói chuyện sao lại khó nghe như vậy a, ngươi muốn nói ta là loại người như thế nào a?”

Xuân Hạnh vừa rồi cũng là nhất thời xúc động, nay Liễu quả phụ hỏi như vậy, nàng một đại cô nương làm sao mở miệng? Nhất thời nghẹn lại, tức giận đến cả người run run.

Liễu Ngọc Nương cười khanh khách, “Ngươi như thế nào...”

Lời còn chưa dứt, cánh tay bỗng bị người từ đằng sau dùng lực túm lại, một cái không chú ý liền bị người hung hăng đá xuống nền đất, nửa người trên sát ngay phiến đá cuội, trượt một đoạt dài mới ngừng lại, hòn đá nhỏ sớm bị nước sông cọ rửa không còn góc cạnh, nhưng ma sát thô ráp vẫn là làm cho nàng lõa - lộ một bên cánh tay, vết máu loang lổ.

Nàng khiếp sợ ngẩng đầu, còn không thấy rõ người động thủ là ai, liền lại bị quăng một cái tát: “Ngươi cái dâm đãng, còn dám bịa đặt một câu, ta liền vả vỡ miệng của ngươi!”

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 24: Trả Thù

Tất cả mọi người kể cả Diệp Nha và Xuân Hạnh đều bị lời nói liền mạch lưu loát của Lâm thị làm ngây người.

”Nương, không phải người ra vườn đậu phộng sao?” Xuân Hạnh ngây ngốc nhìn Lâm thị đang túm tóc Liễu quả phụ, thất thanh hỏi.

Lâm thị không nhìn nàng, hung hăng trừng mắt với Liễu quả phụ, dùng sức tát cho nàng một phát choáng váng ngã nhào xuống đất, mắt to trừng mắt nhỏ hướng về phía đám người trong thôn đứng bên bờ: “Mọi người đều biết đức hạnh của ả dâm phụ này là thế nào đi? Trừ bỏ thông đồng cùng nam nhân khác, trừ bỏ bịa đặt dựng truyện xung quanh, nàng còn có thể làm cái gì? Vai không thể vác tay không thể khiêng, nếu không có vài cái xú nam nhân hiếm lạ thân thể bân thỉu của nàng, nguyện ý cung tiền cho nàng, nàng đã sớm chết đói! Tốt, nàng bị chúng ta phỉ nhổ thành quen, nhưng lại muốn hắt nước bẩn lên người nương tử của Tiết Thụ, thật đúng là biết chọn người thành thật để khi dễ a! Phi!”

”Hôm nay ta liền nói rõ cho mọi người biết, Nương tử Tiết Thụ là do ba huynh đệ bọn hắn dùng tiền lấy về. Nhà mẹ đẻ nàng không có tiền, phải làm việc quanh năm suốt tháng từ nhỏ, sau đó mẹ kế nàng thấy nàng bình thường làm việc tốt, sai sử nàng đến năm mười hai mười ba tuổi liền cố ý nuông chiều. Ngày đó huynh đệ Tiết Thụ vô tình đi qua, mẹ kế nàng đang định đem nàng bán cho lão phú hộ dưới trấn làm tiểu thiếp, nha đầu kia tính tình mạnh mẽ, không cam lòng bị bán làm thiếp, tự mình nhảy sông tìm chết, may mắn được huynh đệ Tiết Thụ cứu lên! Mẹ kế nàng sợ hãi, lại bị Tiết Thụ huých, bất đắc dĩ đồng ý bán nàng, ngay cả xiêm y cũng chưa kịp đổi, mặc nguyện cả bộ xiêm y lúc chuẩn bị gặp lão phú hộ tới đây, vậy mà dâm phụ này, trăm phương nghìn kế hắt nước bẩn nên người nàng!”

”Dâm phụ này luôn miệng nói người khác ở cùng chỗ với mình, chỗ ở của nàng là cái dạng gì, chúng ta đều nhìn lên người nàng là thấy được! Nương tử Tiết Thụ từ khi gả lại đây mọi việc tronh nhà đều sắp xếp thỏa đáng, giặt quần áo nấu cơm, việc gì so với người ngoài cũng không kém, cùng loại dâm phụ có cái quan hệ gì! Theo lý thuyết, quan hệ giữa ta và ba huynh đệ Tiết Thụ mọi người đều rõ, chỉ bằng lão nương bọn họ năm đó khi dễ ta, ta chỉ ước gì huynh đệ bọn họ sống thật thảm, căn bản không đáng vì chuyện của nhà bọn họ mà tức giận, nhưng ta chính là không quen nhìn dâm phụ này bắt nạt kẻ yếu, chuyên nắn quả hồng mềm, đặc biệt là người tốt như nương tử Tiết Thụ!”

Trên bờ sông ngoài tiếng nước chảy, chỉ còn lại tiếng giải thích cùng chửi bậy của Lâm thị, gằn từng tiếng, rành mạch.

Diệp Nha ngây ngốc đứng ở đằng kia, nghe Lâm thị thay nàng ra mặt, thay nàng nói rõ lai lịch, chưa bao giờ nàng thấy cảm động như lúc này, thanh âm run rẩy gọi nhỏ, “Nhị thẩm”, nhịn không được dựa vào vai Xuân Hạnh khóc lớn. Nàng phải tu mấy kiếp, mới có thể tìm được người thân đứng ra bảo hộ cho mình?

”Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, người bên ngoài đều giẫm lên đầu ngươi, ngươi còn nhăn nhó muốn cùng nàng giảng đạo lý! Ta nói cho ngươi, về sau còn gặp tình huống này cũng không cần mặt mũi, ngươi muốn nói cái gì cũng không cần phải nói, trực tiếp liền đánh, cho nàng biết ngươi không dễ bị khi dễ!” Lâm thị quay đầu trừng mắt với Diệp Nha, không chút khách khí mắng nàng.

Có người bình thường quan hệ tốt với Lâm thị không nhịn được, bước tới khuyên nàng: “Được rồi được rồi, tiểu nương tử mới gả tới đây, da mặt còn mỏng, làm sao nói được mấy từ không cần mặt mũi, ngươi mau nhu hòa một chút, rõ ràng là muốn cháu dâu tốt, mới răn dạy một phen như vậy, kẻ ngốc còn tưởng rằng ngươi là thật sự khi dễ tiểu nương tử, đến lúc đó lại không muốn lấy lòng, cẩn thận đến ngày lễ ngày tết nàng không mạng tặng lễ cho nhị thẩm ngươi!”

Một phen khuyên giải khôi hài như vậy, làm cho rất nhiều phụ nhân bật cười, bắt đầu thất chủy bát thiệt khuyên Lâm thị bớt giận, đừng tức giận với Diệp Nha, cũng có người khuyên Diệp Nha đừng khóc, nói mọi người đều biết nàng là nương tử thiện lương.

Diệp Nha biết Lâm thị là vì muốn tốt cho nàng, lúc này nghe thôn nhân đều nói chuyện cùng nàng nước mắt liền dừng, vành mắt hồng hồng hướng mọi người cảm tạ

Không có người để ý tới mình, Liễu quả phụ muốn giãy dụa nhưng khí lực của Lâm thị quá lớn, căm phẫn mắng thầm trong lòng.

Lâm thị thấy mọi người đều tin lời nói của mình, liền đem Liễu quả phụ đẩy ra ngoài, nổi giận mắng: “Còn không mau cút về nhà, đã như vậy còn muốn gặp mặt người khác, ban ngày ban mặt không biết xấu hổ! Còn dám tác quái, sớm muộn gì cũng có ngày đem ngươi cột vào thân cây! Cho ngươi thoải mái mời gọi nam nhân!”

Mấy lời này liền đem lực chú ý của mọi người chuyển sang quần áo của Liễu quả phụ, trải qua một phen va chạm,nửa cánh tay của Liễu quả phụ đều lộ ra ngoài, làn da trắng bóng làm cho nhóm phụ nhân vừa ghen vừa hận, đặc biệt là nương tử của mấy nam nhân thông đồng với nàng, ngoài miệng mắng còn không tính, thậm chí còn cầm cả hòn đá ném lên người nàng, bộ dáng nghiến răng nghiến lợ, đủ để tưởng tượng lực đạo của hòn đá ném lên mặt.

Từ mặt, cổ đến cánh tay, những nơi nào bị đá ném trúng đều để lại thương tích.

Nàng chật vật từ mặt đất đứng lên, nâng lên cánh tay đỡ mấy hòn đá đang phi tới, ôm lấy mộc bồn liền bỏ chạy, tóc tai bù xù,không khác gì người điên. Không có biện pháp, nàng thế đơn lực bạc, tiếp tục ở lại cũng chỉ để người khác đánh chửi, nàng mới không có ngốc như vậy.

Hôm nay Lâm thị xuất hiện là chuyện ngoài ý muốn, ra tay tàn nhẫn ngoài dự kiến của nàng. Liễu ngọc nương biết, xảy ra chuyện ngày hôm nay, sau này nàng không còn cơ hội nói xấu Diệp Nha nữa, nhưng nàng sẽ không bỏ qua cho nàng(Diệp Nha), nàng làm cho tự mình nhục nhã như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày, nàng sẽ nắm được nàng(Diệp Nha) trong tay, chờ xem!

Giặt xong xiêm y, Diệp Nha cùng Xuân Hạnh sóng vai đi sau Lâm thị, Hổ tử ủ rũ ủ rũ tùy ý Lâm thị nắm tay hắn, ngay cả một câu cũng không dám nói, hắn sợ nhất là lúc nương tức giận, hôm nay nương đâu chỉ có tức giận a, còn động thủ đánh người!

Diệp Nha muốn mở miệng nói lời cảm tạ, nhưng thấy thái độ nghiêm khắc của Lâm thị lại không mở miệng được.

Thẳng đến khi mấy người đi đến trước cửa Tiết gia.

”Nhị thẩm, vào trong ngồi một lát đi?” Diệp Nha có chút can đảm mời nói.

Lâm thị liếc mắt vào sân, “ Sắp đến giờ nấu cơm, vào ngồi làm gì.” Ngữ khí không còn nghiêm khắc như ở ngoài bờ sông ba nãy.

Diệp Nha lại đỏ vành mắt, cúi đầu hướng nàng nói lời cảm tạ: “Nhị thẩm, cám ơn ngươi, ngươi đối chúng ta thật tốt, hôm nay nếu không có ngươi, ta...”

Nhìn nàng cúi đầu gạt nước mắt Lâm thị đột nhiên nhớ tới khi mình mới gả tới đây, đại tẩu đều sinh ba nhi tử, nàng ngay cả một đứa bẽ cũng không có, bị đại tẩu châm biếm là gà mái không biết đẻ trứng. Khi đó tính tình nàng cũng giống Diệp Nha, có ủy khuất chỉ biết vụng trộm khóc, nếu không phải sau đó thật sự chịu không nổi đại tẩu cùng bà bà ngược đãi, kiên cường đứng lên, chỉ sợ hiện tại sống không được như ý. Sau đó hai người trước sau tắt thở, ba huynh đệ Tiết Tùng đều là hài tử tốt, không có tính xấu như nương bọn họ, oán hận trong lòng nàng mới dần dần tán đi, chỉ có tính tình lại ngày càng cứng rắn lên.

Nếu ngày ngày thuận buồm xuôi gió, ai cũng không cần thay đổi tính tình, biến thành một người khác. Ba cháu trai sớm mất mẹ, cần có nương tử ôn nhu như Diệp Nha để ý mọi việc trong nhà, cho nên nàng làm nhị thẩm, có thể giúp gì liền giúp một chút, đến thời điểm phải mạnh mẽ, cho dù không có nàng, nàng cũng tin tưởng cháu dâu sẽ trưởng thành và tự đứng lên, một mình đảm đương một phía.

”Được rồi, ngươi gọi ta một tiếng nhị thẩm, ta liền không thể nhìn ngươi bị nàng khi dễ, huống chi ngay cả Xuân Hạnh nàng cũng khi dễ. Được rồi ngươi nên làm gì liền làm gì đi thôi, chúng ta đi.” Làm cọp mẹ nhiều năm như vậy, nàng cũng không thói quen nói nhẹ nhàng như vậy, lôi kéo nhi tử bước đi.

Diệp Nha cảm kích nhìn bóng dáng của nàng, thẳng đến khi các nàng đi xa, mới xoay người đi vào trong viện hong xiêm y.

Hôm nay Tiết Tùng cùng Tiết Thụ vận khí tốt, buổi trưa bắt được một đôi chim trĩ, mỗi con nặng chừng ba cân, có thể bán được một trăm văn tiền.

Hai người tiếp tục săn đến buổi chiều, không có thêm thu hoạch, liền xuống núi về nhà.

Tiết Thụ đem chân chim trĩ trói lại, dùng dọ trúc nhốt ở phía sau viện, vội vàng rửa tay, chạy vào trong phòng tìm nương tử.

Diệp Nha nghe thấy động tĩnh, sợ bị hắn nhìn ra mình vừa khóc, giả vờ không phát hiện ra hắn, vùi đầu khâu xiêm y.

Tiết Thụ nằm lên mép giường, cười hì hì nhìn nàng: “Nương tử, chúng ta bắt được hai con chim trĩ, màu sắc rất rực rỡ, ngươi muốn xem hay không?” Trước kia cũng từng bắt được chim trĩ, Xuân Hạnh và Hổ tử đều thích xem, nương tử hẳn là cũng như vậy đi?

”Ta đang khâu xiêm y,làm sao xem.” Diệp Nha cúi đầu càng thấp, không để ý chuyện tức giận với hắn buổi sáng.

”Nga...” Tiết Thụ có chút thất vọng, thấy bộ dáng cúi đầu mất hứng của nàng, bỗng nhớ tới chuyện mình làm buổi sáng, chột dạ hạ thấp thanh âm: “Nương tử, ngươi có phải còn tức giận hay không?”

”Không có, nga, bên ngoài xiêm y đều khô rồi, ngươi giúp ta thu vào.” Diệp Nha sai khiến nói.

Tiết Thụ nghe lời ra ngoài, ôm một đống xiêm y tiến vào, trước đem quần áo của Tiết Tùng cùng Tiết Bách đến đông ốc, sau đó lại gấp quần áo của hắn cùng Diệp Nha. Làm xong, thấy Diệp Nha còn cúi đầu, không khỏi tiến đến gần nàng, ngửa đầu nhìn nàng: “Nương tử, sao ngươi không nhìn ta... A, mắt của ngươi sao lại sưng lên như thế, có phải đã khóc hay không?” Nương tử khóc, hắn thực vội, lớn tiếng kêu lên.

Thanh âm truyền ra, Tiết Tùng ngồi ngoài cửa chỉnh mũi tên liền dừng động tác, nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe bên trong nói chuyện.

Diệp Nha lừa Tiết Thụ, nói nàng là bị hạt cát bay vào mắt, còn kêu hắn thổi để hắn tin, nhưng Tiết Tùng lại không tin.

Đúng lúc Hổ tử lảo đảo chạy tới, vào cửa tìm đại hoàng.

Đại hoàng ở phía sau viện nằm úp sấp dưới mái hiên, Hổ tử ngồi ở bên cạnh thay nó vuốt lông, nhìn thấy hai con chim trĩ cách đó không xa, Tiết Thụ rất nhanh đã bị Diệp Nha đuổi ra ngoài, nhàn rỗi không có chuyện gì, liền chơi cùng với hắn.

Tiết Tùng hỏi Hổ tử: “Nhà ngươi đã làm xong việc rồi sao?”

Hổ tử lung tung gật gật đầu: “Chắc làm xong rồi, ta cũng không biết.”

Tiết Tùng giáo huấn hắn: “Gì cũng không biết, cả ngày chỉ chạy loạn.”

Hổ tử mặc kệ, bĩu môi phản bác: “Ta không chạy loạn, ta theo giúp tỷ tỷ ta ra bờ sông giặt quần áo, không tin ngươi hỏi nhị tẩu, nàng cũng đi!”

Tiết Tùng trong lòng vừa động, thấp giọng hỏi hắn: “Có phải hay không có người khi dễ tỷ ngươi?”

”Có a, chính là dâm phụ đó, nàng khi dễ tỷ của ta cùng nhị tẩu, sau đó bị nương ta đánh chạy, rất nhiều người còn lấy đá ném nàng ta, ta cũng ném, ai bảo nàng khi dễ tỷ tỷ của ta, nga, còn có nhị tẩu!” Hổ tử căm giận nó, lực đạo trong tay tăng lên, bứt mất một nhúm lông của đại hoàng, chọc cho nó bật dạy, quay đầu nhìn hắn.

Mọi người trong thôn khi nói đến Liễu quả phụ, từ dùng nhiều nhất chính là dâm phụ, đứa nhỏ trong nhà cũng học theo, cũng đều gọi như vậy. Tiết Tùng cùng Tiết Thụ nghe đều hiểu được, người Hổ tử nói là Liễu quả phụ.

”Nàng còn dám khi dễ nương tử, ta làm cho đại hoàng cắn nàng đi!” Tiết Thụ trừng mắt nhãn tình nhảy dựng lên, thở phì phì quát, đại hoàng lập tức đứng dậy tử đi cạnh bên người hắn, cúi đầu trong miệng phát ra hai tiếng.

”Ngốc tử ở nhà cho ta! Không cho phép ngươi làm cho đại hoàng đả thương người!” Tiết Tùng đem người kéo xuống, trừng mắt nhìn hắn, vừa cẩn thận hỏi Hổ tử chuyện phát sinh ngoài bờ sông. Đừng nhìn Hổ tử còn nhỏ, miệng lại đặc biệt khéo, so với lần trước Tiết Thụ tự thuật đều có trật tự.

Tiết Tùng nhẹ nhàng thở ra, thập phần cảm kích Lâm thị, là nàng làm cho đệ muội nhân họa đắc phúc.

Tiết Thụ lại đột nhiên cắn răng nói: “Ta không cho đại hoàng cắn nàng, ta làm cho đại hoàng mỗi ngày đến cửa nhà nang thải là được rồi!”

Cho thối chết nàng!

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 26

Thanh âm Tiết Thụ rất lớn, Diệp Nha ở trong phòng cũng nghe thấy rõ ràng, nhịn không được nở nụ cười.

Đại đầu đất, hắn nghĩ đại hoàng có nhân tính sao, ngay cả loại yêu cầu vô lại này cũng có thể hiểu?

Nhưng có người nguyện ý che chở cho nàng, trong lòng nàng liền thấy ngọt. Nhìn sắc trời, thấy đã không còn sớm, liền buông quần áo mới khâu xong một nửa, chuẩn bị cơm chiều.

Tiết Tùng vốn định răn dạy Tiết Thụ vài câu, thấy Diệp Nha đi ra, liền ngậm miệng, cúi đầu tiếp tục tra mũi tên.

Hắn nghĩ không ra vì sao Lliễu quả phụ lại cố ý nhằm vào Diệp Nha, người trong nhà bị ngoại nhân khi dễ, hắn thực tức giận. Nề hà đối phương quả phụ có tiếng xấu, nếu hắn tìm tới cửa cảnh cáo nàng, khó tránh khỏi bị người khác hiểu lầm là hai người có chuyện cẩu thả, cho nên cũng chỉ có thể nén chịu đựng, chỉ hy vọng nàng lần này bị giáo huấn, sẽ không dám gây chuyện thị phi nữa.

Không thể ra ngoài trả thù, Tiết Thụ cả người đều không thoải mái, khuôn mặt tuấn tú ngây ngốc hằng ngày liền trở nên nhăn nhó.

Hổ tử thấy vẻ mặt hai ca ca đều nghiêm túc, không dám ở lại, nhanh chân chạy về nhà, ngay cả Diệp Nha nói hắn ở lại ăn cơm hắn cũng không dừng lại một bước.

Chờ Tiết Tùng trở về đông ốc, Diệp Nha hướng Tiết Thụ đang cau có đứng ngoài cửa vẫy tay, kêu hắn đến cạnh mình, Tiết Thụ ngoan ngoãn đáp ứng, vào cửa ngồi xổm bên cạnh bệ bếp, lúc nhìn nương tử, lúc lại nhìn lòng bếp bập bùng lửa. Nương tử lại bị người khác khi dễ, đại ca còn không cho hắn đi ra ngoài thay nương tử đòi công đạo, ngực hắn thực đau a.

Diệp Nha lại không đoán được hắn tức giận như vậy, nhỏ giọng khuyên hắn: “Đừng nóng giận, ta hiện tại không phải rất tốt a.”

Tiết Thụ vừa ủy khuất vừa tức phẫn(tức giận+căm phẫn) nhìn nàng:“Nhưng nàng khóc, ả ta khi dễ nàng!” Thì ra nương tử khóc căn bản không phải bởi vì bị hạt cát bay vào mắt!

”Khóc cũng không phải là chuyện gì lớn, về sau, nhị thẩm đã giúp ta giáo huấn nàng, đem nàng đẩy ngã xuống đất, còn cho nàng một bạt tai a!” Nghĩ đến tình cảnh lúc đó, Diệp Nha khó tránh khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa, khóe miệng liền dẫn theo nụ cười, “Nhị thẩm thật lợi hại!”

Tiết Thụ trong lòng lại càng không có tư vị, nhị thẩm hỗ trợ, nương tử lại cười vui vẻ như vậy, nếu hắn cũng đem Liễu quả phụ đánh một chút, nương tử khẳng định sẽ càng thích hắn.

Hắn muốn nói hắn so với nhị thẩm còn lợi hại, Diệp Nha lại đột nhiên hướng hắn thở dài một tiếng, hắn ngẩng đầu, mới phát hiện tam đệ đã trở lại.

Con ngươi Tiết Thụ sáng lên. Tam đệ đối với hắn tốt nhất, trước kia hắn cùng đám trẻ con mắng hắn là kẻ ngốc đánh nhau, đại ca chỉ biết giáo huấn hắn, tam đệ lại âm thầm giúp hắn giáo huấn những người đó, tuy rằng hắn không hề động chân động tay, nhưng hắn lại biết cách làm cho bọn họ phạm lỗi sau đó bị cha mẹ đánh cho một trận.

Nghĩ đến đây, hắn buông tay nương tử, đi nhanh ra ngoài.

Vì thế, Diệp Nha chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn đem Tiết Bách kéo ra ngoài, hai người ở cùng một chỗ không biết nói thầm chuyện gì. Đại khái là cùng tam đệ oán giận? Nàng không nghĩ nhiều, dù sao tam đệ cũng là người hiểu biết, sẽ hảo hảo khuyên hắn.

Quả nhiên, một lúc sau, hai người liền hướng bên này đi tới, tối tăm trên mặt Tiết Thụ đã tan biến.

”Nhị tẩu, hôm nay ủy khuất ngươi.” Tiết Bách đứng trước cửa, nhẹ giọng nói.

Diệp Nha hướng hắn cười cười: “Không có việc gì, dù sao đều đã qua, ngươi đi đường cả một ngày, mau vào ốc nghỉ ngơi đi.”

Tầm mắt Tiết Bách ngừng lại ở mắt nàng chớp mắt một cái, gật gật đầu, rồi đi.

Ăn cơm dọn dẹp xong xuôi, trải đệm giường chuẩn bị ngủ, Diệp Nha sớm đã quên chuyện không vui ban ngày, nghiêng người nằm xuống giường, cắn môi lắng nghe tiếng Tiết Thụ đổ nước bên ngoài, nếu hắn vào mà còn muốn động nàng, nàng sẽ đáp ứng hắn một chút.

Đáng tiếc nàng lại suy nghĩ quá nhiều, Tiết Thụ bước vào cũng không giống mấy ngày trước đây động chân động tay với nàng, thế nhưng hắn chỉ xoa đầu nàng mấy cái, liền nghiêng người nằm ngủ!

Hắn như vậy thật khác thường, nàng thật sự cảm thấy không quen, thấy hắn không đụng chạm đến mình, lại có cảm giác rất kỳ quái.

Nàng yên lặng đợi trong chốc lát, xác định hắn thật sự đã ngủ, nhịn không được xoay người đối diện hắn, bàn tay trọc vào người hắn: “A Thụ...”

Tiết Thụ đang ngủ, bên hông bị nàng trọc làm ngứa ngáy, không thể không quay đầu nhìn nàng, nghi hoặc nháy mắt.

Nhìn bộ dạng ngây ngốc của hắn, Diệp Nha đỏ mặt, không thể hỏi hắn vì sao đêm nay không chạm vào nàng đi? Cái chuyện kia càng không thể nói ra, vạn nhất hắn lại nhịn không được nàng phải làm sao bây giờ?

Nàng buồn bực trừng mắt nhìn hắn một cái, xoay người nhắm mắt ngủ.

Tiết Thụ bị bộ dáng xấu hổ của nương tử làm rục rịch, bàn tay to muốn duỗi ra, lại nghĩ đến chuyện tam đệ đã dặn dò, liền miễn cưỡng thu tay về, đêm nay còn phải làm đại sự a!

Hắn nằm thẳng tắp, âm thầm chờ đợi nương tử ngủ nhanh chút.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng truyền đến tiếng mở cửa, trong lòng hắn nhảy dựng, bàn tay trọc trọc Diệp Nha, thấy nàng không có phản ứng, hắn nhanh chóng ngồi dậy, sợ mặc quần áo phát ra động tĩnh kinh động đến nàng, hắn liền ôm quần áo rồi xỏ giầy đi ra ngoài, thật cẩn thận khép lại cửa, xoay người hướng thân ảnh mơ hồ trong bóng tối hỏi: “Đại ca không biết đi?”

Tiết Bách không nói chuyện, lôi kéo hắn ra sân. Hai người còn chưa dừng lại, đại hoàng đã muốn đi lên, dùng đầu cọ chân Tiết Thụ.

Tiết Thụ vội vàng mặc quần áo, sờ sờ đầu đại hoàng như thưởng cho nó!

Ra đến sân, hắn hỏi Tiết Bách: “Thật sự chỉ cần bổ nhào vào người nàng là được sao? Nếu không lại kêu đại hoàng liếm nàng hai cái đi, hù chết nàng!”

Tiết Bách cười nhẹ: “Không được, đừng làm ô uế đầu lưỡi của đại hoàng.”

Tiết Thụ nghĩ nghĩ, cũng đúng, đại hoàng thích ai nó mơi liếm, không thể dính mùi vị của thối nữ nhân đó.

Đi qua hai dãy phố, mắt thấy rẽ qua khúc ngoặt bên kia là đến nơi, một cái bóng đen bỗng từ phía Tây chạy ra!

Tiết Bách vội kéo Tiết Thụ lấp sau bức tường gần đó, cũng may người nọ trong nháy mắt liền đi qua, chú ý tới bên này có người.

Đối phương cố ý đè thấp tiếng bước chân rất nhanh liền dừng lại, ngay sau đó truyền đến ba tiếng chim đỗ quyên kêu, Tiết Bách trong lòng vừa động, hướng Tiết Thụ làm động tác chớ có lên tiếng, lặng lẽ bám theo góc tường đi qua, vươn đầu liền thấy, người nọ quả nhiên dừng lại trước cửa nhà Liễu quả phụ.

Khuya khoắt lén lút, vừa thấy liền biết là đến tìm Liễu quả phụ làm chuyện cẩu thả.

Trong lòng hắn chậm rãi toát ra một chủ ý, quyết định thay đổi kế hoạch trả thù.

Liễu quả phụ mở cửa cho hắn đi vào, Tiết Bách cùng Tiết Thụ đi theo sau hắn, bước nhanh đến góc chân tường thấp của nhà Liễu quả phụ, đại hoàng gắt gao đi theo bên cạnh bọn họ, một chút thanh âm cũng không phát ra.

”Đáng chết, sao trễ như vậy ngươi mới đến? Ta đã đi ngủ rồi!”

”Ta cũng không muốn a, bà vợ già nhà ta hôm nay lại nổi điên, không cho ta đi uống rượu, ta phải dỗ nàng ngủ mới có thể đi, ta còn phải nhanh chóng trở về a... Ngọc nương, đêm nay cũng đừng ngoạn đa dạng, nhanh chút cho ta...” Nam nhân thấp giọng giải thích một phen, nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm liền dẫn theo tiếng thở dốc. Bên trong truyền đến thanh âm người bị đụng vào cánh cửa, hai người tựa hồ rất lâu mới đến với nhau.

”Cút ngay, ngươi cho ta là cái gì?”

Liễu ngọc nương dùng sức đẩy nam nhân trên người mình ra, quay đầu đi vào trong phòng, nhưng mới bước qua cửa, người đã bị Lý Kim ôm lên, chạy thẳng vào tây ốc, ngay cả cửa cũng không kịp đóng. Nàng hoảng sợ, nắm tay đám vào ngực hắn, “Đem cửa khép lại a...”

Lý Kim thở hổn hển, bàn tay to tại mông nàng hung hăng xoa nắn một phen: “Không cần đóng, dù sao cũng không có người lại đây, hôm nay ta cũng không ở lại lâu, rất nhanh là xong rồi.” Nói xong, hắn đem người ném lên giường đất, hai ba cái liền thoát xong quần áo để tại chiếc ghế cạnh giường.

Liễu ngọc nương còn muốn giãy dụa, khi bị Lý Kim bắt lấy nhìn thấy cánh tay bị trầy da lúc ban ngày, nhất thời nhớ tới đám thôn phụ ném đá vào nàng, trong đó ném vô cùng tàn nhẫn chính là vợ Lý Kim?

Nàng mị nhãn chuyển động, đem hai chân gắt gao kẹp chặt, ủy khuất oán giận: “Cánh tay ta còn bị thương, ngươi làm đau ta...”

Thanh âm nũng nịu thanh, giọng điệu trách cứ, không bằng nói là câu dẫn!

Lý Kim chỉ là một nông dân, làm sao chịu được dụ hoặc như vậy, hơi thở nhất thời trở nên nặng nề, kéo tiết khố của nàng muốn đi vào, đối phương lại cố tính không phối hợp giống như trước đây, hắn cũng không có cách nào, đành phải nằm trên người nàng: “Vậy ngươi muốn thế nào?” Hung hăng xoa nắn hai luồng mềm mại trước ngực.

Liễu Ngọc Nương quơ quơ cánh tay của mình: “Ngươi giúp ta buộc chúng lên trên đỉnh đầu đi, miễn cho lại bị ngươi đụng tới...”

Muốn sớm một chút về nhà? Không có cửa đâu! Nàng hôm nay càng muốn dùng tất cả các chiêu thức lưu lại hắn, tức chết mụ vợ già của hắn mới tốt!

Lý Kim nghe xong, khí huyết liền dâng lên, từ lúc cùng Liễu quả phụ qua lại, hắn từ trên người nàng học được vài chiêu thức đa dạng, thật thật chính chính nếm trải tư vị tuyệt vời của chuyện đó, cùng nàng so sánh với, nương tử chỉ biết nằm ngửa kêu to ở nhà, căn bản làm cho hắn cầm không nổi nửa điểm hưng trí. Nay nghe nàng nói lại có chiêu thức mới, có lẽ nào lại không thử? Nắm lấy đai lưng của nàng liền buộc lên...

Ngoài tường, Tiết Bách chỉ loáng thoáng nghe được mấy câu, biết cửa phòng không khóa, hắn thầm nghĩ may mắn, thấp giọng dặn Tiết Thụ: “Nhị ca, ngươi đi phía trước, kêu đại hoàng từ bờ tường nhảy vào, sau đó đi tới tìm ta.”

Trong thôn chỉ có mấy hộ phòng ở làm bằng cỏ tranh, bên ngoài là tường bao quanh, còn phần lớn đều là nhà được xây dựng gạch. Dưới chân tường gần cửa chính, thường có một lỗ hổng, mùa hè nước trong viện có thể theo đó chảy ra ngoài. Nếu là nhà nuôi chó, đó cũng là đường cho chúng đi ra đi vào

Tiết Thụ không biết Tiết Bách có chủ ý gì, nhưng tam đệ là người thông minh, lời hắn nói chắc chắn là đúng, liền ngoan ngoãn dẫn đại hoàng đi.

Tiết Bách nhìn theo hắn rời đi, quay đầu nhìn bức tường ước chừng cao hơn mình hai thước, lui về phía sau vài bước, chạy nhanh về phía trước, hai chân đạp lên tảng đá, lập tức liền vọt qua.

Hắn nhìn về phía sân, một đoàn bóng đen không nhanh không chậm hướng bên này chạy tới, đúng là đại hoàng. Thật sự là đành phải cẩu, theo xuất môn vốn không có gọi bậy qua, Tiết Bách rất vừa lòng với nó, quyết định xoa đầu khen nó, sau đó nhìn về phía trong phòng mặt.

Ngày hè trời nóng, từng nhà đều mở cửa sổ ngủ, chỉ có một tầng sa mỏng che muỗi. Bên trong phòng ngọn nến cháy lúc sáng lúc tối, nương theo ánh sáng mờ nhạt, hắn thấy rõ ràng hai thân mình đang triền miên dính chặt nhau tại cùng một chỗ, nam đen gầy, khiêng đôi chân trắng bóng động đậy, nữ trắng trẻo, hai tay bị thắt lưng đỏ thẫm buộc chặt, để trên đỉnh đầu.

Tiết Bách nghĩ mình thật ghê tởm, kỳ thật hắn cũng biết mình đang làm việc xấu, nhưng nhịn không được nhìn nhiều thêm một chút.

”Tam đệ, kế tiếp muốn làm như thế nào a?”

Hắn bận thu liễm tâm thần, thấp giọng dặn dò Tiết Thụ ở bên ngoài chờ hắn, lập tức hai tay chống đầu tường, nhẹ nhàng nhảy xuống, kì thực khi rơi xuống đất không tránh khỏi phát ra thanh âm, nhưng hai người bên trong bị củi khô lửa cháy làm sảng khoái, sao có thể nghe thấy động tĩnh.

Tiết Bách gập thân mình, dẫn theo đại hoàng lặng lẽ mò vào trong phòng.

Tiết Thụ một nmình ở bên ngoài chờ, có điểm nhàm chán. Tam đệ thật là, rõ ràng nói hai người cùng chờ ở bên ngoài, để đại hoàng đi vào hù dọa xú nữ nhân kia, như thế nào hiện tại hắn lại muốn đi vào?

Ban đêm là im lặng như vậy, hắn chậm rãi chú ý tới những tiếng vang khác thường, có tiếng thở hổn hển của nam nhân, tiếng nữ nhân hừ nhẹ, còn có tiếng va chạm.

Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nam nhân kia chạy vào đây làm cái gì? Hắn không phải là đến giúp Liễu quả phụ đuổi đại hoàng đi?

Hắn lo lắng, hai ba cái liền bò lên đầu tường, hướng bên trong nhìn qua. Vừa nhìn thấy, liền trợn tròn mắt, đó không phải nam đầu Lý Kim sao? Hắn như thế nào lại cùng Liễu quả phụ làm chuyện đó?

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 27

Vào trong phòng, thanh âm ngày càng rõ ràng, Tiết Bách tuổi còn trẻ, huyết khí phương cương, khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên.

Nhưng vừa nghĩ đến tiểu tẩu tử ôn nhu ở nhà từng bị Liễu quả phụ khi dễ trước mặt mọi người, cảm giác khô nóng trong ngực hắn liền nhanh chóng lui bước. Hắn chậm rãi lẻn đến cửa phòng, ngồi xổm xuống, lặng lẽ xốc lên một góc rèm cửa.

Động tác của hai người trên giường đang rất kịch liệt, cái yếm đỏ thẫm ở mép giường đất, cũng bị rơi xuống đất, bất quá chỉ cách hắn một sải tay.

Tiết Bách cười lạnh, bàn tay đụng tới khối vải đỏ, dùng hai ngón tay nắm lấy một góc kéo ra, sau đó quay sang bên cạnh, sờ đầu đại hoàng, chỉ vào bộ quần áo khoác trên giá gỗ bên trong. Mùa hè, thôn nhân chỉ mặc áo đơn, không có cái áo này, Lý Kim chỉ sợ phải ở trần trở về đi?

Muốn trách chỉ trách hắn không may mắn, ai kêu hắn cố tình cùng Liễu quả phụ thông đồng, lại còn là ngày hôm nay?

Trong lòng Tiết Bách nửa điểm áy náy cũng không có, gieo nhân nào gặt quả ấy, chỉ có thể nói là hắn xứng đáng.

Nghĩ như thế, thanh âm cơ thể kịch liệt va chạm, hạ thể ra vào, còn có thanh âm rên rỉ của nam nữ, đối với hắn lúc này lại trở nên bình thản đến cực điểm, hắn chỉ nhìn chằm chằm thân ảnh đại hoàng đang nhấc cao chân trên vách tường cạnh giường đất, trong phòng hơi tối, bộ lông màu nâu của nó chính là thứ ngụy trang tốt nhất, nó cố ý bò thật thấp, trên đầu là cửa sổ hai người kia làm sao có thể phát hiện? Tuy nhiên vẫn có khả năng tạo ra sự cố, chính là khi đại hoàng kéo quần áo tha trên mặt đất, có thể sẽ phát ra tiếng vang.

Bất quá, sự thật chứng minh, dù hắn biết đại hoàng có linh tính lớn hơn các loại chó thường trong nhà, nhưng hắn vẫn như cũ xem nhẹ trí tuệ của nó.

Hắn kinh ngạc nhìn đại hoàng ngửa đầu ngậm một góc quần áo, ngay lúc hắn nghĩ nó sẽ kéo quần áo như bình thường, đại hoàng lại tiếp tục đi về phía trước vài bước, quần áo của Lý Kim liền rơi trên thân nó, một chút tiếng vang đều không có phát ra.

Con chó thông minh như vậy, chẳng trách lúc trước thôn nhân trăm phương nghìn kế muốn dẫn nó về nhà!

Tiết Bách cười sờ đầu đại hoàng vừa mới quay trở lại, nhặt quần áo lên, giống lúc đến im ắng ly khai.

Tiết Thụ còn ngây ngốc ngồi xổm ở đầu tường nhìn vào trong phòng, thấy hắn đi ra, cuối cùng chịu dừng mắt, lại nghi hoặc hỏi: “Tại sao ngươi không kêu đại hoàng...”

Tiết Bách ý bảo hắn đừng nói, đem này nọ đưa cho hắn, xoay người trèo tường, sau đó hai người cùng nhau nhảy xuống.

”Nhị ca, ngươi đi đem hai loại này nọ treo trên cây trước cửa nhà nàng, có thể treo lên cao thì cho lên cao.” Tiết Bách vừa đi đằng trước, vừa dặn dò Tiết Thụ, “Trời tối, ngươi cẩn thận một chút, đừng ngã xuống, dù sao hiện tại cũng không có người ở bên ngoài, chậm một chút cũng không quan hệ.”

”Làm gì với quần áo của bọn họ a?” Tiết Thụ thực không hiểu, là muốn làm cho bọn họ tìm không thấy xiêm y thì sốt ruột sao? Như vậy còn không bằng đem về dấu trong nhà, hoặc quăng vào nhà ai đó đi.

Tiết Bách biết có giảng giải thì hắn cũng không rõ đạo lý, chỉ đơn giản giải thích cho hắn nghe: “Nếu người khác nhìn thấy quần áo bọn họ trên cây, sẽ chê cười bọn họ, nương tử Lý Kim có thể tới đây đánh nữ nhân đó, nhị tẩu biết, nhất định sẽ thật cao hứng.”

Kêu đại hoàng hù dọa nàng, hết giận trong chốc lát, nhưng đại hoàng vì sao vô duyên vô cớ chạy đến nhà nàng? Người sáng suốt đoán một chút là biết bọn hắn làm. Nay việc này thần không biết quỷ không hay, mặc cho ai cũng không thể nghĩ tới bọn họ, bọn họ chỉ tùy ý để thôn dân cùng nhau xem náo nhiệt là được rồi. Đáng tiếc hắn ngày mai phải đi học, không thể chính mắt nhìn thấy, nương tử Lý Kim nổi danh trong thôn là người đàn bà chanh chua, trước kia không có chứng cớ, hiện tại bắt được nhược điểm, nàng sao có thể dễ dàng tha cho Liễu quả phụ?

Tiết Thụ cái hiểu cái không, kỳ thật hắn muốn tự tay đánh Liễu quả phụ một chút, bất quá tam đệ đã nói như vậy, hắn sẽ nghe lời.

Đến phía trước, hắn thuần thục ôm chặt thân cây, rất nhanh liền lên đến chạc cây cao nhất, lá cây lạnh lạnh, cọ lên mặt có chút ngứa. Hắn nhớ kỹ tam đệ dặn dò, cố gắng trèo lên trên, thẳng đến khi đến cành cây không thể với tới, phía dưới lại truyền đến tiếng tam đệ kêu ngừng, hắn mới bắt tay treo này nọ lên cây. Quần áo Lý Kim rộng thùng thình, hắn đem một ống tay áo cột lên cành cây, đem vạt áo buông xuống, bảo đảm quần áo có thể theo gió tung bay như lời tam đệ nói, sau đó bắt đầu treo cái yếm của Liễu quả phụ.

Cái yếm, hắn đã rất quen thuộc, trừ bỏ trang trí đa dạng, cùng với của nương tử cũng không sai biệt lắm, nhưng cầm ở trong tay cảm giác còn kém nhiều lắm.

Yếm trên người nương tử có hương vị rất dễ ngửi, thực thơm thực thơm, nếu không phải lúc ngủ hắn hít thật sâu, căn bản sẽ không biết, còn có,khi hắn đụng tới yếm của nương tử, chỉ càn tiến thêm một bước liền có thể gặp được hai khỏa mềm mại của nàng làm cho hắn vừa cao hứng vừa khẩn trương, nhưng hiện tại, trên cái yếm này toàn dị vị, hắn chỉ cảm thấy ghê tởm, vội vàng treo lên, lung tung lau tay lên lá cay, chạy nhanh xuống. Thật không biết Lý Kim nghĩ như thế nào, trên người Liễu quả phụ thối như vậy, hắn như thế nào lại chịu được?

Việc nên làm đều đã làm, hai người một cẩu tâm tình khoái trá trở về.

Thời điểm về đến cửa nhà, Tiết Thụ đột nhiên giữ chặt Tiết Bách, “Tam đệ, vì sao Lý Kim lại trói tay nàng lên a?”

Hắn cảm thấy, chỉ có mình cùng người trong lòng mới có thể làm chuyện đó, tuy rằng hắn không rõ Lý Kim vì sao không thích nương tử hắn, nhưng hắn nhất định là thích Liễu quả phụ, nhưng vì sao còn muốn trói nàng? Liễu quả phụ càng không ngừng cầu hắn buông nàng ra, vừa khóc vừa bảo, đổi làm vợ, nhưng hắn luyến tiếc.

”Đó là Liễu quả phụ tự nguyện.” Tiết Bách thản nhiên đáp, loại người đi ra từ nơi đó, chỉ cần có thể dỗ nam nhân cao hứng, cái gì không thể làm?

Tiết Thụ mở to hai mắt nhìn, càng nghi hoặc, “Vì sao a?”

Tiết Bách trầm mặc một lát, đột nhiên cảm thấy đề tài này có chút không thích hợp lại tiếp tục đi, hắn hiểu nhị ca của hắn, nếu hắn nói“Như vậy có thể làm cho Lý Kim thoải mái”, nhị ca có thể hay không ngốc hồ hồ chạy tới ép buộc nhị tẩu? Hai người mới tốt đẹp vài ngày, cũng không thể bởi vì chuyện này mà bị phá hủy.

Nhưng không nói, nhị ca nhất định sẽ quấn quít lấy hắn.

Hắn nghĩ nghĩ, bịa chuyện nói: “Bởi vì cánh tay nàng bị thương, trói lại liền không chạm tới. Được rồi, chúng ta mau vào đi, bị đại ca phát hiện sẽ bị mắng.”

”Nga, vậy ngươi lát nữa động tác nhẹ chút, đừng đánh thức đại ca.” Tiết Thụ nhận được đáp án, lập tức đem chuyện này ném sang một bên, rón ra rón rén vào sân.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hắn nhanh chóng đóng cửa lại, xác định nương tử không bị hắn đánh thức, hắn mới cười trộm xoay người nhìn nàng. Trong phòng rất tối, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ, hắn lặng lẽ trèo lên mép giường, nghiêng đầu nhìn bộ dáng nàng lúc ngủ.

Hàng mi dài nhỏ như lá liễu, đôi mắt nhẹ nhàng mấp máy, cái mũi thanh tú kiệt xuất, còn có cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra, no đủ oánh nhuận, hắn rất muốn cắn một ngụm. Hắn đưa tay, muốn đẩy ra mấy lọn tóc dính trên mặt nàng, lúc sắp chạm đến hai má trắng nõn của nàng, hắn đột nhiên nhớ tới tay hắn vừa động tới mấy thứ đồ bẩn thỉu, lại rụt trở về, rồi quay ra ngoài.

Hắn vừa quay lại, Diệp Nha liền tỉnh, mở to mắt, đúng lúc nhìn thấy hắn đứng trước giường đất.

”Ngươi làm gì vậy?” Nàng xoa dụi mắt hỏi, còn chưa tỉnh ngủ, ngữ điệu nhẹ nhàng ôn nhu.

Tiết Thụ hoảng sợ, nhưng cúi đầu nhìn thấy bộ dáng nàng mơ mơ màng màng thanh âm đó làm xương cốt hắn muốn nhũn ra, bối rối trong lòng liền bình tĩnh xuống dư, nằm úp sấp trước mặt nàng nói: “Khát nước, ta đi uống nước.”

Diệp Nha mím môi, chống nửa người ngồi dậy, “Ta cũng khát, ngươi giúp ta lấy.“. Đôi mắt vẫn như cũ bên nhắm bên mở.

”Ân, ngươi chờ.” Tiết Thụ ngoan ngoãn đi, một lúc sau cầm bát nước tiến vào, đứng trước giường đất nhìn nàng: “Uống đi.”

Diệp Nha theo tay hắn, cúi đầu uống vào hai hớp, “Đủ, ngươi cũng nhanh chút ngủ đi.” Nói xong lại nằm xuống.

Lại một lát sau, cảm giác ấm áp bị người ôm vào trong lòng, nàng bất mãn xoay người, tìm được vị trí thoải mái, ôm thắt lưng của hắn ngủ.

Đông ốc.

Tiết Bách vừa cởi xong quần áo nằm lên giường đất, chợt nghe người bên cạnh hỏi: “Không bị người khác thấy chứ?” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng bình tĩnh, hiển nhiên là vẫn tỉnh táo.

Hắn há miệng thở dốc, nháy mắt nghĩ đến vài cái cớ, lại cảm thấy không việc gì có thể che dấu, đành phải đáp: “Không có.”

Tiết Tùng “Ân” một tiếng, “Sau này đừng làm những chuyện như thế này nữa.” Không hỏi hai người làm chuyện gì, hắn biết, tam đệ sẽ không làm ra chuyện khác người.

Tiết Bách rất nhanh liền thoải mái, đại ca nếu thật sự tức giận, ngay từ đầu sẽ ngăn bọn họ lại, hắn dung túng, chứng tỏ hắn cũng tức giận Liễu quả phụ.

Hắn gối đầu lên hai tay cười, chậm rãi ngủ.

Hắn thế nhưng lại mơ thấy giấc mộng làm cho hắn phải xấu hổ.

Hắn mơ nàng ngồi ở lò sưởi gần đầu giường khâu quần áo, ngẫu nhiên ngẩng đầu cười với hắn, chính là khóe mắt đuôi mày ôn nhu say lòng người, làm cho hắn nhịn không được động tam, hắn run run ngăn quần áo trong tay nàng, nàng kinh ngạc ngẩng đầu hỏi hắn làm cái gì... Hắn nói“Nhị tẩu, ta muốn yêu thương ngươi”, hắn nghĩ nàng sẽ tức giận, nhưng nàng lại đỏ mặt, ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, sau đó, sau đó hắn lại hôn nàng.

Cảnh trong mơ đột nhiên thay đổi, hắn theo bản năng hy vọng đừng có ngừng, hy vọng tiếp tục được ôm nàng, cảm giác gắn bó tươi đẹp rõ ràng như vậy, rõ ràng đến mức làm cả người hắn căng thẳng, nhưng cảnh trong mơ vẫn thay đổi, trở nên càng thêm mỹ loạn.

Nàng cả người xích - lõa nằm ở dưới thân hắn, thân mình trắng trẻo, mềm mại thẹn thùng run run, nhắm mắt lại không dám nhìn hắn. Hắn hôn nhẹ lên khóe môi của nàng, tay nắm lên một bên đem bàn tay nhỏ bé của nàng buộc lên, nàng hai mắt rưng rưng cầu hắn không cần, hắn lại bị nàng kích thích tựa như điên cuồng, hung hăng đặt ở trên người nàng, tàn sát bừa bãi mỗi một chỗ, cuối cùng tiến nhập nàng...

Hắn không biết giấc mộng này kéo dài bao lâu, đợi đến khi hắn ở trong giấc mộng cảm thấy quá mức khoái hoạt mới tỉnh lại, phát hiện bên ngoài bầu trời rất nhanh đã sáng. Hắn sợ sệt một lát, chợt thấy dưới thân có chút ẩm ướt dính dính, hắn sửng sốt, sau đó một màn trong mộng theo nhau mà đến, giống như thủy triều bao phủ hắn.

Nhắm mắt lại, chưa bao giờ thấy xấu hổ như lúc này, hắn thế nhưng lại trong mộng xâm phạm nàng.

Thừa dịp đại ca còn chưa tỉnh, hắn lặng lẽ đứng dậy thay tiết khố, múc nước đem đi giặt sạch, sau đó đứng ở hậu viện như xác nhận, để ổn định rung động trong tim.

Diệp Nha đứng dậy nấu cơm, thấy cửa sau mở ra liền cả kinh, may mắn đúng lúc nhìn thấy thân ảnh Tiết Bách, nhẹ nhàng thở ra, vừa nhặt bó củi ở góc tường, vừa thuận miệng hỏi: “Tam đệ, sao ngươi dậy sớm vậy?”

Đột nhiên thấy thanh âm của nàng, Tiết Bách toàn thân cứng ngắc, sắc mặt như bị hỏa thiêu, căn bản không dám quay đầu nhìn nàng, cố gắng vẫn duy trì âm điệu hờ hững: “Ngủ không được, liền tỉnh.”

”Nga.” Diệp Nha không suy nghĩ nhiều, nhặt đủ bó củi liền đi vào.

Thời điểm ăn cơm, Tiết Bách tận lực tránh đối diện với nàng, nàng cùng hắn nói chuyện, hắn liền đơn giản ứng phó qua loa, trên lưng lại ra một tầng mồ hôi lạnh, ăn xong bỏ chạy ra khỏi cửa.

”Tam đệ hôm nay giống như có chút kỳ quái a!” Diệp Nha vừa thu thập bát đũa vừa nói.

Tiết Tùng cùng Tiết Thụ chỉ nghĩ hắn là do tối hôm qua làm việc chột dạ, đều không có trả lời nàng.

Diệp Nha khó hiểu nhìn bọn họ, vừa định mở miệng, xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng chửi bậy sắc nhọn của nữ nhân: “Ngươi cái đồ thối tha, lão nương hôm nay liều mạng với ngươi!”

Thanh âm truyền đến rất đột ngột, tay nàng run lên, chồng bát đũa thiếu chút nữa rơi trên bàn.

Ai vậy a, sáng sớm liền mắng chửi người?

Mà trước cửa nhà Liễu quả phụ, lúc này bị người trong thôn vây quanh xem náo nhiệt, vừa ngửa đầu nhìn hai kiện quần áo treo trên cây, vừa nhìn hai nữ nhân nổi điên đang đánh nhau trước cửa, đặc biệt Liễu quả phụ, bị nương tử ghê gớm của Lý Kim áp trên mặt đất, trúng liên tục vài cái tát, quần áo trên người bị vứt ra xa, lộ ra phần lớn ra thịt tuyết trắng. Nàng cũng đỏ mắt, vừa cào vừa cáu, nhưng so về khí lực nàng làm sao địch nổi nông phụ khỏe mạnh làm việc quần quật cả năm, hai ba cái liền bị đánh gục.

”Lý Kim ngươi là con chó, chỉ biết nằm úp sấp trong ổ chăn của lão nương, hiện tại như thế nào lại giống rùa rụt cổ không dám ra đây?”

”Ngươi cái đồ bà già vô dụng, không hầu hạ được nam nhân nhà ngươi, hắn ghét bỏ ngươi hoa tàn ít bướm mới tới tìm ta, ngươi đánh ta có ích lợi gì? Có bản lĩnh cũng xuất ra thủ đoạn đem hắn giữ chặt bên người, tự mình lo lấy a?”

Liễu Ngọc Nương đánh không lại nương tử Lý Kim, liền lớn tiếng ồn ào chửi bậy, cái gì khó nghe liền nói, hôm nay nàng là không chiếm được tiện nghi, nương tử Lý Kim cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi, nàng muốn mắng nàng ta, làm cho nàng ta trở thành trò cười trong miệng người khác!

Một người dùng sức để đánh, một người dùng sức để chửi, hai người đều điên rồi, cuối cùng vẫn là thôn trưởng ra mặt kêu người đem các nàng tách ra, trò cười khôi hài này mới chấm dứt.

”Ngươi nói, quần áo đó là do ai treo lên?” Đám người tản ra, có người cười hỏi.

”Ai biết, tám phần là hai người làm chuyện tốt đúng lúc bị nam nhân khác chạm vào, đỏ mắt mới xuất ra chiêu này đi, thật là xấu mặt, ha ha...”

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 28

Tiết Tùng và Tiết Thụ lại lên núi, Diệp Nha ngồi đầu giường gần lò sưởi, tiếp tục vá áo lót hôm qua gác lại.

”Có người ở nhà không?” Ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nữ yếu ớt, nếu không phải trong nhà không có người, im lặng như tờ, chỉ sợ nàng cũng không nghe được.

Giọng nói này có chút quen tai, nhưng không phải nhị thẩm cũng không phải Xuân Hạnh, trong nhà vẫn là lần đầu tiên có người ngoài đến, Diệp Nha nhanh chóng buông quần áo xuống, vội vàng đi ra ngoài. Khi nàng mở cửa phòng bếp, liền thấy bóng dáng yêu kiều, yểu điệu ngoài cửa hàng rào tre, không khỏi sửng sốt, sao nàng ta đến đây?

Nghe tiếng cửa phòng mở, Hạ Hoa giật mình, dù biết Tiết Tùng lúc này chắc chắn không ở nhà, nhưng nàng ta vẫn khẩn trương, thấy Diệp Nha sau khi hơi sững sốt bèn bước về phía mình, nàng ta miễn cưỡng nở nụ cười, khóe mắt vụng trộm quan sát hai bên, sợ bị người khác nhìn thấy. Nàng ta thừa dịp cha mẹ ra ngoài lặng lẽ tới đây, nếu có người qua lại lắm lời rơi vào tai bọn họ, chỉ sợ về sau bọn họ không để nàng ta ra ngoài nữa, cho đến tháng sau xuất giá. Nghĩ đến càng ngày càng gần ngày xuất giá, lòng nàng ta lại đau khổ, vì duyên phận của nàng ta và hắn đã không thể cứu vãn.

Diệp Nha kéo cửa hàng rậu ra, nhìn Hạ Hoa trước mắt rõ ràng đang lo lắng bất an, nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Hạ Hoa hơi cúi đầu, đôi tay mảnh khảnh gắt gao túm chặt khăn lụa, “Ờ, có chút việc muốn làm phiền ngươi, có thể, có thể cho ta vào trong nói không?”

Diệp Nha trầm mặc, mặc dù nàng không biết chuyện cũ của Hạ Hoa và Tiết Tùng, nhưng ngày ấy Tiết Bách đã nói rất rõ ràng, Hạ Hoa phải lập gia đình, về tình về lý, nàng ta không nên tới Tiết gia, nếu như bị người khác bắt gặp, không chừng sẽ khiến mọi người bàn tán, đối với ai cũng không tốt.

Nàng không nói lời nào, ý tứ quá rõ ràng. Hạ Hoa không ngờ Diệp Nha sẽ đối xử với mình như vậy, nhưng đối phương hiện tại là nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận của Tiết gia, nàng ta lại ôm tâm tư không nên có, xác thực không thể cưỡng cầu nàng thân thiện khách khí.

”Diệp... Diệp muội muội, ta, ta cũng không có chuyện gì, chỉ là, có thể làm phiền ngươi giúp ta chuyển cái này cho đại lang không?” Sự xót xa trong lòng và nỗi uất ức làm nước mắt nàng ta trào ra khóe mi, nàng ta không muốn để nàng thấy bộ dáng khóc lóc của mình, cúi đầu, đưa hà bao vụng trộm thêu sau lưng cha mẹ mấy ngày qua.

Hà bao rất đẹp, gấm vóc bóng loáng, mặt trên thêu một cây trúc dài xanh biếc, một con bướm bay quanh rừng trúc, dường như đang ngắm nhìn một chiếc lông vũ sắp biến mất sâu trong rừng trúc, thủ công tinh xảo khiến người ta lưu luyến không buông tay.

Nếu Diệp Nha xem không hiểu hà bao này có ý gì, thì nàng uổn phí hai năm ở khuê phòng Tôn phủ. Nàng rất tiếc hận, Hạ Hoa khéo tay, xinh đẹp vậy, nếu có thể gả cho đại ca, đại ca nhất định sẽ hạnh phúc. Nhưng hiện thực vô tình như thế đấy, cha mẹ nàng ta ngại bần ái phú, thay nàng ta tìm nơi có gia đại nghiệp đại tốt đẹp, nàng ta nên hoàn toàn chết tâm, đừng vương vấn không dứt một cách vô nghĩa nữa.

”Hạ Hoa tỷ, ngươi nên trở về đi, có một số việc tự mình nhớ trong lòng là được, nói ra có lẽ sẽ lưu lại nhược điểm, không tốt cho ngươi đâu.” Diệp Nha không biết Tiết Tùng có suy nghĩ gì với Hạ Hoa, nhưng nàng biết, nam tử như hắn, nhất định sẽ không làm chuyện vụng trộm, thất lễ kiểu này.

Không tốt cho nàng? Hạ Hoa cười khổ, nước mắt tràn mi, nàng phải gả cho một lão già sắp tứ tuần, đời này coi như xong, nàng còn sợ có cái gì không tốt chứ? Hôm nay nguyện vọng duy nhất, chính là có thể đem tâm ý của nàng lưu lại bên người hắn, nếu hắn nhớ mình, cũng có thể nhìn vật nhớ người.

Nhưng nữ nhân mà Tiết Thụ cưới về này, lại không muốn giúp nàng? Nàng ta biết cái gì, nàng ta biết tình ý của nàng và Tiết Tùng sao?

Năm nàng mười hai tuổi, Tiết Thụ hái trộm ba quả táo nhà nàng, bị phụ thân bắt được, kéo vào nhà mắng một trận. Sau khi Tiết Tùng biết vội vàng chạy tới, hắn đĩnh đạc đứng trong viện xin lỗi phụ thân, mặc kệ phụ thân mắng khó nghe cỡ nào, hắn đều yên lặng nghe, nét mặt bình tĩnh, không hề vì Tiết Thụ gặp rắc rối hại hắn khắc phục hậu quả mà tức giận, cũng không vì bẽ mặt trước mặt người trong thôn mà xấu hổ. Đợi phụ thân mắng xong, hắn bình tĩnh cảm tạ phụ thân nàng, sau đó kéo Tiết Thụ ngồi xổm dưới đất khóc lóc dậy, khom người thay hắn ta lau khô nước mắt, trong mắt không có chút trách cứ, chỉ có sự dịu dàng và đau lòng.

Chỉ sợ hắn vĩnh viễn không bao giờ biết, lúc ấy nàng trốn trong phòng, nhìn rõ từng động tác mỗi biểu cảm của hắn, khi đó nàng không biết trách nhiệm là gì, đảm đương là gì, nàng chỉ biết, hắn như vậy làm nàng động lòng, khiến nàng từ năm mười hai tuổi đến năm mười tám tuổi, yêu hắn mất sáu năm, mỗi ngày đều ngóng trông có thể gặp hắn một lần, cho dù là thoáng nhìn từ xa, đều có thể làm nàng vui vẻ cả ngày.

Hiện tại nàng phải lập gia đình rồi, nàng muốn đưa hắn một phần lễ vật chia tay cũng không được sao?

Nàng cũng nhịn không được nữa, ngồi xổm dưới đất khóc huhu.

Diệp Nha luống cuống chân tay, nàng ta, nàng ta là cô nương sắp xuất giá, ở chỗ này khóc lóc ra thể thống gì?

”Ngươi đừng khóc, tiến vào rửa mặt trước đi.” Nàng hết cách rồi, chuyện đến nước này, đành mời người vào phòng, chờ nàng ta bình tĩnh lại, lại để nàng ta từ hậu viện rời đi.

Hạ Hoa lấy khăn lau mặt, theo sau Diệp Nha tiến vào.

Nàng ta nhìn tiểu viện được dọn dẹp sạch sẽ này, nhìn phòng bếp bên trong tuy đơn sơ nhưng gọn gàng ngăn nắp, nhìn mấy bộ áo lót nam nhân còn chưa khâu xong đặt ở đầu giường, thấy Diệp Nha mang nước vào cho nàng ta rửa mặt, cảm giác chua xót trong lòng càng không dừng được. Nàng ta nghĩ hết thảy đều là nàng làm, nàng suy nghĩ nhiều cũng vì nàng là con dâu Tiết gia, nghèo tính là gì, có thể sống cùng người mình thích, có khổ, vất vả hơn nữa trong lòng vẫn ngọt ngào.

Sau khi chua xót, thậm chí nàng ta hơi ghen tị, ghen tị Diệp Nha có thể ở nơi này, ghen tị nàng có thể nấu cơm, vá áo cho Tiết Tùng, dù cho nàng là đệ muội hắn.

”Đừng khóc, rửa mặt một cái đi.” Diệp Nha đứng ở một bên, có chút bất đắc dĩ nói. Nàng chưa từng trải qua tình yêu si mê kiểu này, không thể hiểu nỗi thương tâm của Hạ Hoa, bất quá, rõ ràng có người thích rồi, lại phải gả cho một lão nam nhân xa lạ, trong lòng chắc chắn khó chịu nhỉ? Nghĩ vậy, ngược lại nàng vô tình đồng tình với Hạ Hoa.

Hạ Hoa rửa mặt xong, nước mát khiến nàng ta chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chờ Diệp Nha đổ nước xong trở về, nàng ta khẩn thiết giữ chặt tay nàng:“Diệp muội muội, ta thật lòng thích đại lang, hắn cũng thích ta... Ta, tháng sau ta xuất giá rồi, về sau rất khó ra ngoài, van cầu ngươi giúp ta lần này đi! Ta biết ngươi sợ người ngoài dèm pha, nhưng sẽ không có ai biết đâu! Hơn nữa, đại lang hắn thấy hà bao này, nhất định sẽ vui mừng, ngươi không thể vì sự phỏng đoán của mình, liền tự tiện thay hắn làm chủ?”

Diệp Nha sửng sốt, đúng vậy, người thận trọng hơn nữa, trước mặt tình cảm đều mất bình tĩnh nhỉ? Nếu đại ca thật sự thích Hạ Hoa, sau này, có thể nhận được hà bao người trong lòng tặng, hắn nhất định sẽ cẩn thận cất kỹ cả đời đúng không?

Đột nhiên nàng lưỡng lự không biết nên nhận hay không, nhận, ngộ nhỡ đại ca mất hứng, chắc chắn sẽ trách nàng tự chủ trương, không nhận, chẳng may đại ca thích Hạ Hoa thật, bỏ qua cơ hội lần này, chỉ sợ về sau ngay cả thứ để hắn thấy vật nhớ người cũng không có...

”Diệp muội muội, cầu xin ngươi, ngươi giúp ta lần này được không?” Hạ Hoa thấy nàng dao động, vội vàng đau khổ cầu xin, nước mắt tự động dâng trào.

Diệp Nha sợ nàng ta khóc mãi, đành nhận hà bao, “Được rồi, ta giúp ngươi chuyển cho đại ca, nhưng hắn có nhận hay không, ta không cam đoan.”

”Hắn sẽ, hắn nhất định sẽ...” Hạ Hoa thỏa mãn lau nước mắt, sau đó nhẫn nhịn sự chua xót và ghen tị trong lòng, sâu kín nhìn chăm chằm Diệp Nha: “Được rồi, ta phải nhanh chóng về nhà, Diệp muội muội, sau này làm phiền ngươi giúp ta chăm sóc hắn thật tốt, hắn khổ như vậy...”

Giúp nàng ta chăm sóc?

Diệp Nha cảm thấy bốn chữ này nghe rất chói tai, Tiết Tùng là đại ca Tiết Thụ, cũng là đại ca của nàng, không cần nàng ta nói nàng cũng sẽ chăm sóc bọn họ thật tốt, Hạ Hoa ăn nói ẩn ý thế, nghe giống như nàng vì lời dặn dò của nàng ta mới dụng tâm... Nếu bàn về thân phận, mình càng có tư cách danh phận chăm sóc đại ca hơn, Hạ Hoa tính là gì, cho dù nàng ta không lấy chồng, nàng ta dựa vào cái gì muốn chăm sóc đại ca chứ? Dựa vào nàng ta thích hắn sao?

Nàng còn muốn nói vài lời, nhưng Hạ Hoa đã vội vã chạy mất.

Diệp Nha đứng sau cửa, nhìn bóng dáng yểu điệu nhu nhược của nàng ta, trong lòng giống như bị nghẹn, nữ tử tùy tiện làm bậy vậy, đại ca thật sự thích nàng ta ư?

Bất quá, nàng nghe mấy bà quản gia từng nói, suy nghĩ của nam nhân và nữ nhân không giống nhau. Đôi khi một đám nữ nhân không ưa một nữ nhân khác, cảm thấy nàng ta không xứng với nam nhân tốt nào đó, nhưng nam nhân tốt đó lại thích đối phương, tựa như hiện tại, nàng hơi ác cảm với Hạ Hoa tùy tiện cố chấp, nhưng đại ca thì chưa chắc, ngược lại có thể cảm thấy nàng ta rất si tình chăng!

Nàng giơ hà bao trong tay lên nhìn, tiện tay đặt ở đầu giường, muộn tí đại ca trở về, nàng trực tiếp đưa cho hắn là được, nàng chỉ giúp một tay, nghĩ nhiều vậy làm gì, xử trí hà bao này thế nào, đại ca tự có quyết định.

Nhưng nàng không ngờ, người đầu tiên nhìn thấy hà bao không phải Tiết Tùng, mà là Xuân Hạnh ăn trưa xong tới tìm nàng chơi.

”Nhị tẩu, hà bao này tẩu làm hả?”

Xuân Hạnh ngồi xếp bằng trên giường đất, hai tay đang cầm hà bao Diệp Nha đã nhận, chăm chú thưởng thức, “Con bướm sinh động thật, cây trúc cũng rất đẹp, nhị tẩu, tẩu dạy ta đi?” Nàng vui vẻ đi đến bên cạnh Diệp Nha, ôm cánh tay nàng làm nũng. Nghe nói nương của Hạ Hoa trước kia từng học qua cách thêu Tô tú[1], mỗi khi nhàn rỗi đều thêu khăn lụa, hà bao đem lên thôn trấn bán, đắt gấp mấy lần bình thường đấy. Nàng chỉ theo mẫu thân học cách thêu đơn giản nhất trong thôn, chưa từng thấy qua thứ tốt hiếm thấy thế, nhưng thứ nhị tẩu thêu rất đẹp, nếu nàng học được, về sau có thể kiếm chút đỉnh tiền nha!

[1]Trung Quốc có mấy vùng có nghề thêu nổi tiếng được gọi là tứ đại danh tú gồm: Tô tú 苏绣 của Tô Châu (Giang Tô),Tương tú 湘绣 của Hồ Nam, Thục tú 蜀绣 của Thành Đô (Tứ Xuyên), Việt tú 粤绣 của Quảng Đông.

Phàm là nữ nhân, đều có chút đố kỵ, Diệp Nha cũng không ngoại lệ, lúc này nghe Xuân Hạnh khen Hạ Hoa, trong lòng nàng bốc lên giấm chua.

Nàng lấy lại hà bao trong tay Xuân Hạnh, nói dối: “Không phải, đây là lần trước ta lên thôn trấn nhặt được.”

Xuân Hạnh nghe xong, bả vai nhất thời sụp xuống, ngẫm lại cũng đúng, nhị tẩu ở sau núi, đâu có cách thêu khéo léo vậy?

Thấy bộ dáng đáng thương của nàng ấy, Diệp Nha nhịn không được nở nụ cười, cố ý kéo dài giọng: “Nhưng... Ta biết cách thêu tốt hơn, muội muốn học không?”

Nàng rất ngốc, không khéo tay bằng người khác, nhưng nàng lại gặp được sư phụ giỏi.

Khuê phòng Tôn phủ có hai danh thêu nổi tiếng, một người tinh thông Tô tú, một người chuyên nghiên cứu Thục tú, thời điểm nàng bị điều đến, sư phụ thêu Tô tú chê nàng ngốc, chỉ giao cho nàng làm chút việc vụn vặt, sau đó không biết vì sao, nàng lại được sư phụ Thục tú nhìn trúng, gọi nàng tới bên cạnh, hỏi nàng mấy vấn đề, liền chính thức bái sư.

Đương nhiên, sư phụ dạy nàng mười mấy cách thêu phức tạp, nàng chỉ học được bốn, năm loại, nhưng so với cách thêu Tô tú đơn giản nhất kia của Hạ Hoa, nàng tin kỹ năng thêu thùa của nàng hơn hẳn nàng ta!

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 29

Ngày đó Tiết Bách trôi qua với tinh thần bất định

Hắn ngồi ở vị trí sát cửa sổ học đường, tư thế ngồi ngay ngắn, tựa như chăm chú nhìn nam tử áo xám đứng ở phía trước, nghe giọng Triệu tiên sinh trầm bổng du dương giảng bài, nhưng chỉ có hắn biết, kỳ thực hắn không nhìn cái gì, cũng không nghe gì hết. Toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung vào những hình ảnh triền miên nóng rực trong đầu, hắn không muốn nghĩ tới nhưng hắn không khống chế được bản thân mình. Bất kể hắn làm việc gì, bước đi cũng vậy, đọc sách cũng vậy, luyện chữ cũng vậy, hình ảnh đó vẫn vững vàng quanh quẩn ở đó gạt đi không được

Hắn ảo não nắm tay gõ gõ trán. Tiết Bách à Tiết Bách nàng là chị dâu ngươi, nàng khâu quần áo, làm cơm cho ngươi, nàng chăm sóc huynh trưởng, người thân của ngươi, sao ngươi có thể không tôn trọng nàng nhiều lần thế?

Không được, cho dù chỉ là một ý nghĩ cũng không được!

Đúng vào lúc này, Triệu tiên sinh kêu hắn đọc thuộc lòng một đoạn văn.

Tiết Bách nhanh chóng tập trung tinh thần, vội đứng dậy, trong thời gian ngắn ngủi nhớ lại bài, hắn hờ hững đáp, giọng nói trong trẻo như mưa đánh mâm ngọc.

Triệu tiên sinh ý vị xâu xa nhìn hắn, lại hỏi tiếp hàm nghĩa mấy câu trong đó, nghe hắn đối đáp trôi chảy, bèn gật đầu, ra hiệu cho hắn ngồi xuống.

Trải qua một phen này, tinh thần Tiết Bách cuối cùng cũng trở lại bình thường, không dám suy nghĩ lung tung nữa. Lễ vật biếu tiên sinh mỗi năm năm lạng, một năm vào học đường đọc sách mười tháng, một ngày là mười sáu, mười bảy văn tiền, hắn không được phép lãng phí.

Cuối giờ mùi đầu giờ Thân (tức 3 giờ chiều), buổi học kết thúc, Tiết Bách thu dọn giấy bút xong, chào mấy vị đồng môn có quan hệ thân thiết, thẳng theo còn đường dẫn tới trấn Bắc trở về.

Nói chung là lúc nhàn hạ, giấc mơ tối qua lại không chùn bước xông vào.

Thân thể trắng mịn như ngọc, gò má e thẹn như hoa Hải Đường, đôi mắt long lanh như nước, vặn vẹo giãy giụa, nghênh tiếp quấn quanh, chân thật như thật sự đã xảy ra.

”A! Thiếu gia ngài không sao chứ?”

Tiếng nói lanh lảnh đột nhiên vang lên bên tai, trong nháy mắt Tiết Bách giật mình tỉnh giấc, lúc này mới ý thức được mình đụng vào người ta.

Hắn vừa thẹn vừa mắc cỡ, gấp rút đưa tay ra đỡ nam tử áo trắng trước mặt.

Nhưng tay hắn lại bị gã sai vặt mặc áo xanh bên cạnh đẩy ra, “Ngươi không được chạm vào thiếu gia của ta!”

Tiết Bách kinh ngạc, không tự chủ nhìn gã sai vặt đó, chỉ thấy ‘hắn ta’ môi hồng răng trắng, vóc người nhỏ bé, trợn mắt nhìn hắn, gương mặt lại nổi lên hai rặng đỏ ửng, yêu kiều xinh đẹp, rõ ràng là một cô nương mà!

Đang mải suy nghĩ, thiếu niên mặc áo trắng thản nhiên bình tĩnh đứng lên, lưng hắn ta quay về phía Tiết Bách, hai tay tùy tiện phẩy vạt áo, nghiêng mặt nói gã sai vặt: “Không được vô lễ, hắn không cố ý.” Nói xong, thân thể cũng hơi xoay chuyển, tựa như muốn xoay người lại, nhưng không biết vì sao dừng lại, nhìn cũng không thèm nhìn hắn, gọi ‘gã sai vặt’ rồi đi

Chỉ một nghiêng mặt, nhưng cũng đủ khiến Tiết Bách nhận ra, đối phương cũng là một cô nương, còn là một cô nương rất xinh.

Hắn không khỏi nhíu mày, một cô nương không chịu ở nhà, lại bắt chước trong tuồng kịch nữ phẫn nam trang ra ngoài như vậy, rõ là...

Suy nghĩ một chút, hắn chắp tay xin lỗi với bóng lưng hai người: “Vừa nãy thất thần, vô ý đụng vào vị thiếu gia này, thỉnh đừng để bụng.” Dù nói thế nào, hắn cũng đụng vào người ta, nhất định phải xin lỗi.

Dương Hinh Lan không biết thân phận nữ nhi của mình đã bại lộ, vốn định tiêu sái rời đi, lại nghe được giọng nói của hắn, cũng định nhìn hắn lần nữa, bèn xoay mình mỉm cười: “Đâu có, đâu có, là ta không cẩn thận đụng vào ngươi, ngươi không sao chứ?”

Ngọc quan vấn tóc, lông mày dài, đôi mắt đẹp, vừa có ba phần khí khái nam tử vừa không mất đi sự mềm mại của nữ nhi, ngoái đầu nhìn cười như thế, làm không ít người qua đường xoay đầu nhìn trộm.

Trong lúc ánh mắt hai người chạm nhau Tiết Bách liền rũ mi mắt xuống,“Nếu vậy, thì ta cáo từ.” Nói xong không hề nhiều lời, vội vàng rời đi

”Tiểu..... Thiếu gia, sao hắn lạnh lùng thế!” Tiểu nha hoàn bất mãn bĩu môi, trừng bóng lưng Tiết Bách, khẽ oán trách. Dựa theo lời kịch hát, hắn phải chủ động làm quen với tiểu thư nhà mình, sau đó hai người nói chuyện hợp ý, dần dần trở thành tri kỷ, cuối cùng trong lúc vô tình tiểu thư để lộ thân phận nữ nhi, hắn mới thực sự phát hiện hắn đã chú ý tiểu thư, đến lúc đó, hắn thà vứt bỏ công danh lợi lộc cũng phải ở rể Dương gia cùng tiểu thư tương thân tương ái.....

Dương Hinh Lan nhìn nét mặt hoảng hốt này của nàng, liền đoán được nàng lại hiểu lầm, giơ quạt giấy lên gõ đầu nàng một cái: “Ta thấy ngươi đi theo lão phu nhân xem tuồng quá nhiều rồi đấy, hai người hoàn toàn xa lạ, sao có thể vì một câu nói mà lập tức tiến tới chứ? Hơn nữa, hắn đang vội vã về nhà, nếu lần này hắn có thể nhớ kỹ, có vài phần ấn tượng với ta, ta cũng thỏa mãn rồi. Đi thôi, chúng ta hồi phủ.” Ngày sau còn dài, nàng không vội.

*****

Buổi chiều, Tiết Tùng và Tiết Thụ trở về hơi muộn, có điều Diệp Nha chuyên tâm dạy Xuân Hạnh châm pháp nên cũng không để ý.

”Nương tử, nàng đoán xem ta mang cái gì về?” Tiết Thụ chắp hai tay sau lưng vọt vào nhà, cười hì hì nói, lúc dừng lại mới phát hiện trong phòng còn có người ngoài. Hắn sửng sốt trong nháy mắt, vội vàng giấu chặt thứ cầm trong tay, chỉ sợ Xuân Hạnh nhìn trộm rồi mật báo.

Kỳ thực, Xuân Hạnh đã nhìn thấy, nàng ấy cúi đầu cười trộm, lặng lẽ liếc Diệp Nha một cái, thấy nàng có vẻ hình như vừa xấu hổ vừa tức giận, trong lòng hơi động,“Nhị tẩu, ta ra ngoài xem hôm nay đại ca mang cái gì về, nghe Hổ Tử nói hậu viên có hai con chim trĩ, hôm nay ta tới chính là muốn xem chim trĩ, không ngờ chỉ lo theo tẩu học châm pháp quên mất cả chuyện chính!” Nói xong, nàng ấy nhanh nhẹn mang giày, dí dỏm nháy mắt mấy cái với Tiết Thụ, rồi đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn Tiết Thụ tràn đầy mong chờ và lấy lòng, và Diệp Nha vừa xấu hổ vừa tò mò.

”Nương tử, nàng đoán xem!” Tiết Thụ đến trước giường, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, giục nàng mau một chút.

Hai người dù sao cũng hiểu rõ nhau, sự lúng túng khi bị Xuân Hạnh bắt gặp Diệp Nha đã nhanh chóng khôi phục bình thường, nàng bỏ kim chỉ trong tay xuống, đến trước mặt hắn, giả vờ tức giận nhìn hắn:“Đồ tốt gì đáng cho ngươi thần thần bí bí vậy, hại ta bị Xuân Hạnh cười nhạo!”

Tiết Thụ cười hì hì, nhanh chóng cúi người hôn mặt nàng một cái, lại giơ tay lên muốn mở món đồ đem đến trước mặt nàng, “Nương tử, có đẹp không?”

Đó là một bó hoa dại đỏ rực, thân cây dài xanh biếc đội một tầng cánh hoa mỏng mềm mại,chính giữa là nhị hoa vàng nhạt. Từng cây kề sát nhau, chen chúc nhau từng vòng, cứ rực rỡ tươi đẹp như vậy xuất hiện trước mặt nàng.

Diệp Nha ngây ngẩn cả người.

Nàng từng thấy rất nhiều hoa quý báu, mẫu đơn duyên dáng sang trọng, sen trắng thanh cao trang nhã, mộc tê với những bông hoa nhỏ dày đặc nhưng thơm ngát..... So với bó hoa dại mộc mạc trước mắt này, những loại hoa kia phải đẹp có tiếng thơm ngát biết bao nhiêu lần nhưng không có một loại hoa nào giống bó hoa này, khiến nàng nhìn đến sững sờ, làm nàng yêu thích hết sức, làm nàng không nhịn được hơi động lòng.

”Rất đẹp.” Hai tay nàng cầm lấy bó hoa, trên bó hoa còn lưu lại hơi ấm của bàn tay hắn. Nàng cúi đầu khẽ ngửi, hương hoa rất nhạt rất nhạt, thậm chí không dễ ngửi, song nàng vẫn cười thỏa mãn, ngẩng đầu lên nói với hắn: “Hoa này rất thơm, ta rất thích, ngươi hái ở đâu thế?”

Nhìn nàng cười dịu dàng, trái tim Tiết Thụ sắp rơi mất, kìm lòng không đậu mềm giọng hẳn,“Đây là ta hái trên núi, lúc đầu ta chỉ nhìn thấy một đóa, thấy đẹp, liền muốn mang về cho nàng, không ngờ trên vách núi vẫn còn rất nhiều, ta bèn leo lên hái. Đại ca nói quá nguy hiểm, không cho ta leo núi, ta liền nói ta leo chậm một chút, chắc chắn sẽ không có chuyện gì, hì hì, đại ca không nói lại ta, sau đó hắn...hắn mặc kệ ta.” Hỏng bét, suýt chút nữa lộ hết, đại ca không cho hắn nói với nương tử rằng chuyện này có đại ca hỗ trợ hái hoa!

Trong lòng Diệp Nha tràn đầy ngọt ngào, dựa theo lời hắn tưởng tượng dáng vẻ hắn leo xung quanh núi cố gắng hái hoa, nàng nghĩ lại mà sợ,“Sau này, không cho ngươi leo lên vách núi nữa, biết chưa?” Cũng không để ý vẻ mất tự nhiên sau cùng của hắn.

Tiết Thụ gật đầu, nương tử nói gì chính là cái đó.

”Nương tử, ta tặng hoa cho nàng, ngươi thưởng cho ta cái gì?” Mùa đông, Hổ Tử giúp Nhị thẩm bóc vỏ đậu phộng, Nhị thẩm đồng ý hắn bóc xong một đĩa sẽ thưởng cho hắn một đồng, bây giờ Tiết Thụ làm nương tử vui vẻ, nên cũng có thể được thưởng nhỉ?

Diệp Nha thoáng buồn cười, thì ra hắn hái hoa chỉ vì muốn được thưởng?

Nàng cúi đầu che giấu ý cười ở khóe môi, trả hoa lại: “Ta không thưởng, đành trả cho ngươi, ai có thưởng thì ngươi tặng người đó đi!”

Tiết Thụ lập tức cuống lên,“ Hoa này là của nàng, ai ta cũng không tặng, ta không cần thưởng nữa, được chưa!” Hắn nắm chặt tay nàng không cho nàng buông ra

Đúng là đầu đất dễ lừa gạt!

Diệp Nha ngẩng đầu nhìn hắn, nghe Tiết Tùng và Xuân Hạnh nói chuyện ở sân sau, nàng lập tức đỏ mặt từ ngồi thành quỳ, ưỡn thẳng người, nói với nam nhân cao to, ngốc nghếch trước mặt:“Ngươi cúi xuống, nhắm mắt lại.”

Ánh mắt Tiết Thụ lóe lên vẻ mờ mịt, nhưng vẫn đàng hoàng làm theo.

Diệp Nha một tay cầm hoa, nhẹ nhàng vòng lấy cổ hắn, vốn định hôn hắn một cái cho xong, nhưng không nhịn được dùng ánh mắt cẩn thận quan sát nam nhân trước mặt, lông mày hắn, mũi hắn, mí mắt mấp máy bất an của hắn, hầu kết chuyển động vì căng thẳng của hắn. Sau đó khi môi hắn khẽ nhúc nhích như muốn mở miệng, nàng lớn mật che kín, in đôi môi căng mọng của nàng lên môi hắn, khác với vài lần đụng chạm ngẫu nhiên như chuồn chuồn đạp nước của hắn, nàng kiềm chế sự xấu hổ gặm môi hắn, thậm chí còn đưa đầu lưỡi khẽ liếm một cái.

Hơi thở của hắn lập tức dồn dập, đột nhiên ghìm eo nàng, nụ hôn sâu này làm khí huyết hắn dâng trào. Thì ra hôn không phải môi chạm môi là được, thì ra còn có thể như thế, hắn muốn ăn, muốn ăn lưỡi của nương tử!

Đột nhiên trong phòng bếp lại vang lên tiếng nói

Diệp Nha vội vàng dùng lực đẩy hắn ra, nhân lúc hắn sững sờ nàng xỏ giày xong, cố gắng tự trấn định, giải thích: “Hoa này vẫn còn rễ, ta đem ra sân sau trồng, xem có thể sống không.” Nói xong liền chạy ra ngoài.

Tiết Thụ còn chím đắm trong nụ hôn của nàng, ngẩn người, cười khúc khích đuổi theo. Nương tử nhất định là sợ bị đại ca và Xuân Hạnh nhìn thấy, không sao, hắn có thể đợi, hắn có thời gian cả đêm tìm tòi học tập.

Diệp Nha cầm hoa ra khỏi phòng, đúng lúc đối mặt với Tiết Tùng, hai người đều nhanh chóng dời mắt

”Hoa này rất đẹp, là nhị ca tặng tẩu phải không?” Xuân Hạnh cười trêu ghẹo.

Diệp Nha trừng nàng một cái, kéo tay nàng ra sân sau,“Ta đem chúng đi trồng, ngươi tới giúp ta!” Quen thuộc rồi, da mặt cũng không mỏng vậy.

Nhìn bóng lưng hưng phấn của nàng, Tiết Tùng nhịn không được giải thích: “Loại hoa đó chỉ có thể sinh trưởng trên vách núi, không trồng được.”

Bước chân Diệp Nha dừng lại, cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, thật sự không trồng được sao?

”Ừ, ta thử xem, biết đâu có thể sống.....” Nàng nhỏ giọng trả lời, trong nhà không có bình hoa, nàng không nỡ để chúng khô héo mất.

Nàng không thèm quay đầu, nói xong lập tức kéo Xuân Hạnh ra ngoài. Tiết Tùng cau mày, hơi ảo não, hắn đã nói sai sao?

Đang suy nghĩ, Tiết Thụ cảnh xuân đầy mặt từ bên trong chạy ra, nháy mắt liền lướt qua bên người hắn, ồn ào đi tới sân sau,“Nương tử, ta cũng giúp nàng!”

Một khắc đó, Tiết Tùng đột nhiên hơi hâm mộ nhị đệ của hắn, tuy ngốc nhưng lại biết làm nàng vui.

Hắn thở dài khó mà nhận ra, một mình đi gian phòng phía Đông.

Nhưng hắn, bất kể thế nào cũng không nghĩ đến, ăn cơm tối xong, nàng sẽ đứng ngoài rèm cửa gọi hắn ra ngoài một tí, nói là có chuyện muốn nói.

Hắn không khỏi căng thẳng, cố gắng xem nhẹ sự kinh ngạc, hiếu kỳ của Tiết Bách, vẫn trầm ổn như thường ngày đáp một tiếng, rồi đi ra ngoài.

Nàng đứng sát bên vại nước, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, căn bản không dám nhìn hắn, trong tay nàng hình như đang cầm món đồ gì, đuôi mắt hắn nhìn ra đó là một hầu bao.

Biết rõ nàng không có khả năng vụng trộm tặng đồ cho mình, nhưng trái tim hắn vẫn loạn nhịp, có lẽ, có lẽ nàng cũng đưa cho nhị đệ, tam đệ, nhưng nếu là vậy, thì nàng không cần thiết đơn độc đưa cho hắn? Lẽ nào, lẽ nào... không, không thể nào…

Hắn ở đây nghĩ ngợi lung tung, Diệp Nha rốt cục đắn đo xong lời cần nói, cúi đầu lấy hầu bao ra: “Đại ca, hôm nay Hạ Hoa đến đây, nàng bảo ta chuyển cái này cho ngươi, ta vốn không dám tự tiện chủ trương nhận nó, nhưng nàng.....” Nàng mím môi, nói Hạ Hoa khóc lóc cầu xin nàng sao?

Thế này, đại ca có trách nàng làm nàng ta khóc không?

”Tóm lại, ta đã nhận, giờ đưa cho ngươi.”

Tay nàng có chút run rẩy đưa ra, nhưng hắn chậm chạp không nhận, Diệp Nha bất an ngẩng đầu nhìn hắn.

Bóng đêm đã sớm bao phủ, bên trong phòng bếp chỉ có một ngọn đèn nho nhỏ, mờ nhạt ảm đạm. Hắn đứng ở đó với sắc mặt bình tình, ngoại trừ khóe môi căng cứng, ngoại trừ đôi mắt sâu thẳm làm nàng nhìn không thấu, dường như không có gì khác bình thường.

Có lẽ nàng nhạy cảm nên nhận ra được hắn mất hứng, ngẫm lại cũng đúng, chuyện kiểu này bị đệ muội biết được, hắn sẽ cảm thấy còn mặt mũi nào nữa? Aizz! là nàng quá ngu ngốc, hẳn phải bảo Tiết Thụ chuyển giúp mới đúng, ít ra tránh được sự lúng túng

Hắn không nói câu nào, cũng không có bất kỳ động tác nào, Diệp Nha càng lúc càng căng thẳng bất an, nàng suy nghĩ một chút, đặt hầu bào ở góc bàn ăn, “Vậy ta đi ngủ trước, đại ca ngươi cũng nghỉ sớm chút đi.” Rồi quay người rời đi.

”Sau này, nếu như nàng lại tới tìm ngươi, ngươi không cần để ý đến nàng.” Ngay lúc tay nàng sắp đụng rèm cửa, giọng nói lành lạnh của hắn rốt cục truyền tới.

Đây là trách cứ nàng xen vào việc người khác q? Nàng hơi oan ức, “Vâng, ta nhớ rồi.”

Tiết Tùng nghe được sự oan ức của nàng, mắt thấy nàng muốn đi vào, buột miệng giải thích:“Đệ muội, ngươi, ngươi đừng hiểu lầm, ta bảo ngươi đừng để ý tới nàng, là vì nàng như thế, rất dễ khiến người khác dèm pha.”

Trong giọng nói có thêm sự lo lắng hiếm có, trong lòng Diệp Nha mềm xuống, hắn chỉ đơn thuần bảo mình không cần để ý đến Hạ Hoa à?

Nghĩ vậy, lòng nàng dễ chịu hơn, nhưng không nhịn được giải thích cho mình: “Đại ca, ta không muốn nhận, là nàng nói nàng thích ngươi, ngươi cũng thích nàng, ta mới giúp một tay..... Ngươi yên tâm, sau này ta chắc chắn sẽ không tự ý nhận đồ của nàng nữa. Nhưng hầu bao này tính sao đây?”

Tiết Tùng như bị sét đánh.

Hạ Hoa nói hắn thích nàng ta?

Hắn căn bản không nhớ nàng ta trông ra sao mà!

Sớm biết nàng ta còn dây dưa, lúc trước hắn đã không nên vì muốn cưới một nương tử giúp đỡ chăm nom trong nhà mà đồng ý gặp mặt nàng. Trước đó, ngoại trừ miêu tả của Tam đệ, hắn căn bản không chú ý tới người này, không chỉ có Hạ Hoa, hắn cũng không có chú ý tới bất kỳ cô nương nào. Hắn muốn lên núi săn thú kiếm tiền nuôi gia đình, hắn muốn dạy dỗ Nhị đệ cách làm người, hắn muốn cẩn thận chăm non Tam đệ bảy tuổi của hắn, đâu có tâm tư suy nghĩ những chuyện khác?

Ngay cả đêm đó Hạ Hoa hẹn hắn ra ngoài, đó mới là lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn nàng ta, chỉ một chút cũng không có ý khác. Nàng ta mở miệng nói chuyện, hắn yên lặng lắng nghe, nàng ta hỏi hắn cái gì, hắn đáp cái đó, chẳng có câu dư thừa nào. Trong lúc hắn cảm thấy nàng chậm chạp không nói gì nữa, hắn nghĩ thái độ của mình quá lãnh đạm, muốn cố gắng nói chút gì đó, cha mẹ Hạ Hoa đã đuổi tới mắng hắn một trận. Cũng chính vào lúc ấy, hắn mới biết chuyện này vốn là Hạ Hoa đơn phương, nàng ta cũng không nói cho cha mẹ biết, càng đừng nói tới trưng cầu sự đồng ý của bọn họ.

Hắn đã sớm biết, với tình cảnh nhà hắn sẽ không ai đồng ý gả vào. Tâm ý của Hạ Hoa đích thực làm hắn sinh ra một phần hi vọng, có lẽ sự thực đã chứng minh, đó cũng chỉ là giả thuyết, bất kể thế nào cũng không thực hiện được, nên hắn bảo Hạ Hoa đừng tới tìm hắn nữa, chuyện này nhất định không có kết quả, hắn không muốn phiền phức, cũng không có thời gian tâm trí.

Hắn cho rằng chuyện này đã sớm kết thúc, lại không ngờ Hạ Hoa lại tới nữa. Nghe nói hình như nàng ta sắp lập gia đình, cần gì phải làm thế chứ?

Hắn chìm đắm trong ảo não tự trách, Diệp Nha đâu biết tâm tư của hắn? Thấy hắn rất lâu không nói gì, còn tưởng hắn do dự rốt cục nên xử lý hầu bao này thế nào! Vì sao phải do dự? Nhất định là vì trong lòng có người kia, muốn nhận nhưng không thỏa đáng, không nhận thì tình ý khó bỏ.....

Nhưng bất kể ra sao, nhiệm vụ của nàng cũng đã hoàn thành, chuyện còn lại hắn tự quyết định đi.

Nàng đẩy rèm cửa ra lần nữa, vừa rồi Tiết Thụ còn giục nàng nhanh một chút, nàng biết hắn tại sao lại giục, ngẫm lại xấu hổ muốn chết.

”Ta không thích nàng.”

”Đệ muội, ta chưa từng thích nàng, hầu bao này hay là ngươi cầm đi, làm phiền ngươi tìm cơ hội trả lại cho nàng.” Tiết Tùng cầm hầu bao nhét vào tay nàng, sải bước ra sân sau. Nhịp tim hắn giờ rất loạn, hắn cần yên lặng một chút.

Hắn không nghĩ ra tại sao phải giải thích rõ ràng, tại sao không thể chịu nổi việc nàng tiếp tục hiểu lầm. Hắn vốn có thể nhận hầu bao, suốt đêm đi Hạ Hoa gia, cách vách tường ném đồ vật vào, nhưng hắn hi vọng nàng biết, giữa hắn và Hạ Hoa chẳng có quan hệ gì. Về phần nguyên nhân, hắn cũng không rõ ràng!

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 30

Tiết Tùng đi quá nhanh, chờ Diệp Nha lấy lại tinh thần sau khi bị hắn nhét trả hầu bao, thân ảnh cao lớn đã biến mất trong bóng đêm.

Cầm hà bao trong tay, Diệp Nha đau đầu biết vậy chẳng làm.

Nàng nên lấy lý do gì đi gặp Hạ Hoa đây? Người trong thôn đều biết chuyện của nàng và Tiết Tùng, nàng mạo muội đi đến, người khác có thể nghi ngờ nàng đi trao đổi tín vật dùm Tiết Tùng hay không? Còn nữa, gặp Hạ Hoa rồi nàng nên nói như thế nào đây? Nói cho Hạ Hoa biết Tiết Tùng không thích nàng ấy ư? Nàng ấy sẽ tin sao?

Nghĩ tới đây Diệp Nha cũng thấy có chút kỳ lạ, dựa vào hiểu biết của nàng với Tiết Tùng, hắn nói không thích thì nhất định là không thích, tự nhiên sẽ không chủ động trêu chọc Hạ Hoa, vậy thì cớ sao Hạ Hoa lại cho rằng Tiết Tùng thích nàng ấy nhỉ? Đến nỗi thà rằng mạo hiểm bị người bàn tán nói nhảm?

”Nương tử, nàng đang làm gì vậy, nhanh chút vào đây đi!”

Bên trong truyền đến tiếng lầu bầu thúc giục không kiên nhẫn của Tiết Thụ, Diệp Nha lắc đầu, vén rèm cửa đi vào, đem hầu bao cất vào người.

Ngày mai lại suy nghĩ chuyện này vậy.

Nàng lục đục thoát áo ngoài, đang muốn mặc áo trong lại bị cánh tay ấm áp của nam nhân kéo qua. Thân thể bất ngờ dán vào nhau, nàng kinh sợ phát hiện, giữa hai người chỉ còn sót lại cái yếm và tiết khố của nàng, hắn đã sớm cởi sạch sẽ hết!

Phát hiện này làm nàng vừa ngượng ngùng vừa khẩn trương, không còn tâm tư lo lắng chuyện hầu bao.

”Nương tử, nàng hôn ta một chút đi, giống như ban ngày đó!” Tiết Thụ giam nàng ở bên trong chân dài của mình, nghiêng nửa người khẽ tựa trên người nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, môi cách môi chưa đầy một ngón tay.

Nàng nhìn người trước mắt, cảm nhận nhiệt tình bức thiết của hắn, tim Diệp Nha đập thình thịch, nàng đột nhiên cảm thấy có chút khát, nhịn không được liếm liếm môi.

Cái lưỡi đỏ thắm nhẹ nhàng liếm qua đôi môi hồng nhuận, nháy mắt liền rụt trở về, khiến hơi thở Tiết Thụ căng thẳng, không khỏi tăng thêm khí lực lên vai trái nàng. Hắn nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ nhắn của nàng không chớp mắt, trông đợi cái lưỡi khiến cho tâm hắn cuồng loạn nhảy vang lại lộ ra, khi lộ ra hắn sẽ lập tức bắt nó ngay.

Nhưng hắn ngây ngốc đợi một lúc lâu, nó cũng không chịu đi ra, chỉ có bờ môi no đủ ngẫu nhiên mím một cái. Tính nhẫn nại của hắn dần dần hao hết, uỷ khuất ngẩng đầu muốn nương tử vươn cái lưỡi cũng liếm liếm hắn, lại thấy nương tử của hắn dùng đôi mắt ngấn nước mắt đáng thương, luống cuống cũng đang nhìn hắn, giống như hắn là mãnh thú sơn lâm, còn nàng chính là tiểu bạch thỏ sắp bị hắn ăn sạch.

”Nương tử, nàng sợ hãi sao?” Hắn hỏi không chút suy nghĩ, hắn không muốn nương tử sợ hắn, như vậy nương tử sẽ khóc, còn hắn đau lòng.

Hắn cẩn thận, giọng nói trầm thấp ôn nhu, tràn đầy không đành lòng, Diệp Nha vốn vì hơi thở bá đạo của hắn mà khẩn trương bất an nay dần dần thối lui. Nàng cười với hắn lắc đầu, duỗi tay vòng qua cổ của hắn, đem đầu của hắn hạ xuống chút: “A Thụ, nhắm mắt lại“.

Đây là nam nhân của nàng, nam nhân của nàng thích nàng, muốn nàng, hắn ngốc đến mức ngay cả nàng ngượng ngùng hay sợ hãi cũng không biết, đầu đất như vậy lại khiến cho nàng yêu thích hắn vô điều kiện. Không nỡ để hắn nhịn nữa, hắn đã không biết thì nàng sẽ dạy hắn, dù rằng nàng cũng chưa thông hiểu lắm.

Tiết Thụ miệng khô lưỡi khô nhắm mắt lại, nương tử lại muốn hôn hắn rồi!

Hắn thấp thỏm mong đợi, hắn nghĩ đến sẽ giống lần đầu tiên cầu nàng hôn hắn, phải chờ đợi thật lâu, nhưng rất nhanh hắn liền cảm nhận được nàng đến gần, đầu tiên là hơi thở ấm áp, sau đó là một đôi môi mềm mại dán lên môi hắn. Trong chớp mắt Tiết Thụ nghe được tim mình đang đập nổi trống, nghe thấy tiếng hô hấp dồn dập của mình, rồi tiếng vang trong cổ họng lăn lộn nuốt nước.

Nàng ôn nhu ngậm môi của hắn, duyện - mút, từng chút từng chút, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Tiết Thụ ngây ngốc mặc nàng làm từ trúc trắc đến thuần thục, chìm đắm trong cảm xúc tốt đẹp làm hắn mê muội này. Nhưng hắn lại dần dần cảm thấy không đủ, hắn muốn càng nhiều, vì thế chưa chờ nàng lại hôn hắn lần nữa, hơi thở của hắn căng thẳng, mãnh liệt đè trên người nàng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên hôn thật sâu.

Hắn hôn thật trúc trắc, mò mẫm học theo động tác của nàng, nhưng không cẩn thận ôn nhu như vậy mà vội vàng nhiệt tình như một lữ khách thiếu nước đã lâu, khẩn cấp dùng sức mút duyện môi nàng giống như muốn cướp lấy toàn bộ của nàng. Diệp Nha cảm thấy có chút đau, nàng lấy tay nhỏ bé khoác lên vai hắn, muốn đẩy hắn ra: “A Thụ, nhẹ chút...”

Thanh âm của nàng bỗng nhiên im bặt, bị hắn nuốt xuống toàn bộ, thừa dịp nàng mở miệng cầu xin tha thứ, hắn theo bản năng xâm nhập vào, bá đạo truy tìm cái lưỡi nhỏ nhắn của nàng, nàng trốn, nhưng có thể trốn đi đâu? Rất nhanh đã bị hắn bắt được, trong khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào nhau, một loại sung sướng mãnh liệt tựa như pháo hoa bất ngờ phóng rực rỡ trong bầu trời đêm, cảm giác tê dại mẫn cảm truyền khắp toàn thân.

Diệp Nha kiềm chế không được hừ một tiếng, thân thể vốn còn chút căng cứng nhất thời mềm nhũn như nước, tay trượt xuống từ bờ vai của hắn rơi vào trên thắt lưng gầy gò. Tiết Thụ lại nếm được tư vị tuyệt vời, hắn gắt gao đè nặng nàng, cố gắng cướp đoạt hương vị ngọt ngào mềm mại thơm mát của nàng, nàng vô ý thức vặn vẹo né tránh, dục vọng toàn thân hắn nhanh chóng thức tỉnh, bàn tay to chậm rãi phất qua hai má mịn màng nóng lên của nàng, lướt qua cổ duyên dáng nhỏ dài rồi dừng ở gáy nàng. Hắn thuần thục cởi bỏ cái nút nho nhỏ, xuống chút nữa, một tay nâng lên sống lưng thấm ướt mồ hôi của nàng, một tay linh hoạt tháo chiếc nút cuối cùng. Sau đó dùng sức mạnh kéo ra, hai luồng đẫy đà tranh nhau nhảy ra trước, lại rất nhanh bị lồng ngực rắn chắc của hắn chặn lại, hai tiểu quả nho xinh đẹp đứng thẳng bị đè ép, không cam lòng cọ xát hắn.

”Hô...”

Hắn tham lam nuốt vào hương vị ngọt ngào một lần cuối cùng, thở hổn hển buông lỏng nàng ra, cánh tay kìm giữ hai bên nàng, nhìn nàng thở gấp gáp, vội vàng hít vào không khí.

Diệp Nha cả người không chút sức lực, nếu hắn lại rời đi chậm một lát, nàng cảm thấy nàng sẽ tắt thở mất.

Nàng nhắm mắt lại, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, ngực phập phồng kịch liệt.

Tiết Thụ bị cảnh đẹp dưới thân làm cho mê đảo, hắn nhìn nàng nhắm chặt hai mắt, thoáng xuống phía dưới một chút cúi người ngậm lấy quả nho nhỏ.

”Ưm...” Diệp Nha khó nhịn cong người lên, ngón chân đều cuộn tròn. Nàng muốn kêu ngừng nhưng khoái cảm so với lúc nãy hôn môi còn mãnh liệt hơn làm nàng tham lam ngậm miệng lại, nàng nắm chặt ga trải giường phía dưới, mặc hắn không ngừng lặp lại phun ra nuốt vào khẽ liếm khẽ cắn, một mặt chịu đựng khoái cảm nam nhân mang lại, một mặt cố nén không để bản thân kêu ra tiếng.

Tiết Thụ không biết sung sướng và thống khổ của nàng, hắn toàn tâm toàn ý đùa bỡn vật nhỏ trong miệng, rõ ràng lúc trước còn mềm mại, bị hắn liếm một hồi liền lập tức đứng lên, tròn tròn cứng rắn, mà khi hắn vô tình đụng phải một chỗ, thân mình mềm mại của nương tử sẽ nhẹ nhàng run rẩy, hắn dừng một chút ngẩng đầu nhìn nàng: “Nương tử, nàng thoải mái sao?”

Diệp Nha cắn môi không nói lời nào, nào có người hỏi như vậy, muốn người ta phải trả lời thế nào?

Tiết Thụ có chút không hiểu tâm tư của nàng, lại ở nơi đó lặp lại liếm một chút, lúc này nàng càng run run mãnh liệt hơn, trong miệng phát ra tiếng ngâm khẽ mị hoặc, làm cho nơi nào đó của hắn vốn là nhô cao lại càng thêm cứng rắn, căng trướng khó chịu.

Hắn lặng lẽ nhẹ nhàng cọ xát hai chân nàng giật giật, làm cho nơi đó chen vào giữa hai chân nàng, cảm giác được thân thể nàng hơi cứng đờ, hắn không dám động nữa, tiếp tục vùi đầu vào hai luồng đẫy đà của nàng, bên xoa bên liếm, nương tử không nói lời nào nhất định là thoải mái, nếu không đã sớm đẩy hắn ra.

Diệp Nha đâu chỉ là thoải mái, nàng cảm thấy bản thân muốn bay lên, càng làm cho mặt nàng hồng hồng phỏng lên, nàng phát hiện bên dưới tràn ra một chút xuân triều, đặc biệt lúc hắn dùng cứng rắn của hắn đặt trên người nàng, nàng cảm giác nơi đó rất nhanh co rút lại một chút, vì nó đụng chạm mà sung sướng, vì nó ở bên ngoài như hổ rình mồi mà hư không, trong đầu bất giác nhớ lại tư vị đêm đó hắn ở bên trong nàng động động. Nếu nói trước đây nàng xấu hổ mỗi khi nghĩ lại tình cảnh đêm đó, nhưng hiện tại nàng lại sinh ra khát vọng, nàng muốn, muốn hắn tiến vào.

Không biết tự khi nào, lực chú ý của hai người không hẹn mà cùng chuyển tới thân dưới đang gắt gao dính sát nhau kia.

Đáng tiếc, một người nóng lòng muốn thử nhưng cũng không dám lỗ mảng, một người âm thầm chờ đợi nhưng lại xấu hổ mở miệng.

Rốt cuộc, Tiết Thụ không chịu nổi trước.

Hắn run run tay phải chậm rãi trượt xuống dưới, tại vòng eo mảnh khảnh của nàng bồi hồi trong chốc lát, thử thăm dò nhấc lên tiết khố của nàng, dọc theo bên cạnh tới lui tuần tra. Tay nương tử tuy rằng thực thoải mái nhưng hắn càng tham luyến nơi chặt chẽ ấm áp này hơn, loại tư vị tiêu hồn va chạm bên trong nàng là cực lạc cả đời hắn cũng không quên được, hắn muốn nghe âm thanh nàng bởi vì hắn ra vào mà kêu rên, thích nàng một lần lại một lần bao vây chống đẩy cùng hút vào...

”Bảo bối...” Hắn khẩn cầu kêu nàng, ngón tay thăm dò đi vào, từng chút từng chút một đi xuống cởi ra.

Diệp Nha cố nên đụng chạm của hắn mang đến tê ngứa và sợ run, gắt gao từ từ nhắm hai mắt mím môi, ngầm đồng ý hắn.

Tiết Thụ mừng rỡ như điên, lập tức tăng nhanh tốc độ cởi quần áo, ngay tại khi hắn nhịn không được liền sờ sờ hai bên đùi mịn màng của nàng trước, không cẩn thận đụng tới nơi thịt mềm ẩm ướt trơn trợt, nương tử bỗng đưa tay chặn lại nơi đó, nàng kiều kiều run run nói, “Đừng...”

Chỉ một chữ ngắn ngủi, lại chọc người nhiễu loạn tâm thanh âm truyền vào trong tai hắn, Tiết Thụ cơ hồ không có cách nào ức chế xúc động bản thân, hắn muốn không để ý ngăn trở của nàng tiếp tục cởi xuống, muốn gỡ tay nàng ra va chạm thật sâu vào, nhưng nương tử không muốn, nếu hắn bắt buộc nàng nương tử sẽ khóc.

Hắn buồn bã dừng tay, lại lập tức vui vẻ lên, không thể đi vào cũng không sao, tay nhỏ bé của nương tử giúp hắn triệt cũng rất thoải mái.

Cho nên hắn nhanh chóng đem tiết khố đã cởi xuống một nửa của Diệp Nha kéo trở về, thở hổn hển nằm nghiêng bên cạnh nàng, đưa tay đem nàng ôm vào ngực, lôi kéo tay nàng cầm lấy vật đã sớm sưng lên của hắn, thanh âm khàn khàn thúc giục: “Bảo bối, mau giúp ta làm, ta thật là khó chịu...Bảo bối...”

Diệp Nha thật sự ngây người, nhất thời có chút không phản ứng kịp.

Hắn rõ ràng rất muốn, rõ ràng đều sắp... Vì sao đột nhiên ngừng?

Là vì nàng vừa nãy bởi vì cực độ khẩn trương thốt ra lời xấu hổ?

”Bảo bối, nàng mau di chuyển một chút, ta rất muốn...” Tiết Thụ thấy nàng ngơ ngác nằm trong lòng hắn, cắn lỗ tai của nàng nhẹ cầu xin.

Nếu nói Diệp Nha không có chút thất vọng buồn bả nào, khẳng định là nói dóc, trước kia nàng không muốn hắn dính vào, hắn cố tình da mặt dày nháo nàng, hiện tại nàng muốn hắn, khát vọng hắn, hắn lại chỉ vì một câu nói xấu hổ mà ngoan ngoãn dừng lại.

Nàng oán hận đấm hắn một cái, xoay người muốn bỏ đi.

Tiết Thụ làm sao chịu để cho nàng đi, ôm chặt nàng không buông tay, vừa đáng thương vừa ủy khuất lên án nàng: “Bảo bối, đêm nay nàng thật xấu, không chịu giúp ta!” Tự mình nắm tay nàng rất nhanh động hai cái.

Rốt cuộc là người nào xấu hả?

Diệp Nha thật muốn hỏi hắn một chút, nhưng chống lại đôi mắt phượng khí thế, tâm lại không tự chủ mềm lòng. Mà thôi, hắn dừng lại cũng là bởi vì nghĩ rằng nàng thật sự không muốn, chỉ trách bản thân nàng xem nhẹ độ ngốc của hắn! Sớm biết, sớm biết hắn ngốc như vậy, nàng liền...

Nàng xấu hố nghĩ tiếp nữa, đem mặt chôn trong lồng ngực phập phồng của hắn, chuyên tâm giúp hắn triệt.

Nhưng nàng vẫn có chút oán trách, cố ý ở lúc hắn sắp tiết ra nhẹ buông tay, làm cho hắn cũng nếm thử loại thất vọng này.

”Bảo bối, đừng ngừng, mau giúp ta...A...Nhanh chút nữa...” Hắn thở hồng hộc, lung tung hôn đỉnh đầu tóc mềm mại của nàng, cấp tốc di chuyển thắt lưng ướt đẫm mồ hôi, trong tay nhỏ bé của nàng tới tới lui lui.

Rốt cục, cực khoái quen thuộc mãnh liệt mà tới, hắn gắt gao ôm thắt lưng của nàng, run rẩy thư sướng tiết ra.

Một phen qua quýt thu dọn xong, hắn từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ dư vị còn lưu lại. Có lẽ bởi vì phía trước hai người triền miên hôn môi, cũng hoặc là sau cùng nàng cố ý làm chuyện xấu một chút, làm cho hắn cầu mà không được sau lại nhiệt tình bùng nổ, Tiết Thụ cảm thấy lần này so với bất cứ lần nào trong quá khứ đều phải nhẹ nhàng vui vẻ hơn.

Hắn thoả mãn hôn lỗ tai của nàng, “Bảo bối, nàng thật là xấu nha... Bất quá, ta thích, như vậy thật tốt...”

Diệp Nha đã sớm mệt mỏi cực hạn, nằm trong lòng thầm mắng hắn một câu, tùy ý để hắn ôm ngủ.

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 31

Tối hôm qua cùng Tiết Thụ náo loạn nửa đêm, Diệp Nha căn bản không có thời gian nghĩ chuyện hầu bao, nhưng sáng ngày hôm sau, sau khi nàng đem hầu bao bỏ vào túi áo vẫn luôn cân nhắc làm sao đi tìm Hạ Hoa, lại phải giải thích với nàng ấy như thế nào, nếu không hay kêu Xuân Hạnh cùng đi?

Trong lòng nàng có tâm sự, tất cả biểu hiện hết trên mặt, bộ dạng rất là rối rắm.

Tiết Tùng thấy nàng có vẻ mệt mỏi, bỗng nhiên cảm thấy yêu cầu của bản thân vô cùng không ổn. Hạ Hoa là vì hắn mới tìm tới cửa, hết thảy phiền toái đều là từ hắn mà ra, hắn làm sao có thể đem chuyện trả lại hầu bao phó thác cho nàng? Tính tình nàng dịu dàng thủ lễ như vậy, khẳng định không nghĩ tới chuyện đầu cơ trục lợi, chỉ biết nghĩ biện pháp tự mình trả lại hầu bao cho Hạ Hoa, chẳng những phải thật cẩn thận sợ bị người bên ngoài nhìn thấy, còn phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với nghi ngờ của Hạ Hoa, khó trách tối hôm qua không có ngủ ngon.

Hắn hẳn là nên tự mình giải quyết.

Tiết Tùng lập tức làm quyết định, sau khi ăn xong liền lấy hầu bao về, buổi tối lặng lẽ ném vào trong nhà Hạ Hoa, mặc kệ là ai nhặt được, tin rằng Hạ Hoa nhất định sẽ hiểu.

Không được, nếu nàng ấy tiếp tục dây dưa thì phải làm thế nào?

Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Tháng tám năm trước Hạ Hoa hẹn hắn ra ngoài, đêm đó hắn đã cùng Hạ Hoa nói rõ ràng, từ nay về sau hai người không còn quan hệ gì nữa, nàng đừng tới tìm hắn hoặc tam đệ hắn nữa, sau đó không bao lâu, cha mẹ nàng đã hứa gả nàng cho Tiền lão gia trấn trên làm thiếp, đáng lẽ cuối năm sẽ gả đi nhưng vì tổ phụ Tiền lão gia qua đời phải giữ đạo hiếu, vì thế mới bị chậm trễ thời gian. Mà trong hai năm nay, hắn với nàng không nói với nhau một câu nào, có mấy lần thiếu chút nữa đã gặp mặt, hắn thấy từ xa liền đi đường vòng, nàng cũng đi tìm tam đệ mấy lần, bất quá tam đệ biết mình đối với nàng vô tình, cũng biết giữa hai người không có bất luận khả năng nào liền lãnh đạm cự tuyệt thay nàng truyền lời.

Hắn cảm thấy thái độ của bọn họ đã rất rõ ràng rồi, tại sao Hạ Hoa còn cho rằng hắn thích nàng?

Hắn có chút đau đầu, rốt cuộc nữ nhân này đang nghĩ gì vậy!

Có lẽ hắn nên giáp mặt nói rõ ràng với nàng, nói với nàng bản thân từ đó đến giờ đều chưa từng thích nàng, nàng mới có thể hết hy vọng?

Chờ Tiết Bách rời đi, Tiết Tùng cũng không kiêng dè Tiết Thụ, trước mặt hắn nói với Diệp Nha: “Đệ muội, tối hôm qua ta nghĩ không chu toàn, hầu bao đó vẫn là không nên làm phiền muội, muội đưa cho ta đi, ta sẽ tự mình trả cho nàng ấy.”

Diệp Nha giật mình, nhưng cũng không cảm thấy trút được gánh nặng. Hạ Hoa từng nói, đợi gả là rất khó ra cửa, một đại nam nhân như Tiết Tùng từng có khúc mắc với nàng ta, thứ nhất rất khó có cơ hội gặp nàng ta, thứ hai vạn nhất bị người ta nhìn thấy, lời ong tiếng ve càng bay đầy trời, còn không bằng nàng ra mặt đâu.

”Đại ca, chuyện này vẫn là giao cho muội đi, muội sẽ cố gắng làm thỏa đáng...”

Nàng có chút không yên từ chối, nàng phản bác đại ca như vậy không biết hắn có thể tức giận hay không.

Tiết Tùng kinh ngạc nhìn nàng một cái, “Có khó làm lắm không?” Hắn không hy vọng nàng vì chuyện này mặt ủ mày chau.

Diệp Nha trầm tĩnh lại, cười nói: “Không đâu, trả một cái hầu bao có thể khó bao nhiêu chứ!” Mới vừa rồi nàng đã nghĩ ra một biện pháp.

Nụ cười của nàng rạng rỡ nhu hoà, ý cười toả trong đôi mắt đen thuỷ linh, khoé miệng khẽ nhếch, có chút nho nhỏ đắc ý, hoặc có thể nói là nghịch ngợm. Lần đầu tiên Tiết Tùng thấy nàng cười như vậy, mất đi chút ngượng ngùng câu nệ lúc trước, quen thuộc hơn lại vô cùng thân thiết tự nhiên, hắn không đoán được nàng nghĩ ra biện pháp gì, hắn cũng không có nhiều tâm tư để đoán, chỉ biết là, nơi ngực hắn nhảy nhanh hơn...

Hắn không dám nhìn nàng nữa, rũ tầm mắt xuống nói: “Ừ, vậy là tốt rồi, nếu có cơ hội, muội thay ta nói rõ với nàng ấy, để nàng ấy yên tâm đợi gả đi.” Đề tài dính đến chuyện tình nam nữ, hắn càng cảm thấy không được tự nhiên, thấy nàng gật đầu, hắn liền cầm theo chim trĩ đã cột chắc xuất phát đi thôn trấn. Hắn từng nghĩ, đôi chim trĩ này nhan sắc tươi sáng đẹp mắt, bán cho Trương thúc hàng thịt thật đáng tiếc, đem bán trên chợ, không chừng có thể gặp được công tử nhà giàu yêu thích vật hiếm lạ, giá cũng cao một chút, cho nên mới không để Tiết Bách tiện đường đem đi.

Diệp Nha nhìn hắn đi xa, quay đầu hỏi Tiết Thụ: “Chàng biết nhà Hạ Hoa ở đâu không?”

Tiết Thụ gật đầu một cái, nghi hoặc nhìn nàng: “Nàng muốn đi tìm Hạ Hoa sao? Tam đệ đã nói không được để ý đến người nhà nàng ta“.

Diệp Nha trừng hắn một cái, tâm tình khoái trá trở về phòng.

Đợi màn đêm buông xuống, chờ mọi người ở phòng đông đã ngủ, Diệp Nha lôi kéo Tiết Thụ đến nhà Hạ Hoa, đem hầu bao nhét vào khe cửa.

Nàng trước đó chui ngõ cụt, vì sao nhất định phải chủ động gặp Hạ Hoa chứ? Giống như bây giờ, lặng yên không một tiếng động trả lại hầu bao, Hạ Hoa nhặt được là tốt nhất, nhưng cho dù là cha mẹ nàng nhặt được đi nữa, bọn họ cũng nhất định nhận ra kỹ năng thêu thùa của con gái mình, chắc chắn sẽ hỏi nàng ấy. Nàng ấy sẽ biết được Tiết Tùng không có đón nhận tâm ý của nàng. Như vậy nếu Hạ Hoa muốn lời giải thích, tự nhiên sẽ đến Tiết gia tìm nàng, đến lúc đó cho dù bị người khác phát hiện cũng là phẩm hạnh nàng ta không tốt, sẽ không liên lụy đến Tiết Tùng. Nếu nàng ta không đến, mặc kệ nàng ta là hết hy vọng hay đã nghĩ thông suốt cũng không liên quan đến nhà mình.

Không phải Diệp Nha lãnh tâm, thật sự là Hạ Hoa làm việc rất tuỳ hứng, vừa không bận tâm thanh danh bản thân để tương lai an ổn, cũng không biết nghĩ cho Tiết Tùng một chút, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng như vậy có ý nghĩa gì? Nếu thật là si tình phi quân không lấy chồng, nàng ấy sẽ không đồng ý để cha mẹ an bài việc hôn nhân, nếu nàng lấy chết tướng bức, chẳng lẽ cha mẹ nàng lại trơ mắt nhìn nàng chết hay sao? Nếu bận tâm công ơn dưỡng dục, không nỡ làm bọn họ tức giận thương tâm, đã thoả hiệp giữa tình ái và thân tình, nàng ấy nên an phận chuẩn bị đợi gả, còn vương vấn Tiết Tùng làm chi nữa.

Đương nhiên nếu Tiết Tùng và nàng ấy không có quan hệ gì, Diệp Nha có lẽ sẽ tiếc thay cho hai người, thậm chí hy vọng Tiết Tùng nhận lấy hầu bao, giống như trong lời kịch như vậy, ngày sau thấy vật nhớ người, cho dù lấy thê tử, trong lòng cũng sẽ vì nữ nhân đã gả người đó lưu lại một vị trí không thể nào thay thế được, là một nữ nhân ai cũng đều cầu mong gặp được một hán tử si tình. Nhưng trên thực tế, Tiết Tùng là đại ca của nàng, người thân của nàng, nàng không hy vọng bởi vì Hạ Hoa nhất sương tình nguyện mà ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của Tiết Tùng, thậm chí là tình cảm của hắn và đại tẩu tương lai, người nhà nông, nên bình ổn sống qua ngày, làm sao có nhiều tình cảm rối rắm như vậy.

Đêm nay nàng ngủ thật sự an ổn.

Mấy ngày kế tiếp, nàng một bước cũng không rời khỏi nhà, lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, chờ Hạ Hoa tìm nàng.

Nhưng Hạ Hoa lại trì trệ không đến, nàng ta đã bị nương mình giam lỏng trong nhà, không dễ dàng gì ra được, e rằng đi nhà xí cũng bị nương nàng hoặc đệ đệ chín tuổi trông coi, đề phòng nàng lại đi tìm Tiết Tùng.

Thì ra sáng hôm đó, nương Hạ Hoa giống như thường ngày dậy sớm mở cửa, phát hiện cái hầu bao kia. Châm tuyến nữ nhi là nàng tự tay truyền dạy, nàng nhìn một cái liền nhận ra đó là bức tranh thêu của con gái nàng.

Nhìn hai con hồ điệp thê thê thảm thảm không đành lòng chia lìa thêu ở mặt trên, nghĩ đến nữ nhi thuỷ chung chưa từng cắt đứt tâm tư, nương Hạ Hoa nhất thời giận không chỗ phát tiết, nha đầu chết tiệt kia không biết xấu hổ dám vụng trộm thêu loại đồ vật này! Hừ, tối qua nàng đóng cửa nơi này còn không có cái gì, bây giờ đột nhiên xông ra, nhất định là nàng hôm trước lén lút chạy ra ngoài tìm Tiết Tùng, người ta không muốn làm mất mặt nàng, thừa dịp trời tối trả lại.

Nhớ năm đó mắng chửi Tiết Tùng không thương tiếc, lúc này nhìn lại hầu bao trong tay, nương Hạ Hoa có loại cảm giác nhục nhã như bị người hung hăng tát một cái, nàng thậm chí thấy Tiết Tùng đứng trước mặt nàng, khóe môi nhếch lên cười lạnh, trong mắt tất cả đều là trào phúng: Xem đi, ta sớm đoạn tuyệt quan hệ với con gái ngươi, là nàng khóc lóc van xin quấn quýt ta, ta đây thật sự không thèm!

Lửa giận hừng hực nổi lên, nàng nổi giận đùng đùng chạy đến phòng nữ nhi, đập cửa: “Hạ Hoa, đứng dậy mở cửa cho ta!”

Hạ Hoa đã sớm tỉnh.

Hai đêm này nàng đều không có ngủ ngon, nàng chờ mong Tiết Tùng hiểu được tình ý lưu luyến của nàng sẽ đến gặp nàng một lần, cho dù là khuyên nàng an tâm đi gả người làm thiếp cũng tốt, nhưng là hắn không đến. Nàng biết, hắn nhất định còn giận nàng, giận thế lực cha mẹ nàng, giận nàng đồng ý việc hôn nhân mà cha mẹ tìm cho nàng. Nàng cũng không muốn đâu, nhưng cha mẹ bức nàng, nàng có biện pháp gì?

Nghe thấy tiếng của mẫu thân, nàng phờ phạc đi mở cửa.

Không ngờ rằng vừa mới mở cửa ra, một cỗ đại lực liền từ bên ngoài truyền đến, sợ tới mức nàng liên tục lui về phía sau, còn chưa có mở miệng hỏi, ngực đã bị vật gì đó đập trúng, vật đó rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng động nhỏ.

Nàng không đau, nhưng khi nàng nhìn rõ ràng cái hầu bao nằm trên mặt đất, huyết dịch toàn thân giống như đều đông lại, nàng thương tâm, đau lòng hắn tuyệt tình, nàng sợ hãi, sợ hãi lửa giận của mẫu thân.

Nương Hạ Hoa đóng cửa một cái “Rầm”, phủ đầu nữ nhi thấp giọng chửi mắng: “Nha đầu không cần mặt mũi chết tiệt kia, ta đã nói với con bao nhiêu lần, không cho phép con lại đi tìm kẻ nghèo hèn kia. Lúc này thì tốt chưa, mở mắt của con ra mà nhìn, con hao tâm hao lực thêu cái gì, người ta không hiếm lạ, thừa dịp trời tối trả lại cho con! Lần này con vừa lòng chưa? Để hắn ở trước mặt cha mẹ diễu võ dương oai! Nha đầu chết tiệt này, mặt của chúng ta đều bị con làm mất hết!”

Hắn trả lại, hắn không cần...

Hạ Hoa vô lực ngồi sụp xuống đất, nhặt hầu bao lên, nhìn nó nước mắt rơi như mưa.

Nương Hạ Hoa thấy nàng khóc mà phiền lòng, túm người kéo đến trên giường, tiếp tục trách mắng: “Ta không hiểu nổi con nghĩ cái gì, hắn thì có gì tốt? Hắn có tình với con sao? Không có, nói đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt, không lưu luyến chút nào, vì sao con cứ khăng khăng nhớ tới hắn? Không nói việc này nữa, nói nữa cũng vô dụng, việc hôn nhân là con chính miệng đồng ý, Tiền lão gia tuổi tuy là lớn chút, nhưng nhà hắn phú quý, bảo dưỡng tốt, nhìn cũng chỉ qua ba mươi mấy, dáng vẻ đường đường, nhân phẩm lại tốt, con gả đi tuyệt đối sẽ không thua thiệt, còn có gì không hài lòng, đừng cả ngày gây chuyện thị phi được không?”

Hạ Hoa kinh ngạc nhìn nương nàng, vì sao nàng đồng ý chứ? Còn không phải bọn họ luôn miệng nói cửa hôn nhân này đối với tiền đồ đệ đệ có muôn vàn chỗ tốt, còn không phải bọn họ cầm vài chục năm công ơn dưỡng dục bức bách nàng sao? Nếu không phải như vậy nàng làm sao bằng lòng làm tiểu thiếp người ta? Làm sao chịu cùng hắn như người xa lạ?

”Nương, cho con gặp huynh ấy một lần đi! Chỉ một lần, con sẽ hỏi rõ ràng, nếu huynh ấy thật sự vô tình như vậy, con sẽ không bao giờ quấn quýt huynh ấy nữa, nương...” Nàng nhào tới bên người nương nàng, khóc nức nở cầu xin.

Nương Hạ Hoa sẽ không để Tiết Tùng có cơ hội nhục nhã người nhà nàng lần nữa, không chút do dự cự tuyệt: “Không được, trước khi xuất giá, con đừng hòng bước ra cửa trước nửa bước! Đủ rồi, đừng khóc nữa, cẩn thận một hồi bị cha con nghe được, ông ấy sẽ không tốt tính như ta đâu! Ta đi nấu cơm, con tự mình kiểm điểm đi!” Nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn nữ nhi một cái, bước nhanh ra ngoài.

Nhìn bóng lưng của nàng biến mất ở cửa, Hạ Hoa lâm vào thâm trầm tuyệt vọng, nương trước giờ luôn nói một là một, hai là hai, thật sự nàng sẽ không thể bước ra khỏi cửa.

Nàng cúi đầu, nước mắt rơi xuống hầu bao trong tay.

Nghĩ đến sáu năm lưu luyến si mê, trằn trọc chờ đợi hai đêm nay, nàng không cam lòng cắn môi.

Nàng không tin, không tin Tiết Tùng không có chút tình ý nào đối với nàng, hay là hắn căn bản không có nhận được hầu bao?

Đúng rồi, ngày đó, nữ nhân kia có vẻ như không muốn làm giúp nàng, nhất định là nàng ta gạt Tiết Tùng, tự tiện đem hầu bao trả về.

Không được, nàng nhất định phải nghĩ cách gặp hắn một lần, nàng phải giáp mặt để hỏi rõ ràng!

-----------------------------------------------------------

/*--Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:--*/

Lão đại: cô nương, cám ơn ngươi đối với ta cuồng dại một mảnh, ta thụ sủng nhược kinh, thì ra ta không phải một chút mị lực đều không có, ta vẫn còn lo lắng nàng ấy chướng mắt ta đây, lần này thì tốt rồi, ngươi để ta ý thức được bản thân vẫn có ưu điểm, nhưng mà, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá...88, ta đến trước mặt nàng lượn một chút đây, ta rốt cuộc có tự tin rồi!

Nửa canh giờ sau.

Diệp Nha kỳ quái nhìn cánh tay để trần của người nào đó lúc ẩn lúc hiện trước mặt nàng, quay đầu hỏi lão tam: đại ca có phải trúng tà hay không?

Lão tam cũng không ngẩng đầu lên: không phải trúng tà, nghẹn hỏng rồi mà thôi, ngươi cho hắn ăn chút thịt đi.

Vì thế, tối hôm đó, trên bàn cơm Tiết gia nhiều hơn một mâm gà hầm.

Lão đại yên lặng nhìn chằm chằm chỗ thịt đó, trong lòng mắng mẹ ruột một trăm lần!!!

Lão nhị thấy vậy, bay nhanh gắp hai cái đùi gà, một cái cho nương tử, một cái mình tự ăn.

Diệp Nha nhìn lão nhị cười ngượng ngùng, quyết định buổi tối cho hắn ăn thịt, sau đó gắp đùi gà trong chén cho lão tam, tối hôm qua hắn rất ra sức, phải bồi bổ thật tốt.

Khoé miệng lão đại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nổi lên một đám lửa...

Đi làm trở về, giai nhân màu da tiểu khoai tây biến thành khoai tây nướng rồi!!!

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 32

Ngày tháng sáu như sắc mặt trẻ con, thay đổi thất thường.

Những cơn mưa rào bất chợt đến mạnh mẽ, bầu trời xanh lam bỗng nhiên tối lại, nhuộm đen cả một vùng trời, những giọt mưa to bằng hạt đậu ào ào trút xuống, làm hại thôn dân bỏ lại việc đồng áng tranh thủ chạy trở về, người vừa về đến cửa nhà, còn chưa kịp thay xiêm y ướt đẫm ra, hay ghê, trời tạnh mưa, thật là biết làm khổ người.

Diệp Nha đứng ở cửa nhà bếp, vẻ mặt lo lắng nhìn màn mưa mờ mịt bên ngoài. Bỗng một trận gió thổi tới, cuốn những giọt nước mưa hắt vào mặt nàng, vào áo nàng, nàng lui về sau mấy bước, nâng tay lau đi những giọt mưa mát lạnh trên mặt, không khỏi run rẩy một chút.

Trận mưa ngày hôm nay đến vừa vội vã vừa dữ dội, từ xế trưa đến tận bây giờ, đã kéo dài vài canh giờ rồi mà vẫn không hề có xu hướng nhỏ đi, mắt thấy không bao lâu nữa trời sắp tối đen hoàn toàn, ba huynh đệ vẫn còn chưa trở về. Nàng lo lắng cho Tiết Bách, sợ hắn mạo hiểm đội mưa trở về, nhưng nàng cảm thấy Triệu tiên sinh luôn luôn coi trọng hắn, cho dù không giữ hắn lại trấn trên qua đêm cũng sẽ mượn ô cho hắn dùng, cho nên cùng lắm là hắn trở về trễ hơn so với thường ngày, hẳn là sẽ không gặp chuyện không may.

Nàng càng lo lắng cho Tiết Tùng và Tiết Thụ. Giờ này bình thường đáng lẽ bọn họ đã trở về rồi, hôm nay đang ở nơi nào trú mưa sao? Nhưng mưa càng lúc càng lớn, nếu bọn họ vẫn trú mưa, buổi tối sẽ phải bị đói, cũng không có chỗ ngủ, nhưng nếu mạo hiểm đội mưa chạy về, trên núi đường trơn, mưa lớn nhìn không rõ, ngộ nhỡ té ngã thì làm sao bây giờ?

Đến nơi này sắp được một tháng, nàng chưa bao giờ lo lắng giống như hôm nay vậy, đứng ngồi không yên.

Phía sau truyền đến tiếng gà gáy râm ran, Diệp Nha quay đầu ngạc nhiên phát hiện cửa Bắc bị mưa tạt vào, rơi xuống trên thân mấy con gà đang cúi đầu xúm lại. Nàng vội vàng bước qua, dời lồng gà vào trong, nhìn mấy con gà không an ổn cọ quậy bên trong lồng, nàng cười cười, lúc trước mua hai mươi con gà con, đã chết ba con, còn lại đám này đã sắp lớn bằng nấm đấm Tiết Thụ rồi.

Cất lồng gà xong, nàng đi phòng đông nhìn một chút, khép tất cả các cửa sổ lại, sau đó đi sang phòng tây.

Kết quả phát hiện mái nhà phòng tây bị dột, còn là vị trí đầu giường đặt gần lò sưởi.

Nàng vội vàng dời cái chăn đi, đến phòng bếp cầm cái chậu gỗ đặt trên giường hứng nước mưa. Cũng may mái nhà cỏ tranh coi như kín kẽ, cách một hồi mới có vài giọt nước mưa. Nếu giống như dãy mưa bên ngoài tí tách rơi xuống như vậy, nàng nghĩ đêm nay chắc khỏi ngủ luôn.

Nàng ngồi trên giường miên man suy nghĩ, bỗng nhiên từ trong sân truyền đến tiếng bước chân, trong lòng nàng vui vẻ, vội vàng chạy ra ngoài đón.

Tiết Bách đứng trước cửa cất ô, áo dài trên người, trừ bỏ phía sau lưng, cơ hồ ướt đẫm toàn bộ.

”Tam đệ, sao hôm nay đệ trở về sớm như vậy?” Nàng kinh ngạc hỏi, giờ này bình thường đáng lẽ hắn vừa mới tan học thôi!

Tiết Bách cầm ô đứng dưới mái hiên, xoay người nhìn nàng: “Triệu tiên sinh thấy mưa quá lớn, sợ bọn đệ về nhà trễ sẽ gặp khó khăn, buổi trưa liền tan học.” Thấy đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại, chứa đựng lo lắng, hắn nghi ngờ nói: “Đại ca bọn họ còn chưa về sao?” Trong nhà rất im lặng, điều này rất không bình thường.

”Đúng vậy, bất quá có thể bọn họ đã tránh mưa ở đâu đó rồi, nói không chừng sẽ lập tức trở về.” Diệp Nha giả vờ làm ra vẻ thoải mái cười cười an ủi hắn, cũng tự an ủi mình. Khựng lại một chút, thấy Tiết Bách nhíu mày bất động, nàng vội khuyên hắn đi thay quần áo, “Nhanh vào trong thay y phục sạch đi, coi chừng bị lạnh.”

Xiêm y dính trên người, ẩm ướt dinh dính không thoải mái, Tiết Bách gật đầu với nàng, vén vạt áo lên vắt nước, vội vàng đi phòng đông thay y phục mới.

Không lâu sau, bên trong thình lình truyền đến tiếng hắt xì liên tục, Diệp Nha thầm nghĩ không xong, chỉ lo nghĩ, đã quên nấu chút canh gừng nóng cho bọn hắn khu hàn.

Nàng săn tay áo lên, lấy ra nửa miếng gừng nhanh chóng cắt thành lát mỏng, lại đập nát hai múi tỏi, trộn lại với nhau, sau đó đi lều củi lấy củi đốt lò.

Tiết Bách thay quần áo ở bên trong nghe được âm thanh cắt rau, có chút nghi hoặc, chờ thắt xong đai lưng, hắn nghĩ một chút, vén rèm cửa đi ra ngoài, “Nhị tẩu, sớm như vậy đã làm cơm sao?”

Diệp Nha đang thêm nước vào nồi, vừa đi đến lu nước vừa nhìn hắn đứng ở cửa phòng đông liếc mắt một cái, nhưng không ngờ tầm mắt vừa đúng rơi vào trên cổ hắn, nơi đó, chỗ hầu kết phía trái chếch lên một tí, sinh ra một nốt ruồi đen nhỏ bằng hạt mè, nếu đầu hắn không xê dịch nhiều, sẽ bị cằm che đi không nhìn thấy. Một điểm nho nhỏ màu sắc rất nhạt, nhưng dưới sự phụ trợ màu da trắng nõn của hắn, hết sức nổi bật. Càng làm cho nàng cảm thấy xấu hổ là nàng thế nhưng ma xui quỷ khiến xem mê mắt, cái gáo hồ lô đều rớt vào trong lu rồi, nàng vẫn còn quay đầu nhìn hắn!

”Nhị tẩu?” Ánh mắt của nàng có chút kỳ quái, thật giống như chỉ đơn thuần nhìn chằm chằm đánh giá cái gì, lại dường như mang theo chút hiếu kỳ và kinh ngạc, Tiết Bách nghi ngờ gọi một tiếng, thuận tay sờ sờ cằm của mình, chẳng lẽ dính cái gì đó?

Tay hắn thon dài trắng nõn, khi đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua nốt ruồi đó, hầu kết lộ vẻ ngây ngô cũng cao thấp giật giật theo, đầu óc Diệp Nha ầm một tiếng, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng bừng, trong chớp mắt, chỉ trong chớp mắt vậy mà Diệp Nha cảm thấy động tác của hắn thực...câu người!

Nàng nghĩ tới những nha đầu trong Tôn phủ chen chúc với nhau, lặng lẽ trốn sau bụi hoa nhìn trộm thiếu gia trong phủ, một đám nín thở tập trung mà nhón chân lên nhìn, đôi mắt đen láy bởi vì tình yêu có vẻ ngập nước, hai má lại càng đỏ bừng, lúc đó nàng còn buồn bực, thiếu gia thật sự có thể làm người ta mê muội như vậy sao? Chí ít nàng cảm thấy dung mạo thiếu gia cũng không hề xuất chúng.

Nhưng mới vừa rồi, tuy nàng không nhìn thấy khuôn mặt của mình nhưng nàng biết, nàng nhất định giống hệt những tiểu nha đầu đó, bởi vì, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng nhìn nam nhân ngẩn người, đã thế còn không phải nhìn mặt, chỉ là một nốt ruồi, một đôi tay thon dài trắng nõn mảnh khảnh!

Tiết Bách cũng nhìn nàng ngẩn người.

Bộ dạng hiện tại của nàng có chút ngốc, hai má đỏ bừng, mắt to khiếp sợ lại mờ mịt nhìn chăm chú cổ của hắn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, dường như muốn giải thích cái gì, cố tình không nói nên lời.

Tiết Bách khẳng định trên cổ của hắn cũng không có cái gì, cho nên tiểu tẩu của hắn chính là đang mê mẩn nhìn hắn.

Kỳ thật hành động này có chút thất lễ, cũng không biết tại sao, Tiết Bách không có một chút bực bội, thậm chí có chút ngọt ngào không thể cho ai biết.

Nhưng lý trí của hắn rất nhanh liền áp chế chút tình cảm không nên có này, đi về phía kệ bếp: “Nhị tẩu, để đệ giúp tẩu nhóm lửa đi.”

Lại tiếp tục trầm mặc nàng sẽ xấu hổ, hắn thật vất vả mới vượt qua sự quấy nhiễu của giấc mộng xuân đêm đó với nàng, rốt cuộc có thể thản nhiên chung sống với nàng, làm sao lại để cho nàng vì thất thần một lát mà cảm thấy không thể đối mặt hắn? Đối với hắn mà nói, bọn họ ngẫu nhiên phản ứng bất thường đều là chuyện bình thường, nàng là nữ tử duy nhất hắn từng tiếp xúc gần gũi, bản thân đã đến tuổi này, mơ thấy loại mộng này, mơ thấy nàng, đều là việc đã qua, nhưng tỉnh mộng lại, hắn vẫn xem nàng là tẩu tử như trước, kính trọng nàng chiếu cố nàng. Còn nàng, nàng vừa mới mười sáu tuổi, khó tránh khỏi nhìn mê mẩn, dù sao, hắn vẫn có tự tin với diện mạo của chính mình, nhưng hắn hiểu rõ, nàng đối với hắn tuyệt đối không có nửa điểm tâm tư không nên có.

Hắn lặng lẽ quan tâm làm cho Diệp Nha từ từ bình tĩnh lại, nàng chán nản cắn môi, may mắn tam đệ không chú ý tới sự khác thường của nàng, nếu không nàng thật sự không biết nên đối mặt với hắn như thế nào.

Nàng thêm nước vào nồi, đứng một bên khẽ nói:“Đệ vào phòng nghỉ ngơi đi, việc nhóm lửa này không cần đệ giúp đỡ.”

Tiết Bách lắc đầu, tiện tay bẻ cành khô bỏ vào trong lò,“Không sao đâu, bên trong rất oi bức, nơi này mát mẻ hơn. Nhị tẩu, tẩu cũng đừng khách khí, đệ cũng không phải đại thiếu gia nuông chiều từ bé, nào có quý báu như tẩu nghĩ? Hơn nữa, đệ giúp tẩu nhóm lửa, chốc nữa nhị ca về trông thấy sẽ rất cao hứng.” Nói tới đây, hắn không nhịn được ngẩng đầu, trêu đùa nhìn nàng một cái.

”Vậy được rồi, làm phiền đệ...” Diệp Nha như trốn chạy đi cửa Bắc.

Nàng thề sau này không nhìn vào mắt của Tiết Bách nữa.

Nàng đã sớm lãnh giáo sự lợi hại của đôi mắt đào hoa rồi, Xuân Hạnh nghịch ngợm nhìn nàng nháy mắt một cái, điệu bộ đa tình quyến rũ đó làm ngay cả nàng cũng chịu không nổi, thật muốn đem tiểu nha đầu kéo đến bên người ôm đầu của nàng chà đạp một phen, xem nàng còn dám cố ý làm nũng giày vò hay không? Mà mới vừa rồi, Tiết Bách ngẩng đầu nhìn nàng, hai mắt mỉm cười, híp lại thành hai đạo ánh trăng nhàn nhạt, cho dù đang trêu đùa chọc ghẹo nàng, lại phong lưu phóng khoáng, vô cùng hút hồn.

Có thể là nàng rất ít thấy mỹ nam tử, nàng không có cách nào thản nhiên bình tĩnh tiếp xúc với nam nhân xuất sắc như vậy, không chỉ là Tiết Bách, ngay cả Tiết Tùng nàng cũng không dám nhìn thẳng. Đôi mắt đào hoa của Tiết Bách mê ly đa tình rất dễ làm lòng người hỗn loạn nghĩ lầm hắn đối với bản thân có chút ý tứ gì.Còn đôi mắt phượng hẹp dài của đại ca làm cho hắn có vẻ càng lạnh lùng khó gần, chỉ có Tiết Bách, cũng là mắt phượng, nhưng ánh mắt hắn trong suốt thuần khiết, hợp với nụ cười ngốc nghếch của hắn, làm cho lúc nàng ở cùng hắn thả lỏng tự nhiên, không có nhiều gánh nặng áp lực.

Nàng đang ngồi trên ghế đẩu bên cạnh chuồng gà, nghiêng đầu nhìn về phía Bắc.

Mưa như trút nước, giữa đất trời chỉ còn lại một màn sương trắng xóa, hơi nước lạnh lẽo xua tan nhiệt độ trên mặt nàng, nàng nghĩ đến hai người kia còn chậm trễ chưa trở về, nàng có chút sợ hãi, nếu như bọn họ gặp chuyện không may…

Nàng im lặng, Tiết Bách cũng lặng im, dù cho hắn tin tưởng đại ca sẽ không để bản thân rơi vào nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không kiềm chế được lo lắng.

Không biết qua bao lâu, hương vị canh gừng chậm rãi tràn ngập phòng bếp.

Tiếng nước sôi ùng ục ùng ục làm Diệp Nha tỉnh táo lại, nàng quay đầu nói với Tiết Bách: “Tam đệ, không cần đốt…”

Còn chưa nói hết, nàng vụt đứng lên, nhìn bóng dáng khỏe mạnh gầy gầy của Đại Hoàng chợt xuất hiện trong sân, chạy vào phòng bếp, cuối cùng dừng lại bên chân nàng, lắc đầu giũ nước mưa trên thân, những giọt nước văng tung tóe rơi vào ống quần nàng, nàng cũng không để ý, chỉ nhìn chằm chằm cửa trước, ngóng chờ bọn họ đi vào nhanh một chút.

Tiết Bách lại chú ý tới dấu vết chật vật trên người Đại Hoàng, có rất nhiều vết tích bị cắn xé, bộ lông rơi rụng, vết máu loang lổ. Ánh mắt hắn trầm xuống, bật dậy chạy vọt vào màn mưa tầm tã. Đại ca nhất định đã xảy ra chuyện, hắn phải đi đón bọn họ.

Hắn hoảng hốt chạy, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Diệp Nha cũng phát hiện không bình thường, vừa cúi đầu nhìn, chỉ thấy mấy bãi máu dưới thân Đại Hoàng, trong lòng nàng “lộp bộp” một chút, nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch, không chút suy nghĩ liền đuổi theo. Cả Đại Hoàng cũng bị thương, vậy bọn họ thì sao?

Trong chớp mắt mưa lớn xối xả làm cả người nàng ướt đẫm, cổ cảm giác lạnh lẽo này chui thẳng vào xương cốt tứ chi nàng, lạnh thấu tâm can. Nếu Tiết Thụ gặp chuyện không may, nàng thật sự không sống nổi nữa, nàng rất vất vả mới có cuộc sống yên ổn này, có nam nhân thương nàng chiếu cố nàng, nếu hắn gặp bất trắc…

“Đại ca, các huynh không sao chứ?”

Bên ngoài truyền đến tiếng kêu kinh hỉ của Tiết Bách, giống như trước khi chết bắt được một cành gỗ nổi, đem nàng sắp tắt thở từ trong hồ nước kéo lên.

Nàng vọt ra ngoài cửa, đã thấy trên vai Tiết Tùng khiêng cái gì, đang nói chuyện với Tiết Bách, mà đầu đất của nàng, vốn đang đứng bên cạnh bọn họ, nhưng vừa nhìn thấy nàng, hắn lập tức cầm theo con thỏ xám to mập chạy nhanh tới, vừa chạy vừa kêu: “Nương tử, chúng ta săn được thứ tốt, đại ca nói có thể bán được rất nhiều tiền.”

Nàng nhìn bóng dáng cao lớn của hắn chạy trong màn mưa về phía nàng, nhìn nước mưa phủ đầy khuôn mặt của hắn cũng che giấu không được sự hưng phấn, nhịn không được che miệng bật cười, nước mắt tràn mi.

Nàng không cần những thứ quý giá hiếm lạ, chỉ cần bọn họ không sao là tốt rồi!

----------------------------------------------------------------

/*--Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:--*/

Giai Nhân cười quyến rũ: Khuê nữ, đêm nay ta xuyên thành ngươi được không?

Diệp Nha thận trọng: Tại sao?

Giai Nhân chảy nước miếng: Ta muốn trêu chọc lão đại, ta muốn đùa giỡn ngốc thụ, ta muốn đánh gục lão tam, cắn cổ của hắn…

Diệp Nha mặt đỏ: Không được, tất cả bọn họ đều là của ta!

Giai Nhân tức giận đến lật bàn: Vậy ngươi hành động nhanh chút aaaaaaaa!

Diệp Nha bất đắc dĩ khinh bỉ: Đó không phải chuyện ngươi quyết định sao? Ngươi đem chúng ta biến thành tính tình như vậy, ngươi để chúng ta cởi mở như thế nào? Lập tức ăn thịt, độc giả sẽ mắng ta không biết rụt rè, mắng đại ca tam đệ không bằng cầm thú!

Giai Nhân hộc máu: gào khóc oa oa oa! Ta nhịn ta nhịn còn không được sao!!!

(Thịt thịt chung quy vẫn là ở lúc động tình, kiên trì kiên trì tiếp tục kiên trì, mọi người trăm ngàn lần đừng thúc giục thịt của lão đại và lão tam, ta sẽ cả giận, kỳ thật ta so với mọi người còn gấp gáp…Khó khăn mới có tính khiêu chiến, rất nhanh sẽ được ăn, dễ dàng có được sẽ mau chán…)

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 33

Tiết Thụ không biết Diệp Nha đang khóc, hắn chỉ nhìn thấy tiểu nương tử của hắn lẻ loi đứng trước cửa nhà, che miệng đáng thương nhìn hắn. Mưa lớn xối ướt mái tóc dài của nàng, vài sợi tóc lộn xộn dính vào trán nàng, dính cả vào hàng lông mày và mi mắt ướt sũng, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, nàng như vậy thực ra rất đẹp rất đẹp, như hoa lê đầu cành bị mưa thấm ướt, nhưng hắn thật đau lòng, nương tử bị ướt hết cả rồi!

“Nương tử, sao nàng cũng ra đây?” Hắn chạy đến bên nàng, giơ bàn tay to che trên đỉnh đầu nàng.

Diệp Nha bị động tác của hắn chọc cười, không để ý đến hắn, kéo tay hắn ra quan sát từ trên xuống dưới một lần. Quần áo dính rất nhiều bùn chứng tỏ đã từng té ngã, nhưng không bị rách, trên người cũng không có vết máu, nàng thở phào nhẹ nhõm, vẫn không nhịn được hỏi hắn: “Không có bị thương chứ?”

“Không có…”

“Được rồi, chúng ta vào nhà rồi nói.” Tiết Tùng và Tiết Bách đi tới, người trước nói xong liền đi nhanh vào sân, người sau vỗ vỗ vai Tiết Thụ, nhìn thoáng qua Diệp Nha.

Diệp Nha theo bản năng trốn phía sau Tiết Thụ, ngẩng đầu lần nữa, Tiết Bách đã đi vào.

Ánh mắt nàng xẹt qua bả vai đơn bạc của hắn, dừng ở con thú lông xám trên vai Tiết Tùng, “A, đó là, là sói sao?”

Diệp Nha khiếp sợ kéo tay Tiết Thụ, trong lòng từng đợt lo sợ, nàng chưa từng thấy sói, nghe nói bộ dạng rất giống chó săn, xảo trá hung mãnh, thường xuất hiện thành đàn, mà Tiết Tùng bọn họ đi từ trên núi xuống…

Nhắc tới con mồi, Tiết Thụ vô cùng phấn khích, vừa dắt tay nàng đi vào vừa lớn tiếng nói: “Nương tử, chúng ta rất lợi hại phải không? Có điều tất cả đều là công lao của đại ca. Buổi trưa lúc trời sắp mưa, đại ca nói phải về nhà, Đại Hoàng đột nhiên sủa chạy ra ngoài, chạy điên cuồng, lúc chúng ta đuổi tới nó đang cắn lộn với sói, còn cắn rất dữ dội, đại ca muốn giúp nó cũng không được, sau đó hai chúng nó rớt vào một cái hố to, đại ca thừa cơ hội dùng cây gỗ đánh chết con sói.”

Diệp Nha nhớ đến vết thương trên người Đại Hoàng, đau lòng cho nó, lại cảm thấy con chó này gan lớn quá, đến sói cũng dám trêu chọc.

Đang suy nghĩ, ngực đột nhiên bị người chọc một cái, nàng khẽ kêu một tiếng, ngẩng đầu liền thấy hai con mắt sâu thẩm của Tiết Thụ, hắn nhìn chòng chọc vào ngực nàng, giọng nói có chút khàn khàn: “Nương tử, chỗ đó của nàng lộ ra rồi…”

Quần áo ướt đẫm dính sát vào người, làm lộ ra hai luồng đẫy đà đầy đặn nở nang mà mềm mại mê người.

Diệp Nha mắc cở đỏ cả mặt, nàng đương nhiên biết bộ dáng hiện tại của bản thân có bao nhiêu chật vật, bằng không vừa rồi nàng cũng không trốn tránh Tiết Bách đâu!

Nàng vứt ‘móng vuốt’ còn đang luyến tiếc của Tiết Thụ ra, nhìn về phía phòng bếp, thấy Tiết Tùng và Tiết Bách cũng không ở đó, đoán chắc bọn họ đã đi thay y phục rồi, vì vậy nàng chạy nhanh về phòng tây.

Tiết Thụ tùy tiện đem con thỏ bị trói hai chân ném dưới mái hiên, hai ba bước liền đuổi theo.

Vừa vào cửa đã thấy nương tử đang quay lưng về phía hắn lau mặt, dáng người tinh tế đầy đặn. Hơi thở của hắn nhất thời dồn dập, trở tay đóng cửa lại, bước nhanh đến bên nàng, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như sứ của nàng: “Nương tử, ta giúp nàng cởi y phục đi...” Thân thể nàng rất đẹp nhưng ngoại trừ lần đầu tiên lúc nàng tắm ra, hắn chỉ có thể sờ nàng một chút vào ban đêm, đã lâu rồi cũng chưa từng được nhìn kỹ.

“Nói nhảm cái gì vậy!” Diệp Nha cáu giận ném khăn lau vào người hắn, “Mau cởi y phục ẩm ướt ra, sau đó tự lau mình.” Nói xong xoay người đi lấy y phục mới trong tủ ra cho cả hai.

Tiết Thụ biết mặc đồ ướt rất dễ sinh bệnh, cho nên hắn dứt khoát lột sạch ra, ném vào ghế gỗ bên cạnh, nhưng hắn không nghe lời đi lau tóc lau mặt, hắn nhìn thân dưới đã dâng cao của mình, bước nhanh đến phía sau Diệp Nha kéo nàng quay người lại: “Nương tử, ta cũng giúp nàng cởi đồ, nếu không cởi sẽ bị cảm lạnh đó!” Không đợi Diệp Nha trả lời, hắn đã tự ý tháo đai lưng của nàng ra, vừa cởi vừa kéo, trên người Diệp Nha cũng chỉ còn lại một cái yếm, bởi vì nước mưa lạnh lẽo, hai tiểu quả nho nhỏ run rẩy đứng lên, hình dáng mê người chờ bị hái.

Da thịt của nàng mát rượi, trắng nõn mịn màng, Tiết Thụ nuốt nước miếng, bàn tay to mò đến cái yếm, cầm một bên vân vê nhào nặn, hắn nhìn bàn tay hắn đem vật tròn tròn phía dưới niết thành đủ mọi hình dạng, ngọn lửa trong ngực càng ngày càng nóng: “Bảo bối, chúng ta đi ngủ đi?” Hắn biết lúc nào nên gọi nương tử, lúc nào nên gọi bảo bối. Kêu bảo bối, thân thể nương tử sẽ trở nên mềm nhũn, tay nhỏ bé đẩy hắn cũng không có chút sức lực nào, chẳng qua nương tử từng nói, chỉ có lúc đi ngủ mới có thể kêu như vậy.

Diệp Nha đã hết sức nhẫn nhịn dung túng hắn rồi, bây giờ nghe những lời này, nàng thò tay nhéo ngực hắn một cái, đồ đầu đất, cơm tối vẫn còn chưa ăn đã đi ngủ, sợ người khác không biết bọn họ đang làm gì sao?

“Đừng ồn ào, nếu chàng muốn, đến đêm sẽ cho chàng…” Nàng muốn tránh thoát, hắn lại không chịu, nàng đành phải vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn của hắn buồn bực nói.

Hơi thở ấm áp phất qua lồng ngực trần trụi làm hắn tê dại một hồi, Tiết Thụ càng luyến tiếc, một mặt cởi yếm của nàng ra một mặt kéo người nàng dán sát chỗ đó của hắn, nhẹ nhàng cọ xát: “Ta muốn ngay bây giờ!”

Diệp Nha cũng muốn, lo lắng lâu như thế, hiện tại có thể được hắn ôm vào trong ngực như vậy, nàng rất muốn để mặc hắn hôn nàng sờ nàng muốn nàng, cảm thụ được độ ấm và sự nhiệt tình của hắn, đáng tiếc hiện tại thật sự không phải thời cơ tốt.

Nàng ôm chặt eo của hắn, dán khuôn mặt vào lồng ngực đang nhảy kịch liệt của hắn, nói nhỏ một câu.

Tiết Thụ trừng to hai mắt, hắn đẩy nàng ra sau một chút, không thể tin nhìn nàng: “Nàng nói thật chứ? Không lừa ta?”

Diệp Nha trốn tránh cúi đầu, lại đối diện với vật không biết xấu hổ đó của hắn đành phải nhắm mắt lại, lung tung gật đầu uy hiếp nói: “Nếu chàng còn không thay đồ đàng hoàng, ta sẽ không giữ lời đâu!”

“Ta thay ta thay!” Tiết Thụ sắp bị tin tốt bất ngờ làm hôn mê, ôm Diệp Nha hôn một cái, dường như rất sợ nàng đổi ý cầm khăn mặt qua bên cạnh thành thật lau người, vừa lau vừa nhìn chằm chằm hai tay che cái yếm của nàng: “Nương tử, nàng cũng mau lau đi, đừng để sinh bệnh đó!”

Diệp Nha do dự một lát, nghĩ đến tật xấu của bản thân, cũng không thèm để ý đến hắn đang đứng ở đó, quay lưng về phía hắn cởi áo chà lau, thay quần áo sạch sẽ, xoay người lại liền thấy hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia lau tóc.

Cũng rất biết nghe lời nha, nàng hài lòng cười cười, đi tới giựt lấy khăn mặt trong tay hắn, đứng sau lưng giúp hắn lau.

Hai người chỉnh lý xong thì cùng đi đến phòng bếp.

Tiết Tùng và Tiết Bách đang ngồi trò chuyện ở cửa bắc, thấy bọn họ đi ra, hai người dừng lại một chút rồi tiếp tục tán gẫu.

Đại Hoàng nằm ở bên cạnh yên lặng nghe, bộ lông trên người nó có chút lộn xộn, chắc là đã được lau chùi, mấy chỗ vết thương nghiêm trọng không biết đã được ai băng bó, thắt nút xiêu xiêu vẹo vẹo. Nó tựa hồ không thói quen như vậy, thường dùng đầu cọ tới cọ lui, lại không dám dùng răng cắn xé, có lẽ nó cũng biết đây là vì tốt cho nó.

Diệp Nha kêu Tiết Thụ dọn bàn, tự mình đi giở nắp nồi, múc canh gừng đã nấu xong vào trong tô, sau đó thật cẩn thận bưng tô canh đến trên bàn. Trên bàn đã dọn sẵn bốn cái chén, nàng đặt tô canh lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Tiết Thụ, múc cho mỗi người một chén canh đầy, “Đại ca tam đệ, mau uống chút canh cho ấm bụng đi.”

Nàng không hề biết, mới vừa rồi cả ba huynh đệ đều không hẹn mà cùng lưu ý đến nhất cử nhất động của nàng.

Nàng khom lưng múc canh, sau khi múc xong đưa tay nắm nhẹ vành tai trắng mỏng, vẻ mặt nghiêm túc cầm từng chén canh đưa tới trước mặt mọi người, sau đó cười ôn nhu rồi nói những câu ấm lòng với bọn họ. Sống nương tựa lẫn nhau bấy lâu nay, bọn họ đã quen với cuộc sống tùy tiện, mà tiểu nữ nhân này vốn được bọn họ nhặt về để bắt nạt, lại thật lòng quan tâm bọn họ, cho bọn họ sự quan tâm chăm sóc chưa bao giờ có.

Tiết Tùng và Tiết Bách đồng thời cúi đầu, bưng chén lên thổi thổi rồi từ từ nhấp vào một ngụm canh gừng nóng hổi. Hơi ấm tràn xuống cổ họng, một thứ tình cảm nhè nhẹ mà sâu lắng cũng lặng lẽ tràn vào trái tim đang đập thình thịch của bọn họ, dung nhập vào trong đó, dần dần mọc rễ. Còn Tiết Thụ, hắn không e dè mà nhìn chăm chú nương tử của hắn, trong mắt tràn đầy hạnh phúc.

Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa ào ào vang dội. Người trong nhà vừa uống canh vừa nhẹ giọng nói chuyện.

Uống canh xong, có lẽ do bầu không khí quá tốt, Diệp Nha không vội dọn bàn mà lẳng lặng ngồi ở một bên nghe ba huynh đệ trò chuyện. Trước kia Tiết Bách trở về quá muộn, cả nhà sau khi ăn cơm tối xong liền đi ngủ, hiếm khi có cơ hội ngồi lại với nhau như bây giờ, thong dong tự tại.

“Đại ca, con sói này có thể bán được bao nhiêu tiền?” Tiết Bách lui người về phía sau, nhìn thoáng qua sói xám đang treo trong phòng củi.

“Thịt sói thì ngày mai đưa cho Trương thúc, chắc có thể bán được chừng mười hai lượng. Da sói thì không cần gấp, chờ ta lột bỏ rồi phơi khô làm tiêu bản, cũng có thể bán hơn mười mấy lượng.” Tiết Tùng đã tính toán tốt số tiền này trên đường về nhà. Lên núi săn thú, rất nhiều da con mồi đều có thể bán được chút tiền, lúc nhỏ hắn không hiểu những thứ này, nhưng sau này Trương thúc nói cho hắn biết da lông được tiêu chế thì giá càng cao, cũng giới thiệu hắn cho một vị lão sư trung niên mất con học hai tháng để nắm vững tay nghề này. Bất quá do hắn không chịu bán thân học nghệ, vị lão sư kia cố ý tuyên bố rằng trước khi đối phương qua đời hắn không thể tự lập môn hộ, đoạt mối làm ăn với người ta.

“Nhiều tiền như vậy sao, đệ muốn mua vải bông mới cho nương tử may xiêm y!” Tiết Thụ cười toa toét nói, lấy lòng nhìn về phía Diệp Nha.

Diệp Nha đâu ngờ hắn đột nhiên nói một câu như vậy, lập tức đỏ mặt lúng túng nhìn Tiết Tùng, “Đại ca, huynh đừng nghe Tiết Thụ nói bậy, xiêm y của ta đủ mặc rồi, tiết kiệm vẫn tốt hơn, giữ lấy sau này tam đệ đi thi có thể dùng tới.” Hoặc là mời bà mai giúp đại ca lo việc hôn sự cũng được, chẳng qua những lời nàng không dám nói.

Tiết Tùng vừa định nói, Tiết Bách đã cười nói trước: “Nhị tẩu không cần phải để ý đến đệ, Triệu tiên sinh đã nói nếu năm sau đệ có thể thi đậu lẫm sinh** sẽ cho đệ mượn sách đọc, có sách rồi sau này đệ cũng không cần phải tốn quá nhiều tiền nữa.” Thực ra Triệu tiên sinh còn nói nếu hắn có thể đạt được thứ hạng cao sẽ tiến cử hắn cho huyện lệnh Vạn Sơn, miễn phí ăn ở khi hắn đi học ở huyện, nhưng bây giờ hắn chỉ có lòng tin thi đậu lẫm sinh, cũng không dám nói nhiều, nếu năm sau may mắn đạt được thứ hạng cao, đến lúc đó cũng xem như một chuyện vui.

(**) Lẫm sinh: dùng trong đời nhà Minh - Thanh của Trung Quốc, chỉ những người học trò được triều đình cấp lương để theo học tới lúc thành danh.

Hắn cười nói tinh thần phấn chấn, cho dù là ai cũng có thể cảm nhận được sự tự tin đó, Diệp Nha càng cảm thấy kính nể hắn. Là lẫm sinh đó, hình như toàn huyện cũng chỉ có hai mươi người, bởi vì lẫm sinh có thể được phát gạo và ngân lượng, đặc biệt đối với những học sinh nghèo thì càng có tính cạnh tranh, tam đệ có sự tự tin như vậy, chứng tỏ hắn học rất tốt, không chừng tương lai thật sự có thể thi đậu! Nếu tam đệ thi đậu thì việc hôn nhân của hắn và đại ca càng dễ dàng rồi!

Nàng đắm chìm trong mơ ước tốt đẹp của mình, đã quên thu hồi ánh mắt nhìn về phía Tiết Bách. Vì vậy trong mắt người khác giống như nàng đang ngắm nhìn hắn vậy.

Mặt Tiết Bách có chút nóng lên, hắn bình tĩnh cúi đầu xuống, trong mắt ba quang lưu chuyển. Nàng, lại ngẩn ngơ nhìn hắn sao?

Tiết Thụ bĩu môi, cũng không biết là vì Diệp Nha từ chối thành ý của hắn hay là vì nàng nhìn tam đệ ngẩn ngơ. Để đoạt lại sự chú ý của nương tử, hắn lặng lẽ nhéo tay nàng một cái. Diệp Nha giật mình tỉnh lại, đột nhiên ý thức được bản thân đã thất thố cũng ngồi không yên nữa, cúi người nhanh chóng thu dọn chén bát muốn rời khỏi đây.

Tiết Tùng ho một tiếng: “Phần của tam đệ ta đã chừa lại, có điều đệ muội, muội cũng đừng khách sáo, muốn mua gì thì cứ mua.” Tiện tay đẩy chén của mình qua.

“Vâng, muội biết rồi.” Diệp Nha nhận lấy cái chén, đứng lên đi đến phòng bếp rửa chén.

Tiết Tùng trừng mắt nhìn Tiết Thụ: “Đệ đi giết con thỏ đi, tối nay chúng ta sẽ ăn thịt thỏ.” Cả ngày chỉ biết làm việc không đàng hoàng, nghĩ rằng người khác không nhìn thấy sao, còn làm cho nàng xấu hổ.

Tiết Thụ thở hổn hển gõ bàn một chút, “Huynh chỉ biết sai bảo đệ, sao không kêu tam đệ đi làm chứ?”

Tiết Tùng không ngờ hắn còn dám bắt bẻ, sắc mặt càng khó coi, hơi lớn tiếng nói: “Đệ có đi hay không?”

Tiết Bách phát hiện bởi vì giọng điệu nghiêm nghị của đại ca mà đôi tay rửa chén của Diệp Nha dừng một chút, sợ hù dọa nàng, vội nháy mắt với đại ca, nói đùa: “Đệ đi cho, nhị ca cũng mệt mỏi cả ngày rồi.” Đứng dậy liền muốn vòng qua phía sau Tiết Thụ.

Tiết Thụ rất sợ đại ca, thấy hắn mím môi thật chặt mặc dù không có ngăn cản tam đệ nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước, liền nhẹ giọng hừ một cái, dành đi trước vào sân. Đại ca thật xấu, từ nhỏ đã thiên vị tam đệ, việc gì nặng nhọc cũng bắt hắn làm, chỉ giết một con thỏ mà cũng bắt buộc hắn làm.

Tiết Bách bất đắc dĩ lắc đầu, theo sát phía sau chuẩn bị che dù cho hắn.

Hai người xắn ống quần đi ra ngoài không biết đi chỗ nào giết thỏ, trong phòng bếp chỉ còn lại Tiết Tùng và Diệp Nha.

Diệp Nha rửa chén xong, bưng chúng đến tấm ván gỗ ở phía bắc úp xuống, thấy Tiết Tùng đang nghiêng đầu về cửa bắc ngẩn người, cho là hắn vẫn còn giận Tiết Thụ, suy nghĩ một chút nhịn không được nói: “Đại ca, A thụ hắn không phải cố ý làm nghịch ý huynh, bản tính hắn vốn bướng bỉnh, lâu lâu muốn lén lười biếng một chút...”

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng uyển chuyển, có chút dè dặt sợ hắn tức giận, cũng có chút nuông chiều bảo hộ giúp Tiết Thụ cầu xin.

Tiết Tùng quay đầu nhìn nàng, nụ cười nhàn nhạt hiếm thấy trên mặt: “Muội suy nghĩ nhiều rồi, ta làm sao có thể giận hắn? Ta chỉ đang suy nghĩ việc khác, yên tâm đi.” Từ trước đến nay toàn là hắn phải xin lỗi người khác vì việc làm ngu ngốc của nhị đệ, bây giờ lại có người vì nhị đệ cầu xin trước mặt hắn, loại cảm giác này thật có chút kỳ diệu.

Đại ca nở nụ cười...

Diệp Nha thụ sủng nhược kinh, lập tức vì suy đoán lung tung của mình mà xấu hổ, nàng cũng không biết nàng đã trả lời thế nào, chờ nàng bình tĩnh lại, ngạc nhiên phát hiện bản thân đã đứng ở phòng tây rồi.

Trong phòng bếp Tiết Tùng kinh ngạc nhìn Diệp Nha bối rối chạy trốn, không khỏi nhíu mày một cái, chẳng lẽ hắn đã nói lỡ lời? Tại sao mà mỗi lần ở chung với nàng chưa nói được vài câu, nếu không phải là nàng vội vàng rời đi, thì cũng là nét mặt khác thường tránh xa hắn?

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 33+2: H

Cơm tối Diệp Nha hầm một nồi thịt nhỏ, lúc nấu cơm, nàng cố ý múc cho Đại Hoàng một tô lớn, hôm nay cả nhà có thu hoạch lớn như vậy, tất cả đều là công lao của nó.

Nàng bưng khay cơm chuyên dụng tới cho Đại Hoàng, nó đánh hơi ngồi nhỏm dậy, không ngừng lè lưỡi.

Tiết Bách hiểu ra: “Đệ biết tại sao dạo này Đại Hoàng ở chân núi lâu như vậy rồi, thì ra nó ăn đồ ăn của nhị tẩu, muốn ăn nữa nên không nỡ bỏ đi!” Trước đây Đại Hoàng ở lại nhiều nhất chừng mười ngày, xem tình hình bây giờ, nó sắp thành chó nuôi canh giữ nhà hắn rồi sao?

Trời tối, cũng sắp đến giờ đi ngủ, Tiết Thụ đã sớm quên chuyện không vui lúc nãy, ánh mắt gần như dính vào người Diệp Nha, nghe lời nói của Tiết Bách, hắn ngờ nghệch gật đầu theo, cơm của nương tử rất ngon, dù cho là nấu cơm cũng nấu thơm hơn hắn, a, đúng rồi, trong nhà đã hết gạo, lần sau đi thị trấn nên mua thêm.

Diệp Nha giả vờ không nghe thấy lời trêu ghẹo của Tiết Bách, ngồi xuống trước bàn yên lặng ăn, cố gắng xem nhẹ ánh mắt nóng bỏng của Tiết Thụ, lo sợ bản thân không cẩn thận lộ ra khác thường chọc hai huynh đệ Tiết Tùng hoài nghi.

Nàng im lặng quá mức làm cho ba huynh đệ nghĩ nàng có chuyện gì không vui, cũng không dám nói thêm gì nữa.

Một bữa cơm trôi qua trong yên lặng.

Càng gần đến giờ đi ngủ Diệp Nha càng khẩn trương, đến lúc Tiết Thụ chủ động giúp nàng chà nồi, nàng càng thêm luống cuống, vội vàng giao nồi nước ấm ngâm chân cho hai huynh đệ Tiết Tùng liền quay đầu chạy về phòng tây.

Đối với sự khác thường của nàng, Tiết Tùng cũng không hiểu tại sao, hắn đem tất cả trách nhiệm đổ lên người bản thân, dường như từ lúc hắn nói xong câu nói kia nàng liền bắt đầu mất tự nhiên.

Tiết Bách lại chú ý tới sự ân cần niềm nở của Tiết Thụ, nhị ca của hắn nếu không đạt được lợi ích gì hắn sẽ không chủ động đi lấy lòng. Nghĩ đến ban ngày Diệp Nha lo lắng giúp nhị ca kiểm tra thương thế, hắn đã mơ hồ đoán được, ngẩng đầu nhìn mưa to bên ngoài, khóe môi cười yếu ớt, tối nay sẽ nước chảy thành sông sao? Hắn có chút ghen tị với vận may của nhị ca, có thể lấy được nương tử dịu dàng ôn nhu như nhị tẩu làm vợ...

Tiết Thụ không thèm để ý bọn họ đang suy nghĩ cái gì, hắn dùng tốc độ nhanh nhất rửa xong nồi ơ xoong chảo, sau đó múc đầy một chậu nước rửa chân, cười hì hì quay về gian phòng của hắn và nàng: “Nương tử, ta rửa chân cho nàng đi!”

Nghe được lời nói bên trong, Tiết Tùng và Tiết Bách nhìn nhau một thoáng rồi nhanh chóng nhìn chỗ khác, mỗi người tự thu dọn đi ngủ.

Tiết Thụ không nên khăng khăng giúp Diệp Nha rửa chân.

Nhìn đôi chân trắng nõn nhỏ nhắn bị bàn tay to thô ráp của hắn nhẹ nhàng cầm lên, cảm nhận được hắn cẩn thận xoa bóp như đối đãi trân bảo, Diệp Nha chỉ cảm thấy mỗi một lần xoa nắn của hắn đều mang theo một dòng nước ấm, dọc theo chân nhỏ của nàng tràn lên trên, làm cho nàng càng ngày càng nóng, càng ngày càng khẩn trương, toàn thân đều bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy.

Rốt cuộc nàng cũng không chịu nổi sự vuốt ve làm hoảng loạn lòng người này nữa, nàng thử thoát khỏi tay hắn, nhỏ giọng cầu xin: “Đã sạch rồi, đừng rửa nữa.”

Tiết Thụ trơ mắt nhìn đôi chân nhỏ bé trốn từ trong tay hắn, ngẩng đầu nhìn nàng, đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, dưới ánh sáng mờ mịt càng tỏ ra say lòng người. Cứ nhìn như vậy, tâm của hắn đều mềm nhũn, hắn từ từ đứng lên muốn tự tay ôm nàng.

Diệp Nha cầm vãi lau chân để vào trên giường, cúi đầu nói với hắn: “Chàng cũng ngâm chân sau đó đổ nước đi.”

“Ừm...” Tiết Thụ ngoan ngoãn trả lời, đem chậu nước đặt xuống đất rồi ngồi ở trên ghế gỗ rửa chân, đồng thời quay đầu nhìn nàng, trong lòng rất lo lắng, nương tử trốn hắn như vậy, sẽ không phải là lừa hắn chứ?

Hắn ủy khuất bĩu môi, tùy tiện lau hai cái rồi đi ra ngoài đổ nước.

Lau chân xong, Diệp Nha nhanh chóng chui vào trong chăn trùm kín đầu lại, nhưng mặc dù như vậy, Diệp Nha vẫn có thể nghe được tiếng tí tách của nước mưa rỉ xuống từ mái nhà bên cạnh xuống chậu gỗ, nghe thấy tiếng mưa to không ngừng nghỉ bên ngoài, nghe thấy tiếng bước chân của hắn, tiếng hắn đóng cửa, tiếng hắn đặt chậu nước xuống, tiếng hắn vén rèm cửa lên, sau đó, hắn thổi tắt ngọn nến, cởi giày lên giường, lục đục thoát quần áo, cuối cùng, chui vào chăn.

Giờ phút này tim của nàng đang đập cực nhanh, ngực phập phồng kịch liệt, cơ hồ muốn tắt thở.

Tiết Thụ xốc chăn lên, có chút nghi hoặc hỏi nàng: “Nương tử, nàng che đầu làm gì? Đại ca nói ngủ như vậy không tốt.” Nói xong, kéo nàng vào lòng, nói nhỏ vào tai nàng: “Bảo bối, nàng còn mặc y phục thì làm sao ngủ? Để ta cởi giúp nàng nha?” Không để cho nàng có cơ hội từ chối, hắn trực tiếp cởi, cởi xuống một thứ, hơi thở của hắn cũng nặng nề một chút.

Diệp Nha ngoan ngoãn mặc hắn cởi quần áo, ngoan ngoãn mặc hắn đặt nàng nằm ngang, sau đó đè lồng ngực rắn chắc lên người nàng.

Nàng nhắm chặt hai mắt lại, nàng đã cảm nhận được dâng trào phía dưới hắn đang vận sức chờ phát động.

Nhưng hắn lại chậm chạp không hành động.

Nàng đợi hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mở mắt ra, lại đúng lúc nhìn thấy đôi mắt phượng ủy khuất của hắn, cho dù trời tối đen, nàng vẫn có thể thấy được nước mắt trong suốt bên trong.

Nàng hoảng sợ, đưa tay sờ mặt hắn: “Tại sao chàng lại khóc?”

“Nàng không nói chuyện với ta, không hôn ta cũng không ôm ta, còn nhắm mắt lại không nhìn ta. Bảo bối, có phải nàng đang lừa ta không? Thực ra ta không tiến vào cũng không sao, chỉ cần nàng đừng có không để ý đến ta là được.” Tiết Thụ nói xong chợt ôm chặt lấy nàng, vùi đầu vào cổ nàng, run nhè nhẹ. Nương tử vẫn không nhúc nhích, nhất định đang tức giận.

Nước mắt ấm áp từ trên cằm của hắn rơi xuống cổ nàng, hơi ngưa ngứa, Diệp Nha thật sự không biết phải làm sao với hắn, hai tay ôm lấy thắt lưng hắn, khẽ mắng: “Đồ đầu đất!”

Tiết Thụ sững sốt, ngẩng đầu nhìn nàng: “Sao nàng lại mắng ta?”

Diệp Nha cười với hắn: “Ta phải mắng chàng, đồ đầu đất!”

Tiết Thụ có chút tức giận, nhưng nhìn nụ cười ôn nhu của nàng, lại không làm gì được cuối cùng ủy khuất lên án: “Nàng bắt nạt...”

Diệp Nha cũng không cho hắn cơ hội nói lời ngu ngốc nữa, hơi ngẩng đầu lên, cái trán để sát vào trán của hắn: “A Thụ, hôn ta...” Chủ động ngậm môi hắn.

Nếu như nói mới vừa rồi Tiết Thụ như một giọt nước, thì nụ hôn này giúp hắn nhanh chóng biến thành một ngọn lửa hừng hực.

Bàn tay hắn xuyên vào mái tóc dài mềm mại của nàng, dáng vẻ bá đạo không cho chép né tránh nhiệt tình hôn nàng, mi của nàng, mắt của nàng, chóp mũi, khuôn mặt của nàng, mỗi một chỗ đều làm cho hắn thật lòng yêu thích. Hắn chậm rãi hôn đến khóe môi của nàng, từng chút từng chút một ngậm mút nó. Nàng thở dốc yếu ớt, hắn liền đem âm thanh mê người đó nuốt vào trong miệng, nàng dụ hoặc vươn cái lưỡi ra dẫn dụ hắn, hắn liền bắt lấy nó quấn quýt nó, đầu lưỡi chạm vào nhau, nỗi khoái cảm run rẩy này làm hắn không thề kiềm chế được.

Mãi đến hô hấp khó khăn, hắn mới thở dốc buông tha môi nàng, đùi khẽ động tách hai chân mảnh khảnh cân xứng của nàng ra. Một tay của hắn ôm hông nàng thở dốc, tay kia thì lướt qua hai luồng đẫy đà của nàng, eo nhỏ nhắn rồi tiến đến một mảnh cỏ thơm bên dưới, muốn xác định cửa động trước khi tiến vào, nhưng làm cho hắn ngoài ý muốn là hắn lại mò tới một mảnh ẩm ướt.

“Bảo bối, nàng đái dầm rồi...” Hắn có chút luống cuống, nàng thế mà lại đái dầm hắn phải làm sao bây giờ!

Nếu không phải đau lòng bộ dáng ngu ngốc lúc nãy của hắn, Diệp Nha thật sự không muốn để ý tới hắn nữa!

Diệp Nha cắn răng nhéo hông hắn: “Đó không phải...Nếu chàng lại nói bậy một câu, đêm nay cũng đừng hòng tiến vào!” Cũng chỉ có hắn mới có thể làm nàng tức giận ở thời điểm mắc cỡ chết người này!

“Vậy bây giờ cũng có thể tiến vào?” Tiết Thụ không chắc chắn lại sờ xuống dưới một cái.

Cũng không biết ngón tay hắn đụng phải chỗ nào, Diệp Nha kiềm chế không được khẽ hừ một tiếng, phía dưới lại tràn ra một chút xuân triều, nàng muốn khép hai chân lại, lại bị Tiết Thụ vững vàng tách ra, ngay lúc nàng muốn cầu xin hắn đừng sờ loạn nữa, hắn bỗng nhiên đỡ nơi đó chính xác đâm vào, cực đại quen thuộc lại xa lạ dễ dàng xâm nhập cửa vào ẩm ướt, sau đó gặp trở ngại.

Tuy chỉ mới vào một cái đầu, Tiết Thụ cũng sướng đến ngất trời, hắn ôm chặt thắt lưng của Diệp Nha kêu rên không ngừng: “Bảo bối, chỗ đó của nàng thật chặt A...Ta thật thoải mái... Bảo bối đáng yêu, nàng thả lỏng một chút, thả lỏng một chút, để ta tiến vào hết...” Nói xong càng dùng sức chen vào trong, tầng tầng thịt non bị đẩy ra lại tiếp tục cắn chặt hắn, cả người hắn đều sảng khoái, mồ hôi rơi từ hầu kết xuống ngực, rơi thẳng xuống dưới, chảy qua cái bụng bằng phẳng căng chặt của hắn, rớt vào chỗ dính sát chặt chẽ của hai người.

Hắn sướng muốn chết, trong khi Diệp Nha thì đau muốn chết, mặc dù đã phá qua, nhưng nói cho cùng mới chỉ trải qua một lần, còn cách hơn một tháng trước, nóng rực cứng rắn lại không chút lưu tình đâm vào, nàng cố nén mới không kêu ngừng, chỉ nắm thắt lưng của hắn thật chặt, hai mắt đẫm lệ cầu hắn: “A Thụ, chậm một chút, chậm một chút, ta đau...” Bên ngoài mưa như trút nước, đập xuống mặt đất đùng đùng vang dội, nàng không cần lo lắng tiếng thì thầm của hai người truyền đến phòng đông cho nên yên tâm mở miệng cầu xin hắn.

Tiết Thụ vội vàng dừng lại nhìn đôi mắt to đã ướt sũng của nàng: “Đau chỗ nào? Ta xoa cho nàng!”

Diệp Nha thực hận chết hắn, nhịn không được chảy nước mắt, lại sợ bản thân thật vất và mới hạ được quyết tâm lại bởi vì vừa khóc mà bỏ dỡ nửa chừng, nàng cố gắng suy nghĩ đến điểm tốt của hắn, thả lỏng thân thể cứng ngắt của mình, nhỏ giọng chỉ dẫn hắn: “Chỗ đó của chàng...lớn...quá, làm đau ta, A, đừng động đậy, chậm một chút là được, đừng lập tức đi vào... ”

Vừa mới ngắn ngủi rút ra - đưa vào làm cho Tiết Thụ hưởng thụ vui sướng đã lâu không được nếm trải, cũng vì thế hắn mới biết được thì ra việc này sẽ làm đau nương tử. Hắn không muốn làm đau nương tử cho nên không dám tiếp tục tiến sâu vào, nhưng bây giờ hắn thực không chống lại nổi tư vị mất hồn này nữa rồi, vì vậy không để ý đến sự ngăn cản của Diệp Nha thoáng lui ra bên ngoài một chút, lại từ từ đẩy mạnh vào, mỗi khi cảm thấy không thể đi tới được nữa thì nhẹ lui về sau...

“Bảo bối, nàng còn đau hay không?” Hắn lần mò lối đi vào, từ từ tăng nhanh tốc độ.

Diệp Nha nhẹ nhàng đung đưa theo động tác của hắn, bởi vì sự săn sóc vụng về của hắn mà cảm giác đau đớn nóng bỏng lúc ban đầu đã dần dần mất đi, thay vào đó là khoái cảm như thuỷ triều ập tới khó mà ngăn cản nổi, nàng thở hổn hển không nói ra lời, nhưng là mỗi lần hắn động một chút lại hỏi nàng một câu, lại xấu hổ cũng không còn, vì thế khi hắn lại hỏi lần nữa, nàng tức giận kéo đầu của hắn xuống cắn lỗ tai hắn: “ Không đau không đau không đau, chàng đừng nói chuyện nữa được không!”

Lỗ tai bị môi mềm mại của nàng chạm vào, chỗ đó của Tiết Thụ càng phồng lớn hơn nữa, hắn thở gấp gáp hỏi một câu cuối cùng: “Thật sự không đau?”

Diệp Nha dứt khoát nhắm mắt lại không thèm để ý đến hắn nữa.

Tiết Thụ mừng rỡ, bàn tay nắm chặt eo của nàng, đẩy mạnh về phía trước một chút, vào hết toàn bộ: “A, ta lại đụng tới chỗ đó ” Đỉnh đầu đụng phải một chỗ thịt mềm giấu ở sâu bên trong, say sưa va chạm làm cho tê dại mãnh liệt cuộn trào mà đến, hắn hưng phấn hét lớn.

Diệp Nha bị cú va chạm xâm nhập vừa nãy của hắn làm thiếu chút nữa thở không nổi: “Chàng là đồ xấu...”

Còn chưa có mắng xong, chợt cảm thấy có điều bất thường, bất chấp nam nhân đang khẩn cấp ra vào trên người mình, nàng cắn răng xem nhẹ tư vị sung sướng có chút đau đớn đó, lại chợt nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt càng ngày càng lớn bên tai, nàng giật mình, đang muốn kêu Tiết Thụ dừng lại, cầm nến đi kiểm tra xem mái nhà có bị rỉ nước hay không, nhưng vừa lúc nàng định mở miệng thì “rầm” một tiếng nổ vang dội đến bên tai, tất cả gió lạnh nước mưa đều tràn vào.

“A! ” Nàng thét ra một tiếng, bản năng lui vào trong người Tiết Thụ.

Tiết Thụ đang mất hồn ra vào cũng bị tai nạn bất ngờ này làm kinh sợ. Cảm giác được nước mưa tạt vào người, hắn phản ứng nhanh chóng mang nệm giường và cả Diệp Nha ôm đến một chỗ khác, lại bay nhanh cầm lên xiêm y chăn mền bị vứt một bên ném tới bên cạnh. May mà động tác của hắn rất nhanh nên mấy thứ này còn chưa bị thấm ướt.

Nhìn mưa to gió lớn thổi vào, hắn sững sờ nói: “Nương tử, mái nhà của chúng ta sập rồi.”

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 34: H+

Sắc trời còn sớm, Tiết Bách nằm nghiêng nói chuyện với Tiết Tùng.

“Đại ca, đệ đoán không bao lâu nữa chúng ta sẽ có cháu trai hoặc cháu gái.”

Tiết Tùng quay đầu nhìn hắn: “Sao lại nói như vậy?”

Tiết Bách cười nhẹ, không trả lời mà hỏi lại: “Gần đây nhị ca nhị tẩu có gây gỗ sao?”

Tiết Tùng không nói, đúng là không có, chẳng lẽ nàng đã hoàn toàn chấp nhận nhị đệ rồi?

Cũng phải, nàng tốt với nhị đệ như vậy, làm sao lại nhẫn tâm không cho hắn chạm vào?

Đang suy nghĩ, từ phòng tây truyền đến tiếng nổ to ầm ầm, giường bên dưới cũng rung lên một chút, hắn bật nhảy dựng lên, vừa nhảy đến trên mặt đất, bên kia lại vang lên tiếng thét chói tai sợ hãi của nàng.

Trong lòng hắn kinh hoảng, còn chưa kịp mang giày, chỉ mặc mỗi trung y đã vọt chạy đi, đập cửa phòng tây: “Nhị đệ, xảy ra chuyện gì vậy?”

Bên trong rõ ràng truyền đến tiếng mưa đập vào, hắn và Tiết Bách đã đuổi tới phía sau liếc nhìn nhau, đoán sơ sơ chắc là mái nhà đã sập rồi, cũng không biết có đập trúng người hay không?

Lúc Diệp Nha bị Tiết Thụ ôm đến bên cạnh đã bình tĩnh trở lại. Biết huynh đệ Tiết Tùng nhất định sẽ chạy qua đây hỏi thăm, nàng nhanh chóng mặc y phục vào, một mặt bảo Tiết Thụ mau chóng ôm chăn nệm đến trên mặt đất để tránh bị mưa xối ướt, một mặt mang giày xuống đất, nhưng vừa muốn bước đi, chân chợt run lên, nếu không phải nàng kịp thời đỡ lấy mép giường e là đã té ngã rồi. Nàng oán hận trừng mắt nhìn Tiết Bách, chịu đựng hai chân run run không ngừng đi mò tìm đá lửa để trong hộc tủ, còn chưa kịp bật lửa, bên ngoài đã có tiếng bước chân, ngay sau đó liền truyền đến tiếng đập cửa vội vàng của Tiết Tùng. Loại thời điểm này nàng cũng bất chấp tóc tai tán loạn, qua loa kéo vạt áo lên, mò mẫm đi mở cửa. Tiết Thụ ôm một đống đồ vật, căn bản là không thể giúp được gì cho nàng.

Trong phòng mặc dù không tính là đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng cũng là cực kỳ tối đen, đôi mắt vốn đã quen với bóng tối cho nên cũng có thể nhìn thấy một chút. Trong chớp mắt cửa phòng vừa mở ra, Tiết Tùng bước nhanh xông vào, không ngờ đúng lúc đụng vào người Diệp Nha chưa kịp tránh ra, cảm giác nàng bị mình đụng trúng sắp ngã vào bên cạnh, trong lòng hắn quýnh lên, bản năng đưa tay đỡ lấy nàng, cũng không ngờ đoán sai vị trí tay nàng, bàn tay to không cẩn thận chạm phải một chỗ đẫy đà mềm mại.

Cảm xúc chưa bao giờ có làm tim hắn nhảy mạnh, giống như bị phỏng đến muốn rụt tay về, nhưng vì là tình huống nguy cấp, mượn bóng đêm che dấu, hắn không biến sắc lấy tốc độ nhanh nhất đem tay chuyển qua chỗ cánh tay nàng, dùng sức nâng lên một chút liền đỡ nàng dậy, giọng nói vô cùng bình tĩnh: “Đệ muội, muội có sao không?” Chờ nàng đứng vững liền lập tức rút tay về.

Động tác Tiết Tùng rất nhanh, lại là chạm nhẹ liền rút ra, trong lòng Diệp Nha lo lắng mái nhà, căn bản không phát giác điểm mẫn cảm trước ngực bị hắn chạm phải. Nàng vừa thầm mắng bản thân mình quá mảnh mai, Tiết Thụ chỉ tiến vào trong chốc lát đã làm chân nàng bủn rủn run run không ngừng, vừa mở miệng an ủi Tiết Tùng: “Không sao không sao, đại ca huynh đừng có gấp, A Thụ cũng không sao cả, chỉ là chỗ mái nhà phía trên đầu giường đã bị sập rồi.” Xoay người đi châm ngọn nến.

Ánh nến đung đưa run rẩy, ngọn lửa từ nhỏ thành lớn, chiếu sáng cả căn phòng.

Đầu giường phía đông trở thành một đống lộn xộn, cỏ tranh bị nước mưa giội vào rơi đầy đất, càng tệ hơn là, theo nước mưa vô tình trút xuống, chỗ thủng nơi mái nhà tranh phía tây cũng rộng ra, nước mưa liên tục rơi xuống, có thể thấy được gần phân nửa mái nhà đều đã hỏng mất rồi.

Tiết Tùng thở dài, vốn tưởng rằng còn có thể kéo dài thêm ba bốn năm nữa, không ngờ tới chỉ một trận mưa to đã làm cho mái nhà tranh này sập trước dự tính của hắn.

Hắn cẩn thận quan sát mái nhà một chút, xác định sẽ không làm ảnh hưởng đến phòng bếp mới quay đầu nói với Diệp Nha: “Đệ muội, muội với nhị đệ ôm chăn nệm dời đến phòng đông đi, sau đó tạm thời ngủ lại nơi đó, bọn huynh sẽ đem đồ đạc trên đất chuyển tới, cũng sẽ ngủ ở đó. Mái nhà bị hư hỏng nặng, đêm nay chắc chắn không thể sửa kịp rồi...Đệ muội, muội ở tạm mấy đêm đi, huynh sẽ mau chóng sửa lại.”

Trong làng cũng không có chú ý nhiều như vậy, đại đa số đều là người một nhà cùng ngủ chung một cái giường, nhất là vào những ngày trời đông giá rét, những nhà làm nông cũng không có nhiều củi gỗ để đốt như vậy, để tập trung sưởi ấm, thông thường đều chỉ dùng một ít cho việc nấu nướng. Đương nhiên, nếu nhà có con trai lập gia đình, chắc chắn sẽ được tách ra ở phòng riêng cùng vợ con, còn nếu là nhà có tiền lại chú trọng lễ tiết, cũng đã sớm cho các cô gái ở riêng một phòng. Tiết Tùng không biết Diệp Nha có thói quen mấy người cùng ngủ chung trên một giường lớn hay không, thế nhưng nhà bọn họ quả thật chỉ có hai gian nhà tranh có thể ngủ được.

Diệp Nha từ nhỏ đã ngủ chung một giường với cha mẹ, cũng đã quen rồi, nhưng, nhưng bắt nàng ngủ chung một giường với Tiết Tùng và Tiết Bách, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy xấu hổ rồi. Tuy nhiên nàng cũng biết chuyện này không còn cách giải quyết nào khác, cúi đầu nói với Tiết Tùng: “Không sao đâu.” liền đi theo Tiết Thụ.

“Đai ca, có muốn che cái gì ở giữa giường hay không?” Đợi hai người kia rời đi, Tiết Bách lại gần Tiết Tùng nói nhỏ.

Tiết Tùng mặt không hiểu nhìn hắn: “Che cái gì?”

Tiết Bách mất tự nhiên ho khan một cái, chủ ý tuy không tệ nhưng trong nhà thật sự không có cái gì có thể dùng. Thật ra trong ngăn tủ có một mảnh vải không dùng tới, nhưng muốn đem mảnh vải đó treo lên vừa phải cắt may lại lại phải đóng đinh trên cửa sổ gần mái nhà, một phen công phu như vậy, chẳng phải sẽ càng làm cho nàng cảm thấy mất tự nhiên?

Thấy hắn không nói, Tiết Tùng trầm giọng nói: “Chuyển đồ đi, đừng nghĩ những việc dư thừa, một lát nữa đàng hoàng ngủ là được rồi.” Bốn người cùng ngủ trên một giường, đệ muội làm sao sẽ cho phép nhị đệ làm chuyện ngu ngốc?

“Đệ không muốn…” Tiết Bách thấp giọng muốn giải thích một câu, thấy đại ca cũng không quay đầu lại đã bỏ đi dọn tủ quần áo, đành phải đi đóng cửa rồi tới giúp hắn.

Bên kia Diệp Nha đã vào phòng đông, trải chăn nệm ở góc tường phía đông.

Tiết Thụ đứng ở tại chỗ nhìn nàng, cảm thấy khó hiểu: “Nương tử, tại sao phải để xa như vậy, để kế bên chỗ của tam đệ không phải là được rồi sao.”

Trước khi nương tử đến, ba huynh đệ bọn họ đều ngủ chung, chăn nệm cũng được đặt cạnh nhau, sau đó mỗi khi đến hè tam đệ sẽ chuyển đến ngủ ở phòng tây để thuận tiện cho việc học bài. Hiện tại nương tử đặt chăn nệm của bọn ở xa như vậy, đều sắp sát góc tường phía đông, ở giữa quá trống trải, nhìn vào cảm thấy thực không được tự nhiên cho lắm.

Diệp Nha nghe vậy liền trừng hắn, thấy trên người hắn chỉ mặc một cái quần đùi, không biết tại sao đã nghĩ đến chuyện vui sướng chỉ làm được một nửa lúc nãy, sợ hắn một hồi nữa lại muốn náo loạn, vội vàng thừa dịp hai người kia chưa tới đây nói với hắn: “A Thụ, tối nay ngủ chàng không được ôm ta, không được gọi ta bảo bối, lại càng không cho phép chàng hồ nháo, biết không?”

Tiết Thụ khiếp sợ há to miệng, “Ta không muốn! Ta còn muốn tiến vào!” Hắn chỉ vừa mới nếm được một chút tư vị, tại sao nương tử có thể nói mà không giữ lời gì hết?

Diệp Nha biết hắn nhất định sẽ không chịu, nhất thời vừa tức vừa vội, “Nói cho chàng biết chàng cũng không hiểu, dù sao cũng không cho phép chàng...”

“Nhị đệ, giúp chúng ta vén rèm cửa một chút!” Bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến giọng nói mang theo thở dốc của Tiết Bách, cắt đứt lời của nàng, Diệp Nha vội vàng im lặng, trừng mắt cảnh cáo nhìn Tiết Thụ.

Tiết Thụ nhìn rèm cửa, lại nhìn nương tử đang ngồi ở đầu giường không dám nói một lời, ánh mắt lóe lóe.

Hắn phát hiện một việc. Nương tử giống hệt đám nhỏ hư hỏng trong làng thường xuyên gọi hắn là tên ngốc, đặc biệt thích lặng lẽ giáo huấn hắn bắt nạt hắn, một khi đại ca hoặc tam đệ đi tới sẽ không dám nói nữa. Hừ, là nàng nói đêm nay sẽ cho hắn tiến vào, bây giờ lại muốn nuốt lời, vậy, có phải có đại ca và tam đệ ở đây làm chỗ dựa cho hắn, nàng cũng không dám bắt nạt hắn nữa, nàng sẽ giữ lời làm cho hắn tiến vào?

Hắn không nói đồng ý sẽ không chạm vào nàng, chỉ hướng về phía nàng cười đắc ý một cái.

Diệp Nha choáng váng, hắn làm như vậy là có ý gì? Có cái gì mắc cười đâu?

Nhưng nàng cũng không có cơ hội một mình hỏi hắn, hắn đi theo hai người Tiết Tùng cùng vào cùng ra, cho dù đã đem hết đồ đạc ở phòng tây chuyển vào, hắn cũng là người cuối cùng rửa tay xong mới trở vào. Lúc đó, lúc đó nàng cũng đã trốn vào trong chăn giả bộ ngủ rồi.

Cũng không biết là ai thổi tắt nến, trong phòng trở nên tối om.

Diệp Nha rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nàng lặng lẽ kéo chăn xuống dưới một chút, hít thở không khí tươi mát, vẫn luôn trốn ở trong chăn, buồn bực phải chết.

“Nương tử, nàng còn chưa ngủ sao?” Tiết Thụ ngồi ở bên cạnh mép giường cởi giày, thấy nàng từng chút từng chút thò đầu ra ngoài, có chút giật mình hỏi. Lúc vào cửa cả người nương tử đều giấu ở trong chăn không nhúc nhích, hắn còn tưởng rằng nàng đang ngủ chứ.

Giây phút đó, Diệp Nha thật hối hận tại sao lại không kiên trì thêm chút nữa.

Ngay tại lúc nàng đang cắn răng suy nghĩ có nên giải thích hay không, chợt nghe Tiết Tùng nói: “Nhị đệ, đi ngủ sớm một chút đi, đừng nói chuyện nữa.” Giọng nói trầm thấp, không cho phép cự tuyệt.

Đại ca thật tốt, Diệp Nha siết chặt góc chăn nghĩ như vậy, hắn nhất định là sợ bản thân mình xấu hổ đi, nam nhân săn sóc như vậy mà vẫn chưa cưới được vợ, thật sự là đáng tiếc.

Nhưng mà lập tức nàng cũng không có nhiều tâm tư để suy nghĩ nữa.

Lồng ngực rộng lớn quen thuộc từ phía sau tiến lại gần, dán sát vào nàng, một bàn tay ấm áp nhanh chóng lần mò vào áo trong của nàng, đẩy cái yếm của nàng ra, trực tiếp cầm một bên của nàng xoa nắn, gần như đồng thời, vật thô nóng của hắn cũng đặt ở giữa mông nàng, nhẹ nhàng cọ xát.

Toàn thân nàng như nhũn ra, thừa dịp còn có chút sức lực, nàng đẩy hắn, trái lại càng làm hắn ôm chặt hơn, đôi môi lửa nóng của hắn cắn lỗ tai nàng.

Nàng không dám mắng hắn, sợ bị bọn họ nghe thấy, đành phải xích qua bên cạnh một chút, muốn tránh đi hắn, nhưng hắn lại mặt dày đuổi theo nàng, ép nàng đến sát bức tường, trước mắt là bức tường đất lạnh lẽo, phía sau lại là lồng ngực của hắn đang dán sát vào, nàng không còn cách nào nhúc nhích được nữa. Hết cách rồi, nàng đành phải bắt lấy đôi tay không an phận của hắn đẩy ra bên ngoài, thậm chí lấy khủy tay nhẹ nhàng đụng hắn, dùng chân đá đôi chân đang quấn lên người nàng ra, thật nhẹ nhàng, bởi vì nàng không dám gây ra động tĩnh quá lớn.

“Bảo bối, nàng làm ta đau...” Xương ngực Tiết Thụ bị nàng đụng trúng một chút, rất đau, hắn ủy khuất nhỏ giọng oán giận.

Nhưng vào giờ khắc này, âm thanh dù có nhỏ cỡ nào đi nữa nhưng lọt vào trong tai Diệp Nha cũng không khác gì ngũ lôi oanh tạc, đánh trúng nàng cả người cứng ngắt, mặt nóng đến mức sắp có thể rán chín một cái trứng gà rồi!

Sau một hồi yên lặng, nàng cực kỳ thong thả xoay người lại, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “A Thụ, đừng nói chuyện nữa được không?” Nàng bây giờ căn bản không dám phát ra tiếng động, hoàn toàn dựa vào thổi khí miễn cưỡng phun ra chữ, cho nên há miệng khá lớn, mặc dù vậy nàng vẫn lo lắng bị huynh đệ Tiết Tùng nghe thấy được.

”Vậy nàng đừng đánh ta nữa.” Hắn nói giống như đang ăn trộm trả lời nàng, hơi nóng phả vào trong tai, ngưa ngứa khó chịu.

”Vậy chàng cũng đừng chạm vào ta, ngoan ngoãn ngủ đi!” Nàng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

”Không, nàng đã nói sẽ cho ta tiến...” Hắn càng nói càng lớn, nói đến một nửa bị Diệp Nha bịt kín miệng, nàng tỏ vẻ đáng thương năn nỉ hắn:“Đêm nay không được, lần sau đi, lần sau nhất định sẽ cho chàng.”

”Lần sau là khi nào?” Hắn nửa tin nửa ngờ.

Diệp Nha rũ mắt xuống, “Chờ hai chúng ta lại ngủ riêng một phòng đi.” Nàng mơ hồ cảm thấy đáp án này có lẽ sẽ không làm cho hắn hài lòng.

Quả nhiên, Tiết Thụ ôm nàng càng chặt, “Không được, ta muốn ngay bây giờ!” Một bên thổi khí nói chuyện, một bên dùng cứng rắn của hắn đâm vào bụng nàng.

Diệp Nha cảm thấy hoảng sợ, nhẹ nhàng nắm lấy, “Như vậy được không?”

Nếu không phải vừa mới được nếm trải tư vị bị phía dưới của nàng chặt chẽ bao lấy, Tiết Thụ nhất định sẽ gật đầu, nhưng mà bây giờ, cái này giống như là so sánh giữa màn thầu và bánh bao thịt, có thể ăn bánh bao thịt, hắn tuyệt không muốn lại tiếp tục gặm màn thầu nữa, hơn nữa điều này là chính nương tử bằng lòng hứa với hắn, đại ca đã từng nói, hứa với người khác điều gì nhất định phải làm được, nương tử không thể lại bắt nạt hắn, ít nhất ở việc này là không được.

Hắn mượn tay nàng nhanh chóng triệt động hai cái, sau đó không chút do dự đẩy tay nàng ra, thở hổn hển cởi bỏ xiêm y của nàng.

Diệp Nha sắp bị hắn chọc khóc lên, nhìn thấy đến cái yếm cũng bị hắn cởi ra, biết đêm nay không thể không thoả mãn hắn, đành phải lùi một bước,“Đợi lát nữa đi, chờ đại ca và tam đệ đều ngủ mới làm có được hay không?” Đây đã là nhượng bộ lớn nhất nàng có thể làm được.

Nàng giống như con mèo nhỏ vùi vào hõm vai hắn, không biết là vì sợ hãi hay vì cái gì mà nhẹ nhàng run rẩy. Dù sao Tiết Thụ cũng đã được như ý, hắn quyết định nghe theo nàng một lần, chỉ cởi xiêm y của nàng, vẫn ôm nàng không nhúc nhích, cúi đầu nói vào tai nàng: “Được, chúng ta sẽ chờ bọn họ ngủ hết mới làm.”

Diệp Nha không nói lời nào, dựa vào trong ngực của hắn, nhắm mắt lại.

Diệp Nha hy vọng một lát nữa hắn sẽ chờ không nổi mà ngủ quên, nhưng nàng đã đánh giá thấp sự chịu đựng của hắn hoặc đã đánh giá thấp sự si mê của hắn đối với chuyện này. Lúc nàng đều sắp kiên trì không nổi nữa mà ngủ quên, bỗng bị một tiếng gọi thử “Đại ca” của hắn làm bừng tỉnh.

”Chàng kêu cái gì!” Nàng cực nhanh chặn miệng hắn lại, như muốn hồn phi phách tán, hết cả buồn ngủ.

Tiết Thụ bắt lấy tay nàng, nhỏ giọng nói: “Ta muốn thử xem đại ca đã ngủ hay chưa? Nếu ta gọi huynh ấy mà huynh ấy không trả lời, vậy có nghĩa là huynh ấy đã ngủ rồi.” Kêu xong đại ca lại kêu tam đệ.

Diệp Nha tức giận đến muốn véo hắn, lại sợ hắn bị đau mà kêu to lên, chỉ phải cắn răng mắng hắn: “Không được kêu, chàng ngoan ngoãn chờ ta thám thính là được.” Ngốc phải chết, cho dù huynh đệ Tiết Tùng còn tỉnh, cũng sẽ không trả lời hắn đi?

Không thèm để ý tới hắn lầm bầm uỷ khuất, nàng tập trung lắng nghe động tĩnh ở đầu giường phía tây, nhưng trên đầu là hơi thở dồn dập của hắn, lỗ tai lại dán nơi lồng ngực đang nhảy thình thịch của hắn, căn bản là không thể nghe được gì cả. Hơn nữa vừa rồi hình như nàng đã ngủ trong chốc lát, ngoài cửa sổ trời vẫn mưa to ầm ầm rơi xuống đất, một màu đen kịt, không có bất kỳ biện pháp nào có thể phán đoán thời gian đã trôi qua bao lâu.

Tiết Thụ không nhịn được nữa.

Hắn chui vào chăn, chính xác chôn đầu vào bầu ngực nàng bởi vì nằm nghiêng mà càng có vẻ đẫy đà hơn, ngậm lấy quả nho nhỏ mút vào. Không cho hắn nói chuyện cũng không cho hắn đi vào, vậy hôn nhẹ sờ sờ chắc là phải được chứ?

Hơi thở Diệp Nha trở nên căng thẳng, lấy tay ngăn cản hắn.

Trong chăn truyền ra một tiếng rầu rĩ “Bảo bối”, nàng vội vàng tránh né làm hắn càng sáp lại gần, trong lúc mút liếm phát sinh âm thanh ái muội, tựa như lúc còn nhỏ mẫu thân cho đệ đệ bú sữa vậy.

Diệp Nha sắp mắc cỡ muốn chết. Nàng chôn đầu vào trong chăn, có loại cảm giác như là bịt tai trộm chuông, thế nhưng càng xấu hổ lại càng cảm thấy khẩn trương, thân thể bị hắn đùa bỡn cũng ngày càng mẫn cảm, tay của hắn, môi lưỡi rồi cằm của hắn, thậm chí hơi thở của hắn hôn liếm của hắn đến sự vuốt ve của hắn, đều vô cùng rõ ràng chạy dọc theo da thịt mềm mại xông lên đến, nàng kiềm chế không được run rẩy.

Phía dưới Tiết Thụ sưng phồng dữ dội, hắn vừa hôn vừa sờ sờ nơi đó của nàng, ẩm ướt trơn trượt, thật là nhiều nước.

Nghĩ đến tư vị tốt đẹp lúc tiến vào, hắn chậm rãi chui từ trong chăn ra ngoài, không để ý đến sự thôi đẩy của nàng, nằm trên người nàng, ghé vào bên tai nàng cầu xin: “Bảo bối, ta thật là khó chịu, mau cho ta tiến vào đi!” Nơi đó đã nhắm ngay cửa vào.

Diệp Nha đã sớm bị hắn giày vò mà muốn nổi điên, nàng hiện tại chỉ có thể che miệng của hắn, “A Thụ, đừng lên tiếng, được không?” Nàng có thể xác định bọn họ đang ngủ, chỉ cần hắn không nói chuyện, chỉ cần nàng dẫn đường hắn làm từ từ, thậm chí chịu đựng được sự mạnh mẽ của hắn, nàng cảm thấy mình có thể giúp hắn nhanh chóng kết thúc cuộc vui sướng điên cuồng này.

Tiết Thụ gật đầu, Diệp Nha yên tâm rút tay về.

Nhưng chỉ ngay sau đó, hắn đã giam cầm thắt lưng nàng rồi hung hăng tiến vào, nếu không phải nàng bụm miệng kịp lúc, chỉ sợ đã kêu ra tiếng rồi!

Có chút đau, nhưng càng nhiều là sưng tấy ê buốt, nghĩ đến vật lớn như vậy mà toàn bộ đều tiến vào bên trong nàng, nàng liền khẩn trương muốn chết. Nhưng cố tình vào đêm nay nàng lại không thể cầu xin hắn chậm một chút, không thể động thủ đẩy hắn ra, việc duy nhất nàng có thể làm, chính là dùng tay che miệng mình, không để phát ra một chút âm thanh nào.

Nhưng tính đến cùng kinh nghiệm của nàng vẫn còn ít, làm loại chuyện này, cho dù hai người không nói lời nào, nhưng chẳng lẽ sẽ thật không phát ra một chút âm thanh nào sao?

Hắn nằm trên người nàng ra vào rất nhanh, một cái lại một cái, nhẹ nhàng lặp lại, thân thể va chạm phát sinh tiếng vang nặng nề, kèm theo thanh âm ám muội do vật cứng quấy động trong nước. Cái chăn mỏng manh lay động theo sức lực của hắn từ từ rớt ra, lộ ra lồng ngực cường tráng và một cặp vú đang bị bàn tay to của hắn xoa nắn, một bên vô lực thừa nhận chà đạp, một bên nhẹ nhàng đung đưa, mà chủ nhân của bọn nó đã sớm tóc tai lộn xộn, mồ hôi nhễ nhại, tay nhỏ bé che miệng, không để cho bản thân phát ra tiếng, lại không biết rằng giọng mũi khe khẽ của nàng là câu hồn cỡ nào, nhất là lúc hắn đột nhiên đâm sâu vào, nàng đè nén không được thở dốc rên rỉ như liều xuân dược mạnh nhất, dụ dỗ người muốn nghe càng nhiều, dụ dỗ người càng thêm dùng sức tiến vào nàng.

Bóng tối của đêm đen có thể che giấu cho thân thể quấn quýt va chạm của bọn họ, lại ngăn cản không được thanh âm phát tán khắp nơi.

Thế nhưng bọn họ đã đắm chìm trong dục vọng mãnh liệt như thuỷ triều, một người chỉ biết tận tình hưởng thụ vui sướng đã lâu không được nếm trải, một người thì bị nhiệt tình của hắn hòa tan thành bãi nước, thở dốc liên tục, tất nhiên là không thể nghe được âm thanh thân mật của bọn họ, càng không thể nghe được hơi thở rối loạn của người bên cạnh.

Tiết Bách hận bản thân tại sao đã không ngủ ở tuốt bên trong, nếu cách bọn họ xa một chút có lẽ hắn sẽ không nghe được một phen thì thầm thân mật lúc nãy, sẽ không nghe được tình hình chiến đấu kịch liệt như vậy. Nếu như không nghe được, hắn sẽ không tự động phác họa động tác của bọn họ ở trong đầu, sẽ không biết nhị ca nâng chân của nàng lên đặt trên vai, cũng không biết nàng ở dưới thân hắn phản kháng bất lực, đổi lấy nhị ca càng điên cuồng tiến vào nàng. Nếu như không nghe được, hắn sẽ không chậm rãi tưởng tượng thấy bản thân mình trở thành nhị ca, tưởng tượng nếu nàng đang nằm dưới thân hắn, hắn sẽ làm như thế nào, có lẽ, cũng sẽ giống như nhị ca đi?

Chỗ đó sưng phồng lợi hại, hắn khó chịu, khó chịu đến mức muốn cầm lấy nó, nhưng hắn chịu đựng không hề động thủ bởi vì hắn cảm thấy làm như vậy giống như đang khinh nhờn nàng.

Hắn thử dời đi lực chú ý, bỗng trong cái khổ lại vui sướng nở nụ cười, còn may, cũng không phải một mình hắn, còn có đại ca đang cùng hắn chịu đựng giày vò.

Nhờ vào nhĩ lực vô cùng tốt do hàng năm săn thú rèn luyện được nên cho dù Tiết Tùng ngủ ở đầu giường phía tây, những gì Tiết Bách nghe được, hắn cũng đều nghe được.

Hắn để tay lên ngực, muốn ngăn chặn trái tim đang nhảy lên quá mức kịch liệt này. Nhưng đáng tiếc không như mong muốn, nơi đó càng lúc càng đập dữ dội hơn, sau đó, hắn thế mà lại nhớ đến cái chạm nhẹ chớp mắt kia, tuy rằng chạm vào thời gian rất ngắn rất ngắn, nhưng thực đáng xấu hổ là hắn lại nhớ kỹ nơi đó mềm mại đẫy đà, co dãn đàn hồi, cho dù còn cách quần áo, hắn cũng cảm nhận được một điểm nhô ra, nhị đệ vừa mới ngậm vào, chính là chỗ đó nhỉ?

Hắn chưa từng thấy thân thể nữ nhân, không có cách nào tưởng tượng được bộ dáng bên trong quần áo của nàng, nhưng chính là vì chưa từng thấy nên hắn mới có thể phóng túng bản thân theo động tác của nhị đệ, từ từ tưởng tượng mình thành hắn, mà khi hắn xẩu hổ tỉnh lại từ trong ảo tưởng mê loạn, hắn đã tiến vào nàng rồi, giống như nhị đệ vậy, dùng sức hung hăng đâm vào...

“A...” Lại một tiếng rên rỉ thở dốc không kiếm chế được bật ra.

Nếu không phải chính tai nghe thấy, Tiết Tùng tuyệt đối không tin ôn nhu thẹn thùng như nàng cũng sẽ phát ra âm thanh kiều mị mê người như vậy.

Trách không được nhị đệ luôn kêu nàng là bảo bối, mềm mại như vậy, quả thực rất đúng với nàng.

Hắn giật môi, thử không lên tiếng mà kêu một tiếng: bảo bối...

Không được, hắn đang suy nghĩ lung tung gì vậy!

Tiết Tùng ảo não vỗ ngực một hồi, đang muốn nằm hướng mặt vào tường lại sợ kinh động hai người kia, đành phải tiếp tục giữ nguyên tư thế, nằm thẳng người. Nằm thẳng, vật không chịu khống chế kia sẽ chống lên chăn mỏng, dụ dỗ hắn đi cọ xát một chút.

Cũng may là hắn nhịn được.

Chờ đi, cứ chờ đi, nhị đệ ép buộc đủ rồi, bọn họ sẽ đi ngủ. Cái tên ngốc không có một chút tinh ý này, ngày mai hắn không phải nên đánh hắn một trận chứ, cũng dám ép buộc nàng như vậy, một hồi khóc lớn một hồi lại thút thít, nhất định nàng đã khó chịu muốn chết đi?

Nhưng khi nào bọn họ sẽ ngủ đây?

Tiết Tùng và Tiết Bách khi nào ngủ, Diệp Nha không biết, nàng chỉ biết là nam nhân trên người làm không biết mệt cứ đâm vào người nàng, lần đầu tiên nàng run rẩy tiết ra, hắn chỉ đợi trong chốc lát đã nâng chân nàng gác lên vai hắn, bàn tay to nắm mông của nàng rồi càng dùng sức ra vào, lúc đó nàng đã quân lính tan rã rồi, trong đầu chỉ còn có một suy nghĩ duy nhất, đại ca và tam đệ đều đã ngủ, nàng không thể phát ra tiếng động đánh thức bọn họ.

Sau đó nàng đã hôn mê mất rồi, chờ nàng tỉnh lại lần nữa, thân thể đã dán sát vào tường, cả người hoàn toàn rút vào trong lòng Tiết Thụ, mà hắn, một tay đang xoa nắn ngực của nàng, một tay đang nắm thắt lưng của nàng, nhẹ nhàng chậm rãi từ phía sau ra vào cơ thể nàng, rất chậm rất chậm, chậm rãi đưa vào, chậm rãi rút ra, giống như cuối cùng đã được ăn no, có thể tinh tế thưởng thức. Hắn từ từ thưởng thức, nàng lại khó chịu cực kỳ, ước gì hắn nhanh một chút tiến sâu vào, không cần ôn nhu tra tấn nàng như vậy, bên trong rất ngứa, nàng muốn hắn…dùng sức một chút.

Nàng mơ mơ màng màng chỉ nhớ được, nàng giống như không nhịn được nữa lùi về sau động một chút, nghênh đón hắn, sau đó hắn như phát điên lên, ép mặt nàng xuống dưới, bị thân thể cường tráng lửa nóng dán sát đè nặng lên người, một chút lại một chút mạnh mẽ đánh sâu vào bên trong nàng. Hắn điên lên, nàng cũng chỉ có thể trầm luân sa vào, chỉ còn nghe thấy tiếng hắn thở dốc bên tai nàng, tùy ý để khoái cảm mãnh liệt bao lấy nàng.

Nàng không biết trận hoan ái điên cuồng này kết thúc lúc nào, không biết bọn họ rốt cuộc có nghe thấy hay không, nàng không rảnh bận tâm đến, nàng không còn một chút sức lực nào, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 35

Tiết Tùng một đêm không ngủ.

Không biết từ lúc nào, cơn mưa bên ngoài cửa sổ bất chợt tạnh đi, từ mưa gió mãnh liệt ban đầu chuyển thành rả rích nhỏ giọt, sau đó từ từ ngừng hẳn, chỉ còn những giọt nước mưa đọng trên mái nhà chậm rãi trượt xuống mái hiên, từng giọt từng giọt rơi xuống dưới, phát ra giai điệu tí tách ngân vang.

Thế nhưng trong một góc phòng “Mưa rền gió dữ” lại thật lâu chưa dừng lại.

Tiết Tùng đếm, nhị đệ tổng cộng ép buộc ba lần.

Mỗi lần kết thúc, hắn khó khăn lắm mới làm cho lồng ngực phập phồng kích động của mình trở lại bình thường, mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi, lại chợt bị hơi thở ồ ồ đầu bên kia làm bừng tỉnh. Mới đầu chỉ là tiếng thở dốc của nhị đệ và âm thanh va chạm vào nhau, qua một lát sau, dường như nàng cũng tỉnh lại, đứt quãng phát ra tiếng hừ kêu như con mèo nhỏ làm cho hắn lại bị giày vò một lần nữa. Một lần so với một lần thời gian dài hơn, một lần so với một lần càng thêm giày vò.

Chờ bên kia hoàn toàn yên lặng, sắc trời bên ngoài cũng từ đen kịt trở nên tờ mờ sáng, hắn coi như cũng không cần ngủ nữa, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Mấy con chim sẻ bay tới, đậu trên dây phơi quần áo dưới mái hiên, kêu ríu rít, rồi vỗ cánh bay đi.

Tiết Tùng mở mắt ra, chuẩn bị rời giường.

Hắn nhẹ nhàng vén chăn lên, từ từ ngồi dậy, sợ đánh thức người bên cạnh. Đầu có chút choáng váng, hắn giơ tay xoa nhẹ trán, sau đó vô tình nhìn thoáng qua phía đông. Là thật vô tình thoáng nhìn qua sao? Hắn cũng không biết nữa, chỉ là theo bản năng muốn nhìn xem một chút, không có mục đích gì, giống như bình thường sau khi thức dậy, xoay người mặc quần áo, ánh mắt sẽ vô ý nhìn một nơi nào đó, không có bất kỳ ý nghĩa nào mà nhìn chằm chằm nơi đó.

Mà khi hắn vô tình quay đầu lại nhìn, ánh mắt nhất thời không thể dời đi, cho dù đáy lòng đã có một giọng nói thúc dục hắn mau chóng quay đầu sang chỗ khác.

Ngày mùa hè nóng bức, ba huynh đệ bọn họ đều ở trần mà ngủ, toàn thân chỉ mặc một cái quần đùi. Nhưng từ khi trong nhà có nàng, hắn và tam đệ đều đã sửa lại thói quen đó, trước khi ngủ nhất định mặc trung y. Hắn cho rằng nhị đệ cũng sẽ sửa lại, bất quá hắn không thay đổi cũng không sao, dù sao nhị đệ và nàng đều là vợ chồng, thẳng thắn thành khẩn với nhau sẽ càng thêm thân mật.

Nhưng giờ phút này, nhị đệ của hắn chẳng những cởi trần toàn thân, còn quên giúp nàng mặc trung y vào nữa! Càng tệ hơn là, ngay cả chăn hắn cũng không chịu đắp kín.

Chăn mỏng manh bị hắn vứt ở sau lưng, phía dưới mơ hồ lộ ra vạt áo xanh biếc. Hắn ôm nàng nằm nghiêng, dán chặt vào lưng nàng, thân mật khắng khít...Trên tấm lưng rộng lớn còn lưu lại mấy vết cào hồng hồng, che lại thân thể nhỏ nhắn của nàng, chỉ hé ra một đường cong phập phồng trắng như tuyết...Cánh tay trái của hắn vươn ra, xuyên vào mái tóc dài bên dưới, làm thành gối nằm cho nàng, cánh tay phải ôm lấy nàng, bàn tay cũng không biết đang đặt ở chỗ nào...Trên hông hai người miễn cưỡng che một góc chăn, vừa vặn giấu đi nơi không thể gặp người, nhưng vì thế mà làm lộ ra hai đôi chân dài đang xếp chồng lên nhau...Đôi chân màu đồng của hắn kẹp chặt lấy đôi chân trắng nõn mềm mại của nàng, bá đạo không cho cự tuyệt.

Tầm mắt Tiết Tùng không tự chủ được mà di chuyển dọc theo đôi chân thon dài của nàng xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại ở đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng mịn.

Hình ảnh ảo tưởng trong đầu đột nhiên trở nên rất rõ ràng, nhị đệ nâng chân của nàng gác lên vai, liệu lúc đó, đôi bàn chân nhỏ nhắn này đã đung đưa như thế nào?

Dưới mũi bỗng nhiên nóng lên, giống như có dòng nước ấm áp chảy xuống, hắn kinh ngạc lấy tay đi lau, cúi đầu vừa nhìn, là máu.

Hắn ngây người, lập tức một tay bịt mũi, một tay cầm lấy áo lót và tiết khố ở đầu giường, rón rén bước xuống, khom người cầm giày lên, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Coi bộ đêm nay trước khi ngủ, hắn nhất định phải nói chuyện đàng hoàng với nhị đệ, rất nhiều chuyện trước kia hắn không nghĩ tới, đều phải dạy hắn một lần nữa, bằng không nếu cứ còn tiếp tục như vậy, không chỉ có hắn và tam đệ, ngay cả nàng cũng sẽ cảm thấy cực kỳ xấu hổ đi?

Mặc quần áo chỉnh tề, hắn cầm theo thau gỗ đi ra sân sau rửa mặt, rửa sạch xong hắn không vội vã quay về mà đứng ở bên hàng rào tre, ngẩn người nhìn mái nhà.

Đứng tần ngần một lúc thì thấy Tiết Bách cũng bịt mũi chạy ra, bốn mắt nhìn nhau, sau đó đều cảm thấy xấu hổ mà quay đầu đi.

”Đại ca, huynh dậy sớm thật...” Tiết Bách quay lưng lại lau máu mũi, bảo đảm không còn một chút dấu vết mới đi đến bên cạnh Tiết Tùng, nhìn mặt của hắn mà nói.

”Đệ không phải cũng như vậy sao?” Tiết Tùng lạnh lùng trả lời, tam đệ có một điểm đáng ghét nhất, có chuyện không nói rõ ràng, chỉ thích nói bóng nói gió quanh co lòng vòng.

Tiết Bách cười hì hì, sờ sờ cái mũi lại nói: “Một lát nữa nhị tẩu tỉnh lại thì làm sao bây giờ? Đêm qua...”

”Đêm qua không có chuyện gì xảy ra, đệ lo học cho giỏi đi, đừng suy nghĩ chuyện lung tung.” Tiết Tùng cắt đứt lời hắn: “Sáng nay ta sẽ nấu cơm, ăn xong ta với đệ sẽ cùng đi lên thị trấn. Đúng rồi tam đệ, bán sói kiếm được nhiều tiền như vậy, ta muốn trích ra một phần xây lại phòng ở, đệ cảm thấy như thế nào?”Gian nhà tranh qua nhiều năm đã cũ lắm rồi, coi như lợp lại bằng cỏ tranh một lần nữa cũng không thể kéo dài được bao lâu, đã bây giờ có chút tiền dư, xây ba gian nhà gạch ngói vững chắc, ở thoải mái, nàng cũng sống tốt hơn một chút.

Tiết Bách đương nhiên không phản đối gì, “Được đó, nhưng mà phá bỏ đi ba gian phòng cũ rồi xây phòng mới, hay là xây hẳn một cái khác ở bên cạnh?”

Tiết Tùng im lặng một lát, “Bên cạnh đi, bên này vẫn giữ lại, sau này dùng để để đồ linh tinh cũng được.” Dù sao đã ở nhiều năm như vậy, vẫn là có tình cảm.

“Vậy đệ sẽ xin phép Triệu tiên sinh…”

“Không cần, đệ chuyên tâm học đi, chuyện trong nhà không cần đệ lo lắng, ba gian phòng, ta với nhị ca của đệ cùng nhau xây, sẽ không mất bao lâu.” Tiết Tùng lắc đầu, học tập mới là việc lớn, hắn không thể làm mất thời gian của tam đệ.

Tiết Bách không nói gì, biết chuyện đại ca đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi, liền trực tiếp đi rửa mặt.

Trong phòng bếp vang lên tiếng bẻ gẫy cành cây giòn giã, Tiết Thụ bỗng tỉnh dậy.

Đêm qua thật sung sướng vui vẻ làm cho sáng nay cả người hắn đều cảm thấy sảng khoái, mặc dù chưa ngủ được bao lâu nhưng cũng rất có tinh thần.

Chớp mắt vài cái, xóa đi một chút buồn ngủ, hắn ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng, dùng mặt cọ cọ đỉnh đầu của nàng, vô cùng thỏa mãn. Nương tử thật tốt, thật tốt, đêm qua hắn sướng muốn chết…Nhớ lại tư vị mất hồn đó, chỗ nào đó của hắn lại đứng lên.

Hắn nghiêng người ngồi dậy, theo thói quen sờ sờ nơi đó của nàng, đáng tiếc mới vừa đụng tới bắp đùi, nàng liền không yên đẩy đẩy, cái miệng nhỏ nhắn non mềm chu lên, lông mày thanh tú hơi nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương lại vài vệt nước mắt.

Trong lòng Tiết Bách hoảng hốt, tối hôm qua mặc dù nương tử không có lên tiếng giáo huấn hắn, nhưng lại tức giận cào hắn vài cái, ở lần tiến vào cuối cùng nàng thậm chí còn hung hăng cắn tay hắn, bây giờ còn có thể thấy được mấy vết máu đó.

Hắn không dám nhìn nàng nữa, hắn rất sợ, thôi xong rồi, nương tử khóc, sẽ không phải lại giận hắn chứ?

Hắn hốt hoảng mặc quần áo, kéo chăn đắp cho nàng, lại sợ nàng thấy nóng mà chỉ đắp tới hông, sau đó rón ra rón rén chuồn ra ngoài, hắn phải đi tìm tam đệ hỏi một chút, nếu nương tử tức giận không thèm để ý đến hắn, hoặc là nương tử ủy khuất khóc, hắn nên dỗ nàng như thế nào cho phải.

Nhưng vừa bước ra cửa, đã cảm thấy có hai ánh mắt khác thường nhìn vào hắn. Hắn lần lượt nhìn lại, đại ca lạnh lùng trừng mắt hắn liền cúi đầu xuống tiếp tục nhóm lửa nấu cháo, còn tam đệ, hắn đang ngồi ở cửa bắc, cầm sách trong tay, đôi mắt hơi hơi híp lại, dùng một loại ánh mắt làm cho lòng người sợ hãi mà nhìn hắn.

Tiết Thụ cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ nhưng cũng không để ở trong lòng, mở miệng lên tiếng: “Tam đệ, ta…”

“Xuỵt…” Tiết Bách sợ hết hồn, ra hiệu hắn đừng lên tiếng, nếu làm nàng thức dậy, tất cả mọi người đều xấu hổ.

Nhìn Tiết Bách dè dặt cẩn thận, Tiết Thụ đột nhiên có cảm giác đang nằm mơ, cảnh tượng này, thật giống như đã từng xảy ra một lần…A, đúng rồi, lần đó lúc hắn vừa mới nhặt nương tử về, tối hôm đó hắn tiến vào bên trong nương tử, sáng ngày hôm sau muốn trò chuyện với đại ca và tam đệ, tam đệ cũng giống hệt như thế này, không cho phép hắn nói chuyện, bọn họ làm cái gì cũng phải lén lút, nói là vì nương tử rất mệt mỏi, không thể làm ồn nàng ngủ.

Tối hôm qua nương tử cũng mệt mỏi, A, thảo nào tam đệ lại như vậy.

Hắn hiểu rõ gật đầu, bước nhẹ ra ngoài, kêu Tiết Bách cùng đi ra sân sau với hắn.

Mới vừa đến dưới tán cây, Tiết Bách đã đánh vào ngực Tiết Thụ, không tính quá nặng, nhung cũng tuyệt đối không nhẹ.

“Tại sao đệ lại đánh ta?” Tiết Thụ vừa xoa ngực vừa uất ức trừng hắn.

“Ai bảo huynh nửa đêm khuya khoắt còn ép buộc nhiều lần như vậy, đệ và đại ca đều không ngủ được!” Nhớ đến vô tận giày vò tra tấn, nhớ đến nhị ca ở bên kia không buồn che giấu thở dốc liên tục, mà hắn với đại ca ngay cả thở lớn cũng không dám, xoay người cũng không dám, chỉ có thể nằm yên không nhúc nhích nghe động tĩnh bên kia, Tiết Bách liền hận đến nghiến răng.

Tiết Thụ nghi hoặc nháy mắt mấy cái: “Ta không có ép buộc…A, lúc đó mọi người còn chưa ngủ sao?”

Tiết Bách gật đầu, muốn để cho người nhị ca chiếm hết tiện này cảm thấy áy náy. Hắn có ngốc, cũng nên biết loại chuyện này đối với nam nhân là tra tấn cỡ nào đi, dù sao bản thân hắn cũng đã nhịn lâu như vậy, cũng nên mở mang đầu óc cho hắn!

Trong mắt Tiết Thụ lại là một mảnh mờ mịt vô tội: “Không ngủ được thì sao, có liên quan gì với ta? Ta với nương tử cũng không có nói chuyện làm ồn đến các ngươi.”

Nương tử không cho hắn lên tiếng, chính là sợ làm ồn đến đại ca và tam đệ, hắn cũng đã ngoan ngoãn nghe lời, cho dù sướng đến mấy cũng không có la lên… Hừ, hắn không muốn ngủ cùng một phòng với bọn họ, hắn muốn ngủ riêng với nương tử, đến lúc đó hắn muốn kêu thì kêu, hắn thích nhất ở bên tai nàng gọi nàng bảo bối, hắn thích nhất toàn thân nương tử mềm nhũn, dáng vẻ yêu kiều rụt cổ lại trốn tránh hắn.

“Huynh…” Tiết Bách kinh ngạc, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi vậy, việc dạy dỗ nhị ca vẫn là để cho đại ca làm đi, hắn tự thấy bản thân không có đủ kiên nhẫn giải thích rõ ràng với hắn, cũng không có khí thế như đại ca làm cho hắn cho dù không hiểu rõ vẫn ngoan ngoãn nghe lời, vì thế sửa miệng hỏi: “Huynh tìm đệ làm gì?”

Tiết Thụ lập tức lấy lòng nhìn hắn: “Tam đệ, ta, tối hôm qua hình như ta đã làm nương tử khóc, đệ nói xem, nàng tỉnh lại có thể giận ta hay không?”

Nàng khóc, Tiết Bách tất nhiên biết, hắn càng biết rõ nàng cũng không phải bởi vì khó chịu mà khóc, mà là… Loại chuyện thân mật nam nữ này, sau khi xong việc cùng lắm là xấu hổ, làm gì đến mức tức giận, huống chi da mặt nhị ca dày như vậy, nhị tẩu cũng thật lòng chấp nhận hắn, không chừng trong lòng còn có thể cảm thấy…

Khụ khụ, hắn không thể nghĩ tiếp nữa, an ủi vỗ vỗ vai Tiết Bách: “Yên tâm đi, nhị tẩu sẽ không tức giận.” Cùng lắm là làm bộ tức giận lườm hắn, không để ý tới hắn, giận dỗi hắn một chút, bất quá hắn sẽ không nói cho nhị ca biết, để cho hắn sợ hãi đi, ai kêu hắn chỉ biết hưởng thụ cho bản thân, còn làm ra bản mặt đáng ghét như vậy.

Thấy Tiết Bách bình tĩnh thản nhiên như vậy, Tiết Thụ liền tin là thật, vui vẻ nói: “Vậy ta đi gọi nương tử dậy ăn sáng đây!” Lời tam đệ nói luôn luôn đúng, hắn rất yên tâm.

”Đừng đi!” Tiết Bách chạy nhanh tới kéo hắn lại, “Tối hôm qua nhị tẩu ngủ rất muộn, huynh để cho nàng ngủ đủ đi, trăm ngàn lần đừng làm ồn nàng, nếu không nàng sẽ tức giận đó!”

“Ừ, vậy cũng được.” Tiết Bách dừng lại, gật đầu, kỳ thực hắn cũng không thích lúc đang ngủ bị người khác đánh thức.

Tiết Bách lại nghĩ tới cảnh tượng mị hoặc vừa rồi. Nhị ca ngốc như vậy, sợ là tự mình mặc xong quần áo đã bỏ đi, không giúp nàng mặc lại đàng hoàng. Túi sách của hắn còn để trong phòng, nhưng hắn không muốn đi vào lấy đồ lại trông thấy cảnh không nên thấy, lại chảy máu mũi một lần nữa, liền nói: “Huynh trở vào phòng mặc trung y vào cho nhị tẩu đi, nhẹ nhàng một chút, đừng đánh thức nàng. Còn nữa, chờ đệ và đại ca đi rồi, mặc kệ nàng tỉnh lại hỏi huynh cái gì, huynh cũng không được để cho nàng biết tối hôm qua chúng ta vẫn còn thức, cũng không được nói với nàng là sáng hôm nay huynh mới giúp nàng mặc quần áo vào, biết không? Một khi huynh nói ra, nhị tẩu, nàng, nàng sau này cũng sẽ không bao giờ cho phép huynh…tiến vào nữa…”

Để tránh cho lúc gặp lại nàng sẽ cảm thấy xấu hổ, Tiết Bách lấy hậu quả Tiết Thụ sợ nhất đến hù dọa hắn, nhưng nghĩ đến hàm ý ái muội “tiến vào”, khuôn mặt trắng nõn của hắn hơi ửng hồng lên, bị hắn cố ý cúi đầu che giấu đi.

Vì thế, chờ lúc Diệp Nha ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao tỉnh lại, đã thấy Tiết Thụ ngoan ngoãn nằm bên người nàng, yên lặng chơi đùa với hầu bao mà nàng mới thêu được một nửa. Trong phòng cũng không có người khác.

Nàng nhanh chóng nhìn xuống phía dưới.

Ừm, tuy rằng chăn chỉ che được đến hông, nhưng trung y đã được mặc vào đàng hoàng, không lộ ra một chút chỗ không nên lộ.

Nàng đỏ mặt liếc nhìn Tiết Thụ, ngốc thì ngốc, nhưng may mà hắn còn biết che đậy cho nàng.

“A Thụ, đại ca và tam đệ đâu rồi?” Bên ngoài trời sáng như vậy, nhìn cũng biết đã tới trưa rồi, nàng dậy trễ như thế, không biết đại ca và tam đệ nghĩ nàng như thế nào…

Tiết Thụ thấy nàng tỉnh lại, vội vàng để hầu bao sang một bên, có chút thấp thỏm nhìn nàng: “Đại ca và tam đệ trời chưa sáng đã lên thị trấn rồi, nói là sợ đường trơn trợt, cố ý đi sớm hơn thường ngày nửa canh giờ, cho nên không có gọi nàng dậy làm cơm.” Đây đều là tam đệ dạy hắn nói, bắt hắn đọc thuộc vài lần mới bằng lòng thả hắn đi.

Diệp Nha thở phào nhẹ nhõm, thật đúng là trùng hợp, nếu như vậy, bọn họ không biết nàng ngủ nướng, cũng không suy đoán lý do tại sao nàng dậy trễ như vậy. Còn tối hôm qua, trời mưa lớn như vậy, nàng cũng cố kiềm nén không lên tiếng, chắc bọn họ không nghe thấy động tĩnh gì đâu nhỉ?

“A Thụ, việc ta ngủ nướng, chàng không được nói cho đại ca và tam đệ, biết không?”

Tiết Thụ sửng sốt, lập tức nhanh chóng rũ tầm mắt xuống, đôi mắt trong trẻo thường ngày cứ đảo qua đảo lại, chợt bước đến trước người nàng, thương lượng nói với nàng: “Nếu nàng không giận ta, ta sẽ không nói cho bọn họ biết…”

Cảnh tượng hoang đường đêm qua bỗng chốc tràn vào trong đầu, trên mặt Diệp Nha như bị phỏng, quay đầu đi không để ý tới hắn.

Tiết Thụ đã hiểu được tính tình của nàng một chút, chỉ đỏ mặt mà không mắng người, chứng tỏ nương tử cũng không phải tức giận thật.

“Bảo bối…” Hắn nhào tới trên người nàng, cầm mặt của nàng không cho nàng trốn: “Bảo bối tốt, sau này ta cũng không dám nữa, nàng đừng tức giận!”

Nhìn khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mặt, Diệp Nha xấu hổ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cắn hắn một cái: “Vô lại!”

Cái miệng nhỏ nhắn của nàng hồng nhuận ướt át, lúc cắn hắn còn lộ ra mấy cái răng đáng yêu, sau đó mím lại thật chặt, rồi như giận dỗi mà hơi chu lên, Tiết Thụ nhìn thấy tâm đều nhũn ra, không chút suy nghĩ đã mở miệng ngậm môi của nàng…

Cái gọi là vành tai tóc mai chạm vào nhau, uyên ương giao cảnh, cũng không gì hơn cái này đi?

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 36

Trong nhà không có ai, dưới thân lại đè lên thân thể mềm mại của nương tử, Tiết Thụ bắt đầu rục rịch.

Nhưng lúc này Diệp Nha sẽ không chiều theo ý hắn nữa, tay nhỏ bé nhéo một cái thật mạnh vào lưng hắn: “Mau đứng lên! Nhanh chóng ôm cỏ tranh trên giường ra ngoài đi!”

Tiết Thụ đau đến nhe răng nhưng vẫn không chịu đứng lên: “Tại sao phải ôm ra bên ngoài?”

Diệp Nha một chút cũng không buông lỏng tay, oán hận trừng mắt hắn: “Không ôm ra ngoài, buổi tối chúng ta làm sao mang về phòng được?”

Tiết Thụ lúc này thành thật, ngoan ngoãn đứng dậy, ngồi khoanh chân ở một bên, vừa xoa thắt lưng vừa ngây ngốc nhìn nàng: “Buổi tối sẽ chuyển về phòng? Nhưng đại ca đã nói đến ngày mai mới có thể sửa xong mái nhà được mà.”

Không có mái nhà cũng chẳng sao cả, buổi tối lại bị hắn ép buộc mới là khó chịu, nàng thật không tin nếu nàng không cho hắn làm, hắn chịu an phận ngủ mới là lạ, đến lúc đó hắn lại mặt dày mày dạn dính lấy nàng, nàng dám chắc bản thân sẽ lại sợ bị Tiết Tùng và Tiết Bách biết mà không dám lên tiếng, uổng công làm cho hắn thực hiện được. Sáng nay may mắn lắm mới không bị đại ca tam đệ phát hiện, thế còn ngày mai thì sao? Chỉ sợ cũng không có vận khí tốt như vậy. Không được, đêm nay nhất định phải chuyển về phòng!

Đúng lúc Tiết Thụ cũng ước gì mình và nương tử được ngủ riêng một phòng, nghe thấy thế liền vui vẻ nhảy xuống giường, chạy về phòng tây dọn dẹp.

Hắn vừa đi, Diệp Nha liền vội vàng trốn trong chăn thay đồ thật nhanh, mặc xong hết, nàng thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị xếp chăn lại. Mới vừa khởi động nửa người trên, chỗ thắt lưng giống như bị chặt đứt, đau nhức vô cùng. Nàng ở trong lòng thầm mắng Tiết Thụ một trăm lần, cắn răng chống đỡ ngồi dậy. Đại ca đi lên thị trấn bán thịt sói, giờ chắc cũng sắp về tới rồi, nàng phải nhanh chóng rửa mặt nấu cơm mới được.

Không thể không nói, nàng thức dậy rất đúng lúc, vừa mới rửa mặt xong, Tiết Tùng đã đẩy một xe chất đầy cỏ tranh vào sân.

Diệp Nha kinh ngạc quên luôn lo lắng tối qua, chạy ra mở cửa cho hắn. “Đại ca, xe đẩy này ở đâu ra vậy?” Tiết Thụ nói trời chưa sáng bọn họ đã thức dậy, đừng nói là lúc đó Tiết Tùng chạy đến gõ cửa nhà người khác để mượn cái này nha?

Tiết Tùng bình tĩnh nhìn nàng như bình thường, vừa đi vào vừa nói: “Ta mua ở thị trấn. Đệ muội, ta đã bàn bạc với tam đệ, gian nhà tranh không chắc chắn, ta dự tính xây một nhà cái khác ở bên cạnh, ba gian phòng trệt, đến lúc đó phải lên núi chặt gỗ đem về, nếu có xe đẩy sẽ thuận tiện hơn.” Cất xe đẩy xong, hắn rút một tấm da sói đã xử lý từ trong đống cỏ tranh ra, lại lấy một túi tiền đưa cho nàng: “Đây là tiền thịt sói, muội giữ đi.”

Sau khi kiếm được tiền Tiết Tùng đều luôn giao cho nàng giữ, Diệp Nha theo thói quen đưa tay cầm lấy, đôi tay trắng nõn mịn màng phủ lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt, xinh đẹp cực kỳ.

Trái tim Tiết Tùng không chịu khống chế đập loạn trong ngực, hắn vội vàng đặt túi tiền lên tay nàng, xoay người đi vào trong: “Ta tới giúp nhị đệ thu dọn phòng tây.” Trong sân đã chất một đống cỏ tranh ẩm ướt, chắc hẳn là nhị đệ đang dọn dẹp.

Vẻ mặt và thái độ của hắn vẫn y như bình thường, Diệp Nha hoàn toàn an tâm, cầm túi tiền khá nặng đi theo hắn vào nhà.

Trong nhà có tiền dư, lại sắp có phòng mới, cuộc sống càng ngày càng tốt, nàng thực sự rất vui mừng.

Ở thị trấn.

Sau khi tan học Tiết Bách cố ý ở lại hỏi Triệu tiên sinh hai chỗ hắn không hiểu, vì vậy, chờ tới lúc hắn ra về, bên ngoài phòng học đã sớm vắng lặng, các học sinh đều đã về nhà hết.

Hắn trở tay đóng cổng lại, không nghĩ tới vừa mới xoay người đã thấy hai nữ tử trẻ tuổi bước ra từ phía sau cây hòe già đối diện, trong đó có một người mặt mày thanh tú, môi son má đào, nếu không phải bộ váy dài xanh nhạt che giấu không được dáng người yểu điệu, quả thật có chút đẹp đến mức “sống mái đừng biện”, nhất là bên cạnh lại có một nha hoàn nhỏ nhắn búi tóc song kế đi theo, càng có vẻ nàng cao gầy hơn nữ tử bình thường.

Bởi vì chung quanh không còn ai nên Tiết Bách không muốn chú ý tới các nàng cũng không được, mà hai người này lại cố tình chờ hắn đi ra mới xuất hiện, làm cho hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Vừa suy nghĩ hắn chợt nhớ lại ngày ấy gặp một nữ tử kỳ quái giả nam trang, chẳng lẽ chính là người này?

Đang suy nghĩ, tiểu nha hoàn mặt tròn vẫy tay với hắn: “Ngươi chính là Tiết công tử mỗi cuối tháng bày sạp trước cửa hàng vải giúp người ta viết thư phải không? Nếu đúng như vậy thì tiểu thư nhà tôi muốn nhờ công tử viết dùm phong thư nhà.”

Nàng thật không hiểu tại sao tiểu thư phải làm những chuyện phiền phức như vậy, trực tiếp nghe lời lão gia để lão gia ra mặt thuyết phục thư sinh nghèo này không phải là được rồi sao? Tiểu thư có dung mạo xinh đẹp được mọi người yêu thích, gia cảnh giàu có sung túc, chẳng lẽ còn sợ hắn không động tâm? Chỉ cần chịu gánh hư danh hơi khó nghe “ở rễ” là có thể đổi lấy mỹ nhân trong ngực cùng vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, đến tên ngốc cũng biết phải lựa chọn như thế nào đó!

Nghe được lời nói của nha hoàn, Dương Hinh Lan lập tức trừng mắt nhìn nàng, đồ ngốc, bảo nàng kêu người ta lại đây mà nàng lại làm thái độ gì vậy?

Sợ Tiết Bách vì vậy mà không vui, nàng đi tới hai bước, quỳ gối phúc lễ: “Tiết công tử, nghe mọi người đồn rằng chữ của công tử thanh tú tao nhã, tiểu nữ ái mộ danh tiếng đã lâu, muốn nhờ công tử giúp viết dùm một phong thư cho thân nhân ở xa, không biết hiện tại công tử có thời gian không?”

Ngôn hành cử chỉ của nàng tự nhiên hào phóng, có uyển chuyển hàm xúc của nữ tữ, lại không giống các tiểu thư khuê các bình thường thấy nam nhân liền đỏ mặt, chẳng sợ dù cho biết rõ nàng có mục đích khác cũng không có cách nào làm cho người ta thấy chán ghét nàng.

Tiết Bách làm bộ như không có nghe được lời nói của tiểu nha hoàn ẩn chứa hèn mọn, ánh mắt đảo qua Dương hinh Lan rồi dừng ở cây hòe phía sau nàng, khách khí hỏi: “Xin hỏi cô nương xưng hô như thế nào?”

Dương Hinh Lan lộ vẻ mặt kinh ngạc, “Tiết công tử không cảm thấy hỏi như thế là rất thất lễ sao?” Nào có chuyện mới vừa gặp mặt đã hỏi khuê danh cô nương nhà người ta, chẳng lẽ hắn chỉ khoác một bộ túi da chính nhân quân tử thôi sao?

Tiết Bách mặt không đổi sắc: “Chẳng lẽ thư nhà cô nương không cần viết tên người gửi?”

Dương Hinh Lan giật mình, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, “Cũng phải, nếu như thế nói cho công tử nghe cũng không sao, tiểu nữ là con gái duy nhất của Dương gia trấn nam, nhũ danh Hinh Lan.”

Dương gia ở trấn nam? Tiết Bách chưa từng nghe qua, bất quá hắn cũng không thèm để ý, gật đầu: “Mộc hân hân khả hướng vinh, hợp với chữ Lan, là một tên hay.”

Dương Hinh Lan theo bản năng giải thích: “Không phải chữ “hân” đó, là chữ “hinh” trong ‘Hinh hương bách thượng lộ, giảo khiết thủy trung châu’...”Còn chưa nói xong, nàng bỗng dừng lại, như hiểu ra điều gì đó mà nhìn về phía Tiết Bách, chân mày khẽ nhướng lên.

(**Tên của Dương Hinh Lan là 杨馨兰 Chữ “Hân” và chữ “Hinh” đều cùng âm đọc nên Tiết Bách cố ý chơi chữ. Bởi vì chữ Hân (欣) khi đi với bộ Mộc (木) trong chữ Dương (杨) thành “Mộc hân hân khả hướng vinh” có nghĩa là cây cối tốt tươi, phơi phới sức sống.

Nhưng sự thực đó là chữ Hinh (馨) trong ‘Hinh hương bách thượng lộ, giảo khiết thủy trung châu’ có nghĩa là “Hương tùng tỏa ngát vào sương, ngọc trai sáng ngời trong nước”)

Tiết Bách thản nhiên nhìn nàng, vẻ mặt xa cách: “Cô nương đã có thể ngâm được thơ cổ, bình thường ắt hẳn cũng biết đến thi từ ngâm thơ, hiển nhiên không có khả năng chỉ biết đọc mà không biết viết chứ? Chẳng biết cô nương tìm ta rốt cuộc có việc gì?”

Những người thực sự tìm hắn giúp viết thư, đều là những cụ già hoặc người nghèo không biết chữ, còn cô gái trước mặt hắn khí độ bất phàm, hắn không tin nàng không biết chữ, cho dù không biết đi nữa, xem cách ăn mặc của nàng, hẳn phải là tiểu thư nhà giàu mới đúng, chẳng lẽ trong nhà cũng không có người biết chữ?

Bây giờ ngẫm lại, ngày ấy nàng nữ phẫn nam trang đụng vào người hắn, có lẽ cũng đã sớm dự mưu tốt. Nghĩ cũng kỳ lạ, hắn chỉ là một thư sinh nghèo mà thôi, cũng không quen biết nàng, nàng cần gì phải phí nhiều tâm sức như thế? Những tiểu thư này không phải nên “đại môn bất xuất, nhị môn bất mại”(**) hay sao? Tại sao nàng có thể thoải mái xuất đầu lộ diện như vậy?

(**) Đại môn bất xuất, nhị môn bất mại: thường xuyên nhốt mình ở khuê phòng, ít khi ra ngoài.

Bị hắn nói trúng tim đen, Dương Hinh Lan nhất thời im lặng, không nghĩ tới bị lộ tẩy nhanh như vậy, đây chính là biện pháp nàng cất công nghĩ ra để tới gần hắn. Lần đầu tiên vô tình gặp nhau chính là hy vọng hắn có ấn tượng với nàng, lần này nàng muốn nhờ vào việc viết thư để nói thân phận của nàng cho hắn, sau này tổ phụ tìm hắn thương lượng việc ở rễ, hắn cũng sẽ biết nàng trông như thế nào. Nàng luôn tự tin với dung mạo của mình, ít nhiều cũng có thể làm cho hắn động tâm chứ?

Nhưng mà bây giờ, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, trong mắt không có một tia kinh diễm, nếu có chỉ là sự hoài nghi đối với nàng, làm cho nàng thực sự không có cách nào giải thích cho hắn.

Chẳng lẽ nói rằng bản thân nàng muốn gả cho hắn vì vậy hắn phải ở rể cho nhà nàng? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

Nàng kịp thời kéo lại tiểu nha hoàn đang muốn tự ý trả lời, cười thẳng thắn nói với hắn: “Không có việc gì, chỉ là nghe người ta nói học vấn của công tử rất tốt, muốn gặp mặt một chút mà thôi.” Thay vì sứt sẹo tìm cớ, chẳng thà thoải mái thừa nhận, một cô nương như nàng đi lấy lòng hắn, chẳng lẽ hắn còn muốn tiếp tục lạnh nhạt với nàng hay sao?

Tiết Bách thực sự không tiếp tục lạnh nhạt với nàng nữa, bởi hắn chỉ xem nàng như người xa lạ, sau đó xoay người bước đi.

Đến khi bóng dáng gầy gò của hắn biến mất ở ngã rẽ, tiểu nha hoàn rốt cuộc bất mãn oán giận lên tiếng: “Tiểu thư, người nhìn xem, người đã nói đến như thế mà hắn còn làm thái độ gì vậy! Lạnh như băng, giống như chúng ta tìm hắn là để đòi nợ ấy!”

Dương Hinh Lan che giấu một chút nhàn nhạt mất mát trong lòng, đẩy đầu nàng ra: “Ngươi thử lắm miệng nữa xem, thật sự là quen vô pháp vô thiên mà, cái gì cũng dám nói, về sau lại để ta nghe ngươi nói xấu hắn nữa xem, coi chừng năm nay ta giao hết việc giặt quần áo cho ngươi đó!”

Tiểu nha hoàn thè lưỡi, lấy lòng lắc lắc cánh tay nàng, che kín miệng không dám nói nữa.

Dương Hinh Lan bất đắc dĩ thở dài, dẫn nàng về nhà.

Hai người vừa vào cửa, đã thấy Dương lão gia và Dương lão phu nhân đang ngồi đánh cờ dưới giàn hoa bên góc tường, bình thản tùy ý.

Dương Hinh Lan đuổi tiểu nha hoàn đi, nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống bên cạnh lão phu nhân, im lặng xem bọn họ chơi cờ, lúc đầu còn rất chuyên tâm, từ từ, ánh mắt trở nên lơ đảng như đang có tâm sự.

Hai vợ chồng Dương lão gia liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng bỏ quân cờ xuống, cười hỏi nàng: “Thế nào, bữa nay nhìn thấy hắn? Có thu hoạch gì không?”

Trong nhà chỉ có một đứa nhỏ này, nếu dạy dỗ nàng như một cô nương thì sợ tính tình của nàng nhu nhược, mai sau sẽ bị cháu rể lừa gạt ức hiếp, còn nếu dạy dỗ như nam tử, lại sợ tính tình nàng nóng nảy, dễ dàng phát sinh tranh chấp với cháu rể, bức người ta ra bên ngoài tầm hoa vấn liễu, chung quy có nam nhân nào lại không thích nữ tử ôn nhu?

Bây giờ thì tốt rồi, hai lão nhân hao tâm tổn trí cuối cùng cũng có thành quả, tôn nữ vừa biết làm thơ vẽ tranh, thêu thùa may vá, lại biết tính toán trông coi quản lý sản nghiệp, điểm duy nhất làm cho bọn họ nhức đầu chính là, chủ kiến của tôn nữ quá nặng. Điển hình như chuyện ở rễ, trước đây nàng ghét bỏ người ta tầm thường thì cũng thôi đi, lần này rất vất vả mới gặp được một người các phương diện đều thích hợp, nàng còn nói phải để bản thân gặp thử, nói rõ trước khi nàng đồng ý thì người làm tổ phụ như Dương lão gia đây không thể đến tìm Tiết Bách.

Ở trước mặt người thân, Dương Hinh Lan không che giấu mất mát của mình, buồn bã nói: “Con đã gặp được huynh ấy, nhưng huynh ấy không để ý đến con, không phải, nói chính xác là không muốn để ý đến con, con vừa nói muốn gặp huynh ấy cho biết thì huynh ấy đã xoay người đi rồi, một chút thể diện cũng không cho con.”

Dương lão gia vuốt râu cười: “Đây là chuyện tốt, chứng tỏ hắn không gần nữ sắc, con nghĩ xem, nếu sau này hai đứa thành thân, ở trên đường hắn gặp được một nữ tử xinh đẹp đến gần, con hy vọng hắn xoay người bước đi, hay là muốn hắn để ý đối phương, bồi ăn bồi uống bồi giải sầu hả?”

“Thôi đi, già rồi còn không đứng đắn!” Dương lão phu nhân trừng mắt nhìn hắn, bất quá nàng cũng nghĩ như vậy. Nam nhân dù bạc tình lạnh nhạt vẫn còn tốt hơn mê luyến ôn hương nhuyễn ngọc, vừa thấy tiểu mỹ nhân liền không dời được bước chân, hừ, cũng không phải thứ gì tốt!

Thấy bọn họ nói có lý, trong lòng Dương Hinh Lan dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn cố giữ mặt mũi mà nói: “Con làm sao mà giống vậy chứ, con, con...”

Xem bộ dáng đỏ mặt hiếm thấy của nàng, Dương lão phu nhân thật lòng nở nụ cười, cầm tay cháu gái cảm thán: “Ôi trời ơi, Hinh Lan nhà chúng ta cuối cùng cũng gặp được một người làm con bé thấy thích rồi. Nha đầu ngốc, con cảm thấy con không phải như vậy, nhưng trong mắt hắn, bây giờ con chỉ là một cô nương to gan kỳ quái bất ngờ xông tới, hắn đương nhiên muốn tránh xa con! Yên tâm đi, chờ sau này hắn quen con rồi sẽ biết tính tình của con, hắn đối xử với con sẽ khác hẳn lúc trước, con nói cái gì hắn cũng sẽ nghe!”

Dương Hinh Lan bĩu môi, đứng dậy đi vào trong, đi được vài bước mới quay đầu lại hừ nói: “Tổ phụ, người muốn tìm hắn thì cứ đi đi, dù sao con cũng lười gặp lại hắn, không thú vị gì hết.” Nói xong cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi.

Dương lão gia lắc đầu bật cười: “Bà nhìn xem kìa, ta còn phải nghe lời nó căn dặn mới có thể hành động.”

Dương lão phu nhân liếc nhìn hắn: “Bớt nói nhảm đi, ông định khi nào mới đi?”

Dương lão gia chỉ cười không nói.

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 37

Diệp Nha muốn chuyển về phòng tây với Tiết Thụ, nhưng lúc nàng ngồi ở đầu giường thêu hầu bao, bất chợt nghĩ đến hai vấn đề.

Thứ nhất, mái nhà phòng tây còn chưa sửa xong, giường bị mưa xối ướt cả đêm, chắc hẳn vẫn còn ẩm ướt, nàng căn bản không có lý do để trở lại phòng cũ. Nếu cứ khăng khăng trở về thật giống như trong lòng nàng có quỷ, tuy rằng đó chính là sự thật. Thứ hai, coi như phòng tây có thể ngủ đi nữa, nhưng với tính cách của Tiết Tùng, một khi nàng để lộ ra cho bọn họ biết nàng không muốn ở chung phòng với hai người họ, hắn khẳng định sẽ nhường phòng đông cho nàng ở, sau đó kêu tam đệ cùng chuyển đến ngủ ở phòng tây. Nếu như vậy nàng sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm.

Mà thôi, cố gắng chịu đựng thêm một đêm nữa vậy, cùng lắm thì nàng sẽ giải thích rõ ràng với Tiết Thụ.

Bên ngoài truyền đến tiếng động hai người đang làm việc, Diệp Nha cắn đứt sợi chỉ, hầu bao đã thêu xong rồi.

Tấm vải trơn bóng này là của Xuân Hạnh chia cho nàng, đó là do Nhị thẩm được nhận từ tiệm tơ lụa ở thị trấn mang về để thêu thùa, mỗi đầu tháng sẽ đi giao sản phẩm, sau đó lãnh một nửa tiền công và vải để thêu cho tháng sau, số tiền còn lại dùng để thế chấp, để lỡ đến kỳ hạn mà không có sản phẩm để giao, chưởng quầy sẽ lấy số tiền đó bù vào tổn thất. Nhị thẩm vừa biết nàng có thể may vá đã hỏi nàng có muốn làm công việc này hay không, nếu nàng muốn làm, may trước cái hầu bao xem sao, lần sau bà ấy đi giao hàng sẽ giúp nàng hỏi thử giá cả một chút.

Diệp Nha tất nhiên là muốn làm, khó được một công việc nàng có thể làm, hy vọng nhờ nó kiếm thêm chút tiền phụ giúp chi phí trong nhà. Đương nhiên, trong nhà bây giờ cũng không thiếu tiền, nàng sẽ không để bản thân quá vất vả, mỗi ngày lúc rãnh rỗi sẽ làm một chút, mệt mỏi thì nghỉ ngơi, không cần giống lúc ở Tôn phủ, mỗi khi trong phủ cần dùng cái gì, bọn hạ nhân phải gấp rút thức trắng đêm để làm, làm đến đau rát cả mắt. Nghe nói rất nhiều thầy dạy thêu sau này đều bị mù, nếu như không cần thiết, Diệp Nha không hy vọng tương lai sẽ chịu nổi khổ đó.

“Nương tử!” Tiết Thụ đột nhiên chạy vào.

“Tại sao chàng lại vào đây?” Diệp Nha kinh ngạc ngẩng đầu hỏi hắn, bởi vì chuyện xây nhà mới cho nên có rất nhiều thứ cần chuẩn bị trước, đáng lẽ lúc này hắn phải rất bận rộn mới đúng.

Tiết Thụ đứng trước mép giường, chớp mắt liên tục nhìn nàng, “Ta nhớ nàng, vào thăm nàng một chút, sau đó sẽ quay ra giúp đại ca.”

Hắn để trần cánh tay, trên người đều là mồ hôi, thở hổn hển.

Diệp Nha nghe thấy Tiết Tùng còn đang bận rộn ở bên ngoài thì yên tâm đi đến bên cạnh hắn, khụy gối lau mồ hôi cho hắn, “Nếu chàng mệt thì nghỉ một chút đi, nhưng lát nữa chàng cũng đừng chạy vào đây nữa, siêng năng làm việc phụ giúp đại ca đi.” Trong sân đều là việc nặng, nàng không thể giúp được, chỉ có thể bảo Tiết Thụ làm nhiều một chút.

Tiết Thụ gật đầu, lưu luyến nhìn nàng: “Ta đi ra đây.” Hắn không phải muốn lười biếng, chỉ là hắn nhớ nàng, không nhìn thấy nàng, trong lòng hắn rất khó chịu.

“Chờ chút!” Diệp Nha kéo hắn lại, nhẹ giọng nói: “A Thụ, đêm nay chúng ta cũng ngủ ở đây đi, giường bên kia vẫn còn ướt lắm.”

Tiết Thụ há to miệng, nét thất vọng hiện rõ trên mặt nhưng chuyện làm hắn thất vọng nhất chính là, nương tử nhỏ giọng nói buổi tối không cho phép hắn làm chuyện đó.

Thấy hắn mím chặc môi, Diệp Nha kiên nhẫn giải thích: “Chàng đừng như vậy, không phải ta không muốn cho chàng làm, nhưng, nhưng mà, chỗ đó của ta còn hơi đau...”

“Đau bụng?” Tiết Thụ nghi ngờ nhìn nàng, hừ, nương tử lại nói dối hắn rồi!

Diệp Nha oán hận trừng hắn: “Không phải đau ở bụng, là, là chỗ đêm qua chàng tiến vào đó!” Đã nói đến nước này, nàng dứt khoát rõ ràng với hắn: “A Thụ, ta biết chàng thích làm chuyện đó, nhưng ta thật sự chịu không nổi, chỗ đó, chỗ đó của ta đều bị chàng làm sưng lên rồi, chàng cho ta tịnh dưỡng mấy ngày đi, chờ ta lành rồi sẽ cho chàng làm, được không?”

Mặt nàng đỏ bừng, nhưng ánh mắt nhìn hắn rất nghiêm túc, trong lòng Tiết Thụ cảm thấy hoảng hốt, tối hôm qua lúc ở phòng tây, nương tử đã kêu đau, bắt hắn chậm một chút chậm một chút...Coi bộ hắn đã thực sự làm đau nương tử.

“Nương tử, ta không có cố ý, nàng đừng nóng giận, đêm nay ta nhất định sẽ ngoan ngoãn ngủ.”

Diệp Nha không quá tin tưởng lời hứa hẹn của hắn, giả bộ uy hiếp nói: “Ta chỉ tin chàng một lần nữa, nếu buổi tối chàng còn động thủ động cước, sau này ta sẽ không bao giờ để ý tới chàng nữa, lời chàng nói ta cũng không tin, ta sẽ chỉ nói chuyện với đại ca và tam đệ thôi!”

“Không cho nàng không để ý đến ta!” Tiết Thụ nôn nóng ôm lấy nàng, làm nũng như một đứa trẻ “Ta nghe lời nàng, nàng đừng bỏ mặc ta mà.”

Diệp Nha cười trộm, vỗ lưng hắn trấn an, rồi giãy ra khỏi lồng ngực đầy mồ hôi của hắn thúc giục: “Được rồi được rồi, ta biết rồi, chàng mau ra ngoài làm việc đi!” Tiết Tùng còn ở bên ngoài, nàng cũng không dám để hắn ở đây lâu lắm.

“Ừ!” Nghe được nàng cam đoan, hắn yên tâm đi ra ngoài, tay vừa đụng tới rèm cửa, bỗng quay lại hỏi: “Nương tử, chỗ đó của nàng sưng lên, muốn mời đại phu lần trước tới xem hay không?”

“Không cần! Chàng mau đi làm việc đi!” Diệp Nha không ngẩng đầu, thực sự không muốn phản ứng với lời nói ngu ngốc của hắn nữa.

Tiết Thụ sờ đầu, không hiểu tại sao đột nhiên nương tử lại bực bội đến vậy.

Vào trong sân, nhìn thấy đại ca đang bắt đầu xúc bùn, hắn cầm lấy xẻng đi tới giúp hắn.

”Đệ lại làm gì vậy?” Tiết Tùng liếc nhìn hắn, thấy hắn ngơ ngơ ngác ngác mới trầm mặc hỏi.

Tiết Thụ vốn không dám nói việc này với Tiết Tùng, nếu đại ca biết hắn chọc giận nương tử, nhất định sẽ mắng hắn, nhưng bây giờ hắn rất lo lắng cho nương tử nên nhịn không được mà nói ra: “Nương tử nói buổi tối không cho đệ nháo nàng nữa vì chỗ đó của nàng đã bị đệ làm sưng lên, đệ lo lắng mới hỏi nàng có muốn mời đại phu đến xem hay không thì nàng liền bực bội với đệ. Đại ca, bộ đệ nói sai chỗ nào sao?”

Tiết Tùng theo bản năng giơ tay lên để dưới mũi, một lát sau, xác định không xảy ra chuyện chật vật như lúc sáng mới buồn bực nói: “Đệ nói không sai, nhưng vết thương của đệ muội cũng không nghiêm trọng lắm, không cần mời đại phu đến, nàng nói cái gì đệ cứ nghe theo đi, đừng quan tâm chuyện khác. Đúng rồi, sau này những lời nói như vậy không được nói với người ngoài nữa, kể cả ta và tam đệ cũng không được. Chuyện của đệ và đệ muội đều là việc riêng tư, nói cho người khác nghe, bọn họ sẽ chê cười nàng, đệ nhớ kỹ chưa?”

“Nương tử sẽ bị chê cười sao? Không phải đâu, lần trước đệ đã nói với tam đệ, đệ ấy còn giúp đệ nữa, không cười đệ chút nào.” Tiết Thụ cẩn thận nhớ lại cuộc trò chuyện lần đó với Tiết Bách, trả lời vô cùng chắc chắn, hơn nữa, lúc đó đại ca không phải cũng không có cười hay sao?

Tiết Tùng bỗng nhiên phát hiện, hắn quan tâm quá ít với hai đứa em trai này.

Mặt trời lên cao, hắn không muốn làm nữa, cứ như vậy dựng xẻng lên trầm giọng hỏi Tiết Thụ: “Đệ đã nói gì với tam đệ?”

Hắn nhăn mày, ánh mắt âm u, Tiết Thụ hiểu rõ đây là điềm báo sắp nổi giận, không dám nhiều lời nữa, cúi đầu cười hì hì, “Bọn đệ có nói cái gì đâu, đệ đùa với huynh ấy mà!”

Tiết Tùng không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn.

Không lâu sau, Tiết Thụ đã chịu không nổi ánh mắt của Tiết Tùng, ngẩng đầu lên nhìn hắn, biết tránh không thoát, run run kể lại chuyện hắn đã nói với Tiết Bách mấy ngày trước.

Nhớ đến bộ dạng bình tĩnh như không có việc gì xảy ra của Tiết Bách, Tiết Tùng thở dài một hơi, hắn còn có thể nói cái gì nữa? Bất luận như thế nào, nàng có thể chấp nhận nhị đệ nhanh như vậy, ít nhiều cũng có công lao của tam đệ ở trong đó.

”Nhị đệ, chuyện trước kia ta mặc kệ, nhưng sau này bất kể đệ muội làm cái gì hay nói cái gì với đệ, đệ cũng đừng nói với người thứ ba nữa, nếu để cho đệ muội biết, nàng sẽ hận chết đệ, thật đó, ta không hù đệ đâu.” Không chỉ nàng, đổi thành bất cứ cô nương nào, chuyện tư mật như vậy nếu bị nam nhân khác biết, chỉ sợ cũng sẽ không muốn sống nữa chăng?

Tiết Thụ kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt như không thể tin được.

Tiết Tùng bất đắc dĩ, đi tới nhỏ giọng giải thích với hắn: “Nhị đệ, nàng là nương tử của đệ, nàng nói chuyện với đệ ngủ cùng đệ, những việc này đều là bí mật của hai người, một khi nói ra, người khác sẽ không tôn trọng nàng. Cũng như bọn nhóc thường bắt nạt đệ, người khác sẽ lấy bí mật này bắt nạt đệ muội, đệ muội lại e thẹn như vậy, đệ nhẫn tâm nhìn nàng bị người khác chê cười sao? Ta với tam đệ tất nhiên sẽ không chê cười hai người, nhưng nếu một ngày nào đó đệ nói lộ ra, bị đệ muội biết, nàng sẽ khóc, sẽ hận đệ hận chúng ta, đến lúc đó nàng sẽ không muốn gặp chúng ta nữa, đệ muốn như vậy sao?”

Tiết Thụ lắc đầu, hắn đã từng thấy bộ dạng nương tử bị người ta bắt nạt, cô độc đứng ở đó, trong mắt tràn đầy nước mắt, hắn đau lòng, hắn không muốn làm cho nàng khóc, lại càng không muốn bị nàng hận, tam đệ đã từng nói, hận một người, chính là cực kỳ chán ghét người đó, ngay cả thấy cũng không muốn thấy, thậm chí muốn đánh chết người đó. Hắn chỉ muốn nương tử cười với hắn, không muốn bị nàng chán ghét đâu.

“Đại ca, đệ không nói, đệ sẽ không bao giờ nói nữa, huynh tuyệt đối cũng đừng nói nha!” Hắn sợ hãi bắt lấy cánh tay Tiết Tùng, giờ hắn mới biết được chuyện này nghiêm trọng như vậy.

Tiết Tùng vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Yên tâm đi, ta và tam đệ sẽ không nói, sau này đệ đừng phạm sai lầm này nữa là được. Đệ muội rất thích đệ, lời của nàng đều là vì muốn tốt cho đệ, chỉ cần đệ ngoan ngoãn nghe lời nàng, nàng sẽ không cố ý lừa gạt đệ.”

Tiết Thụ nhớ đến nụ cười ôn nhu của nương tử liền gật đầu.

Nhìn bộ dạng đã hiểu ra vấn đề của hắn, ánh mắt Tiết Tùng nhu hòa rất nhiều: “Được rồi, chúng ta làm việc đi!”

Mặt trời lặn, Tiết Bách trở về, vừa vào cửa nhà, đã thấy hai ca ca của hắn bận rộn trong sân, còn nhị tẩu thì đang ngồm xổm trong bếp nhóm lửa đốt lò. Làn khói bếp lượn lờ theo gió đêm mà bừng lên, càng bay càng xa, càng ngày càng mờ nhạt...

Đây chính là nhà của hắn, yên bình ấm áp.

Tiết Bách tạm thời áp chế những nghi ngờ từ lúc gặp Dương Hinh Lan đến giờ, cười đi vào, chuẩn bị thay quần áo làm việc với bọn họ.

Hắn vừa bước vào nhà, ánh mắt tùy ý đảo quanh, thoáng nhìn thấy một cái hầu bao khéo léo đặt ở đầu giường. Hắn tò mò cầm lên để trong tay quan sát, tuy hắn không hiểu rõ từng đường kim mũi chỉ, nhưng hắn cảm thấy mặt trên thêu hoa và chim rất đẹp, làm cho hắn vừa nhìn đã thích.

Trước mắt hiện ra dáng vẻ dịu dàng của nàng ngồi ở đầu giường chăm chỉ thêu thùa, Tiết Bách không tự chủ được cong khóe môi, đẩy rèm cửa ra hỏi: “Nhị tẩu, cái này là của tẩu thêu sao?”

Diệp Nha đang đốt củi, nghe Tiết Bách hỏi, liền quay đầu nhìn hắn, bỗng nhìn thấy vật trong tay hắn, khuôn mặt ửng đỏ, “Đúng vậy, là của ta…”

Tiết Bách nhìn chằm chằm vào cửa, có chút khẩn trương, nhỏ giọng cắt đứt lời nàng: “Có thể tặng cho đệ được hay không?”

Diệp Nha không nghĩ tới hắn đột nhiên hỏi như vậy, nàng kinh ngạc “A” một tiếng, lập tức thấy Tiết Bách chán nản mà rũ tầm mắt xuống, nàng vội vàng giải thích: “Cái này là dùng vải nhà Nhị thẩm làm ra, làm xong phải đưa lại cho Nhị thẩm, nếu đệ muốn, lát nữa ta sẽ thêu cho đệ một cái mới.”

Tiết Bách cảm thấy mất mát trong lòng, nhất thời ho khan một cái: “Thực ra là do đệ thấy người bên ngoài ai cũng có một cái, nhịn không được nên cũng muốn.”

Diệp Nha không suy nghĩ nhiều, nói hùa theo: “Đệ thường ra ngoài, trên người dĩ nhiên cũng phải mang một cái, sẽ thuận tiện hơn. Ngày mai ta sẽ làm cho đệ một cái khác ngay!” Bộ xiêm y nha hoàn cũ của nàng không dùng tới nữa, không bằng tháo ra tận dụng nó để đỡ uổng phí vật liệu tốt. Đúng lúc bộ váy đó màu xanh nhạt, làm hầu bao cho tam đệ hoàn toàn không thành vấn đề.

“Vậy đệ cám ơn nhị tẩu trước.” Tiết Bách khẽ cười với nàng, mắt như hoa đào, rực rỡ chói lọi.

Nụ cười của hắn quá chói mắt, trong lòng Diệp Nha hốt hoảng, không dám nhìn nữa, nói lung tung: “Việc nhỏ như vậy cần gì phải cám ơn chứ.” Sau đó nhanh chóng xoay người, vùi đầu nhóm lửa. Tam đệ quá khách khí, nàng có chút không thích, trong nhà chỉ có một mình nàng là phụ nữ, nàng không chăm sóc bọn họ thì ai làm chứ?

Tiết Bách nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng trong chốc lát, lại cúi đầu nhìn hầu bao trong tay, trong lòng ngọt ngào.

Cũng không bao lâu, trời tối hẳn, làm xong cơm tối, Diệp Nha dọn chén đũa rồi ra ngoài gọi bọn họ vào dùng cơm.

Chắn hẳn phải mệt lắm rồi nên cả ba huynh đệ mới ăn cực kỳ thơm ngon như vậy, cả một tô cháo đầy đều bị ăn sạch, Diệp Nha nhìn thấy cũng rất thỏa mãn.

Rửa nồi xong, liền đi đóng cửa chuẩn bị ngủ.

Ba huynh đệ không biết ở sân sau nói cái gì, Diệp Nha ước gì bọn họ muộn một chút hãy vào, nàng đã sớm thay đồ chui vào chăn giả bộ ngủ, âm thầm cầu nguyện lần này Tiết Thụ nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời...

Có lẽ là ông trời nghe được lời nguyện cầu của nàng, sau khi Tiết Thụ chui vào chăn cũng không nói lời nào, chỉ hôn nàng một cái, liền ôm nàng ngủ.

Diệp Nha có chút nghi hoặc, thậm chí trong lòng còn lo lắng hắn đợi đến lúc nửa đêm mới làm chuyện xấu, vẫn mang theo tâm phòng bị, đợi một lúc lâu nàng thật sự không chịu nổi nữa mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đêm nay là một đêm ngủ ngon.

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 38

An ổn ngủ một đêm, sáng hôm sau, Diệp Nha bị tiếng lào xào xung quanh làm tỉnh lại.

Nàng mở mắt, trước mặt là vách tường đất, vừa rủ tầm mắt xuống, trước ngực phập phồng, vạt áo bị mở ra, có một bàn tay màu lúa mạch đang để trên nơi đẫy đà trắng như tuyết của nàng, chỉ thoáng nhìn thôi mà đã làm cho nàng xấu hổ đỏ cả mặt. Toàn thân nàng cứng đờ, Diệp Nha lặng lẽ kéo chăn lên che lại. Cũng may bả vai Tiết Thụ rất rộng, mà nàng lại nằm nghiêng hướng vào tường, trừ phi huynh đệ Tiết Tùng tiến lại gần đây nếu không chắc chắn sẽ không nhìn thấy gì cả.

“Đại ca, hôm nay chúng ta phải làm cái gì?”

“Trước tiên sửa xong mái nhà phòng tây, rồi sau khi ăn cơm trưa xong ta với nhị đệ sẽ lên núi chặt gỗ, có thể đến tối mới về nhưng ta sẽ cố gắng không về trễ quá.”

“Ừ, vậy các huynh cẩn thận một chút...”

Tiết Tùng và Tiết Bách nhỏ giọng nói chuyện với nhau, sau đó lần lượt đi ra ngoài.

Diệp Nha nhanh chóng vứt tay Tiết Thụ ra, xoay người lại đẩy hắn: “A Thụ, dậy đi!”

Tiết Thụ dụi dụi mắt, mơ màng nhìn nàng, chợt nghĩ đến cái gì, bàn tay thành thạo mò vào trong tiết khố của nàng, thử thăm dò chạm nhẹ vào trong bắp đùi của nàng: “Còn đau không?”

Khoảnh khắc hắn nhìn nàng, ánh mắt trong suốt thuần túy, trong mắt tràn đầy lo lắng cho nàng, không có một chút dục vọng.

Diệp Nha lúc đầu là khiếp sợ, ngay lập tức lại cảm thấy hổ thẹn, nàng đã nghĩ xấu cho hắn rồi, thậm chí không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn.

”Hết đau rồi, chàng mau đứng lên đi, ta phải đi nấu cơm nữa.” Nàng kéo tay hắn ra, nhỏ giọng nói.

Tiết Thụ nhìn thẳng vào nàng, mới vừa rồi hắn nhìn thấy, nương tử bị hắn hù dọa, có phải nàng cho rằng hắn đang muốn bắt buộc nàng hay không?

Hắn cũng không biết mình bị sao thế này, trước đây hắn chỉ muốn tiến vào nàng bởi vì hắn cảm thấy nàng là nương tử của hắn, cả đời cũng sẽ là nương tử của hắn, cho nên hắn chưa từng nghĩ đến cảm nhận của nàng. Nhưng kể từ hôm qua nghe những lời nói của đại ca, hắn đột nhiên cảm thấy hắn chỉ là một tên ngu ngốc, rất có khả năng sẽ nói hớ làm nương tử bị người ta bắt nạt, đến lúc đó, liệu có phải nương tử sẽ không thích hắn nữa hay không? Giống như khi còn bé bọn trẻ con chỉ thích chơi với những đứa thông minh cùng lứa, không thèm để ý tới hắn?

Thấy nàng xinh đẹp như vậy, Tiết Thụ không kìm lòng được ôm nàng vào lòng, chôn đầu vào cổ nàng, “Nương tử, sau này nàng nói cái gì chính là cái đó, mọi chuyện ta đều nghe theo nàng, nàng cho ta tiến vào thì ta tiến vào, nàng không cho, ta cũng chỉ ôm nàng ngủ. Ta sẽ không chọc giận nàng nữa, cũng không để người khác chê cười nàng, như vậy cả đời này nàng đều đồng ý làm nương tử của ta phải không? Đừng chán ghét ta, đừng bỏ mặc ta...”

Hắn biết hắn là một tên ngốc, không thể săn bắn lợi hại như đại ca, cũng không thông minh như tam đệ có thể đọc sách viết chữ, điều duy nhất hắn có thể làm, đó chính là sau này sẽ nghe lời của nương tử, sẽ không chơi xấu với nàng nữa, như vậy nàng sẽ không chán ghét hắn.

Diệp Nha ngây ngẩn cả người, đang yên lành, tại sao lại khóc?

Nàng nhớ tới tối qua ba huynh đệ xì xào bàn tán ở sân sau, chẳng lẽ Tiết Thụ đã làm sai chuyện gì nên bị đại ca trách mắng?

“A Thụ, có phải chàng bị đại ca mắng hay không?” Nàng vỗ lưng hắn, ôn nhu hỏi.

Tiết Thụ lắc đầu như trống bỏi, “Đại ca không có mắng ta, nhưng tự ta cảm thấy bản thân mình rất ngốc, ta sợ có một ngày nào đó không cẩn thận sẽ chọc giận nàng, nàng sẽ không cần ta nữa...”

Chẳng lẽ hắn nằm mơ thấy ác mộng sao?

Diệp Nha lại nhớ đến lúc mới vào Tôn phủ nàng luôn thường xuyên nằm mơ, nàng mơ thấy cha mẹ chê nàng ngu ngốc, muốn bán nàng đi, khi đó nàng sẽ khóc tỉnh lại. Bộ dạng Tiết Thụ đáng thương như vậy, chẳng lẽ là do mơ thấy nàng giận hắn hay sao?

Nàng dở khóc dở cười, lại chua xót trong lòng, Tiết Thụ nằm mơ cũng sợ nàng không cần hắn, nhất định là vì hắn đã xem nàng như một người rất quan trọng rất trọng yếu trong đời.

“Đầu đất, nếu chàng đồng ý sau này đều nghe lời ta nói, như vậy chỉ cần chàng làm được, chắc chắn sẽ không chọc giận ta nữa, đúng không?

“Đúng vậy!” Tiết Thụ ngẩng đầu, giọt nước mắt lớn bằng hạt đậu vẫn đang lăn xuống.

Diệp Nha đau lòng lau nước mắt cho hắn, “Tất nhiên rồi, nếu chàng không chọc giận ta, ta sẽ luôn thích chàng, có cái gì mà khóc chứ, mau đứng dậy đi!”

Nghe nàng nói thích hắn, Tiết Thụ nín khóc mỉm cười, “Ta cũng thích nương tử!”

Thật sự là càng nhìn càng thấy ngốc mà, Diệp Nha cười đuổi hắn ra, rồi nhanh chóng đi thay đồ.

Ăn bữa sáng xong, Diệp Nha tiễn Tiết Bách đi học rồi ra sân sau cho gà ăn.

Tiết Tùng đang ngồi xổm trên mái nhà chuẩn bị lợp cỏ tranh, nghe tiếng mấy con gà kêu quang quác phía dưới, hắn tò mò nhìn xuống.

Vừa nhìn xuống, ánh mắt không dời ra được.

Hôm nay nàng mặc váy dài màu xanh nhạt, dưới làn váy là ống quần rộng thùng thình màu trắng, che lấp đi đôi giày thêu cùng màu. Lúc hắn nhìn xuống, nàng đang cúi người cho thức ăn vào máng gà, khóe môi đỏ thắm khẽ cong lên xen lẫn nét dịu dàng. Hắn nhìn ngẩn ngơ, cho dù biết không nên nhìn trộm nàng như thế nhưng ánh mắt vẫn không chịu khống chế mà nhìn xuống dưới, lưu luyến trên khuôn mặt đỏ ửng của nàng, lướt qua cổ ngọc thon dài trắng nõn, đôi vai mỏng manh làm người ta thương tiếc, vòng eo nhỏ nhắn chưa đầy một nắm tay. Nàng một tay vịn hàng rào, ống tay áo khẽ rơi xuống, lộ ra cổ tay trắng nõn động lòng người, một tay cầm muỗng gỗ, năm ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp.

Nàng thực sự rất xinh đẹp, một nét đẹp không kiêu sa, tựa như đóa hoa nhỏ trong núi, chợt nhìn thì thấy rất bình thường, nhưng đến lúc ngươi nghỉ chân ngồi xuống, sẽ bị vẻ đẹp tinh tế mềm mại của nó thu hút, không nhịn được mà hái nó để vào lòng bàn tay, muốn nhìn nó kỹ hơn, muốn ngửi thấy hương thơm của nó, vuốt ve nó...

Cảm xúc mềm mại trong bóng đêm, tiếng rên rỉ đè nén ở đầu giường, đều nhất thời tràn ngập đầu óc hắn, nhất thời khống chế không được xúc động.

“Đại ca, huynh đang làm gì vậy, tại sao lại ngồi lặng ở đó?” Đột nhiên truyền tới giọng nói Tiết Thụ từ đầu bên kia.

Tiết Tùng bỗng nhiên rất muốn đánh chính mình một bạt tai, hắn thế mà lại nảy sinh tâm tư hèn hạ với đệ muội của mình!

Thân thể khô nóng rút nhanh như thủy triều, hắn không trả lời câu hỏi của Tiết Thụ, xoay lưng lại, cúi đầu làm việc. Tiết Thụ mờ mịt nhìn bóng lưng của hắn, lắc đầu, leo lên mái nhà, cũng bận rộn làm việc.

Lúc Diệp Nha bắt đầu làm cơm trưa thì mái nhà phòng tây đã sửa xong rồi.

Tiết Thụ cười hắc hắc thu dọn sạch sẽ những thứ bừa bộn trên giường, lau chùi sạch sẽ chúng, cười toe toét ôm chăn trở về.

Thấy bộ dáng ngu ngốc của hắn, Diệp Nha chột dạ quay sang nhìn Tiết Tùng, lại đối diện ánh mắt phức tạp của hắn, hắn dường như không ngờ tới nàng quay lại nhìn hắn, ngẩn ra, sau đó nhíu mày, đi nhanh ra sân sau.

Đại ca trông có vẻ không vui thì phải...Diệp Nha lo sợ nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì nàng hay sao?

Lúc ăn cơm, nàng căn bản không dám nhìn Tiết Tùng, cúi đầu yên lặng ăn, ngay cả lúc Tiết Thụ gắp đồ ăn cho nàng, nàng cũng không tránh né. Nàng cảm thấy đại ca cứ chăm chăm nhìn nàng, điều này làm cho lòng nàng cảm thấy hoảng sợ, lại không biết là đang sợ cái gì.

Tiết Tùng quả thực đang nhìn lén Diệp Nha, hắn không muốn nhưng hắn không nhịn được. Hắn cũng không biết tại sao muốn nhìn nàng, dường như trên người nàng luôn có thứ gì đó thu hút hắn, khiến cho hắn không ngăn nổi ánh mắt của mình, hắn muốn biết nàng đang làm gì, hắn muốn nhìn nhất cử nhất động của nàng, một khi ánh mắt bắt gặp nàng, cũng không chịu rời đi nữa. Cảm giác không thể khống chế này, thực sự rất kỳ quái.

Nhìn một lúc, hắn phát giác được sự bất an của nàng. Lông mi của nàng run lên nhè nhẹ, muốn giương mắt nhìn lại nhưng không dám.

Hắn không ngồi yên được nữa, vội vàng lùa hai chén cơm vào bụng rồi nhanh chóng đứng dậy nói với Tiết Thụ: “Nhị đệ, đệ cứ từ từ ăn đi, ta vào sân trước chờ đệ.”

Nhìn thấy bóng lưng cao lớn của hắn bước ra khỏi cửa, Diệp Nha thở phào nhẹ nhõm. Nàng tiếc nuối phát hiện một điều, dù cho nàng có xem Tiết Tùng và Tiết Bách như người thân đi nữa, mỗi khi nàng ở chung với bọn họ, nàng vẫn cứ khẩn trương như trước, chỉ cần một ánh mắt của hai người họ cũng đủ làm nàng lo lắng bất an. Có phải tất cả em dâu khi ở chung với huynh đệ của chồng đều như thế này không nhỉ? Nàng thật sự không biết, bên cạnh nàng không có tỷ muội đã kết hôn, bây giờ không thể có câu trả lời.

Vừa nghĩ như thế, nàng cảm thấy Tiết Thụ càng ngày càng thuận mắt, may mắn người nàng lấy là Tiết Thụ ngu ngốc, nếu như đổi thành đại ca...

Không cầm lòng nổi, nàng len lén tưởng tượng cảnh nàng và đại ca ngủ chung một giường, sau đó, sau đó mặt nàng đỏ bừng, không được không được, chỉ tưởng tượng thôi mà nàng đã khẩn trương muốn chết, loại chuyện này quả nhiên không thể suy nghĩ bậy bạ mà!

Bỗng nhiên một bàn tay để lên trán nàng, “Nương tử, nàng có bị bệnh không? Sao mặt của nàng đỏ vậy!”

Diệp Nha xấu hổ tránh né bàn tay Tiết Thụ, tùy tiện gắp chút thức ăn bỏ vào trong chén của hắn: “Mau ăn cơm đi, ăn nhiều một chút, buổi chiều còn nhiều việc đang đợi chàng đó!”

Tiết Thụ cười hì hì, nương tử lại gắp thức ăn cho hắn rồi!

Còn Tiết Tùng giờ này đang dựa vào mái hiên, ngẩn ngơ nhìn mái nhà.

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy trong lòng rất trống trải, khát vọng có thứ gì lấp đầy nó, nhưng thật ra hắn đang khao khát thứ gì? Có phải là một nương tử ôn nhu như nàng chăm sóc hắn? Cười dịu dàng với hắn, cẩn thận chăm sóc hắn, một tình cảm rất thân mật gần gũi, giống như giữa nàng với nhị đệ vậy... Đời này, hắn còn có thể gặp được một người như nàng sao?

Tiết Tùng cảm thấy mê mang mơ hồ, trong lúc đó Tiết Bách ở thị trấn xa xôi, trong mắt toàn là lạnh lẽo.

Hắn không tin có chuyện trùng hợp như vậy, cho nên buổi sáng vừa tới thị trấn, hắn đã đi nghe ngóng về Dương gia ở trấn nam, thế mới biết hóa ra Dương gia đang muốn tuyển con rể.

Nếu vậy, hắn đã hiểu ý tứ của cô nương kia rồi, có phải hắn nên cười không? Cười bản thân đã lọt vào mắt xanh của đại tiểu thư xinh đẹp ánh mắt cực cao kia sao?

Điều làm hắn buồn cười nhất chính là, ngày hôm qua mới đuổi đi đại tiểu thư nhà người ta, hôm nay tổ phụ của người ta đã tìm đến.

Hắn ngồi trong một gian phòng thanh nhã của quán trà, nhìn lão nhân trước mặt, mặc dù đã hơn năm mươi tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, nghe lời nói thẳng thắn của ông ta phân tích lợi hại cho hắn. Từ chuyện nhà hắn khó khăn thế nào đến chuyện thi cử gian nan ra sao, rồi cả chuyện nhà bọn họ đã nhìn trúng hắn đến chuyện khoe khoang ưu điểm của Dương Hinh Lan, mỗi khi hắn muốn mở miệng, đối phương thật giống như biết hắn đang suy nghĩ cái gì, chặn đầu hắn nói ra trước.

Trải qua một khoảng thời gian, lồng ngực tràn đầy tức giận của hắn cũng bình tĩnh lại, hắn cười nhạt, chờ đối phương nói xong.

Tuy rằng Dương lão gia cảm thấy mọi mặt của Tiết Bách đều xứng đôi với tôn nữ nhà mình, nhưng bởi vì gia cảnh phú quý, hắn luôn cảm thấy ưu việt hơn Tiết Bách. Cho nên hai người vừa ngồi xuống, hắn đã trực tiếp nói rõ ý đồ đến đây, thứ nhất Tiết Bách không ngu ngốc, hắn cũng từng gặp tôn nữ nhà mình, cho nên không cần phải vòng vo nữa. Thứ hai, hắn cảm thấy đề nghị của hắn đối với Tiết Bách mà nói, căn bản là không thể nào cự tuyệt được.

”Ngài nói xong?” Đợi hắn rốt cuộc chịu dừng lại, Tiết Bách đứng lên, cúi đầu nhìn hắn.

Dương lão gia kinh ngạc nhíu mày, “Ngươi không muốn?”

“Đa tạ ngài ưu ái, vẫn là nhà Tiết mỗ nghèo hèn, không dám trèo cao.” Tiết Bách khách khí lễ độ chắp tay với hắn rồi xoay người ra ngoài.

Dương lão gia chợt đứng dậy, không tự giác lớn tiếng: “Ngươi sẽ không nghĩ cho hai ca ca của ngươi sao? Đại ca ngươi cũng đã...”

Tiết Bách dậm chân, có chút phiền muộn xoay người lại, cười nói với hắn: “Ngài nói rất đúng, đúng là tại hạ nên suy nghĩ cho hai ca ca, cho nên, tại hạ khẳng định nói cho ngài biết một điều, coi như tôn nữ của ngài là tiên nữ hạ phàm, coi như nhà của ngài có núi vàng núi bạc đi chăng nữa, Tiết Bách ta cũng sẽ không trèo cao. Xin ngài nhớ kỹ lời nói của tại hạ, ngài vũ nhục tại hạ là đủ rồi, ngàn vạn lần đừng đi quấy rầy người nhà của tại hạ.”

Giọng nói thiếu niên hờ hững, trên mặt lại mỉm cười, trong mắt Dương lão gia, đó giống như là nụ cười châm chọc vậy!

Sự tình tại sao phải đến nước này? Nếu hôn sự này thành công, đó là việc tốt cho cả hai bên, tại sao lại nói thành vũ nhục?

Dương lão gia tiến lên hai bước, còn muốn khuyên hắn.

Tiết Bách nhìn y phục bằng lụa thượng hạng trên người Dương lão gia, lo lắng tài lực của đối phương, thầm nghĩ bản thân quá mức kích động, nếu ông ta thẹn quá thành giận, nảy sinh ý xấu thì phải làm sao bây giờ? Hắn chỉ là một thư sinh nghèo, làm sao bảo vệ bản thân, bảo vệ người nhà?

Thu hồi sự châm chọc trên mặt, hắn trịnh trọng thi lễ với lão nhân, áy náy nói: “Dương lão gia, vừa rồi vãn bối có chút tuổi trẻ bồng bột, nên lời nói không quá dễ nghe. Bất quá, nếu ngài đã biết tình hình trong nhà vãn bối, cũng nên hiểu rõ mong mỏi của lệnh huynh với vãn bối, huynh ấy không phải muốn vãn bối làm quan to phú quý gì, chỉ mong muốn vãn bối đọc sách hiểu rõ đạo lý làm người. Nếu như vãn bối bởi vì tham hưởng vinh hoa phú quý mà bỏ qua nguyên tắc làm người, như vậy vãn bối thực sự không còn mặt mũi nào để gặp huynh ấy nữa. Việc hôm nay bất thành, là do vãn bối và Dương cô nương không có duyên phận, mong ngài tha thứ, đừng vì vãn bối mà nổi giận.”

Dương lão gia không nói lời nào, ánh mắt nhìn Tiết Bách càng ngày càng thâm trầm, đáy mắt xẹt qua một tia tiếc nuối. Thiếu niên ở tuổi này, chưa trải qua sự đời, khó tránh khỏi tuổi trẻ bồng bột, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi có thể bình tĩnh trở lại, dùng lời nói biện giải để loại trừ tất cả hậu quả xấu, quả thực cũng có bản lãnh, thêm một thời gian nữa, chưa chắc sẽ không thành tài.

Nghĩ như vậy, hắn đỡ thiếu niên đang khom mình hành lễ lên, chân thành nói: “Không trách ngươi, là do lão già ta chưa suy tính tốt, nhưng mà, việc này thực sự không thành sao?” Không vì cái gì khác, chỉ vì tôn nữ yêu quý đã động tâm nhà mình, hắn phải chai mặt hỏi một lần nữa.

Tiết Bách đứng thẳng, lắc đầu im lặng. Dương lão gia thở dài một hơi, khoát tay nói: “Mà thôi mà thôi, coi như hai ngươi không có duyên phận với nhau. Ngươi yên tâm, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa, về đi, cố gắng học hành, sớm mang lại vẻ vang cho gia đình ngươi.”

Hôn sự vốn phải coi trọng duyên phận, người ta không muốn, hắn cũng không thể cưỡng ép được. Đây không phải là làm ăn, có thể sử dụng tiền tài thủ đoạn đến mưu tính, lòng người là không thể cưỡng cầu, miễn cưỡng cầu xin, một người mà trong lòng có hận thì tương lai vợ chồng cũng sẽ bất hòa. Hơn nữa Dương gia của hắn cũng từng bị bức bách bởi quyền quý, hắn không thể lại đi theo con đường đó bắt buộc một thư sinh đọc sách có chí khí như vậy. Nếu muốn trách, chỉ có thể trách bản thân hắn đã đánh giá cao tiền tài phú quý trong mắt người khác, lại đánh giá thấp tâm tính của người thiếu niên này...

Nghe Dương lão gia nói như vậy, phản cảm của Tiết Bách cũng giảm đi hai phần, hắn cảm thấy có chút bất kính với ông ấy, nhưng cũng không nói gì nữa ra cửa rời đi.

Nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn, Dương lão gia bắt đầu nhức đầu, một cháu rể tốt như vậy đã không còn, về nhà biết ăn nói thế nào với Hinh Lan đây?

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 39+1

Dương lão gia nên ăn nói thế nào với cháu gái hắn, Tiết Bách không quan tâm, lúc ra khỏi quán trà, khuôn mặt đã khôi phục sự lạnh nhạt như trước.

Chuyện này chỉ như một hòn đá nhỏ rơi vào cuộc sống yên tĩnh của hắn, tạo nên vài làn sóng gợn rồi biến mất không còn bất kỳ dấu vết nào. Hắn sẽ không để trong lòng, cũng không để cho người nhà biết, cho bọn họ biết chỉ làm tăng thêm phiền não mà thôi.

Có rất nhiều việc cần phải làm để xây nhà mới, vì vậy sau khi tan học, Tiết Bách không nán lại lâu, dọn dẹp xong đồ đạc liền ra về, vừa qua khỏi cây cầu đá cũ ở trấn bắc, hắn bắt đầu chạy một mạch về nhà bởi vì hắn muốn về nhà sớm một chút. Đại ca với nhị ca đã lên núi đốn gỗ, không biết nhị tẩu đang làm gì, nàng ở nhà một mình có cảm thấy buồn chán hay không, có tự ý làm việc nặng hay không?

Diệp Nha có muốn phụ giúp cũng không được, bắt nàng xuống ruộng làm đồng áng thì còn có thể, chứ bắt nàng đào đất khiêng đá, việc này có chút khó khăn, lại không có người chỉ dẫn, nàng cũng không biết chính xác nên làm cái gì, vì thế chỉ có thể yên lặng ngồi ở đầu giường thêu hầu bao cho Tiết Bách, nếu mệt thì ra ngoài sân đi dạo một lát.

Lúc Tiết Bách đi vào phòng bếp, nàng vừa lúc đi dạo một vòng sân sau trở về, hai người đúng lúc chạm mặt nhau.

Phòng bếp quen thuộc có chút tối tăm, bỗng nhiên có một bóng người màu xanh lục từ đầu bên kia tiến vào, khuôn mặt trắng nõn nhã nhặn, dáng người tinh tế thướt tha, bước chân nhẹ nhàng. Có lẽ là không ngờ tới phía trước sẽ có người, nàng hoảng sợ lùi về sau nửa bước, miệng nhỏ khẽ nhếch, đôi mắt trong veo thoáng hiện lên vẻ giật mình hoảng hốt nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, khẽ cười với hắn: “Tam đệ đã về rồi.”

Hôm nay Tiết Bách về sớm, mặt trời phía tây vừa dừng ở đỉnh núi, vẫn chưa lặn xuống, ánh nắng chiều tà bao phủ khắp người nàng, dù cho nàng rõ ràng đã đi vào bên trong, nhưng trên người nàng vẫn phảng phất lưu lại một tầng ánh sáng nhàn nhạt, làm cho căn phòng tăm tối trở nên bừng sáng lên.

Trong khoảnh khắc đó, trong mắt hắn, nàng như một đóa hoa vừa mới nở, đẹp đến mức làm cho hắn quên hít thở, chỉ có thể bất động đứng đó ngơ ngác nhìn nàng, nhìn nàng từ lúc đầu kinh ngạc đến lúc bình tĩnh lại, rồi từ bình tĩnh lại trở nên ngượng ngùng, nhìn thấy nàng mỗi đi một bước khuôn mặt lại càng đỏ hơn, nhìn thấy nàng từ từ cúi đầu xuống, có chút sợ sệt rồi lại giả vờ trấn định đi về phía cửa phòng tây.

Sợ sệt?

Tiết Bách lập tức ý thức được bản thân đã thất thố, hắn nhìn chằm chằm nàng lâu như vậy, sợ là đã hù dọa nàng rồi chăng?

Hắn lúng túng sờ mũi một chút, trước khi nàng vào đến đã nói: “Nhị tẩu, đại ca và nhị ca còn chưa trở về sao?”

Tay Diệp Nha đã đụng tới rèm cửa, nghe thấy câu hỏi của Tiết Bách, nàng quay đầu nhìn hắn, thấy hắn đã tỉnh táo lại, không giống lúc nãy cứ nhìn chằm chằm vào nàng, khẩn trương trong lòng mới giảm bớt một chút, khẽ ừ một tiếng, sau đó không dừng lại mà vén rèm bước vào.

Rèm cửa buông xuống, chắc rằng Tiết Bách không nhìn thấy nàng nữa, Diệp Nha mới thở phào nhẹ nhõm ngồi trên mép giường ngẩn ngơ.

Nàng cũng từng bị nam nhân nhìn trộm, lúc nàng mới vào phủ, mấy người hầu cứ mỗi lần nhìn thấy nàng là ánh mắt lại lóe lên, nhưng vì sợ phép tắc trong phủ mới không dám nhìn thẳng vào nàng, bọn họ nhìn nàng rồi nhanh chóng cúi đầu nhưng sau đó lại lén lút quan sát nàng, đa số đều là vẻ mặt đắm đuối nhìn chằm chằm vào ngực nàng làm cho nàng xấu hổ và giận dữ không thôi. Nhưng mới vừa rồi, nàng nhìn thấy trong mắt Tiết Bách là... sự kinh diễm, cũng may ánh mắt của hắn trong suốt sạch sẽ, không làm cho nàng cảm thấy khó chịu. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, điều này cũng làm cho nàng nhận ra một điều, dù sao nàng cũng là một nữ tử xinh đẹp, hắn lại là một nam tử trẻ tuổi, hiện tại trong nhà chỉ có hai người bọn họ, cho dù trong đầu cả hai đều không có chút ý niệm xấu nào, cũng nên cố gắng tránh ở chung với nhau quá lâu. Nàng tin tưởng tam đệ sẽ không làm việc hồ đồ nhưng trong lòng nàng vẫn cứ hoảng sợ, một nỗi sợ không biết đến từ đâu.

Nàng lặng lẽ đứng đó, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hắn ra vào, đi ngang qua cửa sổ, từ từ rời xa, sau đó bên cạnh vang lên tiếng đào đất xột xoạt vang dội, thì ra hắn đang đào đất.

Nhưng hắn gầy như thế, có thể làm được công việc nặng nhọc như vậy sao?

Mà thôi, mặc kệ hắn, hắn cũng không phải con nít mà không biết nặng nhẹ, nàng luôn gọi hắn tam đệ đúng là gọi quen miệng mà, đã thật coi hắn là đệ đệ của nàng, suy nghĩ kỹ lại, Tiết Thụ nói sinh nhật của Tiết Bách vào tháng ba, tính ra hắn còn lớn hơn nàng gần nửa năm tuổi đó.

Vừa nghĩ như vậy, Diệp Nha đột nhiên nhớ tới ngày đó, vẻ mặt Tiết Bách có chút kỳ lạ khi muốn lấy hầu bao của nàng.

Nàng xoay người, cầm lấy cái hầu bao khéo léo nàng đã thêu gần xong đặt ở đầu giường, nhìn một chút liền nhíu mày lại. Có nên tặng cho hắn hay không? Lỡ như trong lòng hắn không có ý nghĩ gì, nàng mạo muội nuốt lời, chứng tỏ nàng có tật giật mình. Còn nếu tặng hắn, hầu bao không giống với quần áo hay vật dụng hàng ngày, là vật trao đổi tình ý, thân làm tẩu tử như nàng mà lại tặng hầu bao cho tiểu thúc cùng tuổi...Khi đó nàng xem hắn là đệ đệ nên không có suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại nàng cảm thấy cực kỳ không ổn.

Nếu là như vậy, chi bằng tặng cho cả ba huynh đệ là được rồi, coi như là thân làm nữ nhân duy nhất trong nhà, phải chiếu cố tất cả bọn họ, rất công bằng.

Giống như đã giải quyết được một vấn đề khó khăn, Diệp Nha cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút, cột chắc tạp dề, bắt đầu chuẩn bị làm cơm chiều.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, trời đã sập tối, đến lúc nàng dọn xong chén đũa, hai huynh đệ Tiết Tùng vẫn còn chưa trở về, Tiết Bách cũng còn bận rộn ở bên ngoài, từ giây phút xấu hổ đó hai người vẫn chưa nói với nhau một câu nào, nàng cố gắng không đi ra ngoài, hắn cũng không vào trong nữa.

Diệp Nha có chút lo lắng, sửa sang lại quần áo, nàng đi ra cửa trước nhìn xung quanh con đường phía bắc, thật đúng lúc, nàng vừa nhìn đã trông thấy hai người bọn họ.

Trên con đường nhỏ tối tăm vắng lặng, từ xa xa truyền đến tiếng bánh xe ma sát mặt đường phát ra âm thanh sàn sạt. Tiết Thụ giang hai cánh tay ra, bàn tay kéo mạnh dây thừng đang siết chặt quanh vai hắn, nặng nề đi về phía trước, bởi vì hắn vùi đầu xuống nên không nhìn thấy nàng. Phía sau Tiết Thụ là mấy thân cây to đã được chặt bỏ gốc, chất chồng lên nhau, che lấp bóng người phía sau, nhưng Diệp Nha có thể thấy được bên dưới xe đẩy là chân của Tiết Tùng, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dáng của hắn ở phía sau đẩy xe.

Người nhà nông tự thân xây nhà có lẽ đều phải trải qua khổ cực như vậy, lúc còn nhỏ Diệp Nha cũng từng nhìn thấy, chở gỗ chở đá chở cát, những vật liệu để xây nhà, các nam nhân xây nhà xong đều gầy đi hai ba vòng. Nhưng mà ngày xưa nàng nhìn thấy đều là người ngoài, nàng chỉ biết than thở cảm khái cho họ, nhưng đến lúc nàng nhìn thấy bộ dạng Tiết Thụ và Tiết Tùng phải cố gắng hết sức đi về phía trước như vậy, nàng cảm thấy rất xót xa.

Nàng lớn tiếng gọi Tiết Bách, vẫy tay với hắn, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài giúp bọn họ đẩy xe.

Nàng đẩy bên trái chiếc xe, sau đó Tiết Bách chạy tới thì đẩy bên phải, ít nhiều gì cũng có thể giúp bọn họ giảm bớt sức nặng đi!

Chỉ khi bắt tay vào làm thật sự, nàng mới biết rõ được, một xe đẩy chất đầy gỗ là nặng đến thế nào, khoảng cách ngắn ngủi chỉ có mấy trăm bước, vậy mà đến lúc đẩy xong, Diệp Nha đã cảm thấy hai cánh tay của mình đều tê dại không có cách nào giơ lên nổi.

“Đại ca, muội đã nấu nước rồi, hai người mau đi tắm đi! Tắm xong rồi ăn cơm.”

Thấy quần áo sau lưng hai người đều ướt đẫm mồ hôi, Diệp Nha nhẹ giọng thúc giục, mệt mỏi cả một ngày, ăn cơm xong rồi nhanh chóng đi ngủ là tốt nhất.

Đoạn đường này quả thực rất cực khổ, nhưng vừa về đến nhà, đã có một tiểu nữ nhân ân cần quan tâm chăm sóc bọn họ, cảm giác này thật thỏa mãn, dường như những vất vả đã qua cũng không còn nữa. Tiết Tùng ngửa đầu uống mấy ngụm nước, tiện tay đưa gáo nước cho Tiết Thụ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Nha chứa đầy ôn nhu.

Diệp Nha đang đau lòng nhìn vết dây hằn sâu trên tay Tiết Thụ nên không hề phát hiện ánh mắt của Tiết Tùng.

Con ngươi Tiết Tùng tối sầm lại, khom lưng nhấc lên thùng nước nàng chuẩn bị cho hắn, đi vào phòng đông. Hắn đang chờ mong cái gì? Chẳng lẽ còn hy vọng xa vời nàng cũng sẽ ôn nhu nhìn hắn như vậy?

Mà Tiết Bách đang đứng ở cửa nam, ánh mắt rơi vào gò má của Diệp Nha. Ánh mắt đau lòng của nàng khi nhìn cánh tay nhị ca thì ra đẹp đến vậy, đẹp đến mức hắn cũng muốn bị thương, nếu như vậy có thể đổi lấy ánh mắt quan tâm của nàng cho hắn.

Đại ca đi rồi, hắn không có lý do lại nhìn về phòng bếp, sợ bị nàng biết được, hắn xoay lưng lại, thất thần nhìn về hướng xe gỗ.

Hắn phát giác, từ giây phút nàng trốn vào phòng kia, hắn đã sinh ra ý nghĩ không nên có với nàng. Trước khi đại ca trở về, hắn còn cảm thấy mình có thể giả bộ tự nhiên đối mặt với nàng, nhưng chỉ là một ánh mắt nàng nhìn nhị ca, đã làm cho rung động vốn bị hắn đè nén càng phát ra mãnh liệt.

Tiết Bách cười khổ, có phải thấy nhị ca hạnh phúc như vậy nên hắn cũng muốn cưới vợ rồi không? Cưới vợ rồi, có phải hắn sẽ không lại lưu luyến nàng nhiều đến vậy? Nhưng hắn phải lấy một nữ tử như thế nào đây? Ôn nhu săn sóc, chiếu cố chu đáo cho huynh đệ của hắn, giống như nàng vậy? Nhưng trên đời này còn cô nương tốt như vậy sao? Hắn có thể gặp được không? Nếu gặp được, lúc hắn thấy đối phương, liệu sẽ có cảm giác rung động, ấm áp trong lòng giống như lúc nhìn nàng sao?

Haizz, chuyện tình cảm đúng là rất phiền não, không cần suy nghĩ nữa, nàng đã là nhị tẩu của hắn, là sự thật cả đời này cũng không thể thay đổi được.

Tiết Thụ không biết ánh mắt phức tạp của đại ca, không biết hoang mang rối loạn trong lòng Tiết Bách, hắn ừng ực uống nước xong, thấy nương tử nhíu mày nhìn chăm chú cánh tay của mình, liền thuận tay sờ sờ chỗ đó: “Nương tử, có phải nàng bị dấu vết này hù dọa không? Không có chuyện gì đâu, ngủ một buổi tối nó sẽ biến mất thôi, không đau chút nào cả.” Thực ra hắn và đại ca thay phiên nhau đẩy xe, sớm biết như thế hắn đã bắt chước đại ca mặc áo tay dài rồi, bây giờ không làm nàng sợ đến vậy.

Diệp Nha nhìn hắn, nhịn xuống xúc động muốn kiểm tra dấu vết trên tay hắn, cầm lấy gáo nước trong tay hắn: “Đi thôi đi thôi, chàng cũng lập tức tắm rửa đi, còn dọn cơm nữa.” Cho dù đau lòng nàng cũng không thể thể hiện ra bên ngoài.

Tiết Thụ ngoan ngoãn cầm lấy thùng nước đi vào, Diệp Nha đi tới cửa bắc, chuẩn bị bới cơm.

Không qua bao lâu, cả nhà bốn người đã ngồi tề tựu trước bàn cơm.

Diệp Nha dần dần phát hiện, không khí ở bàn cơm tối nay có chút là lạ. Tiết Tùng cúi đầu, im lặng hơn cả trước đây, Tiết Bách mặc dù cố tỏ ra giống bình thường, nhưng hắn ít lời hơn hẳn, không như trước đây luôn gợi chuyện để mọi người cùng bàn luận. Nàng suy nghĩ chắc là do bọn họ đang mệt mỏi nên không muốn nói nhiều.

“Nương tử, nàng ăn cơm đi!” Thấy nương tử ngồi một lúc lâu cũng không hề động đũa, Tiết Thụ gắp cho nàng một đũa đậu que.

Diệp Nha cũng không trừng hắn như trước đây mà là cười nói: “Chàng cũng ăn đi, ăn nhiều một chút.”

Mặt trời lặn về tây nhưng màn đêm vẫn chưa hoàn toàn buông xuống, trong phòng bếp mờ ảo, nụ cười của nàng vừa ôn nhu lại mang theo chút cưng chiều.

Tiết Tùng trông thấy, một loại cảm giác cực kỳ khó chịu bất ngờ tràn vào trong lòng, cố nén xúc động bỏ chén đũa xuống, hắn ăn hai chén cơm như bình thường rồi nói với ba người: “Ta ra bên ngoài đi dạo một chút, các đệ ngủ trước đi, để cửa cho ta là được.” Nói xong lập tức đứng dậy, bước ra khỏi cửa đi về hướng đông.

Cả ngày đều mệt mỏi, không phải nên đi ngủ sớm sao? Tại sao lại đột nhiên muốn ra ngoài dạo chứ?

Diệp Nha theo bản năng nhìn về phía Tiết Bách, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

Chống lại đôi mắt như phảng phất biết nói chuyện của nàng, Tiết Bách giật mình, lập tức lắc đầu. Trong lòng hắn có tâm sự, làm sao còn có thể chú ý đến đại ca?

Diệp Nha cũng không nghĩ nhiều nữa, đại ca muốn làm gì là tự do của hắn, dù sao chắc chắn hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Trên bàn cơm chỉ còn lại ba người, Tiết Bách thức thời ăn qua loa cho xong, đi vào ngủ, một đường chạy về phòng, hắn cảm thấy rất mệt mỏi.

“Tối nay đại ca với tam đệ ăn lẹ thật đó!” Tiết Thụ dòm hai cái chén không trên bàn có chút không quen.

“Vậy chàng cũng ăn mau đi, ăn xong còn ngủ sớm.” Diệp Nha nhỏ giọng trả lời, bởi vì không còn ai, nàng chủ động gắp vài đũa đồ ăn cho hắn.

Tiết Thụ thỏa mãn cười với nàng, cầm chén lên tập trung ăn.

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 39+2

Sau khi ăn xong, Diệp Nha ở trong bếp rửa chén, Tiết Thụ ngồi ở cửa phòng tây ngắm nhìn nàng, đợi nàng rửa xong hai người cùng nhau trở về phòng.

Trong phòng hơi nóng, mới vừa vào tới, Tiết Thụ đã nhanh chóng cởi xiêm y, cả người chỉ còn lại tiết khố. Diệp Nha đi phía sau hắn, liếc mắt liền trông thấy chỗ bả vai hắn có một vết hằn do bị dây thừng siết chặt, rất sâu rất sâu.

Nàng ngẩn ra, xoay người trở ra ngoài múc một thau nước lạnh, vắt khô khăn ướt, bắt hắn nằm sấp trên giường, nàng khụy người bên cạnh giúp hắn chà lau: “Có đau hay không?”

Tiết Thụ gật đầu rồi lắc đầu, “Hơi đau một chút, nhưng nàng chạm vào thì không đau nữa.” Khăn mát lạnh nhẹ nhàng chà lau khắp người hắn, rất thoải mái, hắn thành thật nằm sấp một hồi, dần dần cảm thấy buồn chán, nghiêng đầu muốn nhìn nàng.

Bầu trời đêm nay có trăng, tuy vầng trăng chưa tròn, còn treo lơ lửng thật thấp trên đầu ngọn cây, nhưng cũng đủ chiếu sáng khắp nơi, nhờ vậy trong phòng không cần thắp nến.

Nương tử nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh hắn, đôi chân trần nhỏ bé làm đệm cho mông nàng ngồi lên, lòng bàn chân hướng ra ngoài, đầu ngón chân mượt mà để trên chiếu, thật đáng yêu. Hắn nhìn say mê chân nàng một lát, lại xoay đầu về phía sau muốn nhìn mặt của nương tử.

Hắn nằm ở đó nhích tới nhích lui, Diệp Nha tức giận vỗ hắn một cái: “Đàng hoàng một chút!”

Nhưng không ngờ lòng bàn tay vừa chạm tới bả vai cứng rắn của hắn, đã phát ra một âm thanh vang dội, còn lớn hơn hơn trong tưởng tượng của nàng. Nàng hoảng sợ vội vàng hỏi hắn: “Có đau hay không?”

Ánh mắt Tiết Thụ chớp chớp: “Đau! Nàng xoa xoa cho ta!”

Một tay Diệp Nha chà lau chỗ vết thương cho hắn, tay kia thì nhẹ nhàng xoa bóp.

Tiết Thụ thoải mái “hừ” một tiếng, tay nhỏ bé của nương tử chạm vào người hắn còn dễ chịu hơn khăn lau nữa.

Tiếng rên của hắn càng lúc càng lớn, trong đêm tối thế này nghe vào tai rất ám muội. Khuôn mặt Diệp Nha hơi nóng lên, may mà nàng cũng lau mệt rồi, nàng ném khăn vào trong thau gỗ rồi thuận thế nằm xuống bên cạnh hắn, “Mệt rồi, ngủ đi.”

Tiết Thụ trở mình lại, theo thói quen ôm nàng vào trong ngực, dán vào cổ của nàng nói nhỏ: “Nương tử thật tốt!” Bị nàng dùng khăn mềm lau, hắn cảm thấy rất thoải mái, bả vai cũng không còn thấy rát như trước.

Hơi thở ấm áp phả vào da thịt mềm mại, Diệp Nha sợ ngứa, rụt cổ xuống tránh hắn, vừa lui xuống mông lại đúng lúc đụng vào bắp đùi đang muốn gác lên của hắn, gần như là trong nháy mắt, nàng đã cảm giác được vật cứng rắn của hắn chĩa vào phía sau nàng.

Nàng giật mình một cái, muốn xích lên phía trước nhưng không còn kịp nữa rồi.

“Bảo bối, ta muốn...” Hắn không tốn chút sức lật người nàng lại, nghiêng người đè lên, con ngươi sâu thẳm.

Dưới ánh trăng dung mạo của hắn vừa tuấn mỹ lại ôn nhu, tim Diệp Nha đập bình bịch, nàng không đẩy ra tay hắn đang mò vào tiết khố của nàng, chỉ nhỏ giọng khuyên hắn: “Cả ngày nay đã mệt rồi, mau ngủ sớm đi!”

Tiết Thụ dừng tay không tiếp tục mò nữa, chỉ khẽ vuốt bụng trơn nhẵn của nàng, có chút tiếc nuối nhìn nàng: “Nàng mệt sao?”

Diệp Nha lập tức đã hiểu, thì ra hắn tưởng rằng nàng đang nói bản thân nàng mệt mỏi.

Nàng cũng biết, câu trả lời của nàng sẽ quyết định hắn có tiếp tục hay không.

Trong mắt hắn có khát vọng, nhưng lại bị chính bản thân hắn kiềm chế, tay ấm áp khô ráo nhẹ nhàng vuốt ve bụng nàng, mang theo từng trận tê dại. Diệp Nha nghĩ đến vết hằn trên bả vai hắn, phút chốc mềm lòng: “Ta không sao nhưng ta sợ chàng mệt...”

Ánh mắt Tiết Thụ lập tức sáng lên, nóng bỏng nhìn vào mắt nàng: “Ta không sao cả, bảo bối, nàng cho ta tiến vào đi được không?”

Giọng nói trầm thấp êm tai, tựa như tiếng trống đánh thẳng vào ngực nàng, Diệp Nha cảm thấy xấu hổ, hắn chỉ nhỏ giọng nói một câu như vậy cũng đã khiến cho thân thể của nàng run lên. Nàng không dám nhìn hắn nữa, ngượng ngùng nhắm mắt lại, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của hắn: “Chỉ một lần thôi, hơn nữa là không được đâu đó!”

Một lần cũng đủ làm cho Tiết Thụ sướng muốn chết rồi!

Hắn ôm chặt nàng vào lòng không cho nàng động đậy, bàn tay thuần thục cởi quần áo của nàng, lột sạch không chừa một cái gì. Ánh trăng chiếu vào cửa sổ, chiếu sáng cả thân thể trắng nõn mịn màng của nàng, cả người nàng đều bày ra trước mắt hắn. Hắn vén tóc dài sau lưng nàng, bàn tay đặt lên gáy ngọc, nàng run lên nhè nhẹ, càng dán chặt vào hắn, hắn có thể thấy được mồ hôi lấm tấm trên trán nàng.

“Bảo bối, đừng sợ...”

Giọng nói khàn khàn của hắn xoa dịu nàng, bàn tay không nhịn được nữa, vuốt dọc theo lưng nàng xuống phía dưới. Bởi vì nàng xấu hổ chui vào ngực hắn, khiến lưng nàng cong cong lại, eo nhỏ nhắn bỗng nhiên lõm xuống, sau đó lại chậm rãi dãn ra. Hắn tham lam vỗ nhẹ mông nàng rồi bóp nắn lấy nó, cánh mông mềm mại trơn mịn, mặc dù không mềm bằng ngực nàng nhưng cực kỳ đàn hồi, điều cám dỗ hắn nhất chính là, chỉ cần hắn mò xuống một chút, một chút nữa thôi, giống như việc hắn đang làm bây giờ, tay hắn sẽ đụng phải hang động xinh đẹp mà hắn luôn nhung nhớ. Nơi đó hiện tại đang khép lại, chỉ có một lỗ nhỏ giấu giữa hai mép thịt non, ngón tay len lỏi chen vào nơi ẩm ướt đó, tìm được lối vào, đúng, chính là chỗ này, hắn thở hổn hển, nhẹ nhàng luồn tay vào: “A, bảo bối, ngón tay ta đi vào rồi...”

Diệp Nha khẩn trương muốn chết, xoay người nhè nhẹ muốn đẩy ngón tay hắn ra, nhưng cũng không biết hắn bị làm sao vậy, theo sự cựa quậy của nàng mà chơi xấu càng tiến sâu vào, nàng nhỏ giọng kêu một tiếng, nơi đó không tự chủ co rút lại, nhận thấy hắn bắt đầu chậm rãi chà xát chung quanh, nàng rốt cuộc không nhịn được nữa, nhẹ giọng cầu hắn: “A Thụ, đừng dùng ngón tay...” loại chuyện này, sao có thể dùng ngón tay chứ, tuy rằng, tuy rằng nàng cũng không biết tại sao, nhưng nàng cảm thấy nó không nên như vậy.

Tiết Thụ rất tò mò, vừa chậm rãi đưa đẩy vừa hỏi nàng: “Bảo bối, thật là kỳ lạ, nơi này của nàng vừa nhỏ vừa chặt như vậy, ta chỉ chen vào một ngón tay nó cũng đã siết chặt ta như vậy, thật không biết nó làm sao mà ăn hết “tiểu huynh đệ” của ta được. Bảo bối, vậy nàng có biết tại sao không? Nó có phải nghe lời nàng nên biến lớn hơn một chút không?” Hắn vừa nói vừa thử thăm dò đụng vào vách tường thịt non bên trong.

Diệp Nha mắc cở đến sắp khóc rồi, nàng biết hắn ngốc, nhưng hắn hỏi như vậy thì bắt nàng phải trả lời thế nào đây?

Cũng không biết hắn đụng phải chỗ nào, khoái cảm tê dại dọc theo cột sống lan khắp toàn thân, nàng không nhịn được rên rỉ, dưới thân càng cảm thấy trống rỗng, khát vọng hắn rút ngón tay ra, thay bằng, bằng... Nàng khẽ cắn hắn một cái: “A Thụ, đừng lộn xộn nữa!”

Ôm thân thể mềm mại của nương tử, ngón tay lại chen vào lỗ nhỏ vừa chặt vừa nóng của nàng, bên tai còn vang lên tiếng rên rỉ khe khẽ như tiếng mèo kêu, trong lòng Tiết Thụ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Chỗ đó của hắn vốn đã sớm cứng rắn như sắt, hận không thể lập tức chôn vào bên trong nương tử, cảm xúc ẩm ướt trơn trợt, cảm giác tự tay móc ra xuân thủy trong người nương tử thật tốt quá, hắn lưu luyến không thôi, quyết định để cho nương tử tự mình lựa chọn: “Bảo bối, ngón tay của ta khiến nàng thoải mái, hay vẫn là chỗ này của ta tốt hơn?” Hắn cọ cọ vào bắp đùi nàng.

Nghe câu hỏi hồn nhiên vô sỉ như vậy, trong đầu Diệp Nha dường như có cái gì muốn nổ tung, dưới hai sự kích thích nặng nề của hắn, Diệp Nha chợt lên đến đỉnh điểm.

Ngón tay đột nhiên bị nàng hút chặt, trong lòng cũng truyền đến tiếng thở dốc khác thường, Tiết Thụ tò mò kêu nàng một tiếng nhưng không được đáp lại, cuối cùng hắn cũng chịu rút ngón tay ra, đặt nàng nằm ngang. Hắn đẩy những sợi tóc lộn xộn dính trên mặt nàng ra, đã thấy đôi mắt hạnh của nàng nhắm chặt, răng cắn vào môi, bộ dáng tựa như đang hưởng thụ lại phải kiềm chế. Bộ ngực của nàng nhẹ nhàng đung đưa, eo nhỏ nhắn uyển chuyển, đôi chân thon dài vì ngượng ngùng mà khép lại, tay bé nhỏ còn che lại nơi đó.

“Đừng nhìn...” Nhận thấy được ánh mắt nóng rực của hắn đang quan sát nàng, Diệp Nha trốn tránh chui vào ngực hắn.

Nàng như vậy thực sự quá đẹp, Tiết Thụ không khống chế được nữa, nghiêng người đè lên nàng, vùi đầu vào giữa hai luồng đẫy đà mềm mại, phía dưới dùng sức một cái, lập tức tiến vào.

“A...” Trống rỗng hư vô đột nhiên bị cực đại của hắn lấp đầy, Diệp Nha khó nhịn phát ra tiếng rên rỉ, một lát sau, chịu không nổi phải mở mắt nhìn hắn.

Hắn đang ngậm một bên quả nhỏ của nàng liếm mút, nàng vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy hắn phun nó ra, cái lưỡi ấm áp đảo quanh nơi đó mấy vòng, nàng bị hình ảnh dâm mị này làm mặt đỏ tim đập, thân thể càng trở nên mềm mại bủn rủn, chỉ có thể để mặc hắn hết sờ lại liếm, vừa xoa bóp vừa cọ xát, trong miệng phát ra tiếng thở dốc đứt quãng.

“A Thụ, đừng như vậy, nhẹ một chút, hơi đau đó...” Đây là bởi vì hắn cắn đầu nhũ của nàng, dùng sức quá lớn làm đau nàng.

”A Thụ, chậm một chút...A, quá sâu, đừng...” Đây là bởi vì hắn giơ chân của nàng lên, cực đại nhiều lần đụng vào hoa tâm, nàng không chịu nổi.

“A Thụ, A Thụ...” Đây là bởi vì hắn hôn chi chít vào cổ nàng, vành tai nàng, khiến nàng đắm chìm trong ôn nhu khó có được này, ôm thật chặt thắt lưng gầy gò đang chuyển động điên cuồng của hắn.

Tiết Thụ lần đầu tiên nếm được hương vị tình yêu chân chính.

Đêm nay nàng, không giống với lần đầu tiên hôn mê nằm đó, nàng biết ôm hắn, nàng sẽ nghênh đón hắn mỗi lần hắn cố gắng đánh sâu vào. Đêm nay nàng, cũng không giống với nàng ngày hôm trước phải đè nén chịu đựng, nàng nhỏ giọng gọi tên hắn, nhè nhẹ cầu xin, mềm mại uyển chuyển kiều mị khẽ gọi khiến cho máu hắn như sôi sục lên, mặc kệ nàng nói cái gì, chỉ nghe theo bản năng rút ra toàn bộ rồi lại đâm hết vào, dùng cứng rắn thô to của hắn chen đầy nơi chặt chẽ nóng ướt của nàng, dùng đỉnh nam tính của hắn không ngừng va chạm vào khối thịt non mềm giấu ở tận cùng bên trong nàng.

Nó càng trốn, hắn lại càng muốn thúc vào, một cái lại một cái, đổi thành toàn thân hắn dâng lên khoái cảm mãnh liệt, bức nàng một tiếng lại một tiếng cầu xin tha thứ, thẳng đến đỉnh nam tính của hắn vượt qua khối thịt non mềm kia tiếp tục tiến sâu vào, chen vào một miệng nhỏ chặt chẽ hơn ở bên trong, hắn mới biết được, nơi đó mới là tận cùng sao?

Cái miệng nhỏ nhắn đó cắn hắn rất chặt. Lúc nó kẹp chặt “tiểu huynh đệ” của hắn đến mức khiến hắn muốn bay lên trời, sẽ đột nhiên thả lỏng ra, muốn đẩy hắn ra ngoài. Hắn quýnh quáng, nắm chân nương tử giơ lên thật cao, rồi thẳng tiến sâu vào một lần nữa. A, cuối cùng hắn đã rút ra được bí quyết rồi! Ngay lúc đỉnh đầu hắn bất ngờ bị miệng nhỏ của nàng cắn chặt, hắn chợt nâng mông của nàng lên, dùng sức chen vào trong, sâu hơn chút nữa sâu hơn chút nữa, nương tử bỗng kêu lớn một tiếng, nơi đó dùng sức co rút lại, thít chặt lấy hắn, ngay cả cái miệng nhỏ nhắn kia cũng gia tăng sức lực, hắn chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, run rẩy bắn ra.

Một dòng nước nóng rực dũng mãnh phun vào bên trong nàng, Diệp Nha còn chưa kịp chuẩn bị đã bất ngờ lên đỉnh, nàng khó khăn ngước cổ lên, thật nhỏ giọng kêu một tiếng A Thụ, trầm luân cùng hắn.

Dưới ánh trăng, hắn đè lên nàng, nàng ôm lấy hắn, hai lồng ngực kề sát nhau đập phập phồng, thân mật khắng khít.

Qua một hồi Tiết Thụ mới tỉnh lại từ trong dư vị mất hồn đó, cầm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nóng rực của nàng hôn mấy cái: “Bảo bối, nàng thật tuyệt, rất tuyệt!”

Diệp Nha bủn rủn đẩy hắn ra: “Đi xuống, nặng muốn chết...” Giọng nói làm nũng lại có chút khàn khàn, vô cùng thỏa mãn.

Tiết Thụ vội vã nhỏm người dậy, rút tiểu huynh đệ ra khỏi người nàng.

“A...” Trước khi tiểu huynh đệ rút quân khỏi hang động còn bất ngờ ma sát vài cái, Diệp Nha chịu không nổi rên rỉ một tiếng, xấu hổ trừng mắt nhìn nam nhân đang nằm nghiêng bên người, sau đó cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu trong cơ thể, vớt khăn từ trong thau gỗ lên, vắt khô, quay lưng về phía hắn rồi lau sạch phía dưới của mình.

Tiết Thụ cảm thấy mỹ mãn nhìn bóng lưng của nàng, mí mắt càng ngày càng trĩu nặng.

Lúc Diệp Nha vừa nằm xuống thì đằng sau đã vang lên tiếng ngáy nhè nhẹ.

Nàng sửng sốt một chút, xoay người lại chống tay lên nhìn hắn. Nhìn một chút thì nở nụ cười, đồ đầu đất này, còn dám nói không mệt mỏi, mới đây mà đã ngủ mất rồi.

Nàng cũng muốn ngủ, nhưng nơi đó có chút tê dại, không nhịn được suy nghĩ miên man. Người này, cả ngày ở trên núi bận rộn mà còn có thể kéo dài thời gian lâu như vậy, nếu ban ngay hắn rảnh rỗi dư thừa sức lực, thật không biết còn muốn dày vò nàng bao nhiêu lâu nữa đây?

Nàng vừa thẹn vừa giận chọt chọt vào eo của hắn, hắn bất mãn hừ một tiếng, tay đặt lên ngực nàng, nhéo nhéo, rồi lại buông xuống ngủ tiếp.

Diệp Nha nhìn bàn tay to lớn của hắn, từ từ nhắm mắt lại, khóe miệng cười yếu ớt. Thực ra được hắn yêu thương như vậy cũng rất tốt.

Rốt cuộc nàng cũng mệt mỏi lắm rồi, nằm chưa bao lâu đã chìm vào giấc ngủ say.

Trong phòng lại yên tĩnh như lúc ban đầu, dường như trận hoan ái kích kiệt lúc nãy chỉ là một giấc mộng.

Nhưng nó chung quy vốn không phải là mộng, bởi vì trừ bọn họ ra, còn có một người cũng tham dự trong đó.

Tiết Tùng lẳng lặng đứng ở cửa phòng bếp, nhìn về phía cánh cửa đã khép lại kia, ánh trăng chiếu vào tấm lưng rộng lớn của hắn, nhưng không chiếu vào được khuôn mặt hắn.

Hắn không biết bản thân đã đứng bao lâu, hắn chỉ biết là, hắn đã đi dọc theo bờ sông rất lâu rất lâu, đợi tâm tình phiền não của mình bình phục lại, hắn mới chậm rãi trở về. Hắn muốn đẩy cửa đi vào nhà, nhưng vừa giơ tay lên, chỉ trong chớp mắt, tay hắn đã khựng lại, bởi vì hắn nghe được động tĩnh từ đầu bên kia, tâm một khắc trước vẫn còn bình tĩnh, thế mà chỉ trong nháy mắt lại trở nên dậy sóng.

Hắn không muốn nghe, hắn muốn đi vào ngủ, như vậy sau này nàng vẫn là đệ muội của hắn, hắn sẽ không lại khơi dậy bất kỳ gợn sóng nào nữa.

Nhưng giọng nói của nàng dễ dàng bắt tù binh tâm hắn, làm cho hắn vô pháp bước thêm nửa bước nào nữa, chỉ có thể chịu dày vò đứng đó nghe nàng khẽ gọi: “A Thụ, A Thụ...”

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 40

Cuộc sống của Tiết Tùng từ trước đến nay luôn tất bật bận rộn.

Trước khi gặp nàng, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ. Thứ nhất hắn không có thời gian suy nghĩ chuyện này, thứ hai cả ngày hắn đều ở trong núi, ít khi có cơ hội tiếp xức với nữ tử trẻ tuổi, những cô nương mà hắn từng gặp, gần gũi nhất chính là đường muội của hắn, Xuân Hạnh, còn một người khác là Hạ Hoa, người mà hắn chưa bao giờ nói nhiều hơn hai ba câu.

Ngay từ đầu hắn đã biết giữa hắn và Hạ Hoa không có khả năng, cho nên hắn rất lý trí xem nàng ta như người qua đường, không quan tâm cũng không để ý đến nàng ta.

Nhưng đến phiên nàng, tại sao hắn lại không thể lý trí như vậy?

Khả năng giữa hắn và nàng, thậm chí so với Hạ Hoa còn thấp hơn, vốn dĩ là chuyện không thể nào.

Nàng là vợ của nhị đệ, là đệ muội của hắn, ngay cả chuyện hắn rung động với nàng cũng đã là không nên rồi.

Thế nhưng có một số việc hắn không có cách nào khống chế được.

Cũng như lần hắn bị thương vậy, hắn nhắm mắt lại và cảm nhận sự cẩn thận nhẹ nhàng, tận tâm chu đáo của nàng, hắn không thể ngăn chặn tình cảm ấm áp tràn vào tim mình, hắn cảm thấy nàng là một cô nương hiền lành tốt bụng, là bọn họ có lỗi với nàng, vì vậy hắn mới muốn kiếm nhiều tiền để nàng có thể sống tốt hơn một chút, bù lại lỗi lầm hắn đã dung túng cho nhị đệ làm hại nàng.

Hay như lần nàng làm cho hắn ăn, nàng tự tay làm bánh ngọt cho hắn, dặn hắn ăn nhiều một chút, hắn không thể nào không kinh ngạc khẩn trương, kinh ngạc là vì nàng chăm sóc chiếu cố hắn, còn khẩn trương là bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn rất sợ ánh mắt lưu luyến của mình sẽ bị nàng phát hiện, bị tam đệ phát hiện.

Hay giống như lần nàng ra đồng làm việc, nàng chăm chỉ nhổ cỏ làm ruộng, còn cười nhị đệ chơi trò trẻ con, hắn không thể nào không hiếu kỳ, hắn rất muốn biết, nàng rốt cuộc là từ đâu đến, da nàng trắng như thế, tay lại nhỏ như vậy, đáng lẽ phải là một thiên kim tiểu thư chứ? Nhưng nhìn nàng rất giống như cái gì cũng biết làm, chịu thương chịu khó, như đã làm quen tay từ lâu rồi, rõ ràng rất mâu thuẫn. Thân thế và lai lịch của nàng như một cây gai đâm trong lòng hắn, muốn nhổ nó lại không dám chạm vào, hắn sợ có một ngày, nàng sẽ đột nhiên biến mất như lúc ban đầu xuất hiện vậy.

Còn có đêm đó, nàng nằm dưới thân nhị đệ khe khẽ thở dốc, một tiếng lại một tiếng bay vào trong tai hắn, hắn không có cách nào ngăn chặn miệng đắng lưỡi khô, hắn rất muốn biết cảm giác đó là như thế nào, áp nàng dưới thân, một lần lại một lần tiến thẳng vào nàng...

Cũng bởi vì có nhiều thứ không thể khống chế như vậy, nên đến khi phát hiện hắn đã bất tri bất giác dõi theo nàng, thậm chí khát vọng xa cầu nàng sẽ quan tâm lo lắng hắn giống như nhị đệ vậy. Tiết Tùng cảm thấy hắn không nên chất chứa những rung động kia nữa. Hắn muốn xóa đi tình cảm không nên có này, nếu đến cuối cùng hắn vẫn không thể làm được, hắn cũng phải chôn dấu nó dưới sâu đáy lòng mình, không thể để nó ảnh hưởng cuộc sống của hắn, ảnh hưởng cuộc sống của nàng và nhị đệ.

Ánh trăng như nước, từng cơn gió mát lạnh xóa đi khô nóng trên người hắn, hắn đẩy cửa ra, nhẹ nhàng bước vào.

Hắn còn phải xây nhà, còn phải trồng trọt, còn có rất nhiều chuyện cần hắn làm, chỉ cần hắn không nhìn nàng nữa, hắn nhất định có thể làm được.

Ngày hôm sau, Tiết Thụ tinh thần thoải mái vui vẻ đi chất củi vào phòng, Diệp Nha rửa tay xong, vào phòng bếp nhào bánh, Tiết Tùng đã sớm đi đào móng ở gần đó, còn Tiết Bách thì ngồi dưới bóng cây, tựa lưng vào thân cây, yên lặng đọc sách. Tất cả mọi người đều có công việc của mình.

Đến lúc ăn cơm, Tiết Bách như thường ngày kể những chuyện lý thú ở trường cho bọn họ nghe, Diệp Nha thỉnh thoảng nhìn vào mắt hắn, bốn mắt nhìn nhau, phát hiện thấy ánh mắt hắn trong suốt bình thản, không khỏi hổ thẹn cúi đầu xuống, âm thầm trách cứ bản thân ngày hôm qua suy nghĩ nhiều quá, nàng cũng không phải đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương gì, tam đệ đọc sách có hiểu biết, làm sao lại là loại người đó...

Còn Tiết Tùng, hắn vẫn là bộ dạng trầm ổn bình tĩnh như vậy, dù cho ba người kia có cười đùa vui vẻ với nhau, đôi mắt hắn cũng chỉ hơi nhu hòa một chút mà thôi.

Trong bầu không khí quen thuộc như vậy, Diệp Nha cảm thấy rất dễ chịu, đại ca thoạt nhìn cũng không có chuyện phiền lòng như nàng đã đoán, tam đệ vẫn là tam đệ ôn nhuận như ngọc, còn bên người nàng, nàng quay đầu thoáng nhìn qua nam nhân cười nhí nhố ngây thơ này, vẫn là đồ trứng ngốc như xưa.

***

Qua một cơn mưa to, cỏ cây phát triển um tùm, ngắn ngủi mấy ngày không thấy, cỏ dại khắp nơi đều sắp cao bằng thân ngô rồi.

Việc làm nông quan trọng hơn, chuyện xây phòng không thể không dời lại một ngày.

Ăn bữa sáng xong, Diệp Nha đi theo huynh đệ Tiết Tùng ra bờ sông nhổ cỏ, sẵn tiện tỉa cây.

Dù sao cũng là đất hoang, dù cho bọn họ chịu khó chăm sóc đi nữa thì cây bắp cũng không thể phát triển tốt tươi được, hạt giống được trồng ở đây dù sao cũng không bằng trồng trong nhà người khác, xung quanh còn có rất nhiều hạt không nảy mầm, nhìn cả một bờ ruộng, chỗ cao chỗ thấp không đồng đều, có chỗ nảy mầm được hai ba cây, có chỗ chỉ toàn cỏ dại, phải rải tất cả những hạt giống còn dư xuống chỗ trống, trồng khắp nơi, như vậy đến mùa thu mới có thể thu hoạch nhiều một chút.

Cây ít mà cỏ nhiều, công việc hôm nay cũng không dễ dàng.

Diệp Nha đội mũ rơm, ngồi giữa bờ ruộng quay tới quay lui, hết nhổ cỏ dại, lại đào đất rải hạt giống xuống, sẵn tiện loại bỏ những cây quá bé. Trong một cái hố lại có nhiều mầm bắp như vậy, thật giống trong ổ heo con, chỉ có một heo mẹ là có sữa, heo con nào có khả năng bú nhất sẽ càng mập một chút.

Chỉ có những công việc dùng sức như thế này mới hiện rõ sự chênh lệch giữa nam nhân và nữ nhân. Vừa tới nơi, Tiết Tùng cố ý chọn một mảnh ruộng ít cỏ nhất cho nàng, nhưng mới trôi qua nửa canh giờ, Diệp Nha ngẩng đầu lên, đã thấy hai huynh đệ Tiết Tùng lúc nãy còn làm cạnh nàng, bây giờ đã cách nàng thật xa.

Nàng xoa nhẹ thắt lưng, không biết vì sao, thắt lưng hôm nay mỏi như vậy, chẳng lẽ là do tối hôm qua “làm việc” quá sức?

Nhớ đến sự dẻo dai của Tiết Thụ, mặt nàng ửng hồng, tuy nói mới đầu cũng rất thích nhưng đến gần cuối cùng, lúc nào cũng là nàng khóc cầu xin tha thứ hắn mới chịu qua loa kết thúc, ủy khuất nhìn nàng, giống như một đứa trẻ chưa được chơi đủ.

Một con châu chấu nhảy lên tay nàng, rồi nhảy ra thật nhanh.

Diệp Nha lấy lại tinh thần, nhìn bờ ruộng đằng sau, đỡ thắt lưng đứng lên, cầm theo thùng nước ra bờ sông múc nước, chuẩn bị trở về tưới tiêu, mặt trời càng lúc càng chói chang, nàng sợ một lúc nữa, những cây mạ mới trồng sẽ chết héo hết.

Khoảng cách đến bờ sông chỉ có hơn mười bước, Diệp Nha đi hướng bên này, đúng lúc bờ bên kia cũng có một đôi mẹ con đi tới. Nàng nhìn nhìn vị trí của hai người đó, cố gắng đi chệch về hướng đông, sợ đụng trúng bọn họ. Lúc nàng khom lưng múc nước, hai người kia cũng chạy đến bờ sông, nàng tò mò nhìn họ.

Đứng bên cạnh nàng là một phu nhân khoảng chừng bốn mươi tuổi, khuôn mặt bình thường nhưng nước da rất trắng, người trông cũng phúc hậu, chợt nhìn không giống như người sống trên núi. Còn người đang dìu nàng là một nam tử cao lớn hơn, ước chừng hai mươi tuổi, lúc Diệp Nha nhìn sang, đúng lúc bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của hắn. Nàng nhanh chóng cúi đầu xuống, xoay người đi về. Sau cơn mưa lớn, nước sông dâng cao, cho dù chọn nơi đất cao mà đi thì ống quần hai người kia cũng đều phải xoăn đến đầu gối, lộ ra bắp chân, nàng vốn không nên nhìn bậy.

“Tiểu cô nương bên kia, cháu cũng là người làng hồ lô sao? Sao ta trông cháu có vẻ lạ mặt vậy?”

Phu nhân kia đang chào hỏi nàng, giọng nói bình thản êm dịu, khiến người ta dễ dàng cảm thấy thân thiết.

Tiết Tùng đã chú ý tới bên này, gọi Tiết Thụ cùng đi tới. Diệp Nha nhìn xuống đất, nàng hơi nghiêng đầu, may mà ống quần hai người kia đã buông xuống, nhưng nàng cũng không thể nhìn chằm chằm chân người ta như vậy, đành xoay đầu qua chỗ khác, gật đầu với phu nhân: “Tiết Thụ là tướng công của cháu, xin hỏi ngài là...”

Nương của Tống Hải tỏ vẻ mặt kinh ngạc, bất quá rất nhanh đã nở nụ cười, bỏ lại Tống hải phía sau, bước tới gần Diệp Nha, đỡ bả vai của nàng khen ngợi: “Thì ra là tiểu nương tử mới cưới của Tiết Thụ, nhìn xem này, tiểu tử ngốc kia thật là có phúc. Ta là nhị thẩm của Hạ Hoa, cháu biết Hạ Hoa không?” nàng cười vỗ vỗ tay Diệp Nha, sau đó chỉ vào người đằng sau và nói: “Đó là con trai của ta, về sau nếu cháu gặp nó, cứ trực tiếp gọi nó là Tống đại ca đi.”

Tống Hải quy củ thi lễ với Diệp Nha, “Đệ muội, nếu sau này có chuyện gì cần ta giúp đỡ, cứ việc tới tìm ta.”

Tiếng kêu “Đệ muội” vừa ra khỏi miệng, Diệp Nha đã ngây ngẩn cả người, giọng nói của hắn...Nếu không phải nhìn thấy người trước mắt, nàng còn tưởng rằng là Tiết Tùng đang gọi nàng nữa chứ!

Ngắn ngủi ngây người trong chốc lát, thấy đối phương còn mong đợi nhìn nàng, Diệp Nha đành phải gọi hắn một tiếng “Tống đại ca” rồi quay đầu đi. Tuy cử chỉ của người nàng khuôn phép, nhưng ánh mắt của hắn lại khiến nàng cảm thấy rất mất tự nhiên.

“Bá mẫu, mọi người đến chơi sao?” Tiết Tùng đến bên người Diệp Nha, mặt không thay đổi chào hỏi với nương Tống Hải.

Nương Tống Hải biết Tiết Tùng trời sinh không biết cười, cũng không để ý, “Đúng vậy, ngày mai Tiền gia đưa lễ vật qua đây, ta cùng với Tống Hải tới trước phụ một tay, tham gia náo nhiệt, ngày này đến thật nhanh, ngày mai tặng lễ vật, hai mươi tám tháng hai Hạ Hoa sẽ gả đi rồi, ta thân là dì nàng cũng thực luyến tiếc nha đầu đó!”

“Vậy bá mẫu mau vào làng đi! Chúng cháu cũng không dám trì hoãn người nữa, mọi người còn phải quay về làm việc.” Tiết Tùng nghiêng người, làm tư thế tiễn người.

“Vây mọi người tiếp tục làm việc đi! Ta đi trước!” Nương Tống Hải ý vị thâm trường nhìn hắn, nhấc chân đi về phía trước.

“Tiết Tùng, gặp lại sau.” Tống Hải giơ tay lên muốn vỗ vai Tiết Tùng, bị Tiết Tùng lui về sau tránh ra.

Tống Hải mấp máy khóe môi, hừ lạnh bỏ đi.

Bọn họ đi rồi, Tiết Tùng cũng không buồn để ý, xách thùng nước của Diệp Nha lên, đi trở về.

Dù biết hắn không có tình ý gì với Hạ Hoa, nhưng Diệp Nha vẫn bị tin tức đó làm chấn động. Đầu tháng này Hạ Hoa tìm nàng mấy lần, nàng còn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ nghe nương Tống Hải nhắc đến hai chữ “lễ vật”, nàng mới ý thức được, một cô nương yêu đại ca sâu sắc, sắp gả cho một lão nam nhân để làm thiếp rồi, thậm chí tuổi hắn có thể làm cha nàng.

Đều là nữ nhân, nàng không khỏi tiếc hận cho Hạ Hoa, nàng không thích hành vi của Hạ Hoa là một chuyện, tiếc thương cho nàng ấy lại là một chuyện khác.

Haizz, bởi thế mới biết được, số mệnh của một nữ nhân như thế nào, không liên quan đến trong nhà nàng ta có tiền hay không. Vì tiền, người nghèo có thể bán con, đạo lý với kẻ có tiền cũng như thế, vì để đạt được càng nhiều quyền lợi, người giàu cũng sẽ bán nữ nhi của mình, chẳng qua là bán cho nhà tốt hơn một chút mà thôi. Chỉ cần cha mẹ có lòng tham, những cô nương này phải chịu để mặc cho vận mệnh đưa đẩy nàng, nếu muốn trách, thì hãy trách đã không được gặp cha mẹ yêu thương nàng...

Tâm tình Diệp Nha có chút suy sụp.

“Nương tử, nàng làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?” Tiết Thụ vừa hỏi vừa lau mồ hôi cho nàng.

Diệp Nha ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lo lắng của hắn khiến nàng cảm thấy dễ chịu, “Không có việc gì đâu, chúng ta cũng đi thôi.” Nàng cười với hắn, bước chân nhẹ nhàng. Coi như ngay từ đầu số mệnh không tốt thì đã sao, chỉ cần cố gắng nỗ lực hết sức mình, nàng tin hy vọng luôn nằm ở phía trước.

Tiết Thụ thấy nàng nở nụ cười thì không lo lắng nữa, sóng vai đi với nàng.

Trở lại bờ ruộng, Tiết Tùng đã tưới nước hết dùm Diệp Nha, hắn để thùng gỗ xuống, quay đầu nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, không khỏi dặn dò: “Đệ muội, nếu muội thấy mệt, hãy về nhà trước đi! Ở đây có ta với nhị đệ là được rồi!”

Diệp Nha lắc đầu, “Sao mới đây mà đã thấy mệt được chứ đại ca, huynh yên tâm đi, muội không sao mà.” Còn tới ba mẫu đất, nhiều việc như vậy, ba người cùng nhau làm cũng phải bận rộn đến trời tối mới xong. Nói xong, nàng ngồi xỏm xuống tiếp tục làm việc.

Tiết Tùng bất đắc dĩ nhìn nàng, nàng rõ ràng thoạt nhìn rất hiền lành, thế mà lúc nào cũng cố chấp như vậy. Nhưng hắn không cảm thấy vui chút nào, hắn thà rằng nàng kiêu căng một chút.

Bóng người phía trước đứng đó không nhúc nhích, Diệp Nha nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn.

Nàng vừa ngẩng lên, Tiết Tùng đã nhanh chóng thu hồi tầm mắt, xoay người đi về phía trước, chỉ để lại bóng lưng cao lớn thẳng tắp cho nàng.

Diệp Nha sững sờ nhìn một hồi, lại cúi đầu làm việc.

Ba người bận rộn đến trưa, bởi vì mặt trời quá mức chói chang, bọn họ chỉ còn nước đi về nhà nghỉ ngơi một lát, một canh giờ sau sẽ quay lại.

Đến chiều, thắt lưng cùa Diệp Nha gần như đau đến không đứng thẳng nổi nữa. Tuy nhiên đây đã là thửa ruộng cuối cùng rồi, nàng nhìn xa xa, hai người kia còn đang chăm chỉ làm việc, đành phải cố chịu đựng không hé răng. Nói thật, nàng đã sắp không đứng nổi nữa, ngồi xuống ít ra cũng dễ chịu hơn một chút.

Đúng lúc đó, Tiết Thụ bỗng chạy tới chỗ nàng, “Nương tử, đại ca cho phép ta ra sông bắt cá, buổi tối chúng ta ăn cá có được không?”

“Được, vậy chàng nhớ cẩn thận một chút, đừng bơi chỗ sâu.” Diệp Nha cố gắng nói một cách bình thản, tự nhiên nhất, bởi vì nàng biết sắc mặt của mình nhất định đã rất kém rồi, nàng không dám ngẩng đầu lên, sợ hắn kinh ngạc sẽ khiến Tiết Tùng chú ý.

Tiết Thụ nghe lời nương tử, nhanh chân chạy đi bắt cá.

Diệp Nha thở phào nhẹ nhõm, ôm bụng ngồi trong chốc lát, cảm thấy đỡ một chút, lại tiếp tục công việc. Nàng còn nhớ, nương nàng lúc còn sống cũng thường thường kêu đau thắt lưng, nếu nương có thể chịu đựng được, chẳng lẽ nàng lại không làm được?

Lúc còn sống với cha mẹ, nàng chưa từng được nuông chiều. Lẽ nào đến lúc làm vợ người ta, nàng lại trở nên kiêu kỳ hay sao?

Bên kia Tiết Tùng đã làm xong hai thửa ruộng, đứng lên, nhìn bóng người đơn bạc phía xa xa, trong lòng cảm thấy xót xa.

Lúc vụ mùa bận rộn, phụ nữ nhà nông nào cũng phải theo chồng làm ruộng như vậy, nhưng nhìn nàng ngồi thành một đoàn nho nhỏ ở nơi đó, hắn lại cảm thấy nàng đáng lẽ không nên làm lụng vất vả như vậy. Biết thế lúc sáng hắn không nên cho nàng đi theo, nhưng đừng nhìn nàng hiền lành như vậy, một khi đã kiên quyết với chuyện gì, đôi mắt quật cường đến mức khiến hắn không dám nhìn thẳng. Hắn có thể trách mắng nhị đệ, tam đệ, nghiêm khắc răn dạy bọn họ, nhưng đối với nàng, ngay cả nói lớn tiếng hắn cũng không dám, hắn không muốn làm nàng sợ.

Hy vọng nhị đệ có thể bắt được cá, buổi tối bồi bổ cho nàng mới được!

Hắn khe khẽ thở dài, không biết làm sao.

Mặt trời đỏ rực từ từ lặn về phía tây, ánh nắng chói chang gay gắt dần dần trở nên dịu nhẹ, gió mát thổi từ bờ sông tới, làm lòng người cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái.

Diệp Nha cảm thấy bớt đau rồi, nhưng thân thể không có chút sức lực nào, chắc là vì đã đói bụng rồi.

Tiếng động từ xa càng ngày càng đến gần, nàng ngẩng đầu, thấy Tiết Tùng mím chặc môi, miệt mài làm việc. Cả người hắn đón lấy ánh mặt trời, ánh sáng màu vàng hoàn toàn bao phủ hắn, đường nét cương ngạnh trên mặt trở nên nhu hòa hơn.

Hắn quá chuyên tâm làm việc, nàng bất giác nhìn hắn thẩn thờ, thậm chí đến khi, đến khi hắn đã tiến tới sát bên cạnh nàng.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, động tác của hắn hơi khựng lại, từ từ ngước đầu lên.

Nàng hốt hoảng trốn tránh. Nàng thực sự không dám nhìn thẳng hắn, trong lòng nàng kính nể hắn vì hắn đã vất vả khổ cực nuôi lớn hai người em trai, nhưng nàng cũng sợ đôi mắt vĩnh viễn trầm tĩnh lạnh lùng của hắn. Ánh mắt của hắn quá thâm trầm, nàng không hiểu được, cũng sợ bị hút vào đó, giống như bầu trời đêm hè, cao xa đen thẳm, khiến nàng khát vọng muốn biết được phía sau màn đêm đó là gì, nhưng lại sợ nếu thực sự biết rồi, sẽ bị đêm đen vô tận đó cắn nuốt.

Suy nghĩ vẩn vơ, nàng bất ngờ nhổ lên một gốc cỏ dại, nhưng nàng nhổ không nổi, tay không còn chút sức lực nào.

Hắn càng ngày càng tiến lại gần nàng. Thắt lưng nàng rất đau, nàng đành phải cắn răng chống đỡ thắt lưng, từ từ ngồi dậy. Mới vừa đứng lên, đất trời nghiêng ngả, dòng sông xa xa phía trước bỗng trở nên mờ ảo, một giây sau, bầu trời chợt tối sầm lại, nàng hoàn toàn mất đi ý thức.

Trước một giây Diệp Nha đứng lên, Tiết Tùng khẩn trương cực kỳ, theo lý mà nói, với tính tình ngượng ngùng của nàng, hắn đã đến gần như vậy, nàng nhất định phải tránh xa mới đúng. Nhưng nàng không tránh đi, mà hắn cũng không thể lui lại, đành phải thấp thỏm bước tới. Ánh mắt nàng nhìn hắn càng ngày càng mãnh liệt, hắn đã không thể hình dung tâm tình phức tạp của mình lúc này. Tại sao nàng không tránh ra? Tại sao nàng còn nhìn hắn chằm chằm như vậy?

Tiết Tùng nghi hoặc nhìn nàng, hắn thấy bóng dáng mảnh mai của nàng lắc lư như lục bình trong nước. Hắn khiếp sợ nhìn khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu của nàng, ánh mắt mờ mịt chớp mắt mấy cái, rồi đột nhiên mệt mỏi nhắm lại, ngã xuống trước mặt hắn.

“Bảo bối!”

Tim hắn như muốn nhảy ra ngoài, bật thốt ra hai tiếng hắn đã gọi vô số lần trong mộng nhưng chưa một lần dám gọi thành tiếng.

Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bên nàng, đỡ lấy người nàng trước khi nàng ngã xuống. Hắn không biết bản thân đã gọi cái gì, nhưng khi nhìn nàng yếu đuối ngã vào lòng hắn, đầu tựa vào khuỷu tay của hắn, lộ ra khuôn mặt nhỏ bé chưa bằng một bàn tay, trán đổ đầy mồ hôi, hắn cảm thấy tim của mình bỗng thắt chặt lại, đau đớn vô cùng.

Lý trí trở về, hắn ôm thân thể mềm mại vô lực của nàng, khẽ gọi: “Đệ muội, muội làm sao vậy? Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi!”

Nàng không nghe được giọng nói run rẩy của hắn, đôi mắt vẫn nhắm chặt lại, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từng giọt từng giọt rơi xuống từ trán nàng, lông mi xinh đẹp nhíu chặt lại làm đau lòng người nhìn, nàng dường như rất đau đớn thì phải.

Hắn phải mang nàng về nhà, hắn phải mời đại phu về xem cho nàng!

“Nhị đệ!” Hắn gọi to về phía bờ sông, nhưng chỗ Tiết Thụ bơi cách nơi này quá xa, vốn không thể nhìn thấy bóng dáng của hắn.

Tiết Tùng không do dự nữa, cẩn thận đỡ nàng nằm úp sấp lên lưng hắn, dời đầu của nàng gác lên hõm vai của hắn, sau đó ôm lấy chân của nàng, dùng sức một chút rồi đứng lên. Thân thể nho nhỏ của nàng còn không nặng bằng hai bao gạo, hắn cực kỳ không vui, quay đầu nhìn nàng một cái rồi cõng nàng trở về, bước chân vững vàng, để đảm bảo nàng không bị ngã xuống.

Đoạn đường từ bờ sông trở về, có một đoạn đường dốc nhỏ, qua khúc đó là tới đoạn đường dài bằng phẳng. Có lẽ là do trời đã sập tối, trên đồng ruộng không còn thôn dân nào, Tiết Tùng cảm thấy yên tâm, nếu bị người khác nhìn thấy hắn cõng nàng về, sợ rằng sẽ có lời ra tiếng vào.

Cuối đường đất chính là lòng sông khô cằn, từ chỗ đất bằng phẳng đến chỗ trũng lòng sông, ở giữa là một đoạn dốc, con đường càng ngày càng trũng xuống, hai vách tường đất xung quanh cũng ngày càng nhấp nhô gập ghềnh.

Lúc Diệp Nha tỉnh lại, ánh vào mắt đầu tiên chính là đồi núi xa xa cao thấp trập trùng, sau đó, nàng bị vách tường đất cao cao kia che khuất tầm mắt.

Nàng hoảng hốt một lát, chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra. Nàng ngẩn ngơ một lúc mới nhớ lại, không phải lúc nãy nàng còn ở bờ ruộng sao? Tại sao bây giờ lại bị người ta cõng về?

Cánh tay khoát lên đầu vai của nam nhân, Diệp Nha rất khó chịu, muốn rút tay về, nhưng trước khi nàng làm thế, nàng chợt ý thức được, người cõng nàng bây giờ không phải Tiết Thụ. Bờ vai Tiết Thụ không rộng lớn như vậy, bước chân Tiết Thụ cũng không trầm ổn như vậy, mùi hương trên người Tiết Thụ, cũng không phải như thế, cho dù nam nhân này chỉ có mùi mồ hôi nhàn nhạt, nàng vẫn phân biệt được.

Người cõng nàng là Tiết Tùng, trong nháy mắt nàng đã đoán ra.

Nàng ngơ ngác nằm trên đầu vai hắn, một chút cử động nhỏ cũng không dám, nàng sợ hắn phát hiện nàng đã tỉnh lại, đến lúc đó hai người chắc chắn sẽ rất xấu hổ!

Diệp Nha không muốn đối mặt với sự xấu hổ đó, vẫn cố gắng nằm yên như trước, mờ mịt nhìn vách tường đất hai bên, bên tai là tiếng thở hổn hển cùng với tiếng bước chân trầm ổn của Tiết Tùng. Bờ vai của hắn dày rộng rắn chắc, cánh tay vững vàng nắm lấy chân nàng, điều duy nhất nàng có thể làm lúc này, chính là giả bộ chưa tỉnh lại.

Dưới bụng đột nhiên đau dữ dội, nàng cắn môi cố chịu đựng, có một thứ chất lỏng ấm áp chảy ra.

Bụng quặn đau quen thuộc như vậy, Diệp Nha bừng tỉnh hiểu ra, nàng thế mà lại quên mất bệnh cũ của mình? Tính toán thời gian một chút, hình như còn chưa tới hai tháng nữa mà? Tại sao lần này lại đến bất ngờ như vậy?

Bất quá, cho dù nàng nắm được thời gian “bị bệnh” thì sao, nàng vẫn phải chịu đau đớn như vậy mà thôi, nàng cắn chặt răng, bàn tay siết chặt lại cố gắng chịu đựng. Nàng đang hôn mê, nàng không thể động đậy được.

Đi qua lòng sông, trèo lên dốc nhỏ kia, phía trước chính là nhà của bọn họ.

Bởi vì sợ bị người khác thấy, Tiết Tùng cúi đầu rất thấp, thân hình của hắn và nhị đệ tương tự nhau, chỉ cần không nhìn thấy mặt, người bên ngoài sẽ nghĩ hắn chính là nhị đệ. Nhưng việc hắn cố ý cúi đầu xuống cũng khiến cho đầu Diệp Nha tự động trượt xuống, kề sát vào cổ và gò má của hắn, dính cả vào những sợi tóc mềm mại của hắn, hơi ngưa ngứa, nhưng vào lúc này Tiết Tùng làm sao còn tâm trí chú ý tới những thứ này?

Trong khoảnh khắc da thịt dựa sát vào nhau đó, Diệp Nha nhắm mắt lại, tư thế này thật sự quá thân mật rồi, thân mật đến mức nàng hy vọng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng còn may là khuôn mặt của nàng hướng ra ngoài, mới không sợ bị hắn phát hiện nàng đang lo lắng rối bời.

Có thể là do núi rừng hoang vu, bọn họ may mắn vẫn chưa bị ai bắp gặp. Diệp Nha càng ngày càng đau đớn dữ dội, nếu như không phải Tiết Tùng đã cõng nàng về đến nhà, nàng sợ rằng mình sẽ không chịu nổi mà ôm cổ hắn...Con người chính là như vậy, một khi bên cạnh có ai đó để dựa dẫm, sẽ muốn bất chấp tất cả để dựa vào, trước đây nàng đau đến chết đi sống lại, cũng phải cắn răng vượt qua, còn bây giờ nàng thật hy vọng người đang cõng nàng chính là Tiết Thụ, chỉ có như vậy nàng mới có thể không chút cố kỵ mà ôm hắn khóc, than đau với hắn, nàng đã thói quen được Tiết Thụ quan tâm, được hắn chăm sóc chiếu cố từng chút một, có một người đau lòng vì nàng như thế, cho dù có đau đến chết nàng cũng không cảm thấy hối tiếc.

Mở cửa, Diệp Nha theo bước chân trầm ổn của Tiết Tùng vào phòng.

Một tay hắn vịn lưng nàng, cẩn thận đặt nàng xuống mép giường, sau đó nhanh chóng ngồi xuống, đỡ người nàng tựa vào khuỷu tay hắn, sau đó khom lưng cởi giày giúp nàng. Sau cùng mới nhẹ nhàng ôm nàng đặt vào bên trong giường. Khoảnh khắc hắn ôm nàng, tim Diệp Nha như ngừng đập, nàng vốn đã nghĩ hắn đặt nàng xuống rồi sẽ rời khỏi đây. Không ngờ hắn lại chần chờ một chút, rồi vụng về giúp nàng lau mồ hôi trên mặt. Bàn tay của hắn dừng trước mắt nàng, bóng tối che phủ mắt nàng một lúc lâu, lâu đến mức nàng rốt cuộc biết hắn muốn làm gì, lúc này tay hắn mới khẽ chạm vào trán nàng. Bàn tay thô ráp chạm nhẹ vào trán nàng, giống như muốn kiểm tra xem nàng có phát sốt hay không.

Diệp Nha thật không biết Tiết Tùng có thể ôn nhu chăm sóc người khác như vậy, nàng rất muốn mở mắt nhìn khuôn mặt của hắn một chút, nhưng đến cuối cùng nàng cũng không dám.

Bụng đột nhiên quặn đau dữ dội. Bởi vì quá đau đớn Diệp Nha không chịu nổi nữa, nàng vô thức lấy tay che bụng, chân mày thống khổ nhíu thật chặt, mồ hôi vừa bị lau đi trên trán lại lấm tấm tuôn ra.

Tiết Tùng bị bộ dáng đau đớn của nàng làm hoảng sợ, “Đệ muội, muội bị sao vậy, đau bụng hả?”

Diệp Nha thực sự không giả bộ nổi nữa, nàng mở mắt, nước mắt lập tức trào ra, mơ hồ nhìn nam nhân trước mặt, nàng cuống quít lấy tay che mặt mình, “Đại ca, sao muội về đến nhà được vậy? A Thụ đã cõng muội về sao?”

“Đúng vậy, nhị đệ đã cõng muội về, nó chạy đi tìm đại phu rồi, muội cố chịu thêm chút nữa, đại phu sẽ tới ngay!” Thấy nàng đau đến phát khóc, Tiết Tùng khó chịu muốn chết, vội vàng trả lời nàng, “Đệ muội, chờ một chút nữa thôi, ta đi đón bọn họ đây!” lập tức đứng dậy muốn rời khỏi.

Diệp Nha mặc dù rất đau nhưng cũng không hồ đồ, nàng biết Tiết Tùng nhất định là muốn chạy đi tìm đại phu, vội vàng lau nước mắt, quýnh quáng ngăn hắn lại, “Đại ca, muội không sao đâu! Huynh đừng lo lắng, đừng đi tìm đại phu, một chút nữa sẽ đỡ hơn thôi, huynh gọi A Thụ trở về dùm muội đi! Muội thực sự không sao đâu mà, thật đó!” Nàng đã quen rồi, từng ấy năm mỗi khi bị lạnh đều phải đau hơn hai ngày mới hết, hết đau rồi sẽ không sao nữa.

Đã đau đến như vậy mà còn cậy mạnh, thương tiếc trong lòng Tiết Tùng nhất thời chuyển thành lửa giận, muốn răn dạy nàng vài câu, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt ngận đầy nước mắt kia, hắn không giận nổi nữa, nắm tay lại, chạy nhanh ra ngoài.

Hắn đi rồi, Diệp Nha cũng không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì, nàng nắm chặt bụng hy vọng làm vậy có thể khiến nơi đó đỡ đau hơn một chút.

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 41

Tiết Thụ bơi nửa ngày, chỉ bắt được một con cá sông lớn hơn bàn tay hắn một chút, hắn hơi thất vọng trồi lên mặt nước, lúc này mới phát hiện mặt trời sắp lặn xuống núi rồi.

Hắn vừa mặc quần áo vừa dòm ngó xung quanh, không có một bóng người, chẳng lẽ đại ca và nương tử đã về trước nấu cơm rồi?

Tiết Thụ không suy nghĩ nhiều, cầm theo con cá mới bắt được, qua loa mặc quần áo rồi đi trở về. Hắn muốn trực tiếp chạy trở về, nhưng vừa vào ngã quẹo đã thấy thùng gỗ bị vứt vất vưởng ở bên đường. Hắn thấy kỳ lạ gãi đầu, không hiểu tại sao đại ca và nương tử lại vứt thùng nước ở đây, sau đó đi cầm thùng nước lên, lại phát hiện còn một thửa ruộng nhỏ vẫn chưa được tưới nước, liền dứt khoát đặt con cá xuống, chạy đi múc nước về tưới tiêu, chạy qua lại hai ba bận hắn mới tưới hết thửa ruộng đó. Hắn hài lòng cười vui vẻ, một tay cầm theo con cá, một tay cầm lấy thùng nước chạy về nhà, trở về phải khoe với nương tử mới được, nàng nhất định sẽ khen hắn.

Đoạn đường chỉ có hai dặm, trong mắt hắn không tính là gì, rất nhanh đã chạy về tới nhà, vừa nhìn đã thấy tiểu nương tử của hắn đang ngồi xổm ở phòng bếp nhóm lửa nấu cơm.

“Nương tử, ta bắt được cá rồi!” hắn kêu to chạy vào.

Diệp Nha bị hắn làm giật mình, tro bụi trong tay suýt chút nữa rơi đầy đất, tranh thủ lúc hắn chưa vào tới, nàng vịn kệ bếp đứng lên, thân thể liêu xiêu đi vào trong, bởi vì “dì cả” tới đột ngột quá, nàng không kịp chuẩn bị thứ gì, Tiết Tùng vừa mới đi, nàng nằm nghỉ một chút rồi cố đứng lên may hai mảnh vải để sử dụng, đến cả quần áo dơ cũng chưa kịp thay ra, vả lại, không có mảnh vải lót, nàng có thay y phục cũng như không.

Loại chuyện xấu hổ này nàng không muốn cho hắn biết, vừa vào phòng liền trở tay chặn cửa phòng lại, thay đổi xiêm y sạch sẽ xong thì lập tức nhét quần áo dơ vào một góc tủ quần áo, tính đợi đến khuya mới đem đi giặt.

“Nương tử, sao nàng chặn cửa lại vậy, mau cho ta vào đi!” Tiết Thụ buồn bực gõ cửa.

Diệp Nha ôm bụng đi tới mở cửa, cũng lười giải thích với hắn, lết về trên giường nằm, đắp chăn lại, hiện tại nàng rất lạnh mặc dù bây giờ là mùa hè.

“Nương tử, sao nàng ngủ sớm vậy?” Tiết Thụ cúi người ngồi trên mép giường, ánh mắt lóe sáng nhìn nàng, đến khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt đau đớn của nàng thì sợ đến mức không nói nên lời, sững sờ một lúc lâu rồi run rẩy sờ vào trán nàng: “Nương tử, có phải nàng bị bệnh rồi không?” Bộ dáng nương tử thật đáng thương, hắn nhìn mà thấy khó chịu trong lòng, ngực cũng đau âm ỉ.

Tay hắn vừa to lại ấm áp, nước mắt Diệp Nha bỗng chốc rơi xuống, “A Thụ, ta không có bị bệnh, chỉ hơi đau bụng chút thôi...”

Nàng khóc, nước mắt Tiết Thụ cũng rớt xuống theo, “Vậy phải làm sao bây giờ? Ta muốn đi tìm lão đại phu kia, ông ấy có thể trị hết cho nàng không?”

Diệp Nha lưu luyến nhiệt độ trên tay hắn, kéo tay hắn áp vào má mình, sau đó cười cười, “Ta không bị bệnh, bây giờ còn hơi đau, ngày mai sẽ hết, nhưng chiều nay phải nhờ chàng nấu cơm dùm rồi, chàng nấu ít cháo ăn đi, buổi sáng còn dư lại mấy cái bánh quẩy nữa, cũng đủ ăn rồi.”

Khuôn mặt nàng thấm đẫm mồ hôi, chân mày nhíu chặt lại, còn cười yếu ớt như vậy, Tiết Thụ không tin tưởng lời nàng nói một chút nào. Hắn muốn đi tìm lão đại phu lần trước, nhưng nương tử níu kéo tay hắn, khuôn mặt lành lạnh của nàng dán vào tay hắn, dường như điều đó làm nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn bối rối, không biết có nên bỏ đi hay không.

Diệp Nha nhanh chóng buông tay hắn ra, “A Thụ, nhanh đi làm cơm đi, để ta ngủ một lát...” Còn chưa dứt lời, trong sân truyền đến tiếng bước chân vội vã, trong lòng nàng hoảng sợ, vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng chưa kịp động đậy rèm cửa đã bị vén lên, hai bàn tay đè lại bả vai nàng, “Đệ muội, muội nằm xuống đi, để Tôn đại phu xem bệnh cho muội.”

Tiết Tùng nói xong liền thu hồi tay, kéo Tiết Thụ qua một bên, sau đó đẩy rèm cửa ra mời Tôn đại phu vào.

Người nhà nông nào có nhiều quy củ lễ tiết như vậy, vì thế Tôn đại phu cảm thấy Tiết Tùng vào phòng em dâu của hắn cũng không có gì là sai, hơn nữa Tiết Thụ cũng đang đứng ở bên trong.

Còn về bệnh của Diệp Nha, lúc trước nghe Tiết Tùng miêu tả, Tôn đại phu cũng đoán được mấy phần, bây giờ trông thấy Diệp Nha như vậy, hắn càng nắm chắc tám chín phần. Nhưng dù sao cũng phải bắt mạch một chút.

Hắn ngồi xuống mép giường, nhìn khuôn mặt đỏ ửng không bình thường của Diệp Nha nói: “Vươn cánh tay ra, để ta bắt mạch cho cháu.”

Diệp Nha biết kinh nguyệt của bản thân không bình thường, nhưng trước giờ nàng chưa từng đi xem đại phu, nha hoàn Tôn phủ, trừ phi là người thân cận với chủ tử, bằng không vốn dĩ không có tư cách nhờ chủ tử đặc biệt mời đại phu đến xem bệnh cho mình, bệnh nhẹ thì để nó tự khỏi, hoặc nhờ người mua chút thuốc nhân gian về uống, thậm chí còn phải len lén nhờ chủ quản phòng bếp giúp đỡ một chút, mượn nồi nhỏ để nấu thuốc. Có lần nàng phát bệnh bị sư phụ biết được, sư phụ cũng chỉ khuyên nàng về sau giữ gìn thân thể cẩn thận đừng để bị lạnh, qua một hai năm sẽ tốt lên, vì vậy Diệp Nha cảm thấy, đây bất quá chỉ là bệnh chung của nữ nhân mà thôi.

Nhưng bây giờ, lão đại phu cũng mời đến rồi, nàng làm sao có thể nói không cho người ta xem bệnh được chứ?

Nhưng mà, những chuyện như vậy... Nàng len lén nhìn Tiết Thụ và Tiết Tùng, người trước, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, còn người sau, cũng dùng cặp mắt thâm trầm đó nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, nàng nghĩ hắn sẽ giống như ngày thường quay mặt đi, không ngờ Tiết Tùng lại tiếp tục nhìn nàng khẽ vuốt cằm, như thể khuyên nàng hãy ngoan ngoãn nghe lời đi!

Tim Diệp Nha đập loạn một cái, đại ca đang coi nàng là trẻ con sao?

Nàng mấp máy môi, dùng hết dũng khí nói với Tiết Tùng: “Đại ca, huynh có thể ra ngoài trước hay không?”

Tiết Tùng sửng sốt, hắn không ngờ tới nàng lại đột nhiên nói như vậy, là bởi vì không muốn để hắn nghe bệnh tình của nàng sao?

Hắn không nói nên lời cảm giác trong lòng nhưng hắn tôn trọng quyết định của nàng, trước khi đi hắn nhìn thoáng qua tóc mai ướt đẫm của nàng, đôi mắt rưng rưng ngập nước, rồi mới bằng lòng đi ra. Tuy nhiên, vừa đi tới cửa phòng bếp, hắn dừng lại suy nghĩ một chút, sau đó len lén bước về cửa phòng tây, nhị đệ cái gì cũng không biết, hắn phải biết nàng bị bệnh gì, sau này mới có thể chăm sóc tốt cho nàng được.

Trong phòng truyền ra cuộc nói chuyện của hai người.

“Nha đầu, quỳ thủy lần đầu tiên của cháu là lúc nào, khi đó có đau như vậy không?”

“Dạ, là năm mười hai tuổi, lúc đó cũng có chút đau nhưng không đau dữ dội như bây giờ.”

“Vậy có phải sau này cháu đã từng chịu lạnh hay không? Hay đã từng ăn thức ăn nguội lạnh?”

“Không có, nhưng, nhưng lúc trước cháu từng thường xuyên giặt quần áo bằng nước lạnh, lúc đó là mùa đông tháng mười...” Diệp Nha nhắm mắt lại nói, khi đó nàng chỉ là tiểu nha hoàn giặt xiêm y, quỳ thủy đến đúng lúc nàng bị phân công phải giặt một đống lớn quần áo, lúc đó nàng rất khó chịu. Nhưng quản gia đã phân phó nhất định phải giặt xong trong ngày hôm đó, nàng và một nha hoàn khác cùng làm, thế mà vẫn phải bận tới tận đêm khuya, tay đều lạnh cóng lại, ngay cả cầm đôi đũa cũng không nổi, đêm đó nàng đau đến chết đi sống lại...

Tôn đại phu gật đầu, nhìn thoáng qua vẻ mặt mịt mờ của Tiết Thụ, lại hỏi: “Vậy cháu có nhớ quỳ thủy của mình có tới đều đặn không? Ngoại trừ đau bụng, còn bị cái gì khác không?” Kinh nguyệt nữ nhân, có thể nặng có thể nhẹ, nhưng nếu không điều trị cẩn thận e rằng sẽ ảnh hưởng đến quá trình mang thai sau này.

Diệp Nha suy nghĩ một chút, “Cũng coi như là đều đặn ạ! Hai tháng có một lần, có đôi khi trễ vài ngày, lúc bị thường hay đau bụng và thắt lưng, những chỗ khác đều bình thường.” Tôn đại phu năm nay đã gần sáu mươi, mặt mày phúc hậu, lúc đầu nàng có chút hồi hộp xấu hổ, nhưng về sau nàng đều thật lòng trả lời, nàng cũng hy vọng có thể chữa khỏi bệnh này.

Tôn đại phu không nói một lời, bắt mạch của nàng một lần nữa, thần sắc nghiêm túc.

Diệp Nha sợ hãi, lẽ nào bệnh của nàng rất nghiêm trọng sao?

Trong phòng thật im ắng, trong lòng Tiết Tùng cũng lo lắng theo, chợt nghe tiếng mở cửa, hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tiết Bách đang nghi ngờ nhìn hắn. Tiết Tùng nhanh chóng ra hiệu hắn im lặng, sợ hắn lên tiếng sẽ làm bản thân bị phát hiện.

Tiết Bách càng nghi hoặc nhìn Tiết Tùng, đại ca thế mà trốn ở ngoài cửa phòng tây nghe lén, chẳng lẽ nhị ca nhị tẩu đang ở bên trong... Không thể nào đâu.

Đang lúc khẩn trương, một giọng nói già nua từ bên trong truyền ra.

“Tiểu nha đầu, cháu thật sự không biết yêu quý bản thân mình sao, lẽ nào mẹ cháu không có căn dặn rằng, lúc có quỳ thủy, tuyệt đối không được để bị lạnh, dù là vào mùa hè hay sao? Sao cháu có thể dùng nước lạnh giặt quần áo vào mùa đông được chứ? Cháu đã bị hàn khí nhập thể rồi! Nữ tử bình thường đều mỗi tháng có một lần, có thể có chút đau bụng đau thắt lưng, nhưng chắc chắn không có ai bị nghiêm trọng như cháu đâu, thực sự là quá xằng bậy mà!”

Nghe Tôn đại phu nói như vậy, toàn thân Diệp Nha rét run, “Tôn đại phu, bệnh của cháu có thể chữa khỏi được hay không? Nếu không chữa được thì sẽ ra sao?”

Hai người ngoài phòng đều dựng tai lên lắng nghe.

“Cháu đừng lo lắng, tình trạng của cháu cũng chưa đến mức quá xấu, nếu điều trị tốt một hai năm vẫn có thể khỏe lại, nhưng mà trong hai năm này e rằng sẽ khó có thai. Cũng may cháu còn trẻ, đừng nóng vội, trước tiên hãy chăm sóc tốt cho thân thể của mình đã. Ta sẽ kê đơn thuốc cho cháu, nếu lần sau vẫn còn đau đớn như vậy, hãy bốc thuốc theo đơn này là được. Sau này bình thường ráng ăn nhiều thức ăn bổ khí ấm người một chút. Quả hồ đào (quả óc chó), táo đỏ, đậu phộng, những thứ này thường hay được mọi người dùng, nhất là ngâm táo đỏ vào nước rồi uống hoặc nấu canh đậu đỏ cũng được, vừa bổ khí lại điều huyết.”

Tôn đại phu nói từ từ để Diệp Nha có thời gian nhớ kỹ, loại bệnh này, nếu là người giàu sẽ có phương thuốc điều dưỡng tốt hơn, có thể ăn nhiều thứ quý hiếm như tổ yến, bào ngư vi cá, những thứ mà thôn dân bình thường có khi cả đời cũng chưa từng được ăn, hắn có nói ra cũng vô ích. Bất quá, nhớ đến Tiết gia vừa mới có hơn mười lượng bạc, bây giờ còn định xây nhà mới, hắn lại nói thêm một câu, “Nếu trong nhà có chút tiền dư, tốt nhất nên mua mấy con gà ác về hầm thuốc bắc để ăn, bổ huyết khu hàn, cũng có thể uống nhiều mật ong, nên uống loại mật hoa cây táo, ngày thường ngâm vào nước rồi thêm chút gừng và đường vào rồi hãy uống, nhưng phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được để bị lạnh nữa, cũng không được làm việc quá mệt nhọc, cần nghỉ ngơi thì nhất định phải nghỉ ngơi, cái gì cũng không quan trọng bằng thân thể mình, đây mới là thứ quan trọng nhất đời người, biết không?”

Diệp Nha chết lặng gật đầu, mặc dù đối phương nói nhiều như vậy nhưng nàng chỉ biết một điều, nếu nàng không điều trị tốt, nàng sẽ không thể mang thai được...

Nàng nhìn thoáng qua Tiết Thụ, cố nén mới không bật khóc ra, “A Thụ, chàng dẫn Tôn đại phu đến phòng đông viết đơn thuốc đi!”

Tiết Thụ thấy nước mắt đảo quanh trong hốc mắt nàng, chìa tay kéo Tôn đại phu lại không cho hắn ra ngoài: “Tại sao ông không bôi thuốc cho nương tử của ta?” Lần trước ông ấy bôi thuốc cho đại ca, sau đó đại ca rất nhanh đã khỏi hẳn đó!

Tôn đại phu nhìn Diệp Nha trốn trong chăn khóc thầm, lại nhìn nam nhân ngu ngốc trước mặt, yên lặng thở dài, sau đó bước ra ngoài.

Là Tiết Tùng và Tiết Bách tiễn hắn tới cửa, lúc bấy giờ sắc trời đã sập tối.

Hai người yên lặng đứng một lát, Tiết Tùng chợt cầm đơn thuốc bỏ vào túi áo mình rồi nói với Tiết Bách: “Nhị tẩu của đệ lúc nãy đã vô cùng đau đớn, đau đến mức ngất đi, chỉ sợ nếu lại kéo dài sẽ càng đau hơn nữa. Ta tranh thủ lúc này trời còn chưa tối hẳn, đi lên thị trấn bốc thuốc đây! Đệ vào nhà đi, nhưng ngàn vạn lần đừng để cho nàng biết ta đi bốc thuốc, đệ biết tính tình của nàng thế nào rồi đấy, nếu để nàng biết, tối nay chắc chắn không ngủ được.”

Bây giờ trời đã sập tối, y quán chắc hẳn đã nghỉ hết rồi, Tiết Bách muốn khuyên Tiết Tùng đừng đi nhưng chống lại đôi mắt kiên định của Tiết Tùng, lại nghĩ tới cơn đau đến ngất đi của nàng, phòng tây còn truyền đến tiếng khóc nghẹn ngào và giọng nói thủ thỉ khuyên lơn của nhị ca, Tiết Bách vươn tay ra trước mặt hắn: “Đại ca, đưa đơn thuốc cho đệ đi, để đệ đi cho, đệ đi đường núi buổi tối quen rồi.”Khi trở về nhất định phải đi đêm vượt qua núi, để hắn đi thích hợp hơn đại ca.

Tiết Tùng chụp bả vai của hắn: “Đệ đi khuyên nhủ nhị tẩu của đệ đi, nói với nàng chúng ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nàng, khuyên nàng đừng lo lắng nữa.” Vừa nói xong đã xoay người bước đi.

Nhìn theo bóng dáng dần xa của Tiết Tùng, trong lòng Tiết Bách trĩu nặng. Hắn đứng dưới mái hiên, nghe bên trong truyền đến tiếng nức nở của nàng, nàng đang khóc, nhị ca cũng khóc theo...

Hắn đột nhiên cảm thấy đau đầu, nhiệm vụ đại ca giao cho hắn thật sự rất khó khăn đó!

Haizz, đi nấu cơm trước đi, dù sao nàng cũng phải ăn một chút.

Một lát sau, Tiết Bách bưng một chén cháo gạo trắng đã được nấu vô cùng chín đi vào, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, hắn thật vô cùng bội phục bản thân thế mà cũng không làm rớt chén cháo.

Nhị ca ngốc của hắn đang ôm cả nàng và chăn vào trong ngực, nhè nhẹ vỗ lưng nàng như dỗ trẻ con, đã thế hai người còn ôm chặt nhau khóc thút thít.

Hắn cố tình ho khan một cái, “Nhị ca nhị tẩu, ăn chút gì đi.” Đặt cháo xuống hắn cầm lấy một cái khăn đang treo trên móc, chắp tay đi tới trước giường. Lúc này cũng không cấm kỵ gì nữa, hắn không muốn gò bó bản thân, lễ nghi quy củ là để cho người ngoài nhìn, mà bọn họ đều là người nhà của hắn, hắn phải chăm sóc cho người thân của hắn.

Nghe thấy tiếng của Tiết Bách, Diệp Nha tỉnh táo lại một chút, trốn trong chăn buồn bực nói: “A Thụ, chàng và tam đệ ăn trước đi, bây giờ ta ăn không vô.”

Nương tử rốt cuộc nín khóc, trong lòng Tiết Thụ cảm thấy dễ chịu hơn một chút, ngẩng đầu nhìn Tiết Bách, nước mắt lại rớt xuống: “Tam đệ, nương tử nói nàng không thể sinh con cho ta, đệ giúp ta khuyên nàng đi, ta không muốn hài tử gì cả, ta chỉ muốn nương tử của ta thôi, ta không muốn nhìn thấy nàng khóc!”

Đỉnh đầu truyền đến lời nói ngu ngốc của Tiết Thụ, nếu là bình thường, Diệp Nha chắc chắn đã chặn miệng của hắn lại, nhưng bây giờ trong đầu nàng rối tung rối mù, bụng vẫn còn rất đau, trong lòng lại khổ không nói nổi, nàng lo lắng không biết có thể sinh con cho hắn được hay không, nếu nàng không làm được, dù cho Tiết Thụ không ghét bỏ nàng, nhưng còn ca ca đệ đệ của hắn thì sao, thậm chí không chừng đến cả nhị thúc nhị thẩm cũng ghét bỏ nàng. Cưới vợ chính là vì nối dõi tông đường, một nữ nhân không thể sinh con như gà mái không biết đẻ trứng, sẽ còn có người coi trọng nàng sao?

Nàng cảm thấy rất tủi thân, tại sao số nàng lại khổ đến vậy, khó khăn lắm mới có một gia đình yên ổn, vậy mà cố tình nàng lại có mắc bệnh này. Nàng thật sự rất sợ, sợ bọn họ ghét bỏ nàng không cần nàng nữa, phải biết rằng, có nhiều người rất nghèo nhưng vẫn vất vả kiếm tiền cưới vợ, cho dù là một người vừa già vừa xấu cũng muốn lấy, chẳng phải cũng là vì muốn có một đứa trẻ thôi sao?

Nghĩ đến những điều này, nàng bóp chặt bụng mình, hận bản thân không có chí tiến thủ nhưng lại không biết phải làm sao.

Mặt nàng vùi vào trong chăn, Tiết Bách không thấy được dáng vẻ của nàng.

Hắn hít sâu một hơi, vẫy tay với Tiết Thụ chỉ biết khóc, ra dấu hắn ngồi sang một bên, bản thân cũng đến trước giường ngồi xuống, vươn tay kéo chăn của nàng tuột xuống bả vai.

Dù trong phòng chỉ lờ mờ sáng nhưng đột nhiên từ trong bóng tối ló đầu ra, Diệp Nha vẫn cảm thấy chói mắt phải nhắm hai mắt lại, muốn kéo chăn lên.

Tóc nàng rơi tán loạn, khuôn mặt trắng bệch đều là vết nước mắt, con mắt khóc nhiều đến nổi sưng lên, có thể nói là vô cùng chật vật, nhưng lo lắng cho nàng lâu như vậy, bây giờ có thể nhìn thấy nàng, tim của hắn không tự chủ được đập loạn nhịp, có loại cảm giác mừng rỡ như đã lâu không gặp, đồng thời cũng cảm thấy đau lòng vì nàng.

“Nhị tẩu, tẩu đừng khóc nữa, bụng còn đau không?” Tiết Bách ngăn chặn tay của nàng không cho nàng kéo chăn lên, cúi đầu nhìn nàng.

Giọng nói của hắn quá êm dịu, vang lên bên tai nàng, Diệp Nha lập tức tỉnh táo, thì ra người đang kéo chăn không phải Tiết Thụ!

Ngay lập tức mặt của nàng đã đỏ lên, bộ dáng hiện tại của nàng, trong mắt Tiết Bách có phải rất giống một người đàn bà chanh chua hay không?

Nàng muốn ngồi dậy nhưng bả vai bị một người đè xuống, vừa muốn mở miệng, một bàn tay thon dài trắng nõn tiến đến trước mặt nàng, còn đưa cho nàng một khăn tay sạch sẽ, “Nhị tẩu, tẩu lau mặt trước đi, lau xong chúng ta sẽ nói chuyện với nhau được không? Tẩu khóc như vậy sẽ hù dọa đến nhị ca.”

Có lẽ là do giọng nói của hắn quá ôn nhu, tâm trạng lo lắng bất an của Diệp Nha dần bình phục lại, dùng khăn tay che mặt nói, “Tam đệ, ta, ta sẽ không làm nhị ca của đệ sợ hãi nữa, đệ ra ngoài trước đi, ta sửa sang một chút sẽ đi ra.” Cho dù có chuyện gì đi nữa, con người đều phải tiếp tục đi về phía trước, nói không chừng, bệnh của nàng có thể chữa được thì sao, Tôn đại phu cũng đã nói, nhiều ăn một chút đậu phộng táo đỏ là được, nàng cố gắng thêu thùa nhiều hơn, chắc sẽ đủ tiền mua những thứ đó.

“Nhị tẩu, tẩu đã đau đến như vậy còn muốn làm gì nữa, ngoan ngoãn nằm xuống đi, trong nhà không có người ngoài, sửa soạn đẹp đẽ cho ai xem chứ? Cho nhị ca xem sao? Huynh ấy hả, chỉ cần tẩu không khóc là huynh ấy đã vui lắm rồi. Có phải hay không nhị ca?” Tiết Bách nháy mắt với Tiết Thụ.

Tiết Thụ vội vàng nhào tới bên người Diệp Nha, “Nương tử, nàng không cần sửa soạn gì hết, nàng bây giờ cũng rất đẹp mà, mau nằm xuống đi!”

Một thông minh cười trêu ghẹo nàng, một ngu ngốc khoa trương khen nàng, Diệp Nha bị hai người bọn họ làm cho đỏ bừng mặt, xấu hổ xoay người vào trong, nằm hướng vào tường, chừa cho bọn họ một bóng lưng yếu ớt.

Nàng xấu hổ vẫn còn tốt hơn khổ sở đau lòng, Tiết Bách thở phào nhẹ nhõm, đẩy Tiết Thụ xích qua, rốt cuộc bắt đầu khuyên nàng: “Nhị tẩu, tẩu đừng suy nghĩ nhiều quá, Tôn đại phu hành nghề y đã hơn nửa đời người rồi, nếu ông ấy đã nói bệnh của tẩu không nặng, vậy nhất định có thể chữa khỏi được. Nhà chúng ta tuy nghèo nhưng chẳng lẽ còn không mua nổi táo đỏ hay sao, tẩu còn lo lắng cái gì vậy? Sợ chúng ta mua táo về bị nhị ca ăn hết?”

“Ta sẽ không dành ăn táo đỏ với nương tử đâu! Ta sẽ nhường hết cho nương tử!” Tiết Thụ trừng mắt nhìn Tiết Bách.

Tiết Bách không để ý tới hắn, nhìn bả vai của nàng run nhè nhẹ, mới khẽ nở nụ cười, “Tẩu thấy không, nhị ca đã đồng ý không dành ăn với tẩu rồi, vậy tẩu cứ ăn nhiều một chút rồi sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Đương nhiên, mọi người trong nhà đều hy vọng tẩu khỏe lại, bây giờ tất nhiên mọi người sẽ nói những lời tốt đẹp cho tẩu nghe, nhưng cho dù đến cuối cùng vẫn không có hiệu quả thì sao nào, tẩu thử hỏi nhị ca xem, huynh ấy có ghét bỏ tẩu sao? Tẩu tốt như vậy, bằng lòng gả cho nhị ca ngu ngốc của đệ, lại hết lòng chăm sóc cho cả gia đình này, đây chính là phúc khí lớn nhất đời này của chúng ta, chỉ có tẩu sẽ ghét bỏ ba chúng ta, chứ không có chuyện chúng ta sẽ bỏ lại tẩu đâu.”

“Nhị tẩu, chúng ta là người một nhà, nếu tẩu khỏe mạnh, chúng ta sẽ vui vẻ, nếu tẩu không tốt, chúng ta càng đau lòng vì tẩu, tự nhủ càng phải chiếu cố tẩu thật tốt. Không phải chỉ có mình ta mới nghĩ như vậy, đại ca cũng như thế, huynh ấy biết tẩu khó chịu trong người, cố ý kêu đệ đến khuyên tẩu để tẩu có thể yên lòng. Tẩu nhìn xem, hiện tại trong nhà tẩu mới là lớn nhất, tẩu bị bệnh không vui, đại ca cũng mặt ủ mày chau, nhị ca khóc đến trời long đất lở, còn đệ nữa, đệ cũng phải chịu đói gánh vác nhiệm vụ làm cho tẩu vui vẻ trở lại, nhị tẩu tốt của chúng ta, tẩu nhẫn tâm tiếp tục như vậy để làm khổ cả ba chúng ta hay sao? Tẩu nỡ lòng bắt đệ nhịn đói hay sao?”

Diệp Nha lúc đầu bị những câu nói của Tiết Bách làm cảm động, nước mắt không ngừng chảy xuống, nhưng không nghĩ đến đến cuối cùng hắn lại chèn thêm một câu như vậy, nàng nhịn không được bật cười, cười xong lại khóc, “Tam đệ, ta biết rồi, đệ yên tâm đi, ta sẽ không suy nghĩ lung tung nữa, đệ, đệ mau đi ăn cơm đi!”

Tiết Bách vỗ Tiết Thụ một cái, chỉ vào chén cháo đã nguội kia nói, “Nhị ca, vậy một chút nữa huynh đút cho nhị tẩu ăn đi, nhớ kỹ, nhất định phải hầu hạ nhị tẩu thật tốt, bằng không đại ca nhất định sẽ không tha cho huynh đâu!”

Nói xong, hắn nhấc chân ra ngoài, vừa đi đến cửa, chợt nhớ đến điều gì, quay vào rút khăn tay từ trong tay Diệp Nha ra.

Diệp Nha kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy vẻ mặt xấu xa của hắn mỉm cười nhìn nàng, “Nhị tẩu, tẩu thiếu đệ một bữa cơm, sau này nhất định phải đền bù lại cho đệ đó!”

Thấy nàng sửng sốt, hắn hết sức hài lòng, cười cười rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài, chỉ để lại khuôn mặt kinh ngạc sững sờ của nàng ở đó.

“Nương tử, nàng xoay lại đây đi, để ta đút cháo cho nàng ăn!” Tiết Thụ cầm lấy chén cháo, ngồi ở sau lưng nàng.

Diệp Nha cảm thấy ấm áp trong lòng, nàng nghe lời xoay người lại, nằm nghiêng ăn cháo do Tiết Thụ đút cho nàng, an tâm hưởng thụ sự chăm sóc của hắn.

Bởi vì ăn ở trong phòng tây cho nên Diệp Nha cũng không biết Tiết Tùng có nhà không, nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi, đến lúc nàng tỉnh dậy muốn đi đổi mảnh vải mới phát hiện trời đã khuya rồi, nàng chỉ nghĩ rằng Tiết Tùng với Tiết Bách chắc đã ngủ mất rồi, vì vậy cố ý bảo Tiết Thụ nhẹ nhàng ra đóng cửa lại.

Trở về giường, Tiết Thụ muốn ôm nàng ngủ như trước đây, nhưng ngủ như thế Diệp Nha cảm thấy rất khó chịu, bảo hắn xoay sang chỗ khác mà ngủ. Bây giờ Tiết Thụ không dám chọc giận nàng, ngoan ngoan nghe lời, trò chuyện vài câu với nàng rồi lặng lẽ ngủ.

Diệp Nha vẫn tỉnh táo, bụng rất đau nhưng nàng không muốn cho Tiết Thụ biết, nếu hắn biết, chỉ là có thêm một người khó chịu, cũngkhông thể làm giảm bớt đau đớn cho nàng, không bằng để cho hắn ngủ ngon thì tốt hơn. Tuy nhiên nàng rất lưu luyến nhiệt độ trên người hắn, nhẹ nhàng xích lại gần hắn từng chút, bây giờ đổi thành nàng muốn kề sát hắn ngủ. Không ngờ vừa mới dán bụng lên cái mông đang vểnh lên của hắn, thì truyền đến nhiệt độ nóng ấm làm bụng nàng dễ chịu hơn nhiều, nàng kinh hỉ vì phát hiện tuyệt vời ngoài ý muốn này, cạ cạ đầu vào lưng ấm áp của hắn, ôm eo hắn vui vẻ ngủ.

Tuy nhiên nàng ngủ không sâu, trong lúc mơ mơ màng màng nghe được cuộc trò chuyện khe khẽ từ phòng bếp, Diệp Nha lập tức tỉnh giấc, nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ nghe được tiếng xì xào nói chuyện, đúng lúc nàng đang muốn đánh thức Tiết Thụ thì lại nghe thấy giọng nói của Tiết Bách.

“Đại ca, y quán còn bán gà ác sao?”

“Ừ, ta đã đi y quán của Lâm gia, tiểu nhị ở đó thật vui vẻ, ta hỏi thăm cậu ta chỗ nào bán gà ác, cậu ta liền đi vào hậu viện lựa cho ta ba con, còn có chỗ táo đỏ này cũng là mua của cậu ta. Nhị tẩu của đệ, nàng thế nào rồi?”

“Nàng đã giải tỏa tâm sự nhưng thân thể chắc hẳn vẫn còn khó chịu lắm, thế mà vẫn cố tỏ ra bình thường.”

“Đệ ngủ trước đi, ta đi nấu thuốc cho nàng.”

“Bây giờ sao? Nhị tẩu chắc đã ngủ rồi, nếu đánh thức nàng dậy thì không tốt cho lắm.”

Yên lặng một lúc sau, giọng nói khe khẽ trầm thấp của Tiết Tùng vang lên, “Không sao cả, bây giờ nấu trước, sáng mai hâm lại là có thể uống được rồi.”

Sau đó bọn họ không nói thêm gì nữa, cố gắng đi thật nhẹ về phòng, không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Diệp Nha ôm chăn, ngơ ngác nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, những giọt nước mắt long lanh trên mặt không ngừng chảy xuống.

Đại ca thế mà đã chạy đến thị trấn bốc thuốc cho nàng, tối như vậy mới trở về!

Nghĩ đến người nam nhân kia vội vã chạy đến thị trấn, vào ban đêm vắng lặng như thế này những y quán bình thường đã sớm đóng cửa hết rồi, hắn làm thế nào mới tìm được tiểu nhị hỏi mua những thứ thuốc bổ này, vẻ mặt lúc đó của hắn ra sao? Nghĩ đến hắn đơn độc bước đi trên đường núi trắc trở gập ghềnh, bây giờ còn chuyên tâm đun nước sắc thuốc cho nàng, lại nhớ đến tấm lưng dày rộng vững chắc và ánh mắt thâm trầm nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì của hắn, Diệp Nha mờ mịt nhẹ lau nước mắt nơi khóe mắt.

Tại sao đại ca phải tốt với nàng như vậy? Tại sao bọn họ lại muốn tốt với nàng như thế chứ?

Nàng chỉ là một nha hoàn số khổ bị cha mẹ vứt bỏ, nàng làm sao có thể may mắn như vậy, gặp gỡ bọn họ, còn được bọn họ quan tâm chăm sóc như vậy?

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 42

Diệp Nha vẫn ngồi yên trên giường, ban đêm tĩnh lặng đến mức nàng có thể nghe được tiếng củi cháy trong lò vang lên lách tách lách tách.

Đại ca đang nấu thuốc cho nàng, nàng có nên đi ra ngoài hay không?

Mùi thuốc nhàn nhạt bay vào, Diệp Nha đắn đo một chút rồi nhẹ nhàng khoác thêm áo ngoài vào, mang giày vào ngồi đợi. Nếu một lát nữa đại ca tới gọi nàng, nàng sẽ mở cửa, còn nếu đại ca không đến, nàng sẽ chờ đại ca ngủ rồi mới đi ra uống thuốc. Nàng muốn uống thuốc, thứ nhất là bởi vì bụng nàng vẫn còn rất đau, hai là uống thuốc mới có thể trị được bệnh của nàng, còn ba là...nàng không đành lòng lãng phí tâm ý của hắn.

Không biết qua bao lâu, từ phòng bếp truyền đến tiếng múc nước đổ vào trong chén.

Diệp Nha thậm chí có thể tưởng tượng ra động tác của Tiết Tùng, hắn múc thuốc ra, bưng chén lên, rồi lại để xuống, sau đó đi về phía bên này. Diệp Nha nghĩ bây giờ chắc đại ca đã đến trước cửa phòng rồi, tim nàng đập hỗn loạn, nếu, nếu như đại ca gọi nàng, nàng nên trả lời ngay hay nên đợi một lát, rồi làm bộ như vừa mới tỉnh dậy sau đó mới trả lời hắn một tiếng?

Nàng âm thầm chờ đợi, bởi vì quá mức khẩn trương, nên đau đớn trên người cũng nhẹ đi đôi chút.

Lúc này quả thật Tiết Tùng đã đến trước cửa, tay giơ lên, nhưng đến khoảnh khắc sắp chạm vào cánh cửa, hắn bỗng dừng lại. Bên trong cực kỳ yên lặng, ngoại trừ tiếng ngáy nhè nhẹ của nhị đệ, hầu như không có âm thanh nào khác, hắn cố gắng lắng tai nghe, hy vọng nghe được tiếng rên rỉ khe khẽ vì đau đớn của nàng, hoặc là tiếng nàng trở mình khó ngủ, nhưng không hề có tiếng động nào, lẽ nào nàng đã ngủ rồi?

Biết nàng đã ngủ hắn cảm thấy yên tâm hơn chút, nếu nàng có thể ngủ, chứng tỏ nàng đã bớt đau rồi, nếu vậy, hắn cũng không cần giải thích lý do tại sao đêm khuya còn đi nấu thuốc cho nàng như vậy, bây giờ trong lòng hắn đang có quỷ, hắn sợ hành vi của hắn sẽ khiến nàng hiểu lầm.

Nhưng, tại sao trong lòng hắn lại cảm thấy mất mát thất vọng thế này?

Chẳng lẽ là do hắn đã vì nàng làm nhiều như vậy nhưng lại không thể cho nàng biết hay sao?

Rõ ràng ngay từ đầu hắn vốn không muốn để nàng biết, vì sao đến lúc được như ý nguyện, hắn lại không thể thoải mái rộng lượng được cơ chứ? Có phải là vì, kỳ thực trong lòng hắn luôn có một tia hy vọng rằng nàng sẽ biết hết những điều hắn làm vì nàng, sẽ hiểu được tấm lòng của hắn, thậm chí, thậm chí mơ mộng hão huyền rằng nàng sẽ vì vậy mà có một chút tình cảm “không bình thường” với hắn?

Nhưng nếu nàng biết được thì thế nào, nàng rung động với hắn thì đã sao, có thể làm được gì? Nàng là đệ muội của hắn, mãi mãi cũng là đệ muội của hắn.

Cho nên, tốt nhất đừng cho nàng biết được, nếu nàng thật sự rung động với hắn, lại thêm tình cảm hắn dành cho nàng, chỉ càng làm cho hai người thêm đau khổ mà thôi. Nàng không có khả năng phản bội nhị đệ, hắn cũng sẽ không làm vậy. Suy cho cùng, là lỗi của hắn khi sinh ra ý niệm cầm thú như thế này.

Tiết Tùng im lặng cười khổ, xoay người, cầm chén thuốc để lại vào nồi, tùy tiện dọn dẹp một chút, quay về phòng đông.

Đại ca đi rồi, trái tim đập loạn của Diệp Nha mới yên tĩnh trở lại, nàng cũng không biết bản thân đang rối loạn vì cái gì.

Ước chừng một khắc đồng hồ sau, xác định bên ngoài đã yên lặng, không còn tiếng động nào nữa, tin chắc Tiết Tùng đã về phòng ngủ, Diệp Nha lặng lẽ đẩy cửa ra, ôm bụng đi ra ngoài.

Mười lăm trăng sáng, mười sáu trăng tròn, không cần thắp nến, ánh trăng cũng chiếu sáng khắp nơi. Đáng tiếc tấm rèm dày đã thả xuống, che khuất cửa sổ phòng bếp, ngăn lại những tia sáng của ánh trăng lọt vào, Diệp Nha không muốn phiền phức đi thắp nến. Vì vậy nàng đành phải mò mẫm đi tới cửa nam, nhẹ nhàng mở cửa. Ánh trăng như nước, tràn vào trong nháy mắt.

Chỉ có mấy bước ngắn ngủi đã làm Diệp Nha đổ đầy mồ hôi. Nàng tựa vào cánh cửa nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó một tay vịn kệ bếp, một tay giở nắp nồi. Nàng đặt nắp nồi xuống bên cạnh, nàng đã cố gắng cẩn thận lắm rồi, vậy mà vẫn làm phát ra một tiếng động nhỏ như tiếng đá cắt vào sắt. Nàng nhất thời hoảng sợ, bất giác quay đầu nhìn về phía phòng đông, thấy không làm kinh động đến ai, nàng thở phào nhẹ nhõm vỗ nhẹ lên ngực một cái, cúi người bưng chén thuốc trong nồi.

Hơi nóng trong nồi tỏa ra làm nóng cả chén thuốc, Diệp Nha chịu đựng cái nóng hầm hập đó bưng chén thuốc ra, đặt xuống kệ bếp, giơ tay sờ sờ vành tai.

“Thuốc còn nóng lắm, chờ nó nguội một chút rồi hãy uống!” Phía sau bỗng truyền đến giọng nói trầm thấp êm ái của nam nhân, cố gắng đè nén nói nhỏ hết mức có thể.

Khoảnh khắc đó, Diệp Nha dường như cảm thấy máu toàn thân đều chảy ngược lên đầu, đầu óc hoảng loạn mờ mịt, nàng không biết phải làm gì bây giờ, cũng không biết nên nói gì nữa, chỉ có thể ngây người tiếp tục nắm vành tai, đờ đẩn nhìn chén thuốc. Thôi xong rồi, không phải đại ca đã ngủ rồi hay sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện, còn bắt gặp bộ dạng len lén uống thuốc của nàng?

“Đệ muội?” Tiết Tùng thấy nàng vẫn sững sờ ở đó, không nhịn được bước lại gần, muốn nhìn xem nàng bị sao vậy.

“Đại ca, huynh, huynh còn chưa ngủ sao?” Diệp Nha hoảng loạn gục đầu xuống, nhìn chằm chằm vào chân mình, nhưng đợi một lát vẫn không nghe hắn lên tiếng, ánh mắt của nàng từ từ chuyển sang bóng hai người đang giao nhau trên nền đất.

Hai cái bóng bị ánh trăng kéo dài, cái bóng cúp đầu gục xuống kia là nàng, còn cái hơi hơi cúi đầu kia là của hắn, hắn cũng cúi đầu là do đang nhìn nàng sao? Tim Diệp Nha đập càng lúc càng nhanh, nàng sợ đến mức muốn chạy trốn. Từ khi biết Tiết Tùng bôn ba suốt đêm vì nàng như vậy, nàng vẫn trốn tránh suy nghĩ đến hắn, nghĩ vì sao hắn phải đối xử tốt với nàng như vậy, thậm chí nàng còn không dám nghĩ đến lúc gặp lại nàng phải làm sao bây giờ. Bây giờ thì tốt rồi, hắn đột nhiên xuất hiện làm nàng không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám nhìn hắn luôn.

Diệp Nha không biết một điều, chính bởi vì nàng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, mới làm cho hắn có dũng khí yên lặng ngắm nhìn nàng.

Tiết Tùng nhìn tiểu nữ nhân nhỏ nhắn còn chưa cao tới bả vai hắn, run run đứng trước mặt hắn, trong lòng có cảm giác xúc động không nói nên lời, lại có chút buồn cười. Mình vừa về đến phòng, nàng đã lặng lẽ đi ra, hắn có thể hiểu là, thật ra nàng vẫn luôn tỉnh, thậm chí nghe được cuộc trò chuyện của hắn với Tiết Bách hay không?

Ban đầu hắn cũng không muốn bước ra gặp nàng, nhưng lại nhịn không được len lén vén rèm cửa lên trộm nhìn nàng. Bóng dáng yếu ớt của nàng tựa vào cánh cửa, ánh trăng chiếu rọi đôi chân mày đang nhíu lại của nàng, khuôn mặt thống khổ của nàng làm cho lòng hắn đau đớn vô cùng, hắn rất muốn đi ngoài dìu nàng, đút thuốc cho nàng, nhưng lý trí nói cho hắn điều đó là không thể, nên hắn chỉ có thể nhịn. Nhưng một lát sau, lúc nàng vô tình làm phát ra tiếng nắp nồi, nàng hệt như một con thỏ nhỏ sợ hãi nhìn về hướng bên này, khiến hắn luống cuống rút tay lại sợ bị nàng nhìn thấy, sau một hồi hoang mang lo lắng hắn lại cảm thấy vô cùng hiếu kỳ tò mò, tại sao nàng sợ bị mình biết như vậy? Tại sao muốn trốn tránh hắn? Nếu như bây giờ hắn đi ra ngoài, nàng sẽ làm sao đây?

Lý trí và xúc động tranh đấu giành co qua lại trong đầu hắn, đến khi hắn thấy nàng bị bỏng làm ra động tác quen thuộc đó thì chân của hắn không chịu điều khiển tự động bước ra ngoài.

Bây giờ, nàng giống như dự đoán của hắn, sợ hãi không dám nhìn hắn. Nàng còn chưa chải đầu, một đầu tóc mềm mại buông xõa xuống ngực, trong màn đêm từng cơn gió lạnh thổi vào, những sợi tóc lay động trong gió, một hồi bắt đầu bay phất phơ qua lại, một hồi lại nằm im rủ xuống, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Ánh mắt lưu luyến nơi đó không rời, hắn bất giác phát hiện ngực nàng đập phập phồng, nhớ tới nơi đó đẫy đà mềm mại, cảm xúc ngắn ngủi đêm đó lại tràn về, ngắn ngủi nhưng rất chân thật, khiến tim hắn đập rối loạn, miệng khô lưỡi khô.

Tiết Tùng nhanh chóng dời tầm mắt, nhẹ giọng trả lời câu hỏi của nàng: “Ta nghe có tiếng động bên ngoài, nên muốn ra xem một chút. Đệ muội, muội về phòng nghỉ ngơi trước đi! Ta sẽ bưng thuốc qua cho muội.”

“Không cần, không cần, muội uống luôn ở đây là được rồi, mắc công làm ồn đến A Thụ, hắn đang ngủ ngon...Đại ca, huynh đi ngủ trước đi, muội sẽ thật nhẹ nhàng mà, sẽ không làm phiền đến huynh nữa đâu.” Diệp Nha lắc đầu nói, âm thầm hy vọng Tiết Tùng đi nhanh một chút, hắn đứng ở đây, ngay cả thở mạnh nàng cũng không dám.

Tiết Tùng nghe lời nói khách khí của nàng, trong lòng rất buồn phiền, lại thấy từ đầu đến giờ nàng vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhịn không được hỏi nàng: “Đệ muội, muội sợ ta lắm sao?” Sợ hắn, cho nên vẫn luôn tránh né hắn, không dám nhìn hắn, không dám cười đùa vui vẻ với hắn như lúc ở chung với tam đệ.

“Hả?” Diệp Nha kinh ngạc ngẩng đầu, rất ngạc nhiên vì câu hỏi của Tiết Tùng, rồi không kịp chuẩn bị mà nhìn vào đôi mắt sáng rực thâm trầm của hắn.

Hắn đứng trước mặt nàng, khoảng cách giữa hai người rất gần rất gần...Thậm chí nàng có thể nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị của hắn, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, trong mắt hắn tràn ra tia sáng ôn nhu, sủng nịch nhìn nàng, làm cho nàng không kìm lòng được muốn trốn tránh, không phải nàng không thích, nhưng nàng sợ, sợ bản thân không chống lại nổi sự hấp dẫn của hắn mà...thích hắn.

Nàng hốt hoảng nhìn về phía cửa: “Đại ca, muội, muội...”

Bụng bỗng nhiên trở đau dữ dội, Diệp Nha đau đến mức nhắm mắt lại, ôm bụng lảo đảo.

Tiết Tùng tưởng nàng lại đau đến mức ngất xỉu như lúc sáng, vội bước tới đỡ vai nàng, nói: “Đệ muội, để huynh dìu muội vào phòng.”

Diệp Nha cắn môi lắc đầu, muốn thoát khỏi hắn, chống tay đi tới thềm cửa ngồi bệt xuống, cúi đầu chìa tay với hắn: “Đại ca, huynh đưa chén thuốc cho muội đi, muội ngồi ở đây uống xong sẽ về phòng ngay.”

Tiết Tùng cực nhanh bưng chén thuốc lại cho nàng, thuận thế ngồi xuống trước mặt nàng, một tay vịn vai nàng, một tay đưa chén thuốc đến trước mặt nàng: “Thuốc vẫn còn nóng, muội uống từ từ thôi.” Tay hắn run nhè nhẹ, sợ nàng từ chối tấm lòng của hắn.

Diệp Nha thực sự đau đến muốn ngất đi, không suy nghĩ nổi nữa, một tay ôm bụng, một tay nắm chặt chén thuốc, chầm chậm uống từng chút một. Còn hơi nóng, nhưng dòng nước ấm áp thấm vào bụng, hơi nóng làm nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nàng không do dự nữa, một hơi uống hết.

Tiết Tùng nhìn nàng không chớp mắt. Đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt, khó chịu nhắm mắt lại, lông mi thật dài run run lên. Ánh trăng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lúc này mặt nàng không tái nhợt như lúc sáng nữa, trái lại sáng lấp lánh tựa như viên ngọc phát sáng trong bóng đêm. Hắn không biết chén thuốc này có khó uống hay không, nhưng hắn biết nàng đang uống rất chuyên tâm, ngón tay mảnh khảnh cầm thành chén, môi nhợt nhạt chạm vào miệng chén. Lúc hắn cầm chén thuốc từ từ nghiêng xuống, nàng cũng ngước cổ lên theo động tác của hắn, dường như nàng không phải uống thuốc, mà giống như được uống thanh tuyền cam lộ vậy, cẩn thận không muốn làm đổ một giọt nào, nàng hiểu chuyện đến mức làm hắn đau lòng. Hắn không chú ý tới gáy ngọc trắng như tuyết của nàng, chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, càng cảm thấy xót xa.

Nếu như bây giờ Diệp Nha mở mắt, nàng chắc chắc trông thấy trong mắt Tiết Tùng tràn đầy ôn nhu và thâm tình nhìn nàng, nhưng đáng tiếc Diệp Nha chỉ lo uống thuốc, nàng thậm chí muốn uống xong nhanh một chút để né tránh nam nhân luôn làm tim nàng đập loạn này, làm sao còn dám ngẩng đầu lên nhìn hắn?

Nhất là đôi bàn tay đang vịn vai nàng, ấm áp mạnh mẽ, lúc đầu vì quá đau nên nàng không chú ý tới, còn bây giờ, nàng lại không dám để ý đến, đành phải giả bộ rằng không nhận ra, nàng không biết gì hết, nàng không biết hắn đang chạm vào nàng, cũng không biết hắn đang hết lòng quan tâm chăm sóc nàng...

Chén thuốc dần dần vơi đi, Tiết Tùng có chút luyến tiếc. Hắn biết nàng là do đau bụng, mới để hắn lại gần như vậy, nhưng dù là như thế đi nữa thì trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất thỏa mãn, có thế đến gần ngắm nhìn nàng như vậy, được chăm sóc nàng, nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn, đây thực giống như là mơ, nhưng rất đáng tiếc là, qua đêm nay, hắn sẽ không còn cơ hội này nữa.

Nếu không còn cơ hội, hắn quyết định phóng túng một lần.

Chờ Diệp Nha uống xong, hắn không để ý tới sự phản kháng của nàng, tự tay đỡ nàng đứng lên, dìu nàng tới cửa, trước khi nàng bỏ đi nói: “Đệ muội, muội chờ ta một chút.” Buông nàng ra, chạy nhanh tới phía sau kệ bếp.

Diệp Nha nghi hoặc nhìn hắn ngồi xuống bên cạnh lu gạo, mò mẫm tìm thứ gì đó.

Tiết Tùng kiếm được thì quay lại trước mặt nàng, vươn tay đưa cho nàng: “Đệ muội, muội ăn hai quả táo đỏ này đi, ta vừa mới mua đó. Muội đừng lo lắng, muội nhất định sẽ khỏe lại thôi.”

Hắn muốn mỗi ngày đều có thể tự tay đưa táo cho nàng, khuyên nàng đừng lo lắng nữa, nhưng hắn biết hắn không có dũng khí làm như vậy, cũng không có tư cách để làm, nhị đệ yêu thích nàng như thế, nhất định sẽ tự tay làm cho nàng. Cho nên, chỉ có đêm nay thôi, hãy để hắn phóng túng một lần đi, dù sao nàng cũng đã biết hết mọi chuyện, nàng tránh hắn cũng được, sợ hắn cũng không sao, hắn chỉ không muốn bản thân cảm thấy hối tiếc nữa.

Nhìn hai quả táo đỏ khô nhỏ cỡ ngón tay cái nằm trong lòng bàn tay hắn, một thứ cảm giác ấm áp tràn vào lòng Diệp Nha, còn có chút ngọt ngào và sợ hãi. Do dự một lát, nàng cầm lấy hai quả táo đỏ trong tay hắn, rốt cuộc chịu không nổi ngẩng đầu lên nhìn hắn, ấp úng nói: “Đại ca, rất cảm ơn huynh, cảm ơn huynh đã tốt với muội như vậy, muội, muội...” Thực ra nàng rất muốn hỏi hắn tại sao phải đối xử tốt với nàng như vậy, nhưng nàng cũng biết, hỏi như thế, rất ái muội, rất dễ làm người ta suy nghĩ sâu xa, cho nên nàng không nói ra lời.

Ánh mắt của nàng vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, Tiết Tùng nghĩ chắc nàng bị sự kích động của mình làm hoảng sợ, bản thân mình nhất thời không kìm lòng được cũng thôi đi, còn dọa đến nàng. Trong nháy mắt tất cả dũng khí trong lòng đều biến mất, hắn đè nén, giải thích: “Đệ muội, nhị đệ ngu ngốc, nó không biết chăm sóc người khác như thế nào, người làm đại ca như ta tất nhiên phải thay nó chăm sóc cho muội, muội đừng suy nghĩ nhiều quá...Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, muội mau về phòng ngủ đi, nhớ đắp mền thật kỹ, đừng để bị cảm lạnh.” Nói xong, hắn không dám nhìn nàng, xoay người rời đi. Nếu tiếp tục nhìn nàng nữa, hắn sợ ánh mắt của hắn sẽ tiết lộ tâm tư trong lòng hắn mất.

Cửa phòng đóng lại, phòng bếp lại tối tăm như trước. Tiết Tùng biết nàng còn đứng đó, nhưng hắn không dám...ở lại nữa, bước nhanh trở về phòng.

Diệp Nha không biết làm sao mình trở về giường được, nằm trên giường mà bên tai nàng cứ phảng phất giọng nói trầm thấp ôn nhu của Tiết Tùng, hắn khuyên nàng không nên suy nghĩ nhiều...

Nàng ảo não cắn môi, xoay người ôm lấy Tiết Thụ đang ngủ ngon ngọt, trong lòng cảm thấy uất ức, có chút hổ thẹn, nhưng phần lớn lại là tự giễu.

Nàng là đệ muội của hắn, thân thể của nàng sẽ ảnh hưởng đến con nối dòng của Tiết Thụ, đại ca thương em trai, nên tất nhiên là phải thay Tiết Thụ chăm sóc chiếu cố nàng rồi, đây là việc đương nhiên nàng không nên suy nghĩ nhiều nữa. Một nam nhân tốt với một nữ nhân, chẳng lẽ cứ phải là do yêu mến hay sao? Hơn nữa đại ca là một nam nhân rất xuất sắc, ngay cả Hạ Hoa cũng không thể làm cho hắn động tâm, làm sao nàng lại có thể chứ...

Không được không được, nàng lại suy nghĩ lung tung rồi!

Một vầng trăng sáng chiếu khắp mọi nơi, lúc Diệp Nha đang trằn trọc khó ngủ vì tâm sự trong lòng, thì ở một nơi khác lại có một đôi đang mây mưa ân ái.

Tống Hải toàn thân trần trụi đứng trước giường, nửa người trên say mê quấn quýt dán sát vào lưng nữ nhân bên dưới. Hắn vừa lấy tay bóp nắn chà đạp bộ ngực đẫy đà bên dưới, vừa dùng vật to dài đen cứng của mình thúc sâu vào mật động ẩm ướt, miệng còn liên tục tuôn ra những câu dâm đãng: “Lâu như vậy không chơi ngươi, tại sao chỗ này của ngươi càng lúc càng rộng vậy, ngươi đúng là đồ dâm phụ, A...Nói, chỗ này bị bao nhiêu người chơi qua rồi hả? Bọn hắn chơi ngươi sung sướng, hay ta chơi ngươi sướng hơn, hả?”

Liễu Ngọc Nương dang rộng hai chân ra đứng, nghiêng đầu ngửa ra sau, cố gắng xoay hông nghênh đón vật kia của Tống Hải, bắt nó ra vào càng sâu, rồi nũng nịu với hắn: “Tống Hải, chàng thật đúng là tưởng bở, lão nương ta không phải là gì của chàng, dựa vào cái gì phải thủ thân như ngọc cho chàng chứ...A, nhẹ một chút...Lão nương, lão nương dù có ngủ với toàn bộ nam nhân trong làng này đi nữa, cũng không liên quan đến chàng...”

Tống hải cười lạnh một tiếng, càng ra sức thúc vào, giọng nói lại tràn đầy chế nhạo: “Ngươi quả nhiên muốn cho toàn bộ nam nhân trong làng này cưỡi lên thân thể của ngươi, nhưng ngươi chẳng là cái thá gì, có giỏi thì dùng huyệt động dâm đãng này đi câu dẫn Tiết Tùng đi!” Nghĩ đến tên nghèo mạt hạng kia luôn được Hạ Hoa nhớ thương trong lòng, còn được ngưỡng mộ là nam nhân “tốt” có một không hai trên đời, Tống Hải tức giận đến nghiến răng, chuyển toàn bộ tức giận thành dục hỏa, hận không thể đâm chết con đàn bà dâm đãng phía dưới.

Người phía sau liều mạng đâm vào, Liễu Ngọc Nương dần dần không chịu nổi nữa, chỉ cảm thấy bụng căng cứng, nơi đó cũng bắt đầu đau rát, đành phải giãy giụa: “Trong lòng chàng thấy tức giận, có bản lĩnh thì đi tìm hắn ta mà đánh một trận...Nhẹ một chút nhẹ một chút, chàng có giỏi thì đừng trút giận lên người ta, A...Chàng đánh hắn mặt mũi xưng húp, biểu muội yểu điệu thướt tha Hạ Hoa của chàng tự nhiên sẽ cảm thấy chàng dũng mãnh hơn hắn, chàng không đi tìm Tiết Tùng, còn muốn bắt ta đi câu dẫn hắn, hừ, Tiết gia, Tiết gia toàn một đám nghèo hèn, dù cho bọn họ có quỳ xuống cầu xin ta, lão nương cũng không thèm nhìn bọn họ bằng nửa con mắt...A, đừng mạnh quá, ta chết mất! Tống Hải! Tống Hải chàng là đồ con rùa rụt cổ...A!”

Liễu Ngọc Nương càng mắng, Tống Hải lại càng ra sức thúc vào, đến gần cuối hắn nắm chặt hông của nàng không cho nàng cựa quậy, dùng hết sức liên tiếp đâm vào mấy cái cuối cùng, rồi hung hăng đỉnh sâu vào hoa tâm của Liễu Ngọc Nương, trong lúc nàng liên miên chửi bậy mà sung sướng vui vẻ bắn ra.

Liễu Ngọc Nương giống như con cá chết nằm úp mặt xuống giường, bị mấy cú đâm cuối cùng của hắn làm trợn trắng mắt, đến lúc Tống Hải rút ra vật kia ra khỏi thân thể của nàng, nàng cũng không quan tâm đau đớn trên người, nhảy dựng lên cào lên lưng hắn hai cái, còn định cào mặt hắn, ai ngời bị Tống Hải chụp cổ tay lại, hất ra ngoài, tóc tai bù xù ngã vào giường.

“Ngươi điên cái gì vậy! Ta cho ngươi tiền, ta muốn làm gì thì làm, còn dám động thủ nữa xem, lần sau ta sẽ không tìm ngươi nữa!” Tống Hải lạnh lùng quát lên, tiện tay ném ra hai thỏi bạc tới bên cạnh Liễu Ngọc Nương.

Liễu Ngọc Nương nhìn thấy hai thỏi bạc, bỗng nhiên hiểu được bản thân đã sai lầm.

Trong số tất cả các nam nhân của nàng, Tống Hải là người ra tay hào phóng phóng nhất, những người nông dân khác, một lần tối đa chỉ cho nàng hơn mười đồng tiền, thế mà nàng còn phải xuất ra mọi thủ đoạn mới chiếm được nó, còn Tống Hải sau khi xong việc luôn trực tiếp ném bạc vụn cho nàng, hơn nữa Tống Hải cũng có ăn học, lúc trước luôn nhu tình mật ý sủng nịch hống nàng, nhất định là do hôm nay trong lòng bực bội nên mới muốn phát tiết lên người nàng.

Nghĩ như vậy, Liễu Ngọc Nương giả bộ vội vàng xoa xoa con mắt rồi lắc mông leo lên giường, “Chàng đúng là oan gia của ta mà, chỉ cho phép chàng đánh ta mắng ta, ta mới giận dỗi nháo một chút mà chàng đã giận dữ với ta như vậy rồi. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau, vừa nhìn thấy ta chàng đã phát hỏa lên người ta, không thể cho ta cảm thấy tủi thân uất ức một chút sao!” Nàng vừa nói vừa dùng hai bầu vú của mình chà xát lồng ngực còn để hớ hênh của hắn.

Tống Hải cúi đầu nhìn vẻ phong trần quyến rũ của nàng, hắn biết nữ nhân này muốn lấy lòng hắn, cảm thấy đắc ý, hắn ngồi tựa lưng vào đầu giường, kéo người vào trong lòng, ngón tay tùy tiện bóp nắn đầu v* của nàng, bỡn cợt một hồi, hơi híp mắt hỏi: “Nghe khẩu khí của ngươi, chẳng lẽ có người nào trong Tiết gia đã chọc giận ngươi?” Nhắc đến Tiết gia, hắn nhớ đến tiểu nương tử của Tiết Thụ mà hắn đã gặp ở bờ sông, dung mạo như vậy, ngay cả Hạ Hoa cũng không bằng nàng, tại sao lại gả cho kẽ ngu si như Tiết Thụ?

Liễu Ngọc Nương hừ một tiếng, thêm mắm dặm muối nói ra ân oán với Diệp Nha, “Đừng nhìn nàng ta xinh đẹp như thế, ta dám chắc nàng ta là từ trong kỹ viện đi ra, đồ lẳng lơ còn giả bộ đàng hoàng, sớm muộn gì ta cũng bắt được nhược điểm của nàng ta cho xem...” Đang nói nàng bỗng ngừng lại, ngẩng đầu liếc mắt Tống Hải, tròng mắt đen láy đảo qua đảo lại, cười dịu dàng nói: “Hừm, chàng vẫn chưa được gặp nàng ta có phải hay không? Bộ dáng đó, chậc chậc, so với biểu muội của chàng không biết còn đẹp hơn biết bao nhiêu lần, hay là chàng tìm cơ hội đi thử nàng ta xem? Nếu như thành công hai tỷ muội chúng ta sẽ cùng nhau...” Bàn tay thon dài lướt qua bụng của nam nhân, tiến xuống dưới mò vào trong quần.

Tống Hải nắm lấy cánh ta không an phận của nàng, giễu cợt nói: “Ngươi tưởng ta sẽ tin lời ngươi nói sao? Nếu ngươi thật sự có thể tìm ra bằng chứng chứng minh nàng ta trước đây là kỹ nữ, ta sẽ thỏa mãn lòng đố kỵ của ngươi, giúp ngươi “dạy dỗ” nàng ta.” Muốn tìm người giúp ả ta hả giận, cũng phải nhìn xem đối tượng là ai, Tống Hải hắn duyệt nữ vô số, cũng xem như một tay già đời lưu luyến bụi hoa, chỉ nhìn hành vi đơn thuần ngây thơ ngày hôm đó của nương tử Tiết Thụ, cũng biết ngay bản tính nàng ta không phải thứ lẳng lơ, hắn lỗ mãng tìm đến, làm không cẩn thận sẽ xảy ra án mạng, coi như chiếm được nàng ta thì sao, ba huynh đệ Tiết gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn, đến lúc đó mọi chuyện rùm beng lên truyền tới tai Hạ Hoa, tất cả hình tượng hắn cất công tạo dựng trong lòng Hạ Hoa bấy lâu nay sẽ bị mất sạch.

Nghĩ đến Hạ Hoa, nghĩ đến ngày mai người của Tiền gia sẽ đến đưa lễ vật, Tống Hải đột nhiên không còn hưng trí nữa, đẩy người ra bước xuống giường, cột lại vạt áo rồi nói: “Ta đi đây, cũng là câu nói đó, ở trước mặt người khác ngươi đừng đến gần ta, nếu chuyện của hai chúng ta bị lộ ra, hừ...”

Liễu Ngọc Nương ở sau lưng hắn bĩu môi, nhưng vẫn kéo lấy thắt lưng hắn, mềm giọng hỏi hắn: “Vậy chàng sẽ ở lại đây bao lâu? Đêm mai còn ở đây không?”

Tống Hải kéo đai lưng lên, có chút bực bội nói: “Ngày mai sẽ đi”. Hắn cũng muốn ở lại đây, hắn muốn đợi đến ngày Hạ Hoa xuất giá, thậm chí muốn xem nàng có sống tốt hay không, nhưng một đại nam nhân như hắn, không có đạo lý ở lại nhà dì trong lúc nhà người ta có con gái đang đợi gả.

Liễu Ngọc Nương nghe giọng hắn không vui, trong lòng xoay chuyển, giúp hắn nghĩ kế: “Nếu không muốn đi, vậy mượn cớ ở lại đi, bị bệnh này, trật chân này, đến lúc đó không chừng đóa hoa bảo bối của chàng sẽ đau lòng cho chàng đó, nói không chừng còn rớt nước mắt cho chàng thì sao!” Đối với Hạ Hoa, nàng cảm thấy ghen tỵ cực kỳ, mặc kệ Tống Hải lưu luyến thân thể của nàng “làm” bao nhiêu lần, trong lòng hắn từ đầu đến cuối đều chứa đựng hình bóng biểu muội hắn. Một câu nói xấu nàng ta hắn cũng không cho nàng nói. Nhớ đến bốn năm trước nương Hạ Hoa ngầm cự tuyệt lời cầu hôn của nương Tống Hải, nàng đã len lén vui vẻ mấy ngày.

Nghe Liễu Ngọc Nương chế giễu chuyện của hắn với Hạ Hoa, Tống Hải âm trầm liếc nàng, bỏ đi.

Bên ngoài vầng trăng sáng treo lơ lửng giữa trời, Tống Hải lén lút vào nhà dì, không kìm lòng được đi tới sương phòng của Hạ Hoa.

Bên trong chính là biểu muội hắn yêu thích từ lâu, từ nhỏ đã phát lời thề muốn lấy nàng làm vợ. Khi còn bé nàng rất thích dính lấy hắn, giọng nói ngọt ngào gọi hắn biểu huynh, làm nũng cầu xin hắn dẫn nàng đi chơi trong vườn, cầu hắn dạy nàng chơi diều, thậm chí lúc hắn nói đùa với nàng rằng rằng hắn sẽ đợi nàng lớn lên gả cho hắn, năm đó nàng mười tuổi, nghe được lời nói của hắn, nàng mở to đôi mắt đen láy xinh đẹp của mình, cười hì hì đồng ý với hắn.

Nhưng rồi, nàng từ từ lớn lên, mọi thứ dần thay đổi, lúc hai người ở cùng nhau, nàng luôn nhắc đến Tiết Tùng trước mặt hắn, nàng nói Tiết Tùng rất tốt rất tốt, nói ngày nào nàng được gặp Tiết Tùng, Tiết Tùng mặc y phục như thế nào săn được con mồi ra sao. Rồi có một ngày, khi hắn gọi nàng là Hạ Hoa, nàng cau mày nói với hắn: “Biểu huynh, giọng nói của hai người giống nhau quá, huynh hãy gọi muội là “biểu muội” như lúc còn bé đi! Nếu không muội sẽ hiểu lầm là Tiết Tùng đang gọi, uổng công muội lại vui vẻ một hồi nữa.”

Bởi vì Tiết Tùng, hắn thậm chí không có tư cách gọi nàng là Hạ Hoa.

Cho nên hắn đố kị Tiết Tùng, căm thù Tiết Tùng. Lúc biết dì muốn đem nàng gả cho người bên ngoài làm tiểu thiếp, lúc đó hắn đã âm thầm vui vẻ vì Tiết Tùng cũng không cưới được nàng, thậm chí còn hơn cả sự thương tiếc lưu luyến của hắn với nàng!

Tuy nhiên, chẳng còn bao lâu nữa nàng sẽ xuất giá, gả cho một lão già làm thiếp!

Tim hắn đau dữ dội, khó chịu vô cùng, chỉ cần nàng thích hắn một chút, một chút thôi, hắn cũng nguyện ý mang nàng rời xa nơi này...

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 43

Diệp Nha không biết mình ngủ khi nào, chỉ biết trong lúc mơ màng nàng nghe thấy giọng nói của Lâm thị và Xuân Hạnh, nàng lập tức tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn, ngoài trời đã sáng choang, Tiết Thụ cũng không có ở đây. Nàng nhanh chóng bật dậy, thân thể còn hơi suy yếu nhưng bụng không còn đau như trước nữa, coi bộ đơn thuốc kia thực sự có hiệu quả.

Mới vừa thay y phục xong, bỗng nghe giọng nói của Tiết Thụ ở phía sau rèm cửa vang lên: “Nương tử của ta đang ngủ, ta không cho phép hai người vào làm ồn nàng.”

Mặt nàng đỏ lên, vội vàng la lớn tiếng ra bên ngoài: “Là nhị thẩm và Xuân Hạnh phải không? Mau vào đây ngồi chơi đi.” Nàng lật đật xếp chăn mền gọn gàng, cuộn lại để vào một góc, chuẩn bị mang giày xuống giường, trong bụng thầm mắng bản thân sao lại biến thành lười như vậy. Lúc trước ở Tôn phủ, dù cho có đau đến thế nào, nàng cũng cắn răng chịu đựng, trời chưa sáng đã đúng giờ thức dậy. Cuộc sống tốt lên, lại có người nuông chiều nên nàng mới trở nên lười biếng như vậy sao, ngủ thẳng một giấc đến trời sáng trưng mới chịu dậy, không biết nhị thẩm sẽ nghĩ nàng như thế nào đây!

Tiết Thụ nghe thấy tiếng la của nương tử, bất đắc dĩ bĩu môi, nghênh mặt liếc Lâm thị nhìn vài lần, nhỏ giọng lầm bầm: “Đại ca nói nương tử của ta phải nghỉ ngơi thật tốt, hai người không được làm phiền nàng quá lâu, cũng không được bắt nàng làm việc!”

“Đứng sang một bên đi! Suốt ngày chỉ biết nói năng ngu ngốc, có thời gian đứng ở chỗ này lẩm bẩm, còn không bằng ra ngoài giúp đại ca của con xây nhà, đi ra ngoài đi ra ngoài!” Bà ta cảm thấy phiền chán vì sự ngu ngốc của Tiết Thụ, đẩy nam nhân còn đứng ngây ngốc ở trước cửa ra, đi nhanh vào phòng.

Tiết Thụ trước giờ vẫn rất sợ nhị thẩm mặt lạnh này, bị đẩy ra cũng chỉ dám lầm bầm thêm vài câu nói xấu bà ta.

Xuân Hạnh thấy bộ dạng trề môi thở phì phò của hắn, khẽ cười lùa hắn ra ngoài: “Nhị ca, huynh yên tâm đi, ban nãy đại ca vừa kể lại mọi chuyện với nương của muội, bà ấy sẽ không bắt nạt nhị tẩu đâu! Mau đi làm việc đi, coi chừng lát nữa đại ca sẽ lại đây mắng huynh lười biếng đó!”

Tiết Thụ nhìn nàng một lúc rồi chỉ vào nồi nói: “Nương tử vẫn chưa ăn sáng, một lát nữa muội đem vào cho nàng dùm ta, đừng quên đó nha!”

Xuân Hạnh gật đầu, đứng ở cửa nhìn bóng dáng nhị ca ngốc chầm chậm rời đi, trong lòng lại cảm thấy rất hâm mộ nhị tẩu. Lúc thấy bọn họ tới, nhị ca đã bỏ xuống công việc chạy ào về phòng, nàng còn tưởng xảy ra chuyện gì, hóa ra hắn sợ nàng và nương làm phiền giấc ngủ của nhị tẩu, cố tình chạy tới đây canh gác cửa phòng. Nhị ca dù có ngốc nghếch, nhưng cũng biết thương vợ của mình.

Nàng lắc đầu cười nhẹ, nhấc chân đi vào phòng tây.

Diệp Nha đang thì thầm trò chuyện với Lâm thị về bệnh tình của mình, Xuân Hạnh đi đến, nhìn nàng cười cười rồi ngồi xuống bên cạnh nàng.

Năm đó Lâm thị từng bị đau đớn vì khó sinh, giờ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Diệp Nha, cảm thấy tiếc thương cho nàng, nói vài câu trấn an, quét mắt khắp phòng rồi hỏi: “Chiều hôm qua con bị đau đến giờ, vậy chắc cũng chưa giặt y phục dơ đâu nhỉ? Để ở chỗ nào rồi, lấy ra đi để ta đi giặt dùm con.” Cháu dâu vừa tốt bụng lại khéo tay, cũng không giấu diếm bất cứ thứ gì, chỉ cần nàng biết thứ gì đều vui vẻ dạy lại cho Xuân Hạnh, vì thế bà ta rất thích nàng, đồng thời cũng không muốn mắc nợ ân tình của Diệp Nha, nên mới muốn giúp Diệp Nha một tay.

Diệp Nha thụ sủng nhược kinh, mặt đỏ lên: “Không cần, không cần đâu, đại phu đã nói không cần đụng vào nước lạnh là được, con, con sẽ nấu chút nước nóng...” Tối hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, nàng quên bén việc giặt đồ luôn rồi!

Xuân Hạnh ngồi một bên che miệng cười: “Nhị tẩu đừng ngượng ngùng mà, chúng ta đều là phụ nữ, chuyện hàng tháng này, cho dù là dùng nước nóng để giặt cũng không được, mỗi khi muội tới tháng, nương cũng không cho muội đụng nước đâu. Nương, mẹ ngồi đây với nhị tẩu đi, con đi giúp nhị tẩu giặt đồ cho, giặt xong con sẽ ra ngoài chơi với nhị ca!” Nói xong, quan sát khắp giường, rồi nhảy xuống chạy đến bên cạnh tủ quần áo, quay đầu nói với Diệp Nha: “Có phải tỷ giấu ở trong này không?”

Khuôn mặt Diệp Nha nghẹn đến mức đỏ bừng, không thốt ra được một lời, Xuân Hạnh nhìn thấy nàng như vậy cũng đủ hiểu, quay lại mở tủ quần áo ra, ôm lấy đống xiêm y bị nhét trong góc kia ra, rồi chạy thẳng ra ngoài. Diệp Nha muốn đuổi theo, nhưng Lâm thị không đời nào để nàng đi, “Được rồi, con nằm xuống nghỉ ngơi đi, thân thể mau chóng khỏe lại để còn sinh cho Tiết Thụ một thằng nhóc mập mạp nữa chứ, coi nó làm cha rồi còn có thể ngốc nghếch như vậy được nữa không!”

“Nhị thẩm, con, con...”

Diệp Nha không nói nên lời, cố đè nén, nhưng cuối cùng không chịu được nữa, nhào vào trong lòng bà ấy khóc nghẹn ngào: “Nhị thẩm, mẹ con cũng chưa từng đối xử tốt với con như người.” Nương thường mắng nàng là đồ vô dụng, ngoại trừ dạy nàng nấu cơm làm việc nhà, bà ấy chưa từng lên tiếng nhẹ giọng khuyên nhủ nàng câu nào, lần đầu tiên đến quỳ thủy, nàng đã ở Tôn phủ làm nha hoàn hai năm, làm gì có ai nhắc nhở khuyên can nàng chuyện gì?

Lâm thị không ngờ Diệp Nha sẽ làm ra hành động thân mật như vậy, lúc đầu có chút sững sờ không quen, nhưng thấy đôi vai gầy yếu của nàng run run không ngừng, biết nàng chắc chắn đang rất thương tâm đây, bèn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, suy nghĩ một chút, cũng không hỏi việc nhà của nàng mà chỉ an ủi: “Đừng khóc, đừng khóc, những việc đã qua thì cứ để nó qua đi, đừng nghĩ đến nữa, chừng hai năm nữa con cũng được làm mẹ rồi, sao có thể yêu khóc làm nũng như vậy! Được rồi được rồi, bụng con còn đau không? Nếu hết đau rồi thì xuống ăn một chút, đi dạo một vòng, cả ngày nằm ở trên giường cũng không tốt cho cơ thể.”

“Vâng, con sẽ xuống ngay.” Khóc đã rồi, Diệp Nha thấy hơi ngượng ngùng, len lén nhìn Lâm thị, thấy khuôn mặt bà ấy có chút nghiêm nghị nhưng ánh mắt vô cùng dịu dàng. Biết nhị thẩm không trách nàng vô lễ, nàng cảm thấy ấm áp trong lòng.

Đợi Diệp Nha ăn xong bữa sáng, Lâm thị có việc phải đi trước, để lại Xuân Hạnh ở lại cùng Diệp Nha thêu khăn, hai người ngồi ở sân sau thêu thùa, lúc nào mệt thì quay đầu nhìn các nam nhân đang chăm chỉ làm việc.

Diệp Nha hầu như chỉ dám nhìn xem Tiết Thụ, nhưng có đôi khi không khống chế được, ánh mắt vẫn lén lút dõi theo bóng dáng Tiết Tùng đang cắm cúi làm việc.

Từ lúc nàng thức dậy đến giờ, nàng chưa từng chạm mặt đại ca, cũng không nói với nhau câu nào.

Bên tai còn quanh quẩn giọng nói trong trẻo lạnh lùng của hắn, hắn bảo nàng đừng suy nghĩ nhiều quá, có phải là vì, là vì hắn sợ nàng hiểu lầm sự quan tâm chăm sóc của hắn, sau đó sinh ra tâm tư không nên có?

Hay là do hắn sợ nàng sẽ thích hắn, nên mới cảnh cáo nàng đừng suy nghĩ nhiều như vậy?

Diệp Nha uất ức cúi đầu xuống. Nàng có làm cái gì đâu, mặc dù nàng có chút nghi ngờ đại ca thích nàng, nhưng nàng luôn chịu đựng không có hỏi hắn, cũng chưa từng liếc mắt đưa tình hay có hành vi ám muội với hắn mà, tại sao hắn lại vô duyên vô cớ nói nàng như vậy cơ chứ? Hơn nữa, đây là lần đầu tiên có người quan tâm săn sóc nàng như vậy, nàng mới nhịn không được suy nghĩ vẩn vơ một chút, nếu hắn nói tất cả những điều hắn làm cho nàng chỉ là vì Tiết Thụ, nàng chắc chắn sẽ không suy nghĩ lung tung nữa, hắn cần gì phải dặn dò thêm một câu dư thừa như vậy?

Hừ, vừa mới nghĩ như vậy, Diệp Nha đã cảm thấy không vui, nhất định là đại ca cảm thấy hắn cưng chiều nàng quá rồi, nên mới sợ nàng hiểu lầm chứ gì?

Được rồi, nàng từng nghi ngờ hắn thích nàng, hắn lại sợ nàng thích hắn, như vậy coi như huề nhau, sau này cứ sống chung như trước là được rồi, nàng nhất định sẽ không để cho hắn hiểu lầm nữa, nếu hắn lại đối xử tốt với mình, nàng sẽ mặc định đó là vì Tiết Thụ, tuyệt đối không suy nghĩ lung tung nữa.

Chỉ có điều, tối hôm qua, tối hôm qua hắn...

Nhớ đến ánh mắt dịu dàng đêm qua của hắn, tim Diệp Nha đập rối loạn, giả vờ cầm khăn tay lên chăm chú thêu hoa. Đại ca vốn dĩ lạnh như băng, sao lại có thể nhìn nàng dịu dàng như vậy? Chắc chắn là nàng đau đến mức hồ đồ nên nhìn lầm rồi!

Lúc Diệp Nha đang chuyên tâm suy nghĩ thì bên ngoài chợt vang lên tiếng pháo nổ ầm ầm.

“A, chắc chắn là người của Tiền lão gia đến đưa lễ vật rồi!” Xuân Hạnh nhỏ giọng nói, ngẩng đầu nhìn Tiết Tùng, sau đến lặng lẽ nói nhỏ vào tai Diệp Nha, “Nhị tẩu, Hạ Hoa phải lập gia đình rồi, tỷ nghĩ đại ca có đau lòng hay không?”

Diệp Nha không chút suy nghĩ lắc đầu, “Không có đâu, muội đừng nói nhảm, Hạ Hoa có lấy chồng hay không liên quan gì tới đại ca.”

Xuân Hạnh không biết chuyện mới đây của Tiết Tùng và Hạ Hoa, thầm thì vài câu: “Hạ Hoa thích đại ca như vậy, đại ca ngoài mặt bình tĩnh như thế thôi, không chừng trong lòng đang rất đau khổ đó.”

Diệp Nha cúi đầu cắt đứt sợi chỉ, úp úp mở mở mới nói: “Không thể nào, đại ca đã từng nói, huynh ấy chưa từng thích Hạ Hoa.”

Xuân Hạnh sửng sốt, sau đó tò mò nhìn nàng: “Nhị tẩu, chính miệng đại ca nói cho tỷ nghe sao?” Người như đại ca sẽ nói chuyện này sao?

Diệp Nha cứng đờ một lát, nhớ tới chuyện hầu bao còn chưa nói cho Xuân Hạnh biết, liền trợn mắt nói dối: “Không phải, có lần ta trùng hợp nghe được tam đệ hỏi đại ca có thích Hạ Hoa hay không, huynh ấy trả lời rất dứt khoát.” Nói xong, lại sợ Xuân Hạnh hỏi tiếp, nhanh chóng thu dọn đồ đạc bỏ vào trong giỏ: “Được rồi, muội ngồi ở đây thêu một mình đi! Ta đi nhào bột mì, buổi trưa cả nhà mình sẽ ăn sủi cảo hấp.” Nhị thúc tới đây giúp đỡ bọn họ xây nhà, hôm nay cả nhà họ sẽ ở lại dùng cơm.

Một người thêu thùa rất chán, Xuân Hạnh trông thấy mấy bắp cải thảo phía sau, cũng đứng lên nói: “Muội giúp tỷ rửa cải cho!”

Một lúc sau, Lâm thị dẫn theo Hổ Tử quay về.

Diệp Nha ngồi ở cửa phía bắc nhào bột, Hổ Tử lắc lắc thân thể tròn vo của mình chạy đến trước mặt nàng, nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát rồi hỏi: “Nhị tẩu, lúc nhị ca cưới tỷ, cũng tặng cho nhà của tỷ rất nhiều quà sao?” Một đôi mắt to sáng ngây thơ, tràn ngập tò mò chớp chớp mắt nhìn nàng.

Lâm thị đang định rửa tay phụ Diệp Nha làm sủi cảo, nghe lời nói của Hổ Tử, tức giận mắng hắn một câu: “Con nít con nôi thì biết cái gì, mau ra ngoài giúp cha con làm việc đi, chỉ biết quậy phá tối ngày.”

Hổ Tử lập tức ỉu xìu, hắn chính là vì muốn trốn việc mới mượn cớ lười biếng. Vừa nhìn thấy cha hắn và hai ca ca người đầy mồ hôi đi tới, hắn cười toe toét mặt mày cong cong, lớn tiếng nói: “Hoan hô, cha làm xong việc rồi, không cần con phụ giúp nữa.” Nói xong lập tức chạy nhào tới ôm đùi Tiết Thụ, ngửa đầu nhìn hắn: “Nhị ca, đệ vừa mới chạy ra ngoài xem náo nhiệt, ông Tiền lão gia gì đó đã tặng cho nhà Đại Cường hơn mười rương lễ vật, nào là nữ trang, vòng vàng, vải vóc, còn có rất nhiều thức ăn ngon nữa, nghe nói là dùng để tặng cho tỷ tỷ của Đại Cường. Nhị ca, lúc huynh cưới nhị tẩu có tặng đồ cho nhà tỷ ấy không?”

“Hả?” Tiết Thụ mờ mịt cúi xuống nhìn hắn, sau đó ngẩng lên nhìn Tiết Tùng và Diệp Nha, “Ta...” hắn không biết nhà của nương tử ở nơi nào, hắn cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nương tử, nương tử chính là người của hắn mà, tại sao còn phải tặng đồ gì nữa?

“Lão nhị, con đừng để ý tới nó!” Lâm thị kéo tai Hổ Tử lên, xách người ra sân sau: “Đi kiếm Đại Hoàng chơi đi!”

Nàng trừng mắt nhìn, Hổ Tử sợ run cả người, không dám hỏi nhiều nữa, buồn chán đi đến dưới tàn cây tìm Đại Hoàng chơi.

Bầu không khí trong phòng bếp có chút lúng túng, ít nhất trong lòng Lâm thị nghĩ như vậy, bất luận là chuyện của Tiết Thụ với Diệp Nha hay chuyện cưới gả của Hạ Hoa, vốn dĩ cũng không nên bàn luận trắng ra như vậy.

Tiết Tùng nhìn sắc mặt Diệp Nha, thấy nàng cúi đầu, yên lặng đứng một bên nhào bột, khuôn mặt trắng nõn cũng không có chút xấu hổ hay nét khác thường nào, hắn yên tâm một chút, nói với Tiết Sơn Lương: “Nhị thúc, chúng ta vào trong nghỉ ngơi trước đi.” Nói xong liền đi về phía phòng đông, trước lúc đi vào, hắn lén nhìn trộm Diệp Nha một lần nữa, phát hiện nàng cũng không ngẩng đầu nhìn qua bên này, trong lòng cảm thấy nhàn nhạt mất mát. Hắn đã trăn trở suy nghĩ nửa ngày nay, không biết đến lúc gặp lại nàng thì phải làm sao bây giờ, thậm chí quyết định sẽ không nhìn nàng nữa, nhưng sự thực chính là, ngay từ bước chân đầu tiên hắn bước vào phòng bếp, tầm mắt của hắn đã không nhịn được dõi theo nàng, chờ mong sẽ có lúc vô tình nào đó ánh mắt nàng lướt qua hắn, hắn sẽ lại thấy được một tia xấu hổ thẹn thùng trong đó. Nhưng không, không có gì hết, từ đầu đến cuối, nàng chưa từng ngẩng đầu lên nhìn hắn, dường như những giây phút đêm qua ở cùng nhau chỉ là một giấc mộng mà thôi, hay thật sự, đó chính là một giấc mộng đẹp mà hắn hằng mơ ước?

Đáng tiếc nàng không nhìn, hắn đành phải mang theo tâm sự bước vào phòng.

Tiết Thụ đi theo phía sau Tiết Tùng, Tiết Sơn Lương đi cuối cùng, lúc vào cửa, ông ấy tiện tay thả màn che xuống.

Tiết Tùng lau mặt xong, nhìn thoáng qua cửa phòng, rủ tầm mắt xuống, giả vờ ung dung thoải mái ngồi xuống giường. Vừa ngồi xuống, lại tiếp tục giả bộ bình tĩnh nhìn phía ngoài cửa, vừa vặn trông thấy dáng vẻ mím môi, khẽ cong khóe miệng cười khẽ, ánh mắt long lanh rực rỡ vô cùng, hắn xem nàng ngẩn ngơ, đến lúc phảng phất nghe được lời nói của nhị thúc mới vội vàng thu hồi tầm mắt lại, nàng dường như đã nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn sang hướng bên này.

Hắn giật mình tỉnh táo lại như bị kim đâm, bật đứng dậy, trốn nhanh vào góc khuất tránh né tầm mắt của nàng, tốc độ nhanh đến mức làm Tiết Sơn Lương sợ hết hồn.

“Tiết Tùng, con không sao chứ? Sao lại hốt hoảng như vậy?”

“Con không sao, chỉ là không muốn ngồi nữa thôi.” Tiết Tùng quay lưng về phía hắn hít một hơi thật sâu, đợi sự khẩn trương và xúc động trong lòng tạm lắng xuống, mới xoay người lại ngồi vào ghế gỗ bên cạnh ngăn tủ, ngẩng đầu nhìn Tiết Sơn Lương, “Nhị thúc, thúc vừa nói gì vậy?”

Tiết Sơn Lương dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát hắn, thấy hắn vẫn giống như bình thường, mới chỉ vào da sói treo ở vách tường phía sau nói: “Tại sao con vẫn chưa bán nó?”

“Mấy bữa nay bận rộn xây nhà, con vẫn chưa có thời gian rảnh đi lên thị trấn, dù sao da sói để lâu cũng không bị hư hao gì, không cần gấp.” Tiết Tùng bình tĩnh trả lời, nhưng trong lòng lại vương vấn nụ cười lúc nãy của nàng, nàng rốt cuộc có trông thấy hắn không?

Ở bên ngoài, Diệp Nha cảm thấy có người đang nhìn nàng, nên ngừng nói đùa với Xuân Hạnh, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người thoáng hiện qua. Nàng nghi hoặc chớp chớp mắt, nghĩ chắc mình đã nhìn lầm rồi, đúng lúc Tiết Thụ đang nằm trên giường đột nhiên quay đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, hắn cười ngốc nghếch vẫy tay với nàng, nhe răng trợn mắt, muốn ngốc bao nhiêu có bấy nhiêu.

Vừa rồi chắc cũng là Tiết Thụ đang nhìn nàng nhỉ?

Diệp Nha thấy thế, cũng hướng về phía Tiết Thụ nở một nụ cười, vừa định quay đầu, chợt nghe giọng nói của nhị thúc ở phòng trong: “Da sói này ước chừng có thể bán hơn hai mươi lượng, cộng thêm tiền thịt sói, cũng đủ cả nhà sống mấy năm. Không bằng thừa dịp trong nhà dư dả, con mau chóng xây nhà mới, sau đó phá bỏ phòng cũ xây thêm một gian phòng nữa, để dành cho vợ tương lai của con. Con cũng trưởng thành rồi, ta đã căn dặn nhị thẩm của con giúp con lưu ý mấy cô gái hợp tuổi, nhưng nếu con gặp được người thích hợp thì nhớ nói với ta một tiếng. Trước đây nhà con còn nghèo, không thể làm gì, nhưng bây giờ con đã có nhà cửa cũng có chút tiền dư, con lại biết tu chí làm ăn, sẽ không có ai dám chê bai con đâu.”

Diệp Nha ngây người.

Tiết Tùng cũng ngây ngẩn cả người, bất quá hắn trả lời rất nhanh: “Nhị thúc, chuyện của con không vội, mặc dù bây giờ trong nhà có tiền nhưng sang năm tam đệ sẽ đi thi tú tài, còn phải lên thị trấn học hành, đến lúc đó mọi chuyện đều cần tiền, bây giờ cứ giữ cho đệ ấy đi, con thực sự không vội mà.” Hắn từ sớm đã không có ý định cưới vợ trong đầu, hiện tại lại càng không có, bây giờ hắn chỉ muốn kiếm tiền nuôi tam đệ ăn học thành tài, rồi nhìn tam đệ thành gia lập nghiệp, hắn đã cảm thấy thỏa mãn rồi.

Có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt, cho nên phòng trong vừa nhắc đến hôn sự của Tiết Tùng thì bên ngoài mọi người cũng cùng im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện bên trong, cũng may Lâm thị và Xuân Hạnh đều chú ý đến động tĩnh bên trong, vì vậy không một ai chú ý đến sự sững sờ của Diệp Nha.

Diệp Nha cũng không biết tim mình bị sao thế này. Trong nhà có tiền, đại ca cưới vợ, đó là chuyện đương nhiên. Vậy thì tại sao, lúc nàng vừa nghe được lời nói của nhị thúc, trong lòng lại thấy hốt hoảng như vậy, thậm chí còn vượt qua sự vui vẻ? Nhưng đến khi nghe đại ca nói lời từ chối, nàng thế mà lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm?

Đúng rồi, chắc là, có lẽ do nàng vừa mới quen thuộc với mọi người trong nhà, nên có chút không quen nếu trong nhà có thêm một người chị dâu nữa chăng? Đúng vậy, chắc chắn là như vậy, nàng yên lặng giải thích cho sự khác thường của mình. Bất quá, dù cho đại ca có đồng ý thì cũng không sao cả, có thêm một nữ nhân trong nhà, đối với nàng mà nói sẽ thuận tiện hơn, hơn nữa, tuổi của đại ca cũng không còn nhỏ, thực sự không thể chậm trễ được nữa, nhưng không biết là cô nương nhà nào may mắn như vậy, có thể gả cho đại ca...

Không cầm lòng nổi, Diệp Nha nhớ đến sự săn sóc tận tình đêm qua của Tiết Tùng, nếu hắn cưới vợ, sau này chắc chắn sẽ càng tốt với người đó phải không?

Nàng cúi đầu, cảm thấy có chút nhoi nhói trong lòng.

Tiết Sơn Lương cực kỳ không hài lòng với câu trả lời của Tiết Tùng. Ông ta đang tựa lưng vào tường, lập tức ngồi thẳng dậy, tận tình khuyên bảo: “Con không nên nói như vậy, con thương anh em thì không sai, nhưng cũng không thể làm trễ nãi đại sự của mình. Cưới vợ cùng lắm chỉ mất mười lượng bạc, nửa năm sau con chăm chỉ đi săn một chút, chắc chắn có thể kiếm lại được, như vậy cũng không làm lỡ chuyện của Tiết Bách. Hơn nữa, sau này nó còn phải dùng rất nhiều tiền, chẳng lẽ ngày nào nó không thi đậu, ngày đó con cũng không lấy vợ hay sao? Nếu con thật sự không lấy vợ, trong lòng Tiết Bách chắc chắn cũng không dễ chịu. Con cưới vợ sớm một chút, trái lại nó càng có thể an tâm đọc sách.”

Hôn sự của ba cháu trai chính là tâm bệnh của ông ta. Tiết Thụ ngu ngốc, ông vốn dĩ không trông cậy vào việc hắn có thể lấy được vợ, đương nhiên sẽ không lo lắng quá mức, bây giờ thì tốt rồi, Tiết Thụ là người đầu tiên có thể cưới vợ, thực sự khiến ông ta rất vui mừng. Còn với Tiết Bách thì chuyện học hành quan trọng hơn, trễ một hai năm mới lấy vợ cũng không sao, nói không chừng sau này thành tài rạng danh, việc hôn nhân cũng không cần ông ta lo lắng nữa. Chỉ còn Tiết Tùng, đã hai mươi ba tuổi rồi, không thể kéo dài được nữa.

Nghĩ vậy, ông ta nhanh chóng quyết định: “Chuyện hôn nhân đó giờ đều do cha mẹ quyết định, cha mẹ của con đã mất sớm, tất nhiên là do người làm nhị thúc như ta thay mặt làm chủ, không thể để con tiếp tục hồ nháo nữa. Chuyện này cứ quyết định vậy đi, nhị thẫm của con sẽ thay ta an bài, con cứ chờ tin tức của chúng ta là được, nhất định sẽ tìm một cô nương tốt cho con, không để con chịu ủy khuất đâu.”

Tiết Tùng nhìn ông ta xa cách, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, khóe môi mím thật chặc.

Tiết Sơn Lương cũng không nhường hắn một chút nào, ông thật không tin, tấm lòng tốt của mình chẳng lẽ sẽ bị xem thành lòng lang dạ thú?

Trong phòng giằng co quyết liệt khiến Tiết Thụ cảm thấy rất bất an, hắn sợ cơn giận của nhị thúc, cũng sợ cơn giận của đại ca, điều càng làm cho hắn sợ hãi chính là, hắn sợ hai người bọn họ đánh nhau. Vì vậy hắn lặng lẽ thấp thỏm ngồi bò dậy, ánh mắt cầu cứu nhìn nương tử, nhưng nàng chỉ cúi đầu, hai tay bóp chặt bột mì. Hắn nghi ngờ nhìn bột mì trong tay nàng, không phải nương tử muốn làm sủi cảo hay sao, tại sao lại bóp nát bột mì như vậy?

Nương tử không nhìn hắn, Tiết Thụ đành phải nhìn về phía đại ca đang nghiêm mặt đứng đó, suy nghĩ một chút về điểm tốt của nương tử, buồn bực hỏi: “Đại ca, tại sao huynh lại không muốn cưới vợ vậy? Cưới vợ rất tốt mà, huynh nhìn nương tử của đệ xem, nàng nấu cơm cho đệ, giặt quần áo cho đệ, nếu huynh cưới vợ, nàng cũng sẽ tốt với huynh như vậy!”

Nương tử của nhị đệ?

Tiết Tùng nhìn về phía nhị đệ mình, nhị đệ đang dùng đôi mắt trong suốt nhìn hắn, bên trong chứa đầy sự khó hiểu. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, tâm tư của nhị đệ vẫn trẻ con đơn thuần như vậy, càng làm cho hắn cảm thấy bản thân không bằng cầm thú.

Trong đầu xẹt qua bộ dáng ngượng ngùng cúi đầu của nàng, vẻ mặt dịu dàng khẽ cười, lúc đau thương bất lực, nhưng cho dù thế nào đi nữa, đến cuối cùng nàng vẫn là vợ của nhị đệ, sự ôn nhu của nàng chỉ dành cho một mình nhị đệ, đau lòng của nàng cũng chỉ có nhị đệ có thể xoa dịu nó, còn hắn, hắn chỉ là đại bá của nàng, một người ngoài, hắn không có tư cách nhớ nàng, càng không có tư cách làm bất cứ chuyện gì vì nàng nữa.

Liệu có phải, chỉ cần bản thân hắn cũng có nương tử, hắn sẽ không nhớ nàng nữa? Không nhớ nàng, hắn cũng không cần kiềm nén nỗi tương tư trong lòng, cũng không làm nàng rối loạn tâm tư, ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng và nhị đệ.

Nhưng hắn thực sự không muốn lập gia đình mà!

Ngực tràn đầy buồn bực, ép chặt đến mức sắp không thở nổi, Tiết Tùng không muốn đứng trong phòng nữa, hắn sợ hắn nhịn không được mà làm lộ tâm tư không nên có của mình.

Hắn mở mắt ra, cúi thấp tầm mắt xuống nói: “Nhị thúc, bây giờ trong nhà còn đang bận rộn chuyện xây nhà, xây xong cũng vừa lúc đến mùa thu hoạch, con thực sự không có thời gian rảnh, chuyện này, chờ đến sau mùa thu hoạch hãy bàn lại.”

Tiết Tùng rũ mắt xuống, Tiết Sơn Lương không nhìn thấy sự phức tạp trong mắt hắn, chỉ coi như đứa cháu này đã nghĩ thông suốt, cười nhận lời: “Được, vậy đến lúc đó sẽ bàn lại, đến khi đó con chỉ cần nói cho nhị thẩm của con biết con thích cô nương như thế nào, bà ấy sẽ giúp con...”

Sau đó ông ấy nói cái gì, Tiết Tùng hoàn toàn không nghe được, hắn sãi bước ra khỏi phòng, không nhìn bất cứ người nào trong bếp, cũng không quay đầu lại đã bỏ đi.

Diệp Nha ngơ ngác nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, bột mì trong tay bị nàng nhào nặn không còn hình dạng gì.

“Nhị tẩu, tại sao muội cảm thấy hình như đại ca không muốn vậy?” Xuân Hạnh thu hồi ánh mắt nhìn theo Tiết Tùng, nhỏ giọng nói với Diệp Nha. Nàng luôn cảm thấy, nếu như không phải trong lòng đại ca có người, hắn sẽ không có đạo lý cự tuyệt việc này, hiện tại hắn bị bắt buộc phải đồng ý, chẳng lẽ là vì trong lòng còn vương vấn Hạ Hoa?

Diệp Nha lấy lại tinh thần, liếc nhìn Xuân Hạnh, không nói gì, tiếp tục nhào nặn bột mì trong tay, yên lặng chuẩn bị hấp sủi cảo.

Không cần biết đại ca có nguyện ý hay không, nếu hắn đã đồng ý, sau mùa thu hoạch, nếu nhị thẩm tìm được cô nương thích hợp, đại ca sẽ cưới người đó, sau đó, nàng sẽ có thêm một người đại tẩu.

Rất tốt, đại ca là nam nhân tốt như vậy, làm sao có thể cô độc cả đời, có đại tẩu, hắn mới có được hạnh phúc trọn vẹn. Không chỉ là đại ca, còn có tam đệ nữa, tương lai hắn cũng sẽ cưới vợ, đến lúc đó hai huynh đệ họ đều có người chăm sóc, còn nàng, nàng chỉ cần trông nom Tiết Thụ là đủ, tuy rằng hắn rất ngốc, nhưng hắn tốt với nàng như vậy, nàng cũng sẽ hạnh phúc thôi.

Nàng làm được ba cái sủi cảo, nàng để hai cái sang một bên, chỉ để lại một cái trước mắt.

Ba huynh đệ đều là nam nhân tốt, nàng không thể chỉ vì bọn họ đối xử tốt với nàng, mà sinh ra ý tưởng độc chiếm bọn họ được. Nàng không nên có suy nghĩ nếu sau này đại ca và tam đệ lấy vợ, bọn họ cũng sẽ đối xử tốt với một nữ nhân khác như từng tốt với nàng mà cảm thấy khó chịu trong lòng, suy nghĩ như vậy là rất vô lý, dù sao bọn họ cũng chỉ là đại ca và tam đệ cùa nàng.

Nghe nói có mẹ chồng ác độc không thích con trai mình thân mật với vợ, càng không thích con trai tốt với vợ, chẳng lẽ nàng cũng là loại người như vậy?

Diệp Nha khẽ cười, nàng là một cô nương tốt đó, không thể làm một em dâu xấu xa hay một chị dâu ác độc được đâu. Lấy vợ đi! Lấy vợ đi! Cả hai người đều lấy vợ hết đi! Nàng có thể làm tròn bổn phận của mình, làm một em dâu tốt.

Cho nên, không cho phép tim nàng lại xót xa nữa, biết không?

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 44

Bên ngoài rất náo nhiệt, có giọng bà mai lớn tiếng chúc mừng, có tiếng mẫu thân liên tục nịnh nọt khách khứa, cũng có tiếng thôn phụ trong làng giả ý xu nịnh nói hùa theo, cả tiếng mấy đứa bé cười đùa chạy tới chạy lui, xui xẻo đụng vào người lớn, đổi lấy tiếng mắng chửi xì xào.

Hạ Hoa lẳng lặng ngồi ở đầu giường, ngẩng đầu, nhìn sính lễ xa hoa, từng rương từng rương đặt trước mặt nàng, bộ hoa phục trên người lại càng đặc biệt chói mắt.

Nàng vươn tay, năm ngón tay mở ra rồi nắm chặt lại, hiện ra một cái hầu bao bên trong.

Nàng lẳng lặng nhìn nó, từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, chẳng lẽ trước khi xuất giá, nàng không thể gặp lại hắn một lần hay sao, nàng chỉ muốn chào từ biệt hắn thôi, chẳng lẽ cũng không được hay sao?

Ngồi thẫn thờ không biết bao lâu, tiếng ồn ào bên ngoài dần lắng xuống.

“Tỷ, khách khứa về hết rồi, nương gọi tỷ ra ăn cơm.” Đệ đệ chín tuổi vừa gặm đùi gà vừa gõ cửa nói với nàng.

“Ừ, tỷ ra liền.” Hạ Hoa cất hầu bao vào người, buồn bã trả lời, mang giày ra ngoài.

Tiếng huyên náo trong viện đã biến mất, nàng vào gian nhà chính nhưng không thấy ai cả, mới hỏi: “Cha mẹ đâu rồi?”

Đệ đệ đang cố hết sức xé đùi gà, nhai đầy miệng mới ậm ờ trả lời nàng, “Cha mẹ có công việc ra ngoài một chút, sẽ trở về ngay, hừ, tỷ đừng hòng lén chạy đi, nương đã dặn đệ phải coi chừng tỷ!”

Hạ hoa cười khổ một tiếng, nhấc chân bước vào gian phòng phía tây, trên bàn còn bày mấy món ăn mặn, đều là những món quý hiếm bình thường rất ít khi được ăn, nhìn đệ đệ còn trấn thủ ở cửa, nàng cũng không muốn làm gì, chỉ im lặng chậm rãi ngồi xuống dùng bữa.

“Đại Cường, giúp ta một việc, đến tửu quán mua dùm ta hai bao hạt dưa đi.”

Trong phòng bếp truyền đến giọng nói của Tống Hải, còn có tiếng bước chân “lộp bộp” của hắn, Hạ Hoa hơi sửng sốt, đại phu không phải đã dặn hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi sao, tại sao còn tới đây? Nhớ đến tâm ý của hắn với mình, Hạ Hoa bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng đặt đũa xuống, chờ hắn lại nói chuyện với nàng, đến lúc này rồi, không biết hắn còn muốn gì nữa.

“Trong nhà còn hạt dưa mà, tại sao phải đi mua nữa?” Đại Cường ngồi ở thềm cửa, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Tống Hải.

Tống Hải giả vờ bịa chuyện nói: “Nhà của đệ không có vị mặn, ta muốn ăn hạt dưa vị mặn, đi nhanh đi, tiền dư đều cho đệ hết.” Lấy ra mấy bạc lẻ nhét vào tay Đại Cường.

Đại Cường đếm mấy đồng bạc trong tay, lập tức cười toa toét, vui vẻ nhận lời: “Hì hì, đệ đi đây, nhưng mà biểu huynh, huynh nhớ giúp đệ trông chừng tỷ tỷ nha, tuyệt đối không thể để tỷ ấy ra ngoài, nếu để nương biết đệ sẽ bị mắng.”

“Biết rồi, đi đi!” Tống Hải sờ đầu của hắn, nhìn hắn biến mất nhanh như chớp, sau đó vịn vách tường tiến vào, vừa nhìn thấy bóng dáng đang lặng lẽ ngồi ở đằng kia, nhất thời cảm thấy một phen khổ cực chịu đựng tối hôm qua không có phí công, trật chân có là gì, ít nhất bây giờ hắn còn có thể ở lại nhà dì nửa tháng, còn có cơ hội nhìn thấy nàng, ở bên cạnh nàng.

“Biểu muội, sao muội không ăn, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?” hắn đi chầm chậm đến gần bàn ăn, ngồi xuống đối diện nàng, ánh mắt lưu luyến muốn khắc sâu hình dáng nàng.

Hạ Hoa giả vờ không biết, phớt lờ tình ý nóng cháy trong mắt hắn, miễn cưỡng cười nói: “Muội ăn không vô, chân của huynh đỡ chút nào chưa, còn đau không? Sao huynh không nằm trong phòng nghỉ ngơi?” Ở trong lòng nàng, từ trước đến nay Tống Hải luôn là biểu huynh tốt của nàng, hắn luôn yêu thương chăm sóc nàng, nàng muốn gì hắn cũng sẽ cho, nàng thích cảm giác được hắn cưng chiều, thích nói tâm sự của mình cho hắn nghe, sau đó hưởng thụ giọng nói ôn nhu quan tâm tâm của hắn, bởi vì giọng nói đó rất giống Tiết Tùng. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn như thế mà thôi, nàng không có một chút tình yêu nam nữ với hắn, người nàng thích là Tiết Tùng, một nam nhân lạnh lùng nghiêm nghị, những lúc nàng nhớ đến hắn đều cảm thấy ngọt ngào trong lòng.

Tống Hải nhìn thẳng vào Hạ Hoa, trông thấy hai con mắt sưng đỏ của nàng, đau lòng nhỏ giọng khuyên: “Biểu muội, muội lại khóc sao? Nếu muội thật sự không muốn gả đi, ta, ta có thể dẫn muội rời khỏi nơi này...” Khó có cơ hội nói chuyện với nàng như vậy, hắn không muốn nhắc đến vết thương ở chân, hắn chỉ muốn thổ lộ cho nàng biết tâm ý của hắn, nếu nàng muốn rời khỏi, bây giờ vẫn còn kịp.

Hạ Hoa rũ mắt xuống, nắm chặt một ống tay áo, lắc đầu thở dài nói: “Không cần đâu biểu huynh, đã đến nước này, muội còn có thể đi đâu được nữa, nếu muội bỏ trốn với huynh, trước sau gì cũng bị mẫu thân tìm được. Biểu huynh, cám ơn huynh từ trước đến nay luôn đối tốt với muội, huynh yên tâm đi, muội không sao đâu, chỉ có chút lưu luyến cha mẹ...”

Nàng biết Tống Hải có ý khác, nhưng nàng sẽ không đi theo hắn, thứ nhất nàng không dám đeo tiếng xấu “bỏ trốn theo nam nhân”, không đành lòng để cha mẹ bị mọi người gièm pha nói xấu, thứ hai, hắn không phải là người nàng mong muốn, nếu như, nếu như người nói những lời này với nàng là Tiết Tùng, nàng nhất định sẽ nguyện ý đi theo hắn! Nhưng nàng biết, với tính cách của Tiết Tùng chắc chắn hắn sẽ không vì nàng mà vứt bỏ hai đứa em trai, cho nên, nàng hiểu được lý do vì sao Tiết Tùng không đến tìm nàng, vì sao hắn muốn lẩn tránh nàng, nhưng, nàng chỉ muốn gặp lại hắn một lần, một lần được chính tai nghe hắn nói hắn thích nàng, chỉ cần như thế, đời này của nàng sẽ không còn tiếc nuối gì nữa.

Tống Hải căm hận siết chặt nắm tay, tại sao nàng lại ngu ngốc như vậy, chẳng lẽ nàng không nhìn ra hắn thích nàng đến chừng nào sao? Hắn rất muốn dẫn nàng cao chạy xa bay!

“Hạ Hoa, ta...”

Hạ Hoa nhíu mày ngẩng đầu, “Biểu huynh, huynh lại gọi tên của muội nữa rồi!”

Tống Hải kinh ngạc, không thể tin nhìn nữ nhân trước mặt. Từ lúc hắn biết nàng đến giờ, hắn đã vô cùng yêu thích đôi mắt hồn nhiên trong sáng của nàng. Lúc hai người ở chung với nhau, đôi mắt xinh đẹp đó luôn chan chứa ý cười nhìn hắn, có khi sẽ hàm chứa ôn nhu, có lúc lại nghịch ngợm, thậm chí đôi khi là ủy khuất và nước mắt, nhưng rất ít khi sẽ có tức giận, nhưng bây giờ thì sao, chỉ bởi vì trong lúc vô ý hắn lỡ gọi tên nàng, mà nàng nổi giận với hắn, phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm, giống như hắn vừa đoạt lấy thứ gì của nàng vậy, không, không phải, nói chính xác thì nàng nổi giận là vì nàng nghĩ hắn cướp đồ của Tiết Tùng! Ở trong lòng nàng, có phải chỉ có Tiết Tùng mới xứng gọi tên nàng như vậy không?

“Hạ Hoa! Hạ Hoa! Hạ Hoa! Tại sao ta không thể gọi tên muội như vậy chứ!” Hắn tức giận đứng lên, chịu đựng đau đớn ở mắt cá chân, cúi đầu nhìn ánh mắt kinh hoảng của nàng, cắn răng ép hỏi: “Muội khóc, là vì trong lòng còn nhớ đến hắn phải không? Muội thà rằng gả cho người khác làm thiếp cũng không muốn đi theo ta, muội thà để hắn nhớ thương cả đời, cũng không muốn để cho hắn biết muội bỏ trốn theo nam nhân khác sau đó hận muội, phải hay không?”

Tống Hải chưa từng lớn tiếng với nàng như vậy!

Đối mặt với lửa giận bất thình lình của Tống Hải, Hạ Hoa sợ đến co quắp, trong lòng vừa ủy khuất lại vừa xấu hổ vì bị nói trúng tim đen, nhưng nàng rất nhanh tỉnh táo lại, nàng biết cách đối phó với nam nhân này như thế nào, dù sao từ nhỏ đến lớn hắn luôn bị nàng ăn gắt gao.

Nàng hốt hoảng lui về sau một chút, ngửa đầu lên nhìn hắn: “Biểu huynh, huynh nói gì vậy? Chuyện muội nhớ huynh ấy và chuyện không thích huynh gọi tên muội, thì liên quan gì đến chuyện muội lập gia đình? Huynh nghĩ rằng muội nguyện ý gả cho một lão già làm thiếp sao? Còn không phải là vì mẫu thân bị bắt buộc hay sao! Huynh luôn miệng nói muốn mang muội rời khỏi nơi này, nhưng huynh sẽ dẫn muội đi đâu, đến nhà của huynh? Huynh tưởng cha mẹ của muội ngu ngốc lắm sao, huynh nghĩ hai người họ sẽ không đoán được hướng đi của chúng ta hay sao? Biểu huynh, bây giờ muội đã bị cha mẹ trông coi chặt chẽ, không cho phép ra khỏi cửa nửa bước, lẽ nào huynh cũng muốn giống hai người họ, ban ngày ban mặt nhốt muội ở trong phòng trông coi mới yên tâm hay sao?” Nhớ đến mỗi đêm đều bị khóa cửa phòng, nước mắt của nàng liền dâng trào lên.

Tống Hải thấy nàng rưng rưng nước mắt thì tay chân luống cuống, giơ tay lên muốn lau sạch nước mắt cho nàng: “Biểu muội, muội đừng khóc, trong lòng ta không thoải mái nên mới lỡ miệng, muội tốt như vậy, ta thực sự không đành lòng nhìn muội chịu uất ức, gả cho một lão già làm thiếp!”

Hạ Hoa cúi đầu lau nước mắt, vô tình gạt tay hắn ra: “Huynh không đành lòng thì có thể làm được gì, số mệnh của muội đã như thế này rồi, muội chỉ còn cách nhận mệnh, nhưng mà...” Trong lòng nàng chợt nảy ra một ý tưởng, nàng kéo ống tay áo của Tống Hải, giọng nói run rẩy ẩn chứa hy vọng nhỏ nhoi: “Biểu huynh, muội sẽ nhận mệnh, nhưng muội muốn gặp lại huynh ấy một lần nữa, huynh làm ơn giúp muội đi, được không? Biểu huynh, bây giờ chỉ có huynh có thể giúp được muội, muội cầu xin huynh!” Nàng biết bản lĩnh của Tống Hải, chỉ cần hắn muốn, hắn nhất định có thể giúp được nàng!

Bị nữ nhân mình yêu thích cầu xin bản thân giúp nàng gặp một người đàn ông khác, mùi vị đó như thế nào?

Trong lòng Tống Hải ghen ghét chồng chất, hắn cố nhịn lắm mới không vứt đôi tay đang nắm chặt ống tay áo của hắn ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói: “Nếu muội đã nhận mệnh, còn gặp hắn làm gì?” Giọng nói tràn đầy châm chọc.

Hạ Hoa còn muốn nói nữa, bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của Đại Cường, trong lòng nàng quýnh lên, níu chặt cánh tay Tống Hải, nước mắt tràn mi: “Biểu huynh, huynh coi như nể mặt tình cảm bao nhiêu năm nay của chúng ta, giúp muội một lần đi, được không? Muội không cần huynh làm gì nhiều, chỉ cần tối nay huynh giúp muội mở khóa cửa phòng là được rồi, muội sẽ tự đi tìm huynh ấy! Biểu huynh, muội cầu xin huynh đó, muội chỉ muốn hỏi huynh ấy một câu mà thôi, sau này muội sẽ không gặp lại huynh ấy nữa, cầu xin huynh mà, biểu huynh, biểu huynh...”

Tống Hải im lặng nhìn khuôn mặt ngập đầy nước mắt của nàng, ở phút cuối cùng trước khi Đại Cường tiến vào, hắn lạnh lùng “hừ” một tiếng, giẫy tay nàng ra, phất tay áo bỏ đi. Hắn đi rất nhanh, mắt cá chân đau đớn vô cùng, nhưng chút đau đớn này thì tính là gì? Còn không bằng nỗi đau trong lòng khi thấy nàng khổ sở cầu xin hắn vì một nam nhân khác, còn khóc thành như vậy, từng giọt nước mắt của nàng giống như từng nhát dao đâm vào tim hắn!

“Biểu huynh, hạt dưa của huynh này!” Đại Cường vừa chạy vào cửa, không chú ý tới sắc mặt xanh mét của nam nhân phía trước, lấy lòng chạy tới đưa hạt dưa cho hắn.

“Đùng!” Âm thanh Tống Hải vứt hạt dưa xuống nền đất, hạt dưa rơi tứ tung khắp nơi, tạo thành một đống lộn xộn trên nền nhà.

Đại Cường choáng váng, ngơ ngác nhìn bóng dáng Tống Hải bước ra cửa, nửa ngày cũng không kịp phản ứng lại.

Hạ Hoa nghe thấy động tĩnh bên ngoài, biết Tống Hải tức giận, chút hy vọng vừa nhen nhóm cũng bị dập tắt, trở về giường nghẹn ngào khóc lóc.

Hạ Hoa tuyệt vọng, nhưng nàng không biết rằng, đầu xỏ gây nên tình cảnh hiện giờ của nàng và Tống Hải, cũng đang lo lắng rối bời tâm can.

Tiết Tùng cứ tưởng lúc nhị thúc buộc hắn cưới vợ đã là thời khắc khó chịu nhất trong ngày hôm nay rồi, nhưng đến lúc chập tối, hắn mới biết được, thực ra đó cũng chưa là gì.

Mặt trời vừa lặn, cả nhà nhị thúc đã về, không có trưởng bối, hắn đợi không kịp muốn chạy nhanh về nhà, cả ngày hôm nay nàng vẫn chưa nhìn hắn lần nào, hắn muốn trở về gặp nàng. Lúc dùng cơm trưa, trong lòng hắn có tâm sự nặng nề, tất nhiên sẽ không phản ứng với bất kỳ ai, cũng không dám nhìn nàng, nhưng bây giờ hắn dám, nguyên nhân chủ yếu là, hắn không nhịn được nữa. Hắn muốn nhìn thấy đôi mắt của nàng, tìm tòi xem trong đôi mắt long lanh ngập nước ấy có lưu giữ chút ký ức nào của đêm qua không, hắn cũng muốn biết nàng cảm thấy thế nào về chuyện chung thân đại sự của hắn, liệu trong mắt nàng có chút gợn sóng nào không.

Hắn nhìn Tiết Thụ đang cắm cúi làm việc bên cạnh, nhấc chân trở về, hắn chỉ muốn gặp nàng một chút mà thôi, gặp được nàng, hắn mới thôi suy nghĩ lung tung.

“Đại ca, huynh đi đâu vậy?” Tiết Thụ thấy Tiết Tùng muốn đi, cũng muốn đi theo.

Tiết Tùng không quay đầu trả lời: “Ta đi uống nước một lát.”

“Đệ cũng muốn uống nước.” Tiết Thụ ném xẻng trong tay xuống đất một cái “bịch”, nhanh chân chạy về trước, chạy vù qua mặt đại ca hắn.

Tiết Tùng hơi khựng người lại suy nghĩ, nhị đệ đi trước cũng tốt, sẽ không khiến nàng cảm thấy hắn trở về đột ngột. Nghĩ như vậy, hắn tiếp tục trầm ổn bước về.

Lúc hắn tới phòng bếp mới phát hiện hai người đều không ở bên trong, hắn do dự bước đến cửa sau, đang định nhìn hướng sân sau, đã nghe giọng nói ngu ngốc của Tiết Thụ từ phòng tây truyền đến: “Nương tử, nàng mở miệng đi, ta đút nàng ăn táo.”

“Ăn cái gì nữa, hôm nay ta đã ăn mấy trái rồi, chàng ăn một mình đi! Khoan đã, đi rửa tay trước, sẵn rửa sạch táo lại, tay chàng dính toàn đất cát kìa.” Hắn nghe giọng nói của nàng, mang theo chút tức giận lại có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn biết, chắc hẳn lúc này khóe môi nàng đang cong cong, chứa đầy ý cười sủng nịch nhìn nhị đệ, nàng cười vì sự đơn thuần ngốc nghếch của Tiết Thụ.

“Ta không ăn, ta để dành cho nàng hết đó.” Tiết Thụ lấy lòng không thành công, còn bị nương tử khiển trách, cúi đầu nhìn bàn tay của mình, quả thực dính rất nhiều đất cát, hắn bĩu môi, xoay người chạy ra ngoài, chuẩn bị đi rửa tay rồi quay về với nương tử.

Diệp Nha sợ hắn rửa táo xong không dám ăn, lại bỏ mấy trái táo ẩm ướt vào túi, nàng ngừng công việc đang làm, đi cùng với hắn. Tuy nhiên, vừa vén màn cửa lên, tầm mắt đã bắt gặp một bóng dáng cao lớn đứng thẳng đang nhìn hướng bên này, nàng giật mình, giả vờ không phát hiện, đi thẳng ra sân trước.

Khoảnh khắc nàng chợt xuất hiện, Tiết Tùng cảm thấy hồi hộp đến đổ mồ hôi, sau đó hắn thấy, nàng vội vã bước qua người hắn đi về phía trước, không hề nhìn hắn một lần nào, hắn không nhịn được nắm chặt tay lại, nắm tay run run, tại sao nàng không nhìn hắn, chẳng lẽ chỉ nhìn xem hắn một lần cũng khó đến vậy sao?

Ánh mắt hắn ngước nhìn theo bóng nàng, đến khi biến mất đằng sau cánh cửa.

Tiết Tùng không chịu được nữa, đuổi theo hai người, vừa bước ra đã trông thấy Diệp Nha đang vươn tay đút trái táo ướt nhẹp vào miệng Tiết Thụ. Tiết Thụ rất thèm ăn, nhưng thứ hắn muốn ăn không phải là trái táo đó, mà là tay nàng, vì vậy hắn ham chơi ngậm ngón tay nàng vào miệng, không cho nàng rút ra. Tiết Tùng đứng đó, ánh mắt kinh ngạc nhìn đôi mắt nhị đệ sáng rực lên, dùng đôi môi hơi dầy của hắn liếm láp ngón tay trắng nõn của nàng, chỉ trong nháy mắt cả gò má của nàng hiện lên một tầng nhàn nhạt đỏ ứng, kiều diễm động lòng người. Sau đó vì sợ nàng phát hiện bản thân đang nhìn trộm mà vội vàng lui về sau mấy bước, tim đập rầm rầm như trống trận.

Thảo nào người ta thường nói “kẻ ngốc có ngốc phúc”. Tận mắt nhìn thấy nhị đệ “đùa giỡn” nàng, Tiết Tùng ma xui quỷ khiến sinh ra những suy nghĩ “xấu xa” trong đầu, nếu, nếu hắn cũng ngốc như nhị đệ thì tốt biết mấy, lúc đó hắn cũng có thể “muốn làm gì thì làm” rồi...

Hắn thở dài thật sâu, vừa muốn xoay người trở về sân sau thì đúng lúc nhị đệ và nàng sóng vai bước vào.

Không nói một lời mà bỏ đi, dường như không được tốt cho lắm, nhưng hắn vắt óc suy nghĩ cũng không biết nên nói gì, Tiết Tùng lúng túng ho khan một cái, ánh mắt đảo quanh khắp phòng bếp rồi cuối cùng rơi vào gương mặt nàng, lấy lòng nói: “Đệ muội, bây giờ ta đi giết gà, lát nữa muội hầm nó được không?” Lời vừa ra khỏi miệng, hắn cảm thấy cực kỳ lúng túng, muốn nhìn đi nơi khác, nhưng lại sợ bỏ qua ánh mắt của nàng, chỉ đành đứng khẩn trương đứng đó nhìn chằm chằm vào nàng, đứng thế này nàng mới trông thấy hắn, chỉ cần nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái thôi, hắn sẽ lập tức đi ra ngoài ngay.

Diệp Nha vẫn cứ cúi đầu. Nàng biết ba con gà ác đó là hắn cố ý mua cho nàng ăn, nếu những lời này Tiết Tùng nói ở ngày hôm qua, nàng nhất định sẽ cảm động vô cùng rồi suy nghĩ vẩn vơ, nhưng bây giờ, nàng đã biết sự quan tâm săn sóc này chỉ là vì thân thể của nàng, muốn nàng mau chóng khỏe lại sinh một đứa con cho Tiết Thụ, vì thế, nàng cũng không cần áy náy đón nhận lòng tốt của hắn nữa, nàng nhìn chằm chằm xuống đất trả lời: “Cả ngày nay làm việc vất vả, chắc đại ca đã mệt mỏi rồi, chuyện nhỏ thế này cứ giao cho Tiết Thụ làm. A Thụ, chàng mau đi giết gà đi.”

“Tuân lệnh.” Nương tử có lệnh, Tiết Thụ vui vẻ đi làm, lúc đi ngang qua Tiết Tùng, hắn quay đầu lại hỏi: “Nương tử, nên giết gà lớn hay gà con.”

Diệp Nha không nhịn được lườm hắn, “Đương nhiên là mấy con gà lớn mới mua rồi!” Gà con nhà mình nuôi được bao lớn đâu mà lại hỏi như thế, thật hết biết, không nói hai câu ngu ngốc thì không chịu nổi mà.

Tiết Thụ cười hắc hắc: “Gà lớn mới có thịt nhiều!” nói xong sãi bước đi.

Diệp Nha lắc đầu, tầm mắt xẹt qua ống quần Tiết Tùng, rồi nhanh chóng đi về phòng. Bữa tối chỉ cần hâm nóng lại sủi cảo bữa trưa còn dư là có thể ăn tiếp. Tiết Thụ đi giết gà chắc cũng phải mất một lúc, chi bằng bây giờ nàng trở về phòng ngồi đợi. Nàng đã quyết định rồi, sau này nếu không cần thiết, lúc không có Tiết Thụ ở đây, nàng sẽ cố gắng tránh chạm mặt Tiết Tùng và Tiết Bách, mắc công nàng hiểu lầm bọn họ, còn tạo cơ hội để bọn họ hiểu lầm nàng.

Rèm cửa hạ xuống, ngăn cách ánh mắt của người nào đó.

Tiết Tùng cảm thấy hắn sắp phát điên rồi!

Hắn nhìn thấy nàng cười cười nói nói với nhị đệ, trong khi hắn rõ ràng đứng bên cạnh nhị đệ, thế mà nàng lại không hề nhìn hắn, dù chỉ một lần. Nhị đệ vừa đi, nàng cũng phớt lờ hắn bước đi, giống như trong phòng bếp này hoàn toàn không có sự hiện diện của hắn vậy!

Trong lòng ngực có một đám lửa cháy hừng hực, sắp đốt sạch lý trí của hắn, khiến hắn muốn xông qua cánh cửa đó, bước đến trước mặt nàng, bức bách nàng nhìn hắn.

Nhưng đến cuối cùng hắn cũng không dám làm thế, cứ lặng lẽ đứng ngây người ở đó nhìn theo bóng nàng, đợi thời gian làm hắn bình tĩnh lại.

Tỉnh táo lại, hắn xoay người đi uống nước.

Những giọt nước mát tràn vào cổ họng, xua tan một ít buồn phiền trong lòng, Tiết Tùng cảm thấy dễ chịu hơn chút. Sau đó hắn bất giác phát hiện ra một vấn đề, nàng trước đây không đối với hắn như vậy, dù cho nàng có nhát gan thẹn thùng, thì lúc hắn nói chuyện với nàng, nàng cũng sẽ trộm nhìn hắn một cái, chỉ có hôm nay, nàng biểu hiện rất rõ rệt không muốn ở chung với hắn.

Hắn nhíu mày, vì sao nàng phải tránh né hắn?

“Đại ca, huynh đứng ngẩn người ở đó làm gì vậy?” Tiết Bách vừa vào cửa, đã thấy đại ca của hắn giơ bình nước lên đưa tới miệng, nhưng lại chậm chạp không uống, chỉ nhìn chằm chằm nước trong bình thẩn thờ, hắn cảm thấy nghi ngờ hỏi một câu, đây là lần đầu tiên hắn thấy bộ dạng đại ca ngu ngơ như vậy.

Tiết Tùng bỗng hoàn hồn lại, uống một ngụm nước rồi nhỏ giọng hỏi hắn: “Đệ đã mua mật hoa chưa?” Tối hôm qua hắn lên thị trấn, tiểu ca làm việc trong y quán đã nói với hắn mật hoa vừa mới bán hết, hôm nay mới có hàng lại, vì vậy hắn căn dặn tam đệ sau khi học xong, trên đường về nhớ ghé đi mua.

“Đệ mua rồi.” Tiết Bách lắc lắc cái bình nhỏ trong tay, nhìn thoáng qua cửa phòng tây: “Nhị tẩu đâu rồi đại ca?”

Trong lòng Tiết Tùng gợn sóng, chỉ vào phòng tây nói: “Nàng đang ngồi trong phòng đợi nhị đệ, đệ đi đưa cho nàng đi, nhớ bắt nàng phải nhận đó.” Hai con mắt chăm chú nhìn rèm cửa.

Tiết Bách gật đầu, đi thẳng tới cửa, nhẹ nhàng thốt lên: “Nhị tẩu, đại ca dặn đệ mua mật hoa về cho tẩu.” Dù cho đại ca không đứng phía sau hắn, hắn cũng không dám nói là mình mua, nàng rất dễ dàng xấu hổ, ngộ nhỡ lại suy nghĩ quá nhiều mà tránh né hắn thì biết làm sao bây giờ?

Diệp Nha nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, không biết tại sao, tim nàng cảm thấy rất ấm áp, đồng thời cũng có chút khó chịu, nàng cắn môi im lặng trong chốc lát, mới cúi đầu vén rèm cửa đi ra, nhìn vạt áo Tiết Bách, vươn tay ra: “Làm phiền tam đệ rồi, đệ đưa cho ta đi.”

Tiết Bách không ngờ nàng sẽ làm như vậy, không có chút vui mừng, cũng không mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, ánh mắt cũng không thấp thỏm bất an nhìn hắn, nàng thậm chí còn không buồn nhìn hắn. Hắn sửng sốt một hồi, ngơ ngác đưa bình mật hoa vào tay nàng, còn muốn dặn dò hai câu, nhưng nàng đã nhanh chóng buông rèm cửa trở vào phòng.

Đây có phải là tiểu tẩu đáng yêu, hay đỏ mặt ngại ngùng của hắn hay không?

Tiết Bách buồn bực xoay người, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tiết Tùng, ngầm hỏi hắn: Bữa nay nhị tẩu bị sao vậy, sao nàng có chút kỳ lạ?

Nhưng lúc này Tiết Tùng không rảnh để ý đến hắn, hắn nhìn chằm chằm vào rèm cửa đang đong đưa, giống như nhận ra điều gì đó.

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 45

Tiết Thụ làm gà xong, đem tới phòng bếp, gọi Diệp Nha ra hầm ăn. Hắn cảm thấy đồ ăn nương tử làm đều cực kỳ ngon, hắn ăn đồ ăn của nàng làm rồi thì không muốn ăn của người khác nữa.

Diệp Nha trả lời một tiếng, đi ra phòng bếp, đúng lúc nhìn thấy Tiết Tùng tiếp nhận con gà từ trong tay Tiết Thụ, quay đầu nói với nàng: “Đệ muội, muội nghỉ ngơi đi, đêm nay để ta làm đồ ăn cho.”

Giọng nói bình tĩnh tự nhiên, giống như ngày thường.

Diệp Nha rốt cuộc không nhịn được liếc nhìn hắn, đúng lúc hắn cũng đang lặng lẽ chăm chú nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, con ngươi đen thâm trầm như đầm nước sâu, vĩnh viễn không để người khác nhìn thấu được. Nhưng điều làm nàng kinh ngạc nhất chính là, dường như hắn luôn một mực chờ mong nàng nhìn hắn, nàng vừa ngẩng lên, đôi mắt chuyên chú đó đã giam cầm nàng lại, giống như muốn nhìn thấu vào nội tâm của nàng, nàng kinh hãi, vội vàng quay đầu sang chỗ khác, ấp úng nói: “Hay để muội làm cho, đại ca, huynh đi nghỉ đi.” Bụng nàng đã hết đau, thân thể cũng không yếu ớt đến mức bắt một đại nam nhân như Tiết Tùng làm cơm giúp nàng.

Rốt cuộc có thể cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, Tiết Tùng cảm thấy phiền muộn cả ngày nay, đều biến mất trong đôi mắt đó.

Hắn nhìn nàng ngẩn ngơ. Thực ra khoảnh khắc đó quá ngắn ngủi, hắn vốn không thể nhìn ra được điều gì. Nhưng thứ hắn thích nhìn nhất chính là dáng vẻ kinh sợ hoặc ngượng ngùng của nàng, khi đó, khuôn mặt trắng nõn của nàng sẽ dần trở nên đỏ ửng, xinh đẹp còn hơn ánh nắng chiều tà, khiến lòng hắn rung động. Trước đây hắn không hiểu cái gì gọi là cảnh đẹp ý vui, bây giờ thì hắn biết rồi, hắn thích nhìn nàng, thích vô cùng, thích đến mức không thể chịu nổi nếu nàng không nhìn lại hắn, thậm chí muốn làm tất cả vì nàng, chỉ để đổi lấy chút quan tâm của nàng dành cho hắn. Hắn không cầu mong nhiều lắm, hắn không cần nàng thích hắn, nhưng hắn thực sự không chịu nổi việc nàng không nhìn hắn, không nói chuyện với hắn.

Lý trí cảnh báo hắn đừng trêu chọc nàng nữa, cứ như vậy, giữ một khoảng cách với nhau, nàng toàn tâm toàn ý sống với nhị đệ, hắn thành thật quy củ làm đại ca của hắn. Nhưng mà, lúc này hắn đang bị nàng giày vò, tinh thần hoang mang, thậm chí sắp phát điên rồi, làm sao còn tâm tình bận tâm đến lý trí nữa? Tựa như lúc hắn không muốn nàng hiểu lầm chuyện hắn thích Hạ Hoa, trong lòng hắn lo lắng bồn chồn muốn giải thích với nàng, thậm chí còn muốn thẳng thắn nói với nàng chuyện hắn không muốn cưới thê tử, hắn biết nàng không thích hắn, cũng không quan tâm đến việc hắn có cưới thê tử hay không, nhưng lỡ đâu, một phần vạn khả năng nàng có chút xíu quan tâm đến hắn thì sao? Hắn có thể tự mình đa tình nhưng không hy vọng nàng có chút ủy khuất nào.

Còn việc tại sao nàng lại thay đổi thái độ, lạnh nhạt khách khí với hắn và tam đệ, trong lòng Tiết Tùng có hai suy đoán. Một là nàng đã phát hiện ra tâm ý của hắn, quyết định trốn tránh. Còn hai là do bản thân mình trong lúc vô tình đã phạm phải lỗi lầm nào đó khiến nàng tức giận. Nàng không vui cho nên không muốn để ý đến hắn, rồi giận lây sang tam đệ.

Do đó, hắn phải biết rốt cuộc là vì lý do gì. Cảm giác bị nàng phớt lờ như vậy, thật sự quá dày vò, hắn muốn trở lại giống trước kia.

Đầu tiên đoán nàng giận hắn đi. Vậy hắn phải nghĩ biện pháp lấy lòng nàng. Từ lúc sáng thấy nàng còn chưa khỏe, hắn đã không muốn nàng vất vả làm cơm trưa rồi, nhưng ngại vì nhị thúc nhị thẩm còn ở đây, hắn không thể nói gì. Bây giờ trong nhà không còn người ngoài, nàng có thể nằm xuống nghỉ ngơi, không cần làm gì hết, cũng không ai chê nàng yếu ớt cả.

Diệp Nha sắp chịu hết nổi rồi, nàng không phải khúc gỗ, bị Tiết Tùng nhìn chằm chằm lâu như vậy, sao lại không có cảm giác gì được chứ?

Nàng cho rằng bản thân sẽ thấy tức giận, nhưng hoàn toàn không có, nàng chỉ cảm thấy khẩn trương, và cả uất ức nữa. Là chính đại ca cảnh cáo nàng không nên suy nghĩ nhiều, bây giờ huynh ấy lại chủ động dành công việc của nàng, còn không e dè nhìn chằm chằm vào nàng, thật ra huynh ấy đang có ý gì đây?

Tiết Tùng không nhúc nhích, Diệp Nha cũng không biết lấy dũng khí từ đâu ra, cúi đầu đi đến trước mặt hắn, thò tay giựt lại con gà trong tay hắn: “Đại ca, huynh vào phòng nghỉ ngơi đi, muội không sao nữa rồi.” Nàng không cần hắn tốt bụng quan tâm nàng!

Tiết Tùng bị hành vi lớn mật của nàng làm kinh sợ, không buông tay, ánh mắt rơi vào đôi môi mím chặt của nàng, trong lòng cảm thấy bất an.

Diệp Nha dùng sức kéo, nhưng không đoạt lại nổi, con gà trụi lông kia bị hai người giằng co nhẹ nhàng lung lay.

Tính tình bướng bỉnh của nàng bộc phát, ngẩng đầu lên, lần đầu tiên trừng mắt nam nhân nàng chưa bao giờ dám nhìn thẳng này, la lớn: “Đại ca!”

Tiết Tùng cũng là lần đầu tiên thấy nàng tức giận như vậy, mắt hạnh đen bóng vừa ủy khuất vừa phẫn nộ, bên trong phản chiếu hình bóng của hắn. Cổ họng hắn khẽ nuốt vào, ánh mắt nhu hòa, từ trên cao nhìn xuống nàng: “Đệ muội, muội còn yếu lắm, vẫn nên để ta làm đi.”

Mặt Diệp Nha đỏ bừng lên, đúng, chính là ánh mắt này, giọng nói này, hắn, hắn...

Nếu quả thực không muốn khiến nàng hiểu lầm, đáng lẽ hắn không nên nhìn nàng bằng ánh mắt đó!

Ngây người trong giây lát, nàng tức giận buông tay, bỏ chạy về phòng.

Tiết Thụ an vị ở cửa bắc, nhìn hai người tranh đến cướp đi, không hiểu tại sao đến cuối cùng nương tử lại bỏ chạy, còn đại ca thì sững sờ đứng đó nhìn rèm cửa. Hắn nhìn vào con gà còn đang lắc lư trên tay đại ca, hoài nghi hỏi: “Đại ca, bộ huynh biết hầm gà bằng thuốc bắc sao? Mà dù sao đi nữa thì chắc chắn huynh cũng không làm ngon bằng nương tử.”

Tiết Tùng lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ liếc hắn, nhẹ giọng răn dạy: “Có ngon hay không cũng không phải làm cho đệ ăn, đây là dành riêng cho đệ muội bồi bổ thân thể.”

Tiết Thụ bĩu môi, con gà đó lớn như vậy, nương tử vốn dĩ không thể nào ăn hết một mình được, nàng nhất định sẽ chia cho hắn ăn chung.

Hắn suy nghĩ một chút, thấy đại ca đã bắt đầu chặt gà, cực nhanh đứng dậy đi vào phòng tây.

Diệp Nha ngốc lăng ngồi nhìn bình mật hoa, nghe thấy tiếng động, quay sang nhìn Tiết Thụ, rồi im lặng không nói gì.

Tiết Thụ tiến tới ôm nàng, lấy lòng hôn tai nàng: “Nương tử, bụng nàng còn đau không?”

Diệp Nha rụt cổ, lắc đầu, sau đó đẩy hắn ra: “Chàng đừng làm rộn, rối tóc ta.”

Tiết Thụ vội lui về sau một ít, chỉnh lại mái tóc phía sau cho nàng, ôm cánh tay nàng cầu xin: “Vậy nàng đi hầm gà đi, đại ca không có khiếu nấu ăn đâu, ta và tam đệ đều không thích ăn đồ của đại ca làm, nếu để huynh ấy hầm gà, nhất định dở ẹc luôn, uổng phí cả con gà, nương tử yêu dấu, ta muốn ăn đồ ăn của nàng làm...”

Đại ca nấu ăn rất tệ?

Nhớ đến dáng vẻ bình tĩnh kiên quyết dành việc nấu ăn lúc nãy của Tiết Tùng, Diệp Nha cảm thấy có chút buồn cười, hỏi lại một lần nữa, “Đại ca thực sự nấu tệ như vậy sao? “

Tiết Thụ trịnh trọng gật đầu, “Mỗi lần đại ca nấu cháo, thường thường chưa kịp đợi cháo chín đã múc ra rồi, lần nào cũng quên bỏ muối cả, ngày bé tam đệ từng phàn nàn với huynh ấy một lần, từ đó đại ca mới bắt ta học nấu cơm.” Lần đó tam đệ ăn xong bị đau bụng, hắn đặc biệt nhớ kỹ chuyện này.

Thì ra không phải cái gì đại ca cũng biết làm...

Sự phát hiện này làm buồn phiền trong lòng Diệp Nha phai nhạt chút, thấy Tiết Thụ vẻ mặt trông đợi nhìn nàng, nàng ngẫm nghĩ, quyết định không thể để lãng phí con gà kia.

“Đi thôi, chúng ta ra ngoài hầm gà, chàng nhóm lửa giúp ta.”

Đôi mắt Tiết Thụ nhất thời sáng lên, cười hì hì theo sau nương tử.

Tiết Tùng còn đang âm thầm hồi tưởng dáng vẻ đỏ mặt xấu hổ của nàng, trong lòng ngọt ngào, căn bản không nghe được cuộc trò chuyện khe khẽ ở phòng tây. Mãi đến khi Diệp Nha và Tiết Thụ đi tới cửa bắc, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ len lén nhìn về phía nàng, muốn xem hai người họ định làm gì. Kết quả vừa nhìn, hắn cả kinh suýt chút nữa cắt vào tay.

Nàng thế mà đang nhìn hắn!

Rình coi bị phát hiện, Tiết Tùng vội vàng thu hồi tầm mắt, cúi đầu dùng sức chặt gà, một lát sau, nghĩ nàng chắc hẳn đã quay đầu đi, hắn làm bộ lơ đãng nhìn sang bên kia một lần nữa.

Nàng còn đang nhìn hắn!

Tiết Tùng tay chân luống cuống, biết nàng đang nhìn mình không chớp mắt, hắn cảm thấy ngay cả dao cũng sắp không cầm nổi rồi, tùy tiện chặt đại hai cái, cuối cùng thực sự không nhịn được, mới ngẩng đầu hỏi: “Đệ muội, muội đang nhìn gì vậy?” Hắn cố tỏ ra bình tĩnh lạnh lùng, kỳ thực lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi.

Có Tiết Thụ bên người, Diệp Nha trả lời rất hùng hồn: “Muội muốn nhìn đại ca nấu ăn như thế nào, nghe A Thụ nói huynh nấu ăn ngon cực kỳ, muội muốn học hỏi một chút, có được không?” Nói xong, giả bộ vô tội nhìn hắn, nét mặt bình tĩnh của Tiết Tùng rốt cuộc lộ vẻ bối rối, Diệp Nha cảm thấy vui sướng vô cùng, dựa vào cái gì chỉ cho phép huynh ấy nhìn mình chằm chằm, mà nàng lại không thể nhìn huynh ấy như vậy? Lần trước đại ca làm nàng nghẹn khuất vô cùng, nếu huynh ấy không dành việc với nàng, không cảnh cáo nàng xong còn quan tâm nàng như thế, nàng nhất định sẽ đón nhận lòng tốt của huynh ấy.

Tiết Thụ không biết nương tử của hắn đang cố tình “nói ngược với lòng mình”, còn tưởng Diệp Nha thật sự muốn học hỏi tài nấu ăn của đại ca, hắn sợ hết hồn, vội vã bày tỏ: “Ta không có nói đại ca nấu...A!” Còn chưa dứt lời, cánh tay đã bị nương tử nhéo một cái, hắn lập tức oán giận nói: “Tại sao nàng nhéo ta!” trừng mắt nhìn Diệp Nha.

Diệp Nha nhéo hắn xong, biết việc nói móc của mình đã lộ tẩy, hết dám lộ liễu quan sát Tiết Tùng nữa, quay đầu nhìn ra cửa, khuôn mặt hồng hồng.

Tiết Tùng đang bối rối, nhưng nhìn thấy sự linh động đáng yêu của nàng như vậy, lập tức bình tĩnh lại, tâm tình cực kỳ tốt, chỉ cần nàng không tỏ ra xa cách với hắn nữa, chỉ cần nàng cảm thấy vui vẻ, dù hắn bị nàng chê cười thì cũng có sao đâu.

Hắn chặt gà một cách dứt khoát, rồi thành thật khai báo với nàng: “Đệ muội, thật ra ta không biết hầm gà đâu, lát nữa muội nhất định phải giúp ta, nhắc ta phải bỏ bao nhiêu dầu muối vào, nên hầm bao lâu, lửa như thế nào...có được không?” Hai mắt nhìn chằm chằm vào thớt thịt gà, không dám nhìn nàng, sợ nàng mắc cỡ bỏ đi.

Nghe hắn khai báo thành thật như vậy, Diệp Nha cảm thấy mất tự nhiên, hơi cúi đầu nói: “Đại ca, muội, vừa rồi muội chỉ muốn đùa với huynh chút thôi, cứ để một mình muội làm cho, huynh vào phòng nghỉ ngơi đi.” Đang êm đẹp, nàng bực bội cái gì chứ? Đại ca giành việc nấu ăn là vì muốn tốt cho nàng, tuy rằng hắn thực sự đã làm cho nàng buồn phiền...

Tiết Tùng chặt xong dao cuối cùng, để dao xuống, xoay người nhìn nàng, đôi mắt phượng thâm trầm xưa nay, hiếm thấy mang theo ý cười, “Ta biết muội nói chơi, nhưng ta thực sự muốn học hỏi muội, đệ muội, ba người chúng ta cùng nhau làm được không? Nhị đệ nhóm lửa, ta hầm gà, muội chỉ cần đứng bên cạnh chỉ dẫn là được...”

Hắn thích nhìn dáng vẻ xấu hổ của nàng, nhưng nàng xấu hổ, chung quy vẫn là do sợ hắn. Nếu lúc nào nàng cũng giống vừa rồi, ánh mắt loé sáng, tỏ ra nghịch ngợm, lại thêm chút tính trẻ con, có chỗ nào không thích thì nói thẳng ra, như vậy mới chứng minh nàng đã hoàn toàn hòa nhập vào gia đình này, người một nhà sống thành thật vui vẻ với nhau, chẳng phải tốt hơn sao?

Tâm tình của hắn tốt, giọng nói tự nhiên cũng ôn nhu hơn, Diệp Nha tò mò nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn nhu hòa, lời nói lại quan tâm thân thiết, khiến bầu không khí trở nên thoải mái vui vẻ, thấy thế nàng cũng không đành phát giận, tạm chôn những bất an và hoài nghi xuống đáy lòng, khẽ gật đầu: “Cũng được, nhưng chỉ lần này thôi, việc nấu cơm sau này tốt nhất vẫn nên giao cho một mình muội đi.”

“Được.” Tiết Tùng ngầm nhẹ nhàng thở ra, hắn thực sự rất sợ nàng không đồng ý.

Mọi chuyện quyết định xong, ba người bắt đầu lu bù công việc, phòng bếp thỉnh thoảng truyền đến tiếng giật mình nhắc nhở hoặc bất đắc dĩ thở dài của Diệp Nha, kèm theo là tiếng cười ha ha của Tiết Thụ, sau đó lại là tiếng giải thích lúng túng của Tiết Tùng, ví dụ như hắn đã lỡ cho vào rất nhiều muối, thế mà còn cố bịa ra mấy lời nói dối biện bạch cho bản thân.

Tiết Bách không thể tập trung đọc sách được nữa, ngồi dựa vào tường nghe tiếng cười đùa náo nhiệt từ phòng bếp vang ra, thích ý nhắm mắt lại, ba người lo làm cơm đi, hắn sẽ ở đây ngồi chờ mát ăn bát vàng!

Mùi thơm càng ngày càng nồng đậm, lan tỏa khắp nơi. Đến lúc dọn cơm xong, bốn người ngồi tề tựu quanh bàn, trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Tuy nhiên, từ đầu đến cuối bữa ăn, Tiết Tùng đều chưa từng ngừng suy đoán tâm tư trong lòng Diệp Nha, lúc gần ăn xong, hắm im lặng trong chốc lát, sau đó buông chén đũa xuống, bình tĩnh nói với Tiết Bách: “Tam đệ, buổi trưa nhị hối thúc ta sớm thành thân, nhưng ta không muốn lấy thê tử, tạm thời kéo dài đến mùa thu hoạch, đệ có cách nào giúp ta không? Ta không muốn để nhị thúc lo lắng, nhưng ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi, bất luận thế nào đi nữa, ta cũng sẽ tuyệt đối không cưới thê tử.” Vừa nói xong, hắn liền chột dạ, ánh mắt vững vàng khóa vào người tiểu nữ nhân ngồi xéo trước mặt hắn, không buông tha bất cứ biến hóa nào trên mặt nàng.

Sau đó, Tiết Tùng phát hiện, lúc hắn nhắc tới nhị thúc, nàng nhanh chóng rũ tầm mắt xuống, môi đỏ mộng khẽ mấp máy, lúc nghe hắn muốn kéo dài chuyện này, lông mi nồng đậm của nàng giật giật, vai run nhẹ, lúc hắn dứt khoát bày tỏ ý muốn không cưới thê tử, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, lập tức cắn răng vào môi, dường như làm vậy có thể che giấu chút đắc ý nho nhỏ trong lòng nàng, đến khi hắn mừng rỡ muốn thu hồi tầm mắt, nàng lại lặng lẽ giương mắt lên nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt thủy linh mông lung kia hiện lên hoảng loạn, nàng nhanh chóng cúi đầu, trên mặt đỏ ửng làm hại hắn không thể khống chế tim mình đập loạn cả lên.

Tiết Tùng chưa từng ăn mật, nghe nói mật rất ngọt, ngọt vô cùng, nhưng hắn cảm thấy, mật dù có ngọt, cũng không sánh bằng cảm giác ngọt ngào thỏa mãn trong lòng hắn lúc này, nàng để ý hắn, nàng thực sự quan tâm chuyện hắn có cưới thê tử hay không, điều này có phải đã chứng minh rằng, trong lòng nàng có hắn, dù chỉ là một chút?

Thế là trong đầu hắn nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ đến một chuyện, từ lúc sáng sớm nàng đã bắt đầu không để ý đến hắn, khi đó vẫn chưa có chuyện nhị thúc hối thúc hắn cưới thê tử, thế tại sao lúc đó nàng đã tỏ ra tức giận với hắn?

Trước khi ba người cùng nhau làm cơm, Tiết Tùng mơ hồ cảm thấy nàng không phải do tị hiềm mới tránh mặt hắn, nói như vậy, chẳng lẽ hắn đã làm gì sai khiến nàng tức giận?

Ngày hôm qua, trước khi nàng té xỉu mọi việc còn rất bình thường, vậy chỉ có thể là do tối hôm qua hắn đã nói sai hoặc làm sai chuyện gì đó.

Trong đầu Tiết Tùng bắt đầu hồi tưởng chuyện tối qua, nếu nàng đã để ý đến hắn một chút, vậy chắc chắn sẽ không phải vì chuyện hắn tốt với nàng mà làm nàng tức giận....Bỗng nhiên, hắn nhớ tới mấy lời nói cuối cùng với nàng, hắn sợ bị nàng nhìn thấu tâm tư, cố ý bảo nàng không nên suy nghĩ nhiều quá, sau đó hắn liền sãi bước bỏ đi, lúc đó, hình như nàng còn sững sờ đứng đó, A, đừng nói là do câu nói đó gây họa nha!

Đúng rồi đúng rồi, nhất định chính là nó. Nếu trong lòng nàng có hắn, nhất định sẽ vui vẻ vì sự săn sóc của hắn, vậy mà lúc hắn trêu chọc nàng xong còn nói như vậy, nàng nhất định đã cảm thấy rất ủy khuất phải không?

Nghĩ thông suốt, Tiết Tùng cảm thấy hoang mang vô cùng, lòng nóng như lửa đốt, hận không thể giải thích với Diệp Nha ngay lập tức.

Tuy nhiên hắn đã quên, trên bàn cơm cũng không phải chỉ có hắn và nàng, khi hắn nói ra bản thân không muốn cưới thê tử, Tiết Bách liền kinh ngạc nhìn hắn, sau đó, theo tầm mắt của hắn nhìn về phía Diệp Nha đang cúi đầu, ánh mắt qua lại băn khoăn, trong đầu đột nhiên sinh ra một ý niệm hoang đường, nhưng cũng không khó đồng tình, đại ca của hắn, cũng giống như hắn, đã thích nhị tẩu rồi!

Đúng rồi, ngay cả người đi sớm về trễ như hắn còn động lòng với nàng, huống chi đại ca đều ở chung với nàng cả ngày?

Chỉ là, không biết nhị tẩu có thích đại ca không?

Ánh mắt Tiết Bách lóe lóe, quyết định “lửa cháy đổ thêm dầu”: “Đại ca, bây giờ nhà mình đã tốt hơn, tại sao huynh lại không muốn cưới thê tử? Hiện tại chúng ta cũng có chút tiền, huynh đừng nói là vì muốn để dành tiền đọc sách cho đệ, huynh cũng biết, đệ thà rằng không đọc sách, cũng không muốn nhìn huynh cô độc cả quãng đời còn lại.”

Diệp Nha khôi phục tinh thần, bình tĩnh gắp thịt gà cho Tiết Thụ, lựa chọn không nhìn hai nam nhân đang thảo luận chuyện chung thân đại sự này. Tiết Thụ có chút hiếu kỳ tại sao đại ca không muốn cưới thê tử, vừa ăn thịt gà Diệp Nha gắp cho hắn, vừa dùng ánh mắt tò mò nhìn Tiết Tùng.

Tiết Tùng ở trước mặt hai em trai trước nay đều là nói một không hai, hắn không giải thích cái gì, hơn nữa vốn hắn nói ra chỉ là vì muốn xem phản ứng của Diệp Nha, cũng không trông cậy vào Tiết Bách có thể ra chủ ý cho hắn, nói vòng vo: “Không phải bởi vì đệ, là chính bản thân ta không muốn cưới, ta chỉ thuận miệng nói ra, đệ lo đọc sách đi, tự ta sẽ tìm cách.” Nói xong, đứng dậy đi sân sau.

Ngoài trời bóng đêm đã sập xuống, Tiết Bách nhìn đại ca đi đến dưới tàn cây, mới quay đầu nói với Diệp Nha: “Nhị tẩu, tẩu nghĩ sao về chuyện của đại ca?”

Trong lòng Diệp Nha bây giờ cảm thấy rất hỗn loạn, nàng không dám tìm hiểu xem vì sao lúc nàng nghe được Tiết Tùng nghĩ cách từ chối nhị thúc, lại cảm thấy thở phào nhẹ nhỏm, thậm chí càng không dám nghĩ đến việc tại sao Tiết Tùng không muốn cưới thê tử. Nghe thấy câu hỏi của Tiết Bách, nàng có chút chột dạ, cũng không ngẩng đầu lên trả lời, “Chuyện của đại ca tất nhiên sẽ do bản thân huynh ấy quyết định, ta không dám bàn luận, bất quá, tại sao lại có thể không lấy thê tử chứ?” Câu cuối cùng, là lời thật trong lòng nàng, nam đại đương hôn nữ đại đương giá (**trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng), đại ca có lý do gì để không cưới thê tử chứ?

Nghe Diệp Nha trả lời, Tiết Bách im lặng, tâm tình có chút buồn phiền. Tựa hồ bây giờ nàng còn chưa thích đại ca, nhưng sau này thì sao, không ai biết trước chuyện tương lai, nếu nàng thật động tâm với đại ca, huynh ấy có thể vì nàng không cưới, còn hắn thì sao, hắn có thể làm được sao? Hắn không phải đại ca, hắn có rất nhiều trọng trách phải gánh vác.

Rất nhanh, Tiết Bách cũng ăn xong, hắn vội vàng rời khỏi, trên bàn cơm chỉ còn lại Diệp Nha và Tiết Thụ.

“Nương tử, nàng ngủ trước đi, tối nay ta rửa chén cho.”

Tiết Thụ ăn rất no, hắn nhớ kỹ lời dặn của Tôn đại phu và nhị thẩm, không được để nương tử làm việc vất vả, cũng không thể để nàng đụng nước. Buổi trưa hắn cầu xin nương tử hầm gà là vì hắn dự định sẽ phụ giúp nàng một tay, nàng chỉ cần nêm nếm là được, không vất vả, nhưng rửa chén lại là chuyện khác, khi rửa chén cần phải khom lưng đứng lâu, dễ bị đau mỏi eo, còn phải ngâm tay vào nước, hắn không thể để nương tử rửa chén được.

Diệp Nha đang bận thu gom chén đũa, lắc đầu nói: “Không cần đâu, chàng cứ để ta làm đi, chàng ra ngoài giúp ta lùa gà vào chuồng là được.” Thời tiết ban đêm rất lạnh, gà con còn nhỏ, ban ngày thả ra để nó dạo chơi quanh vườn, nhưng buổi tối phải lùa về chuồng, còn phải kê mấy tảng đá chặn lại, coi chừng nửa đêm có chồn trộm ăn gà.

Tiết Thụ suy nghĩ một chút, gà con nhà mình rất biết điều, trời tối liền bắt đầu đi về xung quanh chuồng, rất dễ bắt vào, việc nhẹ như vậy, nên để cho nương tử làm mới đúng. Vì vậy hắn bắt lấy tay Diệp Nha: “Nương tử, ta rửa chén, nàng đi bắt gà.”

Tay hắn ấm áp mạnh mẽ, nắm chặt tay nàng, căn bản là không cho phép Diệp Nha tránh thoát, Diệp Nha ngẩng đầu, nhìn ánh mắt kiên định của hắn, biết hắn là vì đau lòng cho nàng nên mới không muốn nàng làm việc nặng, trong lòng thấy ấm áp, nàng cười với hắn: “Được được được, chàng rửa chén, ta bắt gà, vậy chúng ta so tài xem ai làm xong trước, thế nào?” Nói xong, chuẩn bị ra ngoài.

Tiết Thụ chợt ngăn cản nàng lại, vịn nhẹ vai nàng, nói: “Nương tử, nếu ta thắng thì có phần thưởng không?”

Ánh mắt hắn sáng quắc, giọng nói khàn khàn, nếu Diệp Nha còn không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, thật uổng công làm phu thê với hắn bấy lâu nay. Nàng không khỏi hối hận vì sự nhanh nhẩu của mình, giả vờ nhẹ giọng dỗ hắn.

“Bảo bối...” Nương tử cúi đầu cắn môi, Tiết Thụ tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, nương tử đang xấu hổ, nếu nàng xấu hổ tức là mọi việc đều dễ dàng hơn.

Diệp Nha nghiêng đầu quan sát sân sau một chút, không thấy bóng dáng Tiết Tùng, biết hắn không ở gần đây mới nhỏ giọng nói: “Chỗ đó của ta còn đau lắm, không thể...”

Tiết Thụ đã sớm đón đầu đường lui của nàng: “Lấy tay cũng được!”

Hắn bật ra lời đối đáp nhanh như vậy, nhất định đã suy tính từ lâu, Diệp Nha tức giận đẩy hắn ra: “Hừm, chờ chàng thắng rồi hãy nói!” vội vã đi sân sau, bước nhanh về phía chuồng gà. Cả ngày chỉ biết suy nghĩ mấy chuyện này, sau này nàng sẽ không coi hắn là trẻ con để dỗ nữa, vốn muốn cho hắn thắng cuộc trong vui vẻ, chứ nàng không muốn lấy bản thân làm trò cá cược chút nào.

Tuy nhiên ông trời đã định là, lần này nàng thua chắc rồi, không phải vì tay chân nàng chậm chạp, mà là vì, trên đường bắt gà, nàng bị người ta quấy rối.

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 46

Tiết Tùng lượn một vòng quanh sân sau, lúc trở về thấy ba người còn đứng ở cửa, hắn quyết định chờ bọn họ ngủ hết mới vào nhà. Hắn lặng lẽ đi tới dưới tàn cây táo gai, tựa lưng vào thân cây, thẩn thờ ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Trong lòng nàng có hắn, vậy hắn nên bày tỏ tâm ý của mình hay không?

Nếu hắn nói ra, mọi chuyện vỡ lẽ, sau này hai người sẽ khó nhìn mặt nhau. Còn nếu hắn không nói, tuy hắn vẫn có thể âm thầm thích nàng, quang minh chính đại lấy danh nghĩa đại ca quan tâm, chăm sóc nàng, nhưng liệu nàng có thể vì câu nói “Đừng suy nghĩ nhiều” kia mà phiền lòng khổ sở hay không? Rồi cảm thấy bất an vì chuyện chung thân đại sự của hắn?

Haizz, trước khi biết tâm ý của nàng, hắn thực khát vọng muốn biết, còn bây giờ biết rồi, chân chính phiền não mới tới.

Hắn đang rối rắm, bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập từ bên cạnh. Hắn nhận ra, đó là tiếng bước chân của nàng!

Tim Tiết Tùng đập thình thịch, khẩn trương đến đổ mồ hôi, nàng, chẵng lẽ nàng cố ý đến tìm hắn?

Nhưng một khắc sau, hắn biết bản thân mình suy nghĩ nhiều quá, nghe tiếng gọi thì thầm bắt gà của nàng, hắn có chút dở khóc dở cười.

Hắn không kìm được chuyển tầm mắt đến trên người nàng, thân ảnh nhỏ nhắn khẽ lay động trong bóng đêm, càng xem, xúc động trong lòng càng trở nên mãnh liệt, cứ ồn ào thúc giục hắn phải nói ra.

Có lẽ là gió đêm mang theo mùi hương của nàng phất qua người hắn quá say lòng người, hoặc cũng có thể là do bữa cơm tối nay nàng đem lại cho hắn hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào, chờ lúc nàng đóng cửa chuồng gà, nhấc chân bước ra hàng rào, thấy nàng chuẩn bị đi trở về, hắn kìm lòng không đậu kêu lên: “Đệ muội.”

Toàn thân Diệp Nha cứng đờ, không dám quay lại đối mặt Tiết Tùng! Bởi vì nàng biết, việc nàng nhìn trộm trong bữa cơm tối nay đã bị hắn phát hiện, có lẽ hắn đã đoán được tâm tư “không nên có” trong lòng nàng, thậm chí đến chính nàng cũng không biết tại sao bản thân lại có những suy nghĩ như thế.

Cho nên, hắn gọi nàng lại, là vì muốn cảnh cáo nàng một lần nữa sao?

Sự hổ thẹn khiến nước mắt nàng tràn ra, nàng xoay người thật chậm, cúi đầu nói: “Đại ca, muội biết huynh muốn nói gì, huynh yên tâm đi, sau này muội sẽ không suy nghĩ nhiều nữa...” Không suy nghĩ tại sao hắn phải tốt với nàng như vậy, không suy nghĩ xem rốt cuộc hắn có thích nàng hay không, cũng không dám đối diện với tình cảm của bản thân nữa, nàng không thích hắn, không thích hắn, không thích hắn...Nàng tự nhủ với bản thân mình như vậy.

Giọng nói của nàng nhỏ dần, nhưng tiếng khóc nức nở lại càng ngày càng rõ ràng.

Tiết Tùng ảo não nắm chặt tay lại, quả nhiên là do câu nói đó!

Nàng bức thiết nói ra như vậy, là vì sợ hắn trách nàng sao?

Trong lòng hắn đau đớn vô cùng, không chút suy nghĩ đã thốt ra: “Đệ muội, là huynh có lỗi với muội trước, huynh đã sinh ra tâm tư không nên có với muội, muội, muội suy nghĩ nhiều cũng không sao, bởi vì, bởi vì huynh, huynh...thích muội.”

Gió đêm lặng lẽ thổi phớt qua, giọng nói trầm thấp mang theo sự tự trách, cứ như vậy mà bày tỏ.

Diệp Nha khiếp sợ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, nhưng, trong lòng lại dâng lên ngọt ngào, tại sao lại như vậy?

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 47+1

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 47+2

/*--Tác giảnóira suy nghĩ của mình:--*/

Đối với nữ nhânyêuthích, dù là nam nhân đứng đắn, chắc chắn cũngsẽbiết “chơi xấu” phảikhông? Hắc hắc, hãy xem nụ cười đáng khinh của ta~~~

Hai

Tin chắc mọi ngườiđãcảm nhận được, thịt của đại cađangtới rất gần rồi, để trấn an “tâm tình lo lắng bất an” của mọi người, tasẽbáo trướcmộtchút, đại ca cũngsẽcó ba tràng thịt chính, hố hố, bữa thịt đầu tiên có thêm chút tình huống “cẩu huyết”, nhưng Giai Nhânsẽcố gắng viếtthậtđặc sắc. Theo thời gian trôi qua, bữa thịt thứ haisẽlà “cá nước thân mật”thậthài hòa, thời gian lại trôiđi, bữa thịt thứ ba, gian phòng cỏ tranh của chúng tasẽphát huy tác dụng to lớn của nó. Được rồi, mọi ngườiđãbiết có nhiều thịt như vậy, có thấy phấn khíchkhông, nhưng đừng gấp gáp a~~~(thời điểm ăn thịt, Giai Nhânsẽtận lực viếtthật“kích thích”, chỉ sợ mọi người ăn nhiều quásẽthấy ngán thôi.)

Lão đại mặtkhôngchút thay đổi, kỳthậtnội tâm vô cùng sung sướng, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Ngốc thụ gắt gao nhìn chằm chằm, đại ca ănmộtlần ta cũng ănmộtlần!

Lão tam: hãy nhìn ánh mắt oán hận của ta!!!

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 48

Thực ra cómộtsố việc,nóirõvới nhau, cả hai đều hiểu, ngược lại cũngkhôngphức tạp như trong tưởng tượng.

Diệp Nha tưởng rằng mìnhsẽkhôngdám đối mặt Tiết Tùng nữa, nhưngsựthực chính là, ngoại trừ giữa hai người có thêmmộtbí mật nhonhỏ,thìcuộc sống của nàng và Tiết Tùng cũngkhôngcó gì khác trước đây. Cũng như lời Tiết Tùngđãhứa với nàng, chỉ cần nàngkhôngcố gắng trốnhắn, lúc ăn cơm kêuhắnmộttiếng, lúc có việcthìnhờhắnlàm,hắnsẽkhôngcó bất cứ hành vi quá đáng nào.hắnsẽkhôngcố ý giúp nàng việc gì, cũngkhôngnhìn chằm chằm nàngmộtlúc lâu, coi như trùng hợp thấy nàng, người khác cũng đừng mơ tưởng có thể nhìn ra được gì từ trong đôi mắt bình tĩnhkhônggợn sóng đó. Nếukhôngphảisựthân mật đêm đó gây xúc động quá lớn cho nàng, nếukhôngphải sáng sớmhắnbá đạo ép buộc, Diệp Nha thậm chí hoài nghi là nàng nằm mơ, thực rahắnchưa bao giờ bộc bạch những lời tâm tìnhyêuthương, khiến mỗi lần nàng nhớ đến vừa cảm thấy sợ hãi lại xen lẫn ngọt ngào.

Nàng ngồi thêu thùamộtmình trong phòng, nghe tiếng hai huynh đệ bận rộn làm việc bên ngoài, Diệp Nha cảm thấy, cuộc sống như bây giờ cũngkhôngtệ chút nào.

hắncó việc củahắn, nàng ngoan ngoãn ngồi đợi trong phòng, chỉ có lúc ăn cơm hai người mới gặp nhau lâumộtchút, sau này quen rồi,sẽkhôngthấy gì nữa.

Điểm phiền não duy nhất chính là, hônsựcủahắnphải làm sao đây, mặc dù nàng biết, nàng vốnkhôngcó tư cách xen vào việc này. Nếuhắnthựcsựnghĩ ra biện pháp cự tuyệt lời đề nghị của nhị thúc,khônglấy thê tử, nàng vừa vui cũng vừa buồn. Còn nhưhắnbị nhị thúc bắt buộc lấycônương khác, nàng cũng vừa vui vừa buồn, thôithìđường nào cũng là kết quả đó, hà tất tự tìm phiền não cho bản thân. Nếu cả ngày chỉ biết lo lắng, cònkhôngbằng sốngthậtvui vẻ, thànhthậtlàm nương tử của Tiết Thụ, lo lắng chu đáo mọi việc trong nhà, làm những chuyện nên làm.

Sắp đến giờ cơm trưa, Diệp Nha mang giày xuống đất, chuẩn bịđilàm cơm.

Bắt nồi nấu cơm xong, nàng ra sân trước hái đậu đũa, chợt thoáng thấymộtbóng người khập khễnh bước về hướng nhà mình, nhìn bộ dạng có chút quen, nhưng nhất thời lạikhôngnhớ nổiđãgặp ở đâu. Tuy nhiên, lúc người nọ băng qua đống cây gỗ lộn xộn phía tây,đivề phía Tiết Tùng, đột nhiên dừng lại, gọi nàngmộttiếng “Đệ muội”, Diệp Nha mới sực nhớ, đókhôngphải biểu huynh của Hạ Hoa sao?hắntới đây làm gì?

Đè xuống nghi hoặc trong lòng, nàng gật đầu vớihắnxem như trả lời, sau đó tiếp tục khom người hái đậu đũa,khôngnhìnhắnnữa.

Tống Hải lại nhất thời xem ngây người.

Dù cho nữ tử bên kia mặcmộtthân váy dài thuần sắc thô sơ, cũngkhônggiấu được dáng vẻ yểu điệu thướt tha của mình. Lúc nàng khom người hái rau lộ ra cổ ngọc duyên dáng, đôi tay mảnh khảnh cứ di chuyển qua lại, khuôn mặt trắng nõn thoángẩnhiệndưới hàng rau xanh, càng tôn lên vẻ tươi mát dịu dàng. Hái xong chỗ đó, nàng liền đứng dậyđivề phía trước, hai luồng đẫy đàtrênngực bởi vì cánh tay giơ lên mà đung đưa qua lại, mơ hồhiệnra hình dáng mượt mà, nhất là lúc nàng cúi người xuống, hai bầu ngực lại càng lộ ra độ cong mê người, câu lònghắnngứa phải nhìn nhiềumộthồi, ánh mắtkhôngtự chủ chậm rãi dời từ bầu ngực đầy đặn xuống vòng eonhỏnhắn chưa đầymộtnắm tay. Nàngđangcong lưng, đầu lắcnhẹ, eonhỏnhắn cúi xuống, mông nâng lên, động tác xinh đẹp vô ý thức câu dẫn lòng người, vừa nhìnhắnchợt nhớ lại bộ dáng dâm đãng của Liễu quả phụ đêm đó, nàng ta bị mình làm từ đằng sau, giả sử dưới thân nương tử Tiết Thụ lại có thêmmộtcái giường, chẳng phải chính là tư thế đó?

Nghĩ đến đây, “nơi nào đó”trênngườihắnlại bắt đầu rục rịch.

Kinh ngạc vì phản ứng của bản thân, Tống Hải vội vã dời tầm mắt,trênlưng toát ra mồ hôi. Rốt cuộc làhắnkhôngcó sức chống cự với nữ nhân xinh đẹp, hay do nương tử Tiết Thụ quá mê hồn?

hắnsực nhớ tới lờinóicủa Liễu quả phụ,khôngchừng nương tử Tiết Thụ thựcsựlà từ kỹ việnđira, tìm cơ hội “chơi” nàng tamộtlần cũngkhôngtệ.

Bị cảnh đẹp trước mắt câu dẫn dục vọng, Tống Hảikhôngtự chủ muốn nhìn thêm lần nữa.

“Tống Hải, ngươi tới tìm ta sao?”

mộtbóng người cao lớn chợt xuấthiệnbên cạnh, chặn tầm mắt củahắn, Tống Hải hơi ngửa đầu lên, liền bắt gặp gương mặt lạnh lùng của Tiết Tùng.

Dùkhôngmuốn thừa nhận cũngkhôngđược, dù là dáng vóc hay tướng mạo, Tiết Tùng vẫn hơnhắnmộtít.

Thấy người mình ghét nhất, chút dục vọng củahắncũng biến mất, nhất thời trở nên nghiêm túc, chống gậy lùi về sau hai bước, mặt lạnhnói: “Đúng vậy, ta tới tìm ngươi, Hạ Hoa sắp lập gia đình rồi, nàng còn nhớ thương ngươi, muốn ta tới hỏi ngươimộtcâu, rốt cuộc trong lòng ngươi có nàng haykhông?”

“Chưa từng có, ngươi có thểđirồi.” Tiết Tùngkhôngchút do dự mở miệng, đưa tay tiễn khách.

Từ lúc cha mẹ qua đời đến giờ,hắngánh vác cả gia đình này, Tiết Tùng chưa từng hối hận bất cứ việc gì, nhưng giờ khắc này, nghĩ đến phiền phức Hạ Hoa mang đến chohắn, nghĩ đến địch ý vàsựchâm chọc của Tống Hải,hắnvô cùng hối hận vì quyết định tùy tiện năm xưa. Hơn hết là, Tống Hải dám tìm đến tận nhàhắn, cònkhôngkiêng nể ai, dùng ánh mắt dâm tà đó nhìn trộm nàng, nếukhôngphải sợ phiền phức dây dưa với Hạ Hoa càng ngày càng nhiều,hắnthậtrất muốn đánhmộtquyền vào khuôn mặt chữ điền củahắnta.

Tống Hải ngây người.

hắnvốnkhôngmuốnđichuyến này, giúp nữ nhân mìnhyêumến hỏi lời như vậy, ngựchắngiống bị thứ gì đó đập vàokhôngthở nổi. Nhưng từ trưa hôm qua đến giờ, Hạ Hoađãbắt đầu tuyệt thực, dì dượng chỉ xem đó là phản kháng yếu ớt của nàng,khôngquan tâm, nhưnghắnlại biết, nàngđangép buộchắngiúp nàng, nàng biết chắc chắnhắnsẽkhôngchịu nổi nếu nàng hành hạ bản thân mình!

Thế nhưng, biếtthìthế nào, tại saohắnphải giúp nàng?

Hừ, muốnhắngiúp nàng trốn thoát làkhôngthể nào, nếu nàng muốn biết tâm ý Tiết Tùng,hắnhỏi giúp nàng là được, trở vềnóilại với nàng. Vốn dĩ đáp án của vấn đề này, Tống Hải cũng biết trước rồi, Hạ Hoa vừa đẹp vừa đơn thuần, lại tốt như vậy, có nam nhân nàosẽkhôngthích nàng?

Nhưng vừa rồihắnđãnghe thấy cái gì?hắnnghe Tiết Tùngkhônghề do dựnói,hắnta chưa từng thích Hạ Hoa!

thậtgiống như bảo vật trân quý màhắncẩn thận từng li từng tíkhôngdám đụng vào, lại bị người bên ngoài vô tình dầy xéo!

Tống Hải tức giận siết chặt nắm tay, ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm Tiết Tùng, muốn nhìn xem có phải Tiết Tùng cố ýnóidối để giữ gìn lòng tự trọng sau khi bị nương Hạ Hoa khi nhục haykhông. Nhưng, mặc kệhắnnhìn thế nào,trênmặt đối phương đều là lạnh lùng,khôngcó nửa điểm tự ti hay che giấu chật vật, thậm chí, trong đôi mắt kia, cònẩnchứakhônghề che giấu ghét bỏ. Dường như Hạ Hoa đối vớihắnmànói, chỉ nhưmộtbao quần áo vô giá trị, vì thế,hắnmới có thể trả lời dứt khoát, muốn nhanh chóng bỏ rơi phiền toái này sao?

hắncắn chặt răng, cố gằng đè xuống lửa giận trong lòng, ngửa đầu ép hỏi: “Tiết Tùng, ngươi biết Hạ Hoađãthích ngươi bao lâu sao? Sáu năm! Sáu năm rồi! Từ lúc nàng mười hai tuổi, nàngđãluôn miệng nhắc tới ngươi! Nếu ngươikhôngthích nàng, vì sao từ trước đến nay đềukhôngnóirõràng với nàng ấy? Ngươi khiến nàng uổng phí bao nhiêu năm tương tư như vậy, ngươi có phải là nam nhânkhông?”

Sáu năm?

Tiết Tùng nhíu mày, sáu năm trướchắnbận tối mắt tối mũi lo việc ăn học cho tam đệ, còn phải dạy dỗ nhị đệ tự lực cánh sinh,hắnđãtrêu chọc Hạ Hoa bao giờ?

hắnnhìn Tống Hải như mãnh thúđangnén giận, chực chờ muốn cắn người, quyết định giải quyết triệt để gút mắt củahắnvà Hạ Hoa.

“Tống Hải, takhôngbiết nàng tađãnóigì với ngươi, nhưngsựtình năm ấy có lẽ ngươi cũng biết, lúc đó tađãnóirõràng, sau này giữa ta và nàng takhôngcòn quan hệ gì, đừng tới tìm ta nữa. Tuy nhiên, về sau nàng ta lại cố chấp tới đây nhiều lần, vì tị hiềm, takhôngra gặp mặt, đành nhờ tam đệ cự tuyệt dứt khoát dùm ta,nóitakhôngcó chút tình cảm nào với nàng ta cả. Nếukhôngphải lúc trước nàng ta gạt chúng tanóirằngđãđược phụ mẫu đồng ý, để ta lầm tưởng rằng nếu cưới nàng ta về có thể giúp đỡ chiếu cố hai đệ đệ trong nhà, còn lâu ta mới đến cuộc hẹn đó. Nếu ngươi cảm thấy lờinóicủa takhôngđáng tin, saokhôngthử suy nghĩmộtchút, xưa nay ta vốnkhôngđược gặp nàng ta bao nhiêu lần, ở đâu ra tình ý? Chuyện tới nông nổi này, ta muốn ngươi giúp tanóimộttiếng với Hạ Hoa, Tiết Tùng ta là người thô lỗ,khôngđáng để nàng ta nhớ thương như vậy, tốt nhất nàng ta nên yên ổn ở nhà đợi gảđi, đừng...gây phiền phức thêm cho cả hai nữa.”

hắnthựcsựxem Hạ Hoa là phiền phức?

Tống Hải phẫn nộ đỏ cả mắt,hắncó thể tha thứ việc Hạ Hoa thích nam nhân khác, có thể ghen ghét Tiết Tùng chiếm được lòng nàng, thậm chí cười nhạo Tiết Tùng cầu mong màkhôngđược, nhưnghắnkhôngthể chịu đựng việc Tiết Tùng khinh thường tình cảm sáu năm cuồng dại của Hạ Hoa, Tiết Tùngkhôngthích nàng, vậy sáu năm nay giữahắnvà Hạ Hoađãbỏ lỡ cái gì? Còn nhờ Tiết Báchnóidùm, tại sao bản thânhắnta lạikhôngđinóirõvới nàng! Chó má chứ tị hiềm, Hạ Hoa muốn gặphắn, là phúc khí tám đời củahắn,hắnlại sợ tị hiềm?rõràng là dohắnta tức giậnsựkhinh khi của dì dượng, mới cố ýkhôngnóirõvới nàng, dùng phương thức này để dằn vặt Hạ Hoa, trả thù bọn họ!

Bởi vì phẫn nộ,hắnkhôngchút đắn đo liền giơ gậy lên muốn đánh Tiết Tùng!

“khôngcho phép ngươi đánh đại ca ta!”

Tiết Thụ thấy Tiết Tùng bỏđi, muốn lười biếng chạy tới chỗ Diệp Nha, đúng lúc nhìn thấymộtmàn này,hắnquát lớn, bỏ lại Diệp Nha cònđanghoảng hốt liền chạy ào về hướng bên này.

Đáng tiếchắnlo lắng vô ích, Tiết Tùng cũngkhôngphải đầu gỗ, làm sao có thể đứng yên cho Tống Hải đánh? Quanh năm ởtrênnúi đánh nhau với dã thú, thân thủ củahắnvô cùng linh hoạt, lúc Tống Hải giơ gậy lênhắnđãné sangmộtbên, lạnh lùng từtrêncao nhìn xuống Tống Hải vì mất đà mà té úp mặt xuống đất.

Tiết Thụkhôngquan tâm Tống Hải có té haykhông,hắnta muốn đánh đại ca của mình,hắncũng phải đánh lại, chạy tới muốn đá hai cái lên người Tống Hải.

“Dừng tay!”

Tiết Tùng dùng sức kéo tay Tiết Thụ lại, trừng hai mắt khiến Tiết Thụ khựng tại chỗ, sau đóđitới bên cạnh Tống Hảinói: “Tống Hải, ta biết tâm tư của ngươi, nhưngsựtìnhđãtới nước này, ta tự thấy bản thânkhônghề có lỗi gì với nàng ta. Nếu ngươithậtsựmuốn tốt cho Hạ Hoa,đivề khuyên nhủ nàng tađi, đừng lãng phí tâm trítrênngười ta nữa. Ta nghenói, Tiền lão gia tuy hơi lớn tuổi, nhưng là người tốt, nếu nàng ta an ổn gả qua, cuộc sống cũngsẽkhônggian khổ.”

Tống Hải nằm yêntrênmặt đấtkhôngnhúc nhích, saumộthồi lâu,hắnmới từ từ chống gậy đứng lên, nhìn chằm chằm Tiết Tùng bằngmộtánh mắt vô cùng phức tạp: “Hạ Hoa thựcsựmắt mù, mới coi trọng người như ngươi!”

Tiết Tùng mặtkhôngbiến sắc, cũngkhôngđể ý đến lờinóicủa Tống Hải,hắnchỉ hy vọng từ nay về sau, Hạ Hoasẽtriệt để buông thahắn.

Tiết Thụ lại tức giận thở phì phò, bĩu môinói: “Đại ca của takhôngcần nàng ta thích! Ngươi mau vềđi, đừng ở nhà chúng ta nữa.”

Tống Hải quét mắt nhìnhắnmộtcái, ánh mắt rơi vào người Diệp Nha, hừ lạnhmộttiếng, sau đó khập khễnh bước về.

Tiết Tùng trầm mặt nhìnhắnđixa, xoay người nhìn vẻ mặt lo lắng của Diệp Nha, thấy sắc mặt nàng trắng bệch, biết nàng bị hoảng sợ, khẽnóivới Tiết Thụ: “Đệđihái đậu với đệ muộiđi, đừng để nàng lo lắng.”

“Vâng!” Người xấuđirồi, lạikhôngcần làm việc, Tiết Thụ lập tức vui vẻ chạyđitìm nương tử.

Tiết Tùngkhônghề dừng lại, tiếp tục trở về làm việc.

Diệp Nha thấy sắc mặt Tiết Tùng khó coi, liếc nàngmộtcái liềnđi,khôngkhỏi có chút bận tâm, níu cánh tay Tiết Thụ lại hỏi: “Đại ca vừanóigì với chàng?”

Tiết Thụ dùng tay sờ mặt nàngmộtcái, vừa lòng nhìn mặt nàng biến đỏ,khôngthương cảm như vừa rồi, mớinói: “Kẻ xấukhôngcó đánh trúng huynh ấy, đại ca dặn nàng đừng lo lắng!”

Diệp Nha nhịnkhôngđược liếchắnmấy cái, rất hoài nghi Tiết Tùng cóthậtđãnóivớihắnnhư thếkhông, nàng tất nhiên thấy được Tiết Tùngkhôngbị đánh!

“Được rồi, nơi nàykhôngcần chàng giúp đỡ, trở về làm việc với đại cađi!” nàng xoay người, tiếp tục hái đậu.

Tiết Thụkhôngchịu, vô lại dán sát người nàng: “Đại ca muốn ta giúp nàng hái đậu!”

Diệp Nhakhônglàm gì đượchắn, đành cầm rổ lên tránh némộtchút, nhưng vẫn hái đậu chung vớihắn, bất tri bất giácđãquên chuyện vừa rồi.

Nhung Tống Hải lạikhôngquên!

Hắm sầm mặt trở lại nhà dì, vừa nhìnđãthấy Hạ Hoađangngồi với Đại Cường bên cạnh bờ tường,trêntay còn cầm vải thêu kim chỉ, ngồi thẩn thờ ở đó, Đại Cường ngồi bên cạnhkhôngbiếtđangđùa với con gì.

hắnnhìn dìđangnhóm lửa nấu cơm trong phòng bếp, chậm rãiđivề hướng hai người.

“Biểu huynh, huynhđiđâu về vậy?” Đại Cường nhìn bóng dánghắn, ngẩng đầu hỏi. Gần nhấthắnluôn coi chừng tỷ tỷ, sắp chán đến chết, vốn tưởng rằng có thể chơi với biểu huynh, nghe huynh ấy kể chuyện xưa, nhưng lạikhôngtìm thấy người.

Tống Hải nhìn thoáng qua Hạ Hoa, thấy mi mắt nàng giật giật, muốn nhìnhắnlạikhôngdám, cảm thấy mềm lòng, thuận thế ngồi xuống ghế đẩu bên cạnh Đại Cường, sờ đầu củahắnnói: “Biểu huynh thấy khát,đirót cho huynh ly nướcđi!” Chỗ này rộng rãi thoáng mát, ngồi ở đây, dì có thể thấy,hắnngồi quy củ với Hạ Hoa, chắc dì cũngsẽkhôngnghi ngờ, dù có nghi ngờthìsao,hắnlà biểu huynh của Hạ Hoa, chẳng lẽkhôngthểnóivới nàng đôi ba câu?

Đại Cường nghe lờiđirót nước.

hắnvừađixa, Tống Hải lập tức tiến về phía Hạ Hoa,nhỏgiọngnói: “Huynh vừađitìm Tiết Tùng,hắnmuốn huynh chuyển lời cho muội,hắnvô tình với muội, khuyên muội an tâm đợi gảđi, đừng làm phiềnhắnnữa. Thế nào, muội hài lòng chưa?”

Tay Hạ Hoa dừngmộtchút, lại tiếp tục thêu thùa,khôngngẩng đầu: “Muộikhôngtin, trừ phi chính miệng huynh ấynóivới muội, ainóimuội cũngkhôngtin.” Tiết Bách cũng từngnóinhững lời này, nhưng đó có thể là do thành kiến củahắnvới phụ mẫu nàng, bởi vì phụ mẫu nàng, Tiết Bách trách nàng, cho nênkhôngchịu tiếp tục kể chuyện Tiết Tùng cho nàng nghe, còn cố ýnóinhư vậy làm nàng hết hy vọng. Tống Hảinói, nàng càngkhôngtin, nàng thậm chí nghi ngờ Tống Hảikhônghềđitìm Tiết Tùng, bởi vì nàng biết Tống Hải hận Tiết Tùng, làm sao có thểđitìm huynh ấy,nóivới huynh ấy nàng thích huynh ấy bao nhiêu chứ. Cho dù Tống Hải thựcsựđitìm Tiết Tùng, nhưng Tiết Tùng trả lời thế nào, chỉ có mìnhhắnbiết!hắnluôn ước gì Tiết Tùngkhôngthích nàng, khiến nàng hết hy vọng!

Vì vậy, nàngkhôngtin ai cả.

Nàng làcônương đẹp nhất trong làng, thêu thùa cũng rất tốt, nếu Tiết Tùngkhôngthích nàng, vì sao năm đó lại bằng lòngđira gặp nàng? Tiết Báchnóihuynh ấy muốn cưới thê tử giúp đỡ chăm sóc đệ đệ trong nhà, nếu là lúc trước Hạ Hoa còn có chút tin làthật, nhưng từ khi thấy nương tử Tiết Thụ, nàngkhôngtin nữa. Tiết Tùng có thể gom bạc cưới thê tử cho đệ đệ ngốc của mình, vậy nếu huynh ấythậtmuốn lấy thê tử, sao lạikhônglấy trước? Khi xưa huynh ấykhônglấy, có thể là vì trong nhàkhôngcó tiền, nay nhàđãcó tiền nhưng huynh ấy vẫn nhường Tiết Thụ cưới trước, tặngmộtcônương xinh đẹp như vậy cho đệ đệ, nhất định là vì trong lòng Tiết Tùng có nàng,khônglòng dạ nào cưới thê tử.

Nếu như thế, nàng càng phải gặp Tiết Tùng lần cuối, đời này của nàngđãkhôngcòn cơ hội gả cho huynh ấy, nhưng nàng hy vọng huynh ấy có thể cướimộtcônương khác, quên nàngđi.

Nghĩ đến cómộtngày Tiết Tùngsẽôm nữ nhân khác, trong lòng Hạ Hoa chua xót vô cùng, nước mắt liền dâng lên.

Thấy nước mắt của nàng sắpnhỏxuống khăn, Tống Hải tức giận đến nở nụ cười, tiếng cười vừa khổ sở vừa cam chịu: “Có phải muội muốn nghe chính miệnghắnnóimới hài lòng haykhông?”

Hạ Hoa rốt cục ngẩng đầu, gương mặt tiều tụy, đôi mắt ngận nước đáng thương nhìnhắn: “Biểu huynh, muội biết huynh luôn tốt với muội, muội chỉ cầu xin huynh chuyện cuối cùng này thôi, huynh hãy giúp muộiđi. Muội chỉ cần gặp huynh ấymộtlần, mặc kệ huynh ấynóigì, muội cũngsẽkhôngvấn vương nữa, biểu huynh...”

Từ xa Đại Cườngđãcầm ly nước quay về, bởi vì sợ làm đổ nước,hắnđirất chậm, lúc Tống Hải ngẩng đầu nhìnhắn,hắnliền cười hì hì, lộ ra cả hàm răng sún vớihắn.

Tống Hải chưa từng thích biểu đệ tham ăn, ham chơi này củahắn. Nhưng bây giờ nhìn thằng bé cẩn thận bưng nước chohắn,nhẹdạ tin tưởnghắn,hắncảm thấy vừa chua xót vừa đau khổ.hắnchỉ đối xử tùy tiện vớimộtđứa nhóc, nó cũng có thể coi trọnghắn, mà nữ nhânhắnphủng trong tay nhiều năm như vậy, lại có thể nhẫn tâm dẫm lên tấm chân tình củahắn, còn dùng phần tình cảm hèn mọn này lợi dụnghắngiúp nàng hoàn thành tâm nguyện! Người vốn chính là như vậy phảikhông, càngkhôngcó được, càng cảm thấy quý trọng? Dù cho người ta chỉ xem cố gắng củahắnvà nàng nhưmộttrò cười,mộtsựphiền phức?

Tống Hải cười lạnh.

Tốt, nếu nàng nhất định muốn chính tai nghe Tiết Tùngnói,hắnsẽthành toàn cho nàngmộtlần, để nàng chính tai nghe nam nhân đónóihắnta vốn dĩ chưa từng thích nàng, để cho nàng cũng nếm thử tư vị cay đắng khổ sở trả giá nhiều năm như vậy, lại pháthiệnhoàn toàn là do bản thân nhất sương tình nguyện! Lưu luyến si mê Hạ Hoa lâu như vậy,hắnthừa nhậnhắnchính làmộttên khờ, còn nàng, nàng cũng làmộtkẻ ngốc, còn đáng thương hơn cảhắn, dù gì, nàng cũng từng chohắnhạnh phúc, còn Tiết Tùng,hắntađãtừng cho nàng cái gì?

hắnthoáng nhìn qua nàng lần cuối, đứng dậynói: “Được, đêm nay muội đừng ngủ, chờ ta tới tìm muội.” Đây là lần cuối cùng,hắnchỉ giúp nàngmộtlần này nữa thôi, sau nàyhắnsẽkhôngmềm lòng vì nước mắt của nàng nữa, Tống Hảihắnkhôngphảimộtkẻ ngu ngốc để cho người ta lợi dụng!

Trong lòng Hạ Hoa cảm thấy hoảng hốt, Tống Hải đồng ý giúp nàng, đáng lẽ nàng phải vui mừng mới đúng. Thực ra vừa mới nghe xong nàng cũng có chút vui, nhưng vừa trông thấy ánh mắt sâu xa lúchắnđứng dậy, bỗng nhiên nàng thấy bất an vô cùng. Dường như, dường nhưhắnsẽđixa,khôngbao giờ quay về nữa...

Nàng quay đầu, nhìnhắnđivề phía Đại Cường, bóng lưng khập khễnh, vô cùngcôđơn tịch liêu.

Hạ Hoa chợt cảm thấy chua xót trong lòng, người nam nhân này thựcsựrất tốt với nàng, nếu năm ấykhônggặp Tiết Tùng, có lẽ, nàngsẽthíchhắn...

Nhưng, nhân sinh là thế,mộtkhi gặp gỡ,sẽkhôngthể thấy được bất luận kẻ nào nữa.

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 49

/*--Tác giảnóira suy nghĩ của mình:--*/

Bắt đầu từ chương sausẽngược Hạ Hoa, vìkhôngảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người, viết mấy đoạn tình cảm trướcđã, hãy thưởng cho ta~~

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 50

Bóng đêm như nước, nửa vầng trăng treo lơ lửngtrênbầu trời đêm, chiếu sáng cảmộtgóc phòng.

Trong phòng tây, Diệp Nha ôm chăn nằmtrêngiường đất lăn qua lăn lại.mộthồithìthầm mắng Tiết Thụ là đồ đầu đất, chỉ biết ănnóilung tung,mộthồi lại nhớ đến ánh mắt nóng rực của đại ca hồi chiều, cả người như bị lửa đốt, về sau biết đối mặt với đại ca thế nào đây!

Còn ở phòng đông, Tiết Báchđãsớmđivào giấc ngủ, Tiết Tùng lại trăn trởkhôngngủ được, gối hai tay lên đầu, nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt.hắnbiết lòng nàng cóhắn, nhưngkhôngngờ nàng thíchhắnnhư vậy, lại dámnóicho nhị đệ nghe, cũng may nàngnóira,hắnmới biết nhị đệkhôngcó ý muốn độc chiếm mãnh liệt với nàng. Cũngkhôngphảihắnmuốn lợi dụng điều này để làm gì, nhưng ít nhiều nhờ biết được việc này mà làm cho áy náy trong lònghắngiảm bớt rất nhiều. Đó giờhắnvẫn sợ việc nàysẽảnh hưởng đến tình huynh đệ của bọn họ, nhưng bây giờthìtốt rồi, mọi người có thể sống vui vẻ với nhau,hắncảm thấy rất thỏa mãn.

Tiết Thụ nằm bên cạnh, hết xoay sang trái lại xoay sang phải,hắnđãquen ôm nương tử ngủ, đột nhiên bây giờ ngủmộtmình, thựckhôngquen chút nào.hắnmuốn ngửi mùi thơmtrênngười nương tử, muốn ôm thân thể mềm mại của nàng, nhớ đến cái miệngnhỏnhắn ngọt ngào, hai luồng đẫy đà êm ái...khôngđược,hắnphảiđitìm nương tử.

“Đệ muốn làm gì? Nằm xuống cho ta, đệ muộiđãngủ, đệkhôngđược qua làm phiền nàng!” Tiết Tùng ngheâmthanh lạo xạo muốn đứng dậy củahắn,nhỏgiọng khiển trách.

Giọngnóicủa đại ca uy nghiêm mạnh mẽ, lại mang theo chút tức giận, Tiết Thụ sợkhôngdám lộn xộn nữa,nhỏgiọng ủy khuất, oán hận: “Đều là tại đại ca hết, nếu cakhôngnhìn chằm chằm vào nương tử, đệ cũngsẽkhônglàm nàng tức giận.”

Tiết Tùng thấy hơi áy náy, thôikhôngmắnghắnnữa,nhẹgiọng khuyên nhủ: “Ngủ sớmđi, sáng maisẽtốt thôi, nàngsẽkhônggiận đệ nữa.”

Tiết Thụ bĩu môi,khôngtin, nhưng cũngkhôngcòn cách nào, đành nhắm mắt lại, thúc giục bản thân ngủ.

khôngbiết qua bao lâu, trong phòng vang lên tiếng thở đều đặn của ba người, còn việc bọnhắncó ngủ haykhông, sợ rằng chỉ có chính bọn họ biết.

Mà ởmộtchỗ khác trong làng hồ lô, cómộtngười vẫn thanh tỉnh.

Tống Hải đứngcôđơn dưới mái hiên, trong tay nắm chùm chìa khóa vừa trộm được, nhìn đau đáu về hướng phòng Hạ Hoa. Nàng nhất địnhđanglo lắng chờ đợihắnphảikhông? Chờhắnmang nàngđigặpmộtnam nhân khác.

hắncười khổ, mà thôi, đây là lần cuối, ngày maihắnsẽđi,đirất xakhôngquay về nữa.

Sợ tiếng chống gậy làm ồn,hắnđể gậy trong phòng,đitừng bước từng bước chậm rãi về phía cửa phòng Hạ Hoa.

Vừa đến nơi,hắnđãnghe tiếng bước chân nhènhẹtrong phòng, quả nhiên nàng rất sốt ruột!

hắnlắc đầu, cầm chùm chìa khóa quan sát dưới ánh trăng. Đây là chùm chìa khóa của dượng, hầu như đềuđãrỉ sét, chìa lớn nhất là để mở vườn trái cây, cómộtchìa rất mới, hẳn là của phòng này.hắnbắt đầu tra chìa vào ổ khóa, xoaynhẹmộtcái, khóa mở.

“Biểu huynh, huynh tớithật!” Hạ Hoa che miệng, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Tống Hải.

Tầm mắt Tống Hải rơi vào người Hạ Hoa. Nàngrõràngđãtrang điểm kỹ càng,trênđầu cắm trâm hoa mai tinh xảo, bên tai lại mang đôi hoa tai ngọc bíchđangkhẽ đung đưa, quảthậtrất xinh đẹp.

Trong mắthắntràn đầykhôngthể tin, hoa tai ngọc bích, nàng dám đeo lễ vậthắntặngđigặp Tiết Tùng!hắncòn nhớ đôi hoa tai này là dohắnmua ở thị trấn, lúc đóhắnđãdùng hết số tiền trong người ra để mua nó. Đây chắc chắn là món trang sức quý giá nhất của nàng.thìra, vì muốn bày khuôn mặt đẹp nhất của mình trước Tiết Tùng, nàng thậm chíkhôngquan tâm đến cảm xúc củahắnsao? Nàng xemhắnlà người vô tâm,khôngbiết đau lòng sao? Hay là nàng thấyđãgiày vòhắnquen rồi, nên nghĩ rằnghắnsẽkhôngbiết đau lòng, tức giận nữa?

Tống Hải rũ tầm mắt, ánh mắt cố ý lướt qua xiêm y của nàng. Trong bóng đêm, xiêm y của nàng trông có vẻ nhợt nhạt,hắncũngkhôngbuồn nhìn xem nó là màu gì, mà chỉ chằm chằm vào bộ ngực phập phồng của nàng, mềm mại đầy đặn, tựa nhưđangđợi người đến vuốt ve.

hắnthề, tuy rằnghắnrất thích sắc dục, nhưng trước giờ trong lònghắnHạ Hoa là bất đồng,hắnchưa từng có ý niệm dâm tà với nàng. Thế nhưng đêm nay, có lẽ là vì phẫn nộ,hắnđột nhiên nổi lên dục vọng với nàng,hắnmuốn nàng, muốn hung hăng xé nát xiêm y của nàng, cưỡng ép tiến vào nàng, dù nàng khóc hận chết cũng được, xem nàng còn dám khinh thườngkhôngnhìnhắnhaykhông, xem nàng còn có tâm tư nhớ thương nam nhân khác haykhông!

Bởi vì khát vọng quá mạnh mẽ, chỉmộtthoáng, trong đầuhắnđãnảy ramộtý định.

Đường tới bây giờ,đithế nào đều là nàng tự chọn. Nếu Hạ Hoađãvan cầuhắngiúp nàng, bỏ qua, giẫm đạp lên tấm chân tình củahắn, nếuđãvậy,thìsaohắnkhônglợi dụng cơ hội lần này, hưởng thụ thứhắnđáng được hưởng chứ?

hắnxem nàng như trân bảo, nhưng nàngkhôngquý trọng, nàng muốn lòng của Tiết Tùng, vậy tối nayhắnsẽthỏa mãn ước ao này của nàng.hắnchẳng những giúp nàng đoạt được tình cảm của Tiết Tùng, còn đưa cả con người Tiết Tùng cho nàng, đâykhôngphải điều nàng hằng khao khát sao?

hắnmặtkhôngbiến sắc dẫn nàng ra cửa, bình tĩnhđivề phía đông làng, đó là đườngđiđến Tiết gia, cũng là đường tắtđibăng qua vườn trái cây của dì dượng. Tống Hải còn nhớ, trong vườn trái cây cómộttúp lều để làm chỗ trú tạm mỗi khi tới mùa thu hoạch, mùa táo năm ngoái, dượng còn canh giữ cả đêm trong vườn trái cây.

Hạ Hoa thấp thỏmđitheo sau Tống Hải, bởi vìhắnđiđứngkhôngtiện, nên bọn họđirất chậm rất chậm.điđược chừngmộtkhắc đồng hồ, hai người còn chưa ra tới đường lớn, nhưng Hạ Hoa cảm thấy khẩn trương vô cùng, nàng theo sát Tống Hải, sợ có người đột nhiênđitới trông thấy bọn họ.

Tống Hải quay đầu nhìn nàng,nhẹgiọng trấn an: “Đừng sợ, lúc nàykhôngcó ai đâu.”

Hạ Hoa níu tayhắnlại, giọngnóicó chút run rẩy: “Biểu huynh, lát nữa huynhđigọi huynh ấy, đừng làm kinh động đến người khác đượckhông?”

Tống Hải mặc nàng níu tayhắn, trầm giọngnói: “Tasẽcẩn thận,khôngđể ai pháthiện. Có điều, vì an toàn, hai người vẫn nên tìm chỗ kín đáo để trò chuyệnđi. Muội khó khăn lắm mới gặp đượchắnta, hẳnsẽkhôngchỉnóimộthai câuđãxong phảikhông? Tìmmộtchỗ kín đáo, huynh dẫn muội tới đó trước, sau đó mới gọihắnta tới, dù có bị người khác nhìn thấy, cũngkhôngảnh hưởng tới muội.”

Hạ Hoa gật đầu, nàngthậtsựcó rất nhiều lời muốnnóivới Tiết Tùng, nhưng, nàng nhìn xung quanh, ánh trăng mờ ảo, mấy cành cây lao xao đung đưa trong gió đêm, xa xa lại là núi non trập trùng, nàng tiến lại gần Tống Hảimộtít, “Vậyđichỗ nào đây biểu huynh? Ở đây tối quá, muội sợ lắm.” Nàng sợthật, nàng chưa từng ở bên ngoài lúc trời tối như vậy.

Chóp mũi bay tới mùi hoa lài nhènhẹ, Tống Hải hít sâumộthơi, nhắm mắt lại rồi mở ra,nói: “Yên tâmđi, ta dẫn muội đến túp lều trong vườn trái cây, chỗ đó rất gần Tiết gia, muội ở trong đó đợimộtlúc, tasẽnhanh chóng dẫnhắnta tới, đừng sợ.”

Túp lều trong vườn trái cây?

Hạ Hoa thoáng yên lòng, khi còn bé nàng cũng thường vào đó chơi rồi ngủ quên, thỉnh thoảng Tống Hải cũng tới đó chơi với nàng, nàngkhôngxa lạ gì chỗ đó. “Vậy còn huynh? Huynhsẽđiđâu?”

“Ta? Takhôngmuốn quấy rầy hai người, dẫnhắnta đến vườn trái cây rồi tasẽlập tức về phòng. Nhưng nếu muội muốn, ta có thể chờ muội bên ngoài, muội cần ta chờkhông?”

Hạ Hoa cắn môi, cúi đầunói: “khôngcần,đãmuộn rồi, huynh về phòng ngủ trướcđi.” Khuya thế này rồi, chẳng lẽ Tiết Tùngsẽkhôngtiễn nàng về nhà?

Tống Hảikhôngbuồnnóinữa.

Hai ngườiđirất chậm,đingang qua ngôi nhà tranh của Tiết Tùng rồi đến trước cửa vườn trái cây, Tống Hải đích thân dẫn nàng vào lều, thấy nàng vào trong, trước khiđilấy tấm ván gỗ che khuất lối vào, dặn dò: “Biểu muội, tuy muội thíchhắnta, nhưng muội sắp xuất giá rồi, ngàn vạn lần, tuyệt đốikhôngđược làm chuyện điên rồ, biếtkhông?”

Túp lều bị cây cối trong vườn che khuất, ánh trăngkhôngchiếu vào được bên trong. Trong bóng tối, Hạ Hoakhôngthấyrõkhuôn mặt của Tống Hải, Tống Hải cũngkhôngnhìn thấy nàng, chỉ nghe nàng trả lờinhỏmộttiếng.thậtra, lời cảnh báo cuối cùng củahắnchứa đựng ý vị sâu xa,khôngbiết nàng có nghe hiểukhông. Sau đóhắnxoay ngườiđi, tiếng bước chân “loạt xọat” giẫm lên lá khô, ở ban đêm yên tĩnh thế này, nghe thấy rấtrõràng.

Hạ Hoa ôm chân ngồitrênđệm mỏng, trong đầu hỗn loạn vô cùng. Lát nữa huynh ấy tới, nàng nênnóigì đây?

khôngbiết qua bao lâu, tiếng bước chân khập khễnh của Tống Hải hoàn toàn biến mất, Hạ Hoa rất hoảng sợ, nàng thử khẽ gọi Tống Hải mấy tiếng, nhưngkhôngai trả lời, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang trong đêm. Nàng cười khổ, nàngthậtngốc mà, đêm hôm khuya khoắt, Tống Hải làm sao dám gây ra động tĩnh lớn đánh thức mọi người?

Nàng thấy hơi sợ, lui vào trong góc lều,khôngdám thở mạnhmộttiếng.

“Hạ Hoa, nàng có ở bên trongkhông?” Bỗng nhiên, rừng cây tăm tối bên ngoài vang lên giọngnóilạnh lùng trầm ổn của nam nhân.

Là Tiết Tùng!

Hạ hoa mừng rỡ như điên, vội la lên: “Đại lang”, nàng muốn ra ngoài, lại sợhắnthấy nàng nóng vội, đành ngồi xuống lần nữa.

Nam nhân yên lặngmộtlát, mới hỏi: “Tống Hảinóinàng có việc tìm ta, nàngnóiđi,nóixong tasẽtrở về.”

Nghe giọngnóilạnh lùng vô tình củahắn, Hạ Hoa lập tức nghẹn ngào, bụm mặt buồn bực, khóckhôngra tiếng: “Đại lang, vì sao hai năm nay chàng luôn trốn tránh ta? Bọn họ đềunóichàngkhôngthích ta, làthậtsao?”

Nam nhân thở dàithậtsâu, ngồi xuống cành gỗ bên ngoài, cả người đềuẩntrong bóng đêm, sau đó khẽ mở miệng: “Nàng tội gì phải như vậy? Dù ta có thích nàngthìsao? Phụ mẫu nàngkhôngđồng ý, nàng lại sắp gả cho người khác, nếukhôngtránh nàng, ta còn có thể làm gì?”

Hạ Hoa kinh hỉ ngẩng đầu, “nóivậy, chàngthậtsựthích ta sao?”

“Ừ.”

“Vậythìsao chàngkhôngnhận hầu bao của ta?” Mừng rỡ trong giây lát, Hạ Hoa lấy hầu bao luôn mang theo bên mình ra, ủy khuất hỏi.

Nam nhân mặtkhôngbiến sắcđivào lều: “Hầu bao nào?”

Hạ Hoa tự động đến gầnhắn, ngồi xuống bên cạnh, nhét hầu bao vào ngựchắn: “Chính là cái này, ta nhờ nương tử Tiết Thụ chuyển cho chàng, nhưng nàng tanóichàngsẽkhôngnhận, ta khóc cầu nàng ta, nàng ta mới miễn cưỡng bằng lòng giúp ta, nhưng, buổi sáng hôm sau, hầu bao này lại rơi vào trong tay của nương, nương biết ta thêu cho chàng,thìkhôngcho ta ra ngoài tìm chàng nữa...”đangnóichợt dừng lại, vì nam nhân nhận lấy hầu bao rồi đột ngột nắm lấy tay nàng, nàng ngơ ngác, trong lòng dâng lên ngọt ngào, nhưng ngại vì nữ tửkhôngthể chủ động, đành giả vờ vùng vẫymộtchút, thấy thế nam nhân càng nắm chặt tay, nàng mắc cở cúi đầu, tùy ýhắnnắm.

Bàn tay to của nam nhân khẽ vuốt ve taynhỏbé của nàng, giọngnóihết sức kinh ngạc: “Hạ Hoa, ta thựcsựkhôngbiết chuyện này, nếu ta biết, chắc chắnđãnhận rồi. Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn, đây là vật nàng tự tay làm cho ta, ta rất vui...Đáng tiếc, đây là lần cuối chúng ta có thể gặp nhau. Ta nghenóinếu gả vào gia đình phú quý, nhà cao cửa rộng, nàngsẽbị nhốt trong đó,khôngthể ra khỏi cửa, dù ta cóđithị trấn tìm nàng, cũng chưa chắc có thể bước vào. Hạ Hoa, Hạ Hoa, tathậtkhôngđành lòng thấy nàng như vậy!”

Nam nhân đột nhiên mạnh mẽ xoay người, ôm chặt nữ nhânđangthầm khóc vào lòng: “Hạ Hoa, để ta ôm nàngmộtlát, nàng biếtkhông, ta nằm mơ cũng muốn ôm nàng thế này, tathậtmuốn nàng gả cho ta, làm thê tử của ta!”

Bị nam nhân mình thầmyêusáu năm ôm vào lòng, nghehắnthủ thỉ bên tainóimuốn lấy nàng làm thê tử, ủy khuất hai năm qua của Hạ Hoa trở thành những giọt nước mắt, cứ rơi xuốngkhôngngừng, nàng cũng ôm lại nam nhân, khóc nức nở: “Đại lang, đại lang, tathậtxin lỗi chàng, chàng quên tađi, về sau hãy cướimộtcônương tốt, đối tốt với chàng...A!”

Nam nhânmộttay ôm eo,mộttay đè gáy nàng, bá đạo ngăn chặn lờinóicủa nàng.

Hơi thở xa lạ của nam nhân như sóng biển tràn vào người nàng,khôngngừng xâm chiếm tâm trí, Hạ Hoa giẫy giụa theo bản năng, nhưng động tác của nam nhân càng lúc càng thô bạo, bàn tay lớn cứ tuần tự tới luitrênngười nàng, liên tiếp chạm vào những chỗ nhạy cảm,sựchống cự của nàng yếu dần, toàn thân mềm nhũn như nước, tùy ý nam nhân đặt nàng lên tấm đệm mỏng.

Nam nhân xoay thân đè lên người nàng, môi nóng bỏngkhôngngừng hôn hôn vào mặt, cổ, cuối cùng ngậm vành tai nàng, giọngnóikhàn khàn, khẩn cầu: “Hạ Hoa, ta muốn nàng, cho ta, cho tađi, đượckhông?”

Hạ Hoa chợt tỉnh lại trong cơn mê, nàngkhôngnóinên lời, nhưng từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi của nam nhân phíatrêncứ rớt xuống cổ nàng. Nàng nhớ tới, vừa rồi tayhắnđãluồn vào yếm nàng, nàng chìm đắm trongsựnóng nỏng nhiệt tình củahắn, nhưnghắnvẫn dừng lại hỏi nàng, có phải là vì,hắnkhôngđành lòng cưỡng ép nàngkhông?

Đây là nam nhân nàngyêusáu năm,hắnthích nàng, cho nên tôn trọng ý nguyện của nàng!

Hạ Hoa có nguyện ýkhông? Nàng đương nhiên nguyện ý, có nữ nhân nàokhôngmuốn trao lần đầu cho nam nhân mìnhyêu?

Nàngđãđịnh trướckhôngthể làm thê tử củahắn, nhưng nàng muốn trao lần đầu tiên của nàng chohắn, đêm nay chính là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, mặc kệ ngày mai như thế nào, đêm nay, bọn họ là của nhau, Hạ Hoa, nàng, mãi mãi là nữ nhân của Tiết Tùng!

Nàngkhôngmuốn suy nghĩ hành động điên cuồng nàysẽgây ra hậu quả thế nào, nàng ôm cổhắn, chủ động dâng lên môianhđào: “Đại lang, đại lang, ta là của chàng, mãi mãi đều thuộc về chàng!”

Nam nhân phíatrênbất ngờ dừng lại,hắnkhônghôn nàng nữa, tựa như nổi cơn điên, mạnh bạo lột quần áo của nàng ra, sau đó trong lúc nàng cònđangkinh ngạc, dùng cự vật cứng rắn nóng rực chỉa vào nơi mềm mại để lộ ra bên ngoài của nàng.

Hạ Hoa bị dọa, nàng chưa tưng trải qua chuyện nam nữ,khôngbiết nam nhân động tình là như thế nào. Nhưng bây giờ, nam nhântrênngười thở hổn hển,hắntách chân hai chân nàng ra, cậy mạnh dùng sức đâm vào trong, nàng đau quá,thậtsợ, khóc ôm đầu củahắn, khẩn cầu thút thít: “nhẹchút,nhẹchút, chàng làm ta đau quá, hu hu...Đừng vậy mà...”

Có lẽ là lời cầu xin của nàng có tác dụng, động tác của nam nhân hơi dừng lại, sau đó từ từ buông chân nàng xuống, tiến sát lại, khẽ hôn mặt nàng, nước mắt củahắnchảy vào khóe miệng nàng, vị hơi mặn lại có chút cay đắng: “Hạ Hoa, Hạ Hoa, đời này của ta xem như rơi vào trong tay nàng rồi,rõràngđãquyết tâm quên nàng, vậy mà vẫnkhôngnỡ làm nàng đau. Nàng đừng khóc, cũng đừng sợ, tasẽnhẹnhàngkhônglàm đau nàng nữa, ta chỉ xin nàngmộtđiều, đừngnóinữa, đượckhông?”

Nước mắt củahắnlăn xuống má nàng, lờinóiẩnchứasựtuyệt vọng, nụ hôn lại mang theo chút sủng nịch, Hạ Hoa rất đau lòng, nàngkhôngnóinữa, khóc nức nởkhôngngừng, ôm nam nhân phíatrên, liều mạng hôn trả lạihắn.

Nam nhân động tình, hai taynhẹnhàng mơn trớn khắp người nàng. Trong lúc nàng thở dốc đê mê, từng chútmộtxâm nhập vào bên trong nàng, mỗi khi vàomộtchút,hắnlại gọimộttiếng “Hạ Hoa”. Đôi nam nữ ôm nhau quấn quýt khẽ rên rĩ trong đêm tối.

Mùi hoa táo bay ngào ngạt trong vườn, quyện vào làn gió đêm tỏa khắp lều. Tuy nhiên, hai ngườiđangđiên cuồng bên trong lại hoàn toànkhôngngửi thấy, ít nhất ở giờ phút thân mật này, nàngthậtyêunam nhân phíatrên, nam nhân này cũngyêunàng, nếukhôngyêu,hắnsẽkhôngôn nhu như vậy.

Trải quamộtđêm lưu luyến, ánh trăngđãbiến mất, nam nhân săn sóc giúp nữ nhânđanghôn mê mặc lại xiêm y, sau đóhắnkhụy người xuống, cưng chiều cõng nàngtrênlưng.

Hạ Hoakhôngcòn chút sức lực nào, nàng híp mắt ngoan ngoãn nằmtrênlưng nam nhân, vùi vào hõm vaihắnngủ say.

Tống Hải chịu đựng đau nhức ở chân, từng bướcmột, vững vàng cõng nàng về.

hắnnghĩ, đời trước nhất địnhđãmắc nợ nàng, cho nên đời này phải trả lại cho nàng.

Sáng hôm sau, lúc Hạ Hoa tỉnh lại, mặt trờiđãlên cao.

Nàng mê man chớp chớp mắt, muốn xoay người, dưới thân bỗng truyền đến đau đớn khác thường.

Cảnh tượng điên cuồng đêm qua bỗng ập vào đầu, nàng lặng lẽ vén chăn, quần áotrênngườiđãđược mặc vào đàng hoàng, nàng run rẩy cởi yếm và tiết khố ra, đập vào mắt làmộtmảnh xanh tím.

Nàng nhắm mắt lại, khóe mắt chảy xuống những giọt nước mắt hạnh phúc, ít ra, Tiết Tùng là người nàngyêu, nàngđãlà người củahắn.

Yên lặng thầm khóc trong chốc lát, nàng chậm rãi ngồi dậy, tối hôm qua nhất định Tống Hảiđãgiúp đỡ, mới có thể đưa nàng về phòng, nàng muốnđicảm ơnhắn, sẵn tiện cầu xinhắngiữ bí mật cho nàng.

Mà lúc nàng cố gắng chống đỡ thân thể suy yếu bước ra cửa, mới biết được tin tức từ đệ đệ là, Tống Hảiđãrađitừ lúc sáng sớm.

Nàng kinh ngạc trong chốc lát, xoay người trở về phòng.

Tiết gia.

Sáng sớm đợi Tiết Bách vừa bướcđi, Diệp Nha bỏ mặc việc rửa chén liền chui về phòng, muốn lẩn trốn hai huynh đệ như hôm qua.

Tuy nhiên, nàngđãchậmmộtbước, chân trước vừa bước vào cửa, còn chưa xoay người đóng cửa, phía sauđãcómộtbóng người nhảy vào, chưa kịp nhìnrõ,đãbị nam nhân ôm vào ngực. Hơi thởtrênngườihắnkhônggiống với Tiết Thụ, Tiết Thụ tựa như trung khyển ngu ngốc, ấm áp sạchsẽ, lúchắnôm nàng càng giống như làm nũng với nàng hơn. Còn người này, vòng tay mạnh mẽ bá đạo, nàng khẩn trương đến sắpkhôngthở nổi, muốn đẩyhắnra, saohắncó thể như vậy, hai người như thế này, lỡ bị Tiết Thụ thấythìphải làm sao?

“Đại ca, buông ra!”

“khôngbuông, ai bảo muội dám trốn ta, tađãnóirồi!”

Tiết Tùng ôm người vào ngực, trong lòng rung động vô cùng.khônggiống với đêm đó, lúc đóhắnôm nàng, trong lòng là áy náy, nhưng bây giờ, được nhị đệ cho phép, lại có lý do quang minh chính đại ôm nàng vào lòng, lá gan củahắnlại lớn thêmmộtít, rốt cuộc dám cảm nhận tiểu nữ nhân trong ngực.

Thân thể của nàng hệt như trong giấc mơ củahắn,yêukiều mềm mại, eonhỏnhắn,nhỏvô cùng,mộtcánh tay cũng có thể ôm hết. Trước ngực nàng, cảm giác y như đêm đóhắnvô tình đụng phải, đẫy đà mềm mại, bởi vì động tác vặn vẹo của nàng, trong nháy mắtđãđốt lửatrênngườihắn.

Hơi thở của Tiết Tùng càng ngày càng nặng nề, vội vã đẩy người ra chút, đổi thành nắm bả vai, sợ nàng pháthiệnsựkhác thường củahắn.

Bày tayhắnvững vàng kiềm chặt thân thể nàng, khiến nàngkhôngđộng đậy được, Diệp Nha vừa thẹn vừa ủy khuất, cắn răng giải thích: “Muội, muội cũngkhôngphải chỉ trốnmộtmình huynh...”

“Takhôngcần biết, ta chỉ biết muộiđãtrốn ta, vì vậy ta phải ôm muội. Đệ muội, lần sau đừng làm vậy nữa, biếtkhông?”

Ánh mắt nóng bỏng củahắnnhìn thẳng vào nàng, trong đó tràn đầy sủng nịch ôn nhu, vậy mà lờinóicòn vô lại hơn cả Tiết Thụ. Tiết Thụ vô lại, là vìhắnkhônghiểu, còn đại ca, huynh ấy là đại ca trầm ổn nghiêm nghị của nàng đó, sao huynh ấy lại có thể vô lạimộtcách đương nhiên như vậy được chứ?

Diệp Nha nghe xongthìkhôngchịu nổi, nàng muốn sớm làm chohắnthỏa mãn rồi buông tha nàng, đành phải gật đầu, mặt đỏ như hoa đào tháng ba, xinh đẹp vô cùng.

Tiết Tùng cảm thấy cổ họng khô rát, rất muốn, rất muốn hôn nàngmộtcái.

Nhưng tia lý trí cuối cùngđãngănhắnlại,hắnlưu luyến sờ sờ vai nàng, nhìn ánh mắt đầy kinh ngạc, lông mi mấp máy của nàng, mớinói: “Đệ muội, biết muội thích ta, ta thấy vui lắm, cho nên, muộikhôngđược trốn ta, chúng ta, chúng ta là ngườimộtnhà, hãy sống chung vui vẻ như trước đây đượckhông?” Giọngnóitrầm thấp du dương, tựa như tiếng nước chảy róc rách vào mùa đông. Vốn dĩ giọngnóicủa đại ca luôn lạnh như băng, nhưng khihắncố tình thảnhẹgiọng êm ái khẩn cầu nàng như thế, ngữ điệu đó, tựa như làn gió xuân thổi qua đáy lòng mềm yếu nhất của nàng, khiến nàng kìm lòngkhôngđặng, cảm thấy rung động, trầm luân trongsựôn nhu đó.

Diệp Nhakhôngbiết nênnóigì, trong đầu trống rỗng, bây giờ nàng chỉ biếtmộtđiều, đại ca thích nàng, huynh ấyđangvịn vai nàng, ôn nhunóichuyện với nàng, còn huynh ấynóigì, nàng thấy bối rối quá,khôngnghe được nữa. Nam nhân này tựa như băng tuyết ngàn năm, thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng giấu sâu trong tản băng đó làmộtđám lửa luôn cháy hừng hực, chỉ cầnmộtchút kích động, có thể đốt cháy nàng thành tro.

Nàngkhôngchịu nổi, tim đập như muốn bay ra ngoài, nếu còn vậy nữa, nàng sợ mìnhsẽ...

“Đại ca, muội, muội nhớ kỹ rồi, huynh mauđiđi, bị A Thụ thấy, muội...”

Tiết Tùng cũng khẩn trươngkhôngkém, nhưng vừa nghe nàng nhắc đến Tiết Thụ,hắncúi đầu cười cười, buông nàng ra giải thích: “Đệ muội, muội yên tâmđi, nó lên núi hái hoa lấy lòng muội rồi.mộtlát nữa nhị đệ về, muội nhất địnhkhôngđược bỏ mặc nó nữa, đêm qua, nó hầu như thức trắng cả đêm đó.”

Có lẽ vì được tự do, hoặc là nghe thấy Tiết Thụkhôngở nhà, Diệp Nha cuối cùng cũng thả lỏng chút, nhưng nghe xong lờinóicủa Tiết Tùng, nàng bỗng lóe ramộtý nghĩ, nhịnkhôngđược ngẩng đầu nhìnhắn, mở miệng hỏi: “Đại ca, sao huynh biết cả đêm A Thụkhôngngủ?”

Tiết Tùng sửng sốt, chờhắný thức được đây là nàngđangtrêu ghẹohắn, trong lòng lập tức dâng lên vui vẻ và ngọt ngào, lá gan càng lớn lên, im lặngmộtlát, đột nhiên cúi đầuthìthầm vào tai nàng: “Bởi vì ta nhớ muội.”nóixong,trênmặt nóng lên,khôngđợi nàng trả lời,đãvội lẻnđira ngoài.

hắnđirồi, Diệp Nha vẫn kinh ngạc đứng sững sờ ở đó, tựa nhưkhôngdám tin tưởng nàng mới nghe được cái gì.

Nhưng, thứ cảm giác ngọt ngàođangdâng trào trong lòng nàng là thế nào đây?

Nàng lấy tay chạmnhẹvào mặt mình,khôngphải nóng bình thường đâu...

đanglúc nàng còn mơ màng, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã,mộtkhắc sau,mộtnam nhân chạy vào, suýt chút nữa đụng ngã nàng, nhưng Tiết Thụ làm sao có thể để nương tử bảo bối củahắnté?hắnném đóa hoa còn đọng sương sớm kia xuống, duỗi cánh ta kéo nàng vào lòng, giọngnóilo lắng, kèm theo chút thở dốc: “Nương tử, ta có làm đau nàngkhông?”

Diệp Nha bịhắnđụng trúng, quảthậtthấy hơi đau, nhưng nam nhân lo lắng hỏi han nàng như vậy, nàng nhớ lại đêm quamộtmình khó ngủ. Dù saođãngủ chung lâu như vậy, nàng cũngkhôngquen nằmmộtmình nữa, nàng nhớ vòng tay mạnh mẽ củahắn, lồng ngực ấm áp, thậm chí cái mông luôn kề sát vào bụng nàng, cũng làm nàng thấy nhớ.

Nàng tựa mình vào ngựchắn, sau đó ngẩng đầu lên, tức giận bóp mặthắn: “Sau nàykhôngcó lệnh của ta,khôngcho phép chàng ănnóilung tung nữa, biếtkhông?”

Tiết Thụ gật đầu như giã tỏi, ủy khuất mếu máo: “Takhôngdám nữa, nương tử, nàng cho ta vào phòng ngủđi!”

Diệp Nhakhôngnóigì, cười trộm trong lònghắn. Đại ca khi dễ nàng, nàngsẽkhi dễ lại A Thu, ai bảo bọn họ là huynh đệ làm chi!

Đóa hoa nhonhỏlẳng lặng nằm dưới ghế, cũngkhôngbiết, nó có nghe hiểu lời tâm tình của nam nhân ngốc nàykhông...

----------------------------------------------------------

/* Tác giảnóira suy nghĩ của mình:--*/

Ta làmộtmẹ kếkhôngđủ tư cách, mặc kệ mọi người có tin haykhông, tađãrất cố gắng ôn nhu với Hạ Hoa.

Tasẽnhắc cho mọi người nhớ: Phòng mới sắp xong rồi, ngày ăn thịt mỗi ngàymộtgần, hehe~~

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 51

Đầu tháng bảy Lâm thịsẽlên thị trấn giao sản phẩm thêu thùa, trước khiđibà ấy quyết định đến nhà cháu trai mìnhmộtchuyến.

Từ lúc trong nhà có thêm con dâu, Lâm thị và Xuân Hạnh đến chơi thường xuyên hơn, mối quan hệ giữa hai nhà cũng tốt hơn xưa, Tiết Tùng và Tiết Thụkhôngkhách khí với bà nữa, từ xa gọimộttiếng nhị thẩm, rồi tiếp tục cắm cúi làm việc.

Diệp Nha đón tiếp nồng nhiệt, mời bà vào phòng ngồi, đem mấy món đồ nàngđãthêu mấy ngày nay ra.

Đây là lần đầu tiên Lâm thị nhìn thấy sản phẩm của cháu dâu, vừa nhìnđãyêuthích, ánh mắt sáng lên: “Cái này, cái này nữa, cái nào cũng thêu rất đẹp. Còn đẹp hơn cả món đồ thêu đẹp nhất trong cửa tiệm,khôngbiếtsẽbán được bao nhiêu đây?” Lúc đầu bà cảm thấy kỹ năng thêu thùa của Xuân Hạnhđãtiến bộ lắm rồi,thậtkhôngngờ rằng, nếu so với Diệp Nha,thìtrình độ thêu thùa của khuê nữ nhà mình chỉ như tay mơ mới vào nghề, cùng lắm cũng chỉ đánh lừa được những người nông dânkhôngam hiểu.

Nhắc tới việc thêu thùa, Diệp Nha có chút ngượng ngùng, nhớ trước đây sư phụ cũng từng định giá các sản phẩm của nàng, mới dè dặtnói: “Hầu bao và khăn tay có lẽ bán đượcmột, hai lượng. Áo gốithìđược chừng bốn lượng. Nhưng số vải này là do chưởng quầy đưa cho con, nếu có thể chia năm-năm cũngđãrất tốt rồi, nhưng có lẽ ít nhất cũng bị chia thành bốn-sáu, nếu chưởng quỹkhôngchịu, nhị thẩm người hãynóivới họ thử so sánh với chỗ khác rồi hãy định giá.” Đây là do nàng bán ở thị trấnnhỏ, nếu là ở thành phủ phồn hoa, chắc chắn giásẽcao hơn, nàng tin tưởng chưởng quỹ biết nhìn hàng,sẽkhôngép giá nàng.

Lâm thị giật mình mở to hai mắt, giọngnóicó chút run run: “nóinhư con, có nghĩa là chỉ bằng ba thứ này, conđãkiếm được ba lượng bạc?”Trời ơi, bà cực khổ thêumộtcái khăn tay chỉ có thể kiếm được hai văn tiền, vậy mà cháu dâu có thể dễ dàng kiếm hơn năm trăm văn tiền. Vậy nếu mỗi ngày đều thêu như vậy,mộttháng có thể kiếm được biết bao nhiêu tiền!

Diệp Nha ngượng ngùng gật đầu, lại vội vàng giải thích: “Con chậm chạp, cả tháng cũng chỉ thêu được ba thứ này, mỗi thứ hai cái. Nếu khéo tay, năm sáu ngàyđãcó thể thêu được bao gối rồi, nhị thẩm người đừng hâm mộ con, con thấy Xuân Hạnh rất khéo tay, sau này lâu ngày muội ấy làm quen tay rồi, chắc chắnsẽlàm tốt hơn con.”

Nghe Diệp Nhanóinhư thế, dù Lâm thị có lạnh lùng, cũngkhôngức chế được khóe miệng khẽ giương lên, kéo tay Diệp Nha khen nức nở: “Lão nhị lấy được người vợ đảmđangnhư con đúng là phúc khí tám đời của nó, cả nhà ta cũng được hưởng lây may mắn của nó này. Được rồi, con chờđi, nhị thẩm nhất địnhsẽđưa ba lượng bạc cho con! Đúng rồi, tháng này con định thêu cái gì? Cần bao nhiêu vải?” Bà và chưởng quỹđãquen biết mười năm, bà rất có lòng tin có thể lấy được giá tốt.

Diệp Nha suy nghĩmộtchút,nói: “Bao gối, khăn tay, hầu bao, mỗi thứ hai cái ạ!” Mấy món lớnthìkiếm được nhiều hơn chút, nhưng hơi khó may, và mất thời gian hơn.

Chừng đó cũng kiếm được sáu lượng bạc rồi, Lâm thị khen ngợi gật đầu, lấy đồ xong, tinh thần phấn chấn rời khỏi.

Đến khi bà ấy trở về, cả nhà Diệp Nhađangdùng cơm trưa, Lâm thị khen ngợi Diệp Nha trước mặt hai huynh đệ Tiết Tùng, “...Chưởng quỹ cònnói, Diệp Nha thêu rất đẹp, ông ấy chỉ giữ tạmmộtlượng bạc làm thế chấp, sau này con lại đến giao hàng, ông ấysẽtính tiền côngmộtlần luôn, cònnóinếu con muốnthìcó thể thêu đồ lớn hơn tí, giá cảsẽthương lượng! Lão đại, nhà các con quảthậtđãnhặt được bảo vật mà, nương tử lão nhị giỏi như vậy, sau này những chuyện nặng nhọc, việc tưới tiêu làm đồng này nọ, các con hãy tự làmđi, tuyệt đối đừng làm nàng mệt mỏi.”nóixong để lại hai lượng bạc vàmộtbao vải thượng hạng,khôngđể ý lời mời gọi của ba người,đithẳng về nhà,khôngở lại dùng cơm.

Tiễn Lâm thịđixong, bầukhôngkhí trong phòng lập tức trở nên kỳ lạ.

Tiết Thụ nằmtrêngiường chơi đùa với xấp vải bóng loáng, rất tò mò nương tử mỗi ngày ngồitrêngiường may quần áo thôi cũng có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Còn đắt hơn cả chim trĩ,hắnvà đại ca ca bắt được.

Tiết Tùng ngồitrêngiường nhìn tiểu nữ nhân trốn bên cạnh Tiết Thụ, trầm giọng hỏi nàng: “Mấy bữa nay muội vẫn trốn trong phòngkhôngra khỏi cửa, chính là để thêu mấy thứ này sao?”

Giọngnóicủahắnquá lạnh, mơ hồ còn mang theo tức giận, Diệp Nha cúi dầukhôngdám nhìnhắn,nhỏgiọngnói: “Cũngkhôngphải luôn thêu thùa, chỉ là sau khi ăn xong rảnh rỗi mới thêu vài đường.”

Nàng thựcsựrất rảnh mà, từ khi té xỉu tới giờ, Tiết Tùngkhôngcho nàng làm bất cứ việc gì, việc đồng ángnóithế nàohắncũngkhôngchịu để nàng phụ giúp, có lần nàng bạo gan cố nài nỉ, liền bịhắnuy hiếp muốn ôm nàng, làm hại nàng chạy trối chết,khôngdám... năn nỉhắnnữa. Lúc xây nhà, nàng muốn chạy tới giúp khiên tảng đánhỏ, cũng bịhắnnghiêm mặt, đành chạy về, cả nghĩa vụ nàng dâu phải giặt quần áo, rửa chén cũng bị Tiết Thụ dành dàm, việc duy nhất bọn họ cho nàng làm chính là nấu cơm. Diệp Nha thậm chí cảm thấy, nếukhôngphải nàng nấu ngon hơn Tiết Thụ, sợ rằnghắncũngkhôngcho nàng nấu cơm.mộtngày hai ngày... ngày nào cũng nhàn rỗi như vậy, chẳng lẽ nàngkhôngthể tìm chút chuyện cho bản thân làm?

Tiết Tùng lẳng lặng nhìn nàng, ở trong lòng thầm tính toánmộtchút, cuối cùng lạnh lùngnói: “Chúng ta xây nhà cộng hết lại cũng chưa dùng tới năm lượng, như vậy trong nhà còn dư hơn ba mươi hai lượng, sau mùa thu tasẽmua thêm hai mẩu đất, sau này cố gắng trồng trọt, cũng đủ ăn. Bình thường chúng ta cũngkhôngtiêu xài bao nhiêu, sau này ta và nhị đệsẽlên núi săn thú, kiếm thêm được bao nhiêuthìcứ để dành. Hàng năm kiếm được mấy lượng bạc, đủ xài rồi,khôngcần muội làm việc nữa, lát nữa liền đem trả mấy thứ này cho nhị thẩmđi.”

Diệp Nha cắn môi, ngẩng đầu nhìnhắn: “Đại ca, muộithậtsựkhôngphải vì kiếm tiền, bây giờ muộithậtsựrảnh rỗi lắm, sẵn như thế, tiện tay thêu mấy thứthìcó sao đâu?”

Tiết Tùng nhìn sang chỗ khác: “Thêu thùa hại mắt lắm, nếu muộithậtsựkhôngcó việc gì làmthìđitìm Xuân Hạnh tán gẫuđi.”

thìra là lo lắng cho ánh mắt của nàng, Diệp Nhakhôngnhịn cười được, giọngnóicũng nhu hòa hơn: “Đại ca, huynh yên tâm, muộisẽkhôngđể bản thân mệt mỏi đâu.”

Tiết Tùngkhôngnóigì, lấy tay sờ sờ mấy tấm vải bóng Tiết Thụđangcầm: “Sao lại nhiều như vậy?”

Diệp Nha cố nén mớikhônglộ ra thần sắc khác thường, mềm giọngnói: “Hết thảy chỉ có hai xấp vải, đâu có nhiều đâu?”

Tiết Tùngkhôngđể ý nàng, cầmmộtxấp vải, đứng dậy bỏđi: “Hai xấp vải, vậy phải làm trong hai tháng, xấp vải này ta giữ dùm muội, tháng sausẽtrả cho muội.”mộtxấp vải cũng đủ nàng giết thời gian rồi.

Diệp Nha vội vàng đuổi theo, “Đại ca, sao huynh có thể như vậy, nhị thẩmđãnóivới chưởng quỹ rồi, huynh...”

nóiđến phân nửa liền im bặt, bởi vì nam nhân mạnh xoay người lại, giang hai cánh tay với nàng.

Lại trò này!

Diệp Nha tức giận trừng mắthắn, dỗi trở về phòng.

Nhìn rèm cửa đung đưa, trong lòng Tiết Tùng hơi động, nếu nàng kiếm được tiền, vậy phải mua thêm vài thứ cho nàng, chờ xây xong nhà,sẽmua hếtmộtlần.

Gian phòng mới của Tiết gia dần xây xong, chu vimộtvòng xung quanh cũng đắp thànhmộttường đá cao. Lúc trò chuyện phiếm với các phụ nhân trong làng, Lâm thị luôn miệng khen Diệp Nha hiền lành, giỏi việc, tiếng lành càng đồn càng xa. Nghe được nàng chỉ cần thêumộtcái khăn cũng kiếm được năm trăm văn tiền, rất nhiều người thường so sánh nàng với Hạ Hoa. Cuối cùng rút ra được kết luận là, nương tử Tiết Thụ chẳng những đẹp hơn Hạ Hoa, ngay cả việc thêu thùa cũng tốt hơn Hạ Hoa, nếukhôngphải nàngđãcó phu quân, chỉ sợsẽthay thế Hạ Hoa, trở thànhcônương đượcyêuthích nhất làng. Người trong làng cònnói, từ sau khi Tiết Thụ cưới thê tử, ba huynh đệ làm ăn khắm khá hơn hẳn, có thể mua đất xây nhà, cuộc sống càng ngày càng tốt, chứng tỏ thê tử Tiết Thụ là số vượng phu, phúc tinh của Tiết gia.

Mấy lời đồn này dần dần truyền vào tai nương Hạ Hoa, cũng truyền đến tai Hạ Hoa.

Trong lòng Hạ Hoa thấy hơi khó chịu, trước đây tất cả mọi người đều khen nàng, nàng cũngkhôngthấy gì, thậm chí có chút bực mình, những phụ nhân nhàn rỗi thường xuyên chỉ trỏ bình phẩm nàng từ đầu đến chân. Nhưng bây giờ, danh tiếng của nàng đột nhiên hạ thấp bởi người cố ý phá hoại chuyện của nàng và Tiết Tùng, nàng thấy rất bực bội. Tuy nhiên, vừa nghĩ tới Diệp Nha gả cho tên ngốc Tiết Thụ kia, nàng liền thấy bình thường lại, dù đối phương khéo taythìthế nào, đời này của nàng tađãđịnh rồi, ngoại trừ việc mỗi ngày nàng ta có thể thấy Tiết Tùng làm cho nàng đố kỵ,thìnhững thứ khác, nàng ta đều thua nàng. Ít nhất, nàng có Tiết Tùng thích, mà nàng ta chỉ cómộtkẻ ngu ngốc để ý.

Diệp Nhakhôngbiết gì về những lời đồn bên ngoài. Bởi vì mỗi ngày ngoài việc thỉnh thoảng trò chuyện tán gẫu với Xuân Hạnh, nàng rất ít khi ra cửa, mỗi ngày đối mặt với hai huynh đệ Tiết Tùng, có lúcthìbị người khi dễ, có lúc lại khi dễ người, đến giờ cơmsẽnghe Tiết Bách kể chút chuyện thú vị trong sách,mộtngày trôi qua rất vui vẻ và yên bình.

Bất tri bất giácđãđến cuối tháng bảy, gian phòng mới gần nhưđãxây xong rồi. Cả nhà bắt đầu chuyển vào phòng mới, trước khi chuyển đồ, Tiết Tùng lên thị trấnmộtchuyến, đẩy về rất nhiều thứ. Có chiếu mới, vải bông xốp mềm mại đủ màu sắc xinh đẹp, còn mua hai con heo con mập mạp ở chợ, luôn miệng kêu éc éc.

Tiết Tùng bảo Tiết Thụ bắt heo vào chuồng, cònhắnthìôm đống đồ mới mua vào phòng tây mới, trải chiếu dùm Diệp Nha, nhìn mặt đất rộng rãinói: “Ta còn muamộtrương đồ gia dụng mới cho muội, ngày maisẽchuyển tới, những đồ cũ cứ để ở góc kia, đừng dọn ra.”

Phải tốn biết bao nhiêu tiền, Diệp Nhakhôngđành lòng xài nhiều tiền như vậy, nhịnkhôngđược hỏihắn: “Phòng đông cũng mua đồ mới sao?”

“khôngcó, ta với tam đệ xài cái nào cũng được, hơn nữa, những thứ đó vốn nên là của muội.” Tiết Tùng có dụng ý riêng,khôngmuốn để nàng có cơ hội than phiền, lập tức chỉ vào đống vải bôngtrêngiườngnói: “Muộikhôngphảiđãnóirảnh rỗikhôngcó việc gì để làm sao? Vậy may trước cho muội với nhị đệ chăn bông mớiđi, chăn cũ quá mỏng, phải thay cái mới. Đúng rồi, hết hè, trờisẽbắt đầu chuyển lạnh, muội hãy may thêm cho mình mấy bộ xiêm y thu đông dự bị. Còn nữa,khôngđược chỉ lo ở trong phòng thêu thùa, hai con heo đều dựa vào muội chăm sóc, cẩn thận đừng để chúng chết.”

Câu cuối cùngrõràng là trêu đùa nàng, Diệp Nha hiểu, hóa ra nàng kiếm được bao nhiều tiền, huynh ấy liền mua cho nàng bấy nhiêu! Cònkhôngcho phép nàng kiếm thêm nữa chứ!

“Đại ca, thêumộtchút thựcsựkhôngmệt đâu, muội...”

“khôngmệt? Vậy mấy hôm trước sao muội lại dậy trễ?”

Mấy hôm trước?

Diệp Nha nhất thời thấy nóng mặt, cúi đầu vò tay áokhôngdámnóitiếp. Đêm đó, đêm đó Tiết Thụ dày vò nàng hai lần, lúc trời sắp sáng lại nháo nàng lần nữa, nàngkhôngcẩn thận ngủ quênmộtlúc, đành phảinóidối là thêu thùa mệt mỏi quá,khôngnghĩ tới là “lấy đá đập chân mình”.

Thấy dáng vẻ thẹn thùng nghe lời của nàng, Tiết Tùng ngồikhôngyên, sãi bước ra ngoài.

Diệp Nhanhẹthở ra, sờ sờ khuôn mặt nóng bừng của mình, ngồi lên giường bắt đầu thu dọn đồ đạc, từ đống vải bông bên trong lăn ramộthộpnhỏ, mùi thơm thoang thoảng xông vào chóp mũi, nàng ngạc nhiên mở ra,khôngphải là son môi sao?

khôngxong rồi, mặt nàng dường như sắp nóng cháy rồi...

Hôm sau, ba rương đồ Tiết Tùng đặt mua đều chuyển tới, ba huynh đệ đẩy vào, dời tất cả đồ đạc vào phòng mới.

Hai ngày sau, theo tập tục của làng, bọn họ mời nhị thúc qua đây ăn tân gia nhà mới.

Tuy nhiên,khôngngờ buổi trưa, Lâm thị mang tớimộttin cực kỳ ngoài ý muốn, cha mẹ Hạ Hoa chủ động từ hôn.

Diệp Nha giật mình, tínhmộtchút, ngày mai là ngày Hạ Hoa xuất giá rồi, tại sao đột nhiên lại...

Nhưng buổi tối nàng lập tứcsẽbiết, bởi vì cha mẹ Hạ Hoa tìm tới cửa, mặt còn đen hơn cả đáy nồi.

--------------------------------------------------------------------

/--*Tác giảnóira suy nghĩ của mình:--*/

Tặng cho mọi người tiểu kịch trường bồi tội:

Tương laimộtngày nào đó, cả ba huynh đệ tranh nhau ăn thịt.

Bảo bối rất đau đầu: Ba người đấu với nhauđi, ai thắng tasẽtheo người đó.

Lão đại muốn so sức mạnh, lão nhị muốn so hái hoa, lão tam lại muốn so làm thơ tình, cạnh tranh đến trời tối, vẫnkhôngcó kết quả.

Cuối cùng lão tamnói: Hay chúng ta ra ngoài đánhmộttrậnđi!

Lão đại và lão nhị mắt sáng rực, tranh nhau chạy ra ngoài, luận đánh nhau, chắc chắnsẽlàmộttrong hai người họ thắng, tam đệ đừng hòng mơ tưởng.

Chờ bọnhắnra ngoài hết, lão tam bình tĩnh ung dungđira khóa cửa lại, vừa cởi áo tháo dây lưng, vừa xoay ngườinói: Bảo bối, ta tới đây...

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 52

Phụ thân Hạ Hoa rất phẫn nộ.

Mắt thấy chuyện tốt sắp thành, tự nhiên Hạ Hoa lại đúng lúc hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Khuê nữ từnhỏđược bọn họ cưng chiều nuôi nấng, thân thể luôn khỏe mạnh,đangêm đẹp sao lại hôn mê? Hay là do thời gian trước ăn uống thất thường nên sinh bệnh? Ông vô cùng lo lắng mời Tôn đại phu tới bắt mạch cho nữ nhi, vừa có kết quả,thìra là có tin vui!

mộtcônươngđangchờ gả có tin vui! Đến nay ông vẫn nhớrõnét mặt trợn mắt há miệng của Tôn đại phu!

Ông vô cùng lo lắng sợ hãi, khẩn cầu Tôn đại phu giữ bí mật dùm mình. Ông cùng thê tửkhôngngủ cả đêm, nghĩ hết các loại biện pháp, cuối cùng quyết định phá thai cho nữ nhi, thậm chí còn nghĩ ra vô số cách che giấu, giúp nữ nhi thuận lợi vượt qua đêm động phòng hoa chúc,trở thành di nương của Tiền phủ.

Tuy nhiên, Hạ Hoakhôngmuốn,khônggiống vớisựthỏa hiệp dễ dãi lúc trước, lúc này nàng giơ kéo dí sát vào cổ, uy hiếp bọn họ,mộtlà để yên cho nàng mang theo hài tử gả cho Tiết Tùng, cònkhôngthìmộtxác hai mạng, khiến nương nàng suýt chút tức chết.

Đây là “con hư tại mẹ” phảikhông? Mẹ nó, đúng là “con hư tại mẹ” mà! Ông hậnkhôngthểmộtcước đá chết khuê nữkhôngbiết xấu hổ,khôngbiết liêm sỉ, chung chạ bừa bãi với nam nhân như Hạ Hoa!

Nhưng ông vừa giơ chân lên,đãbị thê tử ôm eo rồi...

Kế tiếp, nếu từ hôn, sính lễ Tiền gia, chỉ tính tiền mừngkhôngđãtới năm trăm lượng bạc, chứ đừng nhắc tới còn có nào là tơ lụa thượng hạng, vòng vàng trang sức nữa! Miếng thịt béo bở dâng lên tới miệng còn phải nhổ ra, có biết ông nhức nhối đến mức nàokhông! Nhưng, điều làm ông hộc máu nhất là, mặt mũi gia đình chắc chắnsẽmất hết, bất kể che giấu thế nào, đột nhiên từ hôn, người trong làng nhất địnhsẽsuy đoán lung tung, giả sử mấy ngày nữa Hạ Hoa gả cho Tiết Tùng, lại càngkhôngphải chứng thực mọi chuyện sao? Có kẻ ngu mới đoánkhôngra chuyện cẩu thả trong đó!

Nhưng chẳng lẽ chỉ vì sợ bị mọi người phát giác, mà bỏ mặc nữ nhi tự sát, hay chờmộtthời gian nữa để bụng to ra?

Tất cả những việc tồi tệ này, đều do tên vô liêm sỉ Tiết Tùng gây ra, cho nên vừa bước vào cửa nhà mới xây của Tiết gia, ông liền muốn đạp Tiết Tùng!

Tiết gia rất ít khi có người tới chơi, bình thường chỉ có người nhà nhị thúc. Vì vậy ban đêm nghe thấy tiếng gõ cửa, Diệp Nha cho rằng nhà nhị thúc có việc gấp, cũng lôi kéo Tiết Thụ ra đón. Vừa mở cửa,đãtrông thấy phụ mẫu của Hạ Hoa, bốn người giật mình nhìn nhau, chờ nàng và Tiết Thụ lấy lại tinh thần, phụ thân Hạ Hoađãnổi giận đùng đùng tiến vào, hai người họ còn cách nào đâu?

Tiết Tùng phản ứng rất nhanh, xoay ngườiđitheo, lạnh lùngnói: “Hai vị tới...”

Còn chưa dứt lời, phụ thân Hạ Hoađãhung hãn giơ chân muốn đáhắn, Tiết Tùngkhôngnghĩ tới ông ta đột nhiên lại động thủ, trong lúc kinh ngạc cũngkhôngtránh kịp nữa.

Nhưng cuối cùnghắnvẫnkhôngbị đá trúng.

Nếu hỏi người Tiết Thụ ghét nhất là ai,hắntuyệt đốisẽtrả lời là phụ thân Hạ Hoa. Nhà Hạ Hoa có vườn trái cây, khi còn bé Tiết Thụ thường thấy hai ba đứa nhóc thừa dịp buổi trưa trời nắng gay gắt, len lén chạy tới ngoài vườn trái cây, hái mấy quả táo xanhtrênnhánh cây vươn ra bên ngoài. Thấy nhiều lần như vậy, miệnghắncũng thèm ăn, bắt chước người tađihái trộm, hái được hai trái,đangmuốn hái thêmmộttrái cho... tam đệ, đúng lúc bị phụ thân Hạ Hoa pháthiện, trực tiếp xáchhắnvề nhà chửi mắngmộttrận, đại cađãbồi thường tiền mà ông ta vẫn mắngkhôngngừng nghỉ. Về sau nữa, chính làmộtđêm kia, hai người này dám hợp sức mắng đại ca, Tiết Thụkhôngbiết đại ca giận bao nhiêu, nhưnghắnthấy tam đệđãtức giận đến phát run.

Bây giờ ngườihắnghét nhất xông vào nhàhắn, Tiết Thụ mặc dù phản ứng chậm hơn Tiết Tùng chút, nhưng lại là người vọt tới nhanh nhất, muốn kéo phụ thân Hạ Hoa ra. Ngay lúc ông ta vừa nhấc chân, tayhắnđãchụp được tay đối phương, Tiết Thụ thấy ông ta muốn đá đại ca,khôngchút suy nghĩ liền dùng hết sức đẩymộtcái, làm ông ta ngã chống vó xuống đất.

Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều hóa đá.

Phụ thân Hạ Hoa bị té mắt nổ đom đóm, may màkhôngté ngu người. Chờ ông hết hoa mắt chóng mặt, lập tứcnhỏgiọng răn dạy thê tửđanggào khóc câm miệng, nhờ bà đỡ dậy, cũngkhôngquan tâm Tiết Thụ, trừng mắt mắng Tiết Tùng: “Ngươi được lắm Tiết Tùng, trước kia ta coi ngươi làmộtkẻ thức thời, biết tự mình hiểu lấy,khôngngờ rằng ngươi cũng làmộttên khốn kiếp,đi, chúng ta vào nhànói, hôm nay ta nhất định phải tính sổ với ngươi!”

“Takhôngcho các ngươi vào nhà của ta!” Tiết Thụ chạy đến phía trước, giang tay ngăn bọn họ lại.

“A Thụ!” Diệp Nha tiến lên, kéo Tiết Thụ quamộtbên, phụ mẫu Hạ Hoa khí thế hung hãn, ít nhất phải biết bọn họ đến vì chuyện gì.

Thực ra trong lòng nàng vô cùng bất an, buổi trưa nghe tin Hạ Hoa từ hôn, bây giờ lại thấy cha mẹ nàng ta nổi giận đùng đùng tìm tới đây, nàng cảm thấy hai chuyện này nhất định có liên quan. Nữ tử từ hôn, đơn giản chỉ có vài lý do như, Hạ Hoa đột nhiên kiên quyếtkhôngmuốn gả, hoặc là nàng ta... Diệp Nha lắc đầu,khôngdám suy nghĩ tiếp.

Điều Diệp Nha nghĩ tới, Tiết Tùng và Tiết Bách đương nhiên cũng nghĩ được. Tiết Tùng mặt trầm như nước, Tiết Bách ngăn trước người phụ thân Hạ Hoa, cười lạnhnói: “Ông có chuyện gìnóithìcứnóiở đây, nhà của chúng ta đơn sơ,khôngdám tiếp đãi hai vị, mắc công làm ô uế xiêm y của hai vị.”

Phụ thân Hạ Hoa nghe thấy Tiết Bách châm chọc, cắn răngnói: “Ngươi nghĩ rằng chúng ta muốn tới đây sao? Ta khinh! Tiết Tùng, ngươiđãlàm gì, chính ngươi biếtrõ! Ngày hôm nay nếu ngươikhôngcho tamộtcâu trả lời thỏa đáng, ta thà rằng phá bỏ nghiệt chủng trong bụng Hạ Hoa, nuôi nó cả đời, cũngkhôngđời nào gả nó cho ngươi!” Đừng tưởng rằng gạo nấu thành cơmthìôngsẽnghe theo cửa hônsựnày, hừ, nếu Tiết giakhôngxuất ramộttrăm lượng bạc, ôngthậtsựsẽkhônggả khuê nữ.

Ý của lời nàyđãrấtrõràng, Tiết Tùng nhíu mày, thoáng nhìn về phía Diệp Nha, nhưng nàngđãtrốn sau lưng Tiết Thụ,hắnkhôngtrông thấy nàng.

“Ta nghĩ hai ngườiđãtìm nhầm người, ta chưa từng chạm qua Hạ Hoa, hài tử trong bụng nàng takhôngliên quan đến ta.” Sợ phụ thân Hạ Hoa nghekhôngrõ, Tiết Tùngđitới trước mặt ông ta, bình tĩnh trầm ổnnóirõtừng lờimột.nóicho hai người bọn họ nghe, cũngnóicho nàng nghe.

Nghehắnnóinhư thế, trái tim co rút đau đớn của Diệp Nha thoáng thả lỏng, cười bản thân lo lắng vô ích,hắnvốn dĩkhôngthích Hạ Hoa, sao có thể làm loại chuyện vô sỉ đó? Nàngkhôngbiết vì sao chỉ nghehắnnóimấy câu đơn giản như thếthìđãtinhắn, nàng chỉ biếtmộtđiều, nàng tin tưởnghắn,khôngcần bất cứ bằng chứng nào cũng nguyện ý tinhắn.

Diệp Nha tin, nhưng phụ thân Hạ Hoa lạikhôngtin, tiến lên nắm cổ áo Tiết Tùng: “Tên súc sinh nhà ngươi dám làm màkhôngdám nhận? Tanóicho ngươi biết, chính miệng Hạ Hoađãnóicho chúng ta, ngươi đừng hòng trốn tránh!”

Tiết Tùng tránh khỏi tay ông ta, chân mày càng nhíu chặt, nếu trước đâyhắnchỉ cảm thấy Hạ Hoa rất phiền phức,thìbây giờđãvô cùng chán ghét nàng ta. “Tanóikhôngcó chạm vào nàng ta tức làkhôngcó, nếu nàng ta kiên trìnóingười đó là ta, ta cũngkhôngcòn cách nào, nhưng tasẽkhôngchịu trách nhiệm những thứ mìnhkhônglàm, hai người trở vềđi, về hỏirõnàng ta...”

“Hừ, trừ ngươi ra, còn có thể là ai? Trong làng này, có người nàokhôngbiết nữ nhi của ta thích ngươi? Đáng thương cho khuê nữ ngốc nhà ta, nó thà rằng cắt cổ tự tử cũng muốn gả cho nam nhân thối nát như ngươi. Nhưng còn ngươithìsao, việc mình làm cũngkhôngdám nhận. Tađãtạo nghiệt gì chứ!” Nương Hạ Hoa ngồi bệt xuống đất khóc lóc om sòm, che mặt khóc lớn, tiếng khóc cực lực nhẫn nại nhưng liên tục gào thét như thế, rất dễ khiến người nghe cảm thấy bực bội.

Nữ nhân khóc lóc om sòm, nam nhânkhôngtiện nhúng tay, Diệp Nha đànhđivòng qua Tiết Thụ, muốn đỡ nương Hạ Hoa đứng lên, khuyên nhủ: “Thẩm, đại ca của ta gần đây đều bộn rộn việc xây nhà, rất ít khi ra ngoài, Hạ Hoa tỷ có phảiđãnhận lầm người...”

Nương Hạ Hoa bỗng ngẩng đầu, dùng hết sức đẩy Diệp Nha ra: “Hừ, ngươinóinăng bậy bạ gì vậy, chuyện như vậy, Hạ Hoa có thể nhận lầm người sao? Ngươi cũng là nữ nhân, ngươi...”

“Câm miệng!”

Tiết Báchkhôngkiềm chế được nữa, lửa giận trong lòng cháy ngùn ngụt, che khuất ba người Tiết Tùng, chất vấn người đàn bàđangnổi điêntrênmặt đất: “Hai người luôn miệngnóiviệc này là do đại ca của ta làm, vậy có bằng chứngkhông? Hay chỉ bằng hai ba câunóicủa nàng tađãnghe theo răm rắp?khôngbằng chứng, hai người dựa vào cái gì tìm tới đây? Tanóithậtcho hai người biết, mỗi đêm đại ca của ta đều ngủ trong nhà, căn bảnkhôngthểđigặp nàng ta. Nếu có thời gian rảnh rỗi tát nước bẩn lên người đại ca ta,khôngbằng trở về hỏirõkhuê nữ nhà mìnhđi. Rốt cuộc nàng ta bị cưỡng ép hay tự nguyện, nếu bị người ta cưỡng ép, ta đáng thương cho nàng ta, nhưng nàng ta cũngkhôngthể vu hãm đại ca ta như thế, còn nếu là nàng ta cam tâm tình nguyện, ta càng cảm thấy nàng tathậtđáng thương, đến cả ngườitrênthân mình là ai cũngkhôngbiết!”

Hạ Hoa, nữ nhân tự cao tự đại kia,hắnđãsớm chịu đựng đủ rồi, có trời mới biết làm sao nàng ta thất thân, nhưng người làm việc đó chắc chắnkhôngphải đại ca, nàng ta còn vọng tưởng có thể gả tới đây, định coi đại ca là thằng ngốc đùa giỡn sao!

Lờinóicủa Tiết Bách cực kỳ khó nghe, phụ thân Hạ Hoa tức giận tới mức run run, chỉ vào mũihắnmắng: “Mệt ngươi còn là người đọc sách, lại...”

“Ta đọc sách, nhưng đại ca của ta bị người ta vu oan, ta đương nhiên phải ra mặt giúp huynh ấy. Ta ngược lại phải hỏi hai người làm cha mẹ như thế nào, khuê nữ sắp gảđi, còn có thể phát sinh gièm pha lớn như vậy! Được rồi, bớtnóinhảmđi, chuyện trong nhà các ngườikhôngliên quan tới chúng ta, bây giờ các ngườiđingay, bằngkhôngnếu làm lớn chuyện này, để tất cả mọi người cùng biết, xem ai chịu thiệt.”

Phụ mẫu Hạ Hoa sợ ngây người, nếu việc này truyền ra, danh tiếng Hạ Hoasẽbị hủy sạch!

Nương Hạ Hoa che ngực, từng chuỗi nước mắt chảy xuống, xem tình hình này, Tiết gia là ăn mềmkhôngăn cứng, nghĩ đến nữ nhi ngốc của mình, bà đành hạ thấp tư thế: “Tiết Tùng ơi Tiết Tùng, trong bụng Hạ Hoađãcó hài tử của ngươi,khôngphải ngươi thích nó sao?nóihai câu mềm mỏng cũngkhôngđược sao,sựtìnhđãđến nông nổi này, chỉ cần ngươi nhận sai, chẳng lẽ chúng ta còn có thể ngăn cảnkhôngđể nó gả cho ngươi hay sao?”

Phụ thân Hạ Hoa giật giật khóe môi, nắm chặt tay nghiêng đầu sang chỗ khác.

Tiết Tùng ngăn lại Tiết Bách còn muốnnóitiếp, giọngnóirất bình tĩnh: “Hai vị hãy ngẫm lại, nếu ta thựcsựthích Hạ Hoa, việcđãđến nước này, nàng ta cũng từ hôn, ta cần gì phải cự tuyệt nữa? Tathậtsựkhôngchạm vào nàng, hai vị hãy về hỏi lại nàng tađi!” Tiếp tục cãi nhau cũngkhônggiải quyết được vấn đề,khôngbằng bình tĩnhnóirõràng, đều là người cùng làng, cần gì phải... vì chuyệnkhôngcó bằng chứng mà kết thành thù oán.

Tới giờ khắc này, phụ mẫu Hạ Hoa rốt cũng cuộc nhận ra có điểmkhôngđúng. Đúng vậy, nếu nhưthậtlà Tiết Tùng làm,khôngcó lý do gìhắnphải phủ nhận cả! Coi nhưhắnhận bọn họ năm đó khinh thường nhạo bánghắn, nhưng bộ dáng và phẩm tính của Hạ Hoa rất tốt, trong bụng còn có hài tử, có nam nhân nàosẽngu ngốc cự tuyệt?

Suy nghĩrõràng, hai người ngơ ngác nhìn nhaumộtlúc lâu, mặt mày xám xịt rời khỏi.

Tiết Tùng đóng cửa lại, xoay người thấy ba người còn đứng tại chỗ nhìnhắn,khôngkhỏi bực mìnhnói: “Ta thựcsựkhôngcó chạm vào nàng ta!” Cho tới bây giờ đều chưa từng chạm qua.

Tiết Bách liếc mắt Diệp Nha, khẽ cườinói: “Ai biết huynh có làmkhông? A, đệ nhớ rồi, huynh còn nhớ ngày huynh cùng nhị ca đẩy gỗ về, sau bữa cơm chiều huynhnóiđidạomộtlúc, đệ cũngkhôngbiết huynh về lúc nào, đại ca, chẳng lẽ huynh thựcsự...”

“Tam đệ!” Lần đầu tiên Tiết Tùng sinh ra xúc động muốn đánh Tiết Báchmộttrận.

“Ha ha, có người thẹn quá thành giận, đệđitrước nhé, nhị ca nhị tẩu, hai người bảo trọng.” Tiết Bách cười gian vài tiếng, trốn về phòng trước.

Diệp Nha cũng cúi đầu cười trộm,khôngnóigì, kéo tay Tiết Thụ, muốnđivề phòng cùnghắn.

Nhưng động tác cúi đầu của nàng lúc này, trong mắt Tiết Tùng chỉ cómột... hàm nghĩa, đó chính là nàng có thểđãhiểu lầm giữahắnvà Hạ Hoa có cẩu thả, Tiết Tùngkhôngchút suy nghĩ tiến lên chắn trước mặt hai người,nhỏgiọngnóivới Tiết Thụ: “Nhị đệ, đệ vào phòng trướcđi, ta có lời muốnnóivới đệ muội,sẽxong nhanh thôi.”

Ánh mắt Tiết Thụkhônghiểu nhìnhắn: “nóicái gì chứ... Hừ, huynh chỉ biết trừng mắt đệ. Huynhnóinhanh lênđi!”nóiđến phân nửathìlườm đại cahắnmộtcái, thở phì phòđivề phòng.

Diệp Nha muốnđitheo, nhưng bị người nào đó bá đạo chặn lại.

“Đệ muội, đêm đó tathậtchỉđidạo bờ sôngmộtlúc rồi về, muội đừng nghe tam đệnóibậy.” Tiết Tùng gấp gáp giải thích, Tiết Bách ở nhà,hắncũngkhôngdámnóichuyện riêng với nàng quá lâu.

“Muội biết.” Diệp Nha cúi đầunói, nàng đương nhiên tinhắn.

Tiết Tùng thoáng yên tâm, nhưng lại thấy câu trả lời ngắn gọn chỉ vẻn vẹn hai chữ của nàng giống như miễn cưỡng trả lời cho có,khôngkhỏi hỏi tiếp: “Muội tin tưởng lời của ta?”

“Ừ.” Diệp Nha lại trả lờimộttiếng, nhấc chânđivề phòng bếp, bây giờ nàng thấy rất thẹn thùng, Tiết Thụ và Tiết Bách đềuđangở nhà đó.

Bây giờ chỉ còn cómộtchữ!

Tiết Tùng vừa thả lỏng đôi chút, giờ lại thấy bất an hơn,đitheo sát phía sau nàng, cố gắng tìm kiếm chứng cớ chứng minh đêm đóhắntrở về rất sớm, A, bỗng nhiên,hắnsực nhớ tớimộtviệc, chạy nhanh thừa dịp nàng chưa kịp bước vào phòng tây,nóitrước: “Đệ muội, ta có chứng cớ!”

“Hả? Chứng cớ gì?” Diệp Nha thấy nét mặthắnnghiêm túc như vậy, trái lại có chút tò mò.

Chống lại đôi mắt thủy linh của nàng, Tiết Tùng đột nhiênkhôngthể mở miệng, cực nhanh nhìnđinơi khác: “Quênđi, muội tin ta là được rồi, mauđingủđi!”nóixongđinhanh rời khỏi, đóng cửa phòng bếp, thổi tắt ngọn nến, sau đó trở về phòng đông. Diệp Nha còn mờ mịt đứng ở cửa, buồn bựchắnnóichuyện chỉnóiđược phân nửa, nàngthậttò mò chứng cớ củahắnlà gì, bất quá, chưa đứng được bao lâuđãbị Tiết Thụ kéo vào phòng.

Bên kia Tiết Tùng nằm dàitrêngiường, tim vẫn còn đập kịch liệt, dường như trở về đêm đó,hắnđứng dưới mái hiên, nàng ở trong phòng đứt quảng gọi tên nhị đệ, tiếng kêu yếu ớt mang theo chút làm nũng, tựa như cọng lông vũ, gãi vào lònghắn...

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 53

Tiết Tùng vốn định xây nhà xongsẽlên núi săn bắn, nhưng bởi vì chuyện của Hạ Hoa,hắnsợ lúc hai huynh đệkhôngcó nhà, phụ mẫu Hạ Hoasẽtới gâysựlần nữa,mộtmình Diệp Nhakhôngứng phó được, nên tạm thời gác việc săn thú lại, ở nhà canh giữ cùng Tiết Thụ.

Lúc xây nhà mới, bọn họđãchặtđihàng rào tre xung quanh, xây lại thành bức tường đá kín cổng cao tường, vây kín cả gian nhà tranh cũ và ba gian phòng mới. Ở giữa còn chừamộtcái hố, vàmộtthửa ruộng nhấp nhô gần gian phòng mới, mọi thứ còn rất bề bộn, cần phải dọn dẹp lại. Năm nay dọn xong hết, đầu xuân năm sau có thể khai hoangmộtmảnh đất rộng để trồng rau.

Hai huynh đệ bọn họ bận việc bên ngoài, Diệp Nha cũng ở trong phòng lo may chăn bông mới, Tiết Tùng mua mười cân bông, đủ để làm ba cái chăn ấm.

May vámộthồi, bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít của nữ tử từ bên ngoài truyền tới.

Là Hạ Hoa!

Trong lòng Diệp Nha cả kinh, nhanh chóng mang giày ra ngoài.

Trong sân, Hạ Hoa kinh ngạc nhìn nam nhân cao lớn trước mắt, cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc, là vì nàngđãyêunam nhân này sáu năm, hầu như mỗi ngày, nàng đều phác họa lên hình ảnh củahắntrong đầu, xa lạ, là vì trong sáu năm nay, số lần nàng gặphắncó thể đếm đượctrênđầu ngón tay, đa số đều là nàng từ xa thoáng trông thấyhắn, muốn đuổi theo, nhưng bước chân củahắnquá nhanh, nàng vừa nhấc chânthìhắnđãbiến mất rồi. Giờ này khắc này,hắnlạnh lùng nghiêm nghị nhìn nàng, vẻ mặtrõràng rất bất mãn. Nàng chợt pháthiệnra, đầy là lần đầu tiên nàng trông thấyhắnở khoảng cách gần như thế,khôngcó ánh trăng mờ ảo, cũngkhôngcó bất cứ ngăn cách nào,hắnđứng trước mặt nàng,mộtcon người chânthật.

Nhưnghắntuyệtkhônggiống với “con người trong tưởng tượng” của nàng. Tiết Tùng chânthậtnày, từ đầu đến cuối đều chưa từng nhìn nàng, trong mắtkhôngcó sủng nịch, khóe môi cũngkhôngcó nụ cười cưng chiều, từ lúc nàng gõ cửa đến giờ,hắnchỉ lạnh lùngnóiđúngmộtcâu: “Ta chưa từng thích ngươi, cũngkhôngchạm vào ngươi, hài tử trong bụng ngươi lại càngkhôngphải của ta, ngươi mauđiđi!” Sau đó liềnđinhanh vào trong, nếukhôngphải nàng đuổi theo sau gọi người, chỉ sợhắnđãcự tuyệt nàng ngoài cửa,khôngđể nàng vào.

Saohắncó thể bội bạc vô tình như thế chứ?

“Đại lang, sao chàng lại đột nhiên trở mặt với ta, chàngđãquên những lời chàngnóiđêm đó sao? Chàngnóichàng muốn cưới ta,hiệnnay phụ thânđãđồng ý từ hôn với Tiền lão gia, chỉ cần chàng xuất ra mười lượng bạc, phụ thânsẽưng thuận chuyện hônsựcủa hai ta, chàng hãy mau nghĩ biện pháp xoay sở tiền bạcđi, tađãcó thaimộttháng rồi, trễ nữasẽkhôngkịp.” Nàng rơi nước mắtnóivớihắn, muốn nắm lấy ống tay áohắn, lại bịhắnné tránh.

Tiết Tùng cảm thấy nữ nhân khóc sướt mướt trước mặthắnlúc này chính là kẻ điên,mộtkẻ điênkhôngnghe lọt tai lời của người khác. Cho nên lúc thấy Diệp Nhađira, ánh mắthắnliền sáng lên, hy vọng nàng có thể đuổi Hạ Hoađi, dù saohắnvà Tiết Thụ cũng là nam nhân,khôngthể động thủ động cước với nàng ta.hắnkhôngmuốn chạm nàng ta. Chưa từng chạm vào còn bị vu oan như vậy, nếu lỡ chạmmộtcái, xui xẻo bị người khác nhìn thấy,hắncó muốn biện minh chosựtrong sạch của mình cũngkhôngđược.

“Đệ muội, muội đưa nàng ta về dùm tađi!” Sợ Diệp Nhakhôngvui, trong mắt Tiết Tùng dẫn theomộttia cầu xin, làm cho cả ngườihắnđều trở nên nhu hòa hơn vừa rồi.

Hạ Hoa mẫn cảm pháthiệnđược biến hóa của Tiết Tùng, cảm thấy nhói lòng, chậm rãi quay đầu nhìn Diệp Nha.

Nữ nhân kia, nương tử Tiết Thụ, vẻ mặt kinh ngạc đứng ở cửa phòng bếp, mặc dù chỉ mặc xiêm y bình thường, nhưng vẫn nổi bật lên khuôn mặt trắng nõn sáng như ngọc, sắc mặt hồng hào,khôngtái nhợt như sắc mặt của nàng lúc này. Đôi mắt nương tử Tiết Thụ trong suốt, đơn thuần, vừa nhìnđãbiếtkhôngcó phiền não,khônggiống nàng, bởi vì nhiều đêm lo lắngkhôngthể chợp mắt, mà bị thâm quầng. Mà bất đồng lớn nhất của hai người lúc này chính là, Tiết Tùng gọi nàng ấymộttiếng đệ muội rất êm ái, phảng phất sợ nàng ấy bị kinh hãi, còn đến phiên nàng, ngay cả cái tên Hạ Hoa mà Tiết Tùng cũng khinh thường gọi, giọngnóicàng là lạnh lùng vô tình.

Diệp Nha đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, thựcsựlà ánh mắt của Hạ Hoa quá phức tạp khó hiểu, cũng may Tiết Thụ xông tới, cóhắnngu ngơ đứng bên cạnh, Diệp Nha thấy an tâm hơn hẳn. Vì vậy nàng cho Tiết Tùngmộtánh mắt an tâm, cố gắng bình tĩnh giải thích với Hạ Hoa: “Hạ Hoa tỷ, muội biết trong lòng tỷ lúc này rất khó chịu, nhưng tối qua đại ca của muộiđãnóirấtrõràng với phụ mẫu của tỷ rồi, tỷ, hài tử trong bụng tỷ,thậtsựkhôngphải của đại ca muội, tỷ, tỷ có hiều lầm cái gìkhông?”

Hạ Hoa lạnh lùng nhìn kỹ Diệp Nha, chỉ cảm thấy bốn chữ “Đại ca của muội” từ trong miệng nàng ấy phát ra nghe chói tai vô cùng, nhất là, nhất là Tiết Tùng cònđitới bên cạnh Diệp Nha, dùng tư thế bảo vệ che chở cho nàng ấy, lại dùng ánh mắt chán ghét nhìn vào nàng, Hạ Hoa cảm thấy nàng sắp điên rồi!

“Ngươi câm miệngđi! Ngươi bất quá chỉ làmộtả kỹ nữ, dựa vào cái gì dám lên mặt với ta!” Nàng nhớ tới mấy lời đàm tiếu lúc trước, liều mạng thét lớn.

Đúng vậy, nhất định là ả kỹ nữ xấu xa nàyđãcâu dẫn Tiết Tùng, trước đây ả ta lúc nóng lúc lạnhkhôngmuốn tặng hầu bao giúp nàng, khẳng định là đánh chủ ý lên người huynh ấy, sau lại giở ra mấy thủ đoạn dơ bẩn trong kỹ viện mê hoặc Tiết Tùng, khiến huynh ấy quênđinhững lời tâm tìnhyêuthươngđãnóivới nàng đêm đó, thậm chí quên luôn cả đêm triền miên của bọn họ.

Diệp Nha ngây người, nàng thựcsựkhôngngờ Hạ Hoasẽnóinàng như vậy.

“Hạ Hoa, ngươi điên rồi hả? Còn dámnóibậymộtcâu, ta...”

“Chàng muốn làm gì? Đánh ta sao?” Hạ Hoa rơi nước mắt, gào thét với Tiết Tùng: “Đại lang, sao chàng có thể bị nàng ta câu mất linh hồn như thế, chàngđãquên những lời chàngnóivới ta đêm đó sao, nàng ta cố ýkhôngđưa hầu bao của ta cho chàng...”

Tiết Tùng che trước người Diệp Nha, lạnh giọng cắt đứt lời nàng ta: “Đệ muộiđãđưa hầu bao cho ta, nhưng tađãnhờ muội ấy trả lại cho ngươi. Hạ Hoa, rốt cuộc ngươi muốn cái gì, Tiết Tùng ta từ trước đến nay chưa từng thích ngươi, cũng chưa từng làm chuyện có lỗi với ngươi, vì sao ngươi cứ hết lần này tới lần khác tới quấy nhiễu gia đình ta?”

Sắc mặt Hạ Hoa càng ngày càng trắng bệch,khôngthể tin nhìn Tiết Tùng: “khôngthể nào! Đêm đó ở trong lều chàngkhôngphảinóinhư thế, chàngnóichàng chưa từng nhìn thấy cái hầu bao nào, nàng ta vốn dĩkhôngđưa hầu bao cho chàng!”

Tiết Tùng nhíu mày: “Lều gì?”

Trong lòng Hạ Hoa giật mình, cảm giác khủng hoảng ập tới làm nước mắt nàng ta ngừng rơi, nàng ta nhìn thẳng vào mắt Tiết Tùng: “Là lều trong vườn trái cây của nhà ta, đêm đó biểu huynh...Tống Hải đến tìm chàng, chàng đều quên sao?”

“Tống Hải chỉ tới tìm tamộtlần, đó là vào buổi trưa,hắnnóihắntới giúp ngươi hỏi ta có thích ngươikhông. Tanóita chưa từng thích, sau đóhắnkhôngtới tìm ta nữa, cho nên takhônghềđivào lều nhà ngươi. Hạ Hoa, ngươi luôn miệngnóingười đó là ta, ngươi thựcsựtận mắt trông thấy mặt củahắnsao?” Tiết Tùng rất nhanh nắm tay lại, giọngnóicàng ngày càng lạnh,hắnđãđoán được đại khái là chuyện gì xảy ra rồi, Tống Hải, tên tiểu nhân hèn hạ đó!

“Takhôngthấyrõ, nhưng...” Hạ Hoakhôngnóiđược nữa, toàn thân run rẩy,sẽkhông, sao Tống Hải dám làm vậy với nàng!

Ánh mắt của nàng rơi vào người Tiết Thụ, thấyhắnghét bỏ nhìn nàng, rơi vào người Diệp Nha, nàng ta đồng tình nhìn nàng, cuối cùng... cuối cùng là Tiết Tùng,hắnchỉ lạnh lùng nhìn về phía nàng, trong mắtkhôngcó nửa điểm đau lòng hay thương xót, dùđãxảy ra chuyện như vậy,hắncũngkhôngthương tiếc nàng chút nào.

“Đại lang, chàngthậtchưa từng thích ta sao?” Nàngkhôngkhóc nữa, ánh mắt thẳng tắp nhìn Tiết Tùng, hỏi ra vấn đề cuối cùng nàng luôn muốn biết.

“Chưa bao giờ, còn nữa, đừng gọi ta như vậy, nghethậtchói tai!” Tiết Tùngkhôngtránh né nhìn nàng ta, hy vọng có thể khiến nữ nhân điên này tỉnh táo lại.

Thân hình liêu xiêu của Hạ Hoa đứngkhôngvững, mờ mịtthìthào hỏi: “Vì sao? Vì sao? Ta có chỗ nàokhôngxứng với chàng? Ta là người đẹp nhất trong làng...” Giọngnóingừng lại, nàng nhìn Diệp Nhađangđứng bên cạnh Tiết Tùng, có phải là do nữ nhân này đẹp hơn nàng, cho nên, Tiết Tùng mớikhôngthích nàng?

“Tiết Tùng, chàng thay lòng có phảikhông? Chàng bị ả kỹ nữ này...”

“Bốp!”

Tiết Tùng ánh mắt lạnh như băng, cũngkhôngnhìn nữ nhân điên bịhắntán ngã xuống đất,nóivới Tiết Thụ: “Nhị đệ, kéo nàng ta ra ngoàiđi, mặc kệ nàng ta...”

“Tiết Tùng, ngươi dám đánh nữ nhân, ngươi có phải là nam nhân haykhông!”mộttiếng gầm giận dữ cắt đứt lờihắn.

Tống Hải vội vã chạy vào sân, đau lòng vô cùng đỡ Hạ Hoađangnằm yên dưới mặt đất lên, đợi thấyrõmá phải sưng lên và vết máu nơi khóe môi nàng ta, ánh mắt trở nên cực kỳ hung tàn, nghiến răng nghiến lợinóivới Tiết Tùng: “Nàng có lỗi gì với ngươi? Dù cho ngươikhôngthích nàng, cũngkhôngcần phải đánh nàng!”

“Nàng ta đáng bị đánh.” Tiết Tùng trầm mặt nhìn thẳng vào Tống Hải, “Tống Hải, hài tử trong bụng nàng ta là của ngươi phảikhông?”

Tống Hải cảm nhận được người trong ngực thoáng run rẩy, nhưnghắnkhônghối hận: “Đúng đó, rồi sao?”

Tiết Tùng cười nhạt, “khôngsao cả, nếu là của ngươi, hai ngươi trở về giải quyết với nhau, sau này đừng tới quấy rầy nhà của ta nữa. Takhôngcó hứng thú xen vào chuyện của hai ngươi. Nếu dám đến đây lần nữa,khôngcần biết là nam hay nữ, ta tuyệt đốisẽkhôngkhách khí.” Nam là tiểu nhân hèn hạ, nữ là người điên,hắnsẽkhônglại để bọn họ bước vào cửa nhà nửa bước.

Tống Hải nắm chặt tay, ánh mắt giết người trừng mắt nhìn Tiết Tùng, đỡ Hạ Hoađira ngoài!

Hạ Hoa cảm thấy dường như nàng sắp chết rồi, muốn đẩy Tống Hải ra, nhưngkhôngcòn chút sức nào, chỉ đành chết lặng theohắnra ngoài. Lúcđitới cửa Tiết gia, sắp rời khỏi, nàngkhôngcam tâm quay đầu lại nhìn, nam nhân nàngyêusáu năm kia, lúc nàyhắnđangcúi đầunóigì đó với nương tử Tiết Thụ,trênmặt nương tử Tiết Thụ mang theo nụ cười nhàn nhạt, cũngkhôngbiết là vì lờinóiTiết Tùng hay vì dáng vẻ Tiết Thụđangquơ tay múa chân bên cạnh. Nàng chỉ biết là, ba người bọn họ,khôngcómộtngười nào nhìn về cửa bên này, dường như chuyện của nàng thựcsựkhôngliên quan gì tới bọn họ.

Trong đầuhiệnlên từng lời từng chữ Tiết Tùngđãnóivới nàng, nàng đột nhiên nở nụ cười, nàng đúngthậtlà rất ngu ngốc, trong sáu năm nay, chỉ có ngày hôm nay Tiết Tùngnóivới nàng nhiều nhất, nhưnghắnđãnóicái gì?mộtcâu so vớimộtcâu vô tình, càng làm tổn thương nàng,hắnthà rằng bảo vệ ả kỹ nữ trong nhà, cũngkhôngdành cho nàng chút nhu tình nào.

Má phải chợt bị người chạm vào, cơn đau làm nàng tỉnh táo lại, nàng mờ mịt nhìn xung quanh,thìra nàngđãtrở về nhà, nhưng trong phòng chỉ có Tống Hải và nàng, cha mẹ cũngkhôngở đây, bọn họ dung túnghắnnhư vậy, là vìđãngầm đồng ý hônsựcủa hai người sao?

“Hạ Hoa, còn đaukhông?” Tống Hải thấy ánh mắt của nàng dần khôi phục lạisựtrong sáng, đau lòng hỏi.

“Tống Hải, sao huynh có thể làm thế với ta!” Nước mắt Hạ Hoakhôngkhống chế được rơi xuống, nàng hận nam nhân này,hắnđãđoạt mất trong sạch của nàng, nếukhôngphải tạihắn, cũngsẽkhôngcó chuyện hôm nay. Như vậy dù cho nàng có bị gả đến Tiền phủ, trong lòng cũng giữ mối tình thắm thiết với Tiết Tùng, nàngsẽcho rằng Tiết Tùng thích nàng, màkhôngphải biến thành ánh mắt lạnh lùng vô tình như bây giờ.

Tống Hải chạmnhẹvào mặt nàng, chầm chậm quỳ xuống trước mặt nàng, từng câu từng chữ đềunóirất nghiêm túc: “Hạ Hoa, ngày đó là huynh có lỗi với muội, nhưng huynh thựcsựthích muội. Muội thích Tiết Tùng sáu năm, còn huynh từnhỏđãthích muội rồi, muội còn nhớkhông, năm đó huynhđãtừng hỏi muội sau này lớn lên có thể gả cho huynh haykhông,thậtra, ngay từ lúc đó huynhđãquyết định sau nàysẽlấy muội làm thê tử. Hạ Hoa, muội quênhắntađi, gả cho huynh, huynh nhất địnhsẽchăm sóc cho muộithậttốt, còn có hài tử của chúng ta nữa, đượckhông?”

Hạ Hoakhôngnóigì, ngơ ngác như người gỗ.

Tống Hải đau lòng dữ dội, cầm tay nàng đặt lên ngựchắn: “Hạ Hoa, chỉ cần muội nguyện ý gả cho huynh, huynhsẽlàm bất cứ thứ gì cho muội.” Có nàng,hắnsẽkhôngăn chơi đàng điếm nữa,hắnchỉyêumộtmình nàng, cố gắng học hỏi chahắnxử lý vườn trái cây trong nhà, làm cho mẹ con các nàng cả đờikhônglo.

“Tanóicái gì, huynh cũng nghe theo?” Hạ Hoa nhìn thấy tay hai người đan xen vào nhau,nhẹgiọng hỏi.

Tống Hải vui mừng cực kỳ, gật đầu liên tục, “Ừ, chỉ cần là chuyện muội muốn làm, huynh nhất địnhsẽlàm cho muội, Hạ Hoa, muội đồng ý sao?”

Hạ hoa nhắm mắt lại: “Chỉ cần huynh giúp ta làmmộtchuyện, tasẽbằng lòng lấy huynh.”

Nàng khổ như vậy, nàng muốn nữ nhân kia cũng phải nếm thử, dựa vào cái gì nàng ta có thể được Tiết Tùng bảo hộ sau lưng, dựa vào cái gì nàng ta có thể thoải mái hưởng thụsựân cần của Tiết Tùng. Nàngkhôngcó được, nàng ta cũng đừng hòng có được!

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 54

Tống Hải khiếp sợ nhìn nữ nhân tiều tụy trước mắt,hắncó nghe lầmkhông, Hạ Hoa saihắnđicường bạo nương tử Tiết Thụ?

Đây là biểu muội thiện lương tốt đẹp củahắnsao? Tiểucônương ngay cảmộtcon bướm cũngkhôngđành lòng bắt?

Điều càng làm chohắnlạnh tâm là, nàng rốt cuộc có quan tâm đếnhắnhaykhông, sao nàng có thể chắp tay đưahắncho người ta, bảohắnđigian díu với nữ nhân khác?

Tống Hải thừa nhận, trước đâyhắncó hai phần tà niệm với nương tử Tiết Thụ, nhưng kể từ sau đêm đó,hắnđãkhôngcòn lăn giường với bất kỳ nữ nhân nào nữa. Có hai lầnhắncảm thấy buồn phiền,đãđitìmmộtphụ nhân trong làng. Hai người đềuđãcởi hết xiêm y, thậm chíhắnđãnằmtrênngười đối phương, nhưng trong khoảnh khắc đó,hắnchợt nhớ tới hình ảnh Hạ Hoa khóc lóc cầu xin dưới ngườihắnđêm đó, thế là, dục vọng tự nhiên biến mất, thậm chíhắncòn cảm thấy nữ nhân dưới thânthậtđáng ghê tởm, vội vàng mặc xiêm y rờiđi. Biết tin Hạ Hoa từ hôn,hắnkinh hỉ tới mức choáng váng,khôngđể ý cha mẹ ngăn cản, suốt đêm chạy về, thẳng thắn cầu xin với dì dượng, đáp ứng rất nhiềuyêucầu vô lý của bọn họ chỉ để cưới nàng về nhà, từ nay về sau sốngthậttốt với nàng.

Nhưng chân tình củahắnđãđổi được cái gì? Làyêucầu vô lý điên cuồng của nàng!

Tiết Tùngkhôngthích nàngthìliên quan gì tới nương tử Tiết Thụ? Nếu nàng muốn trả thù, cũng phải trả thù Tiết Tùng mới đúng! Lẽ nào nàng còn chưa tuyệt vọng với Tiết Tùng, cảm thấy là do nương tử Tiết Thụ nên nàng mới ra nông nỗi này sao? Chẳng lẽ nàng còn cho rằng, nếu nương tử Tiết Thụ xảy ra chuyện gì, Tiết Tùngsẽchán ghét vứt bỏ nàng ta, rồi trở lại tìm nàng? Mà giả sử Tiết Tùngthậttới tìm nàng, tới lúc đó nàng còn cam tâm tình nguyện gả chohắnsao?

Tống Hải lần đầu cảm thấy,hắngiống như chưa bao giờ hiểurõHạ Hoa.

Nhiệt tình trong lòng trở nên lạnh ngắt,hắnđứng lên, nhìn thẳng vào nàng: “Hạ Hoa, trong mắt muội, ta chính là người đê tiện như vậy?”

Hạ Hoa vẫn nhắm chặt hai mắt, khóe miệng lạihiệnlên ý cười yếu ớt châm chọc: “Nếu huynhkhôngphải, hài tử trong bụng ta tại sao lại có?”

“Đó là vì ta thích muội!” Tống Hải nắm chặt tay, đập mạnhmộtcái lên giường, phát ramộttiếng “rầm” rất lớn.

Hạ Hoa bị cú đập mạnh củahắnlàm hoảng sợ, trong lòng nháy mắt xoay chuyển, đoán xem vì saohắnlại giận dữ như vậy, chợt lóe ramộtý niệm, nàng ta vội vàng mở mắt, nước mắt lưng tròng nhìnhắn: “Biểu huynh, muội đương nhiên biết huynhyêuthương muội, bằngkhôngtrước khi cưới mấtđisựtrong sạch, cũngkhôngphải người muội luôn tâm tâm niệm niệm, huynh nghĩ rằng muộisẽbằng lòng sống tạm như bây giờ rồi gả cho huynh sao? Nếu người đêm đókhôngphải là huynh, nếu muộikhôngcó chút tình ý nào với huynh, muộiđãsớm tự vẫn!”

Giấc mộng sáu năm bị vỡ tan trongmộtbuổi sáng, có ai biết lòng nàng khổ sở bao nhiêukhông? Vừa phẫn hận vừa đố kị, nàngkhôngcam tâm cứ như thế mà gả cho Tống Hải, nàng muốn trả thù, trả thù nương tử Tiết Thụ bên ngoài ôn nhu thùy mị, vô tội, kỳ thực bên trong dối trá ác độc vô cùng, trả thù Tiết Tùng có mắtkhôngtròng,côphụ tâm ý của nàng, chỉ vìmộtnữ nhân thấp hèn như vậy mà đánh nàng. Danh tiết của nàngđãhủy,khôngphải có ngườinóinương tử Tiết Thụ là từ kỹ việnđira sao?khôngbiết nếu Tiết Tùng trông thấy Tống Hải và đệ muội tốt củahắncẩu thả với nhau,sẽcảm thấy thế nào đây?

Màsựtrả thù của nàng, toàn là dựa vào Tống Hải, vì vậy nàng phải lấy lònghắn.

Nữ nhân trước mắt nước mắt lưng tròng, nhưng giấu trong đáy mắt là ngọn lửa ghen ghét,khônggì che giấu nổi.

Tống Hải vốn cảm thấy lạnh tâm, nhưng vừa nghe lời nàng tanói, bỗng sửng sốt chụp vai Hạ Hoa, giọngnóicó chút run rẩy: “Hạ Hoa, trong lòng muộithậtsựcó ta? Vậy tại sao muội còn muốn tađilàm chuyện đó? Trong lòng ta chỉ có mình muội, sao muội có thể kêu ta dâm loạn nàng ta?”hắnở trước mặt nàng trước giờ luôn tạo dựng hình tượng si tình, chuyện này bất luận thế nào cũngkhôngthể đồng ý, nếu đồng ý, có thể bây giờ Hạ Hoasẽvui vẻ vì trả thù thành công, nhưng rồisẽcómộtngày nàng hậnsựbất trung củahắn.

Hạ Hoa cắn môi, ủy khuất cúi thấp đầunói: “Biểu huynh, muội, muội cũng biết là mình giận điên rồi nên mới ănnóikhônglựa lời như thế. Nhưng, huynh có biếtkhông, nương tử Tiết Thụđãmắng muộikhôngtuân thủ nữ tắc, còn hại muội bị Tiết Tùng đánh, cho nên muội mới xúc động nghĩ rằng cũng phải bắt nàng ta nếm thử tình cảnh như vậy. Nhưng huynh đừng hiểu lầm, muội hoàn toànkhôngmuốn huynh làmthật, chỉ cần huynh làm dángmộtchút, nhìn giống như nàng tađangquấn quýt huynh là được. Biểu huynh, trong bụng muộiđangcó cốt nhục của huynh, đời này cũngsẽkhôngdây dưa với Tiết Tùng nữa, hơn nữa trải qua chuyện hôm nay muội cũngđãnhìnrõbộ mặtthậtcủahắn, làm sao muội còn có hy vọng gì vớihắnnữa chứ? Biểu huynh, muộithậtsựkhôngcam lòng bị bọn họ khi dễ như vậy, huynh giúp muội trả thù đượckhông?”

Nàng vươn tay, níuhắnlại, sau đó ngẩng đầu nhìnhắn, hai hàng nước mắt nhưmộtchuỗi trân châu lăn dài xuống, nàng vốn xinh đẹp,khôngtiếng động rơi lệ như bây giờ, ngay cả má phải sưng lên cũngkhônglàm giảmsựxinh đẹp của nàng, ngược lại càng làm nổi bật vẻ đáng thương bất lực của nàng.

Tống Hải lập tức nhớ đến tình cảnh lúchắnchạy tới Tiết gia, lúc đó Hạ Hoa bị Tiết Tùng tánmộtbạt tay ngã xuống đất, trông rất thê thảm.

hắnhận Tiết Tùng, nhưnghắncũngkhôngngu đến mức bị hai ba câunóicủa Hạ Hoa lừa gạt, vừa lau nước mắt cho nàng vừa nhìn chằm chằm nàngnói: “Làm cho nàng ta chủ động quấn quýt ta rồi gọi Tiết Tùng đến xem? Dù Tiết Tùng thấy cảnh ấy, cùng lắm là phẫn nộ, thay Tiết Thụ ngăn cản nàng ta, Tiết gia cũngkhôngcó tổn thất, muội trả thù như vậy có ý nghĩa sao?” Chỉ trả thùmộtmình nương tử Tiết Thụ mà thôi.

Hạ Hoa biết Tống Hảiđanghoài nghi nàng còn vương vấn Tiết Tùng, mím môi, tự động ôm lấy eo của nam nhân, chui vào ngựchắn, ủy khuất khóc lóc kể lể: “Biểu huynh, huynh cũng biết tâm tư của muội vớihắn, muội thíchhắnnhư vậy, thế màhắnlại đánh muội chỉ vì nữ nhân kia, muộikhôngcam lòng, muội muốnhắnnhìnrõbộ mặtthậtcủa nàng ta. Biểu huynh, huynhkhôngbiết đâu, trong làng có người từngnóinương tử Tiết Thụ là xuất thân từ kỹ viện, vậy huynh giả bộ dùng tiền mê hoặc nàng ta, chẳng phảisẽcâu được nàng ta? Đến lúc đó muộisẽdẫn Tiết Tùng tới nhìn, tới lúc đó mặc kệhắntức giận cũng được, hối hận cũng được, muộisẽkhôngđể ý tớihắnnữa, biểu huynh, trước kia là muội ngu ngốc, sau nàysẽkhông, muộisẽtoàn tâm toàn ý sống với huynh, chăm sóc hài tử của chúng ta!”

Thựcsựlà mưu kế trăm ngàn chỗ hở!

Bất quá điều này cũng chứng tỏ nàng vẫn là tiểucônương ngu ngốc năm xưa, ngay cả hại người cũngkhôngbiết.

Tống Hải ôm người trong ngực, vỗnhẹlưng, ôn nhu chê cười nàng: “thậtlà ngốc muốn chết, nếu lỡ nương tử Tiết Thụkhôngphải xuất thân từ kỹ viện, nàng takhôngcoi trọng tiền của ta,khôngmắc lừathìsao? Hơn nữa dù cho nàng ta bị lừa, Tiết Tùng cũngkhôngphải kẻ ngu, muội kêuhắnđira, chẳng lẽhắnsẽkhôngnghi ngờ bên trong có mờ ám?”

“A? Vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ buông tha cho bọn họ vậy sao?” Hạ Hoakhôngcam lòng ngưỡng mặt lên, trong mắt đều là ủy khuất.

Tống Hải nhịnkhôngđược cúi người xuống hôn mắt nàng, “Yên tâmđi, mọi việc đều giao cho ta, muội ngoan ngoãn làm theo lời tanóilà được.”

Hạ Hoa đỏ mặt,mộtlần nữa vùi đầu vào lòng Tống hải, trong mắt lóe lên tia hận thùkhôngcách nào che giấu.

Tối đó, chờ lúc đêm khuya vắng người, Tống Hảiđitới nhà Liễu quả phụ.

Liễu Ngọc Nương mở cửa, nhìn thấy làhắn,khôngkhỏi sửng sốt, đợihắnvào nhà liền cười duyên nhào tới: “Ta còn tưởng chàng quên ta rồi chứ, biểu muội của chàng đột nhiên bị từ hôn, sao chàngkhôngtranh thủđilấy lòng nàng ta? Đúng rồi, vì sao nàng ta...”

“Bớtnóinhảmđi, ta có việc quan trọng tới tìm ngươi.” Tống Hải đẩy tay ả ra, lạnh lùng liếc ả rồiđivào nhà.

Liễu Ngọc Nương bĩu môi, nhưng cũngkhôngdây dưa Tống Hải nữa,nhỏgiọngthìthầmđitheo sauhắn.

Sau khi vào nhà, Tống Hải trực tiếp mở miệng: “Lần trước ngươi muốn ta giúp ngươi đối phó nương tử Tiết Thụ, bây giờ ta cómộtkế hoạch, cần ngươi giúp đỡ.”

Tay Liễu Ngọc Nương cởi quần áo bỗng dừng lại, mặt trơ ramộtchút, sau đó ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nam nhânđangđứng quay lưng vào ánh nến: “Chàngnóithậtsao?”

Tống Hải gật đầu: “Nếu thành công, chẳng những nương tử Tiết Thụ mất hết danh tiết, ngay cả ba huynh đệ Tiết gia cũngkhôngcòn mặt mũi sống trong làng này nữa, kết quả như vậy,đãvừa lòng ngươi chưa?”

Ánh mắt Liễu Ngọc Nương lóe lên,khôngtrả lờihắn, miễn cưỡng ngồitrêngiường, sau đó cười khanh khách nhìn Tống Hải,nói: “Nếuthậtnhư thế, ta đương nhiênsẽvui mừng, bất quá chàng cũngthậtđủ nhẫn tâm, bọn họ chọc tới chàng lúc nào?”

Tống Hải cong khóe miệng,đitới trước mặt Liễu Ngọc Nương, nắm cằm ả lên, dừng lại hành động muốn quyến rũ của ả,nói: “Chuyện đó ngươikhôngcần phải biết. Được rồi, sau này tasẽlấy Hạ Hoa,khôngtìm tới ngươi nữa, chuyện lần này,sẽlà lần cuối cùng chúng ta hợp tác, sau khi chuyện thành công tasẽcho ngươi mười lượng bạc, thanh toán sạchsẽquan hệ trước kia của chúng ta, thế nào?”

Tuy miệng cười, nhưng ánh mắt củahắntràn đầy uy hiếp.

Liễu Ngọc Nương biết Tống Hải là người lòng dạ ác độc,hiệntại muốn mỗi ngườimộtngã,hắncó thể giúp ả hả giận, lại cho thêm mười lượng bạc bịt miệng, ả rất thức thời, làm sao dám ra bên ngoàinóibậy? Vội vàng cườinói: “Được, ta trước chúc mừng chàng rốt cuộc ôm được mỹ nhân về.” Cũngkhônghỏi nhiều chuyện củahắnvà Hạ Hoa.

Ả thức thời như vậy, Tống Hải hài lòng gật đầu, nhìn lướt qua ngăn tủ, thấp giọng hỏi: “Chỗ của ngươi có xuân dược haykhông?”

Ánh mắt Liễu Ngọc Nương lập tức sáng lên, trả lời: “Tất nhiên là có! Maunóivới tamộtchút, rốt cuộc là kế hoạch gì?”

Tống Hải cười khẽ,nóinhỏvào tai ả.

Mấy ngày kế tiếp, để tránh tị hiềm, Tống Hải vẫn trốn trong lều nhà Hạ Hoa,âmthầm quan sát hoạt động của hai huynh đệ Tiết Tùng, vất vả lắm mới chờ được bọn họ vào núiđisăn,hắnlợi dụng danh nghĩa thăm người thân tới nhà Hạ Hoa, dặn nàng nhân lúc buổi trưa vắng người tới vườn trái cây tìmhắn, sau đó lại lén lút đến nhà Liễu quả phụ.

“Hôm naysẽđộng thủ, ta nhắc ngươimộtlần cuối cùng, nhất định phải chờ Tiết Thụ quay về mới gọi người đến, biếtkhông?” Ánh mắt nghiêm túc dặn dò.

“Biết rồi biết rồi!” Liễu Ngọc Nương làm bộ tức giận liếchắn, sau đó trước lúchắnđinhét vào tayhắn: “Cái này cho chàng,mộthồi nhớ sử dụng cẩn thận, tuyệt đốikhôngđược nhầm lẫn.”

Tống Hải cúi đầu nhìn chai nướcnhỏả đưa chohắn, cảm thấy hơi mềm lòng, sinh ramộtphần tình ý khó bỏ, nhưng chỉ là thoáng qua rồi biến mất.hắnnhìn Liễu Ngọc Nươngthậtlâu, nắm chặt chai trong tay, lặng lẽ hướng thôn đông chạyđi.

Liễu Ngọc Nương nhìn bóng dánghắnbiến mất ở cuối đường, trong mắt lóe lênmộttia tính kế. Ngườihắnmuốn hại nhất là Tiết Tùng, còn ả là Diệp Nha, để đảm bảo vạn nhấtkhôngxảy ra sai sót gì, ả cũng phải đùa giỡn chút thủ đoạn.

***

Tiết Tùng và Tiết Thụkhôngcó nhà, buổi trưa Diệp Nha chỉ làmmộtchén bánh canhnhỏđể ăn. Dùng bữa trưa xong, nàng bắt đầu ra sân sau cho heo ăn.

Mới vừa xách thùng nước tới chuồng heo, cửa bắc đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa, nàng hoang mangđitới hỏi: “Ai vậy?”

“Là ta, Hạ Hoa đây.”

Vừa nghe giọngnóicủa nàng ta, Diệp Nha liền nhức đầy, suy nghĩmộtchút,khôngmở cửa mà chỉnói: “Hạ Hoa tỷ, đại ca của tađãlên núiđisăn, tỷ trở vềđi.”

Tay Hạ Hoaẩntrong áo siết chặt lại, cố nén tức giận trong lòng, thay đổi giọngnóibất đắc dĩ cầu xin: “Diệp muội muội, muội yên tâmđi, tỷkhôngphải đến tìm huynh ấy, tỷ, tỷđãnghĩ thông suốt, chẳng mấy chốcsẽgả cho biểu huynh của tỷ. Vì vậy tỷ muốn tới gặp muội để xin lỗi muội chuyện mất ngày trước tỷđãlỡ lời, nhân tiện muốn muội chuyển dùm ta mấy câu cho huynh ấy, muội, muội, mở cửađiđượckhông? Tỷ sợ bị người khác nhìn thấy.”

Nàng ta sắp gả cho Tống Hải?

Diệp Nhanhẹnhàng thở ra, nếu như vậy, nàng tasẽkhôngdây dưa với Tiết Tùng nữa, nghĩ đến cảnh ngộ của nàng ta, Diệp Nha có chút đồng tình, liền tiến lên mở cửa, nhưng còn chưa kịp nhìn thấy mặt Hạ Hoa, bên cạnhđãcómộtbóng người bay tới, ngay sau đó sau gáy liền cảm thấy đau đớn...

Tống Hải đỡ lấy Diệp Nhađanghôn mê, bình tĩnhnóivới Hạ Hoa: “Muội về trướcđi, chỗ này có ta là được rồi.”

“khôngđược, muội muốnđitheo huynh!”

Hạ Hoa nhìn chòng chọc vào mặt Diệp Nha, nàng muốn tận mắt nhìn thấy nàng ta bị Tiết Tùng ghét bỏ,khôngbiết vẻ mặt Tiết Tùng khi bắt kẻ thông dâmsẽnhư thế nào.

Tống Hải nhíu mày, vừa muốnnóichuyện, Hạ Hoađãcúi đầu, ủy khuấtnói: “Biểu huynh, hai huynh đệ Tiết Tùng đến hoàng hôn mới về, trong lúc đó huynh còn ở chung với nàng ta lâu như vậy, còn phải cho nàng ta ăn thứ đó nữa, muộikhôngyên tâm...”

Nữ nhân ghen tuông ngoài ý muốn làm tan biếnsựnghi ngờ trong lònghắn,hắnbất đắc dĩ cưng chiều nhìn nàng: “Trong lòng ta chỉ có muội, sao lại chạm vào nàng ta được chứ? Thôi được rồi, nếu muộikhôngtin, có thểđicùng ta, nhưng nhất định phải nghe lời tanói, takhôngcho muộiđirathìmuội đừngđira, biếtkhông?” Nàngđichung cũngkhôngsao, miễn đừng để nàng pháthiệnkế hoạch củahắnlà được.

“Vậy chúng tađinhanhđi!” Hạ Hoa ngẩng đầu, cười hối thúc.

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 55+1

Bầu trời tháng tám xanh thăm thẳm, bao la rộng lớn, từ đỉnh núi nhìn xuống, thôn xóm xa xa thấp thoángẩnhiệngiữa rừng cây bạt ngàn,thậtbình yên và trong lành.

Nhìn sắc trờimộtchút, thấy cần phải trở về, Tiết Tùng hái quả táo cuối cùng, lớn tiếng kêu Tiết Thụ cònđangsay sưa hái táo: “Nhị đệ, bữa nay hái đủ rồi, về thôi.”

Vận khí ngày hôm naythậtkhôngtốt, hai con gà rừng bọn họ trông thấy, đều bị xổng mất,khôngbắt được. Cũng may pháthiệnra bụi cây táo xanh mọc bên núi này,mộtlùm cây mọc chi chít những quảnhỏcỡ ngón tay, có nhiều quả còn chuyển sang đỏ thẫm, háimộtquả ăn thử, chua chua ngọt ngọt rất ngon, làm người ta cắn hết lớp thịt quả bên ngoài vẫn còn luyến tiếc mấy hột bên trong,khôngnỡ phun ra.

Quả táo ăn ngon như thế, hai người đều đồng thời nhớ tới Diệp Nha, muốn hái về cho nàng ăn. Vì vậy liền phân công chia nhau hái.

Nghe thấy tiếng gọi của Tiết Tùng, Tiết Thụ nhanh chóng hái hết mấy trái táo chín hồng xung quanh, rồi thẩy chúng vào cái áohắnđãtrải sẵntrênmặt đất, chờ Tiết Tùng cũng đưa tới,sẽgói hết lại ôm về.hắntheo chân Tiết Tùng xuống núi,điđượcmộtlúc lưu luyến quay đầu lại nhìn, thấymộtnhánh táo đỏ còn mọc um tùm trong bụi gai: “Còn nhiều trái chưa kịp hái nữa.”

“Hai ngày sau quay lại, lúc đósẽchuyển đỏ hết.” Tiết Tùng cũngkhôngquay đầu lạinói.

Trong lòng Tiết Thụ thấy bớt tiếc nuối hơn, gật đầu, hai ba bước chạy đuổi theo, Đại Hoàng cũng theo sát bên ngườihắn.

điđược chừng nửa canh giờ, hai ngườiđãxuống tới con đườngnhỏtrong núi.

Nhưng lúc bọn họ sắp xuống tới chân núi, bỗnghiệnramộtbóng người từ rừng cây bên cạnh, đứng khiêu khích chắn đường bọn họ.

Tiết Tùng nhất thời lạnh mặt: “Tống Hải, ngươi có ý gì?”

Tống Hải nhìn Tiết Tùng đứng trước mặthắn, thầm nghĩ bản thân canh thời gianthậtchuẩn,hiệntạicônương kiađãtrúng xuân dượcmộtlúc lâu, dược hiệu vừa lúc phát tác,mộthồi nữahắndẫn Tiết Tùng qua,hắnta thấy đệ muội tốt của mình như thế, nhất địnhsẽliều lĩnh tiến lên cứu, sau đó rơi vào cái bẫyhắnđãlén đào sẵn mấy ngày nay. Hừ, đến lúc đó lại ném nương tử Tiết Thụ vào, dù Tiết Tùng biết nàng ấy bị hạ độc, biết bản thân bị trúng kếthìsao? Nam nhân chưa từng hưởng qua tư vị nữ nhân nhưhắnta, làm sao có thể chịu được dày vò kích thích như vậy? Mà chuyệnhắncần làm, chính là chờ Liễu quả phụ dẫn dân làng tới, sau đó vẻ mặt vô tội chỉ đường cho bọn họ. Lúc đó, dù Tiết Tùng nghe được động tĩnh bên ngoài muốn dừng lại che giấu, cũngkhôngcách nào kiềm chế được nữ nhân trúng xuân dượcsẽnằm yên ngoan ngoãn,khôngđộng đậy. Liễu quả phụ quảthậtđãchuẩn bị thứ tốt,khôngqua hai canh giờ, đừng mong dược hiệusẽgiảm bớt.

Nghĩ đến ba huynh đệ họ Tiết chẳng mấy chốcsẽvì đại bá loạn luân với đệ muội mà bị dân làng phỉ nhổ, Tống Hảithậthưng phấn, toàn thân đều nóng lên.

hắnkéo lỏng áo ngoàimộtchút, cườinói: “Tiết Tùng, ta có chuyện quan trọng muốnnóiriêng với ngươi, ngươi bảo Tiết Thụ về trướcđi.”

“Takhôngcó gì đểnóivới ngươi.” Tiết Tùng liếchắnmộtcái rồi nhấc chânđivề phía trước.

Tống Hải cũngkhôngngăn cản, thậm chí tránh sangmộtbên nhường đường cho hai người, sau đó nhìn bóng lưng của bọn họnói: “Tiết Tùng, tốt nhất ngươi nên ở lại, bằngkhôngtakhôngdám chắc đệ muội hiền lành, giỏi giang của ngươisẽxảy ra chuyện gì đâu.”

Tiết Tùng bỗng xoay người, đôi mắt sâu thẩm,âmtrầm nhìn chằm chằm vào Tống Hải: “Ngươi biết mìnhđangnóigì sao?”

Tống Hải cười khẽ: “Ta đương nhiên biết. Ngươikhôngtin, có thể trở về với Tiết Thụ, bất quá, chỉ sợ lúc ngươi quay lại tìm ta lần nữa, mọi việcđãmuộn...” Còn chưa dứt lời, nam nhânrõràng cònđangđứng yên ở đó bỗng chạy ào về hướnghắn, Tống Hải bản năng muốn tránh, nhưng bả vaiđãbị người giữ chặt lại, ngay lập tức ngực trúngmộtquyền, đau đếnhắnthởkhôngnổi, mắt thấy Tiết Tùng còn muốn đánh tiếp, vội vàng cắn răng quát bảo dừng lại: “Dừng tay! Tiết Tùng, ta cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi còn dám đánh nữa, ta tuyệt đốisẽkhôngnóira tung tích của nàng ta!nóithậtcho ngươi biết! Tình huống bây giờ của nàng ta rất xấu, nếu ngươi muốn tìm được nàng ta, bảo Tiết Thụ quay về ngay! Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn sợmộtngườikhôngđánh lại ta hay sao?”

Thấy khuôn mặt tuy vặn vẹo nhưng vẫnhiệnlên nét đắc ý của Tống Hải, trong lòng Tiết Tùng chợt lo lắng, quyết định trong nháy mắt, quay đầu căn dặn Tiết Thụ cònđangmờ mịt đứng đó: “Nhị đệ, đệ về nhà trướcđi. Nếu đệ muội ở nhà, đệ hãy nhắn với nàng, tasẽtrở về hơi muộn, còn nếu đệ muộikhôngở nhà, đệ cũngkhôngđược gấp gáp, ngoan ngoãn ngồi ở nhà đợi tam đệ về, ngoại trừ tam đệ, đệkhôngđượcnóichuyện này cho bất cứ ai biết hết, biếtkhông?”

Tiết Thụ mờ mịt nhìnhắn, ánh mắt dao động giữa Tiết Tùng và Tống Hải, dần dần hiểu ramộtít, vừa sốt ruột vừa tức giận, ngay cả mấy trái táo trong người đều bỏ xuống, muốn xông lên đánh Tống Hải: “Ngươi giấu nương tử của ta ở đâu, mau trả lại cho ta!”

Tống Hải cười lạnh, ngửa đầu nhìn Tiết Tùngkhôngnóimộtcâu.

“Nhị đệ!” Tiết Tùng càng cảm thấy bất an, nhấc chân ngăn trước người Tiết Thụ: “Nhị đệ, nghe lời, mau làm theo lời ta. Đệ yên tâm, đại ca nhất địnhsẽkhôngđể cho đệ muội xảy ra chuyện gì. Bây giờ đệ về trước,nóikhôngchừng nàngđangở nhà đợi đệ đấy, dùkhôngcó nàngđinữa, đệ cũng tuyệt đốikhôngđược ănnóilung tung, nhất định phải chờ tam đệ về, nghe lời đệ ấy, biếtkhông?”

Vừa nghĩ tới khả năng nương tửkhôngở đây, nước mắt Tiết Thụ lập tức ứa ra, lôi kéo Tiết Tùngkhôngchịuđi: “Đại ca, đệ...”

“Đệ có nghe lờikhông!” Tiết Tùng siết chặt nắm tay thành quyền, gầmnhẹnói, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nghiêm túc hơn bất cứ lần trách mắng nào trước đây.

Tiết Thụ ủy khuất nhìnhắn, thấy Tiết Tùngkhôngchút mềm lòng, liền quay đầu chạy xuống núi, chạy hai bước,đãkhóc quay lại, nhặt lên cái áo chứa đầy táo bịhắnbỏ sangmộtbên, nương tử nhất địnhđangchờhắnở nhà,hắnmuốn lấy táo về cho nàng ăn, lúc đó nàng chắc chắnsẽôn nhu cười khenhắn.

Tiết Thụ vừađi, Tiết Tùng lập tức xoay người, “Nàng ở đâu?”

Tống Hải cười ha ha, hướng bên trái rừngđivào, nghĩ đến sắp được chứng kiến trò hay,hắncảm thấy thân thể đềuthậtkích động, mơ hồ nóng lên, bức thiết muốnđitìm Hạ Hoa, chiasẽniềm vui báo thù với nàng.

Tiết Tùng nắm chặt tayđitheo sau Tống Hải, sắc mặc lạnh như băng, chỉ cần nàng chịu khổmộtchút thôi, Tống Hải cũng đừng hòng bình yên vôsựxuống núi!

Trong rừngâmu vắng lặng, gió thu tháng tám mang theo hơi mát thổinhẹvào mặt, nhưng hai nam nhân này lại hoàn toàn cảm thấy lửa cháy vô cùng,mộtngười là phẫn nộ, cònmộtngười là vì cơn khô nóng càng ngày càngrõrệt trong cơ thể.

Tống Hải lại kéo lỏng áomộtchút, chẳng lẽ là vìđiđường núi lâu quá, nên mới thấy nóng?hắncũngkhôngnghĩ nhiều, cười ác độcđivề phía trước, nhanh lên chút nữa, sắp đến rồi, ngườiđangở gần đây. Để tiện cho dân làng bắt kẻ thông dâm,hắncũngkhôngthể giấu người vào quá sâu trong rừng.

Vòng qua từng hàng cây đại thụ, đạp lênmộtlùm cỏ um tùm, Tiết Tùng chợt cứng đờ.

hắnnhìn thấy, tiểu nữ nhân vốn nên ở nhà chờ bọnhắntrở về, lúc này lại bị người ta cột vàotrêncây,khôngyên mà lắc lắc nửa ngườitrênbị trói vào thân cây, đôi chân dài dưới làn váy cọ xát liên tục, dường như làm vậy có thể giảm bớt nỗi thống khổ của nàng. Tựa hồkhôngnhận rasựhiệndiện của bọn họ, đôi mắt hạnh trong suốt nhắm chặt lại, khuôn mặt trắng nõnhiệnlên ửng hồngkhôngbình thường, trong miệng bị người ta nhét khăn vào, nhưng vẫn phát ra tiếng nghẹn ngào nức nở khó nhịn, làm người nghe cũng thấy khó chịu dùm nàng, rốt cuộc nàngđangchịu đựng dày vò đến mức nào?

Tống Hải thấy Tiết Tùng ngây người, khẩn trương lau mồ hôi,nhẹnhàng vụng trộm lùi lại mấy bước, trong lòng chờ mong Tiết Tùng mau tiến về phía trước, rơi vào cạm bẫyhắnđãđào sẵn.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân “sột soạt” nhènhẹ, làm tỉnh lại nam nhânđangsửng sốt, trong nháy mắt, khiếp sợ hóa thành lửa giận bừng bừng, Tiết Tùng cắn răng,khôngchút suy nghĩ liền đuổi theo Tống Hải, nhảy lên kéo lại ngườiđangmuốn chạy trốn, Tống Hải ngã nhào xuống đất, từng cú đấm sắtkhônglưu tình đập vào mặthắnta: “nói! Ngươi cho nàng ăn cái gì!”

Tống Hải thựckhôngngờ Tiết Tùngkhôngđicứu người trước, càngkhôngngờ tốc độ củahắnta nhanh như vậy, trong lúc hoang mang bị đập văng ramộtbúng máu, nhưng nhìn nam nhântrênđỉnh đầu điên cuồng,hắncười ha hảnói: “Ăn cái gì? Ha ha, để tanóicho ngươi biết. Ngươi có số hưởng rồi, ta cho nàng ta ăn xuân dược lợi hại nhất, nữ nhân đàng hoàng cỡ nào cũng biến thành dâm phụ, Tiết Tùng,thậttốt hưởng thụ đệ muội...”

“Bốp!” Tiết Tùng cũngkhôngnhìn nổi khuôn mặt ghê tởm của Tống Hải nữa, lạimộtquyền đánh vào mặthắn, khiến Tống Hải trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

hắncòn muốn đánh nữa, bỗng phía sau truyền đến tiếng thét thê lương: “Dừng tay! Chàng muốn đánh chếthắnta sao!”

hắnquay đầu, chỉ thấy Hạ Hoa chạy ra từ cánh rừng bên cạnh.

Hạ Hoa cũngkhôngnóirõcảm giác trong lòng. Tống Hải vốnẩnnấp trong khe núi với nàng,hắncanh thời gian cho nương tử Tiết Thụ dùng xuân dược, trước khiđicòn căn dặn nàng ngoan ngoãn ở đó chờhắntrở về, dẫn nàngđixem trò hay,nóixong liền ôm nương tử Tiết Thụ hôn mê bỏđi. Hạ Hoa có chútkhônghiểu,khôngphảiđãtính là,hắnsẽcho nương tử Tiết Thụ ăn xuân dược trước, sau đó hai người trốn bên đường, chờ Tiết Tùng trở về, rồi cố ý phát ra tiếng vang dẫn dắt Tiết Tùng tới, tận mắt trông thấyhắnvà nữ nhân kia cẩu thả hay sao? Thứ nàng muốn xem chính là ánh mắt ghét bỏ và hối hận của Tiết Tùng, nếu trốn ở chỗ này, chờ Tống Hải quay lại, đám người Tiết Tùng cũng về nhà hết rồi, còn gì để xem?

Lẽ nào Tống Hải có an bài khác?

Hạ Hoa càng nghĩ càng thấy bất an, nàng chỉ muốn hãm hại nữ nhân kia, trả thù tinh thần Tiết Tùng, nàngthậtkhônghy vọng Tiết Tùng xảy ra chuyện.

Vì vậy, nàng lặng lẽđitheo sau Tống Hải, từ xa nhìn thấy Tống Hải cột người lên cây, mặc dù thấykhôngổn, nhưng nàng rất muốn nhìn xem Tống Hải rốt cuộc định làm gì, vì vậykhôngra mặt chất vấnhắn. Mãi đến khihắndẫn Tiết Tùng tới, rồi trong nháy mắt liền bị Tiết Tùng đánh nằm bẹp dí nằm dưới đất. Nàng khủng hoảng, sợ Tống Hải xảy ra chuyện bắt trắc, đành chạy ra ngăn cản.

Bởi vì sợ Tiết Tùng đánh chết Tống Hải, nên Hạ Hoa chạy rất nhanh. Mà khi Tiết Tùng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt còn lạnh hơn băng nhìn nàng, nàng thực sợ hãi, cước bộ chậm lại, vừa muốn mở miệng giải thích, chợt hụt chân, ngay lập tức bóng dáng Tiết Tùng biến mất trước mắt, bao nhiêu cỏ dại lá khô, bùn đất ào ào rơi xuống nện vào người nàng.thìra nàng bị rơi xuống hố rồi.

Mắt thấy Hạ Hoa rơi xuống hố, Tiết Tùng hơi sững sờ, trong lòng chợt căng thẳng, cái hố này, có phải vốn chuẩn bị dành cho bọn họkhông?

Muốn để chohắnvà nàngđangtrúng xuân dược cùng rơi xuống hố sao? Sau đó Tống Hảisẽchạy xuống núi kêu người tới?

Trong hố truyền đến tiếng Hạ Hoa cầu xin giúp đỡ, Tiết Tùng yên lặng đứngmộtlát. Sau đó xoay người, kéo Tống Hảiđanghôn mê tới bên cạnh hố,khônghề nhìn nữ nhân dưới hốđangtha thiết nhìnhắn, liền ném Tống Hải xuống.

hắnkhôngác độc tới mứcđikêu người tới, nhưng kết quả thế nào đều tùy thuộc vào vận khí của bọn họ.

Hạ Hoa kinh ngạc nhìn Tiết Tùng vội vàng bỏđi, lúchắnchạy qua chỗ nàng, tức giậntrênmặtđãbiến thành nôn nóng bất an,hắnlo chạyđicứu đệ muội củahắn, còn nàngthìsao? Saohắncó thể bỏ đá xuống giếng như vậy? Cái hố này vừa sâu vừa rộng, căn bản làkhôngthể leo ra, nếu bị người khác nhìn thấy nàng và Tống Hải cùng ở bên trong, nàng phải sống sao đây?

“Nước, nước...” Dưới chân truyền đến tiếng kêu yếu ớt.

Hạ Hoa cúi đầu, trông thấy nam nhân cao lớnđangnằm dưới chân, trong lòng dấy lên chút hy vọng, biết đâu chừng Tống Hải có thể leo ra khỏi đây?hắnlà nam nhân mà!

Nghĩ như vậy, nàng vội ngồi xổm xuống, thò tay đẩynhẹTống Hải: “Biểu huynh, mau tỉnh lại, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này...”

Rốt cuộc Tống Hải trả lời thế nào, Tiết Tùng hoàn toànkhôngbiết, sau khi ném người xuống hố,hắnchạy như bay về phía Diệp Nha.

“Đệ muội, muội có saokhông?”hắnrút khăn tay bị nhét trong miệng nàng ra, vừa cởi dây thừng vừa lo lắng hỏi.

Lúc này trong đầu Diệp Nha chỉ cómộtý niệm duy nhất, nàng muốn Tiết Thụ, muốn Tiết Thụ...

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 55+2

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 56

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 57

Tiết trung thu đoàn viên càng lúc càng gần, lại đương mùa thu hoạch, dân làng bận đầu tắt mặt tối, nhanh chóng quên mất mấy tin đồn này. Ngoại trừ hai ba phụ nhân ăn ởkhôngtối ngày rảnh rỗi nhắc tới, tất cả mọi người đều khôi phục lại cuộc sống yên bình như trước.

Tuy nhiên, ngôi nhà đơn sơ tọa lạc ở đông bắc làng, Tiết gia, cuộc sống của họđãđịnh trướckhôngthể bình tĩnh như trước đây.

Bởi vì cómộtsố việc,khôngphải muốn né tránh là có thể né tránh,khôngphải muốn lừa dối là có thể lừa dối, thậm chí,khôngphảinóimuốn quên là có thể dễ dàng quên như vậy. Bí mật giấu sâu ở đáy lòng, tình ý chôn giấu trong đáy mắt, chỉ cần còn nhớ làkhôngthể nào che lấp, cuối cùngsẽtrở taykhôngkịp mà bộc phát ra, bất quá chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi...

-----------------------------------------------------------------

/*--Tác giảnóira suy nghĩ của mình:--*/

Lại tặng mọi người tiểu kịch trường.

Độc giả nhiều chuyện: Bảo bối, ngươi cảm thấy trong ba huynh đệ ai là người thànhthậtnhất?

Bảo bối đỏ mặt: Ba người họ,khôngcómộtngười nào thànhthậthết...

Độc giả buồn bực: Ngốc thụ vô lại, tam đệmộtbụng đen tối, vậy người thànhthậtnhất có thể là đại ca nha?

Bảo bối cắn môi: Hừ, đại ca mới là người xấu nhất!

Ta cam đoan, sau này tuyệt đốisẽkhôngngược nữa (nếu như chương này có thể coi là ngược), cuộc sống tính phúc của bảo bối nhà ta chính thức bắt đầu!

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 58

Bỗng nhiên,hắnnhớ tới lời Tiết Thụ vừanóilúc nãy,khôngnhịn được suy nghĩ lung tung, nàng nửa đêm còn đoạt chăn của nhị đệ, là vì tướng ngủkhôngtốt sao?

Ý nghĩ này vừa xuấthiện, Tiết Tùng cũng ý thức được rằnghắnkhôngkhống chế bản thân được nữa rồi.

hắnnhớ tới buổi sáng ngày đó, nàng bị nhị đệ bá đạo ôm vào trong ngực, có phải cũng là vì tướng ngủ của nàngkhôngtốt haykhông? Cho nên nhị đệ chỉ còn cách ôm chặt nàng?

hắncàng nhớ đến, buổi tối điên cuồng kia.

Nàng trúng thuốc, nhiệt tình nóng bỏng cứ nhưkhôngphải nàng. Nhưng lúc cao triều quađi, nàng cũng thuận theo đôi chút.hắnnhớrõràng, lần đầu tiên sau khi kết thúc,hắnmuốn mặc quần áo vào cho hai người, nàng lại ôm chặt eohắnkhôngchohắnđộng đậy, tựa như con mèonhỏvùi vào ngựchắn, làm hạihắnkhôngthểkhôngnửa chống cánh tay, sợ đè nặng lên người nàng. Sau đó,hắnchỉ còn cách nằm yên định chờ nàng ngủ say rồi mới ngồi dậy, nhưng nàng lại chợt hừnhẹmấy tiếng, thân thể mềm mại trần truồng vặn vẹo dưới thânhắn, xinh đẹp mị hoặc, nháy mắt làm tỉnh lại phân thân nóng rực cònđangchôn trong người nàng... Hai tay nàng liền vòng qua cổhắn,hắnkìm lòngkhôngđặng đỡ lấy hông nàng, lần nữa trầm luân vì nàng,thậtsâu đòi lấy, đưa nàng lên đỉnh, cũng triệt để buông thả bản thân.

Đêm đó,hắncũngkhôngbiết hai ngườiđãdây dưa bao nhiêu lần,hắnchỉ biết là, nàng chohắnsung sướng mãn nguyện chưa từng có.

Ánh mắt Tiết Tùng chậm rãi rơi xuống cánh môi đỏ mọng mềm mại của Diệp Nha,hắntừng ngậm nó vào miệng, liếm mút bừa bãi, hương vị ngọt ngào...

“Đại ca, sao huynhkhôngnóichuyện, muộiđãnóinhanh quá sao?”

Diệp Nha chờ hồi lâu, vẫnkhôngnghe thấy tiếng trả lời, nhịnkhôngđược ngẩng đầu nhìn Tiết Tùng.

Vừa ngẩng đầu, nàng liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì nam nhân vừa nãy còn ngồi đối diện với nàng, chẳng biết từ khi nàođãtiến sát lại gần nàng.trênđầu còn quấnmộtvòng băng vải, gương mặt lạnh lùng, môi mímthậtchặt, khoảng cách càng lúc càng gần... Tim đột nhiên đập loạn nhịp, trong chốc lát nàngkhôngbiết nên phản ứng thế nào, thấp thỏm muốnnóigì đó, lý trí lại bị đôi mắt phượng hẹp dài của đối phương cắn nuốt, chỉ có thể nhìnhắntừng chútmộtlại gần.

Diệp Nha khẩn trương sắpkhôngthể thở nổi, vì vậy hơi hé mở môi.

Cánh môi đỏ mọng mềm mại trước mắt khẽ mở, Tiết Tùng thở dốc nặng nề, duỗi tay vịn chặt sau gáy nàng, đè lên...

--------------------------------------------------------------

/*--Tác giảnóira suy nghĩ của mình:--*/

Hôm nay nghĩ ra hai tư thế mới, rất kích thích nha, sau khi cân nhắc thời cơ, tađãlưu vào máy tính,khôngđược nhìn lén đó!

Sắp trung thu rồi, hôm đó phải có chút đặc sắc chứ, ừ, cứ quyết định vậyđi, là thịt hay nước canh, còn phải xem bầukhôngkhí, hố hố~~

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 59

“A Thụ, lỗ tai của đại canghe được, chỉ có thể nhìn hình dáng môi của chúng ta khi phátmới biết chúng tagì, ban đầu chắc chắn rất khó nhìn kịp, vì vậy chúng ta phảichậmchút để đại ca có thể nhìn, có phải?” Nàng cúi đầu lại gần bên, kiên nhẫn.

Tiết Thụ động đậy trong chăn, “Ta biết, nhưng taphải tức giận vì điều này.”

Diệp Nha cười trộm, “Là bởi vì ta trừng mắt với chàng nên chàngvui sao? Nhưng chàng cũngtrừng lại ta mà, A Thụ, có phải chàngthích ta?” Bởi vì giọng điệu làm nũng của,xấu hổ ban nãy của Diệp Nha dần biến mất, nàngmuốn đùa giỡn với đại nam nhân như, nhìn xem,vẫn y nhưđứa bé vậy.

“Ta thích nương tử!” Tiết Thụ lập tức ném chăn ra, xoay người liền ôm Diệp Nha vào ngực.

Diệp Nha nhìn thoáng qua cửa phòng,nghe thấy động tĩnh bên ngoài nên mặcôm, vươn tay vuốt thẳng nếp nhănxiêm y của,giọng: “Nếu thích ta, vậy chàng còn tức giận cái gì?”

Tiết Thụ nhìn chằm chằm đôi môi hồng căng mọng của nàng, nuốtngụm nước bọt: “Nương tử, đêm nay nàng cho ta tiến vào, tagiận nữa.”lâuđược làm,rất muốn.

Diệp Nha trừng mắt, người nàylà, ngày đó ởnúi dằn vặt nàng lâu như vậy, mới mấy ngày thôi, lại muốn nữa sao?

“Nương tử, sao môi nàng đỏ vậy? Giống nhưbị ai hôn.” Tiết Thụ càng xem càng thấy kỳ quái, môi nương tử bình thường chỉ hồng hồng thôi, chỉ khi nào bịhôn hoặc lúc vừa mới ăn xong mới có thể hồng nhuận như vậy. Nhưng lúc nãyđâu có hôn nàng, lẽ nào nương tử lénăn vụn đồ ăn?

Trong lòng Diệp Nha giật mình, chột dạ cúi đầu vào ngực, muốn bồi thường: “Đừngbậy! Chàng đừng giận nữa, đêm naycho chàng...”

Nghe nàngnhư vậy, Tiết Thụ nhất thời vui sướng, làm gì còn tâm tư suy nghĩ vì sao môi nương tử lại đỏ như vậy, bàn tay to xốc dưới nách Diệp Nha, muốn ôm người lên giường: “Nương tử, trời còn sớm, chưa tới giờ ăn đâu. Hay chúng ta ngủ trướcchút nha?”

Diệp Nha lật đật giữ chặt thành giường, nhéocái: “Đừng làm bậy! Xiêm y của tam đệ còn chưa may xong, chỉ cònbên tay áo nữa thôi. Chàngngủ, để ta làm cho xong luôn.” Sao có thể làm chuyện này giữa ban ngày ban mặt chứ!

Tiết Thụ đau đến nhe răng,cam tâm ôm chặt người vào ngực, hôn cho, sau đó mới lưu luyến buông tay để Diệp Nha làm việc.

--------------------------------------------------------------------

/*--Tác giảra suy nghĩ của mình:--*/

Độc giả: Ngươi muốngì?

Giai Nhân:dám, sợ bị đánh...

Độc giả: Rốt cuộc là cái gì?

Giai Nhân: Các ngươi thử đoán xem?

Độc giả: Ngươi có tin chúng talấy gạch ném ngươi!!!

Ngốc thụ:được ném mẹ ruột! Mẹ ruột thấy ta lâu rồiđược ăn thịt,muốn cho ta ăn thịt đó! ( Ta mới là con rể mẹ thươngnhất, nhưng chỉ sợ các ngươithích ta, lúc cho ta ăn thịt lúc nào bà ấy cũng phải quan sát xung quanh kỹ lưỡng!)

Lão đại: Mười lăm trăng sáng mười sáu trăng tròn, nhị đệ ăn xonglập tức đến lượt ta... (Ta phải suy nghĩ địa điểm và tư thếchút, hai đệ đệ đều ở nhà,có chút khó khăn!)

Lão tam: Ha ha, bởi vì muốn cho các ngươi ăn thịt nên mới lấy y phục mùa đông của ta làm bia đỡ đạn sao? Ta muốn tạo phản, đừng ai ngăn cản ta!!

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 60+1

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 60+2

/*--Tác giảra suy nghĩ của mình:--*/

Trung thu vui vẻ!

Đêm trung thu trăng sáng, rất thích hợp ăn chút thịt ngắm trăng đó, he he~~

Khai báo trước, xem như phúc lợi nhocho mọi người (che mặt bỏ chạy).

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 61

Nhưng nếu nàngđãbiết người đêm đó làhắn. Lấy tính cách của nàng, chắc hẳn phải ngượng ngùng, hổ thẹn, thậm chí còn cảm thấy đau khổ bứt rứt, chứ sao có thể thản nhiên đối mặt với bọn họ như thế?

Theosựngó lơ ngày càngrõrệt của Diệp Nha, Tiết Tùng đau đầu,hắnquyết định sau khi ăn xong nhất định phải tìm cơ hội hỏi Tiết Thụmộtchút, xem có phải nhị đệđãlỡ miệngnóira haykhông.

Tuy nhiên, Diệp Nhakhôngchohắncơ hội đó. Vừa ăn xong, nàngđãđitheo Tiết Thụ như hình với bóng, Tiết Thụ rửa chén, nàng ngồi kế bên nhìn, sau đónóivới Tiết Bách: “Tam đệ, lát nữa ta với A Thụsẽđến nhà nhị thẩm, hỏi xem ngày mai cả nhà nhị thúc cóđichung với chúng takhông, sẵn tiện ở lại trò chuyện với Xuân Hạnh và Hổ Tử, chắcsẽvề trễ chút.”

“Ừ, đệ biết rồi.”

Tiết Bách trả lời,âmthầm liếc Tiết Tùng, thấyhắnngồi ở cửa bắc nhìn sân sau,khôngkhỏi lắc đầu, nàng biểuhiệnrấtrõràng, nàngđanggiận đại ca, đại ca còn làm nhưkhôngcó chuyện gì xảy ra,thậtlà... Bất quá, sao nàng lại giận đại ca nhỉ?hắnđãquan sát nãy giờ, vẻ mặt nhị ca rất tự nhiên, chắckhôngphải là nhị ca lỡ miệng đâu. Hay là đại cađãlén trêu chọc nàng màhắnkhôngbiết? Nếuthậtnhư thế,thìhắnchỉ cần đứngmộtbên xem trò hay là được rồi, dáng vẻ giận dỗi của hai ngườithậtthú vị.

Chỉ có điều, Tiết Báchđãkhôngpháthiện, hai tay Tiết Tùng giấu trong tay áođãnắm chặt thành quyền.

Diệp Nha mặc kệ Tiết Tùng nghĩ gì, nàng cùng Tiết Thụđitới nhà nhị thúc. Có khuyên thế nào phu thê Lâm thị cũngkhôngchịuđichung, nhưng Xuân Hạnh cùng Hổ Tử lại cực kỳ hưng phấn, lôi kéo nàng hỏi rất nhiều thứ. Diệp Nha trò chuyện hăng say với hai tỷ đệ, mãi tới giờ cơm trưa mới về nhà. Sau bữa trưa, nàng gọi Tiết Thụ về phòng, nàng ngồitrêngường may y phục mùa đông chohắn, Tiết Thụ nằm bên cạnhnóichuyện với nàng,nóitóm lại, hai ngườimộttấc cũngkhôngrời. Căn bảnkhôngđể cho Tiết Tùng có cơ hội chặn đường nàng hoặc Tiết Thụ.

Tuy nhiên,sựthậtđãchứng minh, Diệp Nha quả thựcđãđánh giá thấp tính kiên nhẫn của Tiết Tùng.

Buổi tối trước khi ngủ, nàngđinhà vệ sinhmộtlát, sau khi múc nước rửa tay sạchsẽ, nàng vén mành cỏ tranh chuẩn bị về phòng. Còn chưa bước được năm bước,đãthấymộtbóng người cao lớn đứng dưới mái hiên, chìm trong bóng tối, yên lặng nhìn về phía nàng.

Mặt Diệp Nha đỏ lên, saohắncó thể như vậy?

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 62

Dục hỏa ồ ạt dâng lên, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hơi thở của Tiết Tùng ngày càng dồn dập, đương lúc đó Diệp Nha lại mông lung mở mắt ra, bị hai con ngươi trong suốt ngập nước, phong tình quyến rũ như vậy nhìn vào,hắnkhôngkiềm chế được nữa, tay phải bỗng dùng sức, xiêm y của nàng cứ như thế mà bịhắntuột xuống tới eo, lộ ra da thịt tuyết trắng, mặc cho bóng đêm cũngkhôngcách nào che giấu được, hai luồng đẫy đà lập tức nảy ra, nụ hồng run run đứng thẳng.

“Đại ca!”

Bị đôi mắt sâu thẳm của nam nhân nhìn chằm chằm vào ngực, Diệp Nha lập tức tỉnh lại từ cơn mê, tối nayhắnquá bá đạo, cường thế xâm nhập nàng, nàng bỗng thấy rất sợ, sợhắnthậtsựsẽmuốn nàng ngay tại đây!

“Đại ca...” Nàng vùng vẫy muốn kéo xiêm y lên, lại bị hai tay nam nhân đè lại,hắnsi mê chậm rãi cúi người, khuôn mặt lạnh lùng dần dần tiến sát vào nơi đẫy đàđangphập phồng dữ dội của nàng, trong lòng Diệp Nha hoảng sợ cực kỳ, sợ bị người pháthiện, đồng thời, cũng cómộtloại khát vọng mãnh liệt trào lên từ đáy lòng, nàngkhôngdám nhìn nữa, hai mắt nhắm nghiền lại.

Nhưng, ngay trước khi nụ hồng bị nam nhân thở gấp ngậm vào, cái lưỡi củahắnchỉ vừa mới đảo quanhmộtvòng quanh đầu đỉnh,thìcửa phòng bếp bỗng nhiên truyền ra tiếng gọi mờ mịt của Tiết Thụ: “Nương tử, sao nàng vẫn chưa vào?”

Tựa như bị hắtmộtchậu nước lạnh vào người, Tiết Tùng giật mình tỉnh lại, thân thể cứng đờ, bản năng muốn mặc xiêm y vào dùm nàng.

Tuy nhiên, Diệp Nhađãphản ứng nhanh hơnhắn, trong lòng nàng hốt hoảng nênđãkhôngchú ý tới bàn tay củahắnđột nhiên cứng đờ, cũngkhôngsuy nghĩ vì sao lúc này nàng lại dễ dàng trốn thoáthắnnhư vậy, nàng chỉ biếtmộtđiều, nhất địnhkhôngthể để cho Tiết Thụ trông thấy tình cảnh này!

Diệp Nha dùng tốc độ nhanh nhất kéo xiêm y lên,khôngdám nhìn Tiết Tùngmộtcái, liền xoay người chạy về hướng Tiết Thụ.

“Nương tử, sao nàngđilâu vậy? Ta sắp ngủ luôn rồi.”

“Ta, vừa rồi ở bên gốc cây bị chuột rútmộtchút... Được rồi, được rồi,khôngsao đâu, chúng ta mau vào thôi.”

“Thựcsựkhôngđau sao? Hay để ta bóp chân cho nàng.”

Rất nhanh, tiếng bước chân của hai người hoàn toàn biến mất.

Tiết Tùng ủ rũ dựa vào thân cây,hắnbị sao thế nào,rõràngđãhứa với lòngkhôngchạm vào nàng nữa, vì sao càng ngày càngkhôngquản được bản thân rồi?

Ánh trăngkhôngchiếu tới bóng người dưới tàn cây, chỉ còn tiếng côn trùng kêu vang khắp nơi...

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 63

Nàng hoảng loạn vô cùng, cúi đầukhôngdám nhìnhắn. Đại ca muốn làm gì đây, đừngnóilà huynh ấy muốn tiếp tục chuyện tối qua nha?

Chính lúc tâm ý hoảng loạn, giọngnóicó chút khẩn trương của nam nhân truyền vào tai nàng, nàng nghehắnnói: “Đệ muội, ta thích muội, nhị đệ thích muội, muội cũng thích chúng ta. Vốn lúc đầu ta chỉ cần muội thích ta làđãđủ, nhưng đến ngày hôm nay ta lại pháthiệnrằng, chỉ bấy nhiêu đóthậtkhôngđủ chút nào, ta còn muốn nhiều hơn thế, ta muốn ôm muội, hôn muội và muốn... muội nữa. Đệ muội, ta nghe tam đệnói, có nơi huynh đệ có thể cộng thê, đệ muội, muội, muội, muội có nguyện ý làm nương tử cho cả ta và nhị đệkhông?”

Đèn lồng trong tay chợt rơi xuống, bị nam nhân đúng lúc chụp lại, Diệp Nha ngẩng đầu nhìnhắn, đúng lúc rơi vào đôi mắt phượng thăm thẳm kia. Dưới ánh trăng, bóng dáng củahắnhiên ngang đứng thẳng như thân tùng, nhưng đôi mắt sâu sắc kia lại nhưđangkhóa chặt người cả người nàng lại, ánh mắt kiên định xen lẫn chút chờ mong, dường nhưđangkhát khao, hy vọng được nghe câu trả lời của nàng.

Tâm Diệp Nha, hỗn loạn vô cùng.

Huynh đệ cộng thê, cho tới bây giờ nàng đều chưa từng nghe qua, ngoại trừ mấy lời bàn tán xôn xao bị mọi người khinh bỉ, xem thường.

Nhưng Tiết Tùng và Tiết Thụthìkhônggiống như thế, bọn họkhôngcó ép buộc nàng, nàng cũngkhônghềyêumộtngười bỏmộtngười, cả hai người, nàng đềuyêu.

Nhưng, nhưng mà...

Nàng có bằng lòng haykhông? Nàng có tư cách để bằng lòng sao? Nàng có thểnóibằng lòng sao?

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 64+1

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 64+2

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 65

Che tốt góc chăn,hắnkhom người xuống, khẽ hôn vào đôi mày lá liễuđanglười biếng giãn ra của nàng, rồi đến khuôn mặtnhỏnhắn hồng hồng, Tiết Tùng cười thỏa mãn.

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 66

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 67

Lý lão đầu cũng là người tốt. Thông thường những bí quyết làm ăn thế này, các sư phụ đều là bắt đồ đệ lập khế ước xong mới bằng lòng truyền dạy tay nghề. Bởi vì thông cảm với hoàn cảnh của đại ca, Lý lãođãbằng lòng truyền dạykhôngcông cho huynh ấy, chỉ cần đại ca đồng ýkhôngtranh đoạt việc buôn bán với ông ấy là được.

Trương Phú Quý lại thở dài, “Nửa tháng trước, ông ấy...đãmất rồi. Ông ấy là thợ làm tiêu bản duy nhất trong thị trấn chúng ta. Ông ấy vừa mất, mấy thợ săn trong trấnthậtkhôngbiết phải nhờ ai làm giùm nữa. Họ luôn cần người xử lý da lông động vật để kiếm thêm chút tiền. Mấy bữa nay đềuđitheo ta oán giận việc bán thú sănkhôngkiếm được bao nhiêu. Lý lão đầu cũngkhôngcó con trai, chỉ có duy nhấtmộtđứa cháu trai họ hàng xađãđiđến nơi khác lấy thê tử sinh con rồi,sẽkhôngtrở lại đây nữa. Thúc ta có chút quen biết vớihắn, hai ngày trướchắnlo xong tangsự, có đề cập với tanóimuốn cho thuê tiểu viện của Lý lão đầu. Bởi vì nhà của Lý lão đầu nằm ở ngoài rìa thị trấn, phòng ở cũng cũ nát nhiều rồi, nênkhôngai nguyện ý thuê ở cả. Nhưng bây giờhắnlại gấp gáp muốn quay về nhà với vợ con, thúc nghe ý tứ củahắn, dường nhưđangmuốn cho thuê rẻ gian nhà đó.mộtnăm chỉ cần hai lượng bạc, bao gồm tất cả gia cụ làm tiêu bản,hắnsẽkhôngmang theo bất cứ thứ gì. Thúcđãđitới chỗ đó xem thử, ba gian phòng tuy hơinhỏ, nhưng cũng đủ cho hai huynh đệ con ở rồi, huống chi còn có sẵn dụng cụ làm tiêu bản. Thúc nghĩ, các con nên thuê chỗ đó, đầu tiên là vì đại ca của con có thể có công việc kiếm tiền, thứ hai, con cũng có thể ở lại thị trấn chung với đại ca,khôngcần mỗi ngàyđisớm về trễ băng núi vượt đèo nữa. Sang năm là đến kỳ thi cử rồi,khôngnên tốn nhiều thời gianđilại như thế, dùng để đọc sáchsẽtốt hơn. Thế nào? Con trở về thương lượng với đại cađi, sáng mai trả lời cho ta có đượckhông?”

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 68

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 69

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 70

Nhà của Lý lão đầu quả thực rấtnhỏ, ba gian phòng cộng lại còn chưa lớn bằng gian nhà tranh của Tiết gia. Cửa sổ bằng giấy mục nátđãthủng mất mấy chỗ, chỉ cầnmộtcơn gió lạnh tràn vào liền bay lất phất. Trong sân cũng rất hỗn loạn, gió thổi xào xạc lá vàng rơi đầy sân. Cây táo ở góc tường phía tâyđãsớm trụi lũi cành lá, càng tô đậm vẻ thê lương cho ngôi nhà. Lại nghĩmộtchút,thậtra cũng đúng,mộtông lão côi cút vợ con, nào còn có tâm tư quét dọn nhà cửa?

Nghĩ đến hai huynh đệ phải ở trong gian nhà cũ nát như vậy, Diệp Nha đau lòng vô cùng. Xem xét ba gian phòng xong, nàng liền đưa bạc cho Tiết Báchđimua thêm hai chiếc chiếu vàmộtsố đồ dùng trong nhà, sẵn tiện mua luôn cả giấy dán cửa sổ. Hôm nay Tiết Bách xin nghỉ, chính là vì phụ dọn nhà, nghe được lời dặn dò của nàng, lập tứcđingay.

Sau khi Tiết Bách rời khỏi, ba người Diệp Nha cũng vén tay áo lên bắt đầu tất bật dọn dẹp, Tiết Tùng và Tiết Thụ phụ trách gom mấy vật dụngkhôngcần thiết mang ra ngoài, Diệp Nhathìvắt khăn lau bệ cửa sổ, ngăn tủ, bàn ghế...

Bận rộn đến lúc mặt trời ngã về tây, những dấu vết cũ bên trong nhà của Lý lão đầu cơ bản đều bị lauđi, cửa sổ cũng được dánmộtlớp giấy mới, những tia nắng chiều chiếu vào, cuối cùng cũng khiến cho ba gian phòngnhỏnày tăng thêm chút sức sống.

Đến lúc thu dọn sạchsẽtrong sân, quần áo bốn ngườiđãdính đầy bụi đất. Cho dùđirửa mặt, bụi bẩn dính vào y phục cũngkhôngthể rửa trôi, nhìn qua có vẻ chật vật vô cùng. Nhưngđãđến giờ khắc chia tay, bất luận người nào cũngkhôngcòn tâm tình quan tâm đến những thứ này nữa.

Ăn xongmộttô mì nóng hổi, Diệp Nha và Tiết Thụ cũng phảiđivề.

Tiết Tùng muốn tiễn hai người về nhà, Diệp Nha cười ngănhắnlại, dặn dòhắnphải chiếu cốthậttốt cuộc sống của hai người, lạikhôngquên nhắc nhở Tiết Báchkhôngđược thức khuya đọc sách. Sau đó liền lôi kéo Tiết Thụđivề, mãi đến khi hai người khuất bóng, cũngkhôngquay đầu nhìn lại. Ở lại thị trấn, đại ca có thể kiếm tiền, tam đệ cũng có thể yên tâm đọc sách, đây làmộtchuyện tốt, nhất cử lưỡng tiện, sao nàng có thể đa sầu đa cảm khiến mọi ngườikhôngvui?

Nhưng vừa về đến nhà, nhìn thấy gian nhà quen thuộc thiếu mất bóng dáng hai người, nghĩ đến sau này mỗi ngày đềukhôngthể nhìn thấy hai người họ, Diệp Nha vẫn nhịnkhôngđược bật khóc lên: “A Thụ, sau này trong nhà chỉ còn có hai chúng ta.”

Tiết Thụ cũngkhôngvui vẻ gì, nhưnghắnnhớ kỹ lời dặn dò của tam đệ, trấn an sờ sờ đầu Diệp Nha: “khôngsao đâu. Còn có ta ở đây với nàng mà. Nương tử, tasẽngoan ngoãn nghe lời của nàng, nếu nàng thấy nhớ đại ca, chúng tasẽcùng nhau lên thị trấn thăm đại ca và tam đệ.”

“Ừ.”

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 71

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 72

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 73

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 74

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 75

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 76+1

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 76+2

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 77

hắnôm chăn ngồi dậy, từtrêncao nhìn xuống Diệp Nha,khôngcho nàng né tránh. Trong nhà cũngkhôngxảy ra chuyện gì, sao nàng lại phiền não?

Diệp Nhakhôngngờ Tiết Bách có thể bình thản tự nhiên nhìn nàng như vậy.hắnngồi, nàng nằm, còn bịhắnnghiêm túc quan sát như thế, mặt nàng nóng lên, theo bản năng muốn xoay người sang chỗ khác, nhưng nếu làm như vậythìcó vẻ nàngđangchột dạ, còn nếu tiếp tục nằm như thế,thìthậtsựrất, rất... Nàng suy nghĩmộtchút, ngước cổ lên nhìn Tiết Bách, tay trái siết chặt cái chăn, cố gắng che kín bản thân, sau đónóidối: “Đâu có tâmsựgì đâu. Ta chỉ làđangnhớ nhị ca của đệ thôi, sợhắnở nhàmộtmìnhsẽkhôngquen.”

“thìra là vậy...” Tiết Bách tự nhiên nằm xuống, đối diện với nàng, đôi mắt đào hoa tràn ngập ý cười: “Nhị tẩuthậttốt với nhị ca. Lúc ở nhà, tẩu cũng lo lắng cho đại ca như vậy sao?”

Khuôn mặt tuấn túkhônghề dự báo đột nhiên tiến tới trước mặt nàng, tim Diệp Nha thoáng chốc đập lỡ nhịp, trông thấy ý cười trong đôi mắthắn, nghehắntrêu ghẹo nàng và Tiết Tùng, nàngđãkhôngbiết nênnóicái gì cho phải,đangmuốn đứng dậy rờiđi, chợt nghe thiếu niên mở miệng yếu ớt: “Nhị tẩu luôn lo lắng cho đại ca và nhị ca, vậy có lúc nào tẩu cũng nhớ tới người tam đệ nàykhông?”

“Hả?” Nàng tâm ý hoảng loạn, chỉ kịp phát ramộttiếng hỏi mù mờ.

Tiết Bách cười khẽ, tiếng cười như dòng suối róc rách, trong lành êm tai, “Nhị tẩu đừng cho làthật. Đệ chỉ tùy tiện hỏi chơi thôi, bởi vì đại ca và nhị ca đều được tẩu quan tâm như thế, chỉ còn sót lạimộtmình đệ. Đểthậtao ước được như hai huynh ấy, cho nên mới hy vọng tẩu cũng có thể quan tâm đến đệmộtchút.”nóixong, vén chăn ngồi dậy, chỉ mặc quần áo trong bước xuống giường.

Dáng người của thiếu niên cao gầy, Diệp Nhađãquên suy xét ý trong lờinóicủahắn, chỉ nghi hoặc hỏi: “Đệ muốnđiđâu? Saokhôngmặc y phục vào?”

Tiết Bách cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm, giọngnóiái muội: “Nhị tẩu, đệ muốnđi...đitiểu,sẽtrở về ngay thôi.”

Trong đầu “đùng”mộttiếng, giống nhưmộttiếng sấm nổ tung, Diệp Nhakhôngchút suy nghĩ liền trốn vào trong chăn, muốn chết quáđimuốn chết quáđi, sao nàng có thể hỏihắnvấn đề này chứ!

Hiếm khi được trông thấy nàng ngượng ngùng, đángyêunhư thế này, Tiết Bách cười ra tiếng, vui vẻ vô cùng, đáy lòng như bị ai cào ngứa, cúi ngườinóitrênđỉnh đầu nàng: “Nhị tẩu, xin lỗi, đệnóisai rồi. Tẩu đừng trách đệ thất lễ nha?”

Thàhắnkhôngnóithìthôi,hắnnóinhư vậy, càng khiến cho Diệp Nhakhôngcòn mặt mũi gặp người.

“Nhị tẩu?” Tiết Báchthậtmuốn bóc chăn ra xem nàng.

“...Đệ mauđiđi...” Thấyhắnkhôngđợi được nàng trả lờisẽkhôngđi, Diệp Nha buồn bựcnóinhỏ.

“Vậy đệđiđây. Tẩu ngủ thêmmộtlát nữađi, đêm quađãvất vả nhiều rồi.” Tiết Bách cườinhẹ, xoay ngườiđi.

Diệp Nha choáng váng, câunóicuối cùng củahắn, rốt cuộc có ý gì?

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 78

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 79

Hai huynh đệ về đến trước cửa nhà, muốn đẩy cửa vào, nhưng cửa lại bị khóa, muốn kêu người nhưngkhôngcó ai trả lời.

Tiết Bách ho khanmộtcái: “Đại ca, chẳng lẽ nhị ca và nhị tẩu vẫn còn chưa dậy?”

Tiết Tùng mặt lạnh liếchắnmộtcái, “Chưa tỉnh dậythìtuyết trong sân là do ai xúc hả?”hắncũngkhôngtin Tiết Báchkhôngnhìn thấy con đường sạch tuyết dưới chân,thậtkhôngbiết cả ngày đều suy nghĩ vẩn vơ cái gì. “Cầm dùm ta, ta vào xem.”hắnđưa bao y phục trong tay cho Tiết Bách, leo tường vào.

Vào phòng, thấy chăn đệmđãđược xếp gọn gàng, cửa trước và cửa nam phòng bếp đều đóng lại, nhưng cửa sau lại chỉ khép hờ, xem xét hàng dấu chân bên ngoài, Tiết Bách đạp thử lênmộtdấu chân trong tuyết, so sánh với dấu chân ngoài sân, thở dàinói: “Nhị ca chắc chắnđãcõng nhị tẩu đến sông bắc chơi rồi.” Cõng nàng, Tiết Bách tưởng tượng tình cảnh đó trong đầu, bỗng nhiên cómộtloại cảm giácthậtđáng ghen tị, quả nhiên là kẻ ngốc có ngốc phúc...

“Đệ mau vào dọn dẹp phòng đôngđi. Tađitìm hai người họ.” Sắc mặt Tiết Tùng cực kỳ tồi tệ, bỏ lại những lời này liền sãi bước rađi.

Nhìn bóng lưng cao lớn nghiêm nghị của đại ca, Tiết Bách suy nghĩmộtchút, quyết địnhkhôngđicùng.

Thôi quênđi, buổi chiều đại casẽtrở về thị trấn rồi.hắntốt nhấtkhôngnênđitham gia náo nhiệt! Chỉ có điều, bỏ qua trò hay thế này, thựcsựlà đáng tiếc mà...

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 80

Tiết Tùng khẽ lắc đầu với nàng, liếc sang Tiết Thụmộtcái.

Diệp Nha sửng sốt.khôngđúng, nếu có thể nghe được, đáng lẽhắnphải vui vẻ mới đúng chứ? Vì sao lại tỏ ra gấp gáp che giấukhôngcho nàng mở miệng, còn ra hiệu kêu nàng giấu giếm Tiết Thụ?

khônghề vui mừng vìđãbình phục, hành động che giấu lại hoảng loạn như vậy,thậtgiống nhưhắntừng thời từng khắc đềuđangđề phòng người khác biết được bí mật của mình.

Chẳng lẽ đại ca,đãsớm có thể nghe thấy lại, chỉ là vì nguyên nhân nào đó mà che giấu?

Nhưng vì saohắnphải che giấu,hắnkhôngbiết cả nhàđãđau lòng vìhắnđến nhường nào sao?

Hơn nữa, đến cùng làhắnđãnghe lại được từ khi nào?

Trong đầu Diệp Nha chợthiệnlên vô số hình ảnh quấn quýt triền miên với Tiết Tùng.

hắnđètrênngười nàng,nóilà thích nàng gọi ra thành tiếng,nóilà dùkhôngnghe được cũng muốn nàng gọi như vậy. Tuy nhiên, bây giờ nghĩ kỹ lại, dường như lúc nàng gọi như thế,hắnsẽphá lệ hưng phấn, động tác càng mạnh mẽ, ra sức va chạm, giống hệt như mỗi lần Tiết Thụ mở miệngnóibậy, tuy nàng vẫn cảm thấy xấu hổ thẹn thùng, nhưng thân thể lại mẫn cảm hơn...

Nhưng tình trạng nàyđãxảy ra từ rất sớm rồi, chả nhẽ lúc đóhắnđãnghe được rồi?

Nỗi vui mừng trong lòng tanđitừng chútmột, Diệp Nha mờ mịt nhìn nam nhân trước mắt. Đại ca vì sao phải làm như vậy chứ?hắnrõràng biết nàng đau lòng bao nhiêu vì lỗ tai củahắnmà, vì sao vẫn có thể trơ mắt nhìn nàng rơi nước mắt vìhắnnhiều như thế? Còn lấy chuyện bị điếc lừa nàngkhôngbiết bao nhiêu lần?

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 81

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 82

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 83

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 84

thậtra, thân thể của nàngđãtốt hơn nhiều,khôngcòn giống như lúc đầu đau đến chếtđisống lại nữa, chỉ có ngày đầu tiênsẽhơi khó chịu đau lưngmộtchút mà thôi.

“khôngđau cũng phải lên giường nằm. Tay nàng lạnh quá.” Tiết Thụ vững vàng đỡ nàng, kiên trìnói.

Diệp Nha cũng có ý muốn nằm nghỉ, vì thế liền gật đầu,khôngtiếp tục từ chối nữa.

Tiết Báchthậtsựrất săn sóc, vừa vào phòng, Diệp NhađãpháthiệnXuân Hạnh về rồi. Trải đệm xong, cũng chưa thấy bóng dáng Tiết Bách đâu, có lẽ tam đệ cũng trở về phòng đông rồi.

Trong lòng ấm áp, có thích haykhôngcũngkhôngsao,hắnvẫn là tam đệ tốt của nàng.

Tiết Thụ ra ngoài nấu nước nóng, Diệp Nha nằm vào trong chăn, loạt xoạt thay đổi mảnh vải tiết khố, đắp kín chăn nghỉ ngơi. Nàngthậtsựrất lạnh.

Nằm trong chốc lát, rèm cửa chợt lay động, Diệp Nha chỉ nghĩ là Tiết Thụđivào, vì thếkhôngcó ngẩng đầu lên nhìn.

Cómộtbàn tay ấm áp đặt lên trán nàng, cảm xúc hoàn toàn xa lạ, trong lòng Diệp Nha giật nảy, mở mắt ra, chỉ thấy Tiết Báchđangngồi bên cạnh, cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu tựa như những gợn sóng lăn tăntrênmặt hồ, trong nháy mắt làm rối loạn trái tim tình bình tĩnh của nàng.

“Tam đệ, đệ...”hắnđáng lẽkhôngnên làm hành động thân mật như thế.

“Nhị tẩu rất khó chịu sao?” Tiết Báchnhẹgiọng cắt đứt lời nàng, thu tay về, nhưng trước khi Diệp Nha kịp thở phàonhẹnhõm,đãvói tay vào trong chăn, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng,nhẹnhàng bao lại, sưởi ấm cho nàng.

Tim Diệp Nha đập kịch liệt như muốn bay ra ngoài. Nàng đỏ mặt rút tay về, Tiết Bách nhíu mày: “Đừng lộn xộn. Tay nàng lạnh quá. Để ta sưởi ấm cho nàng. Nàng có biếtkhông, tađãsớm hy vọng mình cũng có thể chăm sóc cho nàng thế này lâu rồi.”

“Tam đệ, đừng...” Diệp Nha đột nhiên rất sợ hãi, nàngkhôngmuốnhắnnóira.

Tuy nhiên, Tiết Báchkhôngcho nàng cơ hội lùi bước, bàn tay to mạnh mẽ siết lấy tay nàng, cúi người đặt xuống trán nàngmộtnụ hôn ấm áp, sau đó ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa thâm tình nhìn nàng: “Nhị tẩu, có lẽ nàng cũngđãnhìn ra rồi phảikhông? Ta thích nàng... từ rất lâu rồi, trước cả đại ca... Hãy để ta được giống như đại ca và nhị ca chăm sóc cho nàng cả đời, đượckhông?”

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 85

Trong mắt nàng có thẹn thùng, kinh ngạc, bất an, nhưng trong mắt Tiết Bách lại làmộtmảnh thâm tình, kiên định.

Lòng nàng rung động, chỉ thấy Tiết Bách nắm tay nàng để lên ngực trái củahắn,nói: “Nhị tẩu, nếu nàngđãnghĩ như vậythìta đây cũngsẽnóicho nàng biết. Trong lòng ta, nàng chính làcônương tốt nhất, người khác dù có đẹp hay tốt bao nhiêu, cũngkhôngsánh bằng nàng. Bởi vì nơi này chỉ nhận địnhmộtmình nàng,khôngthể chứa người khác, cũngkhôngđộng tâm với người nào nữa. Nàng yên tâmđi, tasẽcố gắng học hành cho giỏi, kiếmmộtchức quan nhàn tản, cho nàngmộtcuộc sống thoải mái,khôngcần tự tay may vá, nấu cơm, mặc y phục thô sơ nữa. Tuy nhiên, nếu chuyện lấy nàngkhôngthểđichung với con đường công danh lợi lộc, ta cũngsẽchọn nàng, cho nên, đừng lấy cái gìcônương xứng đáng hay tiền đồ của ta mà cự tuyệt, đượckhông? Chuyện tương lai, nàng nghĩ cho ta, ta rất vui. Nhưng trong lòng ta cũngđãsuy xétrõràng. Ta chỉ muốnmộtthứ duy nhất, đó là nàng. Hy vọng nàng có thể tin tưởng ta. Nếu ta dámnói,thìnhất địnhsẽlàm được. Tasẽkhôngbao giờ phụ nàng. Nhị tẩu, nếu nàngkhôngsợ tương lai tiếp tục nghèo khó,khôngngại takhôngcó tiền đồ,thìbằng lòngđi, có đượckhông?”

Từng lời từng chữ, đềunóithậtrõràng, rung động lòng người.

Đây có lẽ là lời tỏ tình cảm động nhất mà nàng từng nghe chăng?

Cho nên nàng mới hạnh phúc, hai mắt đẫm lệ thế này?

Diệp Nhakhôngtrả lời, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống, khóckhôngthành tiếng.

Nàngthậtchỉ làmộtcônương nhà nông,mộttiểu nha hoàn,khôngthể bình thường hơn được nữa, sao lại có mệnh tốt như vậy, được bọn họyêuthương quý trọng?

Có phải đây chỉ làmộtgiấc mộng đẹp haykhông, quỷ sai thương nàng đời trước quá mức bi thảm, vì thế ở trước lúc nàng đầu thai chuyển thế,đãcho nàng uống rượu hoàng lương?

Nàng bằng lòng sao?

Diệp Nhakhôngnhớ, nàng chỉ biết, thiếu niên bỗng thở dàimộthơi, ngay sau đó, đôi môi ấm áp mềm mại đặt lên môi nàng, sủng nịch, triền miên...

--------------------------------------------------------------------------

/*--Tác giảnóira suy nghĩ của mình:--*/

Chớp mắtmộtcái, ngày maiđãlà sinh nhật của Giai Nhân rồi. Cũng coi như cột mốc đáng giá kỷ niệm, vậythìđể cho bốn người Tiết gia đoàn viên đón năm mớiđi! Hehe~

Bảo bối tặng cho ba huynh đệ lễ vật gì để mừng năm mới đây? Mỗi ngườimộtnụ hôn đượckhông?

Đại ca: Chỉ cần là nàng tặng (chỉ cần cho ta về nhà),thìcái gì cũng tốt.

Ngốc thụ: Cái gì gọi là môi thơm? Hôn miệng sao? Nhưng mỗi ngày ta đều được thơm mà...

Tam đệ: Cùng nhau gác đêm!

Độc giả: Tam đệ, ngươikhôngnên hư hỏng như vậy!!!

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 86

“Đại ca mau về phòng nghỉ ngơiđi. Làm ấm ngườimộtchút. Nhị ca để cái bàn xuống đây, vào bếp múc cháo rađi. Nhị tẩu,đãcó nước nóng cho nàng rửa mặt rồi.”nóixong, ômmộtđống đồ tết Tiết Tùng mua về,đivào phòng đông.

Diệp Nha bưng chậu gỗ muốnđimúc nước rửa mặt, Tiết Tùng liếc nhìn Tiết Thụ, cuối cùngkhôngchịu được, kéo tay Diệp Nha,nhỏgiọng hỏi: “Nàng bằng lòng với tam đệ rồi?”

Tayhắntừ trước đến nay vẫn luôn ấm áp, thế mà bây giờ lại lạnh như băng, Diệp Nha đau lòng đại ca sáng sớmđãchạy về,khôngcó châm chọchắn, chỉ gật đầu: “Mau trở về phòng nghỉđi.”

Ngoài ý muốn, Tiết Tùng thay đổi vẻ mặt lạnh lùng, nở nụ cười với nàng: “Vậy cũng tốt, sau này cả nhà vẫn ở cùng nhau.khôngcần cố kị tam đệ, cũngkhôngcần lo lắng sau này tam đệsẽlấy thê tử dọnđinơi khác. Bảo bối, yên tâmđi, chúng tasẽchăm sóc nàngthậttốt, nàng phải mau chóng làm quen,khôngcần lại lúng túng xấu hổ nữa. Tuy là, lúc nàng đỏ mặt,thậtsựrất đẹp.”

“Đại ca...” Diệp Nha luống cuống, nhưng chưa kịp đợi nàngnóigì, Tiết Báchđãbước ra, ngả ngớn dựa vào vách cửa giả vờ ngạc nhiên nhìn Tiết Tùng: “thìra đại ca cũng biết dỗ dành như thế, chẳng trách có thể chiếm được lòng của nhị tẩu, có phải haykhôngđại ca?”

“Tam đệ, đệ...”

“Chỉ có hai người biết dỗ nàng thôi sao, hừ, tanóicho hai người biết, cónóingọt hơn nữa, người nương tử thích nhất vẫn là ta!” Nghe bọnhắnở sau lưng dụ dỗ nương tử, Tiết Thụ bãi côngkhônglàm nữa, buông muỗng gỗ xuống,đitới ôm Diệp Nha vào lòng: “Nương tử, nàng thích ta nhất, phảikhông?”

Diệp Nhathậtsựmuốn xỉu rồi, nàng len lén liếc nhìn Tiết Tùng và Tiết Bách, thấy bọn họ đều mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt sủng nịch và cưng chiều, trong lòng chợt hiểurõ, gật đầu.

Tiết Thụ hài lòng cười ra tiếng, đắc ý nhìn về phíamộthuynhmộtđệ.

“Được rồi, chuẩn bị ăn cháo thôi.” Tiết Tùng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ trầm ổn, nhưng trong giọngnóicủahắn, lại mang theo mùi vị an tâm và hạnh phúc.hắnchưa bao giờ nghĩ rằng ba huynh đệsẽcó chungmộtnương tử, nhưng mà bây giờ, bọn họ có nàng. Chỉ cần nàng bằng lòng, chỉ cần nhị đệ nguyện ý, vậyhắnvà tam đệ nhất địnhsẽbảo vệ cẩn thận cho gia đình này.

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 87: (Thượng)

Trời giá rét, gió đông thổi lồng lộng, cũngkhôngngăn nổikhôngkhí háo hức, rộn ràng trước thềm năm mới.đãđến cuối tháng chạp, nhà nhà đều tất bật đón tết.

Những ngày cuối năm, mọi thứ càng trở nên nhộn nhịp, nào là nấu nướng, dọn dẹp, dán câu đối, giặt xiêm y, chăn đệm... giết gà, giết heo, hầm thịt, trang trí nhà cửa, chuẩn bị bánh mứt để tiếp đãi họ hàng trong những ngày đầu năm...

Hai con heo của Tiết gia cònnhỏ, Diệp Nhakhôngnhẫn tâm làm thịt, vì thế Tiết Tùng chỉ giết hai con gà, sau đó mua thêm hai mươi cân thịt heo ở chợ.

Diệp Nha chêhắnmua nhiều quá phí tiền, Tiết Tùngkhôngnóilời nào, chỉ nhìn nàng mỉm cười.

Hai mươi chín tết, trong làng bán bánh tráng cuốn chả giò, Diệp Nha liền đặt mua mười lăm bịch. Ăn trưa xong, nàng bắt tay vào làm chả giò.

Với ba huynh đệ Tiết gia mànói, chỉ có Tiết Tùng là còn chút ký ức đón tết ngày thơ bé, còn Tiết Thụ và Tiết Báchthìđãsớm quên sạchsẽ. Trước đây, mỗi khi đón năm mới, bọn họ đầu tiên là quét dọn nhà cửa, sau đó tắm rửa sạchsẽvà cuối cùng là hầmmộtnồi thịtnhỏđể ăn. Làm saosẽphí nhiều tâm tư để làm nhiều trò như vậy? Nhà nhị thúc mời khách, bọn họ cũng chỉ là đúng giờ đến đó, ăn uống no nê, sau đó về nhàđingủ,khônglàm gì cả. Tuy nhiên, bây giờđãcó con dâu trong nhà, xem nương tử nấu ăn đều làmộtloại hưởng thụ. Vì vậy, Diệp Nha vừa khiêng bàn gỗ vào phòng tây, ba huynh đệđãchia ra đứng ở ba góc phòng,mộtbộ dạng muốn đứng xem nàng làm.

Trải qua nửa tháng tận lực “tôi luyện” của ba huynh đệ, đến bây giờ Diệp Nhađãcó chút quen với tình hình chiến đấu này rồi. Hơn nữa, vừa nghĩ đến ba huynh đệ thích xem nàng nấu ăn là vìđãsớm mất mẹ, nàng liềnkhôngnỡ đuổi bọn họđi.

Cuốn chả giò rất tốn thời gian, bên ngoài lại lạnh quá, cho nên Diệp Nha dời đến làm ở trong phòng. Nàng trải bánh tráng lên khay to, để nguyên liệu sangmộtbên, sau đó quỳ thẳng tắptrêngiường, bắt tay vào làm. Đầu tiên, nàng trộn đều nhân bánh, bên trong bỏ thêm hành, tỏi, muối, tiêu... sau đó dùng tay nhảo hỗn hợp chothậtđều để ngấm gia vị. Diệp Nha vốn định đập trứng gà bỏ vào, nhưng nhớ tới Tiết Báchkhôngthích ăn, cuối cùngkhônglàm.

Nàng cắt bánh tráng thành tầng tầng những miếng hình tam giác, xếp chồng lên nhau, còn cẩn thận gập hai mép bánh lại.

“Nương tử, nàng làmkhôngkhéo, để ta giúp nàng!” Tiết Thụ muốn vào giúpmộttay.

Tiết Tùng đúng lúc kéohắnlại, chỉ vào hai mép bánhnói: “Đừng làm bậy. Lát nữa còn phải nhúng báng tráng. Nhìn cho kỹđi.”

Tiết Bách lẳng lặng ngồimộtbên, nghiêm túc quan sát Diệp Nha. Bởi vì làm bánh nên nàng phải vén tay áo lên, lộ ra cổ tay trắng muốt, làm nổi bật mười đầu ngón tay bị đông cứng đỏ au, trôngthậtđáng thương. Tuynóicon dâu nhà nào làm cơm vào ngày mùa đông cũng đều như thế, nhưnghắnthậtkhôngnỡ thấy nàng bị đông lạnh thế này. Năm naykhôngcó cách giúp nàng, nhưng năm sau... Quênđi, trước tiên phải thi cử chothậttốt. Trước khi có công danh, mọi thứ đều chỉ là ảo tưởng.

Diệp Nha thấy Tiết Bách ngẩn ngơ nhìn mình, nghi ngờ chớp chớp mắt.

Tiết Bách mỉm cười sáng lạn với nàng.

Diệp Nha đỏ mặt,khôngdám... phân tâm nữa.

Kế tiếp, Diệp Nha nhúng tay vàomộtbát nước sạchđãchuẩn bị sẵn rồi xoa đều lên bánh tráng. Nàng trải lớp bánh tráng ramộtmặt phẳng, chomộtlượng nhân vừa phải vào rồi cuộn tròn bánhthậtđều tay, cứ tiếp tục làm như thế cho đến khi hết nguyên liệuđãchuẩn bị.

Diệp Nha đoán chừng thời gian, theo thói quen bảo Tiết Thụđiđốt lò sưởi ấm phòng tây.

Tiết Thụkhôngquá muốnđi, nhưng Tiết Tùng và Tiết Báchrõràngkhôngcó ý định giúphắn, nương tử lạikhôngsai khiến hai người họ,hắnbĩu môi: “Vậy lát nữa ta muốn ăn trước.”

“Được,sẽcho chàng ăn trước.” Diệp Nha mỉm cười nhìnhắn.

Sau khi Tiết Thụ rời khỏi, Tiết Bách đột nhiênnói: “Nhị tẩu, ngày maikhôngcần sưởi ấm phòng tây. Tối mai, chúng tasẽcùng đón giao thừa ở phòng đông, tiết kiệm củimộtchút, để lỡ nửa đêm có lạnh, nàng và nhị ca cũng có thể ngủ lại ở phòng đông luôn.”

“Năm ngoái cũng đón giao thừa như vậy sao?” Diệp Nha giật mìnhnói. Đêm ba mươi quảthậtcó tập tục đón giao thừa, nhưng đêm mùa đông giá lạnh như thế,khôngcó mấy người có thể kiên trì đến nửa đêm, cùng lắm ngườimộtnhà tụ tập quây quần bên nhau, thức khuya hơn bình thườngmộttí. Khi còn bé sau khi ăn sủi cảo xong là nàngđãđắp mềnđingủ rồi.

“Ừ, đây là do đại ca quyết định.” Tiết Bách cười đáp.

Tiết Tùng mặtkhôngbiến sắc liếc đệ đệmộtcái, rũ tầm mắt xuống.

Diệp Nha coi đại ca là ngầm chấp nhận, cũngkhôngsuy nghĩ nhiều, cúi đầu tiếp tục cuốn bánh, vì vậyđãbỏ lỡ nụ cười đắc ý của Tiết Bách.

Sau khi cuốn hết bánh, dầu cũng vừa sôi, nàng thả tất cả chả giò vào chảo, lúc chiên trở đều các mặt đến khi chả giò có màu vàng ươmthìvớt ra, để ráo dầu.

Tiết Thụkhôngchờ kịp muốn ăn trước, Diệp Nha ngănhắnlại, chỉ vào hai mươi cái cònđangchiên trong chảonói: “Đợi lát nữa ăn mấy cái này trước. Mấy cái kia còn chưa chín đâu, để lại ăn sau.”nóixong, cầmmộtdĩa lớn đựng đầy chả giò còn nổ vang tí tách cất vào tủ bát.

Đợi trong chốc lát, chả giòđãvàng rộm, có vẻ hơi cháy khét, lúc này Diệp Nha mới vớt ra để vàomộtcái dĩanhỏ, cho ba huynh đệ nếm thử.

Miếng chả giò giòn rụm, nhân thịt mằn mặn, vừa ăn, Tiết Thụ la lên ăn ngon quá, cũngkhôngngại nóng, ăn liên tục ba cái.

Tiết Tùng dọn dẹp sạchsẽ, sau đó khiêng bàn để lại chỗ cũ.hắnsai Tiết Bách cất dụng cụ vào bếp, cònhắnthìcầm khăn ướt lau tay cho Diệp Nha: “Được rồi, vất vả nửa ngày nay, lau taymộtchút, chúng ta vào trong phòng ngồi nghỉ.”

Diệp Nha muốn tự lau, nhưng nàng làm sao có thể thoát khỏi bàn tay của Tiết Tùng?

Buổi chiều hôm đó, bốn người ngồitrêngiường ănmộtbữa đạm bạc. Ngày hôm sau là ba mươi tết, buổi trưa Diệp Nha làm sáu món ăn, sườn kho, gà hầm cách thủy, cá chiên, chả giò, đậu hủ kho củ cải, còn cómộtdĩa đậu phộng chiên giòn. Cả nhà ăn vui vẻ, ngoại trừa dĩa đậu phộng còn khá nhiềuthìnăm món còn lại đều hết sạch.

Sau khi ăn xong, Tiết Thụ rửa chén, tỷ đệ Xuân Hạnh tới chơi, Diệp Nha ngồi tán gẫu với bọn họ.

Đông ngườithìnáo nhiệt, mỗi ngườimộtcâu góp vui, thời gian trôi qua rất nhanh, mới đây thôi mà trờiđãtối sầm. Diệp Nha vội vàng tiễn hai tỷ đệ về nhà, bắt đầu làm sủi cảo. Cũng may Tiết Thụ từngnói, cả ba huynh đệ đều biết làm sủi cảo, trước khi trời tối có thể gói hết số bánh để dành ăn cho đêm nay và sáng mai.

Nhưng mà, đến khi nàng trộn đều nhân bánh, cán vỏ bánh xong, tận mắt trông thấy ba huynh đệ gói sủi cảo, cả người đều ngẩn ra.

Tiết Tùng gói sủi cảo, khụ khụ, rất chắc chắn, nhìn sao cũngsẽkhôngbể, nhưng hình dạng, thấy thế nào cũng thấy giốngmộtcái baonhỏ!

Tiết Thụ gói sủi cảo, vừa dài vừa dẹp, căn bảnkhôngđứng được,hắnvừa buông tay, sủi cảo liền ngã chổng vó xuống thớt. Y changmộtcon chuột con thiếu ănđikhôngnổi, bị té lật bụng!

Tiết Bách gói sủi cảo, hình dạng miễn cưỡng xem như vừa mắt. Nhưng động tác củahắnquá chậm, đặc biệt lúc gấp mép vỏ lại, đáng lẽ là túmnhẹđầu tam giác,hắnlại bóp bópkhôngngừng, cứ như sợ sủi cảosẽbung ra khi bỏ vào nồi vậy. Saohắnkhôngsuy nghĩmộtchút,hắncho nhân bánh vào nhiều như vậy, có thểkhôngbung ra hay sao?

Nàng quyết định cực nhanh, khó có được mười phần vui vẻ phân phó công việc cho ba huynh đệ: “Đại ca, chàng qua bên kia vo chè trôi nướcđi. A Thụ, chàng ra ngoài nấu nước, tam đệ, đệ, đệ xem ta gói thế nàothìlàm theo,khôngcần cho nhân nhiều như vậy.”nóixong, bắt đầu gói sủi cảothậtnhanh, lại kéo dài nữa, sợ đến tối cũng chưa có cái mà ăn.

Ba huynh đệ liếc nhau, Tiết Tùng có chút nóng mặt, bưng thau bột nếp sang bên kia, Tiết Thụ ủy khuất ra ngoài, Tiết Bách lấy tư thế người thắng cuộc đứng bên cạnh Diệp Nha, mặt ngọc ửng hồng nhàn nhạt.

Bốn người phân công, cuối cùng cũng làm xong trước khi màn đêm buông xuống. Bất quá, chờ bọn họ ăn xong sủi cảo nóng hổi, trời cũng tối đen rồi.

“Nương tử, chúng ta về phòng ngủđi.” Tiết Thụ rửa chén xong, tiến vào kêu Diệp Nha.

Diệp Nhađangđịnh vào phòng tây ôm chăn đệm tới phòng đông, lúc nàykhôngkhỏi sửng sốt: “khôngphải đêm naysẽđón giao thừa sao?”

Tiết Thụ còn mờ mịt hơn cả nàng: “Sao phải đón giao thừa? Ta mệt rồi, muốnđingủ.”

Chút tín nhiệmnhỏnhoi của Diệp Nha đối với hai huynh đệ, nhất thời mất hết. Tim đập loạn, nàngkhôngthèm nhìn tới Tiết Tùng và Tiết Bách, xích ra mép giường muốn xuống đất.

Tiết Tùng bất đắc dĩ thở dài, vươn tay kéo tiểu nữ nhânđangmuốn chạy trốn trở về.

Diệp Nha càng tỏ ra kinh ngạc, giãy giụa trong ngực nam nhân: “Đại ca, chàng buông ra, ta muốn về phòng ngủ!”

“Bảo bối, đừng như vậy. Chỉ là cùng nhau đón giao thừa mà thôi,khôngcó gì đâu. Nhị đệ,đilấy chăn đệm của hai người tới đây. Đón giao thừa xong, hai người ngủ luôn bên nàyđi. Phòng tây hôm naykhôngcó sưởi ấm, lạnh lắm.” Sớm muộn gì cũng phải ngủ chungmộtphòng, có cơ hội nào thích hợp hơn cùng nhau thức đêm?

“Nương tử?” Tiết Thụ thấy Diệp Nha hình nhưkhôngmuốn lắm, có chút khó xử. Kỳ thựchắnngủ ở đâu cũng được.

Diệp Nha vừa muốn cự tuyệt, bỗng nghe Tiết Bách bình tĩnhnói: “Nhị tẩu,thậtchỉ là đón giao thừa. Nàngkhôngcần nghĩ nhiều. Ta và đại ca qua hết mười lăm là phảiđirồi,khôngđược ở chung với nàng nữa. Nàng trò chuyện với chúng ta tới nửa đêm cũngkhôngđược sao?”

Giọngnóibình tĩnh, lại mang theo chút khẩn cầu.

Trong lòng Diệp Nhakhôngnỡ, cắn môi suy nghĩmộtchút, gật đầu. Đại ca dù muốn làm gì, cũngkhôngthể xằng bậy trong đêm nay. Tam đệ, hình nhưhắnkhôngmuốn, nàngkhôngcó gì phải lo lắng. Còn Tiết Thụ,hắnrất dễ mệt, chỉ cầnnóichuyệnmộtlúc, chắc chắnsẽchịukhôngnổi mà ngủ trước.

Nàng đồng ý rồi, Tiết Tùngkhôngcòn lý do ôm nàng nữa, đặt nàng bên cạnh mình, cái bànnhỏvẫn để nguyêntrêngiường.

Nếuđãquyết định như vậy, Tiết Thụ liềnđiôm chăn đệm qua đây.

“Nương tử, chúng ta để chăn ở đâu?”

“Để ở giữa.” Tiết Tùng giành trước trả lời,nóixong đứng dậy, đẩy chăn đệm củahắnvề phía đông, Tiết Bách cũng ôm chăn đệm của mình dờiđi, chừa chỗ đầu giường cho Tiết Thụ: “Nhị ca và nhị tẩu ngủ ở đầu giườngđi, ấm lắm.”

Tiết Thụ “ừ”mộttiếng, để chăn đệm xuống, thuận thế ngồi ở phía tây, Diệp Nha ngồi quỳ đối diện Tiết Tùng, Tiết Báchthìngồi ở phía nam. Tiết Thụ cười hắc hắc bắt chuyện với nàng: “Nương tử, chỗ đó lạnh lắm, nàng qua đâyđi, để ta ôm nàng.”hắnđãmệt rồi, nếu như ôm nương tử,khôngchừng có thể kiên trì lâumộtchút.

Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng vang.

Tiết Bách trong lòng vừa động, cười đề nghị: “Nhị ca, bây giờ nhị tẩu cũng là nương tử chung của ba huynh đệ chúng ta rồi. Cũngkhôngthể chỉ chomộtmình huynh ôm nàng.”

“Tam đệ!” Diệp Nha sắpkhôngdám ngốc đầu lên luôn, nàng nhanh chóng xích ra xa, quay lưng về phía cửa: “Ta tự ngồi,khôngcần ai ôm hết.”

Tiết Thụkhôngnghe lời: “Ta muốn ôm nương tử, nếukhôngsẽngủ quên.”

“Vậy chàng ngủ trướcđi!” Diệp Nha tức giận phản báchắn, thựcsựlà càng ngày càng hồ nháo.

“Nhưng bây giờ ta còn chưa buồn ngủ lắm, ta muốn đón giao thừa chung với mọi người.” Tiết Thụnóilớn tiếng, nhớ tới vừa rồi đại cađãôm nương tửmộtcái,hắnđứng dậy kéo Diệp Nha vào lòng, để nàng ngồitrênđùi mình, vòng tay qua ôm chặt nàng, sau đó đắc ý cười tươi với Tiết Tùng và Tiết Bách.

Chưa đợi Diệp Nha chống cự, Tiết Bách lạinói: “Vậy cũng được, nhị ca ôm nhị tẩu trước. Đến canh haisẽnhường cho đại ca, canh ba đến lượt đệ. Thế nào?”

“Tam đệ!” Diệp Nha lúc này là giậnthật, ngẩng đầu lên từ trong lòng Tiết Thụ, trừng mắt Tiết Bách.

Tiết Báchkhôngcó nửa điểm chột dạ vìđãlàm càn, khóe môi khẽ mỉm cười nhìn nàng, đôi mắt đào hoa dưới ánh sáng lập lòe càng có vẻ ôn nhu, thâm tình: “Nhị tẩu, khó được cùng nhau đón năm mới. Nàng đồng ý với chúng tađi. Vả lại,mộthồi nữa đêm khuya gió lớn, thân thể nàngkhôngtốt, chúng ta ôm nàng,sẽkhônglạnh.”

Diệp Nhakhôngnghĩ tới Tiết Bách dámnóinhư thế, nàngkhôngthèm nhìnhắnnữa, biếtkhôngthểnóiđạo lý vớihắnrồi, bèn quay sang Tiết Tùng xin giúp đỡ: “Đại ca...”

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 87+2: Hạ

<

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 88

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 89

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 90+1: Thượng

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 90+2: Hạ

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 91

Tiết Tùng đau lòng, nhanh chóng đứng dậy, đỡ lấy nàng, mặt lạnh trừng mắt Tiết Thụ: “Khó chịuthìra sân sau, tự lấy tay giải quyết! Còn dám ban ngày ban mặt khi dễ nàng nữa, tasẽđánh đệ cho xem.” Ngay sau đó lại quay đầu răn dạy Tiết Bách: “Đệ cũng vậy, nếu như còn dám càn quấy, ngày mai theo ta trở về thị trấn, thanh tĩnh đọc sách.”

Tiết Thụ uất ức cúi thấp đầu, túp liềunhỏcũng xẹp xuống, lại nhìn nhìn nương tử bị đại ca ôm vào ngực, liền trở về phòngđimặc y phục đàng hoàng.

Tiết Báchkhôngcần Tiết Tùng răn dạy cũngđãhối hận vô cùng, nghiêm túc xin lỗi Diệp Nha: “Nhị tẩu, đừng khóc. Chuyện nàykhôngthể trách nhị ca, đều là ta cố ý khiêu khích huynh ấy. Ta đáng lẽkhôngnên trêu chọc nàng, cũngkhôngnên hồ đồ như vậy. Nhị tẩu, ta biết lỗi rồi, sau này tuyệt đốisẽkhôngnhư thế nữa. Nếu nàng thấy tức giận, hay là đánh tađi! Trăm ngàn lần cũng đừng khóc, nàng khóc, chúng tasẽđau lòng.”

Tiết Tùng che chở nàng, Tiết Thụ buông tha, Tiết Bách cũng nhận lỗi. Diệp Nha dần dần ngừng nức nở, chỉ là buồn bực trốn trong lòng Tiết Tùngkhôngngẩng đầu.

Nàng cũngkhôngphải giậnthật, chỉ làkhôngcó cách nào chấp nhận cả ba huynh đệ đều đồng thời khi dễ nàng như thế.

“Khụ khụ, hay là đại ca khuyên nhủ nhị tẩuđi! Đệ ra sân sau chất củi.” Tiết Bách biết nàng xem trọng mặt mũi, thức thời chừa lạikhônggian cho hai người.

Tiết Bách vừađi, Diệp Nha lập tức đẩy Tiết Tùng ra, muốnđivề phòng tây.

“Bảo bối, ta sai rồi...” Tiết Tùng vội kéo nàng lại, “Bảo bối, đừng giận. Ta, vừa nãy đáng lẽkhôngnên đối với nàng như thế. Yên tâmđi, sau này hai tụi nó còn dám khi dễ nàng nữa, ta tuyệt đốisẽgiúp nàng trừng trị bọn chúng.”

Diệp Nha oán giận lườmhắn, nếu vừa rồihắnngăn cản Tiết Thụ đúng lúc, cũngđãkhôngxảy ra chuyện vừa rồi.

Bị nàng hai mắt đẫm lệ trừng mắt, dáng vẻ đáng thương làm cho tim Tiết Tùng như muốn hóa thành nước, vội vàng giúp nàng gạt lệ, lạinhẹgiọng cầu xin tha thứ: “Bảo bối, ta cũngkhôngphải cố ý.thậtsựlà đêm qua, tam đệ, nó... Được được được,khôngnhắc đến chuyện đó nữa, sau này nàngnóicái gìthìchính là cái đó, mọi chuyện đều nghe theo nàng, đượckhông?”

Diệp Nha lúc này mới dễ chịu hơn chút, cắn môi nhìnhắnchằm chằm: “Vậy chàng phải nhớ kỹ lời chàngđãhứa.khôngđược đứngmộtbên xem náo nhiệt, còn nữa, chính bản thân chàng cũngkhôngđược chơi xấu...”

“Ừ, ta nhớ mà, nhớ kỹ luôn.” Tiết Tùng cưng chiều bảo đảmnói: “Được rồi, vậy nàng cũng đừng giận nhị đệ nữa. Tính tình của nó, nàng cònkhôngrõhay sao?”

“khôngcần chàngnói,hắnrõràng tốt hơn hai người các chàng!” Diệp Nha đỏ mặt, hất tayhắnra,đivào phòng đông tìm Tiết Thụ. Nếu nhưkhôngcó hai người hư hỏng bọn họ, Tiết Thụ vốn rất nghe lời nàng.

Tiết Tùng bất đắc dĩ thở dài,rõràng là tam đệ khi dễ người, nhị đệ vô lại chọc nàng, cuối cùng tam đệ được ăn no chiếm hết tiện nghi, nhị đệkhôngcầnnóigì cũng làm cho nàng đau lòng, chỉ cóhắn, là gặp xui xẻo thôi.

Nhưnghắnrất nhanhđãkhôngtủi thân nữa, bởi vì vừa ăn cơm xong, Diệp Nhađãmộtmìnhđiđến nhà nhị thẩm.

Lần này, nàng đối xử rất công bằng, cả ba huynh đệ, ai cũng bị bỏ hết.

--------------------------------------------------------

(*) Vân đạm phong khinh: chỉ tính cách bất cần,khôngmàng đến điều gì, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi,nhẹnhàng như gió thổi.

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 92

khôngcần nhường nhịn chị em chồng, trong nhà giờ cũng khá vả hơn rồi, nếu cha mẹ con biết, chắc hẳnsẽrất vui. Nếu Xuân Hạnh cũng tốt số như con, dù cho cả đời này nó đềukhôngtrở lại thăm ta, ta cũng mừng thay cho nó.”

Bà vừa dứt lời, Xuân Hạnh cũng dẫn Hổ Tử về tới.

“Con đừngnóicho nó biết, mất công nó lại bận tâm.” Lâm thị vừanói, vừa nháy mắt với Diệp Nha.

“Dạ. Dù sao ngày mai cũngsẽbiết thôi.” Diệp Nha gật đầu đồng ý.

Diệp Nha quảthậtkhôngcó mật báo, nàng giữ lời hứa, uổng công Xuân Hạnh trông đợi nửa ngày nay. Tiểu nha đầu giận, lúc Tiết Thụ đến tìm Diệp Nha về nhà ăn trưa, Xuân Hạnh dỗi đuổi đôi phu thê về nhà.

Thấy tiểu nha đầu thở phì phò xoay người, Diệp Nha bất đắc dĩ cười áy náy. Nhưng Diệp Nha cũngkhôngngờ rằng, việc hônsựcủa Xuân Hạnh, chưa chắc là chọnmộttrong hai gia đình đó, nhưng mà nàng, đêm nay, phải lựa chọn chothậttốt...

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 93

Tiết Bách gật đầu, Lâm gia là danh gia vọng tộc, danh tiếng tốt đẹp,hắnđãsớm nghe thấy, cũngkhônglo lắng Xuân Hạnhsẽbị Lâm phụ xem thường. Nhưng Lâm Nghi Tu đến cùng có mấy phầnthậtlòngthìkhó mà biết được...

“Lâm giải nguyên, nếu Tiết mỗ đồng ý thay huynh làm mối, ngày khác nếu bá phụ phục chức, có thể cân nhắc Tiết mỗmộtphen haykhông? Dù sao, hai nhà chúng ta vẫn là thông gia...”

Lâm Nghi Tu mặtkhôngđổi sắc, ý vị sâu xa nhìn Tiết Bách, khẽ lắc đầu: “Tiết huynhkhôngcần thử ta. Nếu chuyện thành, tasẽxem huynh là người nhà. Nếu có gì cần trợ giúp, chỉ cầnkhôngthẹn với trời đất chứng giám, tasẽtận lực tương trợ. Còn như “cân nhắc” trong lời huynhnói, chỉ bằng những lời này, ta cũng biếtrõhuynhkhôngphải hạng người nhờ cậy quan hệ mà cầu phú quý.” Bằngkhông, Tiết Báchđãsớm đồng ý.

khôngthể cấu kết quan trường, nếukhông, hônsựchỉ làmộtbàn tính lợi ích. Bị nhìn thấu ý đồ, Tiết Báchkhôngnhữngkhônggiận mà còn bật cười, chắp tay bồi tội, sau đó, nhìn về phía Tiết Tùng.

Lâm Nghi Tu cử chỉ khiêm tốn, ngôn từ thành khẩn, cũngkhôngquanh co lòng vòng như tam đệ, Tiết Tùng đối với loại người này rất hài lòng, nhưng nghĩ tới thế môn vọng tộc thường có quy củ tam thê tứ thiếp,hắntrầm giọngnói: “Đa tạ ý tốt của Lâm giải nguyên. Chỉ có điều, đường muội của ta lớn lên ở trong núi, từnhỏđãthấy phu thêyêuthương, chăm sóc lẫn nhau cả đời. Sợ làkhôngchấp nhận được trượng phu nạp thiếp. Lâm giải nguyên có tiền đồ tốt, vẫn là tìm nữ nhi nhà quan về để quản hậu việnđi!”

“Hai vị yên tâm, Lâm giakhôngcó quy củ nạp thiếp, nếu ta lấy nàng làm thê tử, hậu viện cả đời này cũng chỉ có duy nhấtmộtmình nàng.” Lâm Nghi Tu nhất quyết cam đoan, thấy hai người Tiết Tùngkhôngcòn việc gì muốn hỏi nữa, trịnh trọng đứng dậy hành lễ: “Lâm mỗ làthậtlòng tới đây cầu hôn. Mời hai vị hãy giúp đỡ tại hạnóitốt trước mặt Tiết thúc và Tiết thẩm. Lâm mỗ cảm kích khôn cùng.”

Tiết Bách vội nâng người dậy, cườinói: “Lâm giải nguyên yên tâm. Nếu huynhthậttình đối đãi với tiểu Hạnh, chúng ta là ca ca, chắc chắnsẽlàm chủ cho muội ấy.” Cố ý nhấn mạnh hai chữ “ca ca”.

Trong mắt Lâm Nghi Tu lóe lênmộtít bất đắc dĩ, cáo từ: “Vậy Lâm mỗ mong chờ tin tốt lành của hai vị. Ba ngày sausẽđến thăm.”

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 94

Mặt Diệp Nha nóng lên, tựa vào ngựchắn, bẻ ngón tayhắnchơi đùa,nóinhỏ: “khôngcó bệnh. Chỉ là đêm qua tam đệ có hơi quá, đòi hỏi nhiều lần, ta ngủ quá ít, nên mắt hơi khó chịu. A Thụ, đêm nay ta muốn ngủ ngon. Chúng ta, chúng ta chỉ làmmộtlần đượckhông? Nếukhôngngày mai mắt của tasẽsưng hơn nữa.”

Tiết Thụ “A”mộttiếng, mím môikhôngnói,thậtrahắnmuốn ba lần cơ. Tối hôm qua, tối nay, tối mai, bù hếtmộtlần.

“A Thụ...” Diệp Nha ôm cổhắn,nhẹnhàng hôn lên mặthắnmộtcái,khôngchớp mắt nhìn chằm chằm vào mặthắn.

Bị nương tử dùng ánh mắt đáng thương thế này nhìn chăm chú, Tiết Thụ mềm lòng,hắnkhôngđành lòng để cho mắt của nương tử sưng hơn nữa! Nhưnghắncó chútkhôngvui, ôm sát cổ nương tử, bày tỏ ủy khuất, “Đều do tam đệ quá xấu xa. Nương tử, sau này lúc đại ca và tam đệ muốn nàng, chỉ có thể cho họmộtlần thôi, có đượckhông?”

“Ừ.” Diệp Nha chột dạ trả lời, nàng có muốn ước thúc Tiết Tùng và Tiết Bách, bọn họ cũngkhôngnghe lời, đâu phải ai cũng ngoan ngoãn như Tiết Thụ!

So sánh với hai người họ, Diệp Nha càng thấy thương Tiết Thụ, mượn bóng đêm che giấu, nàng liền to gan hơn.

Nhớ đến tư thế xấu hổ mà sáng nay Tiết Bách vừa dạy cho nàng, sau khi bị Tiết Thụ cởi xiêm y ra, Diệp Nha bảohắnnằm xuống, do dựmộthồi, chủ động dán lên, vừa hôn vừa sờhắn. Nàng nghĩ, nếu Tiết Bách thích, có lẽ nam nhân nào cũng thích như thế chăng?

Nàng nghĩkhôngsai, chỉ có điều, nam nhân dưới người nàngkhôngphải là người bình thường.

Nàng vừa hôn đến cổ, Tiết Thụđãnhịnkhôngđược, xoay người đè nàng xuống dưới. Diệp Nhađangmuốn mở miệng giải thích,hắnđãnâng chân nàng lên,khôngkịp chờ đợi mà vọt thẳng vào, mãi đến khi nàng hừ hừ thở dốc, chìm đắm trong dục vọng triền miên.

Tiết Thụ rất thànhthật,nóiđượcthìlàm được,nóimộtlần là đúngmộtlần. Nhưng nàngkhôngchịu nổihắnkéo dài như vậy! Cũngkhôngbiếthắnhọc từ ai, hay là bản thân tự mò ra, đến thời khắc mấu chốt, lại rút ra nghỉ ngơimộtlát, đợi khoái cảm mãnh liệt quađi, mới tiếp tục sinh long hoạt hổ đòi lấy nàng. Diệp Nhathậtkhôngbiết mìnhđãnức nở bao lâu, đến cuối cùngthậtsựkhôngnhịn được nữa, thấy Tiết Thụ lại muốn rút ra nghỉ ngơi, nàng bèn ôm chặt lấyhắn, chânnhỏkẹp chặt eohắnkhôngchohắnrút ra, phía dưới càng là co rút bóp chặt.

“Bảo bối!” Tiết Thụ chịukhôngnổi kích thích như vậy, thở dốc kịch liệt hung hăng đụng thêm vài cái, cuối cùng kết thúc chuyến hành trình dài dòng này.

Toàn thân Diệp Nha rã rời, trong cơn mơ màng chỉ biếthắnloay hoay dọn dẹp qua loa, lúc sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng giật mình.

Tiết Thụđãnhư vậy, đêm maithìsao, Tiết Tùng ởtrêngiường, từ trước đến nay đều chưa từng thuận theo ý nàng...

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 95

Diệp Nha lẩn tránh, nhắm mắt lại: “Nhưng, chàng, chàng muốn như vậy...” Nàng chỉ làkhôngmuốn bịhắngiày vò nhiều lần thôi,khôngphảikhôngmuốn. Ngày maihắnđirồi, nàng luyến tiếc.

Tiết Tùng mềm lòng, hôn nàng, “Bảo bối muốn sao?”

Diệp Nha muốn, nhưng nàng ngạinói, thẹn thùng rúc vào ngựchắn, ý tứđãquárõràng.

Khóe môi Tiết Tùng khẽ cong, may mắn nàng còn có chút lương tâm, nếu nàng dámnóikhôngmuốn...

“Bảo bối, hay là thôiđi. Ta sợ làm đau nàng. Nàng dưỡng thân mình chothậttốt, lần sau về lại cho ta.”hắnđẩy nàng ra, kéo ra khoảng cách giữa hai người.

Diệp Nhakhôngngờhắnsẽnóivậy, có chút bối rối, nhưng thấy đại cayêuthương nàng như thế, lại càng cảm thấy hổ thẹn, ngượng ngùngnói: “Đại ca,mộtlần,khôngsao đâu.”

“khôngcần, được rồi, ngủđi. Tathậtkhôngdám làm bậy, takhôngkhống chế được bản thân, yên tâm,mộthồi là ổn.” Tiết Tùng vỗnhẹvào lưng Diệp Nha.

đãnóiđến nước nàng rồi màhắncũngkhôngchịu, Diệp Nhakhôngthể tiếp tục chủ động nữa, cắn môi, xoay người qua chỗ khác.

Sắc trời càng ngày càng tối, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng hít thở đều đặn.

Diệp Nhakhôngngủ được, trong đầu hoảng loạn, đa số đều là hối hận mìnhkhôngnên giả bệnh lừahắn.

đangphân vân có nên xoay người ôm đại ca haykhông, bỗng có lồng ngực tráng kiện dán lên lưng nàng, Diệp Nha khiếp sợ vì cự vật nóng rực của nam nhân, bàn tay to nắm lấy mặt nàng, ngón trỏ ái muội vuốt ve môi đỏ mộng, giọngnóikhàn khàn: “ Bảo bối,khôngđược, takhôngdập lửa được. Ta rất muốn nàng, nhưng lại sợmộthồisẽlàm cho thắt lưng nàng khó chịu... Bảo bối, ngày đó ta nghe thấy, nàng ngậm “vật đó” của tam đệ, nàng cũng giúp ta ngậm nómộtlầnđi, đượckhông?”

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 96

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 97

“khôngcần.” Xuân Hạnh buồn phiền trong lòng, nhấc chân muốnđivề nhà. Nhưng trông thấy phía tây là cánh rừng hoang vắng, nàng đột nhiên thấy có chút nguy hiểm, cũngkhôngdo dự nữa,đithẳng đến sườn núi. Nhà nhị ca, tam ca ở đây, nếu như người này dám làm bậy, nành chỉ cần la lớnmộttiếng, nhị ca và tam ca nhất địnhsẽnghe thấy.

Lâm Nghi Tu thấy ánh mắt phòng bị của nàng, cũngkhônggiải thích,khôngxakhônggầnđitheo.

Xuân Hạnh sắp bị hù chết, muốn chạy, lại cảm thấy người takhôngchừng chỉ là muốn vào làng, nếu nàng chạy, có vẻ quánhỏnhen, đành phải cố nhịn,đihướng cửa sau của Tiết gia.

Nàng vừa đến trước cửa sau,đangđịnh gõ cửa, người nam nhân kia đột nhiên đến gần, tới sát bên nàng.

Sắc mặt Xuân Hạnh trắng bệch, muốn kêu cứu.

Lâm Nghi Tu đúng lúc mỉm cườinói: “thìra Tiếtcônương thíchđicửa sau?”

Xuân Hạnh mở to hai mắt nhìnhắn: “Huynh, huynh làm sao biết...”nóiđến phân nửa đột nhiên im bặt, quả nhiên làhắn!

Lâm Nghi Tu khom người hành lễ, ánh mắt bình tĩnh thành khẩn nhìn nàng: “Tại hạ Lâm Nghi Tu, trung thu năm ngoáiđãcó duyên gặp gỡcônươngmộtlần ở lễ hội lồng đèn. Lần thứ hai là ở trong trấn Đông Kiều, còn lần thứ ba là ngồi trong xe ngựa trông thấycônương từ xa. Từ đó về saumộtlòng nhớ thương,thậttình muốn cầu hôncônương. Ngày ấy những lời tại hạnóivới lệnh huynh đều làthật, là lời tâm huyết,khôngbiết Tiếtcônương có bằng lòng Lâm mỗ haykhông?”

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 98

Khuôn mặt nàng hồng hồng, ánh mắt nhìn chăm chú xuống mặt bàn,khôngdám xemhắn. Dù sao,đãlâu như vậykhônggặp, vừa trở vềđãthân mật, tim nàng, đậpthậtnhanh, luôn cảm thấy hành động này củahắn... cómộtý nghĩa khác.

Tiết Bách đàng hoàng buông nàng ra, ngồi ở phía nam, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi người Diệp Nha, nắm tay nàng vuốtnhẹ: “Nhị tẩu, ta đói rồi. Nhưng bây giờ ta lại muốn ăn nàng, làm sao đây?”

Diệp Nha kinh hoảng,thậtsâu liếchắnmộtcái, dùng sức rút tay về: “đãlà cử nhân rồi, thế nào còn vô lại như vậy?”

“Ta vô lại?” Tiết Bách cười khẽ, “Nếu đổi thành đại ca,đãsớm nhào lên người nàng... Được được,khôngnóinữa, nhưng đêm nay nàng phải ngủ với ta, cả đêm.”

Diệp Nha định phản bác, Tiết Thụđãbước vào, nàng nhanh chóng gật đầu, lúc này Tiết Bách mới thả nàng ra.

Tuy nhiên, Tiết Báchđãđánh giá cao tự chủ của mình quá rồi. Tiết Thụ lên thị trấn báo tin cho Tiết Tùng, vừa mớiđi,hắnđãnhìn chằm chằm Diệp Nha, lập tức đóng kín cửa trước, cửa sau, trước khi đại ca trở vềđãkéo nương tử lên giường giày vò mấy lần.

Diệp Nha cũng luyến tiếchắn, lần này phá lệ ngoan ngoãn chiều theo, tùy ýhắnthay đổi mấy tư thế mắc cỡ. Đến hoàng hôn khi hai ca ca trở về, nàngđãmệt mỏi ngủ say.

Tiết Bách đứng dậy mở cửa,trênmặt tất cả đều là vui sướng, thỏa mãn.

--------------------------------

(*) 1. Lễ nạp thái: Theo tục lệ Trung Hoathìsau khi nghị hôn, nhà trai mang sang nhàgáimộtcặp "nhạn". Sở dĩ đem chim nhạn là vì chim nhạn là loài chim rất chung tình,khôngsánh đôi hai lần.

2. Lễ vấn danh: Là hỏi tên và họ củacôgáilà gì, bao nhiêu tuổi,đãcó hứa hôn với ai chưa.

3. Lễ nạp cát: Là sắm sửa lễ vật mang sang nhàgáicầu hôn.

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 99+1: Thượng

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 99+2: Hạ

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 100

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 101: Phiên Ngoại 1

khôngbiết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, Diệp Nha cắn môi, buông tay Tiết Thụ ra, “Ra ngoàiđi, ngoan ngoãn chờ đợi, đừng khóc…”

hắnkhóc sao?

Tiết Thụ chùi mắt mình, quả nhiên là nước mắt.

Bà mụđivào, bảohắnđira, Tiết Thụ trông thấy nương tử nằmtrêngiường đổ đầy mồ hôi cắn môi chịu đựngkhôngla hét,hắnkhôngmuốnđi, nhưnghắnđãhứa với nương tử phải nghe lời, nương tử sắp sinh con chohắn, nàngkhôngchohắnxem, vậyhắnphải nghe theo.

hắnngoan ngoãn đứng dậyđira, chờ đợi bên ngoài phòng. Đại ca và tam đệ cùng lúc bưng thau nước vào phòng, sau đó lập tứcđira, cùnghắncanh giữ bên ngoài. Đại ca đứng bên trái, tam đệ đứng bên phải, cả hai đều đưa lưng về phíahắn,hắnchỉ có thể nhìn thấy bọn họ nắm tay thành quyền. Tiết Thụ muốn hỏi hai người nương tử phải sinh bao lâu, bên trong đột nhiên truyền đến tiếng nương tử la hét thảm thiết.hắnnhịnkhôngđược sợ run cả người, muốn chạy vào xem nương tử, lại bị đại ca dùng sức kéo lại.

“Nương tử đừng khóc. Chúng takhôngsinh nữa, takhôngmuốn con.”hắnkhóc trong nức nở.

“Chàng câm miệngđi! Á, chàng lạinóikhôngmuốn nữa, con, sinh ra,sẽ,khônggọi, chàng, là cha!”

Nương tử lại mắnghắnrồi, Tiết Thụkhôngdámnóibậy nữa, nhưnghắnrất sợ hãi, sợ nương tử đau.

“Nhị đệ đừng sợ, rồisẽqua thôi, rất nhanhsẽtốt.” GiọngnóiTiết Tùng bình ổn, nhưng sắc mặt lại trắng bệch.

Tiết Thụ ngẩng đầu nhìn đại ca, định lên tiếng, nương tử đột nhiên thét lênmộttiếng thống khổ kéo dài, tim củahắnnhói lên,đangmuốn tránh thoát đại ca vọt vào, trong phòng bất ngờ vang lên tiếng trẻ con khóc oa oa, nỉ non, trong trẻo…

“Chúc mừng phu nhân, làmộttiểu thiếu gia!”

“Cho ta, nhìn…”

“Tiểu thiếu gia? Đại ca, tiểu thiếu gia là gì?” Tiết Thụ mờ mịt hỏi.

Nghe được tiếngnóicủa nàng, tuy suy yếu, nhưng cũng khiến Tiết Tùng thở phàomộthơi, dùng sức vỗ vai Tiết Thụ: “Ngốc, nàng sinh cho đệmộtnhi tử.”

“Đệ có nhi tử?” Tiết Thụ vẫn chưa thể tin được.

“Cakhôngmuốnthìcho đệđi, để nó gọi đệ là cha.” Tiết Báchnhỏgiọngnói, càng lúc càngnhỏ, cũng làm khóhắnước ao đố kị.

“khôngcho, con ta chỉ có thể gọi ta là cha!” Tiết Thụ rốt cuộc lấy lại tinh thần, hét lớn.

Diệp Nha nằmtrêngiường, nhìn con trai của mình, nghe được ngốc cha của nónói, cười yếu ớt, cuối cùng cũng an tâm, mệt mỏi cực độ, ngủ say.

Tiết Gia Tiểu Nương Tử
Tiếu Giai Nhân
dtv-ebook.com

Chương 102: Phiên Ngoại: Xuân Hạnh

Table of Contents

Mục lục
Chương 1: Rơi Xuống Nước
Chương 2: Thất Thân
Chương 3: Tên Ngốc
Chương 4: Lưu Lại
Chương 5: Bị Thương
Chương 6: Chăm Sóc
Chương 7: Xin Lỗi
Chương 8: Ngủ
Chương 9: Chuyện Cũ
Chương 10: Nổi Máu Ghen
Chương 11: Vụng Trộm
Chương 12: Tò Mò
Chương 13: Mắng Chửi Người
Chương 14: Tình Yêu
Chương 15: Răn Dạy
Chương 16: Nhị Thẩm
Chương 17: Cãi Nhau
Chương 18: Dỗ Dành
Chương 19: Làm Lành (H Nhẹ)
Chương 20: Kiên Định
Chương 21: Chăm Sóc
Chương 22: Xú Đản
Chương 23: Va Chạm
Chương 24: Trả Thù
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 33+2: H
Chương 34: H+
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39+1
Chương 39+2
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47+1
Chương 47+2
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55+1
Chương 55+2
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60+1
Chương 60+2
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64+1
Chương 64+2
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76+1
Chương 76+2
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87: (Thượng)
Chương 87+2: Hạ
Chương 88
Chương 89
Chương 90+1: Thượng
Chương 90+2: Hạ
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99+1: Thượng
Chương 99+2: Hạ
Chương 100
Chương 101: Phiên Ngoại 1
Chương 102: Phiên Ngoại: Xuân Hạnh